
บทที่ 5

ผลการวิจัย

การศึกษาแนวคิดเซิงวิพากษ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม ชองนิธิ 

เอีย'วศรี1วงษ์ น้ี ผู้วิจัย!ด้นำข้อมูลจากบทความประจำของนิธิ เอีย'วศรี1วงษ์ ในมติชนสุดสัปดาห์ 

ต้ังแต่ปี 2536 (เริ่มฉบับที่679 วันที่27 ลิงหาคม 2536)-ปี 2544(จนถึงฉบับท่ี 1114 วันท่ี 

25 ธันวาคม 2544) จำนวน 413 บทความ มาวิเคราะห์ และนำเสนอผลการวิจัย ดังน้ี

ส่วนแรก การแสดงความถี,ของเน้ือหาบทความของนิธิ เอียวศรีวงษ์ ทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม - วัฒนธรรม ในภาพรวมต้ังแต่ปี 2536 -  2544 ในตารางท่ี 1

ส่วนท่ีลอง การวิเคราะห์เน้ือหาของบทความทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม- 

วัฒนธรรม ของนิธิ เอย'วศรี'วงษ์ เป็นรายปี โดยแต่ละปี นอกจากจะมีการวิเคราะห์แนวคิด 

เซิงวิพากษ์ดังกล่าวแล้ว ยงมืการสรุปเหตุการณ์สำคัญทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม -  

วัฒนธรรม ในปีน้ันๆ และการแสดงความถ่ีของเน้ือหาบทความของนิธิ เอีย'วศรี'วงษ์ ทางด้าน 

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม ในตารางแต่ละด้านในปีนั้นๆด้วย
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ส่วนแรก

ตารางที่1 จำแนกความถี่ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ ส์งคม-วัฒนธรรม ในภาพรวมต้ังแต่ปี 

2536 -  2544

ปี
เน้ือหา

รวม
การเมือง เศรษฐกิจ สํงคม - วัฒนธรรม

2536 - 8 - 9 17

(47.06) (52.94) (100.00)

2537 17 9 24 50

(34.00) (18.00) (48.00) (100.00)

2538 13 4 31 48

(27.08) (8.33) (64.59) (100.00)

2539 14 3 34 51

(27.45) (5.88) (66.67) (100.00)

2540 14 6 28 48

(29.17) (12.50) (58.33) (100.00)

2541 9 3 36 48

(18.75) (6.25) (75.00) (100.00)

2542 6 10 33 49

(12.24) (20.41) (67.35) (100.00)

2543 16 2 31 49

(32.65) (4.08) (63.27) (100.00)

2544 13 8 32 53

(24.53) (15.09) (60.38) (100.00)

รวม
110

(26.63)

45

(10.90)

258

(62.47)

413

(100.00)
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จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่านิธิ เฉียวศรีวงค์ เขียนบทความทางด้านสังคม -  

วัฒนธรรมมากที่สุด ในจำนวนบทความของเขาท้ังหมด 413บท เป็นบทความทางด้านน้ีถึง 

258บท หรือร้อยละ62.47 รองลงมาคือบทความทางด้านการเมืองที่มี110บท หรือร้อยละ 

26.63 และลำดับสุดท้ายคือบทความทางด้านเศรษฐกิจที่มื 45 บท หรือร้อยละ 10.90 และ 

เมื่อมาดูในแต่ละปีก็ยังจะพบว่า นิธิให้ความสำดัญแก้เนื้อหาแต่ละด้านเรียงตามลำดับจากมาก 

ไปน้อยเช่นเดียวกับข้างต้นเกือบทุกปี ยกเว้นเพียงปีเดียวเท่าน้ันคือในปิ 2539 ท่ีมืการนำเลนอ 

บทความที่มืเนือหาทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าบทความที่มืเนื้อหาทางด้านการเมือง

^วนท่ี 2

การวิเคราะห์เน้ือหาของบทความทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม 

ของนิธิ เฉียวศรีวงดั เป็นรายปี ต้ังแต่ปี 2536 - 2544

ปี 2536

( นิธิเขียนบทความประจำให้มติชนสุดสัปดาห์ในปีนื้เป็นปีแรกโดยเริ่มจากฉบับที่ 679 

วันท่ี 27 สิงหาคม 2536)

เหตุการณ์สำคัญใน?อบปี 2536

ด้านการเมือง

ในเดือนมิถุนายน รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์ท่ีเข้ามาบริหารประเทศ 

ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์พถุษภาทมิฬเมื่อปีที่แล้วนั้น ใด้ถูกฝ่ายค้านย่ืนญัตติขอเปิดอภิปราย 

ไม่ไว้วางใจรัฐบาลท้ังคณะและไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลพร้อมกัน ญัตติท่ีขอชักฟอก 

รัฐบาลทั้งคณะนำโดย พล.อ.ชาติชาย ขุณหะวัณ หัวหน้าพรรคพรรคชาติพัฒนา ร่วมด้วยพรรค 

เสรีธรรม พรรคประชากรไทย และพรรคมวลชน ส่วนญัตติการชักฟอกรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลน้ัน 

เป็นชองพรรคชาติไทย โดยรัฐมนตรีท่ีถูกชักฟอกได้แก่ นายอุทัย พิมพัไจ'ชน รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงพาณิชย์ นายธารินทร์ นิมมานเหมินทัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พล.อ.ชวลิต 

ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทวี ไกรคุปต์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

คมนาคม และนายประสงค์ สุ่นศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการอภิปราย 

ไม่ไว้วางใจในคร้ังน้ี นายซวน หลีกกัย นายกรัฐมนตรี โดนโจมดือย่างหนักด้วยเร่ืองส่วนตัว 

เกี่ยวกับภรรยาและน้องชายซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ตามหมายจับ จนลูกพรรค
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ประซาธิปัตย์หลายคนต้องคอยขัดจังหวะการอภิปรายของฝ่ายค้านเป็นระยะๆ เพ่ือทำหน้าท่ี 

ปกป้องนายชวน และได้กลายเป็นท่ีมาของคำว่า “องครักษ์พิทักษ์ซวน” ลำหรับผลการลงมติ 

ไม่ไว้วางใจนัน รัฐบาลและรัฐมนตรีท่ีถูกอภิปรายทุกคนลามารถลอบผ่านการขักฟอกในคร้ังน้ี 

ไปได้ โดยได้รับเลียงไว้วางใจจาก ล.ล.เกิน 200 เลียง

ในช่วงปลายปี ฝ่ายค้านก็ได้ทำหน้าท่ีตรวจลอบรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรอีกคร้ังหน่ึง 

แต่ในครังนีได้ย่ืนญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเพียง 2 คน คือ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับ นายอุทัย พิมพ์ใจ'ชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

แต่ท้ังคู่ก็ผ่านการขักพ์อกไปได้อีกเช่นเคย-

ในแวดวงตุลาการมีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงกลายมาเป็นข่าวใหญ่ก็คือ การวางแผน 

ลอบสังหารนายประมาณ ขันช่ือ ประธานศาลฎีกา อย่างไรก็ตามแผนการดังกล่าวได้ล้มเหลว 

ลงเลียก่อนเพราะเกิดการร่ัวไหลมาถึงเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ทำให้ตำรวจชุดปฎิบํตการเฉพาะกิจของ 

พ.ต.อ.จุมพล ม่ันหมาย ผกก.2 ป.ลามารถช้อนแผนลอบล้งหารจนจับกุมผู้รับจ้างลงมีอฆ่าได้ 

และมีการขัดทอดไปยังนายรังสรรค์ ต่อสุวรรณ สถาปนิกช่ือดังและนักธุรกิจพันล้านด้าน 

อสังหาริมทรัพย์ ว่าเป็นผู้จ้างวานรายใหญ่ ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีตำรวจก็ได้เข้าจับกุมนายรังสรรค์ 

ในเวลาต่อมา คดีนี้ตำรวจสันนิษฐานมูลเหตุในการจ้างวานว่าอาจจะเกิดจากความขัดแย้งใน 

วงการตุลาการหรือการทำหน้าที่ตัดสินคดีของนายประมาณในศาลฎีกา

ลำหรับวงการตำรวจ การออกคำม่ังของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

มหาดไทย ท่ีให้ย้าย พล.ต.อ.ลวัสดิ้ อมรวิวัฒน์จากตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ เข้ามาช่วยราชการ 

ท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยให้เหตุผลการย้ายในคร้ังน้ีไม่ค่อยชัดเจนน้ัน ได้ทำให้เกิดเลียงวิพากษ์ 

วิจารณ์ขึ้นอย่างมากในหมู่ตำรวจและคนมั่วไปว่าอธิบดีกรมตำรวจถูกรังแกจากฝ่ายการเมือง แต่ 

เลียงวิพากษ์วิจารณ์น้ีก็ไม่ได้ทำให้ พล.อ.ชวลิต รู้สึกหว่ันไหวแต่อย่างใด และต่อมา พล.อ.ชวลิต 

ยังได้เปลยนแปลงคำมั่งจากย้าย พล.ต.อ.ลวัสดิ้ เป็นให้ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมกับต้ัง 

คณะกรรมการลอบลวนทางวินัยด้วย แต่ท้าบท่ีลุดก็มีคำม่ัง'ใหม่อีกคร้ัง'ให้ พล.ต.อ.ลวัสด ไปดำรง 

ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ส่วนตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจน้ันในตอนแรกได้ให้ 

พล.ต.อ.พงษ์อำมาตย์ อำมาตยกุล ทำหน้าท่ีรักษาการในตำแหน่งน้ี แต่หลังจากน้ันก็ได้มีการ 

แต่งต้ังอย่างเป็นทางการให้ พล.ต.อ.ประทน สันติประภพ ข้ึนมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ 

ต่อจาก พล.ต.อ.ลวัลดิ้ เหตุการณ์ความไม่ลงรอยกันระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจำ 

ระดับเช่นน้ี นอกจากจะเกิดข้ึนท่ีกรมตำรวจแล้วก็ยังไปเกิดข้ึนท่ีกระทรวงพาณิชย์ด้วย เม่ือ 

นายอุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในคำม่ังพักราชการนายพชร
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อิศรเสนาณอยุธยาปลัดกระทรวงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามเม่ือมีการร้องทุกข์เกิดข้ึนคำส่ังดังกล่าว 

ของนายอุทัยกลับถูกท่ีประขุมคณะกรรมการร้าราชการพลเรือน ( ก.พ. ) พิจารณาว่าไม่ถูกต้อง 

แต่ท้ายท่ีสุดนายพซรก็ไม่ลามารถกลับมาดำรงตำแหน่งไต้ตามเดิม และได้หันไปฟ้องร้องเพ่ือขอ 

ความเป็นธรรมจากศาลแทน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีกรมตำรวจและกระทรวงพาณิชย์ท้ังสองเร่ืองน้ี 

ไต้กลายเป็นประเด็นสำคัญส่วนหน่ึงในเน้ือหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ชวลิต กับ นายอุทัย 

ในช่วงปลายปี

นอกจากนียังมีการท้าทายอำนาจรัฐของขบวนการโจรก่อการร้ายทางภาคใต้กลุ่มใหม่ท่ี 

เคล่ือนไหวเพ่ือการแบ่งแยกดินแดน ด้วยการเผาโรงเรียน 37 แห่ง ในเวลาไลัล่ียกัน คือ ระหว่าง 

เวลา 01.00 -  03.00 น. ของวันท่ี 1 สิงหาคม โดยโรงเรียนเหล่าน้ีต้ังอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาค 

ใต้ คือ ปัตตานี ยะลา สงขลา และนราธิวาส

ด้านเศรษฐกิจ

ผลพวงจากปี 2535 ท่ีมีการกวาดล้างการฉ้อฉลในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้น 

คร้ังใหญ่ ส่งผลให้บริษัทเงินทุนเพิร์ลซิต้ั อินวลท์เม้นท์ ( เอฟซีไอ ) ซ่ึงพัวพันกับการปันหุ้นท่ีสร้าง 

ความเลียหายในตลาดหลักทรัพย์คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาทน้ัน เกิดอาการส่ันคลอน 

อย่างหนักถึงขั้นต้องปิดบริษัทลงในปีนี้ และการปิดบริษัทเงินทุนพิร์สชิตี้ฯ ดังกล่าวก็ใต้ส่งผลให้ 

ดัชนีตลาดหุ้นของไทยตกลงอย่างต่อเน่ึองตามไปด้วย ส่วนธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ของ 

ไทยน้ัน เม่ือล้ินไตรมาสแรกของปีน้ีแล้วปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์มีกำไรรวมกันถึงกว่า 10,000 

ล้านบาท ท้ังๆ ท่ีเศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในกาวะท่ีชบเซา ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) หรือแบงค์ชาติจึงได้ออกมาผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลงเพื่อกระตุ้น 

ให้เกิดการไหลเวียนถ่ายเทของเงินไปสู่การลงทุน แต่การผลักดันดังกล่าวของแบงค์ชาติก็ไม่ได้รับ 

การตอบสนองจากธนาคารพาณิชย์เท่าใดนัก กระท้ังเม่ือตลาดเงินของโลกเกิดภาวะการณ์ที ่

ส่อเค้าว่าเงินกำลังจะล้นระบบอย่างมหาศาล ธนาคารพาณิชย์จึงยอมประกาศลดอัตราดอกเบ้ีย 

ลง แต่ก็เป็นการลดทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ โดยเป็นการลดลงมาอย่างต่อเน่ืองถึง 6 คร้ัง 

ภายในปีเดียว เม่ือดอกเบี้ยลดลงเงินจึงทะลักเร้าสู่ตลาดหุ้นและธุรกิจที่ลามารถเก็งกำไรได้คือ 

ธุรกิจบ้านและที่ดิน ในช่วงปลายปีตลาดหุ้นไทยกลับมาคึกคักสุดขีด ทำให้ดัชนีมูลค่าการช้ือขาย 

เคยพุ่งสูงข้ึนจนสร้างสกิติสูงท่ีสุดในรอบ 18 ปี ท่ีระดับเหนือ 1,500จุด มูลค่าการช้ือขายกว่า 

30,000 ล้านบาท

สำห!ปแหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ในปีน้ีย์งได้แก่ เรื่องของราคาร้าวท่ีตกลงจนตํ่าเป็น 

ประว้ติการณ์ในราคาตันละไม่ถึง 2,000 บาท เหตุการณ์น้ีทำให้รัฐบาลต้องนำเงินจำนวนมหาศาล
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กว่า 40,000 ล้านบาทเข้าแทรกแซงราคาข้าว แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้ราคาข้าวกระเต้ืองข้ึน โชคดีท่ี 

รัฐบาลณ่ีป่นประกาศรับช้ือข้าวจากไทยเพราะผลผลิตภายในประเทศของตนลดลง ราคาข้าวจึง 

พุ่งขนไปถึงตันละ 4,200 บาท อย่างไรก็ตามแม้ข้าวจะกลับมาได้ราคาดี แต่ซาวนาไทยก็ต้องมา 

ประสบกับปัญหาภัยแล้งอีกซ่ึงทำให้นาข้าวเสียหายไปท้ังล้ินกว่า 4 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวโดยรวม 

ทั้งประเทศจึงลดลงจากปีที่แล้วถึงกว่า 7 แสนตัน

นอกจากน้ียังมีเร่ืองท่ีไทยหลุดพ้นจากการถูกตอบโต้โดยมาตรการทางการค้าของสหรัฐ 

อเมริกา ( พีเอฟชี ) ซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกในรอบหลายปี และทำให้สินค้าสำคัญในการส่งออกของ 

ไทยในตลาดสหรัฐฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรโดยไม่เสียเปรียบทางการแข่งขัน สาเหตุท่ี 

ทำให้ไทยหลุดพ้นจากมาตรการดังกล่าวมาได้ ก็เน่ืองจากรัฐบาลไทยสามารถแสดงให้สหรัฐฯ 

เห็นว่ามีความจริงจังในการปราบปรามการละเมิดลิฃลิทธิ้ทางปัญญาที่เป็นข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ

ด้านสังคม - วัฒนธรรม

ในปีน้ีมีเหตุการณ์ร้ายแรง 2 คร้ังท่ีสร้างความสะเทือนขวัญแก่คนไทยเป็นอย่างมาก 

เหตุการณ์แรก คือ การเกิดเพลิงไหม้ท่ีโรงงานตุ,กตาคเดอร์อินดัสเตรียล ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี อ.สามพราน 

จ.นครปฐม เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม โดยขณะเกิดเหตุน้ันคนงานจำนวน 

หลายพันคนกำลังทำงานอยู่ในโรงงานแห่งน้ีซ่ึงไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน 

ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 187 คน และบาดเจ็บอีกหลายร้อยคน นับเป็นอุปตเหตุไฟไหม้โรงงาน 

อุตสาหกรรมท่ีร้ายแรงท่ีลุดของไทย ส่วนอีกเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม ท่ีโรงแรม 

รอยัล พลาช่า จ.นครราชสีมา โดยอาคารสูง 6 ช้ันของโรงแรมแห่งน้ีได้ถล่มลงมาในขณะท่ีมี 

ผู้มาใช้บริการและพนักงานของโรงแรมอยู่ในอาคารไม่ต่ํากว่า 500 คน ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 

137คน บาดเจ็บอีกนับร้อยคน และจากการลอบสวนพบว่า ลาเหตุท่ีทำให้ตึกถล่มลงมาน้ัน 

เกิดจากการต่อเติมอาคารผิดแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีการตัดเสารับน้ําหนักบางต้นออกไปเพ่ือ 

ทำให้พ้ืนท่ีของตัวอาคารมีบริเวณท่ีกว้างขวางข้ึน เจ้าหน้าท่ีตำรวจจึงได้จับกุมผู้บริหารโรงแรมและ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมาท่ีดูแลเร่ืองการควบคุมอาคารรวม 15 คน เพ่ือนำตัวมาดำเนินคดี 

ในหลายข้อหา

และจากการท่ีพจนานุกรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของสำนักพิมพ์ลองแมนได้ให้ 

คำนิยามแก่กรุงเทพฯ ไปในทางเสียหายว่า เป็นเมืองที่มักถูกกล่าวถึงเสมอ1ว่าเป็นสถานท่ีท่ี 

เต็มไปด้วยโสเภณีน้ัน ก็ได้สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้กับรัฐบาลและประชาชนซาวไทย 

รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศจึงได้ทำหนังสือประท้วงไปยังสำนักพิมพ์ลองแมนเพ่ือให้แก้ไข 

ข้อความดังกล่าว แต่ทางสำนักพิมพ์แห่งน้ีกลับยืนยันว่าจะไม่แก้ไขเพราะได้ทำการรวบรวม
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ข้อมูลมาอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าจะให้ทำเช่นน้ันประเทศไทยก็ต้องแก้ใฃปัญหาโสเภณีเพ่ือลบภาพใน 

ด้านน้ีซองกรุงเทพฯ ให้ได้เสียก่อน อย่างใรก็ตามเม่ือถูกหน่วยงานราชการและภาคเอกซนตอบโต้ 

อย่างหนักด้วยการไม่ลังหนังสืออ่ืนๆ ซองสำนักพิมพ์ลองแมนมาจำหน่ายในประเทศไทย ในท่ีสุด 

สำนักพิมพ์แห่งน้ีก็ต้องยอมแก้ไขข้อความท่ีสร้างความเส่ือมเสียต่อประเทศไทยให้เป็นไปในทางท่ี 

ด้ฃ้ึนในการพิมพ์คร้ังต่อไป และยังได้เรียกเก็บพจนานุกรมภาษาอังกฤษแล?วัฒนธรรมท่ีมี 

ข้อความดังกล่าวและยังไม่ได้ถูกจำหน่ายกลับคืนท้ังหมดอีกด้วย

สำหรับเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ในปีน้ียังได้แก่ ลังคม1ไทยได้สูญเสียพระอเขลงฟ้รูปสำคัญ 

คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ หรือพระธรร}!กศาจารย์ แห่งสวนโมกขพลาราม ซ่ึงมรณภาพด้วยอาการ 

หลอดเลือดในสมองแตก เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 1 เกิดการขาดแคลนน้ัาท้ังในภาคเกษตรกรรมและ 

น้ัาท่ีนำมาใช้ทำน้ัาประปาให้กับจังหวัดต่างๆ รวมท้ังในกรุงเทพฯ ด้วย อันเป็นผลมาจากภัยแล้ง 

คร้ังใหญ่ท่ีคุกคามประเทศไทย 1 เป็นคร้ังแรกท่ีไมเคืล แจ็กลัน ราชาเพลงปิอปช่ือก้องโลก เดินทาง 

มาเปิดการแสดงในประเทศไทย และได้สร้างความฮือฮาและความคล่ังไคล้ในหมู่คนไทยเป็น 

อย่างมาก1จนเกิดปรากฏการณ์ “ไมเดิล แจ็กลัน พิเวอรั” อันนำไปสู่การถกเถียงกันอย่าง 

กว้างขวางถึงการครอบงำลังคมไทยโดยกระแสวัฒนธรรมตะวันตก 1 วันท่ี 18 ธันวาคม ปีนี้ 

ได้กลายเป็นวันประว้ติศาสตร์อีกวันหน่ึงซองประเทศไทย เพราะเป็นวันที่ประเทศไทยมีดาวเทียม 

ดวงแรกเป็นของคัวเอง โดยสมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จฯ ไปทรงเป็นลักฃีพยานในการยิงดาวเทียม 

ดวงแรกของไทยดวงน้ีที,ช่ือว่า “ไทยคม” ณ ประเทศเฟรนซ์เกียอานา ดาวเทียมไทยคมนอกจากจะ 

มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมของประเทศแล้ว ยังจะมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาได้ 

เป็นอย่างดอีกด้วย
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การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ของนิร เอียวศริวงคัเ,นปี 2536

ด้านการเมีอง

ตารางท่ี 2 จำแนกความถ่ีของเน้ือหาทางด้านการเมืองปี 2536

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. ระบบราชการ 3 37.50

2. ระบอบการเมืองการปกครอง 3 37.50

3. รัฐบาล 1 12.50

4. อ่ืนๆ

4.1 นักการเมือง 1 12.50

รวม 8 100.00

บทความทางด้านการเมืองในปีน้ืเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบราชการและระบอบการเมือง 

การปกครองมากท่ีสุด ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับระบบราชการคือ การวิพากษ์วิจารณ์การทำงาน 

ของส่วนราชการว่าเข้ามามืส่วนกำหนดวิถีชีวิตของประชาชนมากจนเกินไป ในขณะท่ีประเด็นท่ี 

น่าสนใจเก่ียวกับระบอบการเมืองการปกครองน้ันก็คือ การเสนอให้กังคมไทยมองประชาธิปไตย 

ในแง่ของผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลควบคู่ไปกับผลประโยชน์ส่วนรวมของกังคมด้วย เพ่ือนำ 

ไปสู่การตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งมีความสำคัญต่อพลเมืองในกังคมประชาธิปไตย

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านการเมือง

ท้ัรัฐเลิกจุ้นจ้านกับประชาชน หันไปเล่นบทผู้รกษากติกาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
ในสังคม

นิธิกล่าวถึงบทบาทของทางราชการว่า ได้เข้ามามีส่วนในการกำหนดวิถีชีวิตของ 

ประชาซนมากจนเกินไป ฟน การต้ังช่ือของประชาชนก็มากำหนดว่าต้องมีความหมายในทางท่ีดี 

แต่ความหมายท่ีดีน้ันก็ต้องให้เป็นท่ีพอใจของทางราชการด้วย ต้องมีจำนวนพยางคํไม่เกินเท่าไร 

เป็นต้น ในกรณ์การเปล่ียนช่ืออำเภอโคกปีบก็เช่นกัน เม่ือซาวโคกปีบส่วนหน่ึงอยากให้มีการ 

เปล่ียนช่ืออำเภอของตัวเองเสียใหม่ ทางราชการโดยกระทรวงมหาดไทยก็เข้ามาจัดการอีกเช่นเคย 

โดยได้มาเปล่ียนให้เป็นช่ืออำเภอศริมโหสถ ท้ังๆ ที่น่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของชาวโคกปีบจัดการ
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กันเอง ทางราชการเพียงดูอยู่ห่างๆ คอยให้ความช่วยเหลือในส่วนท่ีจำเป็นจริงๆ เท่าน้ัน ดังน้ัน 

เพ่ือไม่ให้ทางราชการเข้ามากำหนดวิถีชีวิตชองประชาชนมากเกินไป อันจะทำให้ประชาชนมีอิสระ 

มากข้ึนในการเลือกใช้ชีวิตอย่างท่ีดัวเองต้องการ นิธิจึงได้เลนอบทบาทท่ีเซาเหินว่าเหมาะสมให้แก่ 

ทางราชการคือ การเป็นผู้รักษากติกาต่างๆ ในอังคมโดยมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และ 

พยายามกระจายโอกาสเพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงกัน

“น่าจะให้เป็นธุระและสิทธิของราษฎร กลุ่มท่ีต้องการให้เปล่ียนช่ือก็ต้องโฆษณาชักชวน 

ให้คนอ่ืนเหินด้วย จนในท่ีสุดเม่ึอได้รับการสนับลนุนเพียงพอแล้ว ก็อาจขอให้ราชการเป็นผู้ดัดการ 

ลงประชามติขึ้น ผลท่ีออกมาหากรับรองการเปล่ียนช่ือ ก็แทบไม่ต้องโฆษณาช่ือใหม่ท่ีไหนอีกแล้ว 

เป็นท่ีรู้กันท่ัวไปในหมู่ราษฎรอำเภอโคกปีบแน่ และเพราะเป็นส่ิงท่ีไม่เคยเกิดข้ึนในเมืองไทยมา

ก่อนท่ีจะให้ราษฎรตัดสินใจได้เองอย่างน้ี ก็คงเป็นข่าวระบือไปท่ัวประเทศในทันทีเหมือนกัน....

เมืองไทยในยามน้ีกำลังต้องการใครท่ีเป็นคนกลางบังดับใช้กติกาที'เป็นธรรมแก'ทุกฝ่าย เพ่ือ 

ป้องกันไม่ให้ความชัดแย้งกันระหว่างคนกลุ่มต่างๆ พัฒนาไปส่ความรุนแรงมากข้ึนกว่าน้ี 

ความร่อยหรอของทรัพยากรทำให้ฝ่ายท่ีจะตักดวงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวก็ทุ่มเทอย่างเต็มท่ี 

ในขณะท่ีฝ่ายซ่ึงเคยใช้ทรัพยากรน้ันมาก่อนก็พร้อมจะต่อ!'ทุกวิถีทางแม้แต่การใช้ความรุนแรง 

จะหาใครท่ีทำหน้าท่ีคนกลางอย่างน้ีดีไปกว่าราชการได้ยาก แต่ราชการต้องถอยออกไปจาก 

ความพยายามจะครอบงำชีวิตของซาวบ้าน ทันไปดับเร่ืองที่สำคัญคือการเป็นผู้รักษากติกาที่ 

เป็นกลางและมีประสิทธิภาพแทน" (ฉบับท่ี 679, 27 สิงหาคม 2536)

เมินสมองไหล แต่ควรกระจายจากภาครุ้ฐสู่วงกว้าง

สำหรับปรากฎการณ์สมองไหลจากระบบราชการซึงคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

หรือ ก.พ. มองว่าเป็นปัญหาสำคัญนั้น นิธิกลับเหินว่าไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าวิตกกังวล การท่ีมีสมองไหล 

ออกจากราชการเลียบ้างน่าจะถือเป็นเรื่องดีด้วยซํ้า เพราะงานราชการเป็นงานท่ีไม่ต้องใช้สมอง 

มากนัก มีระเบืยบข้ันตอนเป็นกรอบในการทำงานตายตัวอยู่แล้ว ไม่ต้องคิดอะไรมาก งานอ่ืน 

นอกภาคราชการน้ันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ลมองสูงกว่ามาก ส่ิงท่ีเป็นปัญหาในสายตาของนิธิ 

อยู่ท่ีการไหลของลมองออกจากภาคราชการน้ัน ไปกระจุกตัวอยู่ที,ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซ่ึงมี 

กำลังช้ือสมองได้มหาศาลต่างหาก ท้ังๆ ท่ียังมีส่วนอ่ืนอีกมากในภาคนอกราชการท่ีสมองควรจะ 

ไหลเข้าไปไปอยู่ด้วย เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย องค์กรซาวบ้าน เอ็นจึโอ. เป็นต้น เพ่ือสร้าง 

ความความสมดุลให้เกิดช้ืนในลังคม เป็นการคานอิทธิพลกับทางราชการและธุรกิ'จอุตสาหกรรม

“สิ่งท่ีพอจะคาดได้น้ันมีว่า ทำอย่างไรราชการก็ไม่มีทางท่ีจะเก็บ ‘สมอง, ไว้ให้กระจุกอยู่ 

ในราชการได้แน่ เพียงแต่ว่าจะทำให้สมองกระจายไปยังองค์กรระดับล่างและเพ่ืมมากชื้นได้
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อย่างไรน้ันยังไม่เห็นลู่ทางได้ง่ายๆ เลย และนี่เป็นปัญหาที่สำคัญแก่สังคมมากกว่าปรากฏการณ์ 

ลมองไหลจากราชการเป็นอันมาก” (ฉบับที่682, 17กันยายน 2536)

สรางพระบรมรูปฯ ฉลองปี กาญจนาฯ ต้องฝีมือช่างไทย

เมื่อมีข่าวว่าทางราชการมีแนวคิดจะเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษก (ในบทความของนิธิ 

ใช้คำว่า สุวรรณาภิเษก ) หรือปีที่พระบาทลมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช รัซกาลปัจจุบัน 

ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ด้วยการลร้างพระบรมรูปหล่อสำริดสูงใหญ่เท่าตึก 5 ช้ัน นิธิได้แลดง 

ทัศนะต่อเร่ืองนี่ว่า ถ้าคิดจะสร้างกันจริงๆ ก็ไม่เป็นไร แต่จะต้องคำนึงถึงลถานท่ีที่เหมาะสมที่จะ 

นำพระบรมรูปไปประดิษฐานด้วย โดยตัวเขาก็ยังคิดไม่ออกว่าน่าจะเป็นสถานท่ีใดถึงจะดี 

อย่างไรก็ตามลิงท่ีนิธิไม่เห็นด้วยก็คือ การไปจ้างเกาหลีเหนือให้เป็นผู้ทำพระบรมรูปหล่อสำริดน่ี 

เพราะท่ัวท้ังเอเช้ยใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ัน ช่างหล่อสำริดไทยมีความลามารถสูงกว่า 

ช่างของชาดิอ่ืนๆ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นครูในเร่ืองน่ีอยู่แล้ว ประจักษ์พยานได้แก่ 

พระมงคลบพิตรท่ีอยุธยา พระพุทธชินราชท่ีพิษณุโลก เป็นต้น ตังน้ันแม้ช่างไทยจะเลิกหล่อสำริด 

ขนาดใหญ่มานาน ประกอบกับขนาดของพระบรมรูปท่ีจะสร้างกันก็มีขนาดใหญ่กว่าท่ีเคยทำกัน 

มา ทำให้การสร้างพระบรมรูปสำริดในหลวงรัชกาลปัจจุบันคงไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ก็ควรจะให้ 

ช่างไทยเป็นผู้ทำอยู่ดี

“เพราะไม่ใช่เร่ืองง่ายน้ันแหละ ท่ีไม่ควรจะไปหล่อท่ีไหนท้ังน้ันนอกจากในประเทศไทย 

ไม่ใช่เพียงแต่เร่ืองความภูมิใจในฝี มือตัวเองเท่านั้น เรื,องน้ันเอาไว้ก่อนก็ได้ แต่เราควร1จะม่ืนฟู 

ความรู้และลร้างสรรค์ความรู้ความสามารถในเร่ืองน่ีของสังคมไทยต่างหาก การทำอะไรท่ีไม่เคย 

ทำหรือหยุดทำไปนานน้ันก่อให้เกิดการพ่ืนฟูความรู้หรือสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมได้’’ (ฉบับท่ี 

683, 24 กันยายน 2536)

นิธิมองว่าการให้ความสำคัญแก่กระบวนการพีนฟูความรู้เช่นน่ี จะทำให้การฉลองปี 

กาญจนาภิเษกเป็นการเฉลิมพระเกิยรติอย่างแท้จริง เพราะจะปรากฏในภายภาคหน้าว่าฝีมือ 

หล่อสำริดช้ันครูน้ันกลับมารุ่งเรืองฉีกคร้ังในสังคมไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระองค์น่ี และสามารถดำรงอยู่ลืบไปได้ฉีกด้วย อย่างไรก็ตาม นิธิก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าทาง 

ราชการน่าจะหาทางฉลองอย่างอ่ืนซ่ึงจะมีผลดีต่อพสกนิกรท่ีในหลวงพระองค์ทรงน่ีให้ความห่วงใย 

มาโดยตลอด เช่น เอาเป้าหมายของมูลนิธิไชยพัฒนาซ่ึงเป็นมูลนิธิต้น มาวางเป็นเป้าหมายของ 

การพัฒนาประเทศ 1 การเอาพระราชกรณียกิจอย่างใดอย่างหน่ีงมาต้ังเป็นโครงการ แล้ว 

ดำเนินการอย่างจริงจังเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของพระราชกรณียกิจน้ัน เพราะการทำเช่นนึน่าจะ
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ประชาธิปไตยต้องคำนึงทั้งผลประโยชน์ส่วนรวมและบุคคล

นึธิอยากให้มีการหันมามองประชาธิปไตยในแง่มุมของผลประโยชน์ส่วนตัว แทนท่ีจะไป 

ให้ความสำคัญเฉพาะในเร่ืองผลประโยชน์ส่วนรวมมากเกินไป เน่ืองจากเขาเห็นว่าการมองจาก 

แง่มุมผลประโยชน์ส่วนตัว จะนำไปลู่ประเด็นเรื่องสิทธิ และเมื่อหันมาให้ความสำคัญเรื่องสิทธิ 

ก็จะพบว่า นอกจากสิทธิเลือกต้ังท่ีทางราชการและนักการเมืองมักโฆษณาชวนเช่ือประชาชนอยู่ 

เลมอว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิงแล้ว ยังมีสิทธิอีกมากมายที่สังคมมักไม่ค่อยคำนึงกีงกัน เช่น 

สิทธิในการใช้นำ สิทธิการใช้ป่า สิทธิในการรวมตัวกันในรูปแบบต่างๆ เพ่ือลร้างอำนาจต่อรอง 

สิทธิของชุมชน สิทธิของผู้เช่าท่ีดิน สิทธิของผู้ไม่ลูบบุหร่ี สิทธิของคนเดินถนน เป็นต้น 

ประชาธิปไตยเป็นเร่ืองของท้ังผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัว ชื่งอย่างหลังมีเรื่องของสิทธิ 

รวมอยู่ด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงน้ันการลอนให้เคารพสิทธิของผู้คนท่ีมีอยู่ 

มากมายถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิง

“ประชาธิปไตยไม่ใช่เร่ือง ‘หลายหัวดีกว่าหัวเดียว' เท่าน้ัน แต่เป็นเร่ืองของผลประโยชน์ 

ส่วนตัวและสิทธิต่างๆ ด้วย ถ้าจะให้ประชาธิปไตยมีผลไปถึงชีวิตคนได้จริง เราจำเป็นต้องคำนึง 

ถึงสิทธิต่างๆเหล่านี้มากกว่าการโฆษณาเผยแพร่ให้'รู้จัก, ประชาธิปไตย ไม่ว่าจะผ่านทีวีหรือ 

ผ่านโรงเรียนก็ตาม แต่ต้องทำให้สิทธิของผู้คนจำนวนมากพ้นจากมุมอับเลียที” (ฉบับท่ี 694,

า0 ธันวาคม 2536 )

นักการเมีอง “ก้าวหน้า" อาจพาสังคมก้าวถอยหลัง

นึธิยังกล่าวด้วยว่า การที่มโนทัศน์ในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับความหันสมัยหรือความลามารถ 

ปรับตัวร้บความทันสมัยได้น้ัน ได้ให้ภาพของความ “ก้าวหน้า" ท่ีแตกต่างจากไปจากความ 

‘'ก้าวหน้า” ในอดีต ก็เนื่องจากความก้าวหน้าในสมัยนี้ถูกจำกัดให้มีความหมายแคบๆ เพียง 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยซึงสังคมให้ความหวังท่ีเกินจริงว่าจะลามารถแก้ไขปัญหาได้ท้ังหมด ดังน้ัน 

คนท่ีก้าวหน้าก็คือคนท่ีอยู่ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการส่งออกช่ืงเป็นส่วนท่ีใช้เทคโนโลยี 

ในการจัดการสูง และสังคมก็เชียร์ให้คนเหล่าน้ีเช้ามาเล่นการเมือง เพราะเห็นว่าถ้าเช้ามาใน 

วงการนี้แล้วก็จะเป็นนักการเมืองประ๓ ท “นั้าดี” เช่น ความนิยมในตัวรัฐบาลอานันท์ท่ีมีสมาชิก 

ส่วนใหฤj เก่ียวข้องอยู่กับธุรกิจอุตสาหกรรมและการส่งออก หรือการยกย่องผู้สมัคร ล.ส.ท่ีเป็น 

นักธุรกิจในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังหลังสุด เป็นต้น ทำให้นิธิเกิดความสงสัยเก่ียวกับมโนทัศน์นีว่า 

ไม่น่าจะเป็นผลดีแก่สังคมโดยรวมนัก โดยเฉพาะคนระดับล่างทังหลาย
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"เป็นการลร้างความหมายชนิดท่ีจะให้อำนาจทางการเมืองแก่คนกลุ่มหน่ึง และให้ลำดับ 

สำคัญแก่ทางเลือกของความเปล่ียนแปลงท่ีคนเพียงกลุ่มนิดเดียวลามารถบรรลุใด้ ความหมาย 

ของคำ '‘ก้าวหน้า" จึงกลับกลายเป็นอุดมการณ์ทางลังคมและการเมืองอีกคร้ังหนึ่ง โดยยากท่ีจะ

รู้สึกได้ง่ายๆ เหมือนคร้ังท่ียังเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองและลังคมของ ‘ฝ่ายซ้าย’   “ (ฉบับท่ี

696, 24 ธันวาคม 2536)

เพิ่มพยางค์ต้ังที่อคีอเพ่ิมประชาธิปไตยในอุค “ซวน” ?

เม่ือรัฐบาลภายใต้การนำของนายชวน หลีกภัย ได้เปล่ียนแปลงคำลังสำนักนายกรัฐมนตรี 

ที่ออกเม่ือ พ.ศ. 2487 โดยคำลังท่ีเปล่ียนแปลงน้ันมืผลให้คนไทยมืสิทธิต้ังหรือเปล่ียนช่ือให้มื 

ความยาวมากขึ้นเป็นไม่เกิน 5 พยางค์จากเดิมไม่เกิน 3 พยางค์ และจะสะกดอย่างไรก็ได้ 

ในเร่ืองน้ีนิธิได้กล่าวติดตลกว่า คำลังดังกล่าวถือเป็นคำลังท่ีสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยของ 

รัฐบาลท่ีมืพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีเขายังอธิบายด้วยว่า การท่ี 

ความเข้มงวดกับการต้ังช่ือของประชาชนหรือช่ือชองอะไรก็ตามได้เข้ามาเก่ียวพันกับสภาพการ 

เมืองการปกครองน้ัน ก็เพราะช่ือในลังคมไทยมืความสำคัญมาก เช่น เป็นสารท่ีสามารถส่ืออะไร 

แก่คนอ่ืนได้มากกว่าซ่ือในลังคมอ่ืน เป็นต้น ท่ีผ่านมารัฐจึงต้องควบคุมช่ือเอาไว้ เพราะไม่อยาก 

ให้ใครใช้'ช่ือ1โปส่ือสารอะไรท่ีรัฐไม่ต้องการ

“การขยายจากลามพยางค์เป็นห้าพยางค์สะท้อนความก้าวหน้าของประชาธิปไตยไทย 

จากสมัยจอมพล ป.พิบูลลงครามคือความก้าวหน้ามาอีกสองพยางค์ แต่ก็ยังมือ้ันอยู่ท่ีจำนวน 5 

เพราะไม่ว่าประชาธิปไตยของเราจะก้าวหน้ามาเพียงใด ก็ยังเป็นประชาธิปไตยท่ีมือ้ันอยู่น้ันเอง 

นับว่าคำส่ังอันใหม่ของสำนักนายกฯ นั้นเหมาะกับกาลสมัยดีโดยแท้นะครับ” ( ฉบับท่ี 695,

17 ธันวาคม 2536 )

นักการเมีองคึอบุคคลสาธารณะ ต้องโปร่งใสท้ังในท่ีลับ - แจ้ง

นิธิไม่เห็นด้วยท่ีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านให้คำน้ันลัญญาก่อนการอภิปราย 

ไม่ไว้วางใจว่าจะไม่นำเร่ืองส่วนดัวมาอภิปรายกัน เพราะในความคิดของเขาการหามาตรฐาน 

ว่าอะไรเป็นเร่ืองส่วนตัวและอะไรเป็นเร่ืองส่วนรวมน้ันเป็นไปได้ยาก ยิ่งที่ผ่านมาก็มืบทเรียน 

หลายอย่างทางการเมืองในเรื่องน้ีมาแล้ว เช่น เร่ืองรสนิยมรักร่วมเพศถูกเห็นว่าเป็นเร่ืองส่วนตัว 

ของนักการเมืองคนสำคัญคนหน่ึง แต่กลับกลายเป็นเรื่องส่วนรวมและถูกนำมากล่าวในท่ี 

สาธารณะเพ่ือผลทางการเมืองเม่ือไปเกิดข้ึนกับพฤตกรรมของนักการเมืองคนสำคัญอีกคนหน่ึง 

เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักการเมืองควรเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในเร่ืองส่วนตัว
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และการทำหน้าท่ีทางการเมือง และท่ีสำคัญต้องพร้อมท่ีจะได้รับการตรวจสอบพฤติกรรมทุกอย่าง 

ของตนท้ังจากในและนอกในสภาผู้แทนราษภเร

หมายเหตุ ในปีนื้นิธิไม่มีบทความท่ีมีประเด็นหลักของเน้ือหาเก่ียวกับเศรษฐกิจ ซึงลาเหตุหน่ึง 

น่าจะมาจากบทความของเขาในมติชนสุดลัปดาห์ปีนื้มีจำนวนน้อยเพียง 17 บท เพราะนิธิเริม 

เขียนบทความประจำให้นิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายลัปดาห์ฉบับน้ืในราวช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 

จึงทำให้ไม่มีตารางจำแนกความถ่ีของเน้ือหาบทความทางด้านเศรษฐกิจและการวิเคราะห์แนวคด 

เซิงวิพากษ์ในด้านน้ืฃองเขา

ด้านสังคม -  วัฒนธรรม

ตารางท่ี 3 จำแนกความถี่ของเนื้อหาทางด้านลังคม-วัฒนธรรมปี2536

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การศกษาและวิชาการ 1 11.11

2. ค่านิยม 3 33.34

3. ศิลป'วัฒนธรรม 2 22.22

4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 11.11

5. อ่ืนๆ

5.1 ส่ือมวลซน 2 22.22

รวม 9 100.00

นิธิเสนอบทความทางด้านลังคม-วัฒนธรรมเกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติของผู้คน 

ในลังคม1ไทยมากท่ีลุด ได้แก่ บทความท่ีกล่าวถึงการปรับเปล่ียนค่านิยมเก่าของไทยให้มี 

ความเหมาะลมกับลังคมสมัยใหม่ที่ต่างไปจากอดีต เช่น ท่ีพูดกันว่าไม่มีความยากจนในหมู่คน 

ขยันน้ันก็ควรจะขยันให้ถูกเร่ืองด้วย ฯลฯ 1 บทความที่กล่าวถึงอิทธิพลของตะวันตกและการศึกษา 

ท่ีสูงข้ึนว่าทำให้ผู้หญิงไทยในลังคมเมืองแต่งงานหรือออกเรือนช้ากว่าผู้หญิงในเขตชนบท, เป็นต้น 

สำหรับบทความท่ีอยู่ในหมวดอ่ืนๆ ท่ีมื 2 บทในปีนื้นั้นเป็นบทความที่มีประเด็นเกี่ยวกับส่ือมวลชน 

ท้ังหมด ได้แก่ บทความท่ีเรืยกร้องให้ทุกฝ่ายในลังคมตระหนักแล้วช่วยกันหาทางป้องกันแก้ไข 

ต่อผลเลียของการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ท่ีสร้างความบังเฟ้อเกินความจำเป็นให้แก่ลังคม 

และบทความที่กล่าวถึงรายการมองต่างมุมและรายการตามดูผู้แทน ซ่ึงเป็นรายการโทรทัศน์ท่ีมี
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คุณภาพ แต่แทบไม่มีลินค้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์รายการ แม้จะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากผู้ชม 

ทางบ้าน

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านสังคม ■วัฒนธรรม

ปรับเปลี่ยนค่านิยมรับการถาโถมของความเปลี่ยนแปลง

ค่านิยมที1ว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันน้ัน นิธิมองว่าในสังคมไทยสมัยใหม่ท่ี 

มีการปล่อยให้ทรัพยากรและโอกาสกระจายไปอย่างไม่เท่าเทียมถัน ค่านิยมน้ีน่าจะต้องถูก 

ปรับเปล่ียนใหม่ว่าจะต้องขยันให้ถูกเร่ืองด้วย เพราะคนท่ีขยันขันแข็งแต่ก็ยังจนอยู่ดีมีให้เห็น 

มากมาย การขยันให้ถูกเร่ืองเท่าน้ันท่ีพอจะยังเป็นคุณค่าท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่บุคคลในปัจจุบัน 

นิธิได้ยกตัวอย่างเอาไว้ด้วย เช่น หากเป็นชาวนาจนซ่ึงอยู่บนท่ีดอน จะฝันทำนาในประเทศที่มี 

น้ัาน้อยลงต่อไป ก็ไม่มีทางท่ีจะต้ังตัวได้ ต้องหาทางขยันให้ถูกเร่ืองกว่าน้ี เป็นต้น นอกจาก 

ค่านิยมเรื่องความขยันนี้แล้วค่านิยมเก่าท่ีมีมาในสังคม เช่น ความซื่อสัตย์ ความกตัญญ 

ความจริงใจ ความกล้าหาญ ความเท่ียงธรรม ฯลฯ นั้นก็อยู่ในสถานะเดียวถันคือต้องประยุกต์ 

ใข้หรือมีเง่ือนไขในคำนิยามเพ่ิมข้ึน แต่การทำเซ่นน้ีนิธิก็กล่าวด้วยว่าทำให้เกิดความสับสนอยู่ 

เหมือนถันว่าค่านิยมเหล่าน้ีควรจะมีคุณค่าต่อไปในสังคมยุคปัจจุบันแน่หรือ

ผู้หญิงชนบทออกเรึอนแวเพราะเสียเปรียบผู้หญิงเขตเมีอง

สำหรับค่านิยมในการครองเรือนยุคปัจจุบันท่ีสังเกตได้ว่าผู้หญิงในเขตเมืองมักแต่งงาน 

ช้ากว่าผู้หญิงในชนบทน้ัน นิธิคิดว่าน่าจะมาจากลาเหตุหลายประการ เช่น ผู้หญิงในเมืองได้รับ 

อิทธิพลของวัฒนธรรมตะถันตกเข้มข้นกว่า 1 มีการศึกษาสูงกว่า , เป็นต้น

“การให้การศึกษาแก่ผู้หญิงจนกระท่ังเกิดความสามารถในการตัดสินใจเร่ืองคู่นอน 

ได้อย่างเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองก็อีกอย่างหน่ึง การทำให้ผู้หญิงคุ้นเคยกับความใกล้ชิดและ 

สัมผัสของเพศตรงข้ามก็อีกอย่างหน่ึง ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีช่วยปกป้องหญิงโสดในเมืองไว้ได้ดีกว่า 

ชนบท ซึ่งสูญเสียกลไกทางสังคมและวัฒนธรรมในการปกป้องลวัสดิภาพทางเพศของตน แต่ก็ 

ยังไม่ได้พัฒนากลไกใหม่ข้ึนมาแทนท่ี พูดให้ฃสังทางวิชาการก็คือ มีความล่าทางวิฒนธรรม 

(culture lag) ในชนบทเก่ียวกับเรืองน้ีมากกว่าในเมือง น่าประหลาดนะครับ ซนบทไทยน้ัน 

เสียเปรียบไปทุกอย่าง แม้แต่การมีผัว” (ฉบับท่ี 685, 8 ตุลาคม 2536)
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ปรับเปล่ียนให้เข้ายุคสมัย ต่อลมหายใจสิลปวัฒนธรรมไทย

เม่ีอได้เห็นเร่ืองราวใน3รรณคดี ตำนาน นิทานพ้ืนบ้าน ฯลฯ อันเป็นมรดกทางอังคม 

ได้เสื่อมความนิยมจากผู้คนลงไปเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ท่ีมีอยู่กิแห้งแล้งขาดชีวิตชีวาและ 

จินตนาการที่เหมาะสมกับอังคมสมัยใหม่ นิธิจึงช้ีแนวทางท่ีจะรักษามรดกเหล่าน้ีไว้ว่า ผู้ท่ี'จะ 

นำมาทำเป็นภาพยนตร์ ละครเวทีรูปแบบต่างๆ หรือละครโทรทัศน์ ต้องรู้จัก'นำมาตีความและ 

ปร้บ้เปล่ียนให้เข้าถึงว้ถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน จนลามารถส่ือความเข้าใจชีวิต อังคมและโลก 

ในสมัยใหม่ได้ อย่าให้อุปสรรคในเร่ืองของยุคสมัยมาเป็นตัวกีดก้ันไม่ให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงมรดก 

ทางอังคมเหล่านิ เพียงเพราะผู้ท่ีนำมาใช้ขาดซ่ึงจินตนาการท่ีจะทำให้วรรณคดีและเน้ีอเร่ืองเก่าๆ 

ลามารถโลดแล่นไปพร้อมกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในวิถึชีวิตสมัยใหม่

“ในทุกอังคมวรรณคดีและเน้ือเรื่องเก่าๆ ไม่เคยมีชีวิตอยู่ได้ด้วยคุณความดีของตัวเอง 

ยกเว้นแต่จะถึอว่าท่ีถูกนักวิชาการและนักเรียนมัธยมคึกษาเล่าเรืยนอยู่เป็นชีวิตวรรณคดีมีชีวิต 

อยู่ในอังคมปัจจุบันได้ด้วยการถูก ‘ใช้, เพื่อเปรียบเทียบบ้าง 1 เพ่ือให้ความหมายแก่วิกฤติของชีวิต 

ในปัจจุบันบ้าง 1 และที'ลำตัญท่ีสุดวรรณคดีและเน้ือเร่ืองเก่าๆ ให้แสงสว่างและความเข้าใจแก่โลก 

และชีวิตได้ในสมัยปัจจุบัน แต่วรรณคดีหรือเร่ืองเก่าจะทำอย่างน้ันได้ต้องมีคนท่ีให้ความหมาย 

ใหม่แก่วรรณคดีและเน้ือเร่ืองเก่า หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงกิคึอ ต้องอ่านวรรณคดีและเน้ือเรื่องเก่า 

ด้วยจินตนาการท่ีมากกว่าศัพท์แสงและความไพเราะทางภาษา" (ฉบับท่ี 686, 5 ตุลาคม 2536)

น้ําใจไมตรี ภูมิคุ้มกันสังคมไทยไม่ให้เป็นฝรังจ๋า

ส่วนการไหลบ่าเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกท่ีทำให้อังคมไทยมีความเป็นอังคมต่างคน 

ต่างอยู่หรืออังคมสุดแขนมากข้ึนทุกทีน้ัน นิธิเห็นว่าควรจะมีการเตรียมการรองรับเพ่ือไม่ให้อังคม 

ไทยเปล่ียนไปตามแบบอย่างตะวันตกเช่นน้ีจนสุดตัว การเตรียมการท่ีสำคัญอย่างหน่ึงกิคือ 

ต้องใช้ความเอ้ือเพ่ือเผ่ือแผ่เป็นพ้ืนฐานในการปรับเปล่ียนแบบแผนทางวัฒนธรรม เพ่ือให้อังคม 

ไทยทีมรากฐานเป็นอังคมประชิดตัวหรือการมีความอัมพันธ์กันโดยตรงน้ัน สามารถผสมกลมกสืน 

เร้ากันได้อย่างพอดีกับอังคมแบบสุดแขนของโลกตะวันตก

โฆษณาทางทีวี สารผ่านลี่อที่กระพีอกระแสบรีโภคนิยม

นิธิกล่าวว่าการโฆษณาเป็นเคร่ืองมือเผยแพร่ลัทธิบริโภคนิยมซ่ึงเป็นหัวใจสำคัญของ 

ระบบทุนนิยมไปสู่ผู้คน ลัทธิน้ีเป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ภาคธุรกิจ 

ในขณะท่ีสร้างความ,คุ้งเฟ้อเกินความจำเป็นให้แก่อังคมอันก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย 

แต่การโฆษณาจะเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิภาพของบริโภคนิยมไม่ได้ถ้าไม่มืโทรทัศน์เป็นสื่อ
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ดังใ!นเพ่ือเป็นการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เขา 

จึงเหินว่าควรจะช่วยกันหาวิธีให้โทรทัศน์อยู่รอดได้โดยไม่ต้องไปพ่ึงพาเจ้าของสินค้าอย่างหมดตัว

“หลายเดือนมาแล้วก่อนหน้ารัฐบาล ’หลีกภัย’ จะเข้ามาบริหารประเทศ มีคนจำนวน 

ไม่น้อยไซ้ความคิดความรู้ถกเถียงกันมากว่า จะทำให้โทรทัศน์เป็นอิสระจากเผด็จการ 

ทางการเมืองอย่างไร ท่ีน่าจะคิดควบคู่กันไปด้วยก็คึอจะทำไห้โทรทัศน์เป็นอิสระจากเผด็จการ 

ของบริโภคนิยมได้อย่างไร" (ฉบับท่ี 680, 3 กันยายน 2536)

ทอสัคโชว์ของ “เจิมศักดี้” ดี + มีคนดู แต่ขาดสปอนเซอร์

นิธิยังกล่าวด้วยว่า แม่ในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมาจะถือเป็นยุคทองของรายการโทรทัศน์ 

ประแกท “ทอสัคโชว์" เพราะสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องจะมีรายการประเภทน้ีอยู่หลายรายการ 

แต่สำหรับเขาเหินว่ารายการทอสัคโชว์ท่ีน่าสนไจจริงๆ มือยู่เพียง 2 รายการเท่าน้ัน ดือ 

“มองต่างมุม” และ “ตามดูผู้แทน” ท่ีมื ดร.เจิมดักดิ้ ปินทอง เป็นพิธีกร ท้ังน้ีเพราะรายการท้ังสอง 

น้ีมืสาระสำคัญอยู่ท่ีการไซ้รายการเป็นเวทีสำหรับการแสดงความคิดเหินท่ีแตกต่างกันหรือเป็นท่ี 

สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเหินกันได้อย่างเป็นอิสระ ซ่ึงเป็นล่ีงท่ีไม่มีในรายการทอสัคโชว์ 

อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามมีเรื่องท่ีน่าแปลกใจอยู่อย่างหน่ึงก็ดือ แม้รายการท้ังสองของดร.เจิมดักดจะได้ 

รับนิยมค่อนข้างมากจากคนดูทางบ้าน แต่ก็แทบ'จะ'ไม่มีผู้'อุปถัมป็รายการเลย ผิดกับรายการ 

ทอสัคโชว์ประ๓ ทอื่นที่มืสินค้าต่างๆ มากมายไห้การสนับลนุน

คนจนแทบไม,มีตัวตนในวิชาเศรษฐศาสตร์

นิธิได้แสดงทรรศนะต่อวิชาการด้านศรษฐศาสตร์ว่า ได้กลายมาเป็นเครื่องมือแสวงหา 

ผลประโยชน์ของกลุ่มคนในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว เพราะคนในกลุ่มน้ีมืกำลังทรัพย์ 

สูงในการจ้างนักเศรษฐศาสตร์ให้มาทำงานให้พวกเขา วิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีเน้นการใช้ทร้พยากร 

อย่างไรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเอื้อต่อวิถีชีวิตของคนในกลุ่มน้ี ไม่ได้นึกถึงคนกลุ่มอ่ืน 

โดยเฉพาะคนช้ันล่าง แต่นิธิก็พบด้วยว่าไม่เฉพาะแต่วิชาเศรษฐศาสตร์เท่าน้ันท่ีกลายเป็นเพียง 

เทคนิควิธีต่างๆ ซ่ึงลามารถขายเป็นบริการในท้องตลาดไต้และมีราคาดี วิชาการอ่ืนทุกวิชาก็เป็น 

เช่นน้ีด้วยเหมือนกัน

“ที่จริงไม่ใช่เฉพาะวิชาเศรษฐศาสตร์เท่าน้ันท่ีตกเป็นเหย่ือของการแสวงหาผลประโยชน์ 

ใช้ลอย วิชาการทุกแขนงวิชาก็ไม่แตกต่างจาก,ศรษฐศาสตร์เท่าไร มีบางมหาวิทยาลัยที,กำลังคิด 

จะเปิดสอนวิชาวรรณคดีเพื่อการท่องเที่ยวด้วยเา ล่วนประว์ตศาสตร์นั้น ถ้าไม,ลอนเพ่ือสร้าง 

พลเมืองให้ชาติ ก็ลอนเพ่ือขายนักท่องเท่ียวมานานแล้ว วิชาการในปัจจุบันจึงกลายเป็น
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เทคนิคศาสตร์กันไปหมด และเพราะเป็นเทคนิคศาสตร์ วิชาการปัจจุบันจึงเรียนและสอนกันอยู่ 

เพ่ือรับใช้คนเพียงบางกลุ่ม และนักวิชาการก็เป็นเพียงพ่อมดหมอผีในสังกัดของ ‘ค่ายกครู’ ของคน 

บางกลุ่มเท่านั้น” (ฉบับที่681, 10 กันยายน2536)

เติมมนุษยศาสตร์แก่วิทยาศาสตร์เพ่ีอมนุษยชาติ

วิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันได้หลงลืมไปว่าเป้าหมายของตนน้ันควรจะมุ่งไปท่ีประโยชน์ 

และความผาสุกของมนุษยชาติ และที่สำคัญคือก่อให้เกิดปัญญาญาณอันแท้จริงสำหรับ 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของมนุษย์ทุกเผ่าพันธ์ ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน รวมท้ังไม่ไป 

เบียดเบียนธรรมชาติด้วย นิธิจึงเห็นว่าควรท่ีจะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์กับ 

มนุษยศาสตร์ เพราะมนุษยศาสตร์จะช่วยเติมโลกทัศน์ความเป็นมนุษย่ให้แก,วิทยาศาสตร์ 

ซึงอาจจะทำให้วิทยาศาสตร์หันกลับมาให้ความสำคัญแก่เป้าหมายเพ่ือประโยชน์และความผาสุก 

ของมนุษย์อีกคร้ัง

สรุป

เนื่องจากนิธิมาเริมเขียนบทความประจำลงในมติชนสุดสัปดาห์ช่วงปลายบี ทำให้มี 

จำนวนบทความในบีน้ีเพียงแค่ 17 บท จึงยากที่จะแสดงความเห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่างบริบท 

สำคัญทังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรมกับการวิพากษ์ของนิธิในบีนี้ให้อัดเจน 

ได้ อย่างไรก็ตาม บทความท้ัง 17 บทของนิธิก็พอจะช้ีให้เห็นได้บ้างว่า เขาไม่ค่อยให้ความสำคัญ 

ต่อเหตุการณ์สำคัญในบีน้ีเท่าใดนัก บทความส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเร่ืองราวที่ไม่ค่อยได้รับ 

ความสนใจจากผู้คนในสังคมแต่มีความสำคัญในมุมมองของเขา เช่น บทความท่ีกล่าวถึงการท่ี 

รัฐอนุม้ตการเพ่ืมพยางคํในการต้ังซ่ึอซองประชาซน 1 บทความท่ีโจมตีการโฆษณาทางโทรทัศน์ว่า 

ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม 1 บทความเกี่ยวกับสังคมไทยในประเด็นกำลังจะกลายเป็นสังคม 

สุดแขนมากข้ึนทุกทีๆ 1 เป็นต้น แต่ก็ยังมีบทความท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของ 

ผู้คนอยู่บ้าง เช่น บทความเก่ียวกับการสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร์ช่กาลที่ 9 

เพ่ือเฉลิมฉลองบีกาญจนาภิเษกของพระองคํในอีกไม่ก่ีบีข้างหน้า 1 บทความเกี่ยวกับปัญหา 

สมองไหลท่ีสร้างความวิตกแก่ภาครัฐ 1 เป็นต้น

ในส่วนของการวิพากษ์บีน่ืน้ันบทความท้ัง 17 บทของนิธิจะให้ความสำคัญต่อประเด็น 

ทางด้านการเมืองและด้านสังคม- วัฒนธรรม ในด้านการเมือง เขาเน้นการวิพากษ์วิจารณ์ไปท่ี 

ระบบราชการและระบอบการเมืองการปกครองซ่ึงยังมีความบกพร่องอยู่มากและเป็นอุปสรรค 

สำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ส่วนรัฐบาลซ่ึงอยู่ภายใต้การนำของนายชวน



74

หลีกภัย และพรรคประชาธิปัตย์ก็มีภาพลักษณ์ท่ีไม่ค่อยดีนักในสายตาของนิธิ เช่นเดียวกับ 

นักการเมืองท่ีนิธิมองว่าชอบเล่นเกมทางการเมืองต่อกัน โดยไม่สนใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อลังคม 

หรือประชาชนหรือไม่ ทางด้านลังคม-วัฒนธรรม นิธิโจมดีการโฆษณาทางโทรทัศน์ท่ีขาด 

ความรับผิดชอบต่อลังคม, วิชาการโดยเฉพาะด้านศรษฐศาสตร์ท่ีม่งตอบสนองเฉพาะ 

ความต้องการของกลุ่มนายทุน, เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้มืการปรับเปล่ียนค่านิยมเก่า 

และประยุกต์ดัดแปลงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้ลอดรับกับลังคมสมัยใหม่หรือ 

ทำให้ลามารถรับใช้วิถีชีวิตของผู้คนในยุศป็จุบันได้จรัง นิธิยังได้กล่าวในทำนองยกย่องและ 

สนับสนุนต่อรายการโทรทัศน์บางรายการท่ีมืความพยายามจะทำให้เกิดเวทีเสรีแห่งการแสดงออก 

ทางความเห็นท่ีแตกต่างกันด้วย
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ปี 2537

เหตุการณ์สำคัญไนรอบปี 2537

ด้านการเมือง

ลถานการณ์ทางการเมืองในช่วง 10 เดอนแรกของปีนน้ัน แม้ภายในรัฐบาลจะมื 

ความวุ่นวายจากการเคล่ือนไหวของพรรคพลังธรรมที'เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่บ้างก็ตาม เช่น 

พล.ต. จำลอง ศรีเมือง ได้ออกมาเรียกร้องทวงลัญญาประชาคมจากพรร(ประซาธิปัตย์ท่ีให้ไว้ 

แก่ประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยท่ีลมนูรณ์แบบมากข้ึน 1 การขู่ถอนตัวจาก 

การร่วมรัฐบาลของพรรคพลังธรรม เป็นต้น แต่นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ก็ยังสามารถ 

รักษาเสถียรภาพของรัฐบาลท่ีมืพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำเอาไว้ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 

พอเข้าสู่ช่วงปลายปี เสถียรภาพของรัฐบาลก็เริ่มล่ันคลอน โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการปฏิบ้ติ 

งานเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีดินท่ีผดพลาดของนายลุเทพ เทือกสุบรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ แกนนำสำคัญคนหน่ึงของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะแทนที่จะนำที่ดินหรีอ 

ส.ป.ก.4-01 มาแจกเฉพาะเกษตรกรท่ียากไร้ นายสุเทพยังได้นำไปแจกให้แก่คนรวยท่ีจ.ภูเก็ต 

อีกเป็นจำนวนหลายสิบคนด้วย และคนรวยเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นคนใกล้ชิดลนํทสนมกับ 

นายสุเทพและคนของพรรคประชาธิปัตย์แทบท้ังล้ิน ในท่ีลุดเมื่อทนแรงกดดันจากลังคมและ 

ล่ือมวลซนไม่ไหว รวมท้ังอาจต้องการหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วย นายลุเทพจึง 

ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในวันท่ี 6 ธันวาคม ส่วน 

นายนีพนธ์ พร้อมพันธุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ซ่ึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ดูแลนโยบายน้ี 

โดยตรงแต่ในฐานะเป็นเล้ากระทรวง ก็ได้แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองโดยประกาศลาออก 

จากตำแหน่งในวันที่13ธันวาคม ภายหลังจากยอมรับว่าการแจกล.ป.ก.4-01 ให้แก่คนรวย 

ท่ี จ.ภูเก็ต น้ันเป็นการดำเนินนโยบายที'ผิดพลาดในทางปฏิบัติ

ความล่ันคลอนของเสถียรภาพรัฐบาลในช่วงปลายปีน้ัน ยังเกิดจากการท่ีพรรค 

ความหวังใหม่หน่ึงในพรรคร่วมรัฐบาลได้หันไปร่วมมือกับฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาจนชนะ 

ฝ่ายรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 198 และ 199 โดยฝ่ายรัฐบาลน้ันสนับสนุน่ให้มี 

การเลีอกต้ังทุกระดับตามนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล ในขณะท่ีพรรคคามหวังใหม่ 

ฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภาต้องการคงอำนาจกำนน้ -  ผู้ใหญ่บ้านไว้ในการบรีหารส่วนท้องถน 

และจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีก็ทำพรรคความหวังใหม่ต้องออกจากการร่วมรัฐบาลในเวลาต่อมาดีอใน 

วันท่ี 11 ธันวาคม แต่หลังจากน้ันไม่ถีงหน่ึงลัปดาห์ พล.อ.ชาติชาย ชุณ'หะ'วัณ ก็ได้นำพรรค
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ซาตพัฒนาเซ้าร่วมรัฐบาลโดยอ้างว่าเป็นการ “เสียบเพื่อชาติ” เพราะเกรงจะเกิดเหตุการณ์ 

รัฐประหารเซ่นเดียวกับในปี 2535 ส่วนสาเหตุท่ี พล.อ.ชาติชายต้องอ้างเซ่นน้ีก็เน่ืองจาก 

ก่อนหน้าน้ีเขาเป็นตัวต้ังตัวตีให้พรรคฝ่ายค้านซ่ึงรวมถึงพรรคความหวังใหม่ด้วยน้ัน คงสัตยาบัน 

ร่วมกันว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคประซาธิปัตย์

สำหรับประเด็นทางการเมืองท่ีน่าสนใจนอกจากน้ี ได้แก่ การอดข้าวประท้วงรัฐบาลของ 

ร.ต.ฉลาด วรฉัตร เพราะต้องการให้มืการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ีเป็นประชาธิปไตยมากกว่า 

ฉบับท่ีใช้กันอยู่ 1 นายธนิต สุวรรณเมนะ อาจารย์กวดวิชาช่ือตังหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

นำอุจจาระของตัวเองมามัดใส่ถุงแล้วปาใส่นายอุทัย พิมพ็ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

จนเลอะเทอะและส่งกลิ่นเหม็น เพราะไม่พอใจท่ีนายอุทัยลังพักราชการ นายพชร อิศรเสนา ณ 

อยุธยา ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่นายธนํตเห็นว่าเป็นคนดีและถูกนักการเมืองกล่ันแกล้ง 1 

มื ล.ส.ของไทยหลายคนโดนทางการสหรัฐอเมริกาข้ึนบัญชีดำงดออกวีซ่าเข้าประเทศ ล.ส. 2 คน 

ในจำนวนน้ีถูก น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยช่ือ 

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า เป็นนายมงคล จงสุทธนามณี ล.ส.เชียงราย พรรคชาติพัฒนา 

และนายวัฒนา อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ พรรคชาติไทย เฉพาะนายวัฒนาน้ัน น.ต.ประสงค์ 

ยังได้กล่าวเม่ือคราวถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเม่ือวันท่ี 28 กรกฏาคม อีกว่า โดนสหรัฐฯ งดออกวีซ่า 

ให้เพราะถูกลงลัยว่าพัวพันกับการค้ายาเสพติด นอกจากน้ียังมืนายทนง ศิริปรีชาพงค์หรือ 

“ป.เป็ด" ส.ล.นครพนม พรรคชาติไทย ที่ถึงกับมืหมายศาลจากสหรัฐฯ มาตามตัวไปลงโทษในคดี 

ค้ากัญชา โดยสหรัฐฯ ระบุว่ามืหลักฐานมัดตัวอย่างแน่นหนา

ส่วนการปฎํป้ตหน้าท่ีของข้าราชการท่ีถูกกล่าวขวัญถึงในทำนองยกย่องช่ืนซมท้ังจาก 

ประชาซนและล่ือมวลซนก็คือ การท่ี พล.ต.ต.เสรี เตมืยเวช รักษาการในตำแหน่งรองหน.ตร.

ภาค 2 ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายลมชาย คุณปลื้ม หรือ ''กำนันปิาะ,’ ผู้กว้างขวางในจังหวัด 

ชลบุรีและภาคตะวันออก ในคดีทุจริตการจัดซ้ือท่ีดินท้ิงขยะเมืองพัทยา จนนายสมชายต้อง 

เดินทางมามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ท่ามกลางล่ือมวลชนท่ีมาคอยทำข่าวนับร้อยคน อย่างไร 

ก็ตามนายลมชายได้ขอประกันตัวด้วยเงินสด 5 ล้านบาท และได้ล้คดีต่อไปในช้ันศาล

ด้านเศรษฐกิจ

แม้ในปีน้ีภาวะเงินเฟ้อของไทยจะขยายตัวเพ่ืมข้ึนเป็น 5% ซ่ึงสูงกว่าท่ีประมาณการไว้ 

แต่จากการท่ีการส่งออกของไทยมืยอดล,งออกมากกว่าหลักล้านล้านบาทซ่ึงถือว่าสูงกว่าท่ีต้ังเป้าไว้ 

แต่เดิมมาก 'ทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวในอัตรา 8. ร/อ ในส่วนธุรกิจ 

อลังหาริมทรัพย์ที่เคยเพ่ืองฟูอย่างต่อเน่ืองก่อนหน้านี้ เริมซบเซาลงอย่างเห็นได้ซัด อันเป็นผล
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มาจากปริมาณคงค้างของที่อยู่อาคัยมีมากเกินความต้องการจริงของผู้บริโภค รวมท้ังการขาด 

สภาพคล่องในการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในด้านนี้ ในปีน้ี 

ยังได้มีการปรับเงินเดือนข้าราชการตามโครงสร้างบัญชีใหม่ โดยข้าราชการปรับข้ึนเฉล่ีย ไร/0 

รัฐวิสาหกิจปรับขึ้นตามมาด้วย 14.2% แต่กว่าท่ีการปรับเงินเดือนนี้จะลงตัวก็กินเวลาอยู่นาน 

พอสมควรคอจากเดือนเมษายนจนถึงเดือนธันวาคม จึงทำให้ต้องมีการตกเบกกันในภายหลัง 

อย่างไรก็ตามในระหว่างท่ียังตกลงกันไม่ใด้ท้ัน ลนค้าหลายชนิดได้ข้ึนราคาไปรอรับการปรับ 

เงินเดือนข้าราชการอยู่ก่อนแล้ว โดยท่ีภาครัฐก็ไม่สามารถควบคุมการข้ึนราคาสินค้าตังกล่าว 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

สำหรับนโยบายอันแข็งกร้าวซองสหรัฐอเมริกาเพ่ือเร่งแก้ปัญหาขาดดุลการค้ากับญ่ีปุนท้ัน 

ได้สร้างแรงกดตันต่อตลาดการเงินท่ัวโลกให้เคล่ือนไหวอย่างไร้เสถียรภาพ ทำให้อัตรา 

การแลกเปลี่ยนดอลล่าร์กับเยนลดลงตำสุดนับต้ังแต่ลงครามโลกครั้งท่ีลองเป็นต้นมาคือเหลอเพียง 

96.65 เยน/ดอลล่าร์ ล่วนค่าเงินบาทของไทยก็แข็งท่ีสุดในรอบ10ปี อย ู่ท ี่24.88บาท/

ดอลล่าร์ นอกจากน้ีการปรับอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐถึง 6 คร้ัง ขึงทำให้อัตรา 

ดอกเบี้ยพุ่งสูงข้ึนจาก 3% เป็น 5.5% น้ัน ส่งผลให้เกิดภาวะเงินตึงตัวไปท่ัวโลกเพราะถูกตลาดเงิน 

ดึงกลับ อีกท้ังยังทำให้ตลาดดัชนีหลักทรัพย์ด่ิงลงท่ัวโลกซ่ึงรวมถึงของไทยด้วย ในปีน้ียังได้มี 

การก่อต้ังองค์การการค้าโลก (WTO) ท่ีแปรสภาพมาจากข้อตกลงท่ัวไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษี 

ศุลกากร (GATT) โดยประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในซาตึลมาขิกขององค์กรใหม่ท่ีมีความสำคัญต่อ 

เศรษฐกิจโลกองค์กรน้ี

ด้านลังคม - วัฒนธรรม

วันท่ี 8 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงเปิดละพานมิตรภาพไทย -  

ลาว พร้อมกับลมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และนายห^ฮัก พูมละหวัน ประธานลาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ละพานแห่งนี้ถือเป็นลัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือ 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย ออสเตรเลืย และลาว นอกจากน้ียังเป็น 

สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งแรกด้วย โดยในฝังไทยต้ังอยู่ท่ี ต.มีชัย จ.หนองคาย แล้วทอดข้าม 

แม่น้ัาโขงไปยังฝังลาวท่ีท่านาแล้งในเขตเวียงจันทน์

แต่ก่อนหน้าวันประว่ตศาลตร์ตังกล่าวไม่นานคือในวันท่ี 17 มีนาคม ก็ได้เกิดเหตุการณ์ 

ท่ีลร้างความอกลันขวัญแขวนให้แก่คนกรุงเทพฯ เมื่อตำรวจสถานีตำรวจลุมพินี ได้ทำการ 

ตรวจลอบแทงค์น้ัาหลังรถบรรทุกคันหน่ึงแล้วพบว่า ภายในแทงค์น้ัานอกจากจะมีศพนายซม 

ทหล้า คนขับรถบรรทุกคันน้ีท่ีถูกฆ่าแล้วยัดร่างใส่ถุงพลาลตึกเอาไว้แล้ว ยังมีแอมโมเนียไนเตรด
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คลุกเคล้าด้วยน้ํามันโซลา'นาหนักถึง 1 ตันกับระเบิดชีโฟร์หนัก 2 ปอนด์ท่ีบรรจุอยู่ในขวดพลาสติก 

น้ําอัดลมฃนาด 2 ลิตร ซึ่งเป็นวัตถุระเบิดที่มีพลังทำลายล้างสูงจนลามารถถล่มตึกท้ังหลังได้ 

ภายในพริบตา รวมท้ังยังลามารถสร้างความเลียหายให้แก่บริเวณรอบจุดท่ีเกิดระเบิดในรัศมี 

กว้างไกลเกิน 2 กิโลเมตร โดยก่อนหน้าท่ีทางตำรวจจะทำการตรวจสอบแทงค์'นาท่ีบรรจุ 

วัตถุระเบิดอานุภาพร้ายแรงไว้น้ัน รถบรรทุกคันท่ีบรรทุกแทงด์น้ัาน้ีได้จอดอยู่ท่ีหน้าสถานีฯ ลุมพินี 

มาแล้วหลายวันนับตงแต่ถูกตำรวจของสถานีฯ แห่งน้ียึดมาได้ ภายหลังจากคนขับรถตัวปลอมซ่ึง 

มีลักษณะเหมือนซาวตะวันออกกลางได้ขับรถบรรทุกคันน้ีเฉ่ียวชนกับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างคันหน่ึง 

แล้วรีบหลบหนีไป ในทางการลีบสวนน้ันทางตำรวจเช่ือว่าแผนการลอบวางระเบิดน้ีมุ่งเป้าหมาย 

ไปท่ีสถานฑูตอิสราเอลหรีอไม่ก็สถานฑูตสหรัฐฯ และถ้าไม่มีการขับรถบรรทุกท่ีมีระเบิดอันตราย 

อยู่น้ันไปเฉ่ียวซนกับรถจักรยานยนต์รับจ้างจนทำให้เลียแผนเสียก่อน ก็คงจะเกิดความเลียหาย 

คร้ังร้ายแรงข้ึนในกรุงเทพฯ อย่างแน่นอน

ในปี 2537 น้ีได้มีการฆาตรกรรมท่ีกลายเป็นคดีละเทือนขวัญคนไทยเป็นอย่างย่ิงคดีหน่ึง 

คือ คดี “อุ้มฆ่าแม่ลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ์” โดยคดีน้ีมีความขับซ้อนอยู่พอสมควรและเก่ียวพัน 

อยู่กับคดี “เพชรซาอุฯ,, เพราะผู้ตายท้ังสองเป็นภรรยาและบุตรชายของนายสันติ ศ!ธนะขัณฑ์

พยานและผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีเพชรชาอุฯ อย่างไรก็ตามตำรวจก็ลามารถปิดคดี “อุ้มฆ่าแม่ลูก 

ตระกูลศรีธนะขันธ์,, ได้ในท่ีสุด โดยมีผู้ต้องหาเป็นนายตำรวจระดับนายพลและนายพันรวมท้ัง 

พวกพ้องอีกจำนวนหน่ึง

นอกจากน้ีการกินยาพิษฆ่าตัวตายท่ีสถานีตำรวจภูธร อ.เมืองหาดใหญ่ ของนางลาวอนงค์ 

หรือหลิวเจียว แช่'พัง ภายหลังจากที่อุตล่าห์หลบหนีออกมาจากช่องในปาดังเปชาร์ ประเทศ 

มาเลเซีย แล้วเข้าแจ้งความกับตำรวจของสถานีฯ แห่งน้ีน้ัน ก็ตกเป็นข่าวดังไปท้ัวประเทศ จน 

ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจไทยว่าไม่อาจเป็นท่ีพ่ึงพิงของ 

ประชาซนได้อย่างแท้จริง
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กา?วิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ชองนิธิ เอํยวศรีวงคัในปี 2537

ด้านการเมีอง

ตารางท่ี 4 จำแนกความถ่ีของเน้ือหาทางด้านการเมืองปี 2537

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. ระบบราชการ 5 29.41

2. ระบอบการเมืองการปกครอง 6 35.29

3. รัฐบาล 5 29.41

4. อ่ืนๆ

4.1 นักการเมือง 1 05.89

รวม 17 100.00

นิธินำเสนอบทความที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครองมากท่ีสุด แต่ก็ยัง 

ให้ความสำคัญต่อประเด็นที่เกี่ยวกับระบบราชการอยู่เช่นเดม รวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 

สำหรับเน้ือหาท่ีน่าสนใจในส่วนของระบอบการเมืองการปกครองน้ันได้แก่ การกระตุ้นให้ 

ประชาชนเข้ามามืส่วนร่วมทางการเมืองให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่เพราะประชาธิปไตยคึอการเปิดกว้าง 

ให้ประชาซนเข้ามามืส่วนในการปกครองประเทศ , การพยายามอธิบายให้สังคมเข้าใจการอดข้าว 

ประท้วงรัฐบาลเพ่ีอเรัยกร้องให้มืการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ร.ต.ฉลาด วรฉัตร ว่าเป็นการแสดงออก 

ทางการเมืองอย่างหน่ึงตามสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 การช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะ 

เกิดข้ึนถ้าลามารถทำให้คนช้ันกลางเข้ามามืส่วนร่วมทางการเมืองโดยคำนํงคนระคับล่างท่ีเป็น 

ผู้เลียเปรยบในสังคมไทยได้, เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านการเมือง

ประชาธิปไตย ประซาซนต้องสนใจและมีส่วนร่วมทางการเมือง

นิธิกล่าวว่า ระบอบการเมืองการปกครองในประเทศไทยน้ันจะไม่สามารถเป็น 

ประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงคิดว่าการบริหารประเทศเป็นเร่ืองของ 

ภาครัฐโดยท่ีภาคประชาซนไม่จำเป็นต้องเข้าไปมืส่วนร่วมอยู่ด้วยอย่างท่ีผ่านมา ดังน้ันเพ่ีอจะ 

ทำให้เกิดประชาธิปไตยท่ีแท้จริงในสังคมไทย ภาคประชาชนจํงไม่ควรให้อำนาจสิทธิขาด
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ในการบรหารประเทศแก่รัฐบาลใดๆ หลังการเลือกต้ังอกต่อไป ประซาชนจะต้องติดตาม 

การทำงานชองรัฐบาล ถ้าทำดีก็'ให้การสนับลนุน แต่ถ้าทำไม่ดี ประชา'ซนก็มืสิ'ทธิท่ี'จะแสดง 

ความเห็นคัดค้านไปจนถึงขับไล่ให้ลงจากอำนาจ เช่น การอดข้าวประท้วงรัฐบาลชอง ร.ต.ฉลาด 

วรฉัตร เป็นต้น และการให้หรือไม่ให้การสนับลนุนน้ันยังสมควรทำกับพรรคการเมืองทุกพรรค 

รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยเช่นกัน ท้ังน้ีเพราะประชาธิปไตยเป็นเร่ืองชองการเปิดกว้างให้ 

ประชาชนมามืส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในชนบทหรือในเมือง 

รวมท้ังผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ เช่น คนพิการ ชนส่วนน้อย เป็นต้น นอกจากน้ีประชาธิปไตยยัง 

เป็นเร่ืองของการให้โอกาสอย่างเสมอภาคแก่ผู้คนในการแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือความเห็นท่ี 

แตกต่างด้วย

กรณีฉลาดควรมองในแง,มุมท่ีก่อประโยชน์

ลำหรับกรณีอดข้าวประท้วงรัฐบาลของ ร.ต.ฉลาด วรฉัตร เพ่ือทวงลัญญาท่ีพรรคร่วม 

รัฐบาลเคยให้ไว้ตอนหาเลียงว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากย่ิงข้ึนน้ัน นิธิก็ได้ 

แสดงความเห็นต่อเร่ืองน้ีอย่างเปิดใจกว้างพร้อมกับเป็นการเตือนสติคนในลังคมไทยบางส่วนท่ี 

ไม่ค่อยพอใจการอดข้าวประท้วงในคร้ังน้ีด้วยว่า ควรจะมองให้ลึกลงไปถึงจุดประสงค์ของ 

การกระทำของ ร.ต.ฉลาด มากกว่าท่ีจะไปติดอยู่แค่รูปแบบของการกระทำ เพราะจะมืผลดีต่อ 

ลังคมไทยมากกว่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาจทำให้เกิดการปฏิรูปการเมืองข้ึนได้ในอนาคต

“วิธีการรองคุณฉลาดเกิดขึ้นจากความล้มเหลวที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีอึ่นๅ มาแล้ว จะผิด 

หรือจะถูกก็ไม่สำคัญ แต่เราซ่ึงหมายถึงรัฐบาล 1 ฝ่ายค้านและประชาชนท่ัวไป สามารถนำเอา 

กระแลเรียกร้องของคุณฉลาดมาเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ ถ้าเราไม่ติด 

อยู่แค่เรื่องถูก-ผิดเพียงอย่างเดียว ถ้าเราสามารถก้าวข้ามเร่ืองถูก - ผิดไปได้ อาคัยความเข้าใจ 

และเห็นใจคุณฉลาด ก็จะมองเห็นประเด็นสร้างสรรค์หลายอย่างในข้อเสนอของคุณฉลาดเองท่ี 

น่าจะช่วยกันผลักกดันและดำเนินการให้ลุล่วงไปได้ ดังเช่นการปฏิรูปการเมืองเลียต้ังแต่บัดน้ี 

เป็นต้น" (ฉบับท่ี 722, 24 มิถุนายน 2537)

คนจน + คบช้ันกลาง แนวร่วมทางการเมืองท่ีทรงพลัง ?

นิธิยังได้เสนอบทความเก่ียวกับบทบาทในการเมืองการปกครองไทยยุคปัจจุบันของ 

คนช้ันกลางซ่ึงเป็นซนช้ันท่ีได้ร้ปการยอมรับว่ามืพลังกดดันสูงต่อฝ่ายการเมือง โดยเขากล่าวว่า 

ถ้าลามารถทำให้คนช้ันกลางหันมารับฟังเห็นสิงท่ีคนช้ันล่างกำลังทำอยู่ซ่ึงก็คือการเรียกร้องให้รัฐ 

เข้ามาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดข้ึนแก่พวกตน จนคนช้ันกลางมองความทุกข์ยาก
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ของคนช้ันล่างด้วยความเห็นใจ ก็อาจนำมาซ่ึงการกดดันฝ่ายการเมืองให้บริหารประเทศโดยคำนึง 

ถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมมากข้ึนแก่คนช้ันล่างซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมได้

"คนชันกลางจะใช้อำนาจท่ีดัวมือยู่ในทางใดข้ึนอยู่ดับว่าเขายังใกล้ชิดในทางวัฒนธรรมกับ 

คนส่วนใหญ่ในประเทศมากน้อยแค่ไหนด้วย เซ่น ในขณะท่ีรัฐบาลบอกเขาว่าต้องสร้างเข่ือนเพ่ือ 

จะได้มีพลังงานผลิตสินค้าส่งออกใต้มากข้ึน เขายังมีหูไว้สำหรับฟังคนส่วนใหญ่ซึงช้ีให้เขาเห็นถึง 

ความสูญเสียซ่ึงคนส่วนใหญ่ต้องสูญเสียให้แก่การสร้างเข่ือนพลังไฟฟ้าหรือไม่ เพียงใด ถ้า 

คนช้ันกลางเห็นถึงความสูญเสียเช่นน้ี เขาก็จะผลักดันให้รัฐบาลมองหาทางเลือกอ่ืนซ่ึงไม่มักง่าย 

เท่าเข่ือน แต่ปราศจากการผลักดันทางการเมืองของคนช้ันกลางก็หวังได้ยากว่ารัฐจะให้ 

ความเป็นธรรมแก่คนส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นผู้แบกรับต้นทุนในความเปล่ียนแปลงท่ีกำลังเกิดข้ึน 

มากกว่าคนกลุ่มอื่น” (ฉบับท่ี 741, 4 พฤศจิกายน2537)

กระจายอำนาจเพ่ือสร้างชาติท่ีชอบธรรม

นิธิยังคงวิพากษ์วิจารณ์อำนาจ แบบรวมศูนย์ของระบบราชการว่าเป็นลาเหตุท่ีทำให้ 

ระบบราชการมืความใหญ่โตจนขาดประสิทธิภาพในการทำงาน และทางแก้ไนเร่ืองน้ีท่ีเขาเสนอ 

ก็คือ ต้องกระจายอำนาจหรือเพ่ืมอำนาจในการดัดการแก้ไขปัญหาที,เกิดข้ึนให้แก,ส่วนต่างๆ ของ 

ลังคม โดเยให้ไปอยู่ในมือขององค์กรประชาชนประ๓ ทต่างๆ เซ่น องค์การบริหารส่วนตำบล 1 

กลุ่ม ชมรมหรือสมาคมในท้องถิ่น, องค์กรเอกชนหรือเอ็นจีโอ1สหกรณ์เพ่ือการออมทรัพย์หรือ 

การเกษตร 1 กลุ่มธนาคารควาย 1 กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางลังคมอย่าง คนพีการ ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ 1 

กลุ่มผู้ค้าปลีกรายย่อย 1 กลุ่มกรรมกร เป็นต้น

“จะดำรงรักษารัฐไทยไว้ได้ ก็ต้องดำรงรักษาเฉพาะส่วนท่ีรัฐไทยมืบทบาทและหน้าท่ีซ่ึง 

สำคัญและขาดไม่ได้แก่ชีวิตของผู้คน ต้องส่งเสริมหรือเลิกชัดขวางการรวมกลุ่มของประชาชน 

เพ่ือดัดการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเขา เป็นองค์กรประชาชนในหลายรูปแบบ และใน 

หลายระดับ" (ฉบับท่ี 703, 11 กุมภาพันธ์2537)

จับอาชญากรให้ได้ดีกว่าเพ่ืมโทษ

ในเร่ืองของการลดปัญหาอาชญากรรม นิธิมองว่าการเพ่ืมโทษแก่ผู้กระทำผิด เซ่น 

การเพ่ืมจำนวนปีที,จำคุกหรือใช้โทษประหาร ฯลฯ น้ัน ไม่น่าจะเป็นการแก้ไขท่ีถูกทางเพียง 

อย่างเดยว ท้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นในประเทศไดก็ตามด้วย เขาคิดว่าแนวทางท่ีน่าจะให้ความสำคัญ 

มากกว่าก็คือ ต้องดับอาชญากรหรือผู้กระทำผิดให้ได้ เพ่ือไม่ให้คนเหล่าน้ีไปประกอบ 

อาชญากรรมเพ่ืมข้ึนและไม่เป็นเย่ียงอย่างให้ผู้อ่ืนกระทำตาม



82

“ถ้าเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองสามารถจับอาชญากรได้เป็นส่วนใหญ่ อาชญากรรมก็ลดลงเอง 

โทษหนักหรือโทษเบาไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่าไรนัก แม้จะเพ่ิมโทษให้หนักหนาสากรรจ์ขนาดไหน 

แต่เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองแทบไม่เคยจับคนร้ายได้เลย ก็น่าเช่ือว่าอาชญากรรมย่อมเต็มเมืองน้ัน 

แน่นอน สถิติของคดีที่สามารถจับคนร้ายได้ในประเทศหรือเมืองท่ีมือาชญากรรมสูงๆ น้ัน 

เหมือนกันอยู่อย่างหน่ึงคือนักจะจับไม่ได้เป็นส่วนใหญ่” (ฉบับท่ี 715, 6 พฤษภาคม 2537)

ตี “ชวน” ไร้ทั้งหลักการและวิสัยทัศน์

ในความคิดของนัธิ หลักการไม่ได้หมายถึงกฎระเบียบธรรมดาท่ีควรเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 

แนวดำเนินการ แต่หลักการหมายถึงตัวอุดมคติซ่ึงสังคมยังไปไม่ถึง ตังน้ันคนอย่างนายชวน 

หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ซ่ึงนักจะอ้างกฎหมายท่ีเป็นเพียงกฎระเบียบธรรมดาเพ่ิอจะได้ไม่ต้อง 

รับผิดชอบหรือเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ น้ัน จึงเป็นคนไร้หลักการในลายตาของนิธิ นอกจากน้ีแล้ว 

การไม่มืหลักการที่หมายถึงอุดมคติก็ย่อมจะไม่มืทางมี “วิลัยทัศน์" ได้อีกด้วย ทั้งน้ีเพราะวิลัยทัศน์ 

จะเกิดขึนได้ก็ต้องมืหลักการตามความหมายน้ีเป็นพื้นฐานเลียก่อน

“และถ้าเราได้คนอย่างน้ีเป็นผู้นำ คิดดูเองก็แล้วกันว่า ลังคมทั้งหมดจะกลายเป็นลังคม 

ท่ีผินไม่เป็นไปได้ลักเพียงไหน เพราะแยกหลักการกับ ‘แนวดำเนินการ’ ไม่ออก บ้านเมืองก็จะ 

กลายเป็นบ้านเมืองที่ไม่มืหลักการ ยันท่ีจริงจุดกำเนิดของสิงท่ีเรืยกกันว่า ‘วิลัยทัศน์’ น้ันก็มาจาก 

ความฝันหรือหลักการน่ึเอง คนมืวิลัยทัศน์ต้องเริ่มจากความรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายที่สูงส่งกว่า

ดีกว่าสภาพที่เป็นอยู่เวลานี้  และถ้าฝันไม่เป็น ก็ไม่มืความกล้าอะไรจะต้องเล่ียงแผ้วถาง

ทางให้ใครเดินไปไหน เพียงแต่นำทุกคนให้มากระจุกอยู่บนทางตันท่ีไร้หลักการหรือไร้อุดมคติ 

จมอยู่ในปลักแห่งความจำเป็นเฉพาะหน้า ที่ไม่มืวันจะตะเกียกตะกายให้หลุดออกมาจากปลักนั้น 

ได้” (ฉบับท่ี 721, 17 มิถุนายน 2537)

วัฒนธรรมไทยไม่ใช่อะไรพีกลวง ๆ

และเม่ือรัฐบาลกำหนดให้บีน้ีเป็นบีรณรงคืวัฒนธรรมไทย จนส่งผลให้หน่วยงาน 

หลายแห่งไนภาครัฐมืการทำงานหลายอย่างเพ่ือสนองนโยบายตังกล่าว แต่ล่ีงท่ีทำกันน้ันก็ 

กลับเป็นเพียงการปลุกสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของฃนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของไทยใน 

ลักษณะท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลังคมไทยในยุคปัจจุบันได้มากเท่าท่ีควร เช่น การออกโฆษณา 

ทางโทรทัศน์เร่ืองหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความนิยมของการไหว้แบบไทยไปในหมู่คนชาติต่างๆ 

เป็นต้น นิธิจึงได้กล่าวในเร่ืองนี้ว่า ล่ีงท่ีควรจะทำอย่างย่ิงในเร่ืองท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยแต่เขา 

ยังไม่เห็นมืหน่วยงานของรัฐได้ทำก็คือ การทำให้คนไทยเกิดความเข้าใจวัฒนธรรมไทยในมิติท่ีมื 

ความหมายต่อลังคม เช่น ความเข้าใจว่าวัฒนธรรมหรือแบบแผนความลัมพันธ์ของคนน้ันไม่ได้
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เกิดรื้นลอยๆ หากเกิดร้ืนในเง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ท่ีมืความแตกต่างกันไป 1 

วัฒนธรรมไทยในยุคปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปอย่างไรจากอดต 1 ในยุคปัจจุบันคนไทยสัมพันธ์กัน 

อย่างไร 1 เป็นต้น เพราะความเข้าใจเหล่าน้ีจะนำไปลู่การปรับเปล่ียนแบบแผนพโ]ติกรรมของ 

คนไทยเพ่ีอให้เหมาะลมกับสังคมไทยในยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามการท่ีจะทำในล่ีงท่ี 

กล่าวมาน้ีได้ ผู้ท่ีต้องเข้าใจและมองวัฒนธรรมให้ลึกลงไปกว่าเป็นเพียงแค'ของเก่าท่ีจำเป็นจะต้อง 

รักษาไว้ก่อนใครๆ น้ันก็คือรัฐบาล

“ปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยท่ีจะมืความหมายต่อวัฒนธรรมไทยได้จริง จึงควรเป็นปีแห่ง 

การเรียนรู้รัฒนธรรมไทยท่ีเคล่ีอนไหวเปล่ียนแปลงได้ ไม่ใช่การรณรงค์เพ่ีอรักษารูปแบบทาง

วัฒนธรรมท่ีหยุดน่ิง และหวังจะให้ตายตัวอยู่อย่างนั้น  รัฐบาลซึ่งเป็นผู้ริเริมให้มืปีรณรงค์

วัฒนธรรมไทย ต้องเข้าใจและมองวัฒนธรรมให้กว้างถึงระตับน้ีก่อน ถ้ารัฐบาลเองก็มอง 

วัฒนธรรมแต่เพียงเร่ืองฟ้อนๆ รำ  ๆ จะหวังให้ข้าราซการมองวัฒนธรรมให้กว้างถึงระตับน้ี 

ย่อมเป็นไปไม่ได้,' (ฉบับท่ี 716, 13 พฤษภาคม 2537)

“ความโปร่งใส” อย่านำไปใช้เป็นเกมการเมือง

นิธิยังคงเน้นในเร่ืองพฤติกรรมของนักการเมืองว่า การเป็นบุคคลสาธารณะทางการเมือง 

จะต้องไม่ทำตัวให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยในพฤติกรรม ตังน้ันการท่ีมื ล.ส.ฝ่ายค้านหลายคน่ 

ถูกทางการสหรัฐฯงดออกวีซ่าให้เพราะถูกลงลัยในพฤติกรรมว่าจะมืล่วนเก่ียวข้องกับ 

การค้ายาเสพย์ติด แล้วทางรัฐบาลเอาเร่ืองน้ีออกมาแฉน้ัน ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม 

ส.ล.ที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับยาเสพติดจะต้องออกมาอธิบายและทำความบริลุทธิ้ชองตน 

ให้กระจ่างต่อลาธารณะ ไม,ใช่ไปมองเร่ืองน้ีเป็นเกมทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลเพียงอย่างเดียว 

อย่างท่ีได้ทำอยู่ในขณะน้ี แล้วสุดท้ายก็ปล่อย'ให้เร่ืองน้ีเงียบไปเอง

“การค้ากัญชาก็ตามหรือการค้าผงก็ตาม ไม่ใช่เร่ืองล่'วนตัวแน่ จะตอบโต้ฝ่ายรัฐบาลด้วย 

เร่ืองล่วนตัวให้คนฮากันทั้งบ้านท้ังเมืองเป็นการสมควรหรือ ถ้าอย่างน้ันตำรวจตับผู้ร้ายได้เม่ืล้หร่ 

ก็น่าจะโพนทนาเลยว่าผมเห็นจ่าแอบตับนมเมียเพ่ีอนบ้านวันก่อน อำนาจในการตับคนร้ายของ 

คุณจ่าก็หมดไปด้วยกระนั้นหรือ"(ฉบับที่ 719,3 มืคุนายน2537)
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ด้านเศรษฐกิจ

ตารางท่ี 5 จำแนกความถี'ชองเน้ือหาทางด้านเศรษฐกิจปี 2537

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การค้า การตลาด การลงทุน 6 66.66

2. การท่องเท่ียว 1 11.11

3. อ่ืนๆ

3.1 เกษตรกรรม 2 22.23

รวม 9 100.00

ในปีนื้นิธิเริ่มมีบทความทางด้านเศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีจำนวนน้อยกว่าบทความทางด้าน 

การเมีองและด้านสังคม -  วัฒนธรรมอยู่มาก เน้ือหาในด้านน้ืท่ีเขานำเสนอมากท่ีสุดคือเร่ืองราว 

เก่ียวกับการค้า การตลาด การลงทุน ซึงเป็นหมวดท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมค่อนข้างกว้างทางด้าน 

เศรษฐกิจ ได้แก่ การเรัยกร้องให้องค์กรอ่ืนๆ เข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจของไทยเพ่ือ 

ถ่วงดุลระบบการตลาดท่ีเกือบจะเผด็จอำนาจทางเศรษฐกิจไทยในยุคปัจจุบันไว้แต่เพียงผู้เดียว 1 

การปรับตัวในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานท่าทีแบบพุทธศาสนาของชนบทหลายแห่งของ 

ไทยเพื่อรับมือกับระบบทุนนิยม 1 การต่อล้ขับเค่ียวทางธุรกิจระหว่างห้างสรรพสินค้าท้องกินกับ 

คู่แข่งท่ีเป็นสาขาของห้างฯ ขนาดใหญ่จากกรุงเทพฯ 1 เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านเศรษฐกิจ 

ต้องคานอำนาจ ( เผด็จ ) การตลาด

อิทธิพลของระบบการตลาดต่อระบบเศรษฐกิจของไทยในยุคปัจจุบันนั้น นิธิมองว่าอยู่ใน 

ระดับท่ีลามารถเป็นผู้กำหนดความเป็นไปเกือบทุกอย่างในสังคมได้ ตังน้ันส่ิงใดท่ีการตลาด 

กำหนดแล้วว่าเป็นส่ิงดี สังคมก็มักจะยอมทำทุกอย่างเพ่ือให้สิ่งเหล่าน้ืดำรงอยู่และเติบโตยิ่งข้ึน 

เรื่อยๆ ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยความเสียหายอะไรก็ตาม เม่ือเป็นเช่นน้ืเขาจึงได้เสนอให้มี 

การถ่วงดุลอิทธิพลของการตลาด ด้วยการให้สถาบันและองค์กรอ่ืนๆ เข้าไปมีบทบาทร่วมอยู่กับ 

การตลาดด้วย
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“ตลาดเข้ามากำหนดมาตรฐานอ่ืนๆ เกือบจะทุกอย่างไปหมดแล้ว การลงทุนจากต่าง 

ประเทศ 1 การท่องเท่ียว 1 ตลาดหุ้น 1 ตลาดต่างประเทศ 1 ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

ถูกถือว่าเป็นศวามดีสูงสุดในตัวเอง จำเป็นต้องเลียสละหรือสังเวยทุกอย่างเพื่อแลกกับสิ่งเหล่านี้ 

ไม'ว่าจะเป็นเรื1องชองความเป็นธรรมในสังคม 1 ความทุกข์ทรมานของคนเล็กๆ 1 โรคระบาด 1 

อาชญากรรมท่ีโหดร้าย ฯลฯ ก็จัดการกันไต้ไม่เต็มท่ี เพราะเกรงว่าจะไปกระทบถึงกิจกรรมท่ี 

ตักดิ้สิทธ์เหล่ามัน ตลาดซึงเป็นผู้เดียวท่ีกำหนดมาตรฐานดีช่ัว ตัวชองมันไม่มีมาตรฐานดีช่ัว 

มีแต่มาตรฐานกำไร-ขาดทุน ฉะน้ันถ้าสังคมยังต้องการมาตรฐานดีช่ัว ในยามท่ีรัฐกำลังถูก 

ตลาดครอบงำขึ้นเรือยๆ น้ี จึงจำเป็นต้องดิ้นรนให้สถามันและองค์กรอื่นๆ เข้ามามีบทบาทร่วม 

อยู่กับตลาดด้วย” (ฉบับท่ี 706, 4 มีนาคม 2537)

เศรษฐกิจชุมชนอีกหนึ๋งทางออกของชนบท

เก่ียวกับเศรษฐกิจเฉพาะในชนบทน้ัน นิธิก็ได้กล่าวถึงว่า หลังจากท่ีประชาชนในชนบท 

ต้องเผชิญกับกลไกการตลาดชองระบบทุนนิยมจนทำให้ได้รับความเดือดร้อนมานาน โดยท่ี 

ภาครัฐแทบไม่เคยให้การเหลียวแลหรือให้ความช่วยเหลีอน้ัน ทำให้ประชาซนในชนบทหลายแห่ง 

กำลังพยายามแสวงหาทางออกเพื่อให้มีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนด้วยตนเอง โดยส่วนใหญ่เป็น 

การนำคำสอนทางพุทธศาลนามาใช้เป็นหลักในการดำเนินการทางเศรษฐกิจหรือการต่อล้กับกลไก 

การตลาด ซึงนิธิมองว่าถือเป็นนิมิตรหมายอันดี เพราะนอกจากจะเป็นการแสวงหาคำตอบเพ่ือให้ 

ชนบทแต่ละแห่งลามารถฟันฝ่าการถาโถมเข้ามาของทุนนิยมได้ด้วยตนเองแล้ว คำตอบท่ีพบน้ัน 

ยังอาจเป็นแนวทางที่เหมาะลมหรือเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงสำหรับสังคมไทยโดยรวมด้วย

“ธนาคารข้าวท่ีประสบความสำเร็จในชุมชนหลายแห่ง เกิดจากการท่ีชาวนารวยยอมรับ 

ว่าการให้ภู้ข้าวในอัตราดอกเบ้ีย 100 % ในหกเดือนคือการ ‘ซ้ือถูกขายแพง' และเป็นบาป ผู้นำ 

ของหมู่บ้านที่สามารถสร้างเงินออมได้หลายล้านเตือนลูกบ้านว่า เม่ือหมู่บ้านจะขยายโครงการ 

กู้ยืมข้าวไปให้กว้างขวางครอบคลุมหลายหมู่บ้านในแถบน้ันจำเป็นต้องต้ังสติให้ดีว่า ไม่ใช่เพ่ือ 

ทำกำไรแก่กองทุนหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว แต่ทำเพ่ือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่ีประสบความเดือดร้อน 

เหมือนพวกตนโดยคิดกำไรแต่พอสมควร ในสังคมไทยสถาบันทางอำนาจสูญล้ินพลังทางศีลธรรม 

และการปรับเปล่ียนหลักธรรมให้เข้าแก่กาลสมัย แต่พลังทางคืลธรรมและการปรับเปล่ียนเช่นน้ี 

ยังดำเนินต่อไปในชนบท ชนบทกำลังหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนา แต่ทางเลือกน้ันไม่ได้เป็น 

ทางเลือกเฉพาะสำหรับชนบทเพียงอย่างเดืยว ในกระบวนการแสวงหาทางเลือกน้ันมีหลายอย่าง 

ท่ีได้พบซ่ึงมีคุณค่าเป็นสากลแก่คนไทยท้ังสังคมอยู่ด้วย" (ฉบับท่ี 705, 25 กุมภาพันธ์2537)
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“วัฒนธรรมท้องถึน" กลยุทธ์ท้างฯ เมืองกรุงรุกคับภูธร
ส่วนความเคล่ือนไหวในธุรกิจห้างสรรพสินค้าน้ัน เม่ือห้างฯ ท้องล่ืนถูกห้างฯ จาก 

กรุงเทพฯ เข้าไปตีตลาดหรือแย่งลูกค้า จนทำให้ห้างฯ ท้องล่ืน'หลายแห,งมีผลประกอบการที่ตกต่ํา 

ลง นิธิก็ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีทำไห้เป็นเช่นน้ัว่า เกิดจากกลยุทธ์ทางการตลาดชองห้างฯ จาก 

กรุงเทพฯ ท่ีให้ความสำคัญแก่วัฒนธรรมของท้องล่ืนต่างๆ เพ่ือใช้ดงดูดลูกค้า ซ่ึงทำให้ลูกค้าใน 

แต่ละท้องล่ืนเกิดความรู้สึกว่ามีความเป็นตัวตนของพวกเขาอยู่ในความหรูหรา ทันสมัย และ 

สะดวกสบายภายในห้างจากกรุงเทพฯ จึงหันมาใช้บริการของห้างฯ ท่ีมาจากกรุงเทพฯ แทนห้างฯ 

ท้องล่ืน

“คนเชียงใหม่หรือคนในท้องล่ืนต่างๆ คงไม่ปฏิเสธความ ‘ทันสมัย' แต่คนเชียงใหม่ก็ 

อยากเป็นคนเชียงใหม่ท่ีทันสมัย ไม่ได้อยากเป็นพลโลกท่ีไร้หน้าตารองตนเอง ฉะน้ันจึงชอบที่จะ 

อยู่ในห้องแอรัและบนบันไดเล่ือนแบบเชียงใหม่ๆ " (ฉบับท่ี 737, 7 ตุลาคม 2537)

การท่องเทียวของไทยไร้วัฒนธรรมท่องเท่ียวของตน
นิธิกล่าวว่า เม่ือนักท่องเท่ียวท่ีเป็นคนไทยยังไม่มีวัฒนธรรมท่องเท่ียวเป็นของตัวเองซ่ึง 

เกิดข้ึนจากแบบแผนความสํม่พันธ์และเง่ือนไขต่างๆ ในสังคมไทย โดยยังรับเอาวัฒนธรรม 

ท่องเท่ียวแบบตะวันตกมาใช้อย่างเต็มตัว ท้ังๆ ท่ีสัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นคนไทยในช่วงท่ี 

ผ่านมาจะเพื่มมากขึ้นเรื่อยๆ น้ัน จึงทำให้ธุรกิจท่องเท่ียวของไทยมีไวัเพ่ือรองรับความต้องการของ 

นักท่องเท่ียวในวัฒนธรรมท่องเท่ียวแบบตะวันตกท้ังท่ีเป็นชาวต่างชาติและคนไทยเองด้วย

“อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของเราน้ันเร่ิมข้ึนเพ่ือรับฝร่ัง ฉะน้ันอุปกรณ์การท่องเท่ียวของเรา 

หลายอย่างจึงสร้างข้ึนเพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเท่ียวแบบฝร่ัง เช่น คงเคยได้ยน 

เรื่องเล่านะครับว่า นักท่องเท่ียวบางคนเอาพรมเช็ดเท้าในห้องน้ัาของโรงแรมมาเช็ดตัว ถึงกับ 

ล้างหน้าในปิเดต์ก็มีคนเขาเล่ากันว่าเคยเกิดข้ึน แต่1ช่างเกิดเร่ืองแค่น้ี อุปกรณ์การท่องเท่ียว 

ท้ังหลายโดยเฉพาะท่ีเป็นธุรกิจก็จะปรับตัวให้เหมาะกับนักท่องเท่ียวไทยเอง เช่น ท่ีโรงแรมต่างๆ 

ปรับค่าท่ีพักให้ถูกลงสำหรับคนไทยอันกลายเป็นธรรมเนียมปฏิป็ตท้ัวไป ผมพยายามสังเกตว่ามี 

การปรับตัวอย่างน้ีมากน้อยแค่ไหน ผมพบว่าเอาเข้าจริงก็ไม่มากเท่าไรนัก นักท่องเท่ียวไทยน้ันมี 

แบบแผนไม่เจะต่างจากนักท่องเท่ียวฝรั่งเท่าไร ความจำเป็นต้องปรับอะไรมากจึงไม่มี” (ฉบับท่ี 

717, 20 พฤษภาคม 2537)
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หยุดคับแคบและมักง่ายในการปฏิรูปที่ดิน !

นิธิได้เสนอแนวทางในการแก้ใฃปัญหาท่ีดินทำกินไม่พอเพียงท่ีเป็นปัญหาเร้ือรังมานาน 

และนับวันก็ยงทวีความวิกฤติมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า ต้องมีการจัดการกับระบบเกษตรกรรม 1 

การถือครองทีดิน 1 และการจัดการปาไม้ที'ไม’ทำไห้คนท่ีเคยใช้ประโยชน์จากปามาช้านานต้อง 

เดือดร้อน ฯลฯ ให้รวมเป็นเร่ืองเดียวกัน ไม่ใช่เพียงแค่จัดหาท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ีหมดสภาพแล้ว 

ให้เป็นท่ีทำกินของราษฎรอย่างท่ีรัฐบาลหลายซุดท่ีผ่านมาทำกัน ซึงนับเป็นการแก้ไขปัญหาท่ี 

มักง่ายและฉาบฉวยเกินไป

“การปฏิรูปที่ดินต้องทำเติมความหมาย น่ันก็คือการเพ่ิมผลิตภาพของท่ีดินเพีอการเกษตร 

อย่างแท้จริง อีกท้ังต้องไม่จำกัดอยู่แต่เพียงท่ีดินซึงถูกใช้ในการเกษตรเท่าน้ัน แต่ต้องดิดถืง 

ภาพรวมของท่ีดินทังประเทศ จะจัดการอย่างไรท่ีจะสงวนท่ีดินอันเหมาะแก่การเกษตรไว้ใช้ 

ในการเกษตร ไม่อนุญาตให้ถือครองท่ีดินมากเกินกว่าจะใช่ใต้เอง และไม่ปล่อยให้มีการถือครอง 

ท่ีดินเพ่ือการเก็งกำไร จำเป็นต้องเร่งพีนฟูความสมดุลในระบบนิเวศน์กลับคืนมาให้มากท่ีสุด 

เพ่ือให้ทีดินขนาดเล็กลามารถเล้ียงคนในมาตรฐานการครองซึพท่ีดืข้ึนได้ ต้องทำให้คนกับป่า 

อยู่ร่วมกันได้ เพราะเราไม่มีปาก็ไม่ได้ จะกันคนออกจากปาก็ไม่ได้เหมือนกัน แม้แต่นโยบายท่ีทุ่ม 

งบประมาณไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการมากเกินไปก็ต้องเลิก จำเป็นต้องหันมาอุดหนุน 

ภาคเกษตรอย่างจริงจังกว่านี้อีกมาก’, (ฉบับท่ี 711,8เมษายน)

ด้านสังคม - วัฒนธรรม

ตารางที่6 จำแนกความถ่ีของเนื้อหาทางด้านลังคม■วัฒนธรรมปี 2537

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การศึกษาและวิชาการ 2 08.33

2. ค่านิยม 3 12.50

3. ศีลป1วัฒนธรรม 6 25.00

4. ประวัติศาลตรั 1 04.16

5. วิทยาศาลตร์และเทคโนโลยี 1 04.16

6. สตรี 4 16.66
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ตารางท่ี 6 จำแนกความถี่ของเนื้อหาทางด้านสังคม - วัฒนธรรมปี 2537

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

7. อ่ืนๆ

7.1 การจราจร 2 08.33

7.2 การรักษาพยาบาล 1 04.16

7.3 บันเทิง 3 12.50

7.4 กีฬา 1 04.16

รวม 24 100.00

นิธิยังคงเขียนบทความทางด้านสังคม -  วัฒนธรรมมากท่ีสุดโดยในปีน้ืเขาให้ความสำคัญ 
ต่อการนำเสนอเรืองราวเถี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สตรี ค่านิยม บันเทิง มากตามลำคับ สำหรับ 

เนีอหาของบทความเกี่ยวกับคิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การกล่าวถืงการครอบงำศิลปะ 

การแสดงลบัยใหม่ของไทยโดยภาคธุรกิจซ่ึงทำให้การจัดองค์กรในศิลปะการแสดงแตกต่างไปจาก 

ในอดีต 1 การแสดงความคิดเห็นคัดค้านถ้าหากส่วนราชการของจังหวัดต่างๆ จะจัดพิธีกรรมทาง 

ศาสนาเช่นการเวียนเทียนโดยเลียนแบบพิธีท่ีจัดอย่างย่ิงใหญ่ ณพุทธมณฑล, เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวศิดเชิงวิพากษ์ทางด้านสังคม ■วัฒนธรรม

ทำไม “ดารา” ไทยจึงไเกึน ?

นิธิแสดงทัศนะว่า ผู้ท่ีมีซ่ือเลียงท้ังท่ีเป็นนักแสดงหรือนักร้อง (ซึ่งนิธิจะเรียกรวมกันว่า 

เป็น "ดารา”) ในวงการบันเทิงไทยสมัยน้ีโดยเฉพาะคนท่ียังอยู่ในวัยรุ่นน้ัน ไม่ค่อยจะปีความ!

รอบตัวหรือไม่ค่อยฉลาดกันสักเท่าไรนัก สังเกตได้จากเวลาไปออกรายการเกมโชว์ซ่ึงปีอยู่ 
มากมายทางสถานโีทรทัศน์แต่ละช่อง หรือในการให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ 
ผ่านส่ือมวลชน ดังนันจึงไม่แปลกท่ีประชาชนจะไม่ค่อยรู้สึกเคารพนับถือคนเหล่าน้ี แม้ว่าจะ 
ขืนชมและรักใคร่เอ็นดูเป็นอย่างมากก็ตาม ซ่ึงผิดกับนักร้องนักแสดงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ใน 
สมัยก่อนเช่นโนรา, นายหนังตะลุง, พ่อเพลงแม่เพลงหรือหมอลำ ฯลฯ ที่เต็มไปด้วยปฏิภาณ 
ไหวพริบ เฉลียวฉลาด และรอบ!เรื่องราวต่างๆ ท่ีคนท้ัวไปไม่ค่อยจะ!กัน จนทำให้คนสมัยก่อน 
มองนักแสดงพื้นบ้านเหล่านี้ด้วยความรู้สึกนับถือและเคารพยกย่อง

“ไม่ปีใครคิดจะไปหาความรู้จากการแสดงและไม่ปีใครคิดว่าความ!อยู่ที่ดาร''อีกต่อไปแล้ว 

แน่นอนว่าในสมัยน้ี แม้ดาราจะได้รับความนิยมรักใคร่เอ็นดูอย่างมากกว่านักแสดงสมัยก่อน
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อย่างเทียบกันไม่ได้ แต่ความนิยมท่ีคนสมัยน้ีมีต่อดาราน้ันไม่เจือปนด้วยความนับถืออยู่เลย ผม 

เข้าไจว่าดาราเองก็ไม่ต้องการความนับถืออย่างน้ันจากประซาชนด้วย ตรงกันข้ามด้วยช้ํานะครับ 

ลื่งท่ีดาราแสดงบนเวทีหรือในทีวีคือความพยายามจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมชนิดท่ีไม่มี 

ความนับถือเจือปนอยู่ จะว่าไปความนับถืออาจเป็นสิงที,น่ากลัว เพราะความนับถือทำให้ผู้ชมรู้สึก 

ห่างเหิน และอาจไม่ยอมเลียสตางค์เข้ามาอยู่ใกล้ๆ กับดาราก็ได้ ล่ืงท่ีดาราสมัยน้ีขายจึงเป็น 

ความใกล้ชิดสนิทสนม หรือความเป็นกันเองท่ีเข้าถึงได้ง่าย,' (ฉบับท่ี 749, 30 ธันวาคม 2537)

แก็ไขจราจรต้องจัดการอย่างรอบด้าน

แม้การแก้ไชปัญหาการจราจรที'ติดขัดในตัวเมีองจังหวัดเชียงใหม่โดยอาค์ยผังเมีองโบราณ 

ชองเชียงใหม่มาช่วยในการจัดการเดินรถ จะทำให้การจราจรมีสภาพคล่องข้ึน แต่นิธิก็ยังเห็นว่า 

การจะแก้ปัญหาจราจรในเชียงใหม่ให้ใต้ผลจริงๆ นั้นจะต้องทำมากกว่านี้คือ คิดถึงการจราจร 

ในภาพรวมท่ีมีเร่ืองของการ'ไข้ท่ี'ว่าง'ในเมีองและกิจกรรม'ในวิถื:ชีวิตชองผู้คน ร่วมไปกับเร่ืองการ 

จราจรบนท้องถนนและการเดินทางของผู้คน เช่น จัดให้มีช่องทางเดินรถจักรยานบนท้องถนน 1 

มีการจัดการเดินรถท่ีสะดวกแก่รถโดยสารลาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนตัว 1 ดูแลทางเดินเท้า 

ให้สะดวกและปลอดกัยแต'ในขณะเดียวกันแม่ค้ารายย่อยก็ยังสามารถค้าชายบนทางเท้าได้ด้วย 1 

บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน 1 มีการจัดให้ใช้ท่ีว่างในเมืองเพ่ือ 

การต่างๆที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้คน, หาวิธิลดการเดินทางท่ีไม่จำเป็นภายในเมือง เป็นต้น 

และถ้าการแก้ปัญหาจราจรในลักษณะน้ีของเชียงใหม่ให้ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพอใจ ก็จะเป็นตัวอย่าง 

ท่ีดีให้เมืองใหญ่อ่ืนๆ ในประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพฯ ได้นำไปปรับใช้ด้วย

“ถ้าคิดถึงการจราจรในภาพรวมอย่างน้ีแล้ว บางทีก็จะพบว่าการอุดหนุนให้รถยนต์ 

ไหลเล่ือนได้คล่องๆ เพียงอย่างเดียว กลับทำให้เกดปัญหามากกว่า รถยนต์ควรไหลเล่ือนได้คล่อง 

ข้ึนในชีดจำกัดหน่ึง ในฃณะท่ีเชียงใหม่สามารถเริมมีช่องทางจักรยานท่ีใช้ประโยชน์ได้จริงเป็น

เมืองแรกในประเทศไทย เช่น กันช่องจราจรใดช่องหน่ึงไว้เป็นช่องทางจักรยาน การแก้ปัญหา

จราจรต้องทำมากกว่าการให้รทไหลเล่ือนได้คล่องข้ึน กล่าวคือต้องให้ทางเลือกของการเดินทาง 

แบบอื่น ในขณะเดียวกันเม่ือคิดถึงก็จกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงจำเป็นในชีวิตของประชากรในเขตเมืองแล้ว 

ก็จำเป็นต้องใช้ท่ีว่างลำหรับกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากนอกจากการเดินทาง (ฉบับท่ี 710, 1 เมษายน 

2537)

มุ่งฟันกำไรใน “วัฒนธรรมหมอจ๋า”

นิธิเรืยกการรักษาพยาบาลในลังคม1ไทยท่ีต้องพ่ืงบริการ'ทางการแพทย์ลมัย'ใหม่อย่าง 

หมดตัวว่า “วัฒนธรรมหมอจ๋า” วัฒนธรรมนี้ทำให้ความอยากและความสามารถของผู้คน
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ในการพึงตนเองด้านสุซภาพอนามัยลดหายลงไป ทังๆ ท่ีภูมิปัญญาของชาวบ้านในเร่ือง 

การพยาบาลรักษาตนเองในหลายๆ โรคน้ันเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์เพราะบรรเทาความเจ็บปวยได้จรัง 

และทีสำคัญก็คือในการรักษาพยาบาลแบบน้ีจะให้ผลในด้านความม่ันคงทางจ็ตใจ แก่ผู้ป่วย 

อันเกิดจากการดูแลของคนท่ีใกล้ชิด รวมท้ังยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในเร่ืองน้ีท่ีอาจจะแพงเกินจริง 

ให้แก่ผู้คนได้เป็นอย่างดี การเพ่ืองฟูฃองวัฒนธรรมหมอจ๋าน้ีจึงมืส่วนทำให้การแพทย์กลายเป็น 

ธุรกิจจนน่าวิตก เพราะแพทย์อาจให้การรักษาพยาบาลท่ีแมีใม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อคนไข้ แต่ก็ 

มากเกินความจำเป็น เพียงเพ่ือจะทำกำไรให้ได้มากท่ีลุด

“เมือทำให้ผู้คนทังอังคมหมดความอยากและความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้าน 

การรักษาพยาบาลเช่นนี การรักษาพยาบาลก็จะเป็นนาอันอุดมของธุรกิจ การแพทย์กลายเป็น 

ธุรกิจล้วนๆ มากขึนทุกที เป้าหมายทางธุรกิจมีความสำคัญในการรักษาพยาบาลของหมอจ๋า 

เท่าๆ กับหรืออาจจะมากกว่าสุขภาพอนามัยของคนไข้ ใครปวดหัวก็ควรถูกอังให้ไปสแกนสมอง 

ท ีละ5,000บาท หมอท่ีอังจะได้ค่า ‘คอมมิชซ่ัน’ จากร้าน 1,500บาท และยังอาจได้กำไรเพ่ืมข้ึน 

จากเงินปันผลของหุ้นท่ีหมอถืออยู่กับร้านที่สแกนสมองเลียด้วย ถึงอย่างไรเท่าท่ีทราบกัน 

การสแกนสมองก็ไม่ทำอันตรายต่อสุขภาพของคนไข้แต่อย่างไรนอกจากเลียเงิน" (ฉบับท่ี 734,

16 กันยายน 2537)

ฟุตบอลโลก ลานหญ้าแห่งความฝัน

ปีน้ีมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย คร้ังท่ี 13 ที่สหรัฐอเมริกา ซ่ึงก็ยังคงได้รับ 

ความนิยมเป็นอย่างสูงจากแฟนฟุตบอลท่ัวโลกเหมือนเดิม รวมท้ังคนไทยอีกหลายล้านคนที,ทน 

อดหลับอดนอนเพ่ือเฝัารอชมในตอนดึกด้วย นิธิจึงได้เสนอบทความที่มีมุมมองอันลึกขึ้งถึงลาเหตุ 

ท่ีทำให้กีฬาประ๓ ทน้ีได้รับความนิยมคล่ังไคล้จากคนท่ัวโลก โดยเขากล่าวว่า ความนิยมที่มีต่อ 

กีฬาฟุตบอลน้ันนอกจากจะเป็นเพราะความต่ืนเต้นท่ีได้รับจากเกมการแข่งขันแล้ว ยังน่าจะเป็น 

เพราะสนามฟุตบอลเปรืยบเหมือนลานหญ้าแห่งความฝันที่จะได้เห็นการขับเคี่ยวหรือต่อล้กัน 

อย่างเป็นธรรมระหว่างประเทศต่างๆ ในโลกน้ี เพราะ'ในสนามฟุตบอลน้ันมีกติกาท่ีต้ังอยู่บน 

ความเสมอภาค ทำให้มืโอกาสได้เห็นประเทศเล็กๆ ท่ียากจนแต่มืความเก่งกาจในเชิงลูกหนัง 

ลามารถเอาชนะประเทศใหญ่ๆ ท่ีร่ํารวยกว่า'ได้1อยู่เสมอๆ ซ่ึงในความเป็นจริงนอกสนามฟุตบอล 

น้ันส่ิงน้ีไม่มืทางท่ีจะเกิดข้ึนได้ง่ายๆ จนอาจกล่าวได้ว่าในแง่หน่ึงน้ันฟุตบอลโลกเป็นอุดมคติของ 

ความอัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีผู้คนเกือบท้ังโลกใฝ่ฝันถึง

“สนามฟุตบอลสะท้อนระเบียบชองความอัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่มืในโลกที่เป็นจรืง 

เพราะระเบียบน้ีวางอยู่บนความเสมอภาคกันของทุกประเทศ มืกติกาท่ีแน่นอนและอำนวยความ
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สุขสงบ ซึงใช้ปฏิบัติต่อทุกประเทศเหมอนกันไปหมด ใบเหลืองใบแดงท่ีปลืวว่อนในสนามน้ัน 

ให้กันโดยไม่เลือกท่ีรักม้กท่ีชัง ความม่ังค่ังของประเทศหรือกำลังทหารของประเทศไม่เป็นเหตุ 

แม้แต่นิดเดียวให้กรรมการชะงักท่ีจะชุใบลงทัณฑ์น้ี ในลหประชาชาติยังมีคณะมนตรีความมั่นคง 

แต่บนสนามฟุตบอลสมาชิกซองพีฟ่าเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง,, (ฉบับท่ี 727, 29 กรกฎาคม 2537)

ศิลปะการแสดงไทยจะสร้างสรรค์อย่างไรภายใต้ธุรกิจ ?

นิธิกล่าวว่า ในสมัยก่อนการจัดองค์กรในศิลปะการแสดงของไทย เซ่น ลเก ลำตัด 

หมอลำ ละครชาตรี ละครนอก โขนลด เป็นต้น ใช้ความลัมพันธ์เชิงเครือญาติเป็นหลักในการ 

ปกครองดูแลกันภายในคณะ แต่มาในยุคน้ีเม่ือสภาพทางเศรษฐกิจและลังคมได้เปล่ียนแปลงไป 

การจัดองค์กรของศิลปะการแสดงสมัยใหม่ เซ่น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เทปเพลง ฯลฯ ก็ 

เปล่ียนตามไปด้วย กลายเป็นค่ายเป็นลังกัดและใช้ลัญญาเป็นพันธะต่อกันแทนความลัมพันธ์ 

เชิงเครือญาติ ลี่งที่เกิดข้ึนน้ีเม่ือรวมกับปัจจัยสำคัญคือความโลภทางวัตธุท่ีกลายเป็นค่านิยมของ 

คนในแวดวงการแสดงแล้ว ทำให้ธุรกิจได้เข้ามาครอบงำดีลปะการแสดงอย่างเต็มตัว ส่วน 

ทางออกท่ีจะทำให้ศิลปะการแสดงสามารถสร้างสรรค์งานโดยลดการถูกปิดกั้นจากอีทธิพลของ 

ธุรกิจลงไปได้บ้างน้ัน นิธิเสนอว่า ต้องพยายามเพ่ิมรสนิยมในการเสพศิลปะแก่คนในลังคม และ 

จัดองค์กรของการแสดงที่จะให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ศิลปิน นอกจากน้ีในเร่ืองหลักประกันท่ี 

มั่นคงแก่ชีวีตของศิลปิน อาจให้มีการรวมตัวกันในรูปของสมาคมหรือชมรมข้ึนเพ่ือดูแลในเร่ือง 

ตังกล่าว

'‘อิทธิพลของธุรกิจท่ีครอบงำศิลปะการแสดงเซ่นน้ีจะทุเลาลงได้อย่างไร หน่ึงก็คือ 

การยกระดับการเสพศิลปะของตลาดอย่างที่มีผู้พยายามทำอยู่ตลอดมา แต่อีกด้านหน่ึงน่าจะเป็น 

ความพยายามท่ีจะจัดองค์กรของการแสดงให้เกิดความม่ันคงในชีวีตมากข้ึนแก่นักแสดงด้วย 

ไม่ใช่เพียงแต่ได้ค่าจ้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าน้ัน แต่ต้องมองถึงความมั่นคงในชีวีตระยะยาวด้วย 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักแสดงท่ีเป็นศิลปินสามารถทำงานศิลปะได้จริงๆ ในด้านท่ีลองน้ี มีผู้พยายาม 

ทำอยู่บ้างเหมือนกัน เซ่นการต้ังสมาคมนักดนตรี 1นักแต่งเพลง 1 นักร้อง 1 นักเขยน ฯลฯ แต่ดูจะ 

ยังไม,ก้าวหน้าไปถึงระดับที่จะช่วยประกันความมั่นคงในชีวีตได้จริง” (ฉบับที่748, 13ธ์นวาคม 

2537)

อย่าแย่งพิธึทางศาสนาไปจากชุมชนชนบท

สำหรับการจัดให้มีพีธิเวียนเทียนอย่างใหญ่โตข้ึนในวันสำคัญทางศาลนาท่ีพุทธมณทล 

และมีการถ่ายทอดสดไปมั่วประเทศนั้น นิธิเกรงว่าส่วนราชการในจังหวัดต่างๆ อาจจะนำไป 

ลอกเลียนแบบได้ โดยใช้ศาลากลางจังหวัดเป็นท่ีจัดพีธีเวียนเทียนอย่างย,งใหญ่ของจังหวัดและ
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ใช้เวลาหรือถูกษในพิธีท่ีเป็นเวลาเดียวกันกับท่ีพุทธมณฑล แล้วเชิญชวนให้คนในจังหวัดออกมา 

เช้าร่วมพิธี ซ่ึงถ้าเกิดมีการทำเข่นน้ีข้ึนมาจริงๆ ก็'จะเป็นอีกทางหน่ึงท่ีมีผลทำ'ให้ความล้มพิน่ธ์ของ 

คนในชุมชนในต่างจังหวัดต้องเหินห่างกันออกไปมากย่ิงข้ึน เพราะพิธีกรรมทางศาสนาในวัดฃอง 

แต่ละชุมชนท่ีเคยเช่ือมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจะถูกลดความสำคัญลงไป และวัดท่ีเคย 

เป็นศูนย์กลางของแต่ละชุมชนก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากคนในชุมชนไปด้วย นิธิเห็นว่า 

พิธีกรรมทางศาลนาเข่นการเวียนเทียนน้ีควรเป็นของชุมชน ดึงดูดผู้คนในละแวกเดียวกันให้มา 

ร่วมกันประกอบพิธีขึ้น เพ่ือสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในวัดไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอย่างการเวียนเทียนน้ี หรือ 

กิจกรรมในด้านอ่ืนๆ ของชุมชน คงต้องปรับเปลี่ยนไปให้ลอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงในสมัย 

ใหม่ด้วย

“ผมนำเร่ืองนีขึนมาพูด เพราะ'ขณะ'ที'ดูทีวีการเดินเทียนระดับชาตท่ีมีท่านรัฐมนตรี 

มหาดไทยเป็นประธานน้ัน ความมโหฬารพันลึกของพิธีทำให้วีตกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ จะ 

จัดพิธีกรรมแบบเดียวกันขึ้นที่หน้าศาลากลางท้ังประเทศ แล้วก็นำลวดมนต์(ผิดๆ ถูกๆ) ไปท้ัวทุก 

จังหวัดของประเทศไทยโดยยึดถูกพัผานาทีเดียวกันกับพิธีกรรมท่ีพุทธมณฑล ในขณะท่ีวัดตาม 

บ้านนอกทุกแห่ง ยังจัดการเดินเทียนในวันวีสาชะกันทุกวัด แล้วจะเหลือเทียนสักกี่เล่มปักอยู่ท่ี 

เจดีย์วัดละแวกบ้าน ถ้าเป็นอย่างน้ันแล้วถึงมีวัดอยู่ก็อาจไม่มี ‘บ้าน’ อีกแล้ว” (ฉบับท่ี 720,

10 มีถุ'นายน 2537)

เทพธิดา ภาพมายาท่ีทำร้ายผู้หญิงไทย

นิธิกล่าวว่า ในสังคมไทยน้ันมีมโนภาพท่ีสำคัญเก่ียวกับผู้หญิงอย่างหน่ึงคือ เป็นเพศท่ีมี 

คุณธรรมมากกว่าผู้ชาย เข่น มักคดกันว่าถ้ามีนักการเมืองหญิงเช้ามาอยู่ในสภาฯ มากกว่า 

คร่ึงหน่ึง ภาพพจน์ของการเมืองไทยคงดีข้ึน เพราะนักการเมืองหญิงน่าจงคอร์รัปช่ันน้อยกว่า 

นักการเมืองชายและมีความกลัวและละอายต่อบาปมากกว่า เป็นต้น นิธิเห็นว่ามโนภาพเข่นน้ี 

ไม่น่าจะเหมาะกับสังคมไทยนัก เพราะอาจทำให้โอกาสหลายอย่างของสตรีถูกปิดก้ันลงไป เข่น 

โสเภณีหลังจากเลิกอาชีพน้ีจะมีโอกาสกอบกู้คักด๋ิศรีของตนกลับคืนมาได้ยาก เป็นต้น ผิดกับ 

ผู้ชายที,ถูกมองว่ามีคุณธรรมน้อยกว่า ดังน้ันหากทำอะไรผิดไปบ้างแต่ความดีท่ียังพอมีอยู่ ก็ยัง 

อาจทำให้ได้รับการยอมรับจากคนท้ัวไปอยู่ดี

“ถ้าผู้หญิงเป็นเทพธิดา เธอก็จะทำอะไรผิดไม่ได้ และถ้าขืนทำผิดเธอก็ตกลงมาจาก 

‘สตรีภาพ ’ หรีอภาวะความเป็นผู้หญิง กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ท่ีไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชาย ซะตากรรม 

ของคนท่ีได้ช่ือว่า
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โสเภณี 1 หญิงลามผัว 1 หญิงมีซู้ ฯลฯ จึงเป็นชะตากรรมท่ีน่าสงสาร วัฒนธรรมไทยสมัยปัจุบันท่ี 

มองผู้หญิงเป็นแม่พระให้โอกาสคนเหล่าน้ีในการพีนพ่ชีวิตหรือกู้มักดิ'ศรีของตนคืนมาได้ยาก 

โดยเฉพาะถ้าเทียบกับผู้ชายซ่ึงยังถูกถือว่าเป็นคน ฉะน้ันเราจึงได้เห็น 'เจ้าพ่อ’ และ ‘ ข้ีฉ้อ' เป็น 

‘นักบุญ’ อยู่พร้อมๆ กันเสมอด้วยอาการ ‘พ่ีน้ีมีแต,ให้' และคนทั่วไปก็ยอมรับบทบาทและสถานะ 

ชองนักบุญของเขาโดยไม่ตะชิดตะขวงด้วย" (ฉบับท่ี 740, 20 ตุลาคม 2537)

แก้ปัญหาโสเภณีด้วยการเพ่ิมมิติความสัมพ้บธ์ท่ีหลากหลายของชาย - หญิง

เก่ียวกับปัญหาโสเภณี นิธิกล่าวว่า การท่ีผู้ชายไทยไนยุคปัจจุบันมุ่งแต่จะมีความสัมพันธ์ 

ทางเพศกับผู้หญิงไทยโดยไม่สนใจความสัมพันธ์ในมิติอ่ืนๆ เลยน้ัน ทำให้ผู้ชายเหล่าน้ีส่วนใหญ่ 

มักจะพบกับความผิดหวังตามมา เพราะในความเป็นจริงผู้หญิงไทยไม่ได้คิดจะมีความสัมพันธ์ 

ทางเพศกับผู้ชายอย่างง่ายๆ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ยังคงรักนวลสงวนตัว 

อยู่ อย่างไรก็ตามความผิดหวังท่ี๓ ดข้ีนเป็นเหตุให้ผู้ชายเหล่าน้ีมักหันไปนอนกับโสเภณีแทน 

เพราะโสเภณีเท่ามันท่ีพวกเขาจะสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงเดี่ยวซ่ึงก็คือความสัมพันธ์ทางเพศ 

ข้ีน'ได้ตัง'ใจ เม่ือเป็นเช่นน้ีทางแก้ปัญหาโล๓ ณีอย่างหน่ึงในความเห็นของนิธิก็คือ การทำให้ 

ผู้ชายไทยในสังคมสมัยใหม่ลามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีหลากหลายมิติกับเพศตรงข้ามได้ ไม,ใช่ 

คิดแต่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศเพียงอย่างเดียว

"คนไทยในยุคใหม่จะต้องมีท้ังทัศนคติท่ีมองเห็นคนเต็มคน พร้อมกันไปกับการมีความ 

สัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างหลากหลายมิติไปด้วย การคืกษาสำหรับสังคมไทยสมัยปัจจุบันจะต้องให้ 

ความลามารถแก่เอกบุคคลที่จะเช่ือมโยงกันและกันเป็นกลุ่มลำหริปการต่อรองทางการเมือง 1 

การต่อรองทางเศรษฐกิจ 1 การสร้างสรรค์และเสพย์คิลปวัฒนธรม 1 และการใช้ชีวิตท่ีสมบูรณ์ซ่ึงก็

คือความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างหลากหลายมิติ ปัญหาโสเภณีไม่อาจแยกออกมาจาก

ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างหญิง-ชายในวัฒนธรรมไทยได้"(ฉบับที่733,9กันยายน2537)

ระบบอุปถัมภ์ ความจำเป็นท่ีดำรงอยู่คู,สังคมไทย ?

นิธิกล่าวว่า ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ยังคงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในทุกวงการ 

ของสังคมไทย เน่ืองจากยังไม่มีการบังคับใช้กติกาการเข้าถึงทรัพยากร ( ในความหมายของนิธิ 

กินความกว้างมาก ได้แก่ งบประมาณ น้ํา ท่ีดิน ตำแหน่ง เกียรติยศ เป็นต้น ) แก่ทุกคนอย่าง 

เท่าเทียมกัน การใช้เสันสายจึงมีให้เห็นอยู่ท่ัวไป แต่ความสัมพันธ์ในกลุ่มอุปถัมภ์ในยุคปัจจุบัน 

น้ันก็มีความแตกต่างไปจากในอดีต คือได้เปลี่ยนมามีลักษณะที่ห่างกันมากขึ้น ไม่ได้มีความ 

ใกล้ชิดกันเหมือนอย่างแต่ก่อน ลำหรับในแวดวงธุรกิจในยุคปัจจุบัน ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ 

แบบหน่ึงน้ันมาในรูปของ "รอยต่อ" ( connection ) ซ่ึงนิธิให้ข้อสังเกตว่ารอยต่อแบบของไทยมัน
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เป็นการเจรจาเพ่ือจะได้พ่ืงพิงการเข้าถึงทรัพยากรท่ีไม่เท่าเทียมกันบางอย่างในอนาคต มากกว่า 

การเจรจาชือขายกันในปัจจุบัน การสร้างรอยต่อน้ีมืข้ึนระหว่างคนช้ันกลางระดับสูงในแวดวงธุรกิจ 

กับข้าราชการ หรือกับนักการเมืองหรือกับคนในวงการธุรกิจระดับสูงกว่า นิธิยังกล่าวด้วยว่า 

แม้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จะมืความสำคัญอย่างมากในวงการธุรกิจ แต ่ลำหรับคนช้ันกลาง 

ส่วนใหญ่ทีเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กสับมืความสำคัญน้อยลง คนเหล่าน้ั 

อยากไห้มืระบบคุณธรรม (merit system) หรือการใช้ความสามารถอย่างแท้จริงลำหรับต่อสํ แข่ง 

ขันเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตมากกว่า

“โอมหน้าประเทศไทยอาจเปล่ียนไปมาก แต่ถ้าดูการเข้าถึงทรัพยากรท่ีไม่เท่าเทียมถัน 

โดย1ไร้กติกาทีแน่นอนแล้ว ประเทศไทยยังไม่ได้เปล่ียนไปมากนัก ฉะน้ันจึงไม่แปลกอะไรท่ีระบบ

อุปถัมภ์แบบโบราณยังดำรงอยู่อย่างเหนียวแน่นในทุกวงการ แต่จะพูดว่าประเทศไทยไม่

เปลยนในเรืองความสัมพันธ์ทางสังคมเลยก็คงไม่ถูก ไนขณะท่ีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์มืความ 

สำคัญอย่างมากในวงการธุรกิจ แต่ในส่วนใหญ่ของคนช้ันกลางท่ีกินเงินเดือนประจำ ไม่ได้อยู่ไน 

ตำแหน่งบริหารใหญ่โตอะไร ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กสับมืความสำคัญน้อยลง คนพวกน้ีอยาก 

ให้มืกติกาท่ีแน่นอนและเสมอภาคแก่ทุกคนในการเข้าถึงทรัพยากรทุกประการ ถ้าจะมืมาตรฐาน 

อะไรสำหรับตัดสินให้ใครเข้าถึงทรัพยากร สิงน้ันก็ไม่ใช่ ‘รอยต่อ' แต่เป็นความสามารถส่วนบุคคล 

ไม่ว่าทางสมองหรือทางร่างกาย" (ฉบับท่ี 718, 27 พถูษภาคม 2537)

ความแตกต่างท่ีสรางความเหมือนกันให้ผู้คนในสังคมไทย

ในยุคปัจจุบันแม้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถสร้างภาพพจน์ ( image )หรือภาพของพวกเขาท่ี 

อยากให้คนอ่ืนมืไว้ในใจข้ึนเองได้ตามใจชอบ แต่ภาพพจน์ที่คนเหล่านี้อยากจะมืก็คือภาพพจน์ 

เดียวกันกับบุคคลที่มืข่ือเสียงในสังคม เช่น นักร้องนักแสดง นักการเมือง เป็นต้น รวมไปถึง 

ภาพพจน์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาโดย นิตยสาร โฆษณา ละคร ฯลฯ เม่ือเป็นเช่นน้ีนิธิจึงได้กล่าวว่า 

ด้วยความท่ีคนในสังคมไทยยุคปัจจุบันให้ความสำคัญในเร่ืองภาพพจน์ของตัวเองสูง และยังเป็น 

ภาพพจน์ท่ีต้องการให้ปรากฏท้ังในวงแคบและในวงกว้าง เพราะภาพพจน์ท่ีดีมืส่วนเก่ียวพันกับ 

ความสำเร็จในหน้าท่ีการงานและเร่ืองส่วนตัว ทำให้คนไทยมืความเหมือนกันมากข้ึนทุกขณะ 

เน่ืองจากมืแบบอย่างท่ีต้องการเป็นเหมือนกันหรือใช้สูตรในการสร้างภาพพจน์แบบเดียวกัน 

ในทางกลับกัน คนที่อยากแสวงหาความเป็นตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริงจึงมืน้อยลงไปเรื่อยๆ 

โดยปริยาย

“ฉะน้ันนิตยสารอ่ืนท่ีขายดี แม้ไม่ได้ข่ือ Image แต่ท่ีจริงก็กำลังขายแบบอย่างของอิมเมจ 

ชนิดต่างๆ ลำหรับวัยรุ่นบ้าง 1 ลำหรับหนุ่มนักธุรกิจบ้าง 1 ลำหรับสาวท่ีอยากจะไฮโชบ้าง ผู้อ่าน
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จึงต้องศึกษาหาความรู้ถึงแบบอย่างชนิดต่างๆ ของอีมเมจท่ีลังคมช่ืนชอบ เพ่ีอท่ีว่าตัวเองจะได้ 

ลร้างอิมเมจเหล่าน้ันออกมาได้บ้าง คนไทยเหมือนกันเองมากข้ึนทุกที เพราะมีตำรับ'ไนการสร้าง 

อิมเมจฉบับเดียวกัน ขณะเดียวกัน ก็มีคนน้อยลงทุกทีท่ีน้ังแสวงหาตัวเองอยู่ เพราะตัวเองเป็นส่ิง 

ท่ีอาจวางชายในตลาดไม่ได้ ตัวตนของคนอ่ืนที,ตลาดรับช้ือแล้วต่างหาก ทีทุกคนต้องแสวงหา 

เพ่ีอความ ‘สำเร็จ' ในชีวิต" (ฉบับที' 709, 25 มีนาคม 2537)

ภาษาอังกฤษไม่ง่ายสักนิด เพราะคบไทยเรียนโดยไร้ความอยากรู้

นิรกล่าวว่า การท่ีคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มืทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษอยู่ไนระดับ 

ทีน่าพอใจ ทังๆ ทีเรัยนภาษาอังกฤษกันนานหลายปีกว่าจะจบปริญญาตรีมาได้นั้น นอกจากจะ 

เป็นเพราะการสอนภาษาอังกฤษอย่างไม่มืประสิทธิภาพชองครูอาจารย์แล้ว สาเหตุท่ีสำคัญ 

ยิงกว่าก็คือ เป็นเพราะผู้เรียนไม่อยากรู้ภาษาอังกฤษก็เลยทำให้ไม่อยากเรียน โดยความไม่อยากรู้ 

ภาษาอังกฤษนีก็มาจากความบกพร่องของระบบการศึกษาไทยท่ีได้ทำลายความอยากรู้อยากเห็น 

ในเรื่องต่างๆ ชองผู้เรียน ทังๆ ท่ีความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติชองมนุษย์ท่ีสมควรได้รับการ 

พัฒนาส่งเสริมให้งอกเงยต่อไปในแนวทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม

“ความอยากรู้อยากเห็นน่ีแหละท่ีเป็นโอกาสของคนส่วนใหญ่ท่ีเรียนภาษาอังกฤษได้ ' ใช้ ’ 

ภาษาอังกฤษ คือไปอ่านอะไรท่ีอยากจะรู้ แต่ถ้าไม่อยากรู้อะไรท่ีมืในภาษาอังกฤษแล้ว 

อย่างมากจะ ‘ ใช้ ’ ภาษาอังกฤษคือตัดลตกเกอร์ติดหลังรถ ความล้มเหลวในการลอนภาษา 

อังกฤษในลังคมเรา ไม่ได้อยู่ที่ประสิทธิภาพการลอนเพียงอย่างเดียว แต่ท่ีสำคัญกว่าก็คือ 

ความล้มเหลวในระบบการศึกษาท้ังหมดท่ีได้ทำลายความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นธรรมชาติของ 

มนุษย์ลงไปจนสนเซิง" (ฉบับท่ี 700, 21 มกราคม 2537)

แก้ปัญหาอย่างมีก๋ึน สังคมไทยต้องมี “ทัศนวิสัยทางประวัติศาสตร์”

การแก้ปัญหาอย่างมี “ทัคนวิลัยทางประวิติศาสตร์" หรือที่นิธิอธิบายว่า หมายถึงการมอง 

ปัญหาและทางออกว่ามีพัฒนาการคลี่คลายมาตามเวลานั้น จะให้ “ทางเลือก” ต่างๆ มากข้ึนใน 

การแก้ปัญหาท้ังในอดีต ปัจจุบัน รวมไปถึงอนาคต ซ่ึงหากลังคมไทยได้ตระหน้กถึงความสำคัญ 

ของการมีทัศนวิลัยทางประวัติศาสตร์แล้ว ก็อาจทำให้การแก้ไขปัญหาไม่เป็นไปอย่างท่ีได้เกิดข้ึน 

อยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมามากมาย เช่น การแก้ปัญหานํ้าท่วมและภัยแล้ง 

น้ัน ก้ามองทางเลือกจากลังคมอื่นๆ และคำนึงถึงความลัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างเทคนิคท่ีใช้ใน 

การแก้ปัญหานั้าท่วมกับเศรษฐกิจและลังคม ก็จะพบว่ามีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมอีกมากในการ 

แก้ปัญหา ไม่ใช่การสร้างเช่ือนเพียงอย่างเดียว เพราะบางพ้ืนท่ีอาจมีความจำเป็นต้องสร้างเช่ือน 

จริง แต่ในหลายพ้ืนท่ีอาจมีทางเลือกอ่ืนท่ีดีกว่าการสร้างเช่ือน เป็นต้น
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"การขาดทัศนวิสัยทางประวัติศาสตร์ทำให้สังคมไทยมี 'ทางเสือก’ ในการแก้ปัญหาต่างๆ 

น้อย แล้วก็เลยทำให้เรามักจะต้ังปัญหาที่ผิดตรรกะเสมอ เช่น จะเอาเข่ือนหรือจะเอานำ 1 

จะเอาบ้านครัวหรือทางด่วน 1 จะเอาการพัฒนาหรือการอนุรักษ์ ทางเสือกสุดข้ัวอย่างน้ีไม่อยู่ใน 

ความเป็นจริง เพราะท้ังลองอย่างไม่ได้ขัดแย้งกันเอง ไม่มีเข่ือนแต่มีน้ําก็เกิดข้ึนได้ และได้เกิดข้ึน

มาหลายแห่งในโลกแล้วด้วย  ผมสงสัยว่า แม้จะเรียกว่า ‘ทัศนวิสัยทางประวิตศาสตร์, แต่

ที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องมากับวิชาประวัติศาสตร์ จะมากับวิชาอื่นๆ ก็ได้ และควรจะมา 

อย่างย่ิงด้วย ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์หรือ แพทยศาสตร์’' (ฉบับท่ี 745, 2 ธันวาคม 2537)

สรุป

ในปีน้ีบทความส่วนใหญ่ของนิธิยังคงกล่าวถึงเร่ืองราวท่ีมีความสำคัญแต่คนส่วนใหญ่ 

มักมองไม่เห็นหรือไม่สนใจ เช่น การเรียกร้องให้ประซาซนตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทาง 

การเมืองให้มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ 1 การช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีสังคมจะได้รับถ้าคนข้ันกลางเข้ามา 

เป็นแนวร่วมกับประชาชนระดับล่างในการต่อล้ทางการเมือง 1 การวิพากษ์วิจารณ์การรวมศูนย์ 

อำนาจของระบบราชการแทนท่ีจะกระจายอำนาจให้ประซาซน 1 การกล่าวถึงความสัมพันธ์เซิง 

อุปถัมภ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในสังคมไทยสมัยใหม่ 1 การแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการท่ีประชาชนคิด 

แต่จะพ่ึงพาการแพทย์สมัยใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายโดยไม่พยายามช่วยเหลือตนเอง 

เท่าท่ีควร 1 เป็นต้น ส่วนเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในปีน้ีท่ีนิธิได้หยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญ 

ในบทความของเขา ก็เช่น การอดข้าวประท้วงรัฐบาลของ ร.ต.ฉลาด วรฉัตร เป็นต้น

สำหรับการวิพากษ์ฃองนิธิในปีน้ีเขาให้ความสำคัญต่อประเด็นทางด้านสังคม -  

วัฒนธรรมมากท่ีลุด โดยมืท้ังการโจมตี “วัฒนธรรมหมอจำ” หรือการรักษาพยาบาลท่ีพึ่งพา 

การแพทย์สมัยใหม่หรือหมออย่างหมดตัว 1 การช้ีให้เห็นข้อพร่องในระบบการศึกษาของไทยท่ีไม่ 

สามารถทำให้เด็กไทยมีทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีดี 1 การกล่าวถึงการครอบงำของธุรกิจต่อศิลปะ 

การแสดงสมัยใหม่ของไทย 1 การเน้นความสำคัญของการมี “ทัศนวิสัยทางประว้ติศาสตร์” เพ่ือ 

สังคมไทยจะได้มองปัญหาอย่างเข้าถึงลาเหตุท่ีแท้จริงและหาทางออกหรือทางแก้ไขได้อย่าง 

รอบด้าน 1 เป็นต้น สำหรับประเด็นทางด้านการเมืองท่ีเขาให้ความสำคัญรองลงมาน้ัน นิธิยังคง 

พูดถึงปัญหาที,เกิดจากระบบราชการและระบอบการเมืองการปกครองเป็นหลัก ในขณะท่ี 

การแสดงท่าทีต่อการทำงานของรัฐบาลนายซวน หลีกภัยน้ันก็ยังออกมาในสักษณะไม่เป็นท่ีพอใจ 

ย่ิงไปกว่าน้ันมีการตำหนิค่อนข้างท่ีจะรุนแรงต่อนายชวนในเร่ืองของความเป็นคนเจ้าหลักการท่ี 

มุ่งแต่ประโยชน์ของตนและกลุ่มของตนด้วย ส่วนประเด็นท่ีน่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจน้ัน นิธิ
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พยายามเน้นให้เห็นถึงความน่ากลัวของระบบการตลาดท่ีเป็นกลไกสำคัญของระบบทุนนิยมต่อ 

ระบบเศรษฐกิจไทย รวมท้ังพยายามเลนอแนะทางออกแก่ภาคชนบทท่ีเลียเปรียบทางเศรษฐกิจ 

มาโดยตลอด โดยพยายามหยบยกแนวทางเศรษฐกิจแบบชุมชนท่ีชนบทหลายแห่งทำแล้วประลบ 

ความสำเร็จมาเป็นตัวอย่าง
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ปี 2538

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2538

ด้านการเมือง

การเมืองไทยในช่วงต้นปี 2538 ยังคงมีความขัดแย้งรุนแรงต่อเน่ืองมาจากปลายปีท่ีแล้ว 

โดยเฉพาะเรืองราวของการแจกทีดิน ส.ป.ก.ให้แก่คนรวยนันได้ทำลายความน่าเช่ือถือของพรรค 

ประซาธิปัตย์ซึงเป็นแกนนำรัฐบาลลงไปอย่างมาก สุดท้ายเรืองด้งกล่าวก็ได้กลายมาเป็นลาเหตุ 

สำคัญของการเปลียนแปลงทางการเมืองในปีนี โดยหลังจากท่ีมืการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

เสร็จส้ินลงในวันท่ี 17พฤษภาคมนั้น ก่อนการลงมติโหวตไม่ไว้วางใจ พรรคพลังธรรมซ่ึงมื ส.ส. 

46 เลียงในรัฐบาลได้มืมติงดออกเลียงโหวตให้รัฐบาล เพราะเห็นว่าพรรคประซาธิปัตยํไม่สามารถ 

แก้ข้อกล่าวหาเรืองความผิดพลาดในการแจก ส.บ่.ก. ได้กระจ,างขัด และเม่ือเลียงของรัฐบาลขาด 

ความเป็นเอกภาพอันส่งผลให้เสถียรภาพของรัฐบาลลันคลอนอย่างรุนแรง นายชวน หลีกภัย จึง 

อาศัยอำนาจนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาฯ ในวันท่ี 19 พฤษภาคม ก่อนท่ีการลงมติไม่ไว้วางใจ 

จะเภิดข้ึน เป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกต้ังใหญ่ ล.ล.กันในวันท่ี 2 กรกฎาคม และในการเลือกต้ัง 

ด้งกล่าวปรากฏว่าพรรคชาติไทยได้เลียงมาเป็นอันดับหน่ึง จำนวน 92 เลียง จากจำนวนของ 

ล.ล.ท่ีต้องมืในสภาฯ ต้ังหมด 391 คน ส่วนพรรคประซาธิปัตยํใด้เลียงมาเป็นอันดับสอง จำนวน 

86 เลียง จากผลการเลือกต้ังในคร้ังน้ีทำให้พรรคชาติไทยได้เป็นแกนนำในการจัดต้ังรัฐบาลใหม่ 

ร่วมกับอก 6 พรรค ได้แก่ พรรคความหวังใหม่ พรรคพลังธรรม พรรคกิจลังคม พรรคนำไทย 

พรรคประชากรไทย และพรรคมวลซน โดยนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย ได้ 

ก้าวขืนมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 21 ของประเทศไทย และยังได้นั้งเก้าอรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงมหาดไทยไปพร้อมกันอีกหน่ึงตำแหน่ง ขณะท่ีนายชวนต้องไปทำหน้าท่ีผู้นำฝ่ายค้าน 

ในสภาฯ อย่างไรก็ตามรัฐบาลภายใต้การนำของนายบรรหารก็ต้องบริหารราชการแผ่นดิน 

ท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท่ีมืต่อรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลชุดน้ี ในช่วงปลายปีได้มี 

เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในด้วของนายบรรหารเกิดข้ึน เม่ือดาเง่นไนฮีเตอร์ 

หนังสือพิมพ์ย้กษ์ใหญ่ของสวีเดน ได้ตีพิมพ์บทความของนายเฮนริก เวสเทนเดอร์นักวิจัย 

ด้านการส่งออกอาวุธขององค์กรลันติภาพแห่งสวีเดนท่ีระบุว่า นายบรรหารหรือพรรคชาติไทยน้ัน 

รับเงินสินบนจากบริษัทค็อคคูมสํซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอาวุธของสวีเดนในช่วงหาเลียงเลือกตั้ง ส.ล. 

ท่ีผ่านมา เพ่ือ แลกกับการประมูลช้ือเรือดำนั้าฃองกองทัพเรือไทยท่ีบริษัทค็อคคูมลัจะขายให้ใน 

มูลค่า 7,125 ล้านบาท ข่าวเกยวกับเร่ืองนี้ยังได้ถูกตีพิมพ์จากหลายสำนักข่าวต่างประเทศ 

เผยแพร่ออกไปต้ัวโลกในวันที, 26 พฤศจิกายนด้วย โดยเฉพาะสำนักข่าวเอพิน้ันได้ระบุพาดพิงถึง
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ช่ือนายหน้าของบริษัทค็อคคูมสํในประเทศไทยว่าคือ ร.ท.สุปริ1ดิ้ ศรีผดุง เจ้าของกิจการด้าน 

การลือสารโทรคมนาคม โดย ร.ท.สุปรีด คนน้ีเป็นผู้ทำหน้าท่ีติดต่อคนท่ีเขารู้จักภายในพรรค 

ซาติไทยเทือจ่ายสินบนแลกโครงการขายเรือดำน้ํา ต่อมาในวันท่ี 11 ธันวาคม นายบรรหารท้ัง 

ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยและในฐานะส่วนตัว จึงได้ย่ึนฟ้องหนังลือพิมพ์สยามโพสตัจาก 

การนำเสนอข่าวตังกล่าวในข้อหาหมนประมาท แต่สำหรับตัวนายเฮนริก เวลเทนเดอร์ และ 

หนังลือพิมพ์ดาพ่น1ไนอีเตอร์ชองสวีเดน ซ่ึงเป็นท่ีมาแรกเริมของความอ้ือฉาวที่กระเทือนกาพพจน์ 

ของรัฐบาลและประเทศชาติในครังน้ีน้ัน นายบรรหารกลับมิได้ดำเนินการทางกฎหมายใดๆ เลย

ด้านสถานการณ์ท่ีท้าทายอำนาจรัฐทางภาคใต้โดยขบวนการโจรก่อการร้ายพูโลและ 

ขบวนการก่อการร้ายอืนๆ ในปีนิ ก็ยังคงมีฃึนอีกเป็นระยะๆ โดยนอกจากจะมีการเผาโรงเรียนแล้ว 

ยังมีการก่อเหตุลอบวางระเบิดฃึนอีกหลายแห่ง รวมท้ังมีการข่มฃู่จะจับครูและเผาสถานท่ีราชการ 

ด้วย ทำให้เจ้าหน้าท่ีของทางราชการต้องทำงานยันอย่างหนักในการป้องกันและปราบปรามการ

ก่อการร้ายทางภาคใต้

นอกจากนียังเกิดเร่ืองอ้ือฉาวในกระทรวงสาธารณสุขคือ มีการประกาศยกเลิกการสอบ 

คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงใน 79 สนามลอบทั่วประเทศ เพราะมีข้อมูลช้ีชัด 

ว่ามีการทุจริตเกิดช้ีนโดยมีข้อสอบร่ัวออกไปในวงกว้าง ภายหลังจากที่มีประกาศตังกล่าวก็ได้มี 

การแต่งตังคณะกรรมการลืบหาข้อเท็จจริงในเร่ืองน้ีเพ่ือหาผู้กระทำผิดมาลงโทษ จากเหตุการณ์น้ี 

ทำให้กระทรวงลาธารณสุขมีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบการสอบพยาบาลของตน โดยอาจ 

จะใช้วิธีการลอบเข้าศึกษาพยาบาลร่วมยับระบบเอ็นทรานช์ฃองทางทบวงมหาวิทยาลัย เพราะ 

นอกจากจะเป็นการป้องยันการทุจริตแล้ว ยังเป็นการยกระตับพยาบาลของกระทรวงให้เทืยบเท่า 

ระตับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยปี 2538 ยังคงขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ืองจากปีท่ีแล้วท่ีระดับ 8.6%

แม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ มากมายก็ตาม เช่น ความผันผวนของตลาดเงินตรา 

ต่างประเทศนับต้ังแต่วิกฤติการณ์ทางการเงินในเม็กช้โกช่วงต้นปี และการอ่อนตัวอย่างต่อเน่ือง 

ของค่าเงินดอลลาร์โดยเฉพาะยับเงินเยนและมารคในช่วงปลายไตรมาสแรกถึงปลายไตรมาสท่ี 

สองของปี 1 นโยบายเข้มงวดทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือบรรเทาภาวะเงินเฟ้อ 

และการขาดดุลบัญชเดินละพัดท่ีสูงเกินความคาดหมาย 1 ภาวะนำท่วมในประเทศตังแต่ 

ปลายเดีอนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนที,ก่อให้เกิดความเสียหายกว้างขวางในพ้ืนท่ี 

หลายสิบจังหวัดโดยเฉพาะภาคการเกษตร 1 เป็นต้น
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ส่วนภาคเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีน้ีคือ ภาค 

การส่งออกและการลงทุนภาคเอกชน โดยภาคการส่งออกน้ันขยายคัวถึง 24.3 % สูงก'ว่าปีท่ีแล้ว 

ที่ขยายคัว21.3 % แม้ว่าในช่วงไตรมาสท่ีลามและส่ีของปี ผลผลตด้านการเกษตรและ 

อุตสาหกรรมจะใต้รับความเสียหายจากภัยน้ัาท่วมก็ตาม ส่วนการลงทุนภาคเอกชนก็ขยายคัวถึง 

12.2%มากกว่าปีก่อนท่ีขยายคัว 11.5% โดยเป็นไปตามภาวะการส่งออกท่ีสูงข้ึนและการผลต 

ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะไม่ถูกกระทบจากปัญหาน้ัาท่วมมากนัก รวมท้ังความสำเร็จชองนโยบาย 

กระจายการลงทุนสู่ภูมิภาคที่รัฐบาลดำเนินการมาอย่างต่อเน่ือง

สำหรับฐานะการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2538 น้ันอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ืองจากปี 

งบประมาณที่แล้ว โดยงบประมาณรัฐบาลในปีนี้มีฐานะเกินดุลเงินลดประมาณ 112.5พันล้าน 

บาท ชงคิดเป็น 2.7 % ของผลผลิตมวลรวมในประเทศหรือGDP สูงกว่าปีท่ีแล้วท่ีเกินดุล 

ประมาณ65.8พันล้านบาท ข้ึงคิดเป็น 1.8ของ GDP ฐานะการคลังของรัฐบาลน้ีมิบทบาท 

สำคัญในการผ่อนคลายแรงกดดันต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางด้านภาวะเงินเฟ้อ 

และการขาดดุลบัญชีเดินละพัดของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ การปิด 

กิจการของธนาคารแบริ่งอันเป็นธนาคารเก่าแก่ของอังกฤษท่ีมีสาขากระจายอยู่ท่ัวโลก เป็นเหตุให้ 

ธุรกิจการค้าตราสารอนุพันธ์ท่ีกำลังพัฒนาไปได้ด้วยดีในประเทศไทยต้องสะดุดลง 1 ในช่วง 

ไตรมาสสุดท้ายของปีได้เกิดภาวะวิกฤติตลาดหุ้นไทยโดยดัชนีหุ้นได้ตกลงมาอย่างต่อเน่ือง 

หลายร้อยจุด เน่ืองจากนักลงทุนขาดความเช่ือถีอรัฐบาลของนายบรรหารโดยเฉพาะรัฐมนตรื 

ทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นชะลอคัวลง และนักลงทุนรายย่อยบางคนท่ี 

ขาดทุนอย่างหนักจากการเล่นหุ้นถึงข้ันหาทางออกด้วยการฆ่าคัวตาย 1 เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ 

ห้างสรรพสินค้าช่ือดังถึง 6 ราย คือ ศูนย์การค้านารายภัณฑ์ถนนราชดำริ,แฟร่ีพล'าช่า ท่ีจังหวัด 

ขอนแก่น, เดอะมอลล์สาขางามวงคัวาน, ศูนย์การค้าสยามเซนเตอร์, เซ็นทรัลสาขาชิดลม 

และสวนสนุกช้ัน 8 ศูนย์การค้ามาบุญครอง ความเสียหายรวมภันคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท

ด้านสังคม - วัฒนธรรม

ในปี 2538 ชาวกรุงเทพฯ ได้รับพระมหากรุณาธคุณเป็นล้น'พ้น'จากพระบาทลมเดิจ 

พระเจ้าอยู่หัวเม่ือพระองค์ทรงทราบในความเดือดร้อนเก่ียวกับปัญหาการจราจร และมี 

พระราชกระแลรับลังรวมท้ังพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ปัญการจราจรให้รัฐบาลและ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับไปดำเนินการหลายโครงการ เรม'จาก 23 มิถุนายน มีพระราชดำริให้ 

ก่อสร้างสะพานยกระดับจากแยกอรุณอัมริน่ทรั- ตล่ิงชัน เพ่ือแก้ปัญหาการจราจรในย่านปินเกล้า
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โดยพระราชทานนามว่าโครงการคู่ขนานลอยฟ้า ต่อมาในเดือนกรกฎาคม มีพระราชดำริให้ 

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

ความแออัดของถนนอรุณอัมรินทร์ ด้วยการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาแห่งใหม่ในบริเวณ 

ดังกล่าว และได้พระราชทานนามแก่สะพานแห่งน้ีว่าสะพานพระราม 8 จากน้ันในวันท,

17 สิงหาคม ทรงมีพระราชกระแสรับล่ังถึงแนวทางการทำงานแก้ปัญหาการจราจรของรัฐบาล 

นายบรรหาร ศิลปอาชา ที่จัดการแก้ปัญหาจราจรเป็น 2 ส่วนคือรอบนอกและรอบในและให้ 

2 พรรคการเมืองแยกกันรับผิดชอบว่า จะเกิดปัญหาเปรยบเสมือนเรือและกังนั้า ท่ีฝ่ายหน้ีง 

ไม่ต้องการให้นำเข้า แต่อีกฝ่ายหน้ีงไม่ต้องการให้น้ัาออก และในวันที่21 สิงหาคม จงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายบรรหารพร้อม 2 รองนายกฯ ด้านจราจรคือ นายสมัคร สุนทรเวช 

และพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเข้าเฝืาฯ เพ่ือรับสนองพระราชดำริเก่ียวกับการแก้ปัญหาจราจร 

ไปลำเนินการให้เป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตามแม้ปีนีจะเป็นปีท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวในด้านการจราจร แต่ในขณะเดืยวกันก็กลายเป็นป็แห่งความสูญเสียอันใหญ่หลวง 

ของชาวกรุงเทพฯ รวมท้ังคนไทยท่ัวประเทศด้วย เน้ีอสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนหรือ 

สมเด็จย่า เสด็จสวรรคตเม่ือเวลา 21.37น. วันท่ี 18 กรกฎาคม ณห้องประทับที่ขั้น5 ตึก 84 ปี 

โรงพยาบาลคิริราช ด้วยพระอาการแทรกช้อนทางพระยกนะ (ตับ) และพระวักกะ (ไต) ไม่ทำงาน 

รวมท้ังโรคพระหทัย โดยหลังจากท่ีลมเด็จย่าเสด็จสวรรคตมหาชนชาวไทยต่างก็หล่ังไหลไป 

ถวายลักการะพระบรมศพ ณ พระท่ีน้ังดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่าง 

ไม่ขาดลายนับล้านคน และไม,นานนับจากการส้ินพระชนม์ของสมเด็จย่า พล.ต.ม.ร.ว.ศึกฤทธ้ิ 

ปราโมช อดืตนายกรัฐมนตรี ก็ถึงแโอสัญกรรม ท่ี'โรงพยาบาลสมิติเวช เมื่อเวลา10.58 น.วันท่ี 

9 ตุลาคม ด้วยอาการปวยจากโรคหัวใจ และโรคเบาหวาน

ในด้านศาสนาน้ันมีการจัดการกับพระนอกรีตช่ือดัง 3 รูปจนกลายเป็นข่าวอ้ือฉาวคือ 

หลังจากยืดเยื้อมานานในที่สุดมหาเถรสมาคมก็มีคำลังให้พระยันตระ อมโรภิกขุ สละสมณเพศ 

เพราะมีหลักฐานช้ินสำคัญคือสสิปบัตรเครดิตของพระยันตระท่ีออกโดยช่องในต่างประเทศ 

ในขณะท่ีเณรแอ รักษาจิตร ช่ืงโฆษณาในหน้านิตยสารเพ่ือขายยาผีบอกท่ีทำจากนำมันท่ีได้จาก 

การย่างศพเด็กน้ัน ก็ถูกกรมการศาลนานำเร่ืองร้องเรียนตำรวจ จนมีผลให้ต้องสีกจากการเป็น 

สามเณรและยังถูกดำเนินคดืช่ืงในท่ีสุดก็ต้องโทษจำคุก ส่วนพระภาวนา'ทุทโธ เจ้าอาวาส 

วัดลามพราน ก็ถูกเปิดโปงว่ามีพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศเด็กสาวชาวเขาหลายคนท่ีได้อุปการะไว้ 

และช่วยเหลือให้ได้เรียนหนังสือ ช่ืงก็ทำให้พระลายวิปัสสนาช่ือดังรูปนีต้องสึกจากการเป็นพระ 

และถูกดำเนินคดีในหลายข้อหา
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ในปีน้ียัง1ได้เกิดเหตุการณ์ท่ีทำ'ให้สังคมไทยต้องเส่ือมศรัทธาและความน่าเช่ือถืออย่าง 

รุนแรงต่อผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง เมื่อมีการร้ือพีนคดีฆาตกรรมนางสาวเซอร่ีแอน 

ดันแคนท่ีเคยเป็นข่าวดังในอดีตข้ึนมาใหม่ โดยนางลาวเซอร่ีแอนน้ันถูกฆาตกรรมไปต้ังแต่เม่ือปี 

2529 และตำรวจได้ล่งตัว 5 ผู้ต้องหาตำเนินคดีในช้ันศาลในปี 2530 ต่อมาการพิจารณาของ 

ศาลฎีกาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 มีคำลังให้ยกฟ้องจำเลยท้ังหมด เพราะจำเลยทุกคนในคดีน้ี 

ถูกโยนความผิดให้ท้ังๆ ท่ีไม่ได้เป็นผู้กระทำแต่อย่างใด โดยมีเจ้าหน้าท่ีตำรวจ!เห็นเป็นใจกับผู้ร้าย 

ตัวจริง แต่ผลจากการถูกจองจำในคุกเป็นเวลานานถึง 6 ปี ก็ทำให้ 1 ใน 5 ผู้บริลุทธิ้นี้ต้องเสียชีวิต 

ในระหว่างท่ีติดคุกและอีกคนหน่ึงต้องพิการ อย่างไรก็ตามในท่ีสุดคนผิดในคดีน้ีก็ถูกกฎหมาย 

ตามเล่นงานจนได้ เม่ือ พล.ต.ต.คำนึง ธรรมเกษม ผบก.ป.ได้นำคดีน้ีกลับมาร้ือพีนใหม่ในปีน้ี 

และลามารถออกหมายจ้บกลุ่มผู้ต้องหาตัวจริงรวม 4 คนไดีในเวลาต่อมา พร้อมกับมีการสอบลวน 

ทางวินัยตำรวจสมุทรปราการ 3 นายท่ีทำคดีน้ีในอดีตด้วย ซึงจากการสอบสวนในเบ้ืองต้นสรุปว่า 

มีความบกพร่องต่อหน้าท่ีจริง

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ อีก ได้แก่ ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการ 

เปลี่ยนแปลงระบบการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือลอบเอ็นทรานซ์เป็นรูปแบบใหม่ 

โดยจะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายได้ลอบเอ็นทรานซ์ปีละ 2 คร้ัง 

จากเติมท่ีมีเพียงคร้ังเดียว การลอบระบบใหม่น้ีจะเรี่มมีผลบังคับใช้ในปี 2542 เป็นต้นไป 1 เม่ือ 

วันท่ี 14 มิถุนายน โปิะเทียบเรือด่วนท่าพรานนกของบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาเกิดล่ม ทำให้มี 

ผู้เสียชีวิตท้ังเด็กและผู้ใหญ่รวมกันถึง 30 คน และมีการตำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทเรือด่วน 

เจ้าพระยาและเจ้าหน้าท่ีกรมเจ้าท่ารวม 7 คน 1 เกิดอุทกภัยคร้ังร้ายแรงท่ีสุดในรอบทศวรรษที,

สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวไทยกว่าหน่ึงล้านห้าแสนครอบครัวหรือกว่าห้าล้านคนใน 66 จังหวัด 

ท่ัวประเทศ โดยภาวะน้ัาท่วมท่ีนานถึง 4 เดือนเต็มคือตั้งแต่เดือนสิงหาคม -  พฤศจิกายนในคร้ังน้ี 

คิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่ตํ่ากว่า 20,000 ล้านบาท และมีผู้เสียชีวิตถึง 440 คน 1 เกิด 

ความต่ืนเต้นและต่ืนตัวคร้ังใหญ่ในหมู่ซาวไทยท่ัวประเทศต่อปรากฎการณ์สุริยุปราคาในวันท่ี 

24 ตุลาคม เพราะถือเป็นคร้ังแรกในรอบ 40 ปีท่ีคน'ไทย,ไนอำ๓ อต่างๆ ต้ังแต่ อ.แม่สอด จ.ตาก 

เฉียงลงค่อนไปทางทิศตะวันออกผ่านอ.ตาพระยาจ.สระแก้วรวม 11 จังหวัด 35 อำเภอได้มี 
โอกาสเห็นสุริยคราสจับเต็มดวง โดยปรากฎการณ์เซ่นน้ีจะเกิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึงก็ในอีก 75 ปี 

ข้างหน้า 1 เป็นคร้ังแรกในรอบ 10 ปีที่,ทีมกีฬาของ1ไทยสามารถครองความเป็นเจ้าเหรียญทอง'ได้ 
ไนกีฬาเพ่ือกระชับสัมพันธภาพของซนชาติเอเชียตะวันออกเฉียงไต้หรือ “ซึ เกรสั” โดยเอาชนะทีม 

กีฬาจากประเทศอินโดนึเชียซึ่งเป็นเจ้าเหรียญทองมา 5 สมัยติดต่อกัน (ชีเกมสัจะจัดแข่งชันกัน 
ทุกๆ 2 ปี) ในการแข่งชันท่ีจัดข้ึนเป็นคร้ังท่ี 18 ระหว่างวันท่ี 9 - 17  ธันวาคม ท่ี จ.เชียงใหม่



ด้วยจำนวนเหรียญทอง 157 เหรียญซึงมากกว่าอิน่เดนีเชียท่ีทำได้เพียง 77 เหรียญทอง 

สร้างความภาคภมิใจให้แก่คนไทยท้ังประเทศ
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การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ของนิธิ เอียวศรีวงด้ในปี 2538

ด้านการเมึอง

ตารางท่ี 7 จำแนกความถ่ีของเน้ือหาทางด้านการเมืองปี 2538

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. รัฐบาล 5 38.47

2. ระบอบการเมืองการปกครอง 4 30.77

3. อ่ืนๆ

3.1 พรรคการเมือง 2 15.38

3.2 นักการเมือง 1 07.69

3.3 ประวิตศาสตร์การเมือง 1 07.69

รวม 13 100.00

ในปีน้ืประเด็นท่ีเก่ียวกับรัฐบาลในยุคท่ีอยู่ภายใต้การนำท้ังของนายชวน หลีกภัย และ 

นายบรรหาร คิลปอาชา น้ัน ได้ถูกนิธินำมาเขียนในบทความทางด้านการเมืองของเขามากท่ีสุด 

ได้แก่ การรณรงค์การเข้าคิวของรัฐบาลนายชวนท่ีนิธิคิดว่ายากท่ีจะประลบความสำเร็จ 1 

การกล่าวให้สัมภาษณ์กรณีปัญหา ส.ป.ก.4-01 ของนายชวนท่ีพาดพิงไปถึงพ่อแม่ของนักข่าว 

คนหน่ึง ซ่ึงนิธิเห็นว่าได้สะท้อนความไร้วุฒิภาวะผู้นำซองนายซวนออกมา รวมท้ังยังเป็น 

พฤติกรรมของผู้ใหญ่ท่ีรังแกเด็กไม่มืทางสั 1 การสร้างภาพให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีดูทันสมัย 

เพื่อเป็นท่ียอมรับในระดับสากลของนายบรรหาร ซ่ึงก็ได้ถูกนิธิแนะนำว่าควรเลิกทำ โดย 

นายบรรหารน้ันควรออกไปสู่เวทีโลกด้วยบุคลิกที่เหมาะสมกับตนเองคือบุคลิกแบบเศรษฐี 

บ้านนอกของไทย และต้องเป็นผู้นำมาดเศรษฐีบ้านนอกท่ีได้รับความรักจากคนไทยท่ัวไปด้วย 1

เป็นต้น
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การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านการเมือง

ปล่อยสังคมไม,เสมอภาค ก็ยากเห็บคนนิยม “คิว"

นิธิกล่าวถึงการรณรงค์การเข้าคิวของรัฐบาลในช่วงท่ีนายชวน หลีกภัย ยังเป็น 

นายกรัฐมนตรีอยู่ว่า ยากที่จะประลบความสำเร็จ เพราะการเข้าคิวจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือสังคม 

น้ันๆ มีความเสมอภาพดำรงอยู่อย่างมั่นคง และส่ิงน้ีก็เป็นผลมาจากการท่ีสมาชิกของสังคมต้อง 

ลามารถรักษาสิทธิของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น เช่น ต้องลามารถลุกข้ึนมาประท้วงคัดค้าน 

ต่อต้านโดยสงบเม่ือไรก็ได้ เพ่ีอไม่ให้มีการละเมิดสิทธิเสมอภาพกันได้ง่ายๆ เป็นต้น แต่รัฐบาล 

ของนายซวนแทบไม่เคยใส่ใจใยดีกับการออกมาชุมนุมประท้วงทวงสิทธิหรือรักษาสิทธิของ 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ เลย และหลายคร้ังก็ได้ใช้ความรุนแรงจัดการกับการออกมาชุมนุมดังกล่าว 

ของประชาชนอีกด้วย ดังน้ันการท่ีรัฐบาลของนายชวนออกมาเป็นผู้ริเร่ิมรณรงค์การเข้าคิวแต่ 

ตัวเองกลับไม่เคยให้ความสำคัญต่อปัจจัยพ้ืนฐานของการเข้าคิว จึงไม่น่าจะทำให้การเข้าคิวเกิด 

ผลสัมฤทธิ้และมีความหมายแก่สังคมได้จริง อย่างใรก็ตามหลักการของการเข้าคิวในความหมาย 

ของการให้ความสำคัญแก่ความเสมอภาพน้ันก็จำเป็นต้องมีการแยกแยะให้ดี เพ่ีอจะนำไปใช้ได้ 

อย่างถูกต้องเหมาะลม ไม่ใช่ถูกใช้เป็นข้ออ้างท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ฝ่ายท่ีเห็นแก่ตัว เช่น การท่ี 

รัฐบาลของนายชวนโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายค้านว่าไม่ควร “แซงคิว” อยากเป็นรัฐบาล ควรรอให้ 

ครบกำหนด 4 ปีเลียก่อน ท้ังๆ ท่ีเร่ืองน้ีไม่เก่ียวกับหลักการท่ีดีของการเข้าคิวแต่อย่างใด เป็นต้น

“การรณรงค์เข้าคิวจึงหมายถึงการรณรงค์ให้เกิดความเสมอภาพในสังคม ไม่เพียง 

การเข้าแถวเพ่ีอรอรับบริการเท่าน้ัน หากรวมไปถึงความพร้อมท่ีจะได้รับการปฎิบิตอย่างเสมอภาค 

กับผู้อ่ืน ตราบเท่าท่ีข้าราชการและนายทหารช้ันผู้ใหญ่ต่างคาดหวังว่าจะได้รับการปฎิปัตเชิง

ยกเว้นความผิดจากตำรวจจราจร การเข้าคิวก็ไร้ความหมาย  อย่างไรก็ตามการเข้าคิวเป็น

เพียงวิธการอย่างหนึ่งสำหรับแจกจ่ายบริการในสังคมเสมอภาค แต่สังคมเสมอภาคไม่ได้หมายถึง 

สังคมไร้ประสิทธิภาพ สังคมจึงไม่ควรแจกหรือจัดลำดับการให้บริการ, ตำแหน่ง, หน้าท่ี

ความรับผิดชอบ ฯลฯ ด้วยหลักการง่ายๆ เพียงว่า ‘มาก่อนได้ก่อน' นอกจากอาวุโสแล้ว

การเล่ือนตำแหน่งหน้าท่ีของบุคคลในหน่วยงานต่างๆ ยังต้องคำนึงถึงความลามารถและ 

ความเหมาะสมอีกหลายด้าน ทั้งอาจต้องคำนึงถึงคุณลมบิตเหล่าน้ีเลียย่ิงกว่าอาวุโสด้วยช้ํา 

การแจกจ่ายตำแหน่งหน้าท่ีโดยไม่ใช้หลักการ ‘มาก่อนได้ก่อนเช่นน้ี’ ไม่ได้ขัดแย้งกับหลักความ

เสมอภาพ พรรคการเมืองท่ีพยายามเข้าไปแทนท่ีรัฐบาลก่อนกำหนด 4 ปี ไม่ได้พยายามจะ

‘แซงคิว' แต่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมเสมอภาคที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารบ้านเมือง 

จริงอยู่พรรคการเมืองน้ันฉ้อฉลอย่างท่ีรู้ๆ กันอยู่แล้ว แต่จะขจัดความฉ้อฉลง่ายๆ ด้วยการรณรงค์ 

ให้พรรคการเมือง 'เข้าคิว’ ก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร นอกจากจัดระเบียบให้เกิดการผลัดเปล่ียนกัน
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ฉ้อฉลเท่าน้ัน ถ้าไม่ยอมรับว่าคิวเกิดช้ืนบนพ้ืนฐานของความเสมอภาพ การรณรงค์เร้าคิวก็อาจ 

เลอะเทอะเล่ือนเปีอนไปได้มากๆ ทีเดียว” ( ฉบับท่ี 756 1 17 กุมภาพ'นธ์2538 )

“ทักษิณ” ภาพสวย หลังท้ิงเก้าอ้ีรัฐมนตรีอย่างไม่มืเยีอใย

นิธิยังได้แลดงทรรศนะต่อการลาออกของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากตำแหน่งรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึงเป็นโควต้าของพรรคพลังธรม เมื่อเกิดบัญหาเกี่ยวยับกฎหมาย 

ในเรึ่องสถานะรัฐมนตรียับการถึอหุ้นในบรีษัทท่ีได้รับลัมปทานจากรัฐว่า การลาออกด้งกล่าวทำให้
V f  ^  ^  j  —

ภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ โดดเด่นขึนกว่าเคิม ดูได้จากการทีมืพรรคการเมืองหลายพรรค 

มารุมทาบทามให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ไปเป็นสมาชิกพรรคอย่างเปิดเผย และเลยงยกย่องช่ืนชมจาก 

เอมวลชนส่วนใหญ่ และท่ีเป็นเซ่นน้ีก็น่าจะเป็นเพราะการลาออกของ พ.ต.ท.ทักษิณน้ัน มืท่าที 

ทีเด็ดเดี่ยวและไม่เสียดายหรือยึดติดยับตำแหน่งทางการเมืองช่ืงยากจะหาท่าทีเซ่นน้ีได้จาก 

นักการเมืองไทยท่ัวไป อีกท้ังการแสดงออกด้งกล่าวถือได้ว่าเป็นการเสียสละในลายตาของผู้คน 

เพราะถ้ายังขืนอยู่ในตำแหน่งต่อไปอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองตามมาได้ ซ่ึงจะเป็น 

ผลเลยแก่ท้ังพรรคพลังธรรมท่ีลนับลนุนให้เขาเป็นรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาล

“กรีด" พาดพิงพ่อแม่นักข่าว อ ี้ “ชวน” รังแกเด็ก - ไรัวุฒิภาวะผู้นำ

ลำหรบการแสดงออกของนายซวน หลกยัย นายกรัฐมนตรี ซ่ึงใช้คำพูดไม่สุภาพตอบโต้ 

นักข่าวท่ีถามคำถามเกี่ยวยับกฎหมายปฏิรูปท่ีดินอันโยงใยไปถึงปัญหาการแจกท่ีดินส.ป.ก.4-01 

โดยนายซวนกล่าวว่าให้กลับไปถามบิดามารดาของนักข่าวเองน้ัน นิธิก็ได้นำมาวัพากษ์วจารณ์ใน 

บทความของเขาว่า คนท่ีอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ถ้าพูดอะไรเซ่นน้ีออกมานอกจากจะเป็น 

การกระทำที่ขาดวุฒิภาวะความเป็นผู้นำแล้ว ยังไม่ต่างไปจากการทำตวเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กท่ีไม่มี 

ทางล้ ซ่ึงถือเป็นพกุดิกรรมท่ีลังคมไทยไม่ยอมรับ

“ท่านนายกฯ พาดพิงถึงบุพการีของเขาโดยเจตนา เพราะไม่ได้ใช้ลำบัดสำนวนแบบ แม่ง’ 

ซึงเป็นคำอนุญาติในวัฒนธรรมไทย หากจงใจบอกเลยให้ใปถามคุณพ่อคุณแม่ของหนูดูเอง 

สาเหตุอันน้ีเหํนได้ชัดอยู่แล้วท่ีคนไม่พอใจก็เพราะจะให้นักข่าวต่อยปากนายกฯ ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้

.... ถึงแม้ว่าท่านนายกฯ ไม่ด่าใครเลย แต่พูด ‘ย.ม.' อย่างหัวหน้าพรรคกิจลังคม หรือใช้คำ ‘แม่3’

ก็ตาม ผมเช่ือว่าคนไทยปัจจุบันจำนวนไม่น้อยก็รับไม่ได้ เพราะท่านนายกฯ เป็นท่านนายกฯ จึง 

ไม่มืสิทธิใช้คำหยาบหรือคำที่ถึอว่าไม่สุภาพแห้ได้ คนท่ีอยู่ในฐานะและตำแหน่งท่ีสูงต้องปฏิบิต 

ตนในท่ีลาธารณะให้ตรงตามอุดมคติ เป็นแค่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเล็กๆ พรรคหน่ึง จะพูด ย.ม.ก็ 

ไม่มืใครเขาถือ แต่ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรี จะพูดอย่างนิไม่ได้" (ฉบับที่765, 18เมษายน 2538)
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แนะ “บรรหาร” ใช้ภาพเศรษฐีบ้านนอกท่ีคบไทยรัก “โกอินเตอร์"

และเมือนายบรรหาร ศิลปอาซา ได้ก้าวร้ืนมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลัง 
%,

การเลือกตังใหญ่ ส.ส.ในช่วงกลางปี นิธิก็ได้เขียนบทความเสนอแนะนายบรรหารท่ี,พยายามสร้าง 

ภาพลักษณ์แก่ตัวเองใหม่ให้ดูเป็นคนทันสมัยว่า นายบรรหารไม่จำเป็นต้องเปล่ียนตัวเองเพยงเพ่ือ 

จะให้ดูเป็นบุคคลที่มืบุคลืกเป็นที่ยอมรับในระตับสากล แต่ควรจะทำตัวให้เป็นท่ีช่ืนซอบของ 

คน'ไทยด้วยการมีภาพลักษณ์แบบเศรษฐีบ้านนอกท่ีดูน่ารักและเหมาะลมกับนายบรรหาร 

มากกว่า ซึงอาจจะมืผลทำให้คนท่ีอาภัพรักนักข่าวมาโดยตลอดอย่างนายบรรหารกลายเป็น ท่ี 

รักใคร่รองลือมวลซนได้เช่นเดียวกับ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ และ นายชวน หลีกภัย อดีต 

สองนายกรัฐมนตรี รวมทังเป็นท่ีรักใคร่รองประชาชนด้วย แต่การจะได้มาซึงความนิยมเช่นน้ี 

ล่ีงท่ีนายบรรหารจะต้องทำควบคู่ไปกับการมีบุคลิกแบบเศรษฐีบ้านนอกด้วยก็คอ ต้องฟังเลียง 

ประชาชนโดยเฉพาะคนจนและคนชนบทให้มากร้ืน เพ่ือท่ีจะได้แก้ไรปัญหาและทำประโยชน์ให้ 

แก,คนเหล่าน้ีซึงเป็นคนส่วนใหญ่รองประเทศได้อย่างแท้จริง

“ผมเห็นคุณบรรหารห่วงใยท่ีจะต้องเสนอภาพตัวเองให้ห่างไกลจากเศรษฐีบ้านนอก เช่น 

เอาลูกโลกมาไว้ข้างตัว รวมท้ังไปพูดภาษาฝร่ังให้ฝร่ังฟัง การเป็นผู้นำท่ีพร้อมจะก้าวออกไปส่ 

โลกกว้างข้างนอกน่ีก็ลำตัญนะครับ แต่ก้าวออกไปอย่างลุงเชยหรีอชุนข้างก็ได้ คือก้าวไปแบบ 

เศรษฐีบ้านนอกของไทยซึงได้ความรักของคนไทยเป็นพ้ืนฐาน ก็จะก่อให้เก็ดพลังเช่ือม่ันในตนเอง 

เช่น กล้าใช้ภาษาไทยในการเจรจากับฝร่ัง หรือเป็นคนไทยแบบสบายๆ รองเราจนฝร่ังเกรงใจ 

ฉะนั้นนอกจากจะต้องมีท่ีปรึกษาเป็นด๊อกเตอร์แล้ว ผมเห็นว่าคุณบรรหารควรเอาลุงเท้ิม 

เมืองสุพรรณเป็นท่ีปรึกษาในเก้าอ้ีเสมอกันกับจ๊อกเตอร์ด้วยนะครับ" (ฉบับท่ี 779, 25 กรกฎาคม 

2538)

วัฒนธรรมวัยรุ่นไทย “เขตปลอดการเมีอง"

ในช่วงท่ีมีการหาเลียงเลือกต้ัง ล.ส.กลางปี 2538 อันเป็นผลมาจากการท่ีนายซวน 

หลีกภัย หัวหน้ารัฐบาลชุดก่อนได้ประกาศยุบสภาฯ น้ัน นิธิได้เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์ 

การเมืองเก่ียวกับเร่ืองท่ีวัยรุ่นไทยอายุ 18- 20 ปี จำนวนประมาณ 2 ล้านคน จะมีสิทธิ 

ลงคะแนนเลียงเป็นคร้ังแรกในการเลือกต้ังท่ีกำลังจะมาถึงว่า แม้วัยรุ่นเหล่าน้ีจะสามารถ 

ลงคะแนนเลียงเลือกตั้งได้ แต่ก็คงจะไม่เกิดผลดีทางการเมืองตามมามากมายอย่างที่หลายๆ ฝ่าย 

คาดหวังกัน เพราะวัยรุ่นในชนบทก็คงจะมีพฤติกรรมไม่ต่างจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองรองตน คือ 

จะรับเงินจากการรื้อเลียงเช่นเดียวกัน ส่วนวัยรุ่นในเมืองช่ืงแทบไม่ให้ความสนใจการเมืองก็คงจะ 

ไปใช้สิทธิกันน้อย จนไม่ลามารถก่อให้เกิดพลังท่ีจะเปล่ียนแปลงการเมืองไทยไปในทางท่ีดีร้ืนได้
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“ผมคิดว่าเป็นการหลอกกันหรือหลอกตัวเองท่ีพูดกันว่า ว้ยรุ่นสมัยน้ีสนใจการเมืองหรือ 

มืความรู้ทางด้านการเมืองมากขึ้น ถ้าการเมืองมืความหมายถึงเกมของนักการเมืองแล้ว ผมยัง 

ไม่เคยพบวัยรุ่นคนไหนสนใจจริงจังสักคน ตรงกันข้ามกับท่ีพูดกันด้วยช้ํา เพราะผมคิดว่าเม่ือตัว 

ผมเองและเพือนฝูงเป็นวัยรุ่นนัน เราสนใจและรู้จักการเมืองในความหมายน้ีมากกว่าวัยรุ่นสมัยน้ี

หลายเท่านัก  วัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ท่ัวไป จะให้ความสนใจแก่การเมืองอีกอย่างหน่ึงคือ

การเมืองทีกระทบกับชีวิตของเขา เช่น คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ังท่ีเป็นธรรมชาติและสังคม หรือ 

การใช้ทรัพยากรใกล้ตัวซึงก็คือการเมืองของพลเมือง แต่การเมืองอย่างน้ีใม่มืในเมืองไทย 

เรืองอย่างนกลายเป็นเรืองการบริหารรัฐกิจในเมืองไทยวัฒนธรรมวัยรุ่นไทยจึงเป็นวัฒนธรรมท่ี 

ไม่มืการเมือง" (ฉบับท่ี 772, 6 มิถุนายน 2538)

ขายเสียงอย่างชีอสัตย์ ดีกว่าดัดหลังคนข้ึอเสียง

นิธิยังได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการรณรงค์ต่อต้านการช้ือเสียงในการเลือกต้ัง ส.ล.คร้ังน้ี 

ของทางราชการและบุคคลท่ีมืช่ือเสียงอีกหลายคนท่ีบอกให้ประชาชนตัดหลังผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

ท่ีใช้เงินช้ือเสียงด้วยการรับเงินมาแต่ไม่ต้องลงคะแนนให้ สาเหตุท่ีเขาไม่เห็นด้วยก็เพราะ 

การรับเงินซึอเสียงนันเป็นท่ีรู้กันดีว่าเท่ากับได้สัญญาจะลงคะแนนให้ผู้ที่จ่ายเงิน ตังน้ันใครที,

รับเงินชื้อเสียงมาแล้วใม่ยอมลงคะแนนให้ผู้ท่ีจ่ายเงินจึงเท่ากับไม่ทำตามสัญญา ช่ืงถึอเป็น 

การกระทำท่ีผิดศีลธรรมไม่ต่างไปจากการฉ้อโกงผู้อ่ึน เม่ือเป็นเช่นน้ีการรับเงินช้ือเสียงแล้ว 

ไม่ลงคะแนนให้ผู้ท่ีจ่ายเงิน จึงไม่ควรได้รับการล่งเสริมหรือสนับสนุนอย่างท่ีหลายฝ่ายพยายาม 

ทำกัน

“มหาดไทยชอบพูดว่าการช้ือสิทธิขายเสียงขัดขวางความก้าวหน้าของระบอบ 

ประชาธิปไตย อาจจะเป็นจริงก็ได้กระมัง แต่ผมคิดว่าการปลิ้นปล้อนหลอกลวงตระบัดสัตย์ไม่ว่า 

จะโดยชาวบ้านหรือนักการเมืองก็น่าจะเป็นการขัดขวางความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตย 

เหมือนกัน เพราะระบอบประชาธิปไตยน่าจะเป็นระบอบปกครองที่มืพ้ืนฐานบนศีลธรรมด้วย 

ถ้าไม่อย่างน้ันแล้วประชาธิปไตยจะไม่ก้าวหน้าก็ช่างหัวมันเถิด ไม่สำคัญเท่าไร ผมจึงเห็นว่า 

หากเราจะขายสิทธิขายเสียงกันต่อไปแล้ว ก็ควรขายกันอย่างซ่ือสัตย์ เพ่ือทำให้เราไม่ต้องขาย 

ชีวิตขายชาติไปพร้อมกับการขายสิทธิขายเสียง" (ฉบับท่ี 776, 4 กรกฎาคม 2538)

ความเป็น “กลาง" ขององค์กรกลางเกิดข้ึนบนความ “โปร่งใส’,

ส่วนองค์กรกลางท่ีรัฐบาลชุดท่ีแล้วต้ังข้ึนเพื่อทำหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการเลือกตัง ส.ล. 

ในคร้ังน้ีน้ัน นิธิก็ไม่คิดว่าจะช่วยทำให้การเลือกต้ังมืความบริสุทธ์ยุติธรรมมากฃึนกว่าครังก่อนๆ 

เพราะหน้าท่ีสำคัญๆ ท่ีควรเป็นขององค์กรกลาง เช่น การแบ่งเขตการเลือกต้ัง ฯลฯ ยังคงเป็นของ
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กระทรวงมหาดไทยเข่นเดิม ขณะท่ีองค์กรกลางไม่มีอำนาจหน้าท่ีในการทำงานซัดเจนนัก จึง 

ทำให้แทบไม่มีบทบาทสำคัญในการเลือกต้ังคร้ังน้ีอย่างท่ีหลายฝ่ายพากันคาดหวัง นอกจากน้ีนิธิ 

ยังได้กล่าวถึงองค์กรกลางอีกว่า น่าจะมีระบบการถูกตรวจสอบจากประชาชนให้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ 

ซึงเป็นเรืองทีตัวเขาให้ความสำคัญมากกว่าการคัดคนดีเข้ามาทำงานในองค์กรกลางเสียอีก 

เพราะองค์กรหรือหน่วยงานทีจะทำหน้าท่ีเป็นกลางได้อย่างแท้จริงน้ัน จะต้องมีระบบการทำงานที, 

โปร่งใสลามารถตรวจลอบได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีจะไม่ 

ลามารถใช้อคติของตนในการทำงานได้ เพราะกลัวจะถูกจับผิดได้ในกายหลัง

“คนท่ีจะทำงานเป็นองค์กรกลางในการเลือกต้ังอาจแอบเชียร์พลังธรรม 1 ประชาธิปัตย์ 

หรือชาติไทยก็ได้ แต่ไม่สามารถลำเอียงให้พรรคการเมืองท่ีตัวโปรดได้ เพราะจะถูกลังคมจับได้

และจะถูกลงโทษทังในทางถูกด่าและในทางติดคุกได้ องค์กรกลางของการเลือกต้ังคร้ังน้ี

ท่านก็เอาคนทีท่านเช่ือว่าเป็นคนดีเคยทำงานองค์กรกลางมาแล้วข้ึนมาทำ แต่ก็ไม่ให้อำนาจ 

หน้าท่ีอะไรซัดเจนนักว่าจะต้องทำอะไร เมืออำนาจหน้าท่ีไม่ซัดเจน คนอื่นย่อมตรวจลอบ 

การทำงานขององค์กรกลางได้ยาก ยงกว่าน้ันองค์กรกลางยังมีหน้าท่ีรายงานให้แก่รัฐบาลแทนท่ี 

จะรายงานแก่ประซาซน เริมต้นก็สร้างอุปสรรคขวากหนามแก่การตรวจสอบของลาธารณชน 

เลียแล้ว” ( ฉบับท่ี 773,13 มิถุนายน 2538)

สังคมประชาธิปไตย รัฐต้องโปร่งใสตรวจสอบได้

ในเร่ืองเก่ียวกับการตรวจลอบน้ีนิธิยังได้เชียนบทความแสดงทรรศนะเอาไว้อีกว่า ลังคม 

ไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการตรวจลอบและควบคุมรัฐในการบริหารและปกครองประเทศ 

ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือให้กระบวนการในการตัดสินใจของรัฐต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน 

ความต้องการและผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง อันถึอเป็นหลักการสำคัญของ 

ระบอบประชาธิปไตย แต่การที่จะได้มาซึ่งระบบการตรวจสอบและควบคุมตังกล่าวไม่ใช่เร่ืองง่าย 

โดยนิธิเห็นว่ามีเพียงการเคล่ือนไหวเรืยกร้องท่ีเป็นการเมืองภาคประชาชนเท่าน้ันท่ีจะเป็นหนทาง 

นำไปสู่จุดหมายท่ีว่าน้ีได้

“คบรุ่นใหม่” ความหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต

เม่ือพรรคพลังธรรมภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคคือ พ.ต.ท,ทักษิณ ชินวัตร และพรรค 

นำไทยท่ีมี ดร.อำนวย วีรวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค ต่างก็ออกมาประกาศตัวว่าเป็นพรรคการเมือง 

"คนรุ่นใหม่” ในช่วงการหาเลียงเลือกต้ัง ส.ล. กลางปี 2538 น้ัน นิธิก็ได้เขียนบทความถึงเร่ืองน้ีว่า 

เป็นกลยุทธ์การหาเลียงท่ีมุ่งใช้ประโยชน์จากภาพลักษณ์ของหัวหน้าพรรคอย่างเห็นได้ซัด เพราะ 

พรรคท้ังสองมีหัวหน้าพรรคท่ีประลบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในแวดวงธุรกจช่ืงถือเป็นคุณลมบตที
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สำคัญมากของคนทีจะก้าวมาเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ในยุคนี อย่างไรก็ตามนิธิก็ได้กล่าวด้วยว่า 

ความหมายของคำว่า “คนรุ่นใหม่,’ ท่ีถูกพรรคพลังธรรมและพรรคนำไทยหยิบมาใช้ในยุคน้ี 

แตกต่างไปจากความหมายของคำๆ นํในลมัยก้อนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากไม่มีการเน้นในเร่ืองท่ี 

เคยได้รับความสำคัญจากบรรดาคนทีถูกมองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ในอดีตอยู่เลย เช่น การสร้าง 

ความเป็นธรรมหรือความเสมอภาพในลังคม 1 การต่อต้านระบบอุปถัมภ์ท่ีเป็นพ้ืนฐานสำคัญใน 

วงการธุรกิจของไทย 1 การแสดงความไม่พอใจกับการแบ่งชนวรรณะ 1 เป็นต้น

“...‘คนรุ่นใหม่' ทีปรากฎตัวข้ึนมาใหม่ในคราวน้ี ได้ล้างคราบไคลของกบฎลงไปอย่าง 

สินเซิงแล้ว เพราะการปรับเปลียนที ‘คนรุ่นใหม่’ ในยุคนมองเห็น เป็นการปรับเปลี่ยนแคบๆ คือ 

การปรับเปลียนบทบาทของประเทศในเศรษฐกิจโลก เพ่ือประโยชน์ในการดึงการลงทุนจาก

ต่างชาติ หรือเป็นผู้นำทางการเงินหรือโทรคมนาคมในอินโดจีน  ‘คนรุ่นใหม่’ ในความหมายน้ี

จึงกลายเป็นอุดมการณ์ของการจะทำเงินให้มาก แต่จะไม่เปล่ียนอะไรเลยในทางลังคม ,

การเมือง 1 วัฒนธรรม 1 หรือแม้แต่ระบบเศรษฐกิจ'’ (ฉบับท่ี 774, 20 มิถุนายน 2538)

แค'เพียงไม่กี่ปี ย่ีห้อ “จำลอง’’ กลายเป็นของตกรุ่น

คำว่า “คนรุ่นใหม่" ทางการเมืองน้ัน ได้กลายเป็นประเด็นท่ีนิธิหยิบข้ึนมากล่าวถึงใน 

บทความของเขาอีกคร้ังหน่ืง เม่ือพรรคพลังธรรมท่ีมื พ.ต.ท.ทักษิณ ซินวัตร เป็นหัวหน้าพรรค 

ลังเลที่จะล่ง พล.ต. จำลอง ศรีเมือง อดีตหัวหน้าและผู้ก่อต้ังพรรคน้ี ลงสมัครรับเสือกต้ัง 

ชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคพลังธรรม โดยเกรงว่าภาพลักษณ์ของ 

พล.ต.จำลองจะไปถันไม่ได้กับพรรคพลังธรรมท่ีฃณะน้ีมืภาพลักษณ์ว่าเป็นพรรคการเมืองของ 

คนรุ่นใหม่ ท้ังๆ ท่ีเม่ือไม่ไม่ก่ีปีท่ีแล้วท่ีเกิดกระแส “จำลองพีเวอร์" น้ัน ผู้คนมากมายโดยเฉพาะ 

คนกรุงเทพฯ ยังต่างพาถันกล่าวขวัญถึง พล.ต.จำลองว่าเป็นนักการเมืองของรุ่นใหม่อยู่เลย โดย 

นิธิได้กล่าวในเร่ืองน้ีว่าคำว่า “คนรุ่นใหม่,’ อาจล้ินนัยทางอุดมการณ์ไปแล้ว เพราะเม่ือดูจาก 

ความรู้สึกของคนในพรรคพลังธรรมท่ีมืต่อ พล.ต.จำลอง ข้ึงไม่ต่างไปจากความรู้สึกของประชาชน 

ก็จะพบว่าความหมายของคนรุ่นใหม่คือ คนที่มืความลามารถหรือความชำนาญที่จะใช้ และ 

จัดการเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารลนเทศในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น 

พ.ต.ท.ทักษิณซึงเน้นการนำคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นมิติด้านเทคนิคมาใช้แก้ไขปัญหาจราจรโดยไม่ค่อย 

สนใจมิติด้านอ่ืนๆ เป็นต้น ข้ึงเป็นเหตุให้คนรุ่นใหม่ในยุคนี้มืความหมายจำกัดลงเหลือเพียง 
เทคโนโลยีเท่าน้ัน อันพิงดูหยาบคายและต้ืนเขินในความเห็นของนิธิ

“ผมจำได้ว่าเมื่อเกิดจำลองพิเวอร์เมื่อหลายปีมาแล้วน้ัน ผมเป็นหน่ืงในคนจำนวนน้อย 

ท่ีแม้ไม่ได้ติดไขใปถับเขาด้วย แต่ก็ต้องน้ังพิงเพ่ือนฝูงในกรุงเทพฯ ยีนยันทำนองว่าพลตรีจำลอง
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น่ีแหละท'เป็นนักการเมืองของคนรุ่นใหม่ ‘คนรุ่นใหม่’ ในตอนน้ันและในตอนน้ีคงไม่ใด้หมายถึง

วัยอย่างแน่นอน เพราะจะจัดให้ท้ังทาทา ยัง และ พ.ต.ท.ทํกษิณ เป็นคนรุ่นเดียวกันน้ัน เป็นการ

ทำลายความรู้สึกของแฟนทาทา ยัง เกนไปลักหน่อย ‘คนรุ่นใหม่’ ของพลังธรรมในตอนน้ี

กลายเป็นเทคนิควิทยาหรึอเทคโนโลยีล้วนๆ ■คนรุ่นใหม่’ คือคนท่ีมืความสามารครอบครอง 

เทคนิควิทยา โดยเฉพาะเทคนิควิทยาทางด้านข่าวลารข้อมูล นอกจากครอบครองแล้วก็มื 

ความลามารถใช้มันได้อย่างเจนจัด ปัญหาท้ังหลายจึงถูกย่อส่วนลงมาให้เหลือเพียงมิตด้าน 

เทคนิควิทยา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจราจรหรือปัญหาอ่ืนใด และด้วยเหตุดังน้ันจึงต้องอาลัย 

‘คนรุ่นใหม่’ ซ่ึงครอบครองและเป็นนายเหนือเทคนิควิทยามาแก้ไข” (ฉบับที่786, 12 กันยายน 

2538)

นักการเมืองไทยถนัดแต่ใช้ “ปาก"

นิธได้แสดงทรรศนะต่อนักการเมืองไทยผ่านบทความของเขาว่า ส่วนใหญ่เป็นพวก 

ดีแต่ปาก กล่าวคือ ปากเก่ง ปากไว แต่แทบไม่ได้ทำอะไรท่ีลร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อลังคม 

แม้กระน้ันคนไทยในยุคน้ีก็ยังรู้สึกสะใจกับนักการเมืองฝึปากกล้าเหล่าน้ีอยู่ แต่ก็จะรู้สึกช่ืนซมและ 

ให้ความนิยมในฐานะผู้นัาน้อยลงไปเร่ือยๆ ในทางตรงกันข้ามนักการเมืองท่ีพูดจาดีมืลาระ 

กลับเรื่มเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำมากขึ้นทุกขณะ ซ่ึงน่าจะเป็นตัวบ่งข้ึได้ว่าวัฒนธรรมการพูด 

ทางการเมืองของไทยกำลังจะเปล่ียนไป และในอนาคตเร่ืองของการพูดจาก็จะกลายมาเป็นปัจจัย 

หน่ีงท่ีเป็นเล้นแบ่งอันชัดเจนระหว่างนักการเมืองไทยท่ีเล่นการเมืองแบบเดีมๆ กับนักการเมืองไทย 

ที่มืคุณภาพ

“วัฒนธรรมไทยปัจจุบันน้ัน พูดอย่างไรถึงจะมือำนาจได้น้ันเร่ิมเปล่ียนไปแล้ว การพูดเก่ง 

ยังมืความลำลัญที่จะได้มาซึ่งอำนาจหรือความนิยมอย่างไม่ต้องลงลัย แต่ต้องไม่ใช่ความสามารถ 

เชิงลำตัดอีกต่อไปแล้ว นักการเมืองคนสุดท้ายท่ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางคือ คุณอานันท์ 

ปันยารชุน ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้แน่ว่าพูดเก่ง แต่ก็ไม่ได้พูดเก่งแบบ 'มืดโกนอาบน้ัาสัง’ หรือ 'ปากตะไกร' 

การพูดและการเมืองน้ันเก่ียวข้องกันอยู่ในลังคมไทยเหมือนกับในลังคมอ่ืนๆ แต่วัฒนธรรมการพูด 

ทางการเมืองกำลังเปลี่ยนไป ท่ีน่าลังเกตก็คือดูเหมือนเปล่ียนไปโดยท่ีนักการเมืองซ่ึงล้วนเป็น 

นักพูดเป็นส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว จึงมักจะยังคงใช้คำพูดแบบเดีมคือแบบลำตัดอยู่ต่อไป ลังคมไทยน้ัน 

ก้าวเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว ท้ังรัฐและนักการเมืองของรัฐไว้เบ้ืองหลังไกลลืบ" (ฉบับ 761,

21 มืนาคม 2538)
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ด้านเศรษJ กิจ

ตารางท่ี 8 จำแนกความถ่ีของเน้ือหาทางด้านเศรษฐกิจปี 2538

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การค้า การตลาด การลงทุน 2 50

2. อ่ืนๆ

2.1 การกระจายรายได้ 2 50

รวม 4 100

บทความทางด้านเศรษฐกิจในปีน้ืมีเพียง 4 บทเท่านั้นซ่ึงลดลงจากปีก่อนที่มี 9 บท 

โดยเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับการค้า การตลาด การลงทุน และการกระจายรายได้อย่างละ 2 บท 

ในหมวดแรกน้ันมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การช้ืให้เห็นความสำคัญของการมีตลาดภายในท่ีเข้มแข็ง 

หรือมีกำลังชื้อสูง ส่วนประเด็นท่ีน่าสนใจในหมวดหลังน้ันก็คือ การวิพากษ์วิจารณ์การ(ร'ะจาย 

รายได้ท่ีไร้ประสิทธิภาพในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดความแตกต่างเหล่ือมลาทางลังคมกันมาก 

ท้ังระหว่างผู้คนต่างชนช้ันและผู้คนในชนช้ันเดียวกัน

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านเศรษฐกิจ

ความเข้มแข็งของตลาดภายใน ช่วยพัฒนาคุณภาพสินค้าไทย

ในเร่ืองเก่ียวกับการตลาดของไทย นิธิมีความเห็นว่า ถ้ามีการพัฒนากำลังช้ือของตลาด 

ภายในประเทศให้เข้มแข็งข้ึน จนทำให้ตลาดภายในลามารถกลายเป็นตลาดหลักท่ีรองรับสินค้า 

จากอุตสาหกรรมไทยได้แทนท่ีจะเป็นตลาดภายนอกประเทศเซ่นท่ีผ่านมาน้ัน ก็น่าจะส่งผลให้เกิด 

การพัฒนาคุณภาพของสินค้าไทยให้ดีข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ เพราะผู้บริโภคคนไทยจะสามารถสะท้อน 

ความรู้สึกต่างๆ ต่อสินค้ากลับไปสู่ผู้ประกอบการไทยได้ดีกว่าผู้บริโภคในตลาดภายนอกประเทศ 

โดยความรู้สึกเหล่าน้ืถือเป็นข้อมูลท่ีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยในการผลิตสินค้าเพ่ือเอาใจ 

ผู้บริโภค ในขณะเดียวกันเมื่อเห็นว่าสินค้าไทยคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไป คนไทยส่วนใหญ่ซ่ึงนิธิเช่ือว่า 

จริงๆ แล้วก็ยังชอบใช้ของไทยอยู่น้ันก็คงจะหันมานิยมของไทยกันมากข้ึนด้วย เพราะท่ีผ่านมา 

การท่ีคนไทยจำนวนมากยอมช้ือสินค้านอกกันน้ัน ไม'ใช่เพราะต้องการแสดงออกถึงรสนิยมหรูหรา 

เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะสินค้านอกก็มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปด้วย สำหรับลาเหตุ
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สำคัญท่ีทำให้กำลังช้ือของตลาดภายในประเทศอ่อนนอน้ัน นิธิคิดว่าเกิดจากนโยบายการพัฒนา 

ของใทยช่ึงท่ีผ่านมาส่งเสรมให้เกิดการดึงเอารายได้และทรัพยากรรองคนส่วนใหญ่ท่ียากจน มา 

สร้างความม่ังค่ังให้แก่คนส่วนน้อยอย่างต่อเน่ือง

“ไม่มีผู้ผลิตคนใดสนใจหรอกว่า คนไทยใช้รองเท้าอย่างไรในชีวิต จึงไม่มีการออกแบบ 

รองเท้าท่ีเหมาะกับชีวิตไทยช้ืนมา ซึงอาจเป็นแบบรองเท้าที่เหมาะกับลังคมอ่ืนๆ ได้อีกหลาย 

ลังคม ทั้งน้ีเพราะขืนคิดก็ขาดทุนเลียเปล่า เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีสตางค์เลีอกช้ือรองเท้า

ได้มากนัก อย่างเก่งก็ขายได้ใม่ก่ีพันคู่ จึงไม่คุ้มแก่การลงทุน  เพราะอุตสาหกรรมไทยไม่มี

ตลาดภายในรองรับเป็นฐานให้แก่ตนเองจึงคิดได้แต่การผลิตสินค้าราคาถูกๆ เพ่ือไปขายให้แก่ 

ตลาดมักง่ายและตลาดจนๆ ในท่ีอ่ืน จะแข่งขันกับเขาได้ก็โดยวิธีกดค่าแรงให้มากท่ีลุด ท้ัง 

โดยทางตรงและทางอ้อม ในขณะเดียวกันก็ช่วงชิงทรัพยากรของเกษตรกรมาใช้อย่างอีลุ่ยฉุยแฉก 

เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ตลาดภายในก็ย่ิงไม่พัฒนา ความพ่ืงพาท่ีต้องมีกับตลาดต่างประเทศ 

ก็ย่ิงสูงช้ืนไปเร่ือยๆ “ (ฉบับท่ี 752, 20 มกราคม 2538)

ความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย เกิดจากการกระจายรายได้ท่ีเลว

การกระจายรายได้ท่ีขาดประสิทธิภาพในประเทศไทยน้ัน นิธิกล่าวว่า เกิดจากการดำเนิน 

นโยบายทางเศรษฐกิจท่ีผิดพลาดของทุกรัฐบาลนับต้ังแต่เร่ิมมีแผนพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ 2500 

โดยนอกจากจะทำให้เกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนของรายได้ระหว่างคนช้ันกลางกับ 

เกษตรกรหรือผู้ใช้แรงงานแล้ว ในกลุ่มคนชั้นกลางเองก็มีความเหล่ือมลี้ากันเป็นอย่างมากในเร่ือง 

รายได้ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้คนช้ันกลางในลังคมไทยมีความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตท่ีผิดแผกกัน 

ซึงไม่เหมือนกับคนช้ันกลางในสหรัฐฯ หรือญ่ีป่นท่ีจะไม่มีความแตกต่างในเรื่องนี้มากนัก นิธิยังไต้ 

เสนอด้วยว่า ควรจะทำให้การกระจายรายได้หมายถึงการทำให้ความรวยและความจนไม่เกิด 

ความแตกต่างกันในวิถีชีวิตจนเกินไป นั้นคือจะต้องทำให้เงินสร้างความแตกต่างน้อยลงในเร่ือง 

การอบรมเล้ียงดู 1 การศึกษา 1 การพักผ่อนหย่อนใจ 1 การเช้าถึงข้อมูลข่าวสาร, การเช้าถึง 

วิทยาการทุกแขนง 1 เป็นต้น

“ผมคงตัดสินไม่ได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนลองฝังคลองดีช้ืนหรือไม่ ยอมรับแต่ว่าเขามี 

รายได้สูงช้ืนอย่างไม่ต้องลงลัย อย่างไรก็ตาม ผมมองไม่เห็นว่ารัฐเข้ามามีบทบาทในการทำให้เขา 

มีรายได้เพ่ืมช้ืนตรงไหน ผมเห็นแต่การปรับตัวด้ินรนของซาวบ้านโดยอาศัยวัฒนธรรมท่ีเขารู้จัก 

คุ้นเคยเป็นเครื่องมือ หลายคนเป็นแรงงานฝัมีอ, เป็นนายทุนทำธุรกิจ, และผู้จัดการทุน ฯลฯ 

ด้วยการสร้างโอกาสปรับตัวให้แก่ตนเอง" (ฉบับท่ี 758, 3 มีนาคม 2538)



าา3

“การกระจายรายได้ท่ีเลวในเมืองไทยทำให้การเข้าถีงส่ิงดืดืในชีวิตเป็นไปโดยไม่เสมอภาค 

และการกระจายรายได้ท่ีเลวน้ันไม่ได้จำกัดอยู่แต่เม่ือเปรียบเทียบรายได้รองคนช้ันกลางกับ 

กรรมกรเท่าน้ัน แม้ในหมู,คนช้ันกลางด้วยกันเองก็มืการกระจายรายได้ท่ีเลวเหมือนกัน ดูลำดับช้ัน 

ของเงินเดือนข้าราชการท่ีแตกต่างกันระหว่างข้าราชการต่างระดับว่ามากขนาดไหนก็จะเห็นได้ดี 

เงินเป็นตัวไปกำหนดวิถีชีวิตอย่างมากเกินไป คนเรียนหนังลือในโรงเรียนอะไรและมหาวิทยาลัย 

อะไร ก็แทบจะกำหนดวิถีชีวิตของเขาไปเสียหมดแล้ว เงินเป็นตัวไปสร้างความแตกต่างของ 

พืนฐานชีวิตมากเหลือเกินในเมืองไทย เปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยในญี่ป่นหรือ 

อเมริกาจะไม่ประสบความ ‘ขาดทุน’ ในชีวิตมากเท่ากับคนไทยท่ีไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัย “ (ฉบับท่ี 

755,10 กุมภาพันธ์2538)

ด้านสังคม - วัฒนธรรม

ตารางท่ี 9 จำแนกความถ่ีของเน้ือหาทางด้านลังคม - วัฒนธรรมปี 2538

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การศึกษาและวิชาการ 3 09.68

2. ศาลนา 4 12.90

3. ค่านิยม 6 19.35

4. ศิลปวัฒนธรรม 5 16.14

5. ประวิตศาสตร์ 1 03.22

6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 06.45

7. สตรี 3 09.68

8. อ่ืนๆ

8.1 การรักษาพยาบาล 3 09.68

8.2 การจราจร 2 06.45

8.3 ชุมชนเมือง 2 06.45

รวม 31 100
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นิธิยังคงเขียนบทความทางด้านสังคม -วัฒนธรรมมากกว่าบทความทางด้านอื่น 

ในปริมาณที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในปีน้ีถ้านำไปเทียบกับบทความทางด้านเศรษฐกิจ แล้ว 

บทความทางด้านสังคม -  วัฒนธรรมจะมีจำนวนมากกว่าถึงเกือบ 4 เท่าเลยทีเดียว และลำหรับ 

ในปีนี้นั้นเรื่องราวเก่ียวกับค่านิยมได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญในบทความทางด้านสังคม -  

วัฒนธรรมของเขามากท่ีลุด อันได้แก่ การช้ีให้เห็นถึงความล้มเหลวของการนำวินัยแบบตะวันตก 

ต่างๆ มาใซในสังคมไทยว่า เป็นเพราะเราไม'ได้รับเอาโลกทัศน์แบบตะวันตกซ่ึงเป็นฐานท่ีจำเป็น 

ต่อการลร้างวินัยดังกล่าวมาด้วย 1 การอธิบายให้เห็นความน่ากลัวของการแลกเปลี่ยนเชิงอุปถัมภ์ 

ของไทยท่ีได้เปล่ียนมาสู,การแลกเปล่ียนเชิงตลาดในปัจจุบัน 1 เป็นด้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านสังคม -วัฒนธรรม

ส ั“เอดส์’, ปัญหาใหญ่ ต้องช่วยกันจัดการและแก่ไข

นิธิก็รู้สึกเซ่นเดียวกับอีกหลายๆ คนว่า ลถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือ “โรคเอดส์” ในประเทศไทยน้ันอยู่ในข้ันวิกฤติรุนแรง ฉะน้ันการดูแลรักษา 

ผู้ป่วยเอดส์ในอนาคตจึงไม่ใช่เร่ืองเล็กๆ การเตรืยมพร้อมที่ดีในการรับมือกับปัญหาโรคเอดส์น้ัน 

ต้องเป็นการระดมสรรพกำลังในสังคม เซ่น การให้ครอบครัวและชุมชนมืล่วนในการดูแลผู้ป่วย 

เอดส์โดยภาครัฐและสังคมต้องมีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคเอดส์และการดูแล 

รักษาพยาบาลท่ีถูกต้องให้แก่ครอบครัวและชุมชน 1 การให้การส่งเสริมลนับสนุนองค์กรหรือ 

หน่วยงานต่างๆ ท่ีทำงานด้านน้ีอย่างวัดพระบาทน้ัาพุ คลินิกนิรนาม ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

งบประมาณ สถานท่ี รวมทั้งเร่ืองอื่นๆ 1 การเช่ึอมโยงความรู้ความสามารถในการรักษาพยาบาล 

ของแพทย์พ้ืนบ้านของไทยเข้ากับแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาล เพี่อค้นคว้าหาตัวยาและ 

วิธีการท่ีจะรักษาหรือพยาบาลบรรเทาอาการเจ็บป่วยของคนไขโรคเอดส์ 1 เป็นต้น ท้ังน้ียังต้อง 

รวมไปถึงการรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์ท่ีสามารถทำให้คนในสังคมเกิดทัศนคติท่ีรับผิดชอบต่อ 

คู่นอน ท้ังท่ีเป็นสามีหรือภรรยาของตนและท่ียังไม่ใช่ด้วย

เพี่อความปลอดภัย ควรถึงเวลาจ่าย “ค่ามีอหมอ ( คลินิก )"

ในส่วนของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บท่ัวๆ ไป นิธิอยากให้แพทย์ตาม “คลินิก” ซึ่งนิธิเรียกว่า 

“ร้านหมอ” น้ันลามารถคิดเงินค่าตรวจคนไข้ได้เซ่นเดียวกับแพทย์!นโรงพยาบาลเอกชน เพราะ 

จะได้ทำให้แพทย์หรือหมอตามคลินิกส่วนใหญ่เลิกบวกค่าตรวจคนไข้ของตนเพ่ีมเข้าไปในค่ายา 

เลิกให้ยาคนไข้หรือใช้วิธีการรักษาเกินความจำเป็นเพ่ียงเพ่ีอจะได้กำไรจากค่ายาหรือค่าอื่นๆ 

ทดแทนส่วนท่ีเป็นค่าตรวจโรค ข้อเสนอของนิธิน้ีเกิดขนจากการท่ีเขาเห็นว่า คลินิกหรือร้านหมอ
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มีบทบาทเป็นอย่างมาก'ในการบร การลาธารณลุขฃองประเทศ เพราะมีการกระจายตัวไปล่ท้องถ่ิน 

ต่างๆ กว้างขวางกว่าท้ังโรงพยาบาลของรัฐและเอกขน คนไข้สามารถเข้ามีงได้ง่ายกว่า 

โรงพยาบาลเอกซนแต่มีบริการท่ีด้กว่าโรงพยาบาลของรัฐ และพ่ีสำคัญก็คือเป็นสถานท 

รักษาพยาบาลพ่ีได้รับความนิยมจากประชาซนเป็นจำนวนมาก

“ผมก็คืดว่าควรมีเราจะจ่าย ‘ค่ามือ’ ให้แก่หมอเลียมี เพราะจะทำให้การรักษาพยาบาล 

มีความตรงไปตรงมายงข้ึน ความตรงไปตรงมาน้ันมีความสำคัญในการรักษาพยาบาลมาก 

เพราะคนไม่ควรกินยาหรือฉีดยาหรือฉายเอกซเรย์ถ้าไม่จำเป็น ตรงกันข้ามกับความตรงไปตรงมา 

ความเฉไฉเพือปิดบ้งค่ามีอนันมีอันตรายสูง ซํ้าร้ายอาจจะต้องเลียเงินมากกว่าค่ามือเลียอกก็ได้

มีผมพูดมานีเป็นธรรมเนียมของคลินิกหรือ 'ร้าน' หมอ ไม่ใช่ของโรงพยาบาลเอกชน ควรมี

ค่ามือให้แก่หมออย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ควรมีความตรงไปตรงมาในการคิดค่ารักษา 

พยาบาล อะไรพ่ีเป็นค่ายาก็เป็นค่ายา ไม่มีอย่างอ่ืนแฝงอยู่ในน้ัน (ฉบับพ่ี 780, 1 สิงหาคม 2538)

นรกในใจของคนไทยในเมีอง

นิธิเลกเห็นใจเป็นอย่างย่ิงต่อคนไทยในเขตเมือง เพราะจากการสำรวจของสถาบันวิจัย 

อังคม จุฬาลงการณ์มหาวิทยาอัยพ่ีเขาอ่านมาน้ันเมื่อได้วิเคราะห์แล้วพบว่า คน1ไทยส่วน,ใหญ่ 

พี่อาคัยอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ไม่'ใช่คนพ่ีมีค'วามสุขนัก ต้องผจญกับเรื่องเครืยดๆ มากมายในชีวิต 

แต่ละวัน เช่น รถติด 1 การแข่งชันในการเรืยนและหน้าพ่ีการงาน 1 ความระแวงว่าจะเกิดความ 

ไม่ปลอดภัยในชีวิตจากปัญหาอาชญากรรม มลภาวะเป็นพีษและอื่นๆ 1 ค่าครองชีพพ่ีนับวันก็มี 

แต่จะสูงขึ้น 1 เป็นต้น และพ่ีร้ายพ่ีลุดก็คือคนเหล่าน้ัคิดว่าชีวิตพวกตนค่อนข้างมืดมนและไร้ชง 

อนาคต เพราะพวกเขาไม่เช่ือว่ารัฐจะแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ เน่ืองจากข้าราชการก็ขาดสำนึก 

ในการบริการประชาชน ล่วนนักการเมืองท้ังในยุคปัจจุบันและพ่ีจะเข้ามาเล่นการเมืองในอนาคต 

น้ันคนไทยในเขตเมืองก็ไม่เคยหวังว่าจะมีความต้ังใจมารับใช้ประชาชนด้วย่จํตสำนึกของการ 

เลียสละอย่างแท้จริง นิธิสรุปว่าสาเหตุสำคัญพ่ีทำให้คนไทยในเขตเมืองกอับกลายเป็นคนอมทุกข์ 

ก็คือ นโยบายพัฒนาพี่ผิดพลาดนับตั้งแต่พี่เรมมีในต้นทศวรรษ2500จนมีงปัจจุบัน ซ่ึงเน้นหนัก 

เพียงความเจริญก้าวหน้าในด้านวัตถุ แต่ไม่ให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจต่อความรู้สึกนึกคิด 

และจตใจของผู้คน

"ความทุกข์ของคนไทยในเมืองน้ัน ตัวเซาเองคิดว่าไม่มีทางแก้ไขได้ในชาติน้ีเพราะหวัง 

อะไรจากรัฐไม่ได้ จะร่วมมือกันช่วยตัวเองก็ไม่ไว้วางใจเพ่ือนร่วมอังคม คร้ังคิดไปมีงชาติหน้า 

คนไทยในเขตเมืองก็ไม่มีความหวังอะไรมากนักอีกเหมือนกัน เพราะคนในเขตเมืองมีความศรัทธา 

ต่อพระสงฆ์ลดน้อยถอยลง มีความเห็นว่าพระสงฆ์ไม่ได้แสดงบทบาทอันสมควรในฐานะ
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พระสาวกขององค์พระศาสดา ด้วยเหตุดังน้ันจึงทำบุญกับวัดน้อยลงไปด้วย ชาติหน้าจะเหลือ

อะไรล' ะครับ  ผมรู้สึกสลดใจกับคนไทยในเขตเมือง ด้วยเหตุผลทำนองอย่างน้ีแหละครบ

คือไม่มีแม้แต่ความฝันถึงชีวิตท่ีดีข้ึนกว่าน้ีในอนาคตไม่ว่าชาติน้ีหรือชาติหน้า น่าเศร้านะครับ 

โดยเฉพาะถ้าคิดไปถึงคนไทยในสมัยก่อนหน้าท่ีเรากำลังจะเป็นนิกค์อยู่รอมร่อน้ี เพราะคนไทยน้ัน 

ได้ช่ือว่าเป็นคนท่ีเข้าถึงสาระแห่งความมืซีวัตชีวาในซีวัตอย่างยิง เรื่อง ‘สนุก’ เป็นเรืองใหญ่สำหรับ 

คนไทย ทำอะไรก็เพ่ือให้มัน ‘สนุก’ ถ้าไม่ ‘สนุก’ แล้วก็ไม่รู้จะทำไปทำไม” (ฉบับท่ี 785,

5 กันยายน 2538)

รับวินัย ‘'ฝรัง” มาใช้ แต่ไม่ใส่ใจโลกทัศน์แบบเขา

นิธิได้เสนอหลายบทความท่ีเป็นประเด็นเก่ียวกับค่านิยมและทัศนคติของผู้คนในลังคม 

ไทย แต่ท่ีน่าสนใจได้แก่ บทความท่ีกล่าวถึงการนำเอาวินัยแบบโลกตะวันตกมาใช้ในลังคมไทย 

แล้วไม่ค่อยจะได้ผล เช่น การเข้าคิว , ความตรงต่อเวลา 1 การเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 1 

การเคารพกฎจราจรอย่างเคร่ง เป็นต้น โดยเขาให้เหตุผลว่า ท่ีเป็นเช่นนี้น่าจะมีสาเหตุมาจาก 

วินัยแบบโลกตะวันตกน้ันเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเกิดจากโลกทัศน์ของคนในลังคมตะวันตกท่ีมีความเช่ือ 

ในเรื่องความเท่าเทียมกัน 1 มีเสรีภาพจากทันธะผูกพันตามประเพณีบางอย่าง 1 มีลักษณะเป็น 

ปัจเจกบุคคลสูง ฯลฯ แต่ลงเหล่าน้ีไม่เคยมีความสำคัญในโลกทัศน์ของคนในลังคมไทยเลย

“พูดง่ายๆ ก็คือวินัยแบบฝร่ังน้ันเกิดข้ึนในความเป็นฝร่ังอยู่มากทีเดยว เราอยากจะรับ 

วินัยแบบฝร่ังมาใช้ โดยไม่ยอมกลายเป็นฝร่ังมากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ก็ยากเหมือนกัน เช่น ใน 

โลกทัศน์แบบฝร่ังน้ัน คนเดินถนนมีสิทธิจะได้รับการปกป้องกว่าผู้ลัญจรคนอ่ืนๆ บนท้องถนน 

เพราะคนเดินถนนบอบบางที่สุด เป็นอันตรายถึงซีวิตได้ง่ายท่ีลุด ในขณะท่ีเขาเป็นภัยแก่ลังคม 

น้อยท่ีสุดด้วย ฉะน้ันจึงให้ความสะดวกในการลัญจรแก่คนเดินถนนก่อนอ่ืน และบังคับ'ให้ผู้ลัญ'จร 

คนอ่ืนต้องเคารพในสิทธิของคนบนถนนอย่างเคร่งครัด รถยนต์จะติดวินาศลันตะโรก็ช่างหัวมึง 

แต่โลกทัศน์ไทยเป็นตรงกันข้ามนะครับ เก๋งได้รับสิทธิสูงสุด และได้รับความปกป้องเอาอกเอาใจ 

จากรัฐสูงสุด ยิงรถเบนซ์ย่ิงได้รับสิทธิกว่าย่ีห้ออ่ืนข้ึนไปอีก ท่ามกลางโลกทัศน์อย่างนี้ จะบังคับ 

ใช้กฎจราจรซ่ึงลอกมาจากฝร่ังได้อย่างไร?” (ฉบับท่ี 768, 9 พฤษภาคม2538)

ระบบ “อุปถัมภั” ใหม่ ยงเลวรายลงกว่าเดิม

อีกบทความหน่ึงท่ีน่าสนใจก็คือ บทความที่กล่าวถึงค่านิยมเรื่องระบบอุปถัมภ์ที่เกี่ยวกับ 

การแลกเปล่ียนในลังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยเซากล่าวว่า การแลกเปล่ียนเซิงอุปถัมภ์ของไทยใน 

ยุคปัจจุบันน้ันได้เปล่ียนไปสู่การแลกเปล่ียนเซิงการตลาด เรื่องบุญคุณท่ีเคยเป็นพื้นฐานของ 

ระบบอุปถัมภ์แบบเดิมหมดความสำคัญลงไปอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือลักษณะท่ีผู้น้อยให้ความ
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รู้สึกจงรักภักดีหรือช่ืนซมการเจือจานของผู้!หญ่จนรู้สึกเป็นบุญคุณกันจรืงๆ ส่วนผู้ใหญ่ก็รู้สึกเป็น 

ความรับผิดชอบหรือเป็นหน้าท่ีที่ต้องอุปการะคนที่มาขอฝากตัวกับตนนั้น ไม่มีความสำคัญใน 

ความสัมพันธ์หรือการแลกเปลยนเซิงอุปถัมภ์สมัยใหม่ อย่างไรก็ตามแม้การแลกเปล่ียนเซิง 

อุปถัมป็ของไทยจะเปล่ียนมาสู่การแลกเปลี่ยนเซิงตลาด แต่ก็เป็นเซิงตลาดท่ีไม่ลมบูรณ์หรือเซิง 

ตลาดแบบไทยๆ อยู่ดี เพราะไร้กฎเกณฑ์กติกาในการแลกเปล่ียนไม่ว่าจะเป็นมารยาท ศีลธรรม 

หรือกฎหมาย ซึ่งเป็นล่ีงท่ีควรจะมีอยู่ในการแลกเปล่ียนไม่ว่าจะเป็นในเซิงอุปถัมภ์หรือเซิงตลาด

“ผมคิดว่าการแลกเปล่ียนเซิงอุปถัมภ์ของไทยเวลาน้ัถูกแทนท่ีด้วยการแลกเปล่ียนเซิง 

ตลาด แต่ไม่มีกฎเกณฑ์กติกาของตลาดกำกับดูแล เราเอากติกาของสินค้าและวิธีการแลกเปลี่ยน 

ในระบบอุปถัมภ์มาใช้กับการแลกเปล่ียนในระบบตลาด อะไร  ๆ ก็เอามาแลกเปล่ียนกันในตลาด 

ได้หมด ใครมีเงนก็สามารถขอช้ืออะไรจากคนช่ืนได้โดยไม่ผิดมารยาท ถ้ารู้จักตัดแปลงวิธีการ 

ขอช้ือให้มีลักษณะเป็นเซิงอุปถัมภ์ คือผู้ใหญ่หรือผู้อุปถัมภ์ขอชื้อจากผู้ใต้อุปถัมภ์ หรือผู้มีบารมี 

ขอซือจากผู้อยู่ใต้บารมี ธรรมดาของการแลกเปล่ียนเซิงตลาดก็หยาบคายอยู่แล้ว ซากของ 

การแลกเปลยนเซิงอุปถัมภ์ท่ีเหลืออยู่ในสังคมไทยย่ิงทำให้การแลกเปล่ียนเซิงตลาดของเรายิง 

หยาบคายมากช้ืนไปอีก ในขณะเดียวกัน ถ้าความสัมพันธ์เซิงอุปถัมภ์เป็นเร่ืองของการเอารัด 

เอาเปรืยบถัน ก็ยังมีกติกาบางอย่างกำกับฝ่ายได้เปรืยบให้เอาเปรืยบแต่พองาม อย่างไรก็ตาม 

ซากของความสัมพันธ์เซิงอุปถัมภ์กลับเปิดโอกาสให้แก่ฝ่ายได้เปรียบเอารัดเอาเปรียบโดยไม่ต้อง 

พะวงต่อขีดจำถัดของความงามทางสังคมเลียเลย', (ฉบับท่ี 792, 24 ตุลาคม 2538)

ศีลปวัฒนธรรมเก่าของไทยใกล้จะหมดความสิบเนี่อง

นิธิยังคงเสนอบทความแสดงความเป็นห่วงคิลปวัฒนธรรมเก่าของไทยไม่ว่าจะเป็นละคร 1 

ดนตรี 1 วรรณคดี 1 การแต่งกาย 1 สถาปัตยกรรม 1 ฯลฯ ว่า กำลังถูกลืมเลือนจากคนในยุค 

ปัจจุบัน เพราะการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของคนไทยสมัยน้ีอาคัยฐานวัฒนธรรมเก่าของตัวเอง 

น้อยลงไปทุกที เขาเรืยกปรากฏการณ์เซ่นน้ีว่า “ไม่มีตลาดสำหรับรองรับสาระขอพัลปวัฒนธรรม 

เก่าของไทย’’ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการไม่ยอมตัดแปลงให้เหมาะลมกับยุคสมัย 1 หรือถ้ามี 

การพยายามตัดแปลงก็ไม่มีการเรียนรู้ภูมีปัญญาเดิมให้ลืกชื้ง ขณะเดียวกันก็ไม่มีการเรียนรู้ 

จนเก็ดความเข้าใจท่ีแจ่มชัดเก่ียวกับวิถีขีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบัน จนทำให้การสร้างงานศีลปะ 

ร่วมสมัยแขนงต่างๆ กลายเป็นการย่ํายีศีลปวัฒนธรรมเก่าโดยไม่ต้ังใจ 1 การท่ีแทบไม่มีการสร้าง 

ความรู้จากศีลปวัฒนธรรมไทยช้ืนมาใหม่นั้งจากสถาบันการศีกษาและจากบุคคลท่ัวไป 1 ฯลฯ

“ผมได้รนหรือได้อ่านที่เขาสัมภาษณ์นักแต่งเน้ือร้องมาหลายคนแล้ว ก็เห็นพูดถีง 

แรงบันดาลใจให้แต่งเน้ือร้องต่างๆ นานาหลายอย่าง แต่ไม่เคยได้ยินเลยว่าได้แรงบันดาลใจ
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จากวรรณคดี ผมไม่ได้รนนักเขียนนวนิยายอ้างขุนช้างชุนแผนเป็นแหล่งบันดาลใจให้เขียน'อะไร 

มานานเต็มทีแล้ว ทั้งๆท่ีผมเช่ือว่าท้องเร่ืองแบบขุนช้างขุนแผนน้ันเป็นห้องเร่ืองมหาอมตะ 

นิรันดรกาลของมนุษย์เลยทีเดียว เรื่องของเรื่องก็คือ นอกจากคุณวาณิช จรุงกิจอนันต์แล้ว ผมก็ 

ไม่ทราบว่ายังมีนักเขียนนวนิยายท่ีอ่านขุนช้างขุนแผนอยู่หรือไม่ ถ้ายังมีนักเขียนววนิยายหรือ 

นักแต่งเนือร้องได้แรงบันดาลใจจากวรรณคดีเก่าหรือนักแต่งเน้ือร้องท่ีปราดเปร่ืองอย่างครูแก้วอยู่

จะมีคนอ่านหรือคนฟังเพลงของเขาหรือไม่?  ศิลปวัฒนธรรมกลายเป็นของเก่า ใช้ก็ไม่ได้,

ถึงได้ก็ไม่มีใครใช้ และถึงใช้ก็ไม่รู้วิธีใช้ คุณค่าของของเก่าจึงเหลืออยู่เพียงอย่างเดียว ได้แก่ 

คุณค่าทางการตลาดเพราะเอาไว้ประดับตกแต่งห้องล้วมและล็อบบ้ีของโรงแรมได้ดี" (ฉบับท่ี 796, 

21 พฤศจิกายน2538)

“ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดกับวิถีขีวิตไทยก็ตาม 1 เทคนิคและวัสดุก็ตาม และ “หน้าท่ี,’

ใหม่ๆ ทางสังคมของอาคารประเภทต่างๆ ก็ตาม ไม่ได้รับความสนใจจากสถาปัตยกรรมไทยยุค 

สินคิดเพียงพอ ผลจึงทำให้ 'เอกสักษณ์’ ทางสถาปัตยกรรมไทยปัจจุบันเหลืออยู่แต่เพียงรูปทรง 

หลังคา หรือไม่อย่างน้ันก็เหว่ียงกลับไปในทางสุดโต่งอีกด้านหน่ึง คือการลอกเลียนสถาปัตยกรรม 

จากประเทศเมืองหนาวมาก่อสร้างกันอย่างมืดบอด เป็นผลให้แสงและความโปร่งในอาคาร 

ไม่เพียงพอ ต้องล้ินเปลืองพลังงานในการสร้างแลงสว่างและความเย็นอย่างไม่ล้ินสุด อาคารกรืก, 

โรมัน 1 เรอแนสซองลั, สเปน 1 ทิวดอร์ , บาเวเรืย 1 บาโรก 1 อเมริกันโคโรเนียล 1 ฯลฯ จึงผุดข้ึน 

เต็มบ้านเต็มเมือง (ฉบับท่ี 753, 27 มกราคม 2538)

ความเปลี่ยนแปลงในมหรสพการแสดงของไทย

นอกจากน้ืนิธิยังได้กล่าวถึงความเปล่ียนแปลงอย่างหน่ึงของมหรสพการแสดงของไทย 

ในยุคปัจจุบันด้วยว่า ในแง,ของบรรยากาศการซมน้ันกำลังเปล่ียนจากเดิมไปเป็นงานฉลองช่ืงผู้ซม 

มีส่วนร่วมด้วยอย่างคึกคัก กล่าวคือผู้ชมได้เปล่ียนจากการชมเฉยๆ มาเป็นการมีส่วนร่วมอยู่ใน 

มหรสพน้ันๆ โดยการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่ใช่การอยู่เฉย  ๆ และความเปลี่ยนแปลงนื้ก็ 

ทำให้ศิลปะการแสดงต้องเปล่ียนตามไปด้วย เซ่น บนเวทีคอนเสิร์ตน้ันนอกจากร้องเพลงได้ดีแล้ว 

นักร้องยังจะต้องเต้นและคุยเก่งรวมท้ังมีการแต่งกายท่ีถูกใจแฟนเพลงด้วย เป็นต้น

“ว่ากันว่านักร้องที'จะขายบัตรคอนเสิร์ตได้หมดในพริบตาน้ัน ต้องเป็นคนท่ีคุยสนุก 

ลามารถล่อหลอกให้ผู้ซมเช้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดเวลาไม่มีเวลาเหงาลักวินาทีเดียว 

ท่าเต้นชวนให้คึกคักไปด้วยอย่างสุดเหว่ียง เป็นต้น ท้ังหมดน้ืเป็นศิลปะด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ 

ศิลปะของการร้องเพลง ในขณะเดียวกัน ก็คงเป็นเหตุผลด้วยว่าทำไมนักร้องจึงต้องหล่อและสวย 

เพราะคนหล่อคนสวยน่าจะมีพลังในการดีงดูดความสนใจจากผู้ชมได้ง่ายกว่า และด้วยเหตุดังน้ัน
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ก็ย่อมมีพลังในการกำกับผู้ชมให้สนุกสนานได้ตลอดเวลา 2-3 ชั่วโมงของคอนเสิร์ตด้วย....

บางคนอาจมีศิลปะด้านการร้องด้อยเอามากๆ ก็ได้ แต่ก็ไม่สำคัญเพราะเขามีศิลปะด้านอื่นมา 

ทดแทนได้ เช่น แต่งตัวได้เก๋าสุดสุดเลย เป็นด้น แต่ก็น่ันแหละครับ คงมีคนอีกจำนวนไม่น้อย 

รวมท้ังผมด้วยท่ีไม่อาจจะรับได้ว่า ในโลกน้ีควรมีนักร้องท่ีเอาดีทางร้องเพลงไม่ได้ แต่เก๋งในเร่ือง 

อ่ืนๆ ร้อยแปดนอกจากร้องเพลง นับเป็นช่องว่างทางวัฒนธรรมการฟังเพลงของคนสองวัยท่ีได้ยิน 

เลียงบ่นกันมากไนเมืองไทย"(ฉบับที่ 797, 28พฤศจิกายน 2538)

พระกับวัด ต้องปรับบทบาทใหม่ไห้เท่าทันยุคสมัย

ไนบทความท่ีเสนอเน้ีอหาด้านศาสนา นิธิได้เน้นไปท่ีบทบาทของพระกับวัดซ่ึงเขาเห็นว่า 

น่าจะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือลังคมได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ไนยุคปัจจุบัน โดยเขากล่าวว่า พระกับวัด 

ในสมัยน้ีไม่ยอมเปล่ียนกิจกรรมของตนไห้เข้ากับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของ 

ฆราวาส ซ่ึงปัญหาน้ีถือได้ว่าเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีมีผลกระทบต่อพุทธศาลนาไนสายตาของนิธิมากกว่า 

เร่ืองอ้ือฉาวของพระช่ือดังบางรูป เช่น พระยันตระ ฯลฯ เลียอีก จึงทำให้วัดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคน 

เข้าไปทำกิจกรรมกันเหมือนในสมัยก่อน ดังน้ันพระกับวัดจึงควรปรับกิจกรรมของตนให้สามารถ 

เช่ือมโยงลัมพันธ์กับผู้คนโดยเฉพาะชุมชนรอบๆ วัดไห้เหมาะลมต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป เพ่ีอ 

จะได้ดีงคนหรือชุมชนกลับมาเป็นฐานให้แก่วัด นอกจากน้ีการทำให้วัดกลายเป็นสถานท่ีรองรับ 

การแก่ไขปัญหาลังคมท่ีสถาบันอ่ืนๆ มองข้ามหรือไม่ให้ความสนใจเท่าท่ีควร ก็น่าจะเป็นอีก 

บทบาทหนึ่งท่ีพระกับวัดลามารถย่ืนมือเข้ามาจัดการได้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้ยากไร้ 

กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนช่วงปิดเทอมฤดูร้อนและอื่นๆ ของวัดสวนแก้วภายไต้การนำของ 

พระพิศาลธรรมพาทีหรือพร:พยอม กัลยาโณ 1 การดูแลผู้ป่วยเอดลัระยะสุดท้ายของ 

วัดพระบาทนั้าพุที่มีพระอลงกตเป็นเจ้าอาวาส 1 เป็นต้น ขณะเดียวกันนิธิก็ได้เรียกร้องไห้ฆราวาส 

หรือลังคมเข้าไปช่วยวัดไนการปรับเปล่ียนบทบาทดังกล่าวด้วย โดยเข้าไปมืส่วนเสนอแนะการทำ 

กิจกรรมต่างๆ หรือช่วยกันนำเอากิจกรรมดีๆ เข้าไปทำกันท่ีวัด พร้อมๆ ไปกับขอรับความรู้ 

ความสามารถจากพระท่ีได้เข้ามาร่วมอยู่ในกิจกรรมน้ันๆ

“ปัญหาจึงอยู่ท่ีวัดจะต้องปรับกิจกรรมของตัวให้สามารถเช่ือมโยงลัมพันธ์กับชุมชนซ่ึง 

กำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ได้ต่อไป กิจกรรรมทางลังคมซ่ึงวัดรู้จักคุ้นเคยเป็นกิจกรรมทางลังคม 

ที่เหมาะกับลังคมสมัยก่อนเท่านั้น จึงไร้ความหมายไปเรื่อยๆ วัดจำเป็นต้องเรียนรู้และสร้าง 

กิจกรรมทางลังคมท่ีตอบสนองชุมชนปัจจุบันได้ด้วย อาจเป็นศูนย์เด็กเล็กในบางแห่ง 1 เป็น 

โรงเรียนสำหรับเด็กสลัมในอีกแห่ง 1 อาจเป็นศูนย์บัญชาการกลุ่มเฝืาระวังน้ัาเลียจากโรงงาน 

ไนอีกแห่ง , อาจเป็นแหล่งไห้ความรู้และศูนย์ของการจัดองค์กรเพ่ีออนุรักษ์ป่าชายเลน ฯลฯ 

การเรืยกคนเข้าวัดแบบมหรสพ จะไม่ก่อไห้เกิดชุมชนที,เป็นฐานของวัด มีแต่ฝูงชนซ่ึงเป็น
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แฟนานุแฟนของหลวงพ่อหลวงตาเท่าน้ัน คนเหล่าน้ีไม่ลามารถรวมตัวกันประกอบกิจกรรมเป็น 

กลุ่มก้อนได้ ฉะน้ัน จึงเป็นฐานให้แก่วัดไม่ได้มากไปกว่าทางเศรษฐกิจ ช้ืายังแก่งแย่งแข่งขันกัน 

เองเพ่ือให้ได้รับความเอาใจใส่จากหลวงพ่อตังๆ เลียอีก” (ฉบับท่ี 783, 22 สิงหาคม 2538)

‘'วัดโบราณนันเป็นส่วนหน่ึงท่ีสำตัญยงของชุมชน ในขณะท่ีวัดปัจจุบันเป็นของ 

กรมการศาสนาและมหาเถรสมาคม ฉะน้ัน วัดแต่ก่อนน้ีจึงมีกิจกรรมพัวพันกับชุมชนอย่างแยก 

ไม่ออก จะว่าเป็นกิจกรรมของฆราวาสก็ได้ เขาไม่แยกวัดออกเป็นศาลนาอย่างเดียวเหมือนใน

ปัจจุบ ันนี ผมควรกล่าวด้วยว่า ในท่ามกลางความห่างเหินระหว่างวัดและสังคมน้ี มีพระ

บางรูปทีเข้าไปมีบทบาทท่ีมีคุณค่าในทางสังคม เช่น เข้าไปรับผิดชอบกับผู้ติดเช้ือเอดสั , หรือ 

เข้ามาเป็นผู้นำชาวบ้านในการหาทางเลือกของการพัฒนา อย่างไรก็ตาม บทบาทเหล่าน้ีเป็นของ 

พระบางรูป ไม่ใช่ของวัดหรือขององค์กร’’ (ฉบับท่ี 793, 31 ตุลาคม 2538)

‘'เราเรียกร้องการปรับเปลี่ยนบทบาทของวัดให้เหมาะกับสังคมสมัยใหม่มานาน แต่เราไป 

เรียกร้องพระฝ่ายเดียวเท่าน้ัน ไม่ได้เรียกร้องเราเองให้เข้าไปช่วยให้วัดได้ปรับเปล่ียนด้วย ท้ังๆ ที' 

ในความเป็นจริงตั้งแต่โบราณมาน้ันวัดเป็นสมบ้ติฃองชาวพุทธร่วมกัน คือท้ังของชาวบ้านและ 

ของพระ แต่ในปัจจุบันดูเหมือนเราไปทอดท่ีงให้วัดเป็นลมปติส่วนตัวของพระเพียงฝ่ายเดียว 

พอพระท่านทำวัดให้ไม่เป็นท่ีพอใจ เราก็เลิกไปวัดเลียหมด วัดก็เลยเลื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ ถึงจะ 

โอ่อ่าวูบวาบด้วยพุทธพาณิชย์อย่างไรก็เป็นแค่รีลอร์ตของหลวงตา ผมขอจบบทความด้วยคำขวัญ 

ว่า 'เอาวัดคืนมาแก่ประชาชน’ ครับ” (ฉบับท่ี 751, 13มกราคม 2538)

มหาวิทยาลัยของไทย แหล่งใหญ่ท่ีส่งเสริม ‘วัฒนธรรมลูกจ้าง’’

นิธิได้วิพากษ์วิจารณ์การตัดการศึกษาในระตับอุดมศึกษาหรือระตับมหาวิทยาลัยของไทย 

ว่า มีหัวใจสำคัญอยู่ท่ีการเน้นป้อนข้อมูลให้แก,นิสิตนักศึกษา ไม่ได้มุ่งไปท่ีการพัฒนาตักยภาพ 

ทุกด้านของมนุษย์ซึงจะทำให้คนมีคุณภาพได้จริงมากกว่า รวมท้ังไม่เคยทำตัวเองเป็นเวทีอิสระ 

ของความติดเห็นท่ีแตกต่างกันเพ่ือให้ได้โต้แย้งอภิปรายกันอย่างท่ีควรจะเป็น ซ่ึงนิธิมองว่าเป็น 

หน้าท่ีสำคัญอ้นหน่ึงของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในระตับอุดมศึกษา การตัดการศึกษาของ 

ไทยเช่นท่ีเป็นอยู่น้ีนิธิกล่าวว่า เป็นไปเพ่ือรับใช้ลัทธิอุตสาหกรรมนิยมท่ีต้องการเพียงแค่คนท่ีมี 

ทักษะตามการผลิตด้านใดด้านหน่ึงเท่านั้น หรืออีกนัยหน่ึงก็ศึอสถาบันการศึกษาของไทย 

โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาช่วยส่งเสริมให้เกิด วัฒนธรรมลูกจ้าง” ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง 

ความเช่ือม่ันของคนในการท่ีจะติดทำอาชีพอิสระโดยเป็นนายของตัวเอง ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การ 

เอารัดเอาเปรียบของนายจ้างส่วนใหญ่ นอกจากน้ีในส่วนของการเตรียมตัวเข้าส่ยุคเทคโนโลยี 

สารสนเทศหรือยุคโลกาภิวัตน์ท่ีถึงกับทำให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยหลายแห่งตัดต้ัง
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โครงการมหาวิทยาลัยโลกาภิวัตนัข้ึนน้ัน นิธิก็ติงว่า ย่ิงน่าจะทำให้มหาวิทยาลัยชองไทย 

หมดความสนใจปัญหาเฉพาะของลังคมตัวเองมากข้ึนไปอีก เพราะท่ีผ่านมาก็ให้ความสนใจน้อย 

อยู่แล้ว โดยมัวแต่พยายามจะตามให้ทันข้อมูลข่าวสารและการเปล่ียนแปลงของโลกอย่าง 

ใจจดใจจ่อ จนลืมทันกลับมามองปัญหาในลังคมไทยว่าเกิดข้ึนในบริบทเซ่นไร ตังน้ันเมือมี 

การแก้ไขปัญหาก็มักจะให้นำหรือเสนอวิธีการที'เป็นสูตรสำเร็จจากต่างประเทศมาใช้ โดยเฉพาะ 

จากประเทศทางตะวันตกช่ืงไม่เหมาะลมกับประเทศไทย ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศในซ่วง 

ท่ีผ่านมาจึงไม่ค่อยจะได้รับการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขท่ีถูกต้องหรือมีประสิทธิภาพจนนำไปส่ 

การแก้ไขได้อย่างแท้จริงจากสถามันอุดมศึกษาของไทยเลย

“ผมจึงรู้สึกมานานแล้วว่า มันมีอะไรทะแม่งๆ ในการจัดการศึกษาระตับมหาวิทยาลัย 

ในด้านหน่ึงเราพูดว่าเราจะพัฒนาตักยภาพของมนุษย์ แต่ในด้านปฎิปัติเราเพียงแต่ป้อนข้อมูล 

และสรุปแก่เขา เพ่ือให้เขาออกไปรับใช้นายทุนได้ถนัดข้ึนเท่าน้ัน เราไม่ได้เห็นคุณค่าความเป็น 

มนุษย์ของเขาอย่างจริงจังเลย ย่ิงมาในระยะหลัง เม่ือแนวโน้มความเปล่ียนแปลงของยุคลมัย 

ปรากฏในโลกให้เราได้เห็นชัดเจนข้ึน ศูนย์กลางการผลิตของคนกำลังเปล่ียนจากโรงงาน ( ซ่ึงจะ 

เป็นท่ีทำงานของเครื่องจักรและหุ่นยนต์ ) ไปสู่ท่ีอ่ืน ก็ย่ิงเห็นชัดว่ามหาวิทยาลัยน้ันเป็นสถาบันท่ี 

ล้าสมัยหรือตกขอบประวิติศาสตร์เสึยแล้ว เพราะมหาวิทยาลัยก็ได้แต่เล็กชอร์หรือ ‘ป้อน’ ต่อไป 

อย่างไม่ลืมหูลืมตา ในขณะที'หุ่นยนต์รับการ ‘ป้อน’ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เก่งกว่าแยะ

จึงกำลังจะเข้ามาแทนท่ีคนในโรงงานอย่างรวดเร็ว  ในส่วนวิธีการเรียนน้ัน สถาบันควรจะเลิก

‘เล็กเชอร์’ ตามธรรมเนียมมหาวิทยาลัยไทย กล่าวคือ หยุดป้อนกันเสึยที แต่ทุกคนไม่ว่าจะเป็น 

นักเรียนหรือครูต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งจากหนังสือ, จากกันและกัน, จากธรรมชาติและจาก 

จิตใจของตนเอง ห้องเรียนกลายเป็นที่ซึ่งนักเรียนและครูมาพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

อย่างอิสระเสรีและอย่างเท่าเทียม เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีแท้จริงขึ้นมา การศึกษาท่ีมีฐาน 

อย่างน้ัจึงสามารถสร้างคนให้เต็มได้ ไม่ใช้สร้างข้ึนมาเป็นหุ่นยนต์ประกอบเคร่ืองจักร” (ฉบับท่ี 

791, 17 ตุลาคม 2538)

“หลักสูตรท้ังหลายท่ีนักวิชาการคิดข้ึน จึงคิดข้ึนตามท่ีนายจ้างซ่ึงสมัยก่อนคือราชการและ 

สมัยน้ีคือธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นผู้ส่งใบลังมาให้ท้ังน้ัน ย่ิงกว่าน้ีการเป็นลูกจ้างกับการถูกครอบงำ 

ด้วยวัฒนธรรมลูกจ้างน้ันไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมลูกจ้างลอนให้คนคิดแต่จะพึงพาคนอ่ืน 

ไม่คิดหาอิสรภาพแก่ตนเอง เพราะคิดว่าชีวิตก้าวหน้าได้โดยการพ่ึงพาเท่าน้ัน จึงไม่กล้าคิดอะไร 

นอกคอกจากระบบ สมยอมต่อความช่ัวร้ายได้เพ่ือทำให้สภาพการจ้างของตนม่ันคง เหมาะ 

เหลือเกินกับระบบราชการ ฉะน้ัน นักวิชาการไทยจึงเลือกเป็นข้าราชการโดยจิตใจ ไม่ว่าจะลังกัด
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หรือไม่สังกัดกับราชการ เพราะตกอยู่ภายใ๓ ฒนธรรมลูกจ้างน่ีแหละ ที่คนเกือบ70% หายไป 

จากจินตนาการทางการศึกษาของนักวิชาการไทย" (ฉบับท่ี 795, 14 พถูศจิกายน 2538 )

“หน้าต่างของสังคมท่ีมหาวิทยาลัยควรเป็นน้ันก็ศึอหน้าต่างท่ีจะเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร 

นานาชาติเข้ากับลภาพปัญหาเฉพาะของคนทุกระดับในสังคมท้องถ่ินของตัวเอง ไม่ใช่หน้าต่างท่ี 

เปิดกว้างข้ึนเพียงให้ฝนลาดชัดได้มากข้ึนไปเร่ือยๆ เท่าน้ัน ฉะน้ัน เพราะเราอยู่ในยุคโลกานุวัตร 

นันแหละ ยงเกิดความจำเป็นมากข้ึนที่จะต้องย้อนกลับมาศึกษาเข้าใจตัวเองให้มากขึ้น ส่วนหน่ึง 

ของการจัดการแรงงานไทยอย่างมีประสิทธิภาพน้ันมีท่ีมาจากวัฒนธรรมความสัมพันธ์ของไทยเอง 

ไม่มีสูตรสำเร็จท่ีเป็นสากลในเร่ืองนีช่ึงจะดึงเข้ามาได้ด้วยเคเบ้ิลใยแก้วจากโรงเรียนธุรกิจวอร์ตัน 

และไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานสัมพันธ์หรือเร่ืองอะไรท่ีสังคมไทยต้องเผชิญในปัจจุบันและอนาคต 

แม้จะมีมิติที่เป็นสากลในเรื่องนั้นแต่ก็แยกไม่ออกจากวัฒนธรรมและสภาพอันเป็นลักษณะเฉพาะ 

ของสังคมไทยเอง” (ฉบับท่ี 754, 3 กุมภาพันธ์2538)

โสเภณีก็มีความเป็น “คน’,

กรณีปัญหาท่ีประเทศไทยถูกประจานว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจทางเพศของโลกผ่านล่ือต่างๆ 

เป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังลารคดึ ดิกชันนารี หนังสือนำเท่ียว ชีดึรอมสารานุกรม และล่าสุด 

ทางอนเตอร์เน็ตน้ัน นิธิไม่อยากให้มืแค่การแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยการรณรงคืให้บอยคอต 

สำนักพีมพ์บ้าง 1 ให้สถานฑูตมีหนังสือไปประท้วงบ้าง 1 หรือคิดที่จะใช้วิธีป้อนข้อมูล 

แหล่งนำเท่ียวดีๆ ในเมืองไทยลงในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ้างเช่นท่ีผ่านมา เพราะความพยายาม 

เหล่าน้ีไม่ช่วยให้ปัญหาโส๓ ณีช่ืงต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยน้ันได้รับการแก้ไข 

ให้ดีข้ึนแต่อย่าง'ใด หรือกล่าวอกอย่างหนึ่งก็คือถือเป็นเพียงการทำลายหลักฐานหรือไม่ก็เป็น 

การสร้างหลักฐานใหม่ให้ไปกลบหลักฐานเก่าเท่าน้ัน เซาเห็นว่าสงท่ีควรจะทำมากกว่าก็คือ 

การหันมาสร้างสำนึกต่อโส๓ ณีให้เกิดข้ึนอย่างจริงจังในสังคมไทยว่า โสเภณีก็มืความเป็นคนและ 

มีความรู้สึกเหมือนกับคนไทยในอาชิพอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือคนไทยจะได้ยอมรับกันเลียทีว่า 

ปัญหาโล๓ ณีเป็นปัญหาท่ีสำคัญของสังคม เพราะมีผู้ที่มีความเป็นคนและมีความรู้สึกเหมือน 

พวกเขาเป็นจำนวนมากต้องเจ็บปวดอยู่ในอาชิพโส๓ ณี ซึ่งสำนึกและการยอมรับเช่นนี้ก็จะเป็น 

จุดเร่ิมต้นของการแก้ไขปัญหาโสเภณีท่ีถูกต้องต่อไป

“ท่ีไปคิดว่าโล๓ ณีไม่เป็นปัญหาน้ันก็เพราะไม่ได้นึกถืงคนเหล่าน้ันว่าเป็นญาติ อันท่ีจริง 

แทบไม่ได้นึกว่าเป็นคนด้วย ธุรกิจค้ากามท่ีไหนๆ ก็บักจะทำอย่างเดียวกันน้ี คือทำให้ผู้ค้ากาม 

หมดความเป็นคนลงไป เช่น ติดเบอร์ท่ีหน้าอก 1 หรือใช้ช่ือ ‘เล่น ’ คือชื่อที่ติดปากเสมอ 1 ฯลฯ 

จนลูกค้าก็ชาชินและไม่รู้สึกในความเป็นคนของผู้ชายบริการ บางทีมีโสเภณีและวัฒนธรรมค้ากาม
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ในเมืองไทยมากเสียจนคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้สึกว่าโสเภณีเป็นคน เม่ือมีฝร่ังมาข้ึว่ามืคน 

จำนวนมากท่ีเป็นโส๓ ณีในเมืองไทย เราจึงรู้สึกอับอายมาก เพราะเตือนให้รู้สึกว่าโสเภณี 

จำนวนมากในเมืองไทยน้ันเป็นคนและเป็นญาติซองเรา ฉะนั้นความรู้สึกอับอายนี้จึงเป็น 

ความหวังแทนท่ีจะไปกลบความอายด้วยการทำลายหลักฐาน ก็น่าจะใช้ความอายน้ีเสริมสำนึกถึง 

ความเป็นคนของผู้ท่ีต้องอยู่ในอาชีพน้ีให้มาก จะได้เกิดความเข้าใจถึงความเจ็บปวดซองผู้คนใน 

อาชีพนี หนทางท่ีจะแก็ใซปัญหาโสเภณีในเมืองไทย ต้องเริ่มต้นด้วยการยอมรับเสียก่อนว่า มืคน 

จำนวนมากท่ีเจ็บปวดอยู่ในอาชีพน้ี และเราต้องอับอายเจ็บปวดร่วมกับคนเหล่าน้ันด้วย ไม่ใช่ 

อับอายเจ็บปวดที่รู้กันท้ังโลกว่ามืญาติเป็นโส๓ ณีเพียงอย่างเดียว" ( ฉบับท่ี 766, 25 เมษายน 

2538)

สตรีนิยมเหล้า -  บุหรี่ เพราะมีบทบาท “พ่อบ้านหญิง” ?

นิธิยังได้ต้ังข้อสังเกตต่อผู้หญิงไทยอุคปัจจุบันในเร่ืองท่ีกินเหล้าสูบบุหร่ีกันมากข้ึนกว่า 

ในอดีต โดยได้วิเคราะห์ถึงลาเหตุท่ีทำให้เป็นเช่นน้ีว่า อาจมาจากการที่มีผู้หญิงออกมาทำงาน 

นอกบ้านกันมากข้ึน ทำให้มืบทบาทเป็นผู้ให้ความม่ันคงทางด้านการเงินของครอบครัวหรือ 

มืความเป็นพ่อบ้านเช่นเดียวกับผู้ชาย จนเกิดการเสียนแบบพโ]ติกรรมกินเหล้าสูบบุหรี่จากผู้ชาย 

ไปด้วย เพราะเม่ือก่อนผู้ท่ีมืพโ]ติกรรมน้ีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย

“ท่ีผมสงสัยว่าผู้หญิงสับสนบทบาทผู้ชายก็หมายถึงลับลนบทบาทซอง ‘พ่อบ้าน’ อย่างท่ี 

กล่าวน้ี คือเพราะกลายเป็นผู้ให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและและความมีหน้ามืตาแก่ครอบครัว 

จึงช่วงชิงเอาอภิลิทธ้ิลองอย่างไปถือครองเอาไว้เสียเอง ได้แก่การกินเหล้าและสูบบุหรี่ ผมไม่ได้ 

คิดว่าผู้หญิงควรยึดถือบทบาทซองตนอย่างไม่เปล่ียนแปลง หรือผู้ชายก็ถึอบทบาทของตนอย่างไม่ 

เปล่ียนแปลง ถึงอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ เม่ือโลกเปล่ียนแปลงไปบทบาทซองเพศต่างๆ ก็ต้องเปล่ียน 

ตามไปด้วย แต่ผู้หญิงกินเหล้าสูบบุหร่ีไม่ใช่เพราะอยากเป็นผู้ชาย หากรับเอาบทบาทของพ่อบ้าน 

ไปปฏิบัติ เพราะไม่มีใครสร้างบทบาทซองผู้หญิงในฐานะ ‘พ่อบ้าน, ข้ึนมาไว้เป็นแบบอย่างให้ 

ดำเนินตาม” (ฉบับท่ี 760, 17 มีนาคม 2538)

นามสกุลหลังแต่งงานของผู้หญิง มีเสรีภาพเลือกได้ย่อมดีกว่าไม่มีเลย

ส่วนเร่ืองท่ีมีองค์กรซองสตรีเรียกร้องสิทธิท่ีได้รับรองตามกฎหมายในการเลือกใช้ 

นามสกุลหลังแต่งงานได้อย่างเสรีให้แก่ผู้หญิงน้ัน แม้นิธิจะรู้สึกว่าสิทธิน้ีคงไม่ก่อให้เกิดผลดีข้ึนมา 

แต่อย่างใดในสังคมก็ตาม แต่เซาก็เห็นว่าการมีเสรีภาพที่จะเลือกได้ย่อมดีกว่าไม่มีเลียเลย
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สรุป

ในปีนินิธิยังคงนำเหตุการณ์ท่ีไม่ค่อยได้รับความลนใจจากผู้คนมากนักมานำเสนอ 

เป็นประเด็นสำคัญในบทความของเขาหลายบท เหตุการณ์เหล่าน้ีได้แก่ ความลังเลของพรรค 

พลังธรรมท่ีจะส่ง พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.ในนามชองพรรคน้ี 1 

ความอ่อนแอของตลาดภายในของไทยท่ีมืผลต่อคุณภาพสินค้าไทย 1 การกระจายรายไค้ใน 

ประเทศไทยท่ีไร้ประสิทธิภาพ 1 การท่ีหมอตามคลินิคไม,สามารถคิดค่าตรวจคนไขได้เซ่นเดียวกับ 

หมอในโรงพยาบาลเอกชน 1 การมีความทุกข์ท่ีเกิดจากความเครียดในรูปแบบต่างๆ ของคนไทย 

ในเขตเมือง 1 การมีบทบาทท่ีไม่เหมาะลมกับลังคมสมัยใหม่ของพระกับวัด 1 เป็นต้น ส่วน 

เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจพอลมควรของผู้คนในลังคมไทยท่ีนิธิหยิบยกมาเขียนถึงในบทความ 

ของเขา ก็ได้แก่ การรณรงค์ของรัฐบาลนายชวน หลีกภัยให้ประชาซนนิยมการเข้าคิว 1 

การลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

จากรัฐบาลภายใต้การนำของนายชวน 1 การให้ลัมภาษณ์ของนายชวนกรณี ล.ป.ก. 4 -01 ท่ี 

พาดพิงไปถึงพ่อแม่ของนักข่าวคนหน่ึง 1 การพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูเป็นคนทันสมัย 

ของนายบรรหาร ศิลปอาซา ภายหลังจากข้ึนมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 1 การออกกฎหมาย 

ให้วัยรุ่นไทยท่ีมือายุไม่ตํ่ากว่า18ปีมีสิทธิลงคะแนนเลียงเลือกตั้งได้, สถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโรคเอดลั, เป็นต้น

ในส่วนของการวิพากษ์ของนิธิในปีน้ีน้ัน เขายังคงนำเสนอประเด็นต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ 

และมีพลังอธิบายสูง แม้บางครั้งจะเป็นการคัดค้านความคิดเห็นท่ีเป็นกระแสหลักของลังคมก็ตาม 

ได้แก่ การช้ีให้เห็นว่าการรณรงค์ไห้ประชาชนหันมาเข้าคิวน้ันไม่มีวันท่ีจะประลบความสำเร็จได้ 

ถ้ายังไม่มีการปรับเปล่ียนทัศคติของคนไทยให้เคารพความเสมอภาคมากข้ึน 1 ความไม่เห็นด้วย 

กับความคิดท่ีว่าเม่ือวัยรุ่นไทยอายุ 18-20 ปีมีสิทธิที่จะลงคะแนนเลียงเลือกตั้งได้ แล้วจะทำให้ 

การเมืองชองไทยเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน เพราะนิธิเช่ือว่า วัยรุ่นเหล่าน้ีท่ีเป็นคนชนบท 

ก็ยังคงจะขายเลียงเซ่นเดียวกับพ่อแม่ของตน หรือถ้าเป็นวัยรุ่นในเขตเมืองก็คงไม่ให้ความสนใจ 

ต่อการเมืองมากนัก จนไม่สามารถจะเป็นพลังท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงใดๆ ได้ 1 การ 

เรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ หันมาผลักตันให้ตลาดภายในของไทยมีความเข้มแข็งหรือมีกำลังช้ือสูง เพ่ือ 

ท่ีจะได้เป็นตลาดหลักสำหรับรองรับสินค้าของไทยแทนตลาดภายนอกประเทศที่มีความผันผวน 

อยู่ตลอดเวลา และท่ีสำคัญตลาดภายในท่ีเข้มแข็งน้ันก็จะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพของสินค้า 

ไทยให้ดีข้ึนได้ด้วย 1 การแสดงทัศนะต่อการแก้ปัญหาโส๓ ณีว่า ลังคมไทยต้องไม่อายว่าในลังคม 

ของตนมีผู้คนท่ีอยู,ในอาชีพนี้จริงและต้องอยู่อย่างเจ็บปวดด้วย เพราะการยอมรับเซ่นน้ีจะช่วยให้ 

มองเห็นว่าโส๓ ณีก็คือคนเซ่นเดียวกับผู้ท่ีอยู่ในอาชีพอ่ืนได้ ชี,งจะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีฃองการแก้ไข
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ปัญหาโสเภณีอย่างจริงจังต่อไป ท้ังน้ีเพราะนิธิเห็นว่าการแก้ไขปัญหาโสเภณีทีล้มเหลวในช่วง 

ท่ีผ่านมาน้ัน อุปสรรคสำคัญอย่างหนี้งก็คือการมองว่าคนเหล่านีไม่มีความเป็นมนุษย์เหมือนคน 

อ่ืนๆ น้ันเอง 1 เป็นต้น
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ปี 2539

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2539

ด้านการเมือง
ผลพวงจากการวางตัวบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีท่ีผิดพลาดของนายบรรหาร 

คิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ต้ังแต่เริ่มต้นตัดต้ังรัฐบาลเม่ือปี 2538 ประกอบกบความอ่อนด้อย 

ในเชิงบริหารของเขาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ รวมท้ังการเล่นเกมการเมืองของพรรคริวมรัฐบาล 

ทำให้ตลอดระยะเวลาท่ีนายบรรหารเข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลน้ัน ใต้ก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงทาง 

การเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แม้ว่าในระหว่างน้ีนายบรรหารจะพยายามทำทุกวิถีทางเพ่ือ 

ความอยู่รอดของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงต้นปีน้ียุติลงก่อนท่ี 

จะถึงคิวซักฟอกตนเอง การปรับรัฐมนตรีท่ีมืภาพลักษณ์ไม่ดีออกจากตำแหน่ง การแสดงความ 

จริงใจในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยให้นายอำนวย วีร3รรณ หัวหน้าพรรคนำไทย เข้ามา 

รับผิดชอบอย่างเต็มตัวในช่วงหลัง เป็นต้น แต่ก็ไม่ช่วยให้สถานการณ์ของรัฐบาลชุดน้ีดีข้ึน 

แต่อย่างใด ลังคมยังคงแสดงการต่อต้านอย่างชัดเจน โดยเฉพาะคนช้ันกลางและน้กธุรกิจใน 

กรุงเทพฯ ที่เริ่มโดนผลกระทบจากความตกต่ําทางเศรษฐกิจ สุดท้ายเม่ือการอภิปรายของฝ่ายค้าน 

มืฃ้ึนอีกคร้ังหน่ึงในระหว่างวันที, 18-20 กันยายน การเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีทำให้อายุของ 

รัฐบาลนายบรรหารต้องส้ินสุดลงก็เกิดขึ้นตามมา โดยในการซักฟอกรัฐบาลท้ัง 3 วันฝ่ายค้านท่ี 

นำโดยพรรคประชาธิปัตยํใด้พุ่งเป้าไปท่ีนายบรรหารเพียงคนเดียว ทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้ือหาของการอภิปรายเป็นการโจมตในหลายประเด็นต้ังแต่ 

การทำงาน การแปลงสัญชาติ การหนีภาษีจากการขายท่ีดินให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้อกล่าวหาท่ีว่าพรรคชาติไทยได้รับเงินสนับสนุนในการเลือกต้ังจากนายราเกช ลักเสนา 

อาชญากรทางเศรษฐกิจ การคัดลอกวิทยานิพนธ์ เป็นต้น ซ่ึงล้วนแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของ 

นายบรรหารตกต่ําลง1จนถึงขีดสุด ในวันท่ี 21 กันยายนซ่ึงเป็นวันลงมติไม่ไว้วางใจ พรรคร่วม 

รัฐบาลท้ังหมดยกเว้นพรรคชาติไทยจึงได้ใช้ช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤติศรัทธาสูงสุดในตัวผู้นำรัฐบาล 

ร่วมมือกันกดตันนายบรรหารโดยแสดงความประสงค์ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะยอมลงมติไว้วางใจ 

นายบรรหาร ถ้านายบรรหารประกาศต่อสาธารณซนว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงนายบรรหารก็จำเป็นต้องทำตามโดยประกาศจะขอ 

ลาออกภายใน 7 วัน ทำให้นายบรรหารผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจในวันน้ันมาไต้ ในช่วงเวลา 

7 วันต่อมาก่อนจะถึงกำหนดที่นายบรรหารประกาศไว้ว่าจะลาออกนั้น ไต้มืข่าวปล่อยเก่ียวกับ 

การหาตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซ่ึงก็มืทั้งนายประมาณ อดิเรกสาร ท่ีปรึกษาพรรคชาติไทย
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พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา รวมทั้งพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธท่ีได้รับ 

การลนับสนุน'จาก 5 พรรคร่วมรัฐบาลท่ีเหลือ คือ พรรคความหวังใหม่ท่ี พล.อ.ชวลิต เองเป็น 

หัวหน้าพรรค พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย พรรคนำไทย และพรรคมวลชน รวมท้ัง 

สมาชิกบางส่วนของพรรคชาติไทยเองภายใต้การนำชองนายเสนาะ เทียนทอง เลขาธิการพรรค 

ชาติไทย แต่พอถึงกำหนดวันลาออกนายบรรหารกลับประกาศยุบสภาฯ แทน ซ่ึงได้สร้างความ 

ผิดหวังเป็นอย่างมากแก่บรรดาบุคคลที่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมา 

ถ้านายบรรหารลาออกโดยไม่ยุบสภาฯ รวมท้ังกลุ่มผู้สนับสนุนบุคคลเหล่าน้ี และเม่ือมีการ 

ประกาศยุบสภาฯ ก็ส่งผลให้มีการจัดการเลือกต้ังส.ส.ท้ัวประเทศข้ึนในวันท่ี 17พฤศจิกายน 

ในการเลือกต้ังคร้ังน้ีซ่ึงแต่ละพรรคพยายามนำเสนอ “ทีมเศรษฐกิจ" ของตนเป็นจุดขายน้ัน 

ผลการเลือกต้ังปรากฏว่าพรรคความหวังใหม่ได้ ส.ล.จากทั่วประเทศ125 เสียง เฉือนเอาชนะ 

พรรคประชาธิปัตย์ท่ีได้ ส.ส.123 เสียง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ จึงได้ 

เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของไทยต่อจากนายบรรหาร โดยรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของเขา 

ประกอบไปด้วยพรรคร่วมรัฐบาลเดิมยกเว้นเพียงพรรคเดียวคือพรรคชาติไทย และมีพรรค 

ชาติพัฒนากับพรรคเสรีธรรมเพมเข้ามา ใน'ช่วงปลายปีรัฐธรร!นูญ'ฉบับแกัไข'ในมาตรา 211 

ซ่ึง มีสาระอยู่ท่ีการต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปการเมืองในอนาคตน้ัน ก็มีผลบังคับ'ใช้ 

เมื่อวันที่ 22ตุลาคม จากนั้นจึงมีการรับสมัครสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือล.ส.ร.ในวันที'

9 -13 ธันวาคม และมาได้ ส.ล.ร.ครบ 99 คน ตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขในวันท่ี 26 ธันวาคม 

และนับจากวันน้ีเป็นต้นไป ส.ส.ร.จะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จล้ินภายใน 240 วันหรือ 

ไม่เกิน 8 เดือน ก่อนท่ีจะเสนอรัฐสภาเพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบต่อไป

อย่างไรก็ตามแมัไนสมัยท่ีนายบรรหารเป็นหัวหน้ารัฐบาลน้ันจะบริหารประเทศด้วย 

ความไม่ราบร่ืนเท่าใดนัก แต่ก็ยังสามารถสร้างผลงานได้ดีในการจัดงาน’ทเซมข้ึนเป็นคร้ังแรก 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต้ั ระหว่างวันท่ี 1 -  2 มีนาคม ซ่ึงงานน้ีเป็นการประชุมพบปะเพ่ือ 

ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศช้ันนำในเอเชีย อันได้แก่ จึน ญ่ีป่น เกาหลืใต้ ไต้หวัน 

ไทยเป็นต้น กับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ( อ ีย ู) 15ชาติ พร้อมด้วยประธานคณะกรรมธิการ 

ยุโรป การจัดประชุมในคร้ังน้ีนอกจากจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่าง 

ประเทศแล้ว ยังทำให้ประเทศไทยกลายเป็นท่ีรู้จักของชาวโลกมากยงข้ึน เพราะมีกองทัพ 

ล่ือมวลชนจากท่ัวทุกมุมโลกได้เดินทางมาทำข่าวการประชุมในคร้ังน้ีหลายพันคน

ในวงการตำรวจน้ันในรอบปีท่ีผ่านมามีเหตุการณ์ใหญ่ท่ีเป็นข่าวเกรียวกราวมากอยู่ 2 ข่าว 

คือ ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน มีการวิสามัญ‘โจ ด่านช้าง” หรือ นายสุเทพ เรือนใจ ผู้ต้องหา 

ค้ายาบ้ากับพรรคพวก โดยการนำของ พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค รองอธิบดีกรมตำรวจ เหตุการณ์น้ี
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ได้รับเลียงตำหนิว่าเจ้าหน้าท่ีกระทำ๓ นกว่าเหตุและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยซน นอกจากน้ียังมี 

การทำลายหลักฐานในท่ีเกิดเหตุด้วย ส่วนอกเหตุการณ์หน่ึงน้ันก็คือนายเสนาะ เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำลังย้ายพล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อธิบดีกรมตำรวจ 

ให้ไปปฏิบัติราชการท่ีสำนักนายกฯ ส่วนผู้ท่ีมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจคนต่อมาคือ

พล.ต.อ.ประซา พรหมนอก

ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายหลังจากร.อ.กฤษฎา อรุณวงต์ ณอยุธยา 

ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาครบ 4 ปี ก็ได้มีการจัดให้มีการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 

คนใหม่ข้ึนในวันท่ี 2 มิถุนายน ผู้สมัครแข่งขันชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ในคร้ังน้ี ที'โดดเด่นก็มี 

พล.ต.จำลอง ศรีเมีองอดีตผู้ว่าฯกทม.2 สมัย 6 ปีจากพรรคพลังธรรม ร.อ.กฤษฎาที่ 

เปล่ียนลังกัดจากพรรคพลังธรรมมาเป็นพรรคประชากรไทย และ 2 ผู้สมัครอิสระคือ ดร.พิจิตต 

รัตตกุล กับ นายอากร อุนตระกูล ผลการเลือกต้ังปรากฏว่า ดร.พิจิตต ได้รับคะแนนเลียงจาก 

ชาวกรุงเทพฯ มาเป็นอันดับหน่ึง ด้วยคะแนน 768,994 เลียงซ่ึงเป็นคะแนนท่ีมากท่ีสุดสำหรับ 

ผู้ท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าฯ กทม. ดร.พิจิตตจงได้เข้ามาบรีหารกรุงเทพฯ ต่อจาก ร.อ.กฤษฎา อน่ึง 

ในการเลือกต้ังคร้ังน้ีซาวกรุงเทพฯ ยังได้สร้างสกิติไปใช้ลทธ้ิเลือกต้ังผู้ว่าฯกทม.สูงกว่าทุกคร้ัง 

ที่ผ่านมาอีกด้วย คือมากกว่า 51 เปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลียงเลือกต้ังท้ังหมด

ด้านเศรษฐกิจ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2539 ลดลงจากปีก่อนเหลือแค่ 6.7% ซ่ึงเป็น 

ผลมาจากการลดลงของการล่งออกเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามเม่ือคำนวณโดยเฉล่ียแล้ว เศรษฐกิจ 

ของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 ( 2535 - 2539 ) ก็ยังเติบโตในอัตรา 8.1% ต่อปี ใกล้เคืยง 

กับเป้าหมายท่ีกำหนดไว้คือ 8.2% นอกจากน้ีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็อยู่ในระดับท่ีลูง 

และฐานะการคลังยังคงเกินดุลต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์น้ันตกต่ําลง 

อย่างมาก ดัชนีหุ้นปลายปี 2539 ต่ําลุดในรอบ 4 ปี โดยหลุดลงมาท่ี 789 จุด ลดลงมาจากต้นปี 

เกือบ 500 จุด หรีอประมาณ 40%

ในปีน้ีได้เกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีล่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการเงินของ 

ประเทศและเสถียรภาพของรัฐบาลในสมัยที่นายบรรหาร คืลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี น่ันคือ 

กรณีท่ีธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จำกัด(มหาชน)หรือปีบ ีช ี ปล่อยสินเช่ือให้กับกลุ่มนักธุรกิจ 

และนักการเมืองกลุ่ม 16 ท่ีส่วนใหญ่เป็น ส.ส.ของพรรคชาติไทย นำไปเทคโอเวอร์กิจการต่างๆ 

ท้ังในและนอกตลาดหลักทรัพย์ช,งมีความเลี่ยงสูงถีง 32,688 ล้านบาท รวมท้ังยังได้ปล่อยกู้และ 

ทำธุรกิจการเงินต่างๆ ท่ีทำให้เกิดทรัพย์สินด้อยคุณภาพอีก 45,280 ล้านบาท ทำให้มีสินทรัพย์
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ด้อยคุณภาพจากการดำเนินการของบีบซีรวมท้ังล้ิน 77,968 ล้านบาท ซ่ึงต่อมาก็ได้มการ 

ดำเนินคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์กับผู้บริหารของธนาคารแห่งน้ีอันได้แก่ นายเกริกเกียรติ 

ซาลีจันทร์กรรมการผู้อัดการใหญ่ 1 นายราเกซ อักเสนา ท่ีปรึกษาของนายเกริกเกียรติซึ่งมี 

สัญชาติอินเดีย 1 เป็นต้น

ด้านสังคม -  วัฒนธรรม

ปี 2539 นับเป็นปีประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญของชาวไทย เพราะเป็นปีก'าญจน'ฑิเษกหรือ 

ปีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มีการจัดงานพระราชพิธี 

กาญจนาภิเษกพร้อมกับมีการเฉลิมฉลองในวโรกาสน้ีอย่างย่ิงไหญ่ท้ัวประเทศโดยเฉพาะท่ี 

ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ในวันท่ี 9 มิถุนายน และในระหว่างวันท่ี 28 ตุลาคม -  1 พฤศจิกายน 

ลมเด็จพระราชินิอลิชาเบธท่ี 2 แห่งลหราชอาณาจักร และเจ้าชายพิลิป ดยุคแห่งเอตินเบอระ 

พระราชสวามี ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะชอง 

พระบาทลมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือทรงร่วมเฉลิมฉลอง 

เน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมปีตครบ 50 ปี เช่นเดียวกับ 

ประธานาธิบดีบล คลินตัน แห่งสหรัฐฯ และนางฮิลลารี่ ภริยา ท่ีมาเยือนไทยเน่ืองในวโรกาส 

เดียวกัน ระหว่างวันท่ี 25 - 27 พถุศจิกายน

สำหรับช่วงต้นปี ได้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพลมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนีเมื่อวันที่10มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดดอกไม้จันทร์ถวาย 

พระเพลิงพระบรมศพพระราชมารดา เมื่อเวลา22.45น. ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง 

ท่ามกลางความอาลัยของคนไทยท้ัวประเทศ

ในช่วงกลางปี ( กรกฎาคม -  ตุลาคม ) พายุหลายลูกได้ฟัดเข้ามาท่ีประเทศไทย โดย 

ฟัดผ่านและทำให้เกิดฝนตกหนักไปท้ัวทุกภาคของประเทศ ล่งผลไห้ 66 จังหวัดของไทยต้อง 

ประสบปัญหาภัยน้ี'าท่วม สร้างความเลียหายเป็นอย่างมากให้แก่พ้ืนท่ีการเกษตร บ้านเรือน 

ราษฎร ถนน สะพาน ฯลฯ คนไทยเกือบ 3 ล้านคนต้องได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ีาท่วม 

คร้ังน้ี โดยมีผู้เลียชีวิต 37 คน รวมมูลค่าความเลียหายทั้งลิ้นกว่า 2,000 ล้านบาท

วันท่ี 22 กรกฎาคม สมรักษ์ คำสิงห์นักมวยสากลสมัครเล่นรุ่นเวลเธอร์เวต ได้สร้าง 

ประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 

ครั้งที่26 ณนครแอดแลนตาสหรัฐฯหรือแอ ตแลนตาเกมสั สร้างความยินดีให้ชาวไทยจนทำให้ 

เกิดกระแส “ลมรักษ์พิเวอร์” กระจายไปท้ัวประเทศ คณะนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยชุด
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ประวิดศาลตร์น้ีได้รับการต้อนรับกลับบ้านอย่างยงใหญ่ และมีการเฉลิมฉลองตามที่ต่างๆ ติดตาม 

มาอีกหลายเดือน

ในปีน้ีได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญซาวไทยหลายคดี ได้แก่ คดีฆาตกรรม 

นายแสงชัย สุนทรวัฒน์ ผู้'อำนวยการอ.ล.ม.ท. และคอลัมนิสตัช่ือดังแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

ท่ีถูกคนร้ายลอบยิงขณะน่ังรถกลับบ้านโดยมีนางวัชรี หรือแนนช่ี สุนทรวัฒน์ภรรยา เป็นผู้ขับ 

เม่ือคืนวันท่ี 12 เมษายน ต่อมาตำรวจลามารถจับกลุ่มมือปีนและผู้จ้างวานได้รวม 5 คน โดย 

4 คนในจำนวนน้ียกเว้นนายทวี พุทธจันทร์ได้สารภาพว่านายทวีเป็นผู้บงการจ้างวานฆ่า ลาเหตุ 

จากความขัดแย้งในการเช่าเวลารายการวิทยุของ อ.ล.ม.ท. แต่นายทวีให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วน 

เก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ีตำรวจจึงต้องทำการลืบพยานคดีน้ีในส่วนของนายทวีต่อไป ขณะท่ีผู้ต้องหา 

ที่เหลืออีก 4 คนถูกพิพากษาประหารชีวิต แต่ได้รับการลดโทษเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิต 1 

คดีฆาตกรรม น.ล.โจ แอน มาเซเตอร์ นักท่องเท่ียวชาวอังกฤษ ซ่ึงผู้ต้องหาในคดีน้ีคือ 

พระยอดชัด เสือภู่ พระลูกวัดถ้ําเขาปูน จ.กาญจนบุรี ท่ีเคยมีประวิตฃ่มขืนนักท่องเท่ียวต่างชาติ 

และเคยติดคุกมาแล้ว โดยนายยอดชัดได้สารภาพเม่ือถูกเจ้าหน้าท่ีตำรวจจับกุมหลังจากใช้เวลา 

ลืบสวนอยู่นานว่า ตนพยายามจะข่มขืน แต่น.ส.โจ แอนชัดขืน จึงได้ฆ่าน.ส.โจ แอนแล้วท้ิงศพ 

ลงเหวหลังวัด คดีนีศาล จ.กาญจนบุรี ได้พิพากษาให้ประหารชีวิตนายยอดชัด เสือภู่ โดยไม่มี 

การลดหย่อนผ่อนโทษ 1 คดี ด.ญ.สุพรรณษา เชิดชู หรือน้องอ้อม นักเรียนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียน 

วัดรวกบางบำหรุ เขตบางพลัด ท่ีถูกคนร้ายข่มขืนแล้วจับกดน้ีาฆ่าในห้องน้ีาฃองโรงเรียนวัดรวกฯ 

ต่อมาลามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาคดีนี้ได้คือนายพันธ์ สายทอง และคดีนี้ศาลอาญาธนบุรี 

พิพากษาลงโทษประหารชีวิตผู้ต้องหา โดยไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษเช่นกัน 1 คดีฆาตกรรมนาย 

ไชยคิริ เรืองกาญจนเศรษฐ อดีต ล.ส.อุบลราชธานีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้จ้างวานกลุ่มคนร้ายมาฆ่านายไชย คิริ ก็คือ 

นายนีรันดร์ เรืองกาญจนเศรษฐ บุตรชายของนายไชยคิริเอง ซ่ึงได้ยิงตัวตายระหว่างหลบหนี 

การจับกุมของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ
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ทารวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ของนิธิ เอยวศรืวงค์โนปี 2539

ด้านการเมีอง

ตารางท่ี 10 จำแนกความถ่ีของเนื้อหาทางด้านการเมืองปี 2539

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. ระบบราชการ 5 33.33

2. ระบอบการเมืองการปกครอง 4 26.67

3. รัฐบาล 2 13.33

4. อ่ืนๆ

4.1 การเมืองระหว่างประเทศ 2 13.33

4.2 พรรคการเมือง 1 06.67

4.3 นักการเมือง 1 06.67

รวม 15 100

นิธิเสนอบทความทางด้านการเมืองเกี่ยวกับระบบราชการมากที่สุด บทความท่ีเด่นๆ 

ก็ได้แก่ บทความท่ีคัดค้านการสร้างเคร่ืองทรงใหม่แก่พระแก้วฯ ของกรมธนารักษ์, บทความท่ี 

วิพากษ์วิจารณ์นโยบายพัฒนาของรัฐว่าไม่เคยให้ความสำคัญแก่พุทธศาสนาและผู้หญิง 1 เป็นต้น 
และในปีนีนิธิยังมืบทความที่กล่าวถึงการเมืองระหว่างประเทศด้วย โดยบทความดังกล่าวที่มอืยู่ 
2 บทน้ันมืเน้ือหาท่ีน่าสนใจคือ การแสดงความไม่เห็นด้วยต่อแนวคิด “สิทธิมนุษยซน" ของผู้นำ 

เผด็จการชาติต่างๆ ในเอเชีย 1 การประเมินนโยบายของรัฐบาลจีนท่ีบังคับชาวธิเบตให้เลิกนับถือ 
องค์ทะไลลามะและท่ีพยายามรณรงคํให้ชาวจีนอย่าเห็นแก่ตัวภายใต้เศรษฐกิจของประเทศท่ีกำลัง 

เข้าลู่ระบบตลาดมากฃึนเรื่อยๆ ว่ายาก ท่ีจะประลบความสำเร็จ เพราะถือเป็นการเข้าไปเปลี่ยน 
ทัศนคติในระดับลึกของคนทิเบตที่แนบแน่นอยูก่ับวัฒนธรรมทิเบตซ่ึงไม่ใช่เรืองท่ีจะทำกันได้ง่ายๆ 
เช่นเดียวกับการพยายามทำให้คนจีนไม่เห็นแกตั่ว ในขณะที่ความเป็นจริงความเห็นแก่ตัวน้ืคือ 
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจระบบตลาดให้ดำเนินไปอย่างราบร่ืน
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การวเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านกๆ?เมือง

ค้านสร็างเครี1องทรงพระแก้วฯใหม่

เม่ือมืข่าวว่ากรมธนารักษ์กำลังจะสร้างเคร่ืองทรงสามฤดูของพระแก้วมรกตข้ึนใหม่ เพ่ือ 

เป็นส่วนหน่ืงในการฉลองปีกาญจนาภิเษกรองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิธิได้เสนอบทความ 

ไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวของกรมธนารักษ์ โดยเหตุผลสำคัญที'สุดท่ีเขานำมาใช้ดัดค้าน 

ก็คือ เครื่องทรงพระแก้วเดิมมีประวัติที่ยาวนานเคืยงคู่มากับพระแก้วมรกตนับแต่ได้มา 

ประดิษฐานเป็นพระคู่บ้านคู่เมีองของกรงรัตนโกสินทร์ ถ้าจะสร้างเครื่องทรงข้ึนใหม่ก็จะกลายเป็น 

เคร่ืองทรงซ่ึงขาดคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนานสืบเน่ืองท่ีมีความสำคัญแก่จึตใจคนไทยไป 

นิธิได้เสนอให้เพียงแค่ซ่อมเคร่ืองทรงเดิมถ้าเกิดมีการชำรุดข้ึนเพราะเก่า แต่ก็ต้องใช้ช่างท่ีมีฝีมือดี 

จริงๆ ส่วนวาระกาญจนากิเษกน้ัน ถ้าต้องการถวายส่ิงใดแก่พระแก้วมรกต ก็ควรคิดทำอย่างอื่น 

ที่เหมาะสมจริงๆ แทน

“เคร่ืองทรงพระแก้วฯ ก็ทำนองเดียวกัน มีความหมายมากกว่าเครื่องประดับพระแก้วฯ 

เลียแล้ว เพราะได้ทำมานานมาก จนกลายเป็นราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินต้องเสด็จมาเปลี่ยน 

เคร่ืองทรงพระแก้วฯ เปล่ียนเครื่องทรงซุดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงสร้างข้ึน และ 

เคยทรงจับต้องด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองมาแล้ว แถมส่วนหน่ืงของเน้ือทองน้ันก็เป็นของถวาย

ในพระเจ้าตากสิน  ส่วนจะศรัทธาถวายอะไรแก่พระแก้วฯ ไน'วาระกาญจนาภิเษก ก็คิดสร้าง

ข้ึนใหม่ได้เซ่น ถ้าเซ่ึอในฝีมือช่างทองและอัญมณีของสมัยน้ืว่าจะไม่อายลูกหลานแล้ว ก็อาจ 

สร้างราวเทียนทองคำประดับอัญมณีถวายเป็นพุทธบุชาไวิในพระอุโบสถ ถ้าของน้ันมีค่าและมี 

คุณค่าจริงก็เช่ือเถิดว่าจะเป็นท่ีจดจำกันเอง เป็นตำนานคู่ไปกับวัดพระแก้วอีกอย่างหน่ืงว่า 

ต้องไปชมราวเทียนในโบสถ์ท่ีสร้างถวายไว้เม่ือคราวกาญจนาภิเษก รัชกาลท่ี 9 ขอเถิดครับ 

เคร่ืองทรงพระแก้ว ฯ น้ันเอาแค่ซ่อม อย่าถึงกับสร้างใหม่เลย" (ฉบับท่ี 809, 20 กุมภาพันธ์2539)

ผู้หญิง -  พุทธศาสนา แทบไม่มีท่ีทางใน “นโยบายพัฒนา’,

นิธิยังได้วิพากษ์วิจารณ์ในเร่ืองอื่นๆ ด้วยว่า ภายใต้นโยบายพัฒนาของรัฐท่ีสืบต่อกันมา 

เก ือบ40ปี แม้ผู้หญิงจะมีส่วนในการผลิตค่อนข้างมาก แต่กลับถูกมองว่าเป็นแรงงานข้ันต่ํา ดูได้ 

จากโครงสร้างแรงงานของอุตสาหกรรมไทยท่ีรัฐต้องมีส่วนสำคัญร่วมรับผิดชอบน้ัน ส่วนใหญ่ของ 

แรงงานไร้ฝี มือเป็นผู้หญิง ย่ิงเป็นแรงงานมีฝี มือมากข้ึนเท่าไร ลัดส่วนของผู้หญิงก็จะย่ิงลดลง 

เรื่อยๆ จึงเป็นส่วนหน่ืงท่ีทำให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเลียเปรียบในลังคมไทย นอกจากน้ีการพัฒนาใน 

ประเทศไทยยังไม่เคยมองเห็นคุณค่าของหลักธรรมทางพุทธศาลนาอย่างแท้จริง จึงไม่มีการนำมา 

ใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายพัฒนาของรัฐ ท้ังๆ ท่ีมักอ้างว่าประเทศไทยเป็นเมืองแห่ง
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พุทธศาสนา ส่งผลให้การพัฒนาน้ันเน้นไปท่ีการกอบโกยในแบบตัวใครตัวมัน จนสามารถนำไปสู่ 

ความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงทุกรูปแบบในสังคมไทยได้โดยง่าย

“เม่ือนโยบายพัฒนาเน้นความขยันและการทำงานหนัก จึงกลายเป็นความขยันและ 

การทำงานหนักท่ีมีคุณลมบิตของเพศชายไปในตัว เป็นต้นว่าหม่ันถูเรือนไม่ได้รับบีโอไอ.แน่ แต่

หม่ันผลิตสินค้าส่งออกได้รับการส่งเสริมมากกว่า  แทบจะกล่าวได้ด้วยซ้ืาว่า 'ความเป็นผู้หญิง’

ไม่มีบทบาทในการพัฒนาเอาเลย คุณสมบิตท่ีเราเคยยกย่องว่าเป็นคุณสมบิตท่ีดึฃองผู้หญิง เซ่น 

ความสงบเสงี่ยมเจียมตน, ความอ่อนหวาน, ความรักนวลสงวนตัว,ความเสียสละฯลฯ ล้วน

ไม่ได้รับความสำคัญในการพัฒนาท้ังล้ิน บางอย่างถูกเหยียดว่า 'เชย' ด้วยช้ํา ....ฉะน้ัน การไป

พัฒนาสตรีตามชนบท บางทีกลับเป็นการทำให้สถานภาพของผู้หญิงตกต่ําลงไปกว่าเดิมก็ได้ 

เพราะดึงผู้หญิงเข้ามาอยู่ใต้นโยบายพัฒนาซึงเน้นแต่ 'ความเป็นผู้ชาย' อยู่แล้ว" (ฉบับท่ี 813,

19 มีนาคม 2539)

“เราชอบโมเมว่าแนวคิดการพัฒนากับพระพุทธศาลนาเป็นอย่างเดียวกัน แล้วก็แปลงให้ 

พระพุทธศาลนาเป็นเพียงคอรัลหรือเพ่อร์นเจอร์ของการพัฒนา แทนท่ีจะถามว่าพระพุทธศาสนา 

ควรมีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาอย่างไร ก็ควรถามว่าการพัฒนาควรมีบทบาทส่งเสริม 

พระพุทธศาสนาอย่างไรมากกว่า แล้วถ้าการพัฒนาไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับหลักธรรมของ 

พระพุทธศาสนา ก็ไล่มันออกไปลิครับ การพัฒนาในแนวน้ีไม่ต้องการพระพุทธศาสนามากไปกว่า 

การลวดมนต์เจึมป้ายเป็ดบริษัท ขัยชนะของโลกทัศน์การพัฒนาทำให้ไม่เหลือบทบาทอะไรท่ีมี 

สาระสำคัญให้พระพุทธศาสนาในเมืองไทยอีกเลย ผมสงลัยเสมอว่า ในสมัยหลังก่ึงพุทธกาลน้ี 

เราเป็นลังคมพุทธ และยังเป็นชาวพุทธอยู่แน่ละหรือ โยม?” (ฉบับท่ี 828, 2 กรกฎาคม 2539)

ย้ํา ต้องมสืลธรรม'ในการขายเส ิยง !

ในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง ล.ล. ทั่วประเทศบีนี้ ภายหลังจากท่ีนายบรรหาร 

ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรน้ัน ปรากฎว่ายังคงมีการเชิญขวน 

ประขาซนโดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในชนบท ให้รับเงินซ้ือเสียงเอาไว้แต่ไม่ต้องไปลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 

ล.ส.ท่ีให้เงินอยู่เซ่นเดิม และในบีน้ีพระราชวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณ ปชุ๊ทโธ พระเกจิอาจารย์ 

ช่ือตังแห่งวัดบ้านไร่ อ.ด่านชุนทด จ.นครราชสีมา ก็ได้ออกมาร่วมพูดถึงเร่ืองตังกล่าวในทำนอง 

คล้ายๆ กันน้ี แตกต่างกันเล็กน้อยตรงท่ีแม้หลวงพ่อคูณจะบอกให้รับเงินซ้ือเสียงเพราะไม่บาปท่ี 

จะรับเงินท่ีคนอ่ืนให้เอง แต่หลวงพ่อดูณก็ไม่ถึงกับบอกว่าอย่าไปลงคะแนนเสียงให้คนท่ีซ้ือเสียง 

เป็นเหตุให้นิธต้องออกมาย้ําในบทความของเขาอีกคร้ังว่า การมีดึลธรรมแม้จะเป็นในการ 

ขายเสียงซ่ึงก็คึอการรับเงินผู้สมัคร ล.ส.รายใดมาแล้วก็ต้องลงคะแนนเสียงให้น้ัน เป็นลิงท่ี
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ประชาซนท่ีรับเงินจากการซือเสียงควรกระทำ เพราะสังคมไทยควรจะมีความช่ือสัตย์ช่ือตรงใน 

คำมั่นสัญญาเป็นพื้นฐาน ( นิธิให้เหตุผลว่าการรับเงินมาโดยจะรับปากหรือไม่รับปากว่าจะ 

ลงคะแนนเสียงให้น้ันถือเป็นการให้คำม่ันสัญญาแล้ว ) และความช่ือสัตย์ช่ือตรงในคำม่ันสัญญาน้ี 

อาจจะมีความสำคัญยิ่งกว่าการมีประชาธิปไตยเสียอีก

“เรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นเร่ืองใหญ่กว่าการสร้างประชาธิปไตย (ซ่ึงท่ีจริงก็สร้างไม่ได้ 

เพียงด้วยการเลือกต้ังท่ีสะอาดเท่าน้ัน) การโกงจึงเป็นบาป ไม่ว่าจะโกงคนช่ัวหรือโกงนักบุญก็ 

บาปเหมือนๆ กัน ผมคิดว่าตราบเท่าท่ีชาวบ้านไทยขายเสียงด้วยความช่ือสัตย์สุจริต โอกาสท่ีเรา 

จะปฏิรูปการเมืองให้การเมืองไทยสะอาด 1 มีประสิทธิภาพ และควบคุมได้ก็เป็นไปได้ เพราะ 

เรามีประชาชนท่ีรู้บาปบุญคุณโทษ แต่ถ้าประชาชนพากันเบ้ียวนักการเมืองจอมเบ้ียวเพ่ือให้ 

นักการเมืองดี  ๆ เข้าไปม่ังในสภา ในไม่ช้านักการเมืองดีๆ เหล่าน้ีก็จะกลายเป็นคนเบ้ียวท่ีเบ้ียวได้ 

ซับช้อนไปกว่าพวกสอบตกเสียอีก เพราะไม่มืใครเป็นคนช่ือตรงสุจริตอยู่ได้ในสังคมท่ีขาดความ 

สุจริตช่ือตรงโดยพ้ืนฐาน" (ฉบับที่848, 19พฤศจิกายน 2539)

ก.ม.ทรัพย์สินทาง{[ญญา อย่ารีบใชโดยไม่รอบคอบ

ในเร่ืองเกี่ยวกับกฎหมาย นิธิได้กล่าวถืงกฎหมาย “ทรัพย์สินทางปัญญา', ว่า การท่ีมี 

นักการเมืองไทยหลายคนออกมาเร่งรัดด้วยความไม่รอบคอบเพ่ือให้กฎหมายน้ีบังคับใช้ในประเทศ 

ไทยโดยเร็วน้ัน อาจทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างมหาศาลได้ โดย 

ผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์แทนก็ได้แก่ชาติตะวันตกท่ีเป็นผู้ผลักคันให้ประเทศกำลังพัฒนาม่ัวโลก 

ออกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือให้การรับรองสนธิสัญญาท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ชาติตะวันตก

“เพราะฝร่ังไม่ยอมนับทรัพย์ส่วนกลางว่าเป็นทรัพย์ เหตุดังน้ันถ้าใครเอาทรัพย์ชนิดน้ี 

ไปฃัดถูสักหน่อย ก็อ้างได้เลยว่าเป็นของกู ใครจะเอาไปใช้ก็ต้องจ่ายกู เซ่น พันธุพีชหรือสมุนไพร 

ซึงความเของชาวบ้านสืบทอดมาเป็นเวลานานๆ รู้จักคุณ'โทษอย่างดี นักวิจัยก็อาคัยความรู้ของ 

ซาวบ้านนี่แหละ เก็บตัวอย่างไปวิจัยหาตัวยาทางเคมี แล้วก็จดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นของตัว 
ไปเลย ซาวบ้านจะซื้อยานั้นมาก็ต้องจ่ายเงินให้แก่หัวขโมยด้วย การก๊อบบีคำจากภาษา 

ต่างประเทศน้ันไม่แปลก แต่การก๊อบบีความคิดน่ีเป็นเร่ืองอนาถ เพราะเท่ากับสูญเสียรากฐาน 

ทางปัญญาของตัวไปเลย จึงทำให้นักการเมืองบางคนเร่งรัดให้ไทยรีบให้สัตยบันในสนธิสัญญา 

ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไม่เตรียมกฎหมายไว้คุ้มครองทรัพย์รวมของเราให้พร้อมเสีย 

ก่อน" (ฉบับท่ี 808, 19 กุมภาพันธ์2539)
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ต้องสร้าง “กฎหมาย" บนฐานของ “นา'ใจ”

นิธิยังได้กล่าวด้วยว่า กฎหมายมีความจำเป็นสำหรับสังคมสมัยใหม่ท่ีใหญ่โตซับช้อนเซ่น 

สังคมไทย แต่กฎหมายหลายอย่างของไทยน้ันกลับกลายเป็นเคร่ืองมีอท่ีทำให้ความไม,เป็นธรรม 

และความไร้ประสิทธิภาพดำรงอยู่ต่อไปได้เร่ือยๆ นอกจากน้ียังขาดกฎหมายท่ีจำเป็นอีก 

หลายเร่ืองในสังคมไทยด้วย เซ่น แทนท่ีจะมีกฎหมายท่ีแน่ซัดจำกัดการถือครองท่ีด้น แต่กลับมี 

กฎหมาย ส.ป.ก. ซ่ึงเปิดโอกาสให้คนท่ีได้เปรียบในสังคมอยู่แล้วเช้าถืงทรัพยากรท่ีดินได้เพมข้ึน 

ในขณะท่ีคนจนไร้ท่ีดินทำถืนเช้าถึงแต่ทรัพยากรท่ีดินทำกินซ่ึงไม่เหมาะแก่การเกษตรท่ีคนจนเอง 

ถนัด 1 ไม่มีการเก็บภาษีนํ้าท่วมหรือภาษีมรดก 1 เป็นต้น เม่ือเป็นเซ่นน้ีนิธิจึงเห็นว่า ต้องช่วยกัน 

สร้างสำนึกในเร่ืองนำใจหรือความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมสังคมให้เกิดข้ึนอย่างจริงจังในสังคมไทย 

ผ่านการศึกษา 1 ล่ือมวลซน และสถาบันทางสังคมอื่นๆ เพ่ือท่ีจะได้เป็นฐานให้แก่ความเห็นชอบ 

ที่จะแก้วินัยหรือกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่างๆ รวมท้ังการทำให้มีกฎหมายใหม่ เซ่น กฎหมายภาษี 

นั้าท่วม, กฎหมายมรดก, กฎหมายจำกัดการถือครองที่ดินฯลฯ ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีจะสร้าง 

ความเป็นธรรมให้แก่สังคมได้

“สังคมท่ีเรามีชีวิตอยู่ในทุกวันน้ีสามารถบรรลุความเป็นธรรมและประสิทธิภาพได้ด้วย 

กฎหมาย ไม่ใช่การเรียกร้องให้คนรวย, คนมีอำนาจ, คนได้เปรียบ,ฯลฯ มีน้ีาใจแก่คนจน,

คนไร้อำนาจและคนด้อยโอกาส ‘วัฒนธรรม’ ท่ีใช้ผิดท่ีเซ่นน้ี แทนท่ีจะก่อให้เกิดความงอกงาม 

แก่สังคม กลับกลายเป็นเครื่องมีอให้ความไม่เป็นธรรมและความไร้ประสิทธิภาพดำรงอยู่ต่อไป

เรื่อยๆ มากกว่า พูดอีกอย่างหน่ึงก็ศึอกฎหมายทั้งหลาย1ไม่'ใช่คํ'าสังเฉย  ๆ แต่ต้องเป็นคำสังท่ี

มาจากน้ัาใจหรือมาจากฐานของจิตใจท่ีเอ้ืออาทรต่อกันในกลุ่มด้วย เหตุดังน้ันบทบาทของน้ีาใจ 

ในสังคมสมัยใหม่จึงไม่ได้อยู่ท่ีการแบ่งเขตกันระหว่างวินัยและน้ีาใจ แต่อยู่ท่ีมีน้ัาใจเป็นสำนึกใน 

การรักษาวินัย” (ฉบับท่ี 846, 5 พฤศจิกายน 2539)

เปล่ียนวัฒนธรรมในหัวใจ ความต้องการท่ีไม่ง่ายของ “จีน”
นโยบายการปกครองของจึนท่ีบังดับให้พระทิเบตเลิกนับถือองค์ทะไลลามะ ผู้นำทาง 

จิตวิญญาณพลัดถ่ินของซาวทิเบต และการปลุกระดมให้คนรุ่นใหม่ชาวจีนไม่เห็นแก่เงินหรือ 

เห็นแก่ตัวจนลืมเร่ืองการอุทิศตนแก่ส่วนรวมน้ัน นิธิกล่าวว่า ถือเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยน 

ทัศนคติในข้ันท่ีลืกมาก จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีจะทำกันได้ง่ายๆ ทัศนคติหรือวิธีมองโลกคือหัวใจของ 

วัฒนธรรม และหัวใจของวัฒนธรรมน้ันผูกพันกับวิถีชีวิต ดังนั้นถ้าไม่มีการเปล่ียนวิถืชีวิต 

รัฐบาลจึนก็ยากที่จะเปล่ียนทัศนคติหรือวิธีมองโลกท่ีอยู่ในขั้นลึกเซ่นน้ีท้ังของชาวทิเบตและของ 

ซาวจีนให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้
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“ผมคิดว่าการนับถือบูชาองค์ทะไลลามะของชาวทิเบตก็ตาม ความเห็นแก่ตัวซ่ึงหา 

ขีดจำกัดได้ยากของเศรษฐกิจระบบตลาดก็ตาม เป็นวิธีมองโลกท่ีแยกออกจาโ1วัฒนธรรมทิเบต

หรือวัฒนธรรมตลาดไม่ได้ หรือไม่ได้ง่ายๆ  แม้ว่าจะยกเลิกตำแหน่งทะไลลามะโดยทางการ

ไปแล้ว แต่องค์ทะไลลามะก็ยังอยู่ในใจคนเพราะยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับไขเข้าไปยู่ความ 

เข้าใจโลกและชีวิตของซาวทิเบต ขาดไปเลียไม่ได้ ถึงองค์ทะไลลามะส้ินพระชนมํใป ก็คงเกิด 

องค์ทะไลลามะองค์ใหม่ท่ีคนทิเบตเคารพนับถือข้ึนอีกจนได้ ไม่ในทิเบตเองก็นอกทิเบต เพราะ 

ตำแหน่งนมีมาก่อน ‘ทางการ’ เลียอีก ในขณะท่ีตำแหน่งทะไลลามะเป็นหัวใจของวัฒนธรรมทิเบต 

‘ทางการ’ เป็นอะไรท่ีอยู่ภายนอก ( เหมือน 'ทางการ' ในสังคมอื่นก็มักเป็นคนแปลกหน้าเสมอ ) 

ความเห็นแก่ตัวก็เหมือนกัน จะเรืยกว่าเป็นวิถีชีวิตที่มากับเศรษฐกิจระบบตลาดก็ได้ ผมไม่ได้ 

หมายความว่าคนในระบบเศรษฐกิจระบบอ่ืนไม่เห็นแก่ตัวนะครับ แต่ผมหมายความว่า เศรษฐกิจ 

ระบบตลาดใช้ประโยชน์จากกิเลสข้อน้ีของมนุษย์ในการผลักตันให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้อย่าง 

ราบรื่น"(ฉบับที่ 838, 10กันยายน2539)

“สิทธิมนุษยชน”ในมือ '‘คนป่า’’ ของเอเชีย

นิธิยังได้แสดงทัศนะต่อการเมืองระหว่างประเทศอีกว่า แม้หลักสิทธิมนุษยชนมักถูกใช้ 

เป็นข้ออ้างท่ีไม,จริงใจและฉ้อฉลในการนำมาใช้แทรกแซง ข่มฃู่ ประณาม ฯลฯ ประเทศกำลัง 

พัฒนาท้ังในทวีปเอเชียและทวีปอื่นๆ เพ่ือผลประโยชน์ของชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 

แต่การท่ีผู้นำหลายประเทศในเอเชียท่ีมืการปกครองแบบเผด็จการท้ังเข้มข้นและเจือจาง เช่น จีน 

พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ ชอบพากันอ้างว่าหลักสิทธิมนุษยชนไม่ได้เป็นสากลหากเป็นเพียง 

แนวคิดของซาวตะวันตกน้ัน ถือเป็นเร่ืองท่ีนิธิไม่เห็นด้วย เพราะแท้จริงแล้วเน้ือหาของหลักสิทธิ 

มนุษยซนมือยู่ในศาสนาทุกศาลนา โดยเฉพาะในศาลนาของเอเชียน้ันมืหลักธรรมท่ีสอดคล้องกัน 

มากกับเน้ือหาของหลักการน้ี เช่น การสอนให้เคารพชีวิตของพุทธศาลนา แต่ไม่เฉพาะชีวิตคน 

เท่าน้ัน ยังรวมไปถึงชีวิตอ่ืนๆ ท่ีอยู่ร่วมโลกเดียวกันด้วย เป็นต้น ตังน้ันถ้าผู้นำชาติท่ีปกครอง 

แบบเผด็จการในเอเชียจริงใจในความเป็นเอเชียของตนเองจริง ไม่ใช่แค่อ้างความเป็นเอเชียเพ่ือ 

เอาไว้ต่อล้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองกับชาติตะวันตกเท่าน้ัน ก็ไม่ควรปฏิเสธหลักการสิทธิ 

มนุษยซนอย่างส้ินเซิงเช่นท่ีผ่านมา แต่ควรจะช่วยกันพัฒนาหลักการสิทธิมนุษยชนท่ีวางอยู่บน 

รากฐานศาสนาของเอเชีย เช่น พุทธศาลนา ศาลนาอิสลาม ศาสนาขงจ๊ือ เป็นต้น เพราะ 

หลักการสิทธิมนุษยซนเช่นน้ืจะช่วยทำให้โลกปราศจากการรังแกกันไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่รังแก 

ประเทศเล็ก การรังแกประชาซนภายในประเทศต่างๆ หรือแม้แต่การรังแกธรรมชาติ

“ผมไม่เห็นด้วยกับคำแก้ตัวของผู้นำเอเชียท่ีว่าสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดฝร่ัง ไม่จำเป็น 

ที่คนเชียต้องคิดอย่างเดียวกัน เพราะฟังดูเหมือนกับว่าพระพุทธศาสนาก็ตาม 1 ศาสนาอิสลาม
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ก็ตาม 1 ศาสนาฮินดูก็ตาม หรือลัทธิขงจื๊อก็ตาม เห็นการเข่นฆ่าผู้คนอย่างโหดเห้ียมดังท่ีทำกันใน

ถนนราชดำเนิน 1 ในพม่าหรือในดัตุรัสเทียนอันหมิน ฯลฯ เป็นสิ่งถูกต้อง  แต่เพราะเผด็จการ

เอเชียไม่ได้มีความจริงใจหรือภูมิใจในความเป็นเอเชียแต่อย่างใด เอเชียจึงได้แต่รวยเอาๆ แต่กลับ 

ป้าเถื่อนยิ่งข้ึน เพราะประกาศไต้อย่างไม่อายว่าความเป็นเอเชียคือความป่าเถ่ือน ปัญหาท่ีแท้จริง 

ของเอเชียจึงอยู่ท่ีว่า มีอะไรบกพร่องในอารยธรรมของเราท่ีปล่อยให้คนป่าข้ึนมาปกครองอารยชน 

ได้มากถึงเพียงน้ี’, (ฉบับท่ี 844, 22 ตุลาคม 2539)

เร่ืองของ “สมัคร” และพรรคประชากรไทย ( แท ้)

นิธิได้เสนอบทความเก่ียวกับพรรคประชากรไทยว่า พรรคน้ีเหมาะท่ีจะเป็นพรรคการเมือง 

ยอดนิยมท่ีสุดของคนท่ีคิดว่าดัวเองเป็น '‘ไทยแท้ “ ถ้าหากมีคนไทยท่ีคิดว่าดัวเองเป็นไทยแท้ 

อยู่จริง เพราะนายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคประชากรไทยและเป็นลัญลักษณ์ท่ีขาดไม่ได้ 

ของพรรคน้ี เป็นนักการเมืองเพียงไม่ก่ีคนท่ีชอบข้ึนร้องเพลงไทยแบบเก่าคือ เพลงไทยเดิม เพลง 

แนวสุ,นทราภรณ์ และเพลงลูกกรุง ทางโทรทัศน์อยู่เสมอ และมักใช้ภาษาไทยโบราณเวลาพูดจา 

กระทบกระเทียบหรือว่ากล่าวและสรรเสริญใคร อกท้ังนายสมัครยังน่าจะเป็นนักการเมืองท่ีมีชีวิต 

อยู่เพียงผู้เดียวท่ีนุ่งผ้านุ่งออกงานลังคมบางงานอีกด้วย ดังน้ันจึงไม่น่าแปลกใจ ถ้าคนท่ีคิดว่า 

ดัวเองเป็น “ไทยแท้’, จะนิยมพรรคประชากรไทย และประเด็นน้ีเป็นเร่ืองท่ีพรรคพลังธรรมท่ีมื 

อิทธิพลเหนือหน่วยงานราชการท้องถ่ืนของกทม.ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จนนำไปยู่ 

การจัดแบ่งเขตเลอกต้ังในกรุงเทพฯ ท่ีทำให้พรรคพลังธรรมเป็นฝ่ายได้เปรียบพรรคประชากรไทย

“หนังสือพิมพ์ฝร่ังในกรุงเทพฯ ชุบซบว่าคนวงในของพลังธรรมยอมริบว่าได้จัดการแบ่ง

เขตเสือกต้ังในกรุงเทพฯ เลียใหม่เพื่อให้พรรคประชากรไทยเลียเปรียบ เขาบอกว่าผู้สนับลนุน

พรรคประชากรไทยน้ันเป็นคน ไทยแท้' ด้วยเหตุดังน้ันเขาจึงแบ่งเขตให้แต่ละเขตเสือกต้ังไม่มื 

ไทยแท้' เป็นเลียงส่วนใหญ่เลย เพราะถูกปนด้วยไทยประ๓ ทไม่ ‘แท้’ ชนิดต่างๆ ผลปรากฏว่า 

พลังธรรมได้คะแนนท่วมท้นประชากรไทยท้ังในการเสือกต้ังใหญ่คร้ังท่ีแล้วและการเสือกต้ังผู้ว่าฯ 

คร้ังน้ี’’ (ฉบับท่ี 829, 9 กรกฎาคม 2539)

นักการเมึองไทยไม่มีวิสัยทัศน์ที่แท้จริง!

ในช่วงท่ีมีนักการเมืองไทยจำนวนมากต่างพากันอวดอ้างคัวว่าเป็นผู้มีวิลัยทัศน์ เพ่ือ 

ทำให้คัวเองเป็นท่ียอมรับของลังคม นิธิจึงได้เสนอบทความแสดงทัศนะต่อคำว่าวิลัยทัศน์กับ 

นักการเมืองไทยโดยกล่าวว่า นักการเมืองที่จะเป็นผู้มีวิลัยทัศน์อย่างแท้จริง คือคนท่ีไม่มอง 

ปัญหาแบบแยกส่วน เช่น รู้ว่าปัญหารถติดในกรุงเทพฯ น้ันมาจากปัจจัยท่ีสลับซับซ้อนท้ังในเชีง 

โครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เป็นต้น เพราะวิลัยทัศน์ในความคิดของนิธิคือ
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การมองเห็นระบบทังหมดว่าส่วนต่างๆ น้ันสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่างไร ถ้าส่วนหน่ึงเปล่ียนไปจะ 

ไปกระทบส่วนอื่นๆ อย่างไรและไปกระทบท้ังระบบอย่างไร และยังหมายถึงการแสดงความเข้าใจ 

ปัจจุบันและอดีตได้อย่างถึกซ้ึง จนเข้าใจระบบท่ีเช่ือมโยงเร่ืองราวต่างๆ ของปัจจุบันและอดีต 

และมองเห็นว่าระบบทั้งหมดกำลังเคล่ือนย้ายแปรเปล่ียนไปในทางใด ซ่ึงในบรรดาทักการเมึอง 

ไทยท้ังท่ีพยายามแสดงตัวและไม่แสดงตัวว่าเป็นผู้มืวิสัยนั้นจะหาคนท่ีมืคุณสมบัติเช่นน้ีได้ยาก 

อย่างไรก็ตามความหมายของวิสัยทัศน์ท่ีเป็นท่ีเข้าใจของคนในสังคมไทยยุคน้ีกลับเน้นไปท่ีอนาคต 

มากเกินไปซ่ึงนิธิไม่ค่อยจะเห็นด้วย จนเป็นสาเหตุสำคัญท่ีทำให้ทักการเมืองไทยท่ีอยากอ้างว่า 

ตัวเองมีวิสัยทัศน์พยายามสร้างภาพของตนให้ดูทันสมัย เป็นคนรุ่น'ใหม่ เหมาะที่จะสร้างอนาคต 

ให้แก่ประเทศ แม้จะยังไม่รู้เลยว่าอนาคตคืออะไรอย่างแท้จรังเพราะคนท่ีเข้าใจอนาคตคงไม่แสดง 

พฤติกรรมทีประ'ชา'ซนเรียกว่า “นำเน่า'’ อยู่เหมือนเดิมไม่เปล่ียนแปลงอย่างท่ีทักการเมืองไทยทำ 

ท้ังๆ ท่ีสังคมได้เปล่ียนไปมากแล้ว

“ผมนึกถึงประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในแถบเอเชียอีกหลายประเทศ เขาก็คงเผชิญ 

ความเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงคล้ายเรา แต่ในบางประเทศอาจไม่น่าตระหนกเท่าเราก็ได้ 

เช่น ในเมืองจน หรีออิทัดนีเชีย และเวียดนาม ทักการเมืองของเขายังทำท่าเหมือนกับร้แน่ว่า 

อนาคตคืออะไร ในส่วนน้ีก็คงทำให้ประชาซนจำนวนมากสบายใจว่าอย่างน้อยลูกพ่ีก็รู้ว่าจะไป 

ทางไหนกัน แต่ในเมืองไทยน้ันลูกพ่ีเราไม่มือำนาจปิดหูปิดตาประชาชนได้เท่าลูกพ่ีของเขา จึง 

ได้แต่ทำหน้าเช่อเพราะความงงงวยเหมือนพวกเราซ่ึงเป็นลูกน้อง ในสภาพความเปลี่ยนแปลง 

อย่างท่ีไม่ใครไว้วางใจกับอนาคตได้เลยน้ี ทุกคนย่อมโหยหาคนท่ีสามารถให้ความเช่ือน้ันกับ 

อนาคตได้บ้าง วิสัยทัศน์ในภาษาไทยจึงแปลว่าอั๊วรู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไร และจะต้องจัดการ 

กับมันอย่างไร เป็นอะไรท่ีทักการเมืองต้องพยายามแสดงว่าตัวมือยู, ทับต้ังแต่จะพูดอะไรก็เอา 

ลูกโลกไปวางไว้ใกล้ๆ ตัว 1 ไปจนถึงรงสัญญาณภาพข้ามเมือง 1 ปฏิรูปการศึกษาด้วยการซื้อ 

คอมพวเตอรฯล,ฯ” (ฉบับที่823,28พฤษภาคม2539)

“บรรหาร” หรีอ “ชวน” ก็ล้วน “เซ้ืองช้า” ครีอกัน

ในช่วงท่ีนายชวน หถึกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก นายชวนได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

เป็นอย่างมากว่าเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ ในการทำงานค่อนข้างช้า จนได้รับฉายาว่า 

“ชวน เช่ืองช้า,’ ( แต่นิธิจะใช้คำว่า “ชวน แช่มช้า” แทน ) แต่พอนายบรรหาร ศิลปอาชา ถ้าวซ้ืนมา 

เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลแทนนายชวน นิธิก็ไม่เห็นว่านายบรรหารจะมืความแตกต่างจากนายซวน 

ในการทำงานแต่อย่างใด กล่าวคือไม่ค่อยกล้าตัดสินใจท่ีจะทำอะไรด้วยความฉับไวเช่นกัน 

ท้ังๆ ท่ีในช่วงหาเสยงเถึอกต้ัง ส.ล. คร้ังท่ีผ่านมา นายบรรหารได้ใช้คุณสมบัติการเป็นคนตัดสินใจ 

ได้รวดเร็วมาเป็นจุดขายสำคัญอย่างหน่ึงของตน การไม่เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
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จากกลุ่มท่ีพยายามแย่งชิงอำนาจกันในพรรคชาติไทย เช่น กลุ่มนายเนวิน ชิดชอบ 1 กลุ่ม 

นายเสนาะ เทียนทอง 1 กลุ่มนายวัฒนา อัศวเหม คือตัวอย่างของการไม่กล้าตัดสินใจของ 

นายบรรหาร จนลร้างความอดอัดในการทำงานให้แก่นายบรรหารตลอดมา

'‘แต่มาปัดนี้ เม่ือคุณบรรหารเป็นนายกฯ เอง การตัดสินใจท่ีรวดเร็วในการให้สัมปทาน 

ของท่านไม่สามารถเอามาตัดสินใจทางการเมืองได้เลย ความอับจนทางการเมืองท่ีท่านต้องเผชิญ

อยู่ในเวลาน้ี ล้วนมาจากการไม่กล้าตัดสินใจในทางใดทางหน่ึงให้เด็ดขาดท้ังน้ัน น่าสังเกต

นะครับว่า นายกฯ คนสุดท้ายท่ีคนไทยจำนวนมากทีเดียวยกย่องช่ืนชมอย่างสุจริตใจ คือ 

คุณอานนท์ ปันยารซุน ช่ืงไม,ได้มืบุคสิกฃองความแช่มช้าไม่กล้าตัดสินใจเลย ท้ังน้ี เพราะ 

ความจำเป็นทางเศรษฐกิจสมัยปัจจุบันทำให้คนไทยจำนวนมากคิดว่า รัฐบาลต้องไม่ใช่ศูนย์กลาง 

ของเครือข่ายขุมอำนาจ แต่ต้องมีอำนาจเหนือรัฐจริงๆ ตัดสินใจทำอะไรเพ่ือให้เกิดผลแก่ประเทศ 

ได้จริง ไม่ใช่เป็นแค่ประธานการเจรจาต่อรองของเหล่าท้ัวเห่ียเท่าน้ัน”

(ฉบับท่ี 827, 25 มิถุนายน 2539)

ช่ีเทำ'ไมคนตัว “สั้น" ก็อยากจะสราง “หอสูง” ?

นิธิยังเซียนบทความเก่ียวกับเม่ือคร้ังท่ีนายบรรหารเคยพูดไว้ท่ีเมืองเข่ียงไฮ้ ประเทศ 

สาธารณรัฐประชาซนจีน ว่ากรุงเทพฯ ก็จะสร้างหอสูงเช่นท่ีมืในเข่ียงไฮ้เหมือนกันแต่คงไม่สูงเท่าท่ี 

เข่ียงไฮ้ โดยนิธิกล่าวว่า การท่ีนายบรรหารคิดจะสร้างหอสูง แสดงให้เห็นว่านายบรรหารก็ไม่ต่าง 

ไปจากผู้นำของหลายประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุน จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ท่ีชอบใช้หอสูงเป็น 

เคร่ืองหมายแสดงว่าประเทศของตนมีความร่ํารวย มืความเจริญทัดเทียมประเทศในโลกตะวันตก 

ท่ีพัฒนาแล้ว และด้วยการมองเช่นน้ีเองท่ีทำให้หอสูงส่วนใหญ่ในเอเชียน้ัน แม้จะสูงและสวย แต่ 

ก็มักจะไม่กลมกลืนกับทัศนืยภาพของเมืองที่หอสูงต้ังอยู่ อีกท้ังการสร้างหอสูงในเมืองท่ีไม่มืพ้ืนท่ี 

ว่างมากพอสำหรับมองหอสูงในระยะต่างๆ ได้เช่นท่ีสร้างกันในเอเชีย ทำให้กว่าจะมองเห็นหอสูง 

ได้น้ันก็ต้องมาอยู่ในระยะท่ีใกล้หอสูงมากแล้ว ซ่ึงเป็นเหตุให้ผู้ชมต้องแหงนหน้ามองกันอย่างยาก 

ลำบาก

“คนรวยๆ และมีอำนาจของเอเชียไปยึดเอาสัญลักษณ์ของหอสูงว่าคืออารยธรรมแผนใหม่ 
ด้วยเหตุดังน้ัน จึงชอบสร้างหอสูงในยุคสมัยท่ีฝร่ังเลิกสร้างไปแล้ว คนรวยก็ต้องการบอกคนจนใน 
สังคมของตัวว่า ความรวยของฉันทำให้เธอได้อารยธรรมแผนใหม่ ส่วนคนท่ีมือำนาจก็อยากบอก 

คนไร้อำนาจในสังคมว่า อำนาจของฉันทำให้เธอได้อารยธรรมแผนใหม่ สารท่ีคนรวยและคนมื 
อำนาจของเอเชียบอกคนร่วมสังคมด้วยหอสูงน้ัน ฝร่ังลูกหลานนายไอเทิเลสมัยน้ีไม่กล้าบอก 

เพราะฝร่ังซ่ึงเป็นผู้ริเริมอารยธรรมแผนใหม่น้ีเองกำลังสงสัยในคุณค่าอารยธรรมแผนใหม่มากข้ึน
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ทุกขณะ หอสูงจึงผุดข้ึนได้เฉพาะในเอเชีย หรือในบ้านของเศรษฐีใหม่ท้ังหลายซ่ึงเช่ือว่าโลกจะ 

แตกก็ช่างเถิด ขอฉันรวยก่อนแล้วกัน หรือถึงฉันรวยอีกคน โลกก็ยังไม่ทันแตกหรอก”

(ฉบับที่817, 16เมษายน 2539)

พอเข้าสู่ช่วงคร่ึงหลังของปีน้ีได้ใม่นาน นายบรรหารก็ได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร 

และมีการเลือกตัง ส.ส. กันใหม่ในเวลาต่อมา ภายหลังการเลือกต้ังครั้งน้ี พรรคความหวังใหม่ 

ซึงมีจำนวน ส.ส. มากเป็นอันดับหน่ึง ได้เป็นแกนนำในการจัดต้ังรัฐบาล และทำให้พล.อ.ชวลิต 

ยงใจยุฑธ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ก้าวข้ึนมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 22 ของ 

ประเทศไทยกัดจากนายบรรหาร ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ท่ีเป็นคู่แข่งสำคัญของพรรค 

ความหวังใหม่ในการเลือกต้ังก็ยังต้องเป็นแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อไป และจากการท่ี 

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของพล.อ.ชวลิตในปีน้ีมีเวลาเพียงแค่ 

สองเดือนเท่านัน ทำให้นิธิยังไม่ได้เขียนบทความท่ีมีประเด็นหลักวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ 

รัฐบาลชุดน้ีในปีน้ี

ด้านเศรษฐกิจ

ตารางท่ี 11 จำแนกความถ่ีซองเน้ือหาทางด้านเศรษฐกิจ ปี 2539

จำนวนเนิอหา รอยละ

1. การค้า การตลาด การลงทุน 1 33.33

2. การท่องเท่ียว 1 33.33

3. อ่ืนๆ

3.1 ระบบทุนนิยม 1 33.33

รวม 3 100

บทความที่มีประเด็นหลักทางด้านเศรษฐกิจในปีนี้มีเพียง 3 บทเท่าน้ัน โดยมีท้ังเร่ืองราวท่ี 

อยู่ในหมวดการค้า การตลาด การลงทุน, การท่องเท่ียว และหมวดอื่นๆที่ว่าด้วยเรื่องของระบบ 

ทุนนิยม ลำหรับเน้ือหาของบทความท้ัง 3 บท มีดังน้ีคือ การย้ําให้เห็นถึงความสำคัญของการ 

พัฒนาตลาดภายในประเทศว่า นอกจากจะช่วยส่งผลดืต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยแล้ว 

ยังทำให้ไม่จำเป็นต้องมุ่งพึ่งพาการส่งออกท่ีมักจะผันผวนตลอดเวลาอย่างท่ีทำกันในปัจจุบัน ,
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การเสนอ แนะให้ท้องถ่ินต่างๆ ของไทยเข้ามาจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในท้องถ่ินของ 

ตนเองอย่างเต็มตัว โดยมีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งควรจะปรับเปลี่ยนมาเป็น 

องค์กรทางวิชาการท่องเท่ียวท่ีมีตักยภาพมากข้ึน รวมท้ังองค์กรอ่ืนๆ ของรัฐและเอกชน คอยให้ 

การสนับสนุนเท่าท่ีจำเป็น และการแสดงข้อกังขาต่อความคิดท่ีว่า การมุ่งทำกำไรในเศรษฐกิจ 

ระบบทุนนิยมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางปัญญาหรือทางวิชาการรองมนุษย์

กา?วิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านเศรษฐกิจ

กระตุ้นกันอีกที “ต้องทำตลาดภายในให้มีความเข้มแข็ง”
นิธิยังคงพยายามช้ีให้เห็นถึงความสำคัญของการมีตลาดภายในท่ีมีกำลังช้ือสูงเพราะจะ 

มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าในประเทศ ซ่ึงอาจนำไปสู่ธุรกิจส่งออกท่ีดีได้ต่อไป โดยในคร้ังน้ี 

เขาได้เขียนบทความขยายความเพ่ิมเติมอีกว่า การท่ีต่างประเทศบางประเทศสามารถผลิตสินค้า 

จนมีคุณภาพดีกว่าสินค้าของไทยน้ัน เป็นเพราะชาติเหล่าน้ันมีตลาดภายในขนาดใหญ่รองรับ 

ทำให้ผู้ผลิตต่างพยายามปรับเปล่ียนสินค้าเพ่ือเอาใจผู้บริโภคภายในมากกว่าผู้บริโภค 

นอกประเทศ เม่ือให้ความสำคัญต่อตลาดภายในเช่นน้ีก็ส่งผลให้เกิดฐานทางวัฒนธรรมท่ี 

แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการสร้างคุณภาพแก่สินค้า เพราะคุณภาพย่อมเกิดข้ึนได้จากการรับฟัง 

อย่างเอาใจใส่ในเสียงของผู้บริโภคใกล้ตัวแล้วปรับเปล่ียนจนผู้บริโภคพอใจ ซ่ึงแน่นอนว่าผู้บริโภค 

ที่มีกำลังช้ือสูงก็มักจะพอใจสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงตามไปด้วย

“ผลิตกัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทยน้ันล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มุ่งจะขายคนไทย 

เน่ืองจากตลาดภายในท่ีมีกำลังช้ือของไทยมีขนาดเล็ก ช้ําไม่มีใครมุ่งม่ันจะพัฒนาให้ตลาดน้ี

ใหญ่ฃึน เช่น เห็นว่าเร่ืองการกระจายรายได้เป็นเร่ืองท่ีรอได้ การส่งออกเป็นเร่ืองใหญ่กว่า ....

ผมเพ่ิงได้ยินคนใหญ่คนโตพูดถึงความสำคัญของตลาดภายในต่อเม่ือการส่งออกของเรากำลัง 

ทรุดอยู่อย่างในขณะน้ี แต่ที่จริงแล้ว แม้แต่เม่ือตอนท่ีเราสามารถส่งออกได้คล่องๆ ตลาดภายใน 

ก็มีความสำคัญ เพราะตลาดภายในคือพื้นฐานทางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาที่แท้จริงที่จะสร้าง 

คุณภาพแก่สินค้าได้ ถ้าเราสนใจตลาดภายในมาต้ังแต่ต้น ป่านนี้เราคงผลิตสินค้าอีกระดับหน่ืง 

และไม่พบปัญหาการส่งออกอย่างวันนี้,’ (ฉบับท่ี 842, 8 ตุลาคม 2539)

เพ่ิมบทบาทนก, “ท้องถิ่น’’ ท้วไทยในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

มุมมองในเรื่องการท่องเที่ยวของนิธิ ยังคงให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพ่ือการท่องเท่ียว 

ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือรับใช้คนในพ้ืนท่ีด้วย ไม่ใช่ดำเนินไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 

นักท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียว เช่น เปล่ียนจากการเป็นธุรกิจทางเพศเต็มตัวอย่างที ่อ.เบตง
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จ. ยะลา ซึงนิธิไปเห็นมา รวมท้ังในจังหวัดอ่ืนๆ ด้วย มาเป็นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดย 

ให้ท้องกินเข้ามามีบทบาทดูแลการจัดการท่องเท่ียวของตนเองมากข้ึนกว่าเดิม ขณะท่ี 

การท่องเทียวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. ก็ควรจะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากงานล่งเสริม 

การท่องเทียว มาเป็นองค์กรทางวิชาการท่องเท่ียวให้คำปรึกษาแก่ท้องถ่ินต่างๆ เพ่ือจะได้สามารถ 

จัดการการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์ได้

“แม้ว่าทำได้ยาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสเสียเลย อย่างท่ีกล่าวแล้วว่าหาก 

ทุกฝ่ายมีความมุ่งมันจริงจังก็เป็นไปได้ท่ีจะเปล่ียนการท่องเท่ียว!,ชิงธุรกาม ไปเป็นการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม หนึงไนทุกฝ่ายทีหมายถึงมันคือ ททท...... ความรู้ในเรืองน้ีเรามีน้อยมาก เพราะ

ในแต่ละท้องถิ่นต้องพัฒนาความรู้ที่เหมาะลมของตนเองขึ้นมา ไม่ใช่ลอกตำราฝร่ังหรือตำรา 

กรุงเทพฯไปเรียน ททท.ลามารถเป็นสีอกลางให้เกิดการเรืยนรู้ในเร่ืองเหล่าน้ีไปพร้อมกับการเรืยนรู้ 

ของ ททท.เองได้'’ (ฉบับท่ี 802, 2 มกราคม 2539)

"ทุนนิยม( กำไร )” หนุนความก้าวไกลทางปัญญา - ความรู้แน่'หรีอ ?

นิธิไม่ค่อยเห็นด้วยกับความเช่ือท่ีว่า ระบบทุนนิยมท่ีมีกำไรเป็นตัวขับเคล่ือนสำคัญของ 

ระบบมันมีส่วนผลักคันให้เกิดความก้าวหน้าทางปัญญาหรือวิชาความรู้หลายสาขา เขาให้เหตุผล 

ว่าแม้การใช้กำไรเป็นแรงจูงใจจะทำให้เกิดการค้นคว้าผลิตภัณฑ์ไหม่ๆ ขึ้นมามากมายในแต่ละปี 

แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นถ้าพจารณาดีๆ อาจไม่ใช่ความก้าวหน้าทางปัญญา เพราะส่วนใหญ่ของ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เหล่าน้ันก็อาคัยความรู้เก่าๆ ท่ีรู้กันอยู่ท่ัว’ไปแล้ว เช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1 

มอเตอร์,ฯลฯ มาเป็นองค์ประกอบสำคัญของตัวผลิตภัณฑ์ ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์Iหม่ๆ 

หลายอย่างท่ีช่วยให้เกิดความสะดวกสบายข้ึนเพยงเล็กน้อยแก่ผู้บริโภคน้ัน ได้ทำให้ผู้คนฟุ'งเฟ้อ 

เกินความจำเป็น จนมองข้ามความพอดีของคุณภาพชิวิตมนุษย์ อันอาจนำไปลู่ความเสื่อมถอย 

ทางปัญญาได้

“ถ้ามองย้อนกลับไปดูความก้าวหน้าของปัญญามนุษย์ไนอดีตมาถึงปัจจุบัน ก็พิสูจน์ 

ไม่ได้นะครับว่ากำไรเป็นตัวผลักคันให้เกิดความก้าวหน้าทางปัญญาจริง คนที่ทำเงินจาก 

คอมพิวเตอร์ได้มากมาย ไม่ใช่คนท่ีคิดวัสดุก่ึงตัวนำในห้องแล็บ คนท่ีคิดทรานชิสเตอร์ข้ึนก็ไม่ได้ 

เงินจากความคิดของตัวเท่ากับบริษัทท่ีเอาทรานซิสเตอร์มาใช้ในสินค้าของตัว ท้ังน้ี ยังไม่พูดถึง 

คนที่คิดทฤษฎีควอนตัม 1 ทฤษฎีกลายพันธุทางชีววิทยา 1 ทฤษฎีลัมพันธภาพ ฯลฯ ซ่ึงล้วนไม่ได้ 

ทำเงินมหาศาลจากปัญญาซองตัว และท้ังน้ียังไม่พูดถึงว่าเพราะทำให้ปัญญาเป็นสินค้าเช่นน้ี 

ผลิตภัณฑ์ที่อาจทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีข้ึนจริง ก็มีราคาแพงเสียจนคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง 

มีหรือไม่มีผลิตภัณฑ์น้ันก็เหมีอนกัน มนุษย์ไข้ปัญญาของตัวด้วยเหตุผลอ่ืนๆ นอกจากกำไรหรือ
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ความเห็นแก่ตัวอีกมาก แต่ทุนนิยมไม่ให้ความสำคัญแก่เหตุผลเหล่าน้ันเลย เราจงรวมกันสร้าง 

โลกท่ีเห้ียมโหดใบน้ืข้ึนมาสำหรับต่างคนต่างอยู่’, (ฉบับท่ี 835, 20 สิงหาคม 2539)

ด้านสังคม - วัฌนธรรม

ตารางท่ี 12 จำแนกความถี่ฃองเนื้อหาทางด้านสังคม-วัฒนธรรมปี2539

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การศึกษาและวิชาการ 5 14.70

2. ศาลนา 5 14.70

3. ค่านิยม 7 20.58

4. คิลปวัฒนธรม 6 17.65

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 05.89

6. ลตริ 1 02.94

7. อ่ืนๆ

7.1 การรักษาพยาบาล 2 05.89

7.2 อาหารไทย 2 05.89

7.3 สถาบันครอบคร้ว 1 02.94

7.4 บันเทํง 1 02.94

7.5 การจราจร 1 02.94

7.6 ล่ือมวลชน 1 02.94

รวม 34 100

นิธิยังคงเสนอบทความทางด้านสังคม-วัฒนธรรมในปริมาณที่สูงกว่าบทความ 

ทางด้านอื่นอยู่มากอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และเช่นเดยวกันเน้ือหาทางด้านสังคม -  วัฒนธรรม 

ท่ีเขาหยิบยกมานำเสนอในบทความของเขาน้ันก็ยังเป็นการให้ความสำคัญต่อเร่ืองราวของ 

การศึกษา ศาสนา ค่านิยม และศึลปวัฒนธรรมอยู่เช่นเดิม โดยในปีน้ืเราได้นำเสนอบทความ 

เกี่ยวกับค่านิยมมากที่สุด ซ่ึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ได้แก่ การแสดงอคตอย่างรุนแรงต่อค่านิยม 

ขอบรุมประชาทํณ,ทํในสังคมไทย เพราะเป็นการกระทำท่ีมุ่งเอาความสะใจแต่ไร้ประโยชน์โดย 

ล่ืนเชง 1 การอธิบายว่าทำไมเขาจึงคิดว่า “การจับเสือมือเปล่า” ศึอหน่ึงในอุดมคตของไทย
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ยุคปัจจุบัน 1 การช้ีให้เห็นภูมิปัญญาท่ีแฝง'อยู่ในความเช่ือเร่ือง ‘'บุญทำกรรมแต่ง’’ ว่าช่วยทำให้ 

คำอธิบายเรื่องราวต่างๆ ในโลกน้ีไม่ต้ืนเขิน 1 เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านสังคม -วัฒนธรรม

เพิ่มทัศนะ “ความตาย’’ เป็นส่วนหน่ึงในอารยธรรมยุคน้ี

นิธิไม่ค่อยเห็นด้วยกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในปัจจุบันท่ีไม,ให้ความสำคัญต่อทัศนคติ 

ที่ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย เพราะเขาคิดว่าทัศนคติน้ีน่าจะเป็นพ้ืนฐานสำคัญของการรักษา 

พยาบาล ทังฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีให้การรักษาพยาบาลและฝ่ายท่ีถูกรักษา เช่น การรักษาพยาบาล 

ผู้ป่วยเอดสัระยะสุดท้ายของพระอลงกต ท่ีวัดเขาพระบาทน้ีาพุ จ.ลพบุรั ซึงจะติดต้ังโทรทัศน์ 

วงจรปิดไว้ในห้อง“ละสังขาร"ของผู้ป่วยเอดสั ถ่ายทอดความตายออกมาให้ผู้ป่วยด้วยกัน ญาติ 

และคน'ท่ัว1ไ'ปใต้'ชม เป็นด้น ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้คนลดความยึดม่ันถือม่ันและเข้าถึงสัจธรรมในชีวิต 

มากฃึน การท่ีการแพทย์สมัยใหม่มุ่งท่ีจะพิชิตความตายหรือไม่ก็ยึดชีวิตมนุษยํให้พ้นจาก 

ความตายให้ได้นานท่ีสุดน้ัน นิธิเช่ือว่ามีผลมาจากการพยายามแสวงหากำไรจากการรักษา 

พยาบาลเป็นสำคัญ ฉะน้ันจึงมีหลายคร้ังท่ีทำให้พบว่า ความพยายามช่วยเหลือผู้ป่วยของแพทย์ 

เป็นเพียงการต่อลมหายใจท่ีไม่ใช่ชีวิตของคนไข้ไว้เท่าน้ัน

“หากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ลามารถต่อ‘ ชีวิต’ ของบางคนได้จริง 

ก็เป็นเรื่องน่ายินดี เพราะจะทำให้คนไข้และญาติมิตรมีความสุข เพราะ 1 ชีวิต’ ที่แท้จริงย่อมมี 

คุณค่าเป็นธรรมดา แต่ในหลายกรณี เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ต่อ'ชีวิต’ ของคน เพียงแต่ต่อ 

‘ลมหายใจ’ ของคนไข้ไว้เท่าน้ัน รักษาสภาวะท่ีไม่ใช่ความตายแต่ก็ไม,ใช่ ‘ชีวิต’ ให้ดำรงอยู่ได้ 

เป็นเวลานานๆ ธุรกิจอย่างน้ีก็ทำเงินให้มหาศาลเหมือนกัน และหากินกันอยู่ได้ก็เพราะไปนิยาม 

‘ชีวิต, ไว้แคบๆ ว่า คือคลื่นสมองและลมหายใจเท่าน้ัน ท้ังๆ ท่ี ‘ชีวิต’ มีความหมายที่กว้างใหญ่ 

ไพศาลและลึกซ้ึงกว่าน้ันเป็นอันมาก ความตายย่อมใกล้ชิดกับชีวิตใใมัฒนธรรมไทย แต่ใน 

ปัจจุบันความตายถูกบดบังเสียด้วยกลวิธีต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และ 

อุตสาหกรรม จนกระทั้งความตายกลายเป็นความแปลกหน้าของชีวิต มรณ'านุลติหรือความ 

ระลึกรู้อย่างไมเ่คลื่อนคลายว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายจึงน่าจะเป็นเทศนท์ี่สำคัญทีเดียว 

การได้เห็นภาพคนท่ีรับความตายอย่างรู้เท่าทันจึงเป็นบุญอยู่ไม่น้อย เพราะจะทำให้สามารถ 

กลับมามีชีวิตที่แนบแน่นกับความตายได้อีกครั้งหน่ึงท่ามกลางอารยธรรมที่ไร้ความตายของ 

ปัจจุบัน'’ (ฉบับท่ี รา6 1 9 เมษายน 2539)



145

“วิกฤติรสชาติ” ในอาหารไทยเช้งพาณิชย์

นิธิคิดว่าเน่ืองจากประเทศไทยเป็นเล้นทางการค้าขายท่ีสำคัญในภูมิภาคน้ีมาต้ังแต่อดีต 

ประกอบกับการเป็นชาติที่เปิดกว้างและพร้อมจะรับวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเสมอ ทำให้ 

คนไทยรับเอาอาหารและวิธีทำอาหารจากคนชาติต่างๆ ท่ัวโลกมาอย่างยาวนาน และยังรู้จัก 

ดัดแปลงอาหารเหล่าน้ันไห้ถูกล้ินคนไทยไปพร้อมกัน ดูได้จากเคร่ืองปรุงและส่วนผสมต่างๆ ซ่ึง 

นำมาใช้เป็นส่วนประกอบและปรุงรสปรุงกล่ินของอาหารไทยหลายชนิดท่ีมีความหลากหลายและ 

มาจากท่ีต่างๆ เกือบท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอาหารไทยภาคกลาง ปัจจัยเหล่านี้น่าจะมีส่วน 

ทำให้อาหารไทยมีรลชาติอร่อยกว่าอาหารซองอีกหลายๆ ชาติ โดยเฉพาะชาติท่ีไม่ค่อยได้ติดต่อ 

กับชาติอ่ืนๆ หรือชาติท่ีอาจมีโอกาสติดต่อมากแต่ไม่ค่อยเปิดกว้างทาวัฒนธรรม แต่พอมาใน 

สมัยนี เม่ือการปรุงอาหารไทยได้เปล่ียนจากการปรุงในครัวเรือนเป็นการปรุงในตลาดเพ่ือขายแก่ 

คนท่ีไม่มีเวลาทำอาหารกินเอง หรือเปล่ียนไปลู่การผลิตเชิงพาณิชย์เต็มตัว รสชาติของอาหารไทย 

ได้ถูกทำลายลงไปอย่างมากในความรู้สึกของนิธิ

“อาหารไทยน้ันต้องการความเป็นคนในอาหารหรือรสมีอมีความสำคัญอย่างย่ิง เพราะ 

เราไม่ได้พัฒนาอาหารไปในทางท่ีกำหนดเป็นสูตรตายตัวเหมือนอาหารฝร่ัง จึงยากมากท่ีจะทำ 

อาหารไทยทีละมากๆ อย่างการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม แล้วยังรักษาความอร่อยไว้ได้ ความเป็น 

คนหายไปในการปรุงอาหารไทยมากเท่าไร อาหารไทยท่ีปรุงออกมาก็ไม่เป็นรสเป็นชาติมากข้ึน * 

เท่าน้ัน” (ฉบับท่ี 841, 1 ตุลาคม2539)

คำท่ีแม่สอนใช้ไต้ไม่เหมีอนก่อนเสิยแล้ว

สังคมไทยในอดีตนั้นผู้เป็นแม่จะมีบทบาทสำคัญในการอบรมท่ังลอนลูกๆ มากกว่า 

ผู้เป็นพ่อที่ต้องออกไปทำมาหากินนอกบ้านเพ่ือหาเงินมาเล้ียงครอบครัว แต่ท่ามกลาง 

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายในสังคมไทยยุคน้ี นิธิพบว่าคำสอนของแม่ท้ังในเขตเมืองและ 

ชนบท ท่ีมีต่อลูกน้ันไม่น่าเช่ือถือสำหรับลูกอีกแล้ว เพราะความรู้และประสบการณ์ของผู้เป็นแม่ 

นำมาใช้ในยุคน้ีไม่ค่อยจะได้ผลนักหรือไม่ก็ไม่เท่าทันต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ความรู้และ 

ประสบการณ์ของผู้เป็นแม่อาจจะยังใช้ได้อยู่แต่ต้องได้รับการปรับแก้กันขนานใหญ่ ซ่ึงเกินกว่าท่ี 

คนท่ัวๆ ไปจะทำได้ในเวลาสันๆ หรือไม่ยอมเลียเวลาที่จะมาทำกัน การท่ีครอบครัวโดยเฉพาะ 

ผู้เป็นแม่ไม่สามารถเป็นหลักของการเรียนรู้ท่ีดีเพียงพอในสังคมไทยอีกต่อไป ซ่ึงเป็นสัญญาณของ 

การล่มสลายของสถาบันครอบครัวแบบเก่านี้ นิธิคิดว่าเกิดจากการท่ีสังคมไทยได้ก้าวเข้าลู่ 

เศรษฐกิจที่เน้นระบบตลาดอย่างเข้มข้น และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอ่ืนๆ ในสังคมโดยเฉพาะ 

ทางด้านวัฒนธรรมหรือวิถืชีวิตของผู้คน ให้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนผู้คนก็ตามไม่ค่อยจะ
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ทัน ในขณะท่ีระบบการศึกษาของไทยก็ไม่ใช้ความร้ท่ีมีมาในสังคมไทยเป็นฐานสำหรับการสร้าง 

ความรู้ท่ีเหมาะสมแก่คนไทยในสังคมสมัยใหม่ แต่กลับไปนำความเจากโลกภายนอกมาเป็นฐาน 

แทน คนไทยท่ีมีการศึกษาจึงถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือรับใช้เป้าหมายทางเศรษฐกิจของธนาคารโลก 

และประเทศท่ีท่ีมีการลงทุนทางธุรกิจอย่างมหาศาลในประเทศไทย เช่น ญี่ปุน กลุ่มประเทศใน 

ยุโรป สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และเกาหลใต้ แทนท่ีจะได้รันใช้สังคมไทยอย่างถูกต้อง

“คุณสุนทรีร้องเพลงคำแม่บอกลูกน้อยว่า เม่ือ ‘ อี่นาย, เติบใหญ่แล้ว ให้ระวังอย่าเช่ือ 

คำพูดผู้ชายนัก แต่อาจเป็นได้ว่าเมื่อ‘ อี่นาย’ เติบใหญ่แล้วเธอจะลอนแม่ว่า เร่ืองเช่ือหรือไม่เช่ือ 

น้ันไม่สำคัญในโลกน้ีหรอก แต่เช่ือใครแล้วจะได้กำไรกว่ากันต่างหากท่ีสำคัญกว่า เช่ือของแม่เป็น 

เร่ืองของใจซ่ึงไม่มีอีกแล้ว แต่เช่ือของลูกเป็นเร่ืองซองกำไรซึงครอบงำโลกไว้อย่างมีดมิดไปเสีย 

แล้ว ซ่ึงแม่ไม่มีวันจะเข้าใจได้เลย” (ฉบับท่ี 806, 30 มกราคม 2539)

วัฒนธรรม “สตรี" ในเพลง “สตรีง”

จากการท่ีแฟนเพลงท่ีเข้าไปดูคอนเสิร์ตของนักร้องดังๆ ท้ังหลายมีสัดส่วนของผู้หญิงมาก 

ว่าผู้ชายหลายเท่า จนทำให้นิธิเรียกวัฒนธรรมเพลงเซิงพาณิชย์ว่าเป็นวัฒนธรรมผู้หญิงน้ัน นิธิ 

เห็นว่าส่งผลให้อุตสาหกรรมเพลงของไทยพุ่งเป้าไปท่ีกลุ่มเป้าหมายหรือตลาดท่ีเป็นผู้หญิง 

เป็นหลัก เม่ือเป็นเช่นน้ีความต้องการนักร้องชายจึงมีมากกว่านักร้องหญิง ดูได้จากส่วนใหญ่ของ 

นักร้องดังๆ น้ันเป็นผู้ชาย แต่ความต้องการนักร้องผู้ชายมากกว่านักร้องหญิงน้ี ก็มีส่วนทำให้ 

การปันนักร้องชายขาดความประณีตพิถีพิถันลงไป อย่างไรก็ตามนักร้องชายหลายคนแม้จะ 

ร้องเพลงได้ไม่ดีซึงผดกับนักร้องหญิงท่ีมักจะเสียงดีเป็นส่วนใหญ่น้ัน แต่ก็กลับมีช่ือเสียงโด่งดังได้ 

โดยใช้จุดเด่นท่ีรูปร่างหน้าตาหรือจุดขายอย่างอ่ืนแทน

ษ ไข'ใส่สิสิดี

แม้จะมีหลายคนออกมาตำหนิวิธีการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์!ทยว่า ชอบใส่อารมณ์ 

และสร้างสีสันมากเกินไปรวมท้ังยังขาดความเป็นกลางด้วย ซ่ึงแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ของ 

ประเทศในซีกโลกตะวันตก แต่นิธิกลับเห็นว่า หนังสือพิมพ์ของชาติตะวันตกก็มีการแทรกอารมณ์ 

และฝักใฝ่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเซ่นกัน เพียงแต่กลวิธีการเขยนข่าวน้ันแตกต่างจากหนังสือพิมพํไทย 

เช่น การเลือกคำ การเลือกวางประโยค และเลือกเรื่องที่ส่อนัยความหมายว่าคนๆ น้ันหรือ 

อุบัติการณ์'นั้นๆดี-ไม่ดี ถ ูก -ผ ิด  มีประโยชน์-ไร้ประโยชน์และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะมีความ 

ซับช้อนซ่อนเง่ือนกว่าของหนังลือพิมพ์!ทยซ่ึงมักแสดงออกอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา ปับคั้นกัน 

ตรงๆ มากกว่า เป็นต้น นิธิยังกล่าวอีกว่า สังคมไทยควรจะมองหนังสือพิมพ์เป็นวรรณกรรม
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ประ๓ ทหน่ึง เพื่อผู้อ่านจะไดใช้วิจารณญาณเป็นอย่างมากในการค้นหาตรวจสอบและวิเคราะห์ 

ความจรงจากข้อมูลข่าวลารในหนังสือพิมพ์

'‘จะปฏิเสธไปทำไมครับว่า การเขียนหนังสือพิมพ์น้ันคือการทำงานวรรณกรรมอย่างหน่ึง

.... แต่วรรณกรรมหนังสือพิมพ์ของแต่ละลังคมหรือแต่ละภาษาก็มี ‘ฉันทลักษณ์’ ท่ีต่างกัน

‘ฉันทลักษณ์ หนังสือพิมพ์ฝร่ังแทรกอารมณ์ไว้ระหว่างบรรทัด ในขณะท่ี ‘ฉันทลักษณ์ 

หนังสือพิมพ์ไทยประกาศอารมณ์ไว้บนบรรทัดเลย วรรณกรรมก็คือวรรณกรรม ไม่ใช่รายงาน 

ทางวิทยาศาสตร์ ลังคมควรถูกสอนว่าเราต้องอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเดียวกับท่ีอ่านวรรณกรรม 

ถ้าเราต้องการความจริงก็ต้องใช้สติปัญญาของเราเองไปตรวจลอบและวิเคราะห์ไห้เต็มท่ี 

เหมือนกับการค้นหาความจริงอย่างอื่น  ๆในชีวิต เพราะในโลกน้ัไม่มืความจริงสำเร็จรูปท่ีสามารถ 

ลวกน้ัาร้อนปิดฝาแล้วกินได้ในสามนาที จะดีกว่าที่มัวแต่หลอกลังคมว่า หนังสือพิมพ์ที่ดีไม่มื 

อารมณ์ลลันและไข่ เพราะถ้าหลอกสำเร็จหนังสือพิมพ์จะทำร้ายลังคมได้มากมายทีเดียว เพราะ 

ลังคมจะลับลนระหว่างความจริงกับจินตนาการ'’ (ฉบับที่826, 18มิถุนายน2539)

“จับเสิอมีอเปล่า” หน๋ึงใบอุดมคติไทยปัจจุบัน

ในปีนี้นิธิได้เขียนแสดงทัศนะเก่ียวกับค่านิยม ความเซีอ และทัศนคติต่างๆ ของผู้คน 

ในลังคมไทยอยู่หลายบทความ ท่ีน่าสนใจก็ได้แก่ การจับเสือมือเปล่าหรือการทำอะไรแบบ 

สุ่มเลี่ยงที่นิธิเห็นว่าถือเป็นหนึ่งในอุดมคติไทยยุคปัจจุบัน อันเกิดจากการท่ีลังคมไทยขาดข้อมูล 

หรือ แม้จะพอมืข้อมูลอยู่บ้างก็ไม่ได้รับความลนใจจึงใช้การจับเสือมือเปล่าเข้าช่วยในการตัดสินใจ 

แทน นอกจากน้ีการวางแผนไม่ได้ คาดเดาไม่ได้ จัดการด้วยเหตุผลไม่ได้ เพราะความไม่สุจริต 

และการวินิจฉัยท่ีไร้คุณธรรมของคนมีอำนาจทำให้ระบบต่างๆ ขาดเหตุผลในการตัดสินใจ ก็มืส่วน 

ทำให้คนในลังคมไทยนิยมการจับเสือมือเปล่าด้วย

“ถ้าใครถามผมถืงอุดมคติไทยปัจจุบัน ผมจะบอกว่าอย่างหน่ึงในอุดมคติไทยตาม 

ความคิดชองผมก็คือการจับเสือมือเปล่าครับ การได้อะไรท่ีใหญ่ขนาดใหญ่โครมเบ้อเร่ิมมาโดย 

ไม่ต้องลงทุนไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ 1 ทุนความเพิยร หรือทุนแรงกายเลยนี้เรียกว่าจับเสือมือเปล่า 

แต่จะว่ามือเปล่าเสียอย่างลิ้นเซิงก็ไม่ได้นะครับ คนที่จะจับเสือมือเปล่าได้จะต้องมีอะไรอยู่
สองอย่าง หน่ึงคือ กล้าได้กล้าเสีย และสองมีไหวพริบดี จับเสือมือเปล่าเป็นอุดมคติหรือ
ความใฝ่ฝันของคนจนๆ ซึงไม่ทางจะเงยหัวได้ด้วยวิธีปกติ แต่ผมไม่อยากให้นึกถึงความหมาย 
ของคนจนคือไม่มีเงินเพิยงอย่างเดียว ผมคิดว่าลังคมไทยเป็นลังคมท่ีจนข้อมูลด้วย ฉะน้ัน 

การวางแผนอย่างเป็นระบบจึงเกิดข้ึนได้ยาก ถึงอย่างไรจับเสือมือเปล่าก็มีเหตุผลท่ีลุดในสภาพ 

ความจนข้อมูลของเรา" (ฉบับท่ี 818, 23 เมษายน 2539)
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เลิก “ประซาทัณฑ์” กับเสิยที ไม่เห็บมีดึตรงไหน

ส่วนค่านิยมชอบรุมประซาทัณฑ์น้ันก็ทูกนิธิตำหนอย่างรุนแรงว่า เป็นส่ิงท่ีควรเลิกยึดถือ 

และไม่สมควรกระทำเป็นอย่างยง เพราะไม่เอ้ือต่อการต่อเกับอาชญากรรมในทังคมสมัยใหม่ 

แต่อย่างใด เป็นเทียงพฤติกรรมท่ีมุ่งเอาแต่ความสะใจทว่าไร้ประโยชน์ของคนท่ีหากประลบ 

พบเห็นอาชญากรรมก็อาจไม่เช้าไปช่วยเหลือผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือ

“เหย่ือของประซาทัณฑ์มักเป็นคนส้ินไร้ไม้ตอก ไร้ท้ังทรัพย์ไร้ท้ังอำนาจในทังคมน้ัน  ๆ

เช่น ไอ้ฃ้ียาท่ีทักเล็กขโมยน้อยมานาน 1 ไอ้ข้ีคุกท่ีไม่ม่ทัวนอนปลายเท้าต้องอาศัยใบบุญชองวัด 1 

อดีตเจ้าที่ดินซึ่งถูกยึดทรัพย์, หรือสมาซิกพรรคท่ีถูกถืบตกเก้าอ้ืชลฯ ผมไม่เคยเห็นเคยทราบว่า 

มีการลงประชาทัณฑ์มาเทีย, ผู้ค้ายาเสพติด, ผู้ป่นหุ้น, บอสข้ี'ฉ้อของธนาคาร, อธิบดีขี้ฉ้อ, 

นักการเมีองสกปรก ฯลฯ ในเมีองไทยน้ัน แม้แต่ทรราช หรือผู้ทังหารประชาชนมีอเปล่ายังข้ีน

เครืองบนออกไปหรือเทียงแต่หยุดงานไปเล่นกอล์ฟเลยครับ   แม้ว่าผมมีอคติต่อการ

ประขาทัณฑ์อย่างแรง แต่ผมไม่ได้หมายความว่าประซาซนไม่ควรมีบทบาทอะไรในการปกป้อง 

ตนเองจากอาชญากรรมหรือช่วยกันปราบปรามอาชญากรท่ีทำร้ายท้ังบุคคลและประชาคมของเรา 

ในทางตรงกันข้ามด้วยช้ํา ผมคดว่าทังคมที,แยกสมาซิกออกเป็นปัจเจกบุคคลโดยไร้สำนึกต่อ 

ความเป็นประชาคมร่วมกันอย่างท่ีทังคมไทยมีแนวโน้มจะเป็นมากข้ึน จะไม่มีทางควบคุม

ปราบปรามอาชญากรรมได้เลย   แต่ผู้หญิงร้องฃอความช่วยเหลือกลางดึกกทับพากันปิดไฟ

ปิดประตู เพราะไม่อยากยุ่ง หรือเหย่ือถูกทำร้ายขอความช่วยเหลือกทับพากันว่ิงหนึแทนท่ีจะ 

ส่งเลืยงหรือ แจ้งตำรวจเพ่ือข่มขวัญขับไล่คนร้าย คร้ันคนร้ายถูกใส่กุญแจมือมาทำแผนประกอบ 

อาชญากรรม กทับพยายามจะไปลงประชาทัณฑ์เขา จะทำให้อาชญากรรมลดลงได้อย่างไร” 

(ฉบับท่ี 832, 30 กรกฎาคม 2539)

“บุญทำกรรมแต่ง” ช่วยอธิบายส่วนทีทีสูจน์ไม่ได้ของ “ซิวิด” และ “โลก"

นิธิยังได้กล่าวถืงความเซ่ึอในเร่ืองบุญทำกรรมแต่งด้วยว่า ถือเป็นกูมปัญญาชองคน 

โบราณ เพราะการยอมรับปัจจัยท่ีอยู่เหนึอโลกเหนึอชาติเหนือภพตามความเช่ือน้ีน้ัน มีส่วนทำให้ 

คำอธิบายเรื่องราวต่างๆ ในโลกน้ีไม่ต้ืนเขิน ซึ่งแตกต่างจากวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่มุ่งแต่การ 

ทีสูจน์เซิงประจักษ์

“ถืงกระน้ันก็มีอะไรในประวิต๊ศาสตร์ท่ียังอธิบายไม่ได้ หรืออธิบายได้ไม่หมด และหน่ึง

ในน้ันก็คือซะตากรรมของเอกบุคคล ปลายทางของลองแลนกิโลเมตรไม่ใช่เก้าอ้ืนายกฯ ของ

ทุกคนเสมอไป
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ทำไม ? มนุษยํในสมัยก่อนน้ันเขายอมรับปัจจัยท่ีอยู่เหนือโลกเหนือชาติเหนือภพว่ามีส่วน

กระทำแก่โลกน้ีอย่างสำค้ญทีเดียว เพราะฉะน้ัน เขาจึงมีคำอธิบายว่าทำไมหมอนั้นจึงถูก 

ล็อตเตอรี่รางวัลท่ี 1 และทำไมหมอน้ันจึงถูกทุเรียนหล่นลงหัว ในบางสังคมก็ยกให้แก่เจตนาของ

พระเจ้า ส่วนในสังคมไทยก็ยกให้แก่กรรมหรือชาติก่อน ในยุคใหม่น้ีเองต่างหากท่ีปัญญาซน

ฝร่ังไปทะเลาะกับพระเจ้า และพยายามลร้างระบบคำอธิบายทุกอย่างให้มีปัจจัยอยู่แต่ในโลกน้ี 

ชนิดเห็นกันจะจะเลย ตัดเอาปัจจัยท่ีอยู่พ้นโลกพ้นชาติภพออกไปหมด ช้ํายังดูถูกคำอธิบายใดๆ 

ท่ีไปตึงเอาปัจจัยพ้นโลกพ้นชาติภพมาใช้เสียด้วย แต่เอาเข้าจริงก็อธิบายไม่ได้หมดหรอกครับ 

เพราะคำอธิบายท่ีอาตัยแต่ปัจจัยประเภทเห็นได้จะจะในโลกน้ีทำให้อธิบายทุกอย่างต้ืนเขินไปหมด 

อีกท้ังยังทำให้มนุษย์ลำพองว่าทุกอย่างอยู่ในเงอมมือของเราท่ีจะจัดการได้หมดด้วย นับเป็น 

กรรมเก่าของมนุษย์จริงๆ ท่ีทำให้เราต้องตกมาอยู่ในโลกแบบน้ี" (ฉบับท่ี 852, 17 ธนวาคม 2539)

วง “สุก้ี” พิธีกรรมสู,ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม

ในปีนืบทความเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมที่เด่นๆ ของนิธิ คือ บทความท่ีกล่าวถึงธรรมเนืยม 

อันเท่าเทียมกันของผู้ร่วมโต๊ะกินสุก้ีในสังคมไทยซ่ึงในอดีตเป็นสังคมท่ีเคยเน้นลถานภาพทางสังคม 

ของบุคคลสูงมาก โดยนิธิกล่าวว่า ความแพร่หลายของลุก้ีน้ันท่ีสำคัญไม่ใช่ตัวอาหาร น่าจะ 

มาจากว้ธีการกินซ่ึงทำให้ผู้ร่วมอยู่ในวงสุก้ีรู้ลึกถึงความเท่าเทียมกัน อย่างน้อยก็เท่าเทียมกัน 

ช่ัวคราวบนโต๊ะอาหาร ชาวบุขาบุของญ่ีปุนท่ีเป็นต้นกำเนิดของลุก้ีในไทยก็ไม่ได้มีธรรมเนืยม 

การกินในลักษณะน้ี และท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะความสัมพันธ์ทางสังคมของไทยเป็นไปในลักษณะ 

เน้นสถานภาพน้อยลง

“ถ้าไปสังเกตการกิน 'ลุกี้’ ก็จะเห็นได้ว่า โอกาสท่ีจะยกใครในโต๊ะให้สูงกว่าหรือต่ํากว่า 

คนอ่ืนน้ันเป็นไปได้ยาก เช่น ถ้าจะต้องเสิร์ฟใครก่อนก็จะทำให้เซ่งจ๊ีท่ีตัวแช่เอาไว้สืบแห้งจน 

หมดรส ธรรมชาติของ ‘ลุก้ี' เรียกร้องให้ทุกคนดูแลตัวเองโดยไม,ต้อง,เคร์ต่อสถานภาพของคนอ่ืน

วง 'ลุกิ’ จึงเป็นวงอาหารที่ต่างคนต่างช่วยตัวเองกันหนุบหนับแต่ก็อย่างเท่าเทียมกัน ‘ลุกี้’ จึง

ได้รับความนิยมแพร่หลายมากในสังคมท่ีครั้งหน่ึงเคยเน้นสถานภาพทางสังคมมาก แล้วต่อมา 

เกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้ต่อล้มเลิกสถานภาพนั้น อย่างน้อยก็เป็นการช่ัวคราว วง ‘สุกี้’ จึงเป็น 

พิธีกรรมลำหรับเข้าส่ความสัมพันธ์ท่ีค่อนข้างเท่าเทียมน้ัน', (ฉบับท่ี 850, 3 ธันวาคม 2539)

“หนังสิองาบศพ” ช่องหายใจของหนังสิอที่ไร้“ตลาด”

อีกบทความหน่ึงท่ีน่าสนใจก็คือ บทความที่เกี่ยวกับหนังสืองานศพ นิธิกล่าวว่า 

หนังสืองานคพถึอเป็นผลิตกัณฑ์ทางวัฒนธรรมของไทยอย่างแท้จริง เพราะเพ่ิงเกิดต้ืนเป็นคร้ังแรก 

ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที' 6 เน้ีอหาของหนังสืองานศพน้ันมีหลากหลาย เช่น ศาลนา 1
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การแพทย์, วรรณคดี, ประชุมพงศาวดาร, เป็นต้น ทำให้ท่ีผ่านมาหนังสืองานศพจืงเป็นคลัง 

แห่งวิชาความรู้ของลังคมไทยในสมัยท่ีวิชาความรู้ยังไม่ลามารถขายได้ในตลาดหนังสือ ในยุคน้ี 

เมื่อการพิมพ์หนังสือต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก เจ้าภาพงานศพจึงไม่ค่อยนิยมแจกหนังสืองานศพ 

เหมือนสมัยก่อน ทว่าก็ย์งคงพอมืหนังสืองานศพอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือชีวประวัติ 

และอัดชีวประวัติของคนท่ีไม,เด่นดังในลังคม เพราะถ้าเป็นหนังสือชีวประวัติหรืออัดชีวประวัติของ 

คนมืช่ือเสียงจะลามารถพิมพ์ขายในตลาดได้ การท่ีหนังสืองานศพส่วนใหญ่ในยุคน้ีเป็นชีวประวัติ 

หรืออัดชีวประวัติของคนไร้ช่ึอเสียงแต่มืความน่าสนใจและมืสาระให้เรียนรู้อยู่มากน้ัน นิธิจึงเหินว่า 

หนังสืองานศพก็ย์งคงได้ทำหน้าที่ท่ีสำคัญอยู่เหมือนเดิมคือ การเดิมเต็มหนังสือท่ีไม่มืในตลาด 

หนังสือให้แก่ลังคมน้ันเอง

“ผมเชื่อว่าที่จริงแล้วงานประเภทร็ทประวัติของคนธรรมดาอย่างน้ีมื ‘ตลาด, แล้วอย่าง 

แน่นอน เหสีอแต่เพิยงใจและก้ีนของสำนักพิมพ์ท่ีกล้าพอจะบุกเบิกตลาดเท่าน้ันท่ีหนังสือ 

ประเภทน้ีจะเผยแพร่ในลังคมของเราได้ และทำให้เกิดการเขียนที่มืคุณภาพติดตามมามากขึ้น 

อีกนานลักเท่าไรตลาดจึงจะตามไปร้บภาระจากหนังสืองานศพมาได้? ” (ฉบับท่ี 843, 15 ตุลาคม 

2539)

การติกษาแบบเผาข้าวหลาม

ในด้านการศึกษาน้ีนิธิยังคงเสนอบทความเรียกร้องให้ปรับเปล่ียนการเรียนการลอนใน 

ระบบการศึกษาของไทย เช่น เลิกเน้นให้ผู้เรียนท่องจำหรือจดจำแต่ในล่ีงท่ีผู้ลอนพยายามป้อนให้ 

มาเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีลนับลนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาพยายามแสวงหา 

คำตอบในเรื่องราวต่างๆ ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันครูอาจารย์ก็ควรท่ีจะร่วมเรียนรู้ใปพร้อมๆ กับ 

ลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาด้วย

“เราจัดการศึกษาเหมือนการเผาข้าวหลาม คืออยากให้เด็กรู้อะไรเราก็ยัดๅ ส่ิงน้ันลงไป 

แล้วก็หกังว่าเด็กจะเป็นอย่างท่ีเรายัดเอาไว้ เช่น เป็นคนละอาด, รักระเบียบวินัย, ชื่อลัตย์,

รักชาติ 1 รักความก้าวหน้า 1 ไม่เอาเปรียบลังคม 1 มืความลามารถ 1 ขยัน ฯลฯ เด็กหัวอ่อน 

ก็ขยันรับจนกลายเป็นข้าวหลามท่ีลอบได้ท่ี 1 ไป แล้วในท่ีลุดเราก็พบว่าเรามีผู้ใหญ่ท่ีไม,ได้มื

คุณสมบ้ติอย่างที่การศึกษายัดเอาไว้เต็มไปหมด การเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงพยายามจดจำล่ีงท่ี

ครูพยายามยัดลงไว้ในกระบอกไม้ไผ่ แต่หมายถึงความพยายามจะหาคำตอบด้วยตนเอง และใน

กระบวนการนี้ก็ก่อให้เกิดคำถามน้ันต่อไปอีกโดยไม่ล้ินสุด ท่ีผมพูดว่าโรงเรียนทำลาย

การเรียนรู้ก็เพราะโรงเรียน, หลักสูตร, การกัดผล, การวางเป้าหมายการศึกษา, การลอน ฯลฯ 

ล้วนไม่ให้ความสำคัญแก่การเรียนรู้ ในขณะเดียวกันกลับห้ามปราม 1 ลงโทษ หรือปิดกั้นความ
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อยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เสียด้วย นานเข้าเด็กก็สูญเลยธรรมชาติส่วนน้ีไป   เม่ือปราศจาก

การเรียนรู้ การศึกษาในโรงเรียนและมหาวทยาลัยของไทยจึงเหลือแต่เพียงการจดจำเทคนิค ซ่ึงก็ 

สมกับปร้ช่ญาการศึกษาของไทยท่ีมองคนเป็นกระบอกไม้ไผ่พอดี,'(ฉบ ับท ี่811,5มีนาคม 2539)

“ทำอย่างไรการศึกษาจึงกลายจากระบบท่ีไม่มีสถาบันใดสถาบันหน้ีงร้บผิดชอบ มาเป็น 

กระบวนการเรียนรู้ของคนทุกคนไนทุกอาชีพ, ทุกวัย, ทุกสถานะ, ทุกโอกาส เราไม่ลามารถ 

มีคนเพียงนิดเดียวมีอาชีพเป็น ‘ครู, ได้อกแล้ว ทุกคนต้องเป็นครูไห้ตัวเองและเป็นครูไห้แก่กัน

และกัน ด้วยเหตุดังน้ัน ผมจึงคดว่า ระหว่างความพยายามจรรโลงอาชีพครูไห้สูงไว้ไนลังคม

กับการสร้างระบบการศึกษาท่ีทำให้ลังคมไทยเป็นลังคมเรียนรู้ และทำให้ทุกคนเป็นครูเป็น 

นักเรียนไปพร้อมกันน้ัน น่าจะหันมาสร้างลังคมเรียนรู้กันดีกว่าที่จะผินกระแลความเปลี่ยนแปลง 

โดยการจรรโลงอาชีพครูเอาไว้” (ฉบับท่ี 851, 10 ธันวาคม 2539)

สราง “ทีมไทย" ในวิถีการศึกษาที่เน้น “สังคม”

ส่วนการทำให้คนไทยลามารถทำงานร่วมกันเป็นทํมหรือเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

น้ัน นิธิเห็นว่าวิธิหน้ีงท่ีน่าจะช่วยได้ก็คอ ทำให้วิถีการศึกษาของไทยท้ังไนและนอกห้องเรียน 

นอกจากจะเน้นความลัมพันธ์ท่ีเป็นความประพฤติที่ดีระหว่างบุคคลโดยตรงแล้ว ยังต้องให้ 

ความสำคัญต่อความลัมพันธ์ที่ดีผ่านสถาบันหรือภายในองค์กรด้วย เพราะความลัมพันธ์ 

อย่างหลังน้ีต้องวางอยู่บนกฎระเบียบท่ีซัดเจนแน่นอน ตลอดจนไห้การใช้สิทธิแก่สมาชีกอย่าง 

เท่าเทียม เป็นการทำให้สมาชีกต้องรู้จักรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน ซ่ึงก็น่าจะส่งผลให้ 

การรวมกลุ่มรวมตัวของคนไทยยุคใหม่มีประสิทธิภาพพร้อมกับต้ังอยู่บนฐานของสำนึกที่ดีต่อ 

ลังคมได้บ้าง

“วัฒนธรรมไทยทั้งหมดที่เก่ียวกับความลัมพันธ์ก็จะเน้นความลัมพันธ์แบบระหว่างบุคคล 

โดยตรง นับตั้งแต่กิรียามารยาทจนถึงการให้ความสำคัญแก่ลำดับ 'อาวุโส' (ซ่ึงไม่ได้หมายถึงอายุ 

เพียงอย่างเดียว) ก็เป็นเรื่องความประพฤติที่ดีในความลัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยตรงท้ังลิ้น 

'มารยาทไทย’ เหล่าน้ีไม่ใช่ความเสียหายในตัวเอง แต่มันไม่พอสำหรับชีวิตในโลกสนัยปัจจุบัน 

เลยแล้ว ทีมของคนไทยต้องเปล่ียนไป กลายเป็นทีมท่ีเกดข้ึนตามความสมัครใจมากขึ้น ในวิถี 

การศึกษาไทยจึงต้องมีการเรียนรู้ความลัมพันธ์ที่ดีในสถาบันหรือในองค์กรซ่ึงต้ังอยู่บนกฎระเบียบ 

ท่ีได้ตกลงร่วมกัน ความเสมอภาคมีความสำคัญในความลัมพันธ์ซองไทยในศตวรรษน้ีไม่น้อย 

ไปกว่าการรู้จักการกราบแบบเบญจางคประดษฐ์ หรือมารยาทท่ีรู้สูงรู้ต่ําต่อผู้ใหญ่ ไม่อย่างนัน 

แล้วคนไทยสร้างทีมข้ึนเองไม่เป็น นอกจากสมาคมซ่ึงไม่มีอะไรทำ 1 หรืธสหกรณ์ซ่ึงเจ๊งเสมอ 1 

หรือกลุ่มท่ีนายอำ๓ อลังให้รวมกันข้ึนมาไว้อวดผู้ว่า ฯ เท่าน้ัน,' (ฉบับท่ี 831,23 กรกฎาคม 2539)
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กะละมังพลาสติกนานาชาติ

ในช่วงท่ีมีการก่อต้ังวิทยาลัยนานาชาติข้ึนเป็นจำนวนมากในประเทศไทย นิธิได้แสดง 

ความคิดเห็นของตนต่อปรากฏการณ์น้ีว่า ไม่มีประโยชน์ต่อการศึกษาของไทยแต่อย่างใด เพราะ 

วิทยาลัยนานาชาติไม่ได้มุ่งสร้างความรู้ท่ีลัมพันธ์กับวิถีความคิดต่างๆ ท่ีหย่ังรากลึกในลังคมไทย 

เช่น พุทธศาสนา วิธีคิดแบบซาวนาและชาวบ้านของไทย ฯลฯ และเม่ือเป็นเช่นน้ีก็ไม่น่าท่ีจะ 

เข้ามามีส่วนในการยกระดับคุณภาพให้แก่การศึกษาชองไทยได้อย่างแท้จรง ในขณะ1ท่ีก็'ไม่,ได้มี 

จุดประสงค์ที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่แวดวงวิชาการของตะวันตกเช่นกัน นอกจากน้ียัง 

ไม่น่าจะเป็นการลงทุนเชิงธุรกิจท่ีคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไปของเจ้าของกิจการอีกด้วย เหตุผลก็คอ 

วิทยาลัยนานาชาติมีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนท่ีแพง ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของตนจึงมี 

จำกัดในประเทศไทย และในจำนวนท่ีจำกัดน้ีก็ยังมีวิทยาลัยนานาชาติคู่แข่งอ่ึนๆ อีกมากมายที่ 

พยายามเข้ามาแย่งคนกลุ่มนี้ไปเป็นนักศึกษาหรือลูกค้าของตน

“มองในแง่วิชาการแบบฝร่ัง ก็ดูเหมีอนวิทยาลัยนานาชาติไม่ได้มุ่งจะสร้างคุณูปการอะไร 

เป็นพิเศษแก่วิชาการของโลกตะวันตก เช่น แม้ว่ามาต้ังในเมืองไทย และใช้ภาษา 'สากล’ ใน 

การศึกษา แต่ก็ไม่มีวิทยาลัยนานาชาติแห่งใดใฝ่ฝันท่ีจะสถาปนาตนเองข้ึนเป็นนครหลวงของไทย 

คดีศึกษาของโลก , ไม่มีใครคิดจะเอาดีทางความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชองโลกท่ีลาม 1 ไม่มีใครคิด 

จะอุทิศความรู้แก่การต่อล้กับเอดส์ในโลกท่ีลาม ฯลฯ ไม่มีเหตุผลใดๆ ท่ีต้องมาต้ังในประเทศไทย 

นอกจากเพ่ือขายสินค้าของตัวในตลาดท้องก่ีนได้ง่ายเท่าน้ัน แม้ด้วยเหตุผลการตลาดเช่นน้ีก็ยัง 

ไม่คุ้ม เพราะดังท่ีกล่าวแล้วว่าเป็นการประกอบการท่ีไม่มีอนาคตทางธุรกิจเอาเลย เน ึ่องจาก 

ลูกค้ามีจำกัดและการแข่งข้นสูงมาก ฉะน้ัน ในท่ีสุดวิทยาลัยนานาชาติจึงกลายเป็นเพียงกะละมัง 

พลาสติกไว้แถมไปกับที่ดินในโครงการรีมทะเลหรือรีมภูเขาเท่าน้ัน” (ฉบับท่ี 804, 16 มกราคม

2539)

“ความรูสิกทางสิงคม" สิงทีหายไปในการเดินเทียนของไทยปัจจุบัน

เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนายังเป็นล่ิงท่ีนิธิให้ความสำคัญไม่แพ้เร่ืองอื่นๆ บทความด้าน 

ศาสนาของเขาในปีน้ีท่ีน่าสนใจก็ได้แก่ บทความท่ีกล่าวถึงพิธีกรรมเดินเทียนหรือเวียนเทียนรอบ 

พระอุโบสถในวันสำคัญทางพุทธศาลนาในลังคมไทยสมัยน้ีว่า ไม่ให้ความรู้ลึกทางลังคมเหมือน 

ในอดีต เพราะไม่ทำให้ผู้ท่ีร่วมเดินเทียนด้วยกันมีความรู้สึกเป็นลันหน่ึงอันเดียวกันระหว่างการ 

เดินเทียน ในขณะท่ีพิธีเดินเทียน ( ท่ีนิธิได้มีโอกาสไปลัมผัสมาไม่นานก่อนหน้าท่ีจะเขียนบทความ 

น้ี) ในหลวงพระบางซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเกี่ยวพันทางวัฒนธรรมกับลังคมไทยมาอย่างยาวนานนั้น 

ยังคงรักษาบรรยากาศของการมีล่วนร่วมต่อกันของผู้คนที'อยู่ในพิธีเดินเทียนเอาไว้ได้อย่าง
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เหนียวแน่น การท่ีพิธีกรรมเดินเทียนของไทยแปรเปล่ียนไปเซ่นน้ี นิธิเห็นว่า คงเป็นเพราะพิธี 

กรรมทางศาสนาของไทยได้พัฒนาไปในทางตอบสนองต่อปัจเจกบุคคลช่ืงเป็นทัศนคติท่ีครอบงำ 

คนไทยปัจจุบันมากข้ึนเรื่อยๆ ความรู้สึกทางสังคมจึงลดบทบาทลงไปอย่างมากใน’ทสนพิธี 

ของไทย ผิดกับไนประเทศลาวที่ทัศนคติแบบปัจเจกยังมีอิทธิพลต่อคนลาวค่อนข้างน้อย 

ศาสนพิธีในลาวจึงยังไม่ได้พัฒนาเพ่ือตอบสนองผู้คนไปในแนวน้ี

“ ในเมืองไทย แม้ว่าชุมชนท่ีสามารถสัมผัสจับต้องได้กำลังสลายไปเร่ือยๆ แต่ความรู้สึก 

ทางสังคมที่ศาสนาพึงมอบให้ก็ยังมีความสำคัญอยู่เหมือนเดิม แม้ใม่ใซ่เพ่ือแบ่งปันดอกไม้บูชา 

พระอย่างในหลวงพระบาง แต่ศาสนาต้องทำให้เก็ดความรู้สึกทางสังคมท่ีต้องอาคัยจินตนาการ 

กว้างและสึกย่ิงข้ึนไปกว่าการมองเห็น การเดินเทียนต้องทำให้คนรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับ 

แรงงานเด็กในโรงงานนรก1 กับชาวชนบทท่ีถูกแย่งทรัพยากร, กับผู้ด้อยโอกาสและผู้เลียเปรียบ 

โดยท่ัวไป เพราะถ้าชาวพุทธเล่นหุ้นโดยหวังกำไรเพึยงอย่างเดียวโดยไม่เคยคำนึงถึงมิติทาง 

ศีลธรรมของวิสาหกิจนันๆ เลย เซ่น กิจการน้ันใช้แรงงานเด็กอย่างทารุณในประเทศหรือ 

นอกประเทศบ้างหรือไม่ 1 กิจการน้ันทำลายลิงแวดล้อมหรือไม่ 1 กิจการน้ัน'ทำการค้า 

อย่างเป็นธรรมหรือไม่ ฯลฯ แล้ว คำลอนเร่ืองความเมตตาจะมีประโยชน์อะไรมากไปกว่าการ 

เติมบาตรให้เต็มเท่าน้ัน'' (ฉบับท่ี 810, 27 กุมภาพันธ์2539)

“ภาระ’, ร่วมกันของชาวพุทธไทย ต้องอธิบายหลักธรรมเป็นคำตอบ 
แก่?วิดยุคใหม่

นอกจากน้ีก็ยังมีบทความที,กล่าวถึงการใช้วิจารณญาณในการนำคำสอนทาง 

พระพุทธศาสนามาใช้ในสังคมลบัยใหม่ให้เหมาะลม เซ่น จะใช้อุเบกขาท่ีถูกต้องก็ต้องไม่ยืนหยัด 

เคียงข้างการกระทำของคนบางคนท่ีเป็นญาติ ผู้มีพระคุณ หรือเพ่ือนสนิท ถ้าการกระทำน้ันเป็น 

ไปโดยไม่ยืดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือสังคม เป็นต้น แต่ท้ังน้ีหน้าท่ีในการดีความ 

พระธรรมคำสอนต่างๆ เพ่ือให้นำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมน้ัน ก็จะต้องถูกทำให้เป็นภารกิจ 

สำคัญของท้ังพระ นักปราชญ์ทางพุทธศาลนา และบุคคลอื่นๆ ในพุทธบริษัท อย่างจริงจังด้วย

“ความยืดมั่นสัตย์ชื่อต่อเพื่อนหรือผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะยามท่ีเขาตกทุกข์ได้ยากน้ี

เป็น 'คุณธรรม’ แบบไทย และเป็นท่ีสรรเสริญของนักปราชญ์ไทยโดยแท้ แต่ปัญหาก็คือ

ความจงรักต่อมิตรและผู้มีคุณเช่นนี้มีขีดจำกัดหรือไม่ ระหว่างประโยชน์ของมิตรและประโยชน์

ของส่วนรวมจะเลือกอย่างไหน คำอธิบายอุเบกขาในพรหมวิหารล่ีของพระเดชพระคุณ

พระธรรมปิฎกที่ผมรู้สึกประทับใจมาก ท่านอธิบายว่า อุเบกขาคือการพิจารณาให้เกินข้ันระดับ 

บุคคลไปสู่เหนือระดับบุคคล เซ่น ระดับสังคม เป็นต้น ธรรมข้ออ่ืนในพรหมวิหารลี'จึงมีความ
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จำกัดท่ีอุเบกขา กล่าวคือ จะเมตตาเก้ือกูลญาติมิตรก็ต้องไม่เสียประโยชน์สังคม เป็นต้น....

ผมจึงรู้ลึกประทับใจคำอธิบายของท่านเจ้าพระคุณธรรมปิฎกในเรืองอุเบกขาเป็นอันมาก ภาระท่ี 

จะอธิบายพระธรรมคำสอนให้มีนัยสำคัญต่อชีวิตของโลกปัจจุบันเป็นเรื่องใหญ่ ทำไม่ไต้ง่ายๆ 

เพียงด้วยการไปเอามุมมองทางวิทยาศาสตร์หรือมุมมองซองฝร่ังมาเป็นหลักสำหริปอธิบาย 

พระพุทธศาสนาอย่างท่ีใด้ทำกันมานาน ถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จท่ีจะทำให้พระพุทธศาสนา 

เป็นคำตอบแก่ชีวิตของคนสมัยปัจจุบัน พระพุทธศาลนาในประเทศไทยก็จะเหลือแต่เพียง 

พิธีกรรม อิทธิปาฏิหาริย์ และพุทธพาณิชย์เท่าน้ัน จะวางอุเบกขากันอย่างไรดี? "(ฉบ ับท ี่834, 

13 สิงหาคม 2539)

สรุป

ในปีนี้บทความของนิธิก็ยังคงกล่าวถึงเร่ืองราวท่ีมีความสำคัญ แต่ไม่ค่อยได้ริบความสนใจ 

จากคนส่วนใหญ่อยู่เช่นเดิม ได้แก่ การคัดค้านกรมธนาร้กษ์ท่ีมีความคิดจะจัดสร้างเคร่ืองทรง 

ใหม่ถวายแด่พระแก้วมรกต 1 การช้ีให้เห็นถึงความสำคัญของการมีศีลธรรมของคนไทยในการ 

ขายเสียง 1 การกระตุกเตือนภาครัฐโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองว่าควรมีความรอบคอบให้มากกว่า 

ท่ีเป็นอยู่ในการออกกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียในอนาคต ,

การเรียกร้องให้มีการเพ่ิมบทบาทแก่ท้องถ่ินต่างๆ ท่ัวไทยในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ตามพีนท่ีของท้องถ่ินน้ันๆ 1 การเสนอให้สังคมไทยมองการทำงานของส่ือหนังลือพิมพ์ว่าเป็น 

การทำงานวรรณกรรมอย่างหน่ึง จึงควรอ่านหนังลือพิมพ์เหมือนอ่านงานวรรณกรรม ท้ังน้ีเพ่ือให้ 

คนไทยได้ใช้สติปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์อย่างเต็มท่ี จะได้ 

ไม่เช่ือในล่ิงท่ีส่ือประ๓ ทน้ีนำเสนออย่างง่ายๆ เช่นท่ีผ่านมา 1 การตำหนิอย่างรุนแรงต่อการรุม 

ประซาทัณฑ์ผู้ต้องหาในคดีต่างๆ เพราะนอกจากจะเป็นการรุมทำร้ายเฉพาะผู้ต้องหาท่ีไร้เงินหรือ 

อำนาจ แล้ว ยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งส้ินต่อการป้องกันการก่ออาชญากรรมในสังคม 1 

เป็นต้น

สำหรับประเด็นท่ีนิธินำมาใช้วิพากษ์วิจารณ์ผ่านบทความของเซาในปีน้ีน้ัน ยังคงเป็น 

ประเด็นทางด้านสังคม -  วัฒนธรรมมากท่ีลุดอยู่เช่นเดิม ได้แก่ การช้ีให้เห็นว่าความนิยมของ 

คนไทยท่ีมีต่อการกินสุกื้น้ันอาจสะท้อนถึงความสัมพันธ์ในสังคมไทยว่าเร่ิมเน้นสถานภาพทาง 

สังคมน้อยลงกว่าในอดีต 1 การวิจารณ์ระบบการศึกษาของไทยท่ีเน้นแต่จะป้อนข้อมูลแก่ผู้เรืยน 

แล้วให้1!,ปท่องจำกันเอาเองว่า เป็นการศึกษาแบบเผาข้าวหลามที่ยากจะช่วยพัฒนาระบบ 

ความคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้เรียนได้ 1 การแสดงความรู้สึกเสียดายท่ีการเดินเทียนหรือการ 

เวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาของไทยในปัจจุบัน ไม่สามารถให้ “ความรู้สึกทางสังคม" แก่
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ผู้ท่ีมาร่วมในพิธีดังกล่าวได้มากเซ่นเดียวกับในอดีต เป็นด้น ส่วนประเด็นทางด้านการเมืองน้ันก็ 

ได้แก่ การตำหนินโยบายพัฒนาของรัฐท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันว่า ไม่เคยให้ความสำดัญแก่ผู้หญิง 

และหลักธรรมของพุทธศาลนาเลย 1 การเสนอให้ลร้างวินัยหรือกฎหมายต่างๆ ของไทยในอนาคต 

ว่าควรจะต้ังอยู่บนพื้นฐานของความมืนั้าใจหรือความเอื้อาทรต่อกันของผู้คน 1 การกล่าวถึง 

นักการเมืองไทยว่าขาดวิลัยทัศน์ ( หรือความสามารถในการเช่ือมโยงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน 

ลังคมไทยได้อย่างเป็นระบบ ซึงจะทำให้มองหาหนทางแก้ไขปัญหาท่ีเช่ือมโยงกันเป็นระบบน้ีได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ) จนไม่ลามารถเป็นผู้นำท่ีมืคุณภาพมากเพียงพอท่ีจะพาลังคมไทยก้าวหน้า 

ไปอย่างเหมาะลมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน 1 เป็นต้น ในขณะท่ี 

ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจท่ีนิธินำเขียนในบทความของเขาน้อยท่ีลุด ก็ได้แก่ การย้ําอีกคร้ังถึง 

ความสำคัญของการพัฒนาตลาดภายในของไทยให้มืความเข้มแข็งหรือมืกำลังข้ึอท่ีสูงข้ึน 1 

การแลดงความสงลัยต่อระบบทุนนิยมว่า ไม่น่าจะปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดความ 

ก้าวหน้าทางปัญญาหรือทางวิชาการต่างๆ ได้จรง เหมือนอย่างท่ีผู้ท่ีได้ประโยชน์จากระบบน้ี 

พยายามทำให้คนท่ัวไปเข้าใจกัน 1 เป็นต้น
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ปี 2540

เหตุทา?ณ์สำคัญในรอบปี 2540

ด้านการเมือง

จากความล้มเหลวในการบริหารประเทศทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล จนทำให้เกิดวิกฤติ 

ศรัทธาในด้วฃอง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ท่ีมีนโยบายไม่แน่นอนในการแกิใขปัญหาเศรษฐกิจ 

รวมทังการขาดเสทยรภาพทางการเมืองภายในพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคคๆๆมหวังใหม่Iอง โดย 

มีการแย่งกันเป็นรัฐมนตรีทุกครังท่ีมีการปรับคณะรัฐมนตรี สิงเหล่าน้ีได้ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะ 

ซนชันกลางเกิดความไม่พอใจในรัฐบาลชุดปีเป็นอย่างมาก ไม่ต่างไปจากรัฐบาลของนายบรรหาร 

ก่อนหน้าปีหรืออาจจะมากกว่าด้วยชำ จนต้องออกมาชุมนุมเดินขบวนขับไล่เป็นระยะๆ โดยกลุ่ม 

ทีดูจะมีพลังและเรียกร้องความสนใจจากลื่อมวลชนและประชาชนได้มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ก็คือ 

ม็อบคนชันกลางท่ีชุมนุมกันท่ีถนนสีลม สุดท้ายเม่ือทนเสียงขับไล่ท่ีมากข้ึนทุกขณะไม่ไหว 

พล.อ.ชวลิตก็ตัดสินใจลาออกตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เม่ือกันท่ี 7 พฤศจิกายน เป็นผลให้มีการ 

จับช้ัวจัดต้ังรัฐบาลกันอย่างชุลมุน ระหว่างช้ัวรัฐบาลเดิมท่ีนำโดยพรรคใหญ่ 2 พรรคคือพรรค 

ความหวังใหม่กับพรรคชาติพัฒนา กับช้ัวฝ่ายค้านเดิมท่ีนำโดยพรรคประชาธิปัตย์กับพรรค 

ชาติไทย ฝ่ายแรกน้ันลนับสนุน พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะท่ีฝ่ายหลัง 

สนับลนุนนายชวน หลกภัย แต่ในท่ีสุด พล.ต.ลน้ัน ขจรประศาสน์ เลขาธการพรรคประซาธปัตย์ 

ก็สามารถสลายช้ัวของรัฐบาลเดิม โดยดึงพรรคกิจลังคม พรรคเสรีธรรม แ ล ะ12 ล.ส.ของพรรค 

ประชากรไทยหริอท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดึภายหลังในซ่ือ “กลุ่มงูเห่า" ภายใต้การนำของนายวัฒนา 

อัศวเหม ออกมาต้ังรัฐบาลร่วมกับฝ่ายค้านเดิมได้สำเร็จ ล่งผลให้นายซวนได้เป็นนายกรัฐมนตรี 

เป็นคร้ังท่ีลอง เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน ท่ามกลางความพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ท่ีฝากความ 

หวังกับทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์

ในรอบปีน้ียังมีความเคลื่อนไหวคร้ังสำคัญเกี่ยวกับการปฎ็รูปการเมืองด้วยคือ ในระหว่าง 

วันท่ี 4 -10 กันยายน หรือประมาณสองเดือนก่อนหน้าที่รัฐบาล พล.อ. ชวลิต ยงใ'5ยุทธ จะก้าวลง 

จากอำนาจน้ัน ได้มีการเปิดประชุมรัฐสภาเพ่ีอพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญท่ี ส.ล.ร.ได้ร่างฃึนจากการ 

เปิดรับฟังความคดเห็นของประชาชนเป็นจำนวนมาก ในระหว่างการประชุมดังกล่าวมีกระแส 

ต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ส.ล.ร.จากกำนัน-ผู้ไหญ่บ้านบางส่วนท่ีเคล่ือนไหวในนามสมาคม 

กำนันผูใหญ่บ้าน ภาย1ใต้การสนับสนุนของนาย,ชุ'วงคั ฉายะบุตร ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 

นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่ก็ไม่สามารถต้านทานกระแลความ
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ต้องการร่างรัฐธรมนูญฉบับน้ีของประชาชนเกือบท้ังประเทศ ซึ่งใช้สัญลักษณ์ลีเขียวมาเป็นเคร่ือง 

แสดงความต้องการรวมท้ังการชุมนุมและการเดินขบวนสนับสนุนไต้ สุดท้ายนายเสนาะก็ต้อง 

ลุกฃึนแสดงความเห็นขอบร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับสมาช้กรัฐสภาคนอ่ืนอก 578 คน จากจำนวน 

ทังหมด 649 คน จากนันในวันท่ี 11 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภไธย 

และให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกาศใช้ในราชกิจจานุฒกษามืผลบังคับ 

ในวันเดียวกันนันเอง ประเทศไทยจึงไดใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ีจะนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง 

ต่อไป

ส่วนเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีกลายเป็นข่าวจังอกเหตุการณ์หน่ึงก็คือ เกิดคดีลอบวาง 

ระเปิดนางปัทมา เท่ีเองประยูร มารดาของนางคมคาย พลบุตร ส.ส.พรรคประซาธิปิตย์ โดยคดีน้ี 

มืนักการเมืองทังระจับชาติและระดับท้องกิ,นหลายคนเป็นผู้ต้องหา ซ่ึงนายสิทธิพร ขำอาจ หรือ 

“จ่าม,, ส.ล.กรุงเทพฯ พรรคเดียวกับนางคมคายก็อยู่ในกลุ่มน้ีด้วย

ขณะท่ีในแวดวงราชการก็มืเลียงครหาเก่ียวกับการทุจริตการจัดช้ือครุภัณฑ์ในกระทรวง 

คืกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2540 มูลค่ากว่า 10,000 ด้านบาท ซ่ึงเป็นโครงการจัดหาให้ 

กับโรงเรียนประถมและมัธยมจำนวนกว่าหมื่นโรงท่ัวประเทศ และต่อมาไต้มีการยกเลกสัญญาการ 

ช้ือขายโปรแกรม ( ซอฟแวร์)บริหารสถานศึกษา มูลค่ากว่า 500 ด้านบาท ท่ีเป็นเพยงส่วนหน่ึง 

ของการจัดช้ือในโครงการจังกล่าว เพราะถูกพิสูจน์ได้ว่ามืเล่หักลการช้ือขายท่ีชับช้อน และท่ี 

สำคัญคุณภาพของซอฟแวร์นนต่ํา แต่ราคาสูงเกินจริงถึง 20 เท่าตัว

ด้านเศรษฐกิจ

ปี 2540 ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของไทยได้เข้าสู่ฃ้ันวิกฤติอย่างเต็มตัว เพราะรัฐบาล 

ภายใต้การนำของ พล.อ.ชวลิต ยง'ใจยุทธ ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเซิงในการบริหาร 

เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการทำให้สภาพการคลังของประเทศตกต่ําลงจนถึงขีดสุด 

สาเหตุสำคัญส่วนหน่ึงของการบริหารเศรษฐกิจที่ผดพลาดของรัฐบาล พล.อ.ชวลิต มาจากการท่ี 

ปล่อยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เงินคงคลังอย่างประมาทเลินเล่อในการแทรกแซงการช้ือขาย 

เงินบาทในต่างประเทศเพ่ือรักษาเสถึยรภาพค่าเงินบาทไว้ จนทำให้เงินคงคลังหมดไปหลายแลน 

ด้านบาท เพราะในท่ีลุดก็ไม่สามารถรักษาเสถึยรภาพค่าเงินบาทเอาไว้ใต้ และเมื่อดึงค่าเงินบาท 

ไว้ไม่อยู่ก็ต้องประกาศปรับอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกร้าเงินมาเป็นระบบลอยตัวในวันที่ 

2 กรกฎาคม ปรากฏว่าหลังประกาศให้เงินบาทลอยตัวค่าเงินบาทได้ลดต่ําลงอย่างรุนแรง 

ต่อเน่ืองไปอยู่ท่ีกว่า 40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมก่อนประกาศเงินบาทลอยตัวอยู่เพียงที่ 

26-27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ต่อมาในวันท่ี 5 ลิงหาคม นายทนง พิทยะ ซ่ึงมารัช
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ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนนายอำนวย วีร)รรณ ก็ได้ประกาศซอรัชความ 

ช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรืลัอเอ็มเอพ่ ซ่ึงหลายคนได้กล่าวเปรียบเปรยว่า 

เปรียบเสมือนประเทศไทยได้สูญเลืยเอกราชทางเศรษฐกิจเพราะต้องทำตามเง่ือนไฃท่ีทาง 

ไอเอ็มเอฟวางไว้อย่างเคร่งครัด ในการให้การช่วยทางการเงินต่อประเทศไทยไอเอ็มเอพ่ได้ร่วมกับ 

อีก 13 ขาติอนุมิตปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศไทยเป็นเงิน 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเง่ือนไข 

ลำค'ญท่ี'ไอเอ็มเอฟย่ืนต่อ1ไทยก็คือ ต้องปฏิรูปสถาบันการเงินหรีอํฟแนนช่ให้แข็งแกร่ง จงนำไปสู่ 

การระงับกิจการไฟแนนช์ช่ัวคราวอีก 42 แห่ง หลังจากวันท่ี 27 มิถุนายน 2540 ทางการได้ 

ประกาศ'ให้ไฟนนนช์16แห่งระงับกิจการช่ัวคราวและต้องทำการพีนพ่กิจการไปแล้ว จำนวน 

ไพ่แนนซ์ท่ีถูกระงับกิจการจึงมืเพ่ืมเป็น 58 แห่ง จากน้ันวันท่ี 8 ธันวาคม 2540 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีรัฐบาล 

ซองนายชวน หลืกภัย ได้เข้ามาบรีหารประเทศต่อจากรัฐบาลของ พล.อ.ชวลิต แล้ว กระทรวง 

การคลังร่วมกับองค์กรเพ่ือการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส. ) ได้ประกาศผลการพิจารณาแผน 

พีนพ่ของไพ่แนนช์ท้ัง 58 แห่ง ปรากฏว่าได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการเพิยงแค่ 2 แห่งเท่าน้ัน 

ล่วนอีก 56 ไฟน'นนช์ถูกปิดอย่างถาวร กล่าวโดยสรุปก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับสถาบันการเงินและ 

ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมอ่ืนๆ ในปีน้ัได้ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจเกิอบทุกแขนงภายในประเทศ 

จนทำให้กิจการหลายพันแห่งต้องปิดต้วเองลง ส่วนกิจการท่ีอยู่รอดได้น้ันไม่ลดจำนวนพนักงานก็ 

ต้องลดเงินเดือนพนักงานลง ทำให้มืผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างทั่วประเทศเป็นจำนวนนับล้านคน 

สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนไทยเป็นจำนวนมากอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน

ด้านสังคม -  วัฒนธรรม
วันที่26 เมษายน ได้เกิดเหตุการณ์สยองขวัญคนไทย เมื่อมืการพบศพพ่อ แม่ และลูกๆ 

ครอบครัวบุญทวี พร้อมกัน 5 ศพ ภายในบ้านของครอบครัวน้ี โดยศพซองพ่อและลูกๆ 3 คนน้ัน 

ถูกแซวนคอห้อยอยู่ใต้ราวบันไดภายในบ้าน และหลังจากเกิดเหตุไม่ถึง 1 เดือน เจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

ก็สามารถตามจับตัวฆาตกรในคดืน้ีได้คือนายทองตักดิ้ เรืองกุล วัย 22 ปี และนายสงกรานต์ 

แก้วอุบลอายุ 19ปี โดยนายทองค์กด้ให้การรับสารภาพอย่างไม่สะทกสะท้านว่าเป็นผู้ลงมือจับ 

นายประภาส บ ุญทวีและล ูกๆอาย ุ11 -13ปีมัดมือและเท้าแชวนคอทีละคนด้วยตนเอง เพราะ 

แค้นท่ีนายประภาสไม่ยอมชดใช้หน้ี ส่วนนายสงกรานต์เป็นเพียงลูกน้องที่คอยปฏิบัติตามคำลัง 

ต่อมาวันท่ี 30 ตุลาคม ศาลจังหวัดสงซลาพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยท้ังลองคนในคดืนิ แต่ 

นายสงกรานต์รับสารภาพจึงได้รับการลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต ขณะท่ีนายทองค์กด้ไม่ได้รับ 

การลดหย่อนโทษ
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วันท่ี 11 กรกฎาคม เกิดเพลงไหม้สาเหตุจากแก็สระเบิดท่ีโรงแรมรอยัลจอมเทียนรีสอร์ต 

พัทยาซึ่งเป็นอาคารสูงถึง 15ช้ัน เจ้าหน้าท่ีตำรวจดับเพลงนับร้อยนายต้องใช้เวลามากกว่า1 วัน 

เต็มๆ จึงลามารถควบคุมเพลงไว้ได้ แต่ดัวอาคารโรงแรมก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก มี 

ผู้เสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ท่ีร้ายแรงท่ีลุดในรอบปีน้ีถึง 91 คน และบาดเจ็บอีก 43 คน โดยถ้าระบบ 

ป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมการบันไดหนัไฟชองทางโรงแรมรอยัลฯ ได้มาตรฐาน จำนวน 

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตน่าจะตํ่ากว่านี้มาก

ส่วนเหตุการณ์เศร้าสลดอีกเหตุการณ์หน่ึงในปีน้ีก็คือ เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ตามขบวน 

เสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตกท่ีบ้านโต๊ะโมะ ตำบลภูเชาทอง อำเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส เม่ือวันท่ี 19 กันยายน ทำให้ข้าราชบริพารช้ันผู้ใหญ่เสียชีวิตถึง 14 คน และ 

บาดเจ็บอีก 7 คน

ในปีนีย้งได้เกิดเหตุการณ์ท่ีกลายเป็นการหลอกลวงคร้ังใหญ่ต่อคนไทยท้ังประเทศ เมื่อมี 

ผู้อ้างดัวเองว่าซ่ือ “วิโรจน์,’ เป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานกรุงเทพฯ หรือ 

สนามบินดอนเมือง ได้โทรดัพท์เข้าไปในรายการวิทยุ “ร่วมด้วยช่วยกัน” เพ่ือฃอสรรเสริญวีรกรรมท่ี 

เขาได้พบเห็นมาของคนขับรถแท็กซ่ีซ่ือ “สมพงษ์ เสอดทหาร,' ที่นำเงินลด เช็คและโฉนดท่ีดินของ 

นักธุรกิจชาวฝร่ังเศส มูลค่ารวมทั้งสิ้นเกือบ 20 ล้านบาทท่ีสีมไว้ในรถของนายสมพงษ์ ไปส่งคืนให้ 

เจ้าของถึงสนามบินดอนเมืองได้ทันก่อนที่จะช้ันเคร่ืองบินบินกลับไปฝร่ังเศส การบอกเล่าของนาย 

วิโรจน์น้ีทำให้นายสมพงษ์กลายเป็นคนดังในพริบตา และได้รับการยกย่องขมเชยเป็นอย่างมากใน 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อลัตยํลุจริต จนหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ รวมท้ัง 

ผู้มืซื่อเสียงในวงลังคมชั้นสูงหลายคนต่างพากันออกมาประกาศว่าจะมอบรางวัลเพื่อตอบแทน 

ศวามดีแก,นายลมพงษ์อย่างต่อเน่ือง แต่ต่อมาความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยว่า นายวิโรจน์น้ันแท้จริง 

แล้วก็คือนายลมพงษ์ท่ีโทรดัพท์เข้าไปในรายการ “ร่วมด้วยช่วยกัน,, ด้วยการดัดเสียงเจ้าหน้าท่ี 

ตำรวจจึงส่ังดำเนินคดีนายลมพงษ์ข้อหาฉ้อโกงประชาขน และศาลได้พิพากษาให้จำคุก 1 ปี 

6 เคือน พร้อมกับต้องคืนเงินจำนวนกว่า 2 แลนบาท ให้แก่ผู้ท่ีหลงเซ่ือนายสมพงษ์จนมอบเงินเป็น 

รางวัลให้ก่อนหน้าน้ี

ลำหรับวงการบันเทิงในปีน้ีมีเหตุการณ์เก่ียวกับยาเสพติดที่กลายเป็นข่าวอื้อฉาวหลายครัง 

ได้แก่ น.ล.กุลณ์ฐ ปรียะวัฒน์หรือ “น้ัาฝน,, นักแสดงสาวซ่ือดัง ถูกจับกุมในกับ “ราขัใมิว 

ลิคฮอลล์” หลังจากผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบว่ามีสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีนอยู่ใน 

ร่างกาย, นายทัซ ณตะกั่วทุ่งนักร้องนักแสดงวัยรุ่นซื่อดังโดนจับคดีกัญชา ศาลดัดลินจำคุก
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3 เดือน แต่รอลงอาญาและคุมความประพฤติ 2 ปี 1 นายอนุรักษ์ หีบทอง หรือ ปีด แบล็คแคท” 

โดนจับคดีเฮโรอีน ศาลตัดสินจำคุก 3 เดือน แต่รอลงอาญาและคุมความประพฤติ 2 ปี เช่นกัน

กา?วิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์รเองนิธิ เอียวศรีวงค์ในปี 2540

ด้านการเมีอง

ตารางท่ี 13 จำแนกความถ่ีของเน้ือหาทางด้านการเมืองปี 2540

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. ระบบราชการ 2 14.29

2. ระบอบการเมืองการปกครอง 2 14.29

3. รัฐบาล 6 42.85

4. อ่ืนๆ

4.1 พรรคการเมือง 1 07.14

4.2 นักการเมือง 2 14.29

4.3 การเมืองต่างประเทศ 1 07.14

รวม 14 100.00

นิธิยังคงเขียนบทความทางด้านการเมืองมากรองลงมาจากบทความทางด้านจังคม -  

วัฒนธรรม โดยในปีนีเขาให้ความสำคัญต่อการนำเลนอเร่ืองราวเก่ียวกับรัฐบาลมากเป็นพิเศษถึง 

6 บทความ ซึ่งบทความตังกล่าวมีประเด็นที่เด่นๆได้แก่ การตำหนิพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธใน 

ฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่ีออกคำสิ'งคืนบำนาญแก' พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร ผู้มืบทบาท 

สำคัญท่ีทำให้เกิดความสูญเลียทางการเมืองในเหตุการณ์14 ตุลาคม 2516 1 การวิจารณ์ศูนย์ 

เฉพาะกิจฯ ของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าต้ังข้ึนมาให้เลีย 

งบประมาณแผ่นดินโดยไร้ประโยชน์ต่อประชาชนอีกท้ังยังขัดต่อบรรยากาศของจังคม 

ประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง 1 การอธิบายให้เข้าใจว่า ทำไมการเลนอแนะรายการอาหาร 

“โครงไก่ต้มฟัก’’ ของนายสมัคร สุนทรเวช รองนายกรัฐมนตรี แก่ประชาชนในยามเศรษฐกิจของ 

ประเทศฝี ดเคือง จึงโดนเยาะเย้ยเลียดลีจากจังคม ท้ังๆ ท่ีโครงไก่ต้มฟักเป็นอาหารท่ีมืประโยชน์ 

ต่อร่างกาย รสชาติอร่อยและท่ีสำคัญทำจากส่วนผสมท่ีมืราคาถูก 1 เป็นต้น
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การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านการเมือง

ซาวตุลาฯ เดือดอีกคร้ัง หลังปูนบำนาญ “ณรงค์ กิตติขจร”

เม่ือ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตริ'ว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนาม 

คำส่ังในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า เห็นควรลดโทษ พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร ท่ีเคย 

ถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีส่วนพัวพันกับการเลียชีวิตของประชาซนเม่ือคราววิกฤติการณ์ทาง 

การเมืองสมัย14ตุลาคม2516 โดยให้เหลือโทษเพียงให้ออกจากราชการแต่ไม่งดบำนาญ แล้ว 

ต่อมาคำส่ังน้ีได้รับการเผยแพร่จากล่ือมวลซน จนเป็นเหตุให้ พล.อ.ชวลิต ถูกโจมตีอย่างหนักจาก 

หลายๆ ฝ่ายโดยเฉพาะเครือข่ายองค์กรประชาธิปไตยและกลุ่มคนเดือนตุลาคม นิธิเองก็ได้ร่วม 

แลดงความคิดเห็นในเรื่องน้ีด้วย โดยกล่าวว่า คำส่ังของ พล.อ.ชวลิตดังกล่าวถือเป็นคำส่ังท่ีแย่ 

มาก เพราะไม่มีเหตุผลอธิบายลบล้างความผิดตามคำสั่งเก่า นอกจากน้ีนิธิยังได้พยายามอธิบาย 

ถึงลาเหตุเบื้องลึกที่ลังคมไม่ยอมรับในคำสั่งนี้ว่า คำส่ังน้ีอาจเป็นความพยายามของรัฐท่ีจะลร้าง 

ประวัติศาลตร์14 ตุลาคม 2516 ข้ึนมาใหม่ แต่เพราะยังไม่มีการลร้างความทรงจำร่วมกันของ 

ทั้งลังคมเกี่ยวกับประวิติศาสตร์14 ตุลาคม2516 ทั้งๆที่เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็น 

หัวเลีย'วห์วต่อท่ีสำคัญย่ิงของลังคม1ไทย ดังน้ัน การสร้างประว้ตศาสตร์ Ï4 ตุลาคม 2516 ด้วย 

คำส่ังเพียงลันๆ ท่ีไม่มีคำอธิบายอันมีเหตุผลน่าเช่ึอถือของพล.อ.ชวลิต จึงไม่น่าแปลกใจท่ีจะถูก 

ดัดค้านอย่างหนัก

“ในแง่หน่ึง ประวิติศาสตร์เป็นข้อตกลงของลังคมว่าจะจดจำอดีตให้เช่ือมโยงไปกับ 

ปัจจุบันและอนาคตของตัวอย่างไร การแย่งชิงกันกำหนดประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญเท่ากับ 

การแย่งชิงกันกำหนดปัจจุบันและอนาคต ลังคมไทยยังไม่ลามารถมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะจดจำ 

14 ตุลาอย่างไร เพราะเหตุดังนั้นจึงไม่มีอนุสาวรีย์14 ตุลา เพราะไม่รู้ว่าจะทำรูปอะไรดี ในขณะ 

เดียวกันเพราะไม่มีความทรงจำร่วมกัน 14 ตุลาจึงเป็นดินแดนแห่งความขัดแย้ง ใครแตะอะไรใน 

ดินแดนนี้ก็ต้องพร้อมจะปะทะกับคนอื่นด้วย หวังว่าท่าน รมต.กลาโหมจะรู้เร่ืองดี ” (ฉบับท่ี 868,

8 เมษายน 2540)

ผู้สูงวัยถูกลูกหลานทอดท้ิง บ้านพักคนแก่ไม่ใช่การแก้ท่ีต้นเหตุ

นิธิยังไค้เขียนบทความเสนอแนะต่อแนวคิดของ พล.อ.ชวลิต ท่ีจะสนับลนุนให้มีบ้านพัก 

คนชราทุกจังหวัดของประเทศ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีท่านน้ีได้ให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชนไว้หลังจากไป 

เย่ียมเย้ยนคนชราในวันผู้สูงอายุ โดยนิธิกล่าวว่า แนวคิดในเร่ืองน้ีของ พล.อ.ชวลิต ได้สะท้อนให้ 

เห็นว่ามีความเข้าใจนัยของปัญหาการทอดทิงคนชราท่ียากจนของลูกหลานอันเน่ืองมาจากการ 

ล่มสลายของครอบครัวและเกษตรกรรมขนาดเล็ก โดยเล็งเห็นความจำเป็นท่ีภาครัฐจะต้องเข้ามา
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รับหน้าทีดูแลคนชราแทนครอบครัวและชุมชน แต่ภาครัฐกิคงจะทำหน้าท่ีดังกล่าวได้ไม่ท่ัวถึงอยู่ดี 

เพราะการมีบ้านพักคนชราอยู่ทุกจังหวัดไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาน้ีได้ท่ังหมด เช่น ในความเป็นจรัง 

คนทีจนจรังๆ กิไม่ใช่ว่าจะเข้าไปเป็นสมาชิกของบ้านพักคนชราได้โดยง่าย เป็นต้น ดังน้ันนิธิจึง 

เห็นว่าลงทีสมควรทำย่ิงกว่ากิคือรัฐบาลต้องมีนโยบายท่ีจะทำไห้ครอบครัวและเกษตรกรรมชนาด 

เล็กไม่ล่มสลายอย่างทีกำล้งเป็นอยู่ เพราะถือเป็นการแก้ไขปัญหาการทอดท่ังคนชราท่ีต้นเหตุ 

แต่นโยบายดังกล่าวจะออกมาในรูปไหนและนำไปยู่รูปธรรมชองการแก้ไชปัญหาได้อย่างไรน้ัน 

เป็นเรืองทีภาครัฐจะต้องระดมหน่วยงานของตนท่ีเก่ียวข้องรวมท่ังภาคเอกชนและภาคประซาซน 

มาช่วยกันทำงานต่อไป

ศูนย์ฯ “เหลิม"ไม,เข้าท่า 1 โครงไก,ฯ “หมัก" เข้าที แต่โดนเยาะ 
เพราะทะลุกลางปล้อง

นอกจากนิในเร่ืองท่ีเก่ียวกับรัฐบาลท่ีมีพรรคความหวังใหม่เป็นแกนนำน้ัน นิธิยังได้เขียน 

บทความวิพากษ์วจารณ์เอาไว้อีก ได้แก่ ให้ความเห็นในเร่ืองการต้ังศูนย์เฉพาะกิจท่ีกระทรวง 

มหาดไทยของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีช่วยว่าการของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ศูนย์ฯ น้ี 

มุ่งทำงานด้านการข่าวและเป็นส่ือให้แก่รัฐบาลว่า ศูนย์ฯ ดังกล่าวไม่มีความจำเป็น ส้ินเปลือง 

งบประมาณในการจัดต้ังโดยใช่เหตุ เพราะมีหน่วยงานของทางการท่ีทำหน้าท่ีในลักษณะน้ีอยู่แล้ว 

และที่สำคัญเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจท่ีไม่เหมาะลมอย่างย่ิงกับลังคมประชาธิปไตย ส่วนแนวคิด 

ของนายสมัคร สุนทรเวช รองนายกรัฐมนตรี ที'ออกมาสนับสนุนให้คนไทยหันมากินโครงไก่กับ 

ปลานิลทอดเพราะมีราคาถูก เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในภาวะท่ีเศรษฐกิจของประเทศกำลังถดถอย แต่ 

แนวคิดนี้กลับถูกเยาะเย้ยเสียดลีด้วยความไม,พอใจจากผู้คนในลังคมน้ัน นิธิกิได้อธิบายว่า การท่ี 

แนวคิดของนายสมัครชิงจะว่าไปแล้วเป็นแนวคิดท่ีดี ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่ 

น่าจะเป็นเพราะแนวคิดน้ีไม,ลอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที,เป็นเป้าหมายสูงสุดของ 

รัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลนับจากอดีตจนถึงรัฐบาลที่นายสมัครร่วมอยู่ในคณะด้วย ซ่ึงเป็นแนวทางท่ี 

คนส่วนใหญ่กิคล้อยตามมาโดยตลอด ดังน้ันพอมีคนระดับแกนนำคนหน่ึงของรัฐบาลคือ 

นายสมัครออกมาเสนอสื่งที่สวนทางกับวิถืชิวิตแบบทุนนิยมอย่างกะทันหันโดยให้อยู่อย่าง 

ประหยัดมัธยัสถ์ จึงทำให้ประชาซนต้ังหลักรับความคิดเซ่นน้ีไม่ทัน และนำไปยู่ความไม่พอใจ 

ต่อผู้เลนอ

''เม่ือตอนท่ีเขาเปิดตัวศูนย์อะไรท่ีเก่ียวกับส่ือในกระทรวงมหาดไทยข้ึนมา ดูเหมือนยัง 

ความต่ืนเต้นระทึกขวัญให้เกิดท่ัวไปอยู่เหมือนกัน คล้ายกับตัวละครตัวใหม่กำลังจะโผล่ออกมา 

บนจอทีวี ไม่รู้ว่าจะเป็นพระเอกที่จ๊าบลุดสุดหรือผู้ร้ายเขียวโง้งตาถลน แต่พอศูนย์นันเริมปฏบํต 

งาน มีผลงานเสนอแก่สาธารณชน ศูนย์น้ันกิกลับเป็นเพียงจำอวดโบราณเท,านัน เหตุท่ีทำให้ผม
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คิดอย่างน้ีก็เพราะคำแถลงของศูนย์ท่ีปฏิเสธข่าวของหนังสือพิมพ์สองฉบับซ่ึงทีวีเอามาออกข่าว 

ให้เห็น ดูเหมือนจะปฏิเสธว่าจะไม่ปรบ ครม. และปฏิเสธว่าจะไม่ลดค่าเงินบาท แล้วก็ยืนยัน'ว่า 

ข่าวที่รัฐบาลจะทำอย่างน้ันไม่เป็นความจริง ลงช่ือรัฐมนตรี เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีท่านน้ีเคย 

พูดเล่นกับส่ือมวลซนเมื่อตอนประกาศเปิดศูนย์ว่าท่านเป็นเจ้ากรมเลี้ยงแกะ ผมจึงไม่เข้าใจว่า 

เม่ือท่านประกาศยืนยันว่าอะไรไม่จริงหรือในทางตรงกันข้ามยึนยันว่าอะไรจริง จะทำให้ล่ีงที'ท่าน 

ประกาศน่าเช่ือถือได้อย่างไร ความคิดว่ารัฐบาลลามารถ ‘สั่ง, ความจริงได้น้ีตลกดี แต่ 

น่าเสืยดายท่ีเป็นตลกโบราณ เพราะรัฐไทยคิดว่าตัวลามารถ ‘สั่ง’ ความจริงได้มานานเต็มทีแล้ว 

แทนท่ีมุขน้ีจะได้เลียงฮาตอบรับก็ด้านไปทุกที ” (ฉบับท่ี 880, 1 กรกฎาคม 2540)

“รัฐบาลไทยล้วนสมาทาน ' ชีวิตท่ีดี' ตามการนิยามของนักเศรษฐศาสตร์ไว้เต็มประตู 

‘ชีวิตที่ดี’ ของนักเศรษฐศาสตร์น้ันอาตัยวัตถุเป็นตัวช่ังตวงวัด เพราะท่านอธิบายว่าถ้าไม่ใช่วัตถุ

แล้วก็วัดไม่ได้ ฉะน้ัน จึงมักจะวัดกันด้วยวัตถุ 'ชีวิตที่ดี'แบบมักน้อย อยู่อย่างพอดีท้ังแก่ตน

แก่ผู้อ่ืนและแก่ลิงแวดล้อมซองโลกน้ันไม่อยู่ในสายตา ไม่เคยมีใครหยิบข้ึนมาโฆษณาหาเสียง 

ไม่เป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย ร้ายไปกว่าน้ัน ถ้า'ขืนมี'ใคร'ไปตัดค้าน'นักการเมือง1ในเรี1องใดโดยยก 

เอา ‘ ชีวิตที่ดี’ แบบน้ีเป็นเป้าหมายของนโยบาย ก็คงถูกเรียกว่า‘ไดโนเสาร์’ อย่างท่ีท่านรัฐมนตรี 

ท่านหน่ึงตำหนิผู้คัดด้านการสร้างเข่ือนแก่งเสือเต้น หรือกระเซ้าไฟฟ้าข้ึนภูกระดึง ใครพูดถึง 

อนาคตของประเทศไทยก็วาดภาพของสวรรค์ท่ีฟูมฟายด้วยวัตถุ เช่น ลาลเวกัสบนนากุ้ง 1 

เหลี่ยมเศรษฐกิจประ๓ ทต่างๆ 1 ชีบอร์ดทีศต่างๆ 1 หรือการเต็บโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดย้ัง 

จนกระทั้งเราฟูมฟายได้มากเท่ากับญี่ปุนหรืออเมริกา เราควรอดทนรับค่าแรงต่ําๆ 1 เราควร 

สามัคคีกับนักการเมือง 1 เราควรยอมให้เอาเงินส่วนรวมไปอุดเศรษฐกิจท่ีทำธุรกิจล้มเพราะ 

ไร้ประสิทธิภาพ1 เราควรส่งลูกเรียนหนังลือให้ครบ 12ปี 1 เราควรใช้ของไทย(ให้มากๆแทน 

คนต่างประเทศที่เขาเลิกใช้ไป)1 ฯลฯ ก็เพ่ือเราหรืออย่างน้อยก็ลูกของเราจะได้กินอย่างฟูมฟาย, 

อยู่อย่างฟูมฟาย และใช้ชีวิตอย่างฟูมฟายหรือบรรลุถึง1ชีวิตท่ีดี' ของนักเศรษฐศาสตร์ ก็เราถูก 

บอกอย่างนี้ตลอดมา หลังจากหลายทศวรรษผ่านไป จู,ๆ  ท่านก็มาบอกว่าเฮ้ยกินโครงไก่กับ 

ปลานิลเถอะวะ มันจะรับไหวได้อย่างไร กลายเป็นคำพูดท่ีทะลุกลางปล้องขึ้นมาโดยไม่มืปีมืขลุ่ย 

เท่าน้ัน ท้ังน้ี เพราะโครงไก่กับปลานิลน้ันเป็นส่วนหน่ึงของ‘ ชีวิตที่ดี’ อีกอย่างหน่ึงซ่ึงท่านไม่

สนใจสนับลนุน และอาจจะเหยียดว่าไร้ความเจริญหรือถอยหลังเช้าคลองด้วยเา ผมเช่ือว่า

ในท่ามกลางการครอบงำของแนวคิด ' ชีวิตท่ีดี' แบบของนักเศรษฐศาสตร์อย่างในเมืองไทย 

ปัจจุบัน การเสนอเมพูโครงไก่•ปลานิลที่ไม,น่าขำหรือไม่น่าเยอะเย้ยเสียดสี จะต้องทำด้วยจุดยีน 

ท่ีเด่นชัดว่า ' ชีวิตที่ดี’ ตามแนวคิดของผู้เสนอไม่สอดคล้องกับรัฐบาลทั้งในปัจจุบันและอดีต’’

(ฉบับท่ี 884, 29 กรกฎาคม 2540)
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นักการเมีองไทยยังเป็นอะไรท่ีน่าดูแคลน

ในปีน้ีนิธิยังคงเขียนบทความท่ีสะท้อนความรู้สึกในแง่ลบของเขาต่อนักการเมืองไทยอยู่ 

เหมือนเดิม เช่น การตำหนินายลุฃวิช รังลิตพล ว่าได้ทำเร่ืองท่ีไร้รสนิยมซ่ึงบุคคลระดับน้ีไม่น่า 

ท่ีจะทำ อันเป็นผลมาจากในการประชุมสมาชิกของพรรคความหวังใหม่คร้ังหน้ีง นายสุขวิซ 

ในฐานะรองหัวหน้าของพรรค ได้แจกเงินลดอย่างโจ่งแจ้งไห้กับสมาชิกพรรคท่ีเป็น ล.ล. เพ่ือนำไป 

ใช้ทำกิจกรรมทางการเมือง 1 การวิพากษํวัจารณ์นักการเมืองไทยท่ัวไปว่าไม่มืลติปัญญาและ 

ความกล้าหาญเพยงพอท่ีจะนำพลังของกลุ่มคนช้ันกลางมาใช้ในทางสร้างสรรคํใด้ ท้ังๆ ท่ีคนกลุ่ม 

น้ีมืบทบาทสำคัญในลังคมไทยและมืทัศนคดิพร้อมอยู่แล้วที่จะรับการนำของใครก็ตามท่ีจะพาพวก 

เขาไปสู่การเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน

“ใครไม่ทราบวิจารณ์รมว.ศึกษาฯ ท่ีเท่ียวไปไล่แจกเงิน ล.ล.ว่าไร้รสนิยม เป็นคำวิจารณ์ท่ี 

ถูกใจผมท่ีสุด เพราะผมไม่รู้หรอกว่าการเอาเงินของตัวเองไปโปรยลงในท่ีอันไม่ใช่ 'เน้ือนาบุญ'

เช่นน้ัน เพราะผู้แจกโกงมาได้มาก, หรือยังไม,ได้โกงเพียงแต่คิดจะโกงจึงลงทุนช้ือโอกาสโกง1

หรือเพียงแต่โง่เฉยๆ แต่ท่ีผมรู้แน่ก็คือไร้รสนิยมเป็นบ้าเลย  วัฒนธรรมเลี่ยไม่มืท่าทีต่อเงิน

แบบกลัวๆ เกร็งๆ อย่างท่ีคร้ังหน่ึงวัฒนธรรมไทยเคยมี เพราะวัฒนธรรมเส่ียไม่ได้งอกออกมาจาก 

วัฒนธรรมไทย แต่งอกออกมาจากวิถืชีวิตของจีนในเมืองไทย จากน้ันวัฒนธรรมเสี่ยก็งอกงามข้ึน 

ในเมืองไทย ทีแรกอาจจำกัดตัวอยู่ในกลุ่มจีนหรือเช้ือลายจีนก่อน แต่มาในภายหลังก็ขยายไปใน 

คนทุกกลุ่ม อย่างในปัจจุบันน้ีคนที่ถูกเรียกว่าเส่ียจำนวนมากก็ไม่ได้เก่ียวอะไรกับจีน เช่น 

เสี่ยเหลิม 1 เส่ียสุขวิซ เป็นต้น'’ (ฉบับท่ี 862, 25 กุมภาพันธ์2540)

“ลังคมของคนช้ันกลางไม่ใช่ลังคมท่ีสงบราบเรืยบนัก ผู้คนมองออกไปรอบตัวแล้วตะโกน 

ออกมาคำเดียวกันว่า ‘ ปฏรูป’ ( โวัย ) เสมอ พลังท่ีรุนแรงน้ีพุ่งไปทิศโน้นทิศน้ีอย่างไม่หยุดน่ึง ถ้า 

พลังน้ีถูกใช้ไปในทางสร้างสรรค์ก็จะนำไปสู่อะไรท่ีย่ิงใหญ่ได้ไม่ยาก ในทางตรงกันข้าม ถ้าพลังน้ี 

ถูกปิดก้ันหรือถูกปล่อยให้ใช้ไปอย่างไร้ทิศทางแล้ว ก็อาจเป็นพลังท่ีนำไปสู่การทำลายล้างโดย 

ไร้จุดหมายได้เหมือนกัน ส่ีงท่ีคร้ังหน่ึงเคยเห็นว่าทำได้ยากเย็น เช่นภาษีมรดก, กฎหมายการ 

จำกัดการถือครองท่ีดิน 1 รัฐธรรมนูญท่ีดักด้ิลิทธ้ิพอจะประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้จริง, 

หรือพรรคการเมืองที่มืฐานมวลชนฯลฯ ท่ีจริงแล้วมืพลังในลังคมไทยท่ีพร้อมจะหนุนอย่างมโหฬาร 

ในขณะน้ี เพียงแต่ว่าไม่มีนักการเมืองคนใดอยากเส่ียงใช้พลังเหล่าน้ีไปในทิศทางท่ีสร้างสรรค์ 

เท่าน้ัน ฉะน้ัน ปัญหาของลังคมไทยในปัจจุบันก็คือ เราเป็นลังคมคนช้ันกลางท่ีไม่มีนักการเมือง 

คนช้ันกลางในวงการเมือง” (ฉบับท่ี 859, 4 กุมภาพันธ์2540)
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“ระบบ,’ กับ “คน” ท่ีดี ปัจจัยสัความเป็นพรรคการเมีอง “มหาชน''

ในช่วงท่ีพรรคพลังธรรมภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ สินสุวงค์ หัวหน้าพรรคคนต่อจาก 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ท่ีฃอลาออกจากตำแหน่งน้ีไป ไต้พยายามปรับปรุงพรรคของตนให้เป็น 

พรรคการเมือง “มหาชน" น้ัน นิธิก็ไต้แสดงความคิดเห็นในเร่ีองการสร้างพรรคการเมืองแบบ 

มหาชนว่า แม้ยังไม่เคยมืพรรคการเมืองมหาซนท่ีแท้จริงในแวดวงการเมืองไทย เพราะพรรค 

การเมืองท่ีมือยู่เป็นเพียง “พรรคสภา" ซ่ึงไม่มืความจริงใจต่อประชาชน แต่ก็สามารถสร้างพรรค 

มหาชนให้เกิดข้ึนไต้ โดยเร่ิมจากการทำให้พรรคการเมืองมีระบบท่ีมืประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้ 

คนทำในส่ิงท่ีถูกต้องและยับย้ังไม่ให้คนทำผิด เมื่อมีระบบเช่นนี้แล้วสิงที่จะตามมาก็คือความ 

ลัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับมหาชน เพราะระบบท่ีดีจะเป็นกลไกท่ีทำให้พรรคลัมพันธ์กับมหาซน 

ในลักษณะเข้าใจและเป็นปากเป็นเลียงให้ไต้อย่างแท้จริง การเน้นหรือให้ความสำคัญต่อบุคคลที ่

เด่นดังในพรรคมากเกินไปอย่างท่ีพรรคการเมืองไทยชอบทำน้ันจะไม่ทำให้พรรคเกิดความลัมพันธ์ 

ใกล้ชิดกับมหาซนอย่างม่ันคงยืนยาวไต้ เช่นท่ีเคยเกิดข้ึนกับพรรคประชากรไทยและ 

พรรคพลังธรรมภายหลังจากความนิยมในตัวหัวหน้าพรรคท้ังสองคือ นายสมัคร สุนทรเวช และ 

พล.ต.จำลอง ศรืเมือง ไต้ลดลงไป อย่างไรก็ดีแม้ว่าพรรคการเมืองจะมีระบบท่ีดีแล้วก็ตาม การ 

คัดคนดีคนมีความลามารถเข้ามาทำงานการเมืองให้พรรคก็ยังมีความจำเป็นสำหรับการสร้าง 

พรรคมหาชนอยู่ดี เพียงแต่คนดีคนเก่งน้ันต้องไม่มาทำให้ระบบถูกลดบทบาทการเป็นหัวใจหลัก 

ในการทำงานของพรรคการเมืองลง เพราะถึงอย่างไรคนก็ยังเป็นปัจจัยท่ีสำคัญเสมอ ไม่ว่าพรรค 

การเมืองน้ันจะเป็นพรรคการเมืองแบบมหาซนหรือไม่ก็ตาม

สิทธิมบุษยชนสากล หลักการท่ีเท่าเทียมของคนสองซีกโลก

ปัญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชนในเวทีการเมืองโลก โดยเฉพาะระหว่างชาต้ตะวันตกท่ีนำโดย 

สหรัฐอเมริกากับหลายประเทศในเอเชีย เช่น จีน พม่า เกาหลีเหนือ ฯลฯ น้ัน นิธิคิดว่าเกิดจาก 

ความแตกต่างของทัศนะเก่ียวกับคุณค่าและชีวิตของมนุษย์ระหว่างโลกตะวันตกกับโลก 

ตะวันออก ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเป็นสากลอย่างแท้จริง ชาติในซีกโลกท้ังลองควรมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาหลักการสิทธิมนุษยชนสากลน้ีอย่างเท่าเทียมกัน โดยการท่ีชาติตะวันตกต้องมอง 

เรื่องสิทธิมนุษยชนจากพ้ืนฐานโลกทัศน์เก่ียวกับชีวิตรองชาติในโลกตะวันออกและให้ถือเป็น 

ส่วนหน่ึงซองหลักการสิทธิมนุษยชนสากลด้วย ขณะเดียวกันชาติในโลกตะวันออกก็ต้องไม่ปฏิเสธ 

หลักการสิทธิมนุษยชนลากลที่มีอยู่ว่าเป็นแนวคิดที่ไม่เหมาะกับตน ดังเช่นท่ีผู้นำแบบเผด็จการ 

ของหลายประเทศในเอเชียชอบกระทำ แต่ควรที่จะพยายามนำเอาส่ิงดีๆ ของโลกตะวันออก 

เข้าไปผนวกในหลักการสิทธิมนุษยชนลากลท่ีมีอยู่ เช่น การมองสิทธิมนุษยซนจากฐานของมนุษย์ 

ที่เป็นองค์รวมหรือลังคมซึงเป็นจุดแข็งของโลกทัศน์แบบตะวันออก โดยหากการมองเช่นน้ีไต้รับ
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การยอมรับขึนมาเคียงคู่ไปกับการมองสิทธิมนุษยชนจากฐานของมนุษย์ท่ีเป็นปัจเจกได้จริง ก็อาจ 

จะมีผลทำให้การผลิตสินค้าของโลกตะวันตกหันมาลงทุนปรับเทคโนโลยีการผลิตของตนให้เกิด 

ความสะอาดขึน แทนการผลักอุตสาหกรรมสกปรกท้ังหลายท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ท้ังแบบ 

รวดเร็วและแบบตายผ่อนล่งมาไว้ในประเทศด้อยพัฒนา ซ่ึงถือเป็นการละเมิดสิทธิม่นุษย'ชนสากล 

ท่ีแท้จริงอย่างร้ายแรง เป็นต้น

“.... ‘สากล' อาจมีอีกความหมายหน่ึงคีอเป็นหลักอันควรต้องถือปฎิป้ติท่ัวไปไม่ยกเว้น

ถ้าอย่างนันผมก็เห็นว่าแนวคิดเรื่องสิทธิณุษยขนเป็น ‘ลากล’ อย่างไม่ต้องสงลัย ท้ังน้ี รวมถืงล่วน 

ของแนวคิดเรืองสิทธิมนุษยชนที่คิดจากฐานของปัจเจกบุคคลด้วย เพราะไม,ว่าจะในตะวันตกหรือ 

ตะวันออก เราได้ใช้ระบบการเมือง 1 การปกครอง 1 กฎหมาย 1 เศรษฐกิจ , การศึกษา ฯลฯ ซ่ึง 

พจารณาจากฐานของปัจเจกบุคคลอยู่ไม่น้อย จึงไม่อาจยกเว้นเฉพาะเรื่องสิทธิเพียงเรื่องเดียวว่า 

จะไม่ยอมพิจารณาบนฐานของปัจเจกบุคคลอยู่ด้วยได้ แต่ความเป็น ‘ลากล' ในความหมาย

อย่างนี เราทุกคนควรมีส่วนในการสถาปนามันข้ึน เป็นภาระของชาวเอเชียท่ีจะมีส่วนร่วม

สร้างหลักสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งรองรับการปฏิบติที่เปียมเมตตาธรรมทั้งแก่ปัจเจกบุคคลและ แก่ 

มนุษย์ที่เป็นองค์รวม " (ฉบับท่ี 876, 3 มีถุนายน 2540)

เล่นงาบ “สมเกียรติ" ฐานโวยปฏิรูปการศึกษา พฤติกรรมเชย ๆในยุคปฏิรูป 
ระบบราชการ

เม่ือ ดร.สมเกยรติ พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการช่ือดังแห่งสถาบันราชกัฎนครราชสีมา 

ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานด้านปฏิรูปการศึกษาของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ในกระทรวง 

ศึกษาธิการ จนถูกทั้งคณะกรรมการลอบสวนหาความผิดทางวินัยน้ัน นิธิก็ได้เสนอบทความแสดง 

ความคิดเห็นต่อการสอบสวนดังกล่าวว่า ถือเป็นคำลังที่ล้าสมัย ไม่สอดรับกับความต้องของ 

ลังคมที่อยากเห็นระบบราชการเป็นระบบที่ลามารถตรวจสอบได้ ท้ังจากคนภายในระบบราชการ 

เองและจากคนภายนอก นิธิยังกล่าวด้วยว่าคนท่ีออกคำลังให้มีการสอบสวน ดร. สมเกียรติน้ัน 

น่าจะยังคงเข้าใจผิดคิดว่าลังคมไทยยังยอมรับพ้ืนฐานความคิดของคำสอน “อย่าเอาไม้ชีกไปงัด 

ไม้ซุง" อยู่เหมือนเดิม ท้ังๆ ท่ีในความเป็นจริงพ้ืนฐานความคิดของคำลอนน้ีกำลังถูกทำให้หมด 

ความสำคัญลงไปเรื่อยๆ เพราะไม่เหมาะกับลังคมไทยท่ีกำลังอยู่ในยุคของการเรียกร้องให้เกิด 

ความชอบธรรมในระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบราชการ และความชอบธรรมจะเกิดได้ก็ต้องเริม 

จากการท่ีลามารถถูกตรวจลอบได้เสียก่อน

“ข้อหาท่ีกล่าวโทษอาจารย์สมเกียรติน้ันจะไม่เป็นข้อหาใดเลย ถ้าไม่คิดในเซิงผู้น้อย 

ผู้ใหญ่ ก็การวิพากษ์วิจารณ์ส่ิงท่ีลาธารณชนควรสนใจให้มากเชีนนโยบายปฏิรูปการศึกษานันควร
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ทำอยู่แล้ว การท่ีอาจารย์ลมเกยรติกระทำลงไปจึงน์บว่าสมควรอยู่แล้ว ในยุคสมัยท่ีไม้ซีกจำนวน 

มหึมาไนนามของสมัชชาคนจนยกพวกมาล้อมทำเนียบอันเป็นสัญลักษณ์ของบรมผู้ใหญ่เช่นทุกวัน 

นี การตังกรรมการลอบอาจารย์สมเกยรติด้วยเร่ืองอย่างน้ีไม่เรียกว่าเชยก็ไม่!ว่าจะเรียกอะไรแล้ว 

พ่อเจ้าประคุณเอ๋ย ช่างไร้เดียงสากับความเปล่ียนแปลงของสังคมเลียจนน่าเป็นห่วง" (ฉบับท่ี 

874, 20 พฤษภาคม 2540)

ละเมิดสิทธิ^นและสาธารณสมบัติ ตัวขัดขวางความเข้มแข็งประชาธิปไตย

นิธิได้สะท้อนปัญหาของประชาธิปไตยในประเทศไทยผ่านบทความของเขาว่า นอกจาก 

จะเกิดขืนจากความไม่จริงใจของผู้ปกครองหรีอผู้กุมอำนาจรัฐในการกระจายอำนาจไปลู่ประชาชน 

หรีอสร้างกระบวนการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งแล้ว ยังเก็ดข้ึนจากทัศนคติบางอย่างของผู้คนใน 

สังคมไทยด้วย น่ันคือ ชอบการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนรวมทั้งการละเมิดสาธารณสมบด โดยคำนึง 

แต่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวหรีอไม่คำนึงว่าจะมใครเดือดร้อนรำคาญในพฤติกรรมของตน 

เช่น การทำเลียงอึกทึกสร้างความรำคาญให้แก่เพ่ือนบ้าน 1 การแซงคิว 1 การติดเคร่ืองยนต์ขณะ 

จอดอยู่กับที่ 1 การปลูกสร้างอาคารท่ีพ้กอาดัยรุกล้ําพ้ืนท่ีลาธารณะ 1 การแอบปล่อยน้ีาเลียลงลู่ 

แม่น้ีาลำคลองลาธารณะของโรงงานอุตสาหกรรม 1 การท้ังขยะ ถ่มน้ีาลายลงบนถนน ลำคลอง 

แม่น้ีา และสถานท่ีต่างๆ 1 การตัดไม้ทำลายปา 1 เป็นต้น ประชาธิปไตยจะเข้มแข็งไม,ได้ถ้าผู้คน 

ในสังคมน่ันยังมิทัศนคติซึงก่อให้เกิดสำนึกท่ีไม่มิสังคมเช่นน้ี

ลดปัญหาการร่างเฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถ้าเข้าใจคำว่า “คน’, ตรงกัน

ล้วนในเร่ืองของการร่างรัฐธรรมเนูญฉบับใหม่ท่ีมิประเด็นถกเถียงกันอยู่หลายประเด็น 

และหน่ึงในน่ันคือการรับรองสิทธิเสมอภาคของคนไทยทุกคน โดยการรับรองน้ีตรงท่ีย้ําคำ1ว่าเพศ 

ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นมิผู้เสนอว่าจะเป็นการคุ้มครองเพศที่ลามมากเกินไปหรือไม่ การ 

ถกเถียงกันในประเด็นน้ีซึงกระจายออกล้วงกว้างพอลมควร ทำให้นิธิคิดว่าได้ละท้อนทัศนคติของ 

ผู้ท่ี๓ ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญตลอดจนผู้คนในสังคมไทยต่อเพศท่ีสามออกมาในทำนอง 

รังเกย'จเดียดฉันท์ เพราะถ้าคิดว่าเพศที่สามก็คือคนคงไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าลมควรจะได้รํปการ 

รับรองสิทธิของความเสมอภาคหรือไม่ ดังน่ันนิธิจึงเห็นว่า เรื่องเพศที่สามเป็นปัญหาที่เกิดจาก 

การท่ีผู้คนมิแนวคิดท่ีแตกต่างกันว่าคนคืออะไร อันเป็นลาเหตุเดียวกันกับปัญหาอื่นๆ ของการร่าง 

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย

“ฝ่ายท่ีห่วงใยว่าเพศท่ีลามจะได้รับสิทธิเสมอภาคก็คงคิดว่าเพศทึสามยังไม่ใช่คน หรือยัง 

ไม่ใช่คนเต็มตัวกระมัง เพราะสมมติว่าการบัญญ่ตคำว่า 'เพศ, ไว้,ในมาตรานึมุ่ง1จะปกปัองสิทธิของ 

เพศท่ีลามจริง ก็ไม่น่าจะผิดอะไรไม่ใช่หรือ ? ยกเว้นแต่จะเห็นว่าเพศทีลามไม,ใช่คนหรือไม่ใช่คน
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ไทย อันที่จริงแล้ว ทัศนะว่าคนคืออะไรน้ืมีความสำคัญต่อรัฐธรรมนูญอย่างย่ิง ผมคืดว่า 

ส่วนใหญ่ของความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในเร่ืองรัฐธรรมนูญท่ีเถียงกันอยู่ในทุกวันน้ัน วิเคราะห์ไป 

ให้ถึงท่ีสุดแล้วก็เป็นความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในเร่ืองว่าคนคืออะไรเสียท้ังน้ัน ผมเข้าใจว่า 

ความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมที,เกิดแก่อังคมไทยเวลาน้ีทำให้คนไทยเป็นคนพวกหน่ึงท่ีมีความ 

เห็นแตกต่างกันในเร่ืองว่าคนคืออะไรมากท่ีสุด มากกว่าท่ีเราอาจพบไดในโลกตะวันตกมากนัก 

นอกจากนี ถ้าเราเห็นไม่ตรงกันว่าคนคืออะไร เราจะมีความเห็นตรงกันว่าคนไทยคืออะไร 

ได้อย่างไร ? “ (ฉบับท่ี 879, 24 มิถุนายน 2540)

ด้านเศรษฐกิจ

ตารางท่ี 14 จำแนกความถ่ีของเน้ือหาทางด้านเศรษฐกิจปี 2540

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การค้า การตลาด การลงทุน 2 33.33

2. การท่องเท่ียว 2 33.33

3. อ่ืนๆ

3.1 วิกฤติเศรษฐกิจ 1 16.67

3.2 การเกษตร 1 16.67

รวม 6 100.00

บทความที่มีประเด็นหลักเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในปีนี้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจาก 

ปีก่อนเป็น2 เท่า กล่าวคือเพิ่มจาก3 บทในปีก่อนเป็น6 บทในปีน้ี โดยมีเน้ือหากระจาย 

ครอบคลุมแต่ละหมวดในจำนวนพอๆ กัน เน้ือหาท่ีน่าสนใจของหมวดการค้า การตลาด 

การลงทุนคือ การกล่าวในเชิงดูแคลนนักการตลาดไทยว่า ไร้ความสามารถท่ีจะสร้างตลาดใหม่ๆ 

เพ่ีอรองรับสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณภาพ ส่วนเน้ือหาท่ีน่าสนใจในหมวดการท่องเท่ียวคือ 

การช้ีให้เห็นถึงสาเหตุท่ีทำให้ประเทศไทยเป็นแดนสวรรค์ลำหรับนักท่องเท่ียวจากท้ัวโลก ในขณะ 

ท่ีหมวดอ่ืนๆ ที่เป็นเรื่องของวิกฤติเศรษฐกิจและการเกษตรน้ันมีเนื้อหาคังน้ืคือ การเสนอให้หันมา 

ใช้ช่วงเวลาที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจให้เป็นประโยชน์ โดยใช้ช่วงเวลาดังกล่าวสร้างสรรค์ 

สิ,งท่ีดีงามต่ออังคมไทยซ่ึงอาจทำได้ยากในยามปกติ 1 การเสนอความคิดเห็นว่า ถ้าอยากให้คน 

ชนบทใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประกอบอาชีพด้านการเกษตรอยู่ในถ่ินฐานบ้านเกิดของตนอย่าง
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ถาวร ก็จำเป็นต้องส่งเสริมให้วัฒนธรมและโลกทัศน์แบบซาวนากลับมาแพร่หลายในสังคมไทย 

เหมือนในอดีตด้วย นอกเหนือใปจากการส่งเสริมในด้านอ่ืนๆ

ทา?วิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านเศรษฐกิจ

นักการตลาดไทยไม่ช่วยสรางตลาดท่ีรองรับสินค้าคุณภาพ

นิธิแสดงทัศนะเก่ียวกับแวดวงการตลาดของใทยว่า นักการตลาดไทยไม่ค่อยคิดท่ีจะ 

สร้างตลาดใหม่ๆ เพ่ือรองริบผลงานทางวัฒนธรรมท่ีสร้างสรรค้ข้ึนอย่างมืคุณภาพ ดังน้ันผู้ท่ี 

โชคร้ายยิงไปกว่าผู้ผลิตผลงานทางวัฒนธรรมท่ีใม่มืตลาดรองริบก็คือคนไทย เพราะจำเป็นต้อง 

บริโภคส่ิงท่ีนักการตลาดเห็นว่าขายได้หรือทำกำไรได้แน่นอนเท่าน้ัน จะมืหรือ1ไม่มืคุณภาพเป็น 

อีกเร่ืองหน่ึงซ่ึงไม่ใช่เร่ืองท่ีนักการตลาดให้ความสนใจนัก เม่ือเป็นเช่นนี้คนไทยก็จะหมดสิทธิ้ 

บริโภคเพลงที่ดี, ภาพยนตร์ที่ดี, ละครโทรทัศน์ท่ีดี, สารคดีและข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์, 

ฯลฯ ซ่ึงนักการตลาดเห็นว่าไม่มืตลาดรองริบไปโดยปริยาย ท้ังๆ ท่ีตลาดของสินค้าทุกประเภท 

โดยเฉพาะตลาดของสินค้าคุณภาพท่ีไม่ได้มองแต่การทำกำไรเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวโดยจะ 

ให้ความสำคัญแก่เร่ืองที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ด้วยน้ัน เป็นสิงท่ีนักการตลาดมีหน้าท่ีต้องสร้างข้ึนมา 

เช่นท่ีนักการตลาดในประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้พยายามทำกัน

“เดียวน้ีในประเทศทุนนิยมท่ีพัฒนาแล้ว เขาพูดกันถึงตลาดท่ีเป็นองค์รวม หมายความว่า 

ไม่ได้ใช้กำไรเป็นหลักในการพิจารณาเพียงอย่างเดียว หรือถ้าจะพูดให้ซัดคือไม่อาศัยกำไรท่ีเป็น 

มูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงอย่างดียว แต่คำนึงถึง‘กำไร’ ทางอื่นๆพร้อมกันหลายอย่าง เช่น ได้ 

เผยแพร่หลักการท่ีถูกต้องแก่ลังคม ทำให้ลังคมเจริญงอกงามไปในทิศทางท่ีดี ก็เป็น ‘กำไร’ แก่ 

บริษัทในระยะยาวด้วย หรือการบุกเบิกตลาดใหม่ๆ ก็ทำให้ได้ประลบการณ์ และได้ลายลัมพันธ์ 

กับผู้คนซ่ึงไม,เคยมืมาก่อนช่ึงมืประโยชน์ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ท้ังประโยชน์ในด้านทำเงิน 

ทำทองและประโยชน์ทางลังคมและจิตใจ ในเมืองไทยการตลาดยังมืความหมายแคบๆ เพียงแค่ 

การฉกชิงทำกำไรท่ีเป็นเงินในระยะส้ัน มองไม่เห็นการสร้างกำไรในระยะยาว เหมือนพ่อค้างาน 

วัด เด๋ียวก็จะเก็บเต้นท์ย้ายไปวัดอ่ืนอยู่แล้ว ไม่พักต้องมาพูดถึงการตลาดท่ีเป็นองค์รวมซ่ึงป็น 

แนวโน้มใหม่ของการตลาดในโลก ” (ฉบับท่ี 892, 23 กันยายน 2540)

คิกษาธุรกิจแบบไทย พัฒนาสู่ธุรกิจสมัยใหม่

นิธิยังได้เขียนบทความเกี่ยวกับเร่ืองของความรู้ในเชิงข้อมูลท่ีเหมาะสมกับการทำธุรกิจ 

เและการลงทุนในประเทศไทย โดยเรียกร้องให้สถาบันการศึกษาของไทยที่สอนเร่ืองการบริหาร 

ธุรกิจ หันมาศึกษาวิเคราะห์ธุรกิจการค้าขนาดกลางและขนาดย่อยของไทยอย่างจริงจังทังธุรกิจท่ี
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ประสบความสำเร็จและล้มเหลว เพ่ือทำความเข้าใจต่อการบริหารธุรกิจแบบไทย จนรู้ว่าปัจจัย 

อะไรบ้างท่ีนำไปสู่ความสำเร็จ และปัจจัยอะไรบ้างท่ีนำไปสู่ความล้มเหลว ท้ังน้ีเพ่ือทำ'ให้ความรู้ 

ในการบริหารธุรกิจในสังคมไทยสมัยใหม่เพ่ืมการมองปัจจัยต่างๆ ท่ีมากกว่าการบริหารธุรกิจ แบบ 

ตะวันตก และถ้าความรู้น้ีได้รับการเผยแพร่จนกลายเป็นส่ิงท่ีคนในสํ'งคมไทยสามารถเข้ากงได้ 

โดยง่ายด้วยแล้ว ก็อาจจะช่วยให้การลงทุนทำธุรกิจของคนไทยโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อย ไม่ต้องตกเป็นเบ้ียล่างธุรกิจขนาดใหญ่ของนักลงทุนจากต่างชาติเช่นท่ีเป็นอยู่

“อันท่ีจริงวัฒนธรรมการขายของแบบร้านท่ีเข้าเซนน้ันเป็นวัฒนธรรมท่ีคิดประดิษฐ์ข้ึนโดย 

บริษัทใหญ่ในอเมริกา เหตุดังน้ัน จึงวางอยู่บนสังคมแลรฒนธรรมท่ีแตกต่างจากเราโดยส้ินเชิง

เพียงแต่ว่าบริษัทใหญ่เหล่าน้ันยึดน้ันในปรัชญา 'โลก"ภิวัฒน์ จึงเช่ือว่าใช้ได้ท่ัวไปท้ังโลก ....

อย่างไรก็ตาม กิมง้อท่ีปรับจากร้านขายอาหารจานด่วนข้ึนมาเป็นคอนวัเนียนสโตรัแล้วยังสามารถ 

แช่งขันในตลาดได้ พิสูจน์ว่าในเมืองไทยน้ันความสัมพันธ์ส่วนตัวมีความสำคัญแก่การค้าปลก 

เท่ากับหรือมากกว่าวัฒนธรรมท่ีประดิษฐ์ข้ึนในโลกตะวันตก อย่างท่ีผมได้กล่าวแล้วว่า ลูกค้าของ 

กิมง้อบอกเองว่าท่ีไปข้ึอของท่ีกิมง้อ เพราะเคยอุดหนุนป้าอ้วนมานาน นอกจากน้ี ผมสังเกตเห็น 

ว่ากิมง้อมืความเป็นกันเองสูง ไม่เฉพาะแต่เจ้าของร้านท่ีมืต่อลูกค้าเท่าน้ันนะครับ ลูกค้าก็มืต่อ 

เจ้าของร้านด้วย ซึงพิสูจน์ว่าความเป็นกันเองน้ันเกิดข้ึนอย่างจริงใจ ไม่ใช่การสวดมนต์แบบร้านท่ี 

มืช่ือเป็นเวลาก่ีโมงก่ีโมง หรือการพนมมือขอบคุณของลาวการบินไทย ช่ืงเห็นได้ขัดว่าเป็นการ 

กระทำอย่างกลไกไร้จิตใจ ความเป็นกันเองน้ันขายได้ แต่จะขายได้ในวัฒนธรรมไทยต้องเป็น

ความเป็นกันเองที่จริงใจด้วย   ผมอยากเห็นใครไปศึกษ"กิมง้ออย่างจริงๆ จังๆ เพราะท่ีผมเล่า

ไปน้ันฉาบฉวยเต็มที ไม่สามารถประมวลข้ึนมาเป็นความรู้สำหรับประยุกต์ใช้กับ'ใคร'ได้ ไม่เฉพาะ 

แต่กิมง้อเท่านั้น แต่ควรศึกษากรณีความสำเร็จและกรณีความล้มเหลวซ่ึงเกิดข้ึนท่ัวไปในธุรกิจ 

ต่างๆ ของไทย” (ฉบับท่ี 905, 23 ธันวาคม 2540)

ทำไมไทยแลนด์จึงเป็นแดนสวรรคไนวัฒนธรรมท่องเที่ยวของโลก ?

นิธิกล่าวว่า วัฒนธรรมท่องเท่ียวแบบท่ีเห็นกันในยุคปัจจุบันเป็นวัฒนธรรมใหม่ท่ีเพ่ืง 

เกิดข้ึนมาไม่นานในโลก แต่ก็มืลักษณะความเป็นสากลอยู่ด้วย ลักษณะดังกล่าวคือ การมี 

แบบแผนท่ีค่อนข้างเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันซึงปฎบ้ตโดยนักท่องเท่ียวไม่ว่าจะมาจากประเทศใด 

หรือวัฒนธรรมใดก็ตาม เช่น การเช่าสถานท่ีพักแรม, การกินอาหารท่ีต้องใช้เงินชือ, การซม 

มหรสพท่ีต้องจัดข้ึนโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเท่ียว 1 เป็นต้น และลักษณะทีเด่นอีกอย่างหนึงของ 

วัฒนธรรมท่องเท่ียวในความเห็นของนิธิก็คือ การไดใช้ชีวัตท่ีค่อนข้างโลดโผนหรือได้ทำอะไรอย่าง 

เต็มท่ีช่ืงในชีวัตประจำวันไม่ค่อยจะมืโอกาสได้ทำ ดังนันเมือธุรกิจการท่องเทียวของไทยดำเนินไป 

เพ่ือรองรับหรือตอบสนองวัฒนธรรมท่องเท่ียวเช่นนิอย่างเต็มท่ี โดยท่ีมืภาครัฐให้การสนับลนุน
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เป็นอย่างดีมาโดยตลอด เซ่น การท่ีหลายโรงนรมให้สิทธิพิเศษแก่นักท่องเท่ียวท่ีจะทำอะไรได้ 

หลายอย่างตามใจช่ึงคนไทยจะถูกห้ามไม่ให้กระทำ 1 การมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้เสรีในการขาย 

บริการทางเพศตามเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ 1 เป็นต้น จึงไม่น่าแปลกใจท่ีประเทศไทยจะเป็น 

สถานทีท่องเทียวทีนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกใฝ่ฝันท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว

“โดยปราศจากหลักฐานอะไรนอกจากความรู้สึก ผมคิดว่าส่ิงท่ีชาวมาเลเซียชอบในเมือง 

ไทยคือเสรีภาพ ยิงมองหน้าตารมแย้มแจ่มใสเล่นหัวกันอย่างสนุกสนานโดยไม่ต้องเกรงใจใครเลย 

ของนักท่องเทียวซึงพักอยู่โรงแรมเดียวกับผมแล้ว ผมก็ให้แน่ใจว่าพวกเขาเดินทางเข้ามาสูดไอ

เสรีภาพ  โรงแรมในหาดใหญ่ไม่ห้ามทุเรียน ฉะน้ัน บางครั้งท่ังชั้นอาจตลบอบอวลด้วยทุเรียน

จากปาร์ตีทุเรียนของนักท่องเทียว แน่นอนโรงแรมในหาดใหญ่ไม่ห้ามผู้หญิงข้ึนลิฟต์ไปห้องพัก 

เพราะแขกเป็นคนโทร.ลังไปเอง แม้ว่าหาดใหญ่มืท่ีท้ิงผงสาธารณะมากแล้ว แต่นักท่องเท่ียวก็ยัง 

ทิ้งขยะตามใจชอบอยู่อีกโดยเสรี” (ฉบับที่878, 17มิถุนายน2540)

“ผมเพ่ิงได้ยินผู้บริหารในเมืองพัทยาข้ึแจงทางทีวีว่า แหล่งท่องเท่ียวท่ีไหนๆ ก็มื,โสเภณี 

เพียงแต่เขาจัดระเบียบโดยแยกไว้เป็นแถบๆ เท่าน้ัน จริงหรือเท็จก็ตาม แต่คนท่ีอยู่ในธุรกิจ

ท่องเท่ียวมองเรื่องกามารมณ์เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในวัฒนธรรมท่องเที่ยวอย่างแน่นอน....

การท่องเท่ียวของไทยได้รับการส่งเสริมประหน่ึงว่าเราไม่เคยรู้จักเท่ียวมาก่อน ฉะน้ัน แทนท่ีจะ 

หยิบเอาการเท่ียวของหนุ่มอีสานหรือการทอดผ้าป่ามาเป็นฐานสำหรับเปล่ียนให้เข้ากับโลกสมัย 

ใหม่ เรากลับเดินตามวัฒนธรรมท่องเท่ียวอย่างใกล้ชิด เซ่น รัฐเองเป็นผู้สร้างโรงแรมช้ันหน่ึงข้ึน 

เหมือนเป็นแบบอย่างว่า จะ'ทำธุรกิจท่องเท่ียวกันแล้ว1ไม่มืทางเลือกอ่ืน นอกจากเดินตาม 

วัฒนธรรมท่องเท่ียวจนสุดตัว ทำให้ท่ีพักแบบไทยๆ ไม่มืโอกาสพัฒนาขึ้นมาเลยจนอีกหลายสิบบี 

ต่อมา และภาพพจน์ของไทยในสายตาของประชากรท่องเท่ียวของโลกก็เป็นอย่างท่ีเป็นในทุกวันน้ี 

น่ันก็คือเมืองไทยเป็นดินแดนสุดสะวิงในวัฒนธรรมท่องเท่ียวของโลกเลยทีเดียว" (ฉบับท่ี 872,

6 พฤษภาคม 2540)

พลิกวิกฤติ ( เศรษฐกิจ ) เป็นโอกาสของการเกิดสิงดีๆ

ภายหลังจากมืวิกถุติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงกลางบีมาได้ระยะหน่ึง นิธิก็ได้แสดงความ 

คิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในช่วงที,เศรษฐกิจของประเทศกำลังถดถอยอย่างหนักจนส่งผลกระทบ 

ต่อประชาขนโดยเฉพาะคนระดับล่างอย่างรุนแรงเซ่นน้ี อาจเป็นโอกาสของการเกิดส่ิงดี  ๆ ขืน 

หลายอย่างด้วยเหมือนกัน ในด้านการจราจรของกรุงเทพมหานคร ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นนีได้ทำ 

ให้รถยนต์หายไปจากท้องถนนเป็นจำนวนมาก จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญทีคนอาจหันมาให้ความ 

สนใจต่อการสร้างทางเลือกของการเดินทางท่ีดีกว่าการเดนทางโดยรถยนต์เพียงอย่างเดียวเท่ามัน
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เช่น การห้ามจอดรถในถนนทุกสายเพือกันเป็นเลนจักรยานท่ีปล'อดภัยร้ืนท่ัวกรุงเทพฯ หรือขยาย 

และบำรุงทางเท้าเพือให้คนได้มาเดินกันมากฃึน ฯลฯ ในด้านศาสนา วิกฤติเศรษฐกิจทำให้กัด 

ต้องหันมาให้ความสำกัญต่อคนหรือชุมชนรอบๆ กัดร้ืงเป็นฐานท่ีแท้'จริงของกัด เพราะคนท่ีอยู่ 

ห่างไกลจากกัดย่อมต้องคิดหนักถ้าจะเดินทางมาท่ีกัดเช่นเดิมด้วยเหตุผลทางการเงน เป็นโอกาสท่ี 

กัดจะได้ปรับตัวให้กลับมาเป็นส่วนหนึงของชุมชนเกครังหน่ึง อันจะทำให้พุทธศาสนาในประเทศ 

ไทยกลับมามันคงมากขึน นอกจากนี ในภาวะท่ีเศรษฐกิจซบเซาก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะทำให้ 

ภาครัฐและคนในแวดวงธุรกิจซองไทย หันมามองถงกำลังรื้อของคนภายในประเทศหรือการ 

พัฒนาตลาดภายในให้เข้มแข็งฃึน เพีอจะได้เป็นฐานทีสามารถรองรับความมันผวนของเศรษฐกิจ 

ระหว่างประเทศหรือในยามที'ประเทศเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเช่นท่ีเป็นอยู่

“เหตุเพราะอะไรจะดหรืออะไรจะเลวน้ันมาจากกิเลสของเราเอง พระท่านจึงลอนว่าไมมั 

อะไรทีคิเพียงส่วนเดียวหรือเลวเพยงส่วนเดียว อะไรท่ีดีๆ น้ันเป็นโอกาสของสิงท่ีเลวๆ ได้มากเท่าๆ 

กับว่าอะไรท่ีเลวน้ันก็เป็นโอกาสของส่ิงดีๆ ได้มากเหมือนกัน อย่างเศรษฐกิจไทยท่ีว่ากันว่าดีนัก 

ดี'หนาเพียงเม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี ก็เป็นโอกาสของส่ิงเลวๆ มากมายจนเป็นผลให้พังครืนลงมาอย่างท่ีเห็น 

น้ี ฉะน้ันในช่วงท่ีเศรษฐกิจของเราตกอยู่ในภาวะท่ีใครๆ เห็นว่าเลวสุดสุดน้ี ผมจึงมองเห็นโอกาส 

ที่จะเกิดสิ่งดีๆ ร้ืนได้หลายต่อหลายอย่าง และชอบเตือนให้พวกเราฉวยโอกาสสร้างส่ิงดีๆ รื้น 

ท่ามกลางความเลวร้ายทางเศรษฐกิจขณะน้ี เพราะโอกาสท่ีจะทำให้เกิดส่ิงดีๆ เหล่าน้ีไม,ได้เกิดร้ืน 

บ่อยๆ” (ฉบับท่ี 899, 11 พฤศจิกายน 2540)

ที๋เน“ วิถี-โลกทัศน์แบบชาวนา” อีกบัจจัยหน์งใบการติงคนอยู่ชนบท

นํธกล่าว1ว่า เกษตรกรไทยท่ีเขารู้จักท่ีประสบความสำเร็จในการพงพาตนเองโดยอาจจะ 

ต้องเก่ียวพันอยู่ในระบบตลาดบ้างน้ัน มักให้ความสำกัญกับการรู้จักพอซ่ึงตรงกับหลักธรรมใน 

พุทธศาลนาข้อลันโดษ กล่าวดีอ มืความพอใจกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจท่ีไม่เน้นความ 

หรูหราพีมเพีอย โดยพอใจจะให้ครอบครัวมืความม่ันคงแบบน้ีตลอดไปดีวย หรือกล่าวอีกอย่าง 

หน่ึงได้ว่า เกษตรกรเหล่าน้ันพอใจในกัฒนธรรมและโลกหัศน์แบบซาวนาซ่ึงถูกลืมเลอนจากคน 

ส่วนใหญ่ในลังคมไทยโดยเฉพาะในชนบทไปมากแล้ว ตังน้ันการท่ีภาครัฐหกังท่ีจะให้ภาค 

เกษตรกรรมเป็นที'รองรับแรงงานท่ีตกงานในยามที'เศรษฐกิจตกตำ และสนับสนุนให้คนเหล่านี 

ทำเกษตรกรรมขนาดเล็กต่อไปแม้ว่าในอนาคตข้างหน้าเศรษฐกิจจะพีนตัว โดยไม่มืการส่งเสริม'ให้ 

กัฒนธรรมและโลกทัศน์แบบชาวนากลับมาแพร่หลายในลังคมไทยเหมือนแต่ก่อนนัน นิธคิดว่า 

ไม่น่าจะประลบความสำเร็จ เพราะแม้จะรองรับแรงงานตกงานได้ในระยะแรกๆ แต่เกษตรกรรม 

ขนาดเล็กซ่ึงไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายแท้จริงของคนเหล่าน้ีแล้ว จะไม่สามารถร้ังให้คนเหล่าน้ีซ่ึง
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ขาดวัฒนธรรมและโลกทัศน์แบบซาวนาในสำนึก ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทต่อไปได้ในระยะยาว เม่ือ 

เศรษฐกิจทันตัวพวกเขาก็จะกลับไปทำงานในโรงงานอุตสานกรรมอีกคร้ังหน่ึง

“ท้องนาอาจรองรับแรงงานทีตกงานได้บ้าง แต่ท้องนาจะมีความสงบสุขได้ในระยะยาว 

จำเป็นต้องส่งเสริมมากกว่าเงนยืมหรือลัญญารับชื้อพืชหรือการขอยืมที่ดินซองนายทุนมาให้ 

แรงงานใช้ชัวคราว สิงทีขาดไม่ได้เลยก็คือวัฒนธรรมชาวนาและโลกทัศน์ชาวนา ถ้าวัฒนธรรม 

ซาวนาและโลกทัศน์ซาวนากลับมาแพร่หลายไนลังคมไทยใหม่ แนวทางการพัฒนาของประเทศก็ 

จะแตกต่างจากแผนการของไอเอ็มเอฟและธนาคารโลกเพราะเราคิดถึงการพัฒนาไม่เหมือนทน 

ถ้าเราคิดถึงการพัฒนาแตกต่างจากไอเอํมเอฟและธนาคารโลกได้วันใดเราก็จะเป็นอสระจาก 

พันธนาการของเขาวันน้ัน', (ฉบ้บท่ี 901,25พฤศจิกายน2540)

ด้านสังคม - วัฒนธรรม

ตารางท่ี 15 จำแนกความถี่ของเนื้อหาทางด้านลังคม-วัฒนธรรมปี 2540

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การศึกษาและวิชาการ 8 28.57

2. ศาสนา 2 07.14

3. ค่านิยม 6 21.43

4. คิลปวัฒนธรรม 4 14.29

5. ประ'ว้ติศาสตร์ 3 10.72

6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 03.57

7. อ่ืนๆ

7.1 การรักษาพยาบาล 1 03.57

7.2 ส่ือมวลซน 1 03.57

7.3 โหราศาสตร์ 1 03.57

7.4 ชนกลุ่มน้อย 1 03.57

รวม 28 100.00
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บทความด้านลังคม-วัฒนธรรมในปีนื้ นิธิให้ความสำคัญต่อการนำเสนอเร่ีองราว 

เก่ียวกับการศึกษามากท่ีสุดถึง 8 บทความ โดยมีเน้ือหาท่ีเด่นๆ ได้แก่ การแสดงทัศนะว่าวันครูน้ัน 

ควรเป็นวันของผู้ท่ีมี ’’บทบาท,’ ครู ใม่ใช่เพียงแค่ผู้ท่ีมี “อาชีพ’’ ครู 1 การตำหนินโยบายของ 

สถาบันราชภัฎท่ีออกมาในเชิงกีดกันเพศท่ีสามโดยเฉพาะพวก “กะเทย” ไม่ให้เข้าไปเรียนใน 

สถาบันราชกัฎวิทยาเขตต่างๆ ได้อย่างเปิดเผย โดยนิธิกล่าวว่านโยบายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

และหลักการประชาธิปไตย 1 การเสนอความคิดเห็นต่อหลักสูตรเพศศึกษาในระดับมัธยมศึกษาว่า 

ต้องสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจเร่ืองราวท่ีเก่ียวพันกับเพศศึกษาในมิติท่ีลึกซ้ึงและรอบด้านอย่าง 

แท้จริง 1 เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านลังคม -วัฒนธรรม

“ วันครู’’ คีอวันของผู้มีบทบาทครูท่ีแท้'จริง

ในปีนื้นิธิเขียนบทความด้านลังคม -วัฒนธรรมเกี่ยวกับการศึกษามากที่สุด บทความท่ี 

น่าสนใจก็มีบทความในช่วงต้นปีท่ีเขียนถึงอาชีพครูในวาระวันครูซ้ึงมีเป็นประจำทุกปี โดยนิธิ 

กล่าวว่า ความจริงแล้วไม่ค่อยมีเหตุลักเท่าไรท่ีลังคมต้องนับถือคนท่ีมีอาชีพครูมากกว่าคนใน 

อาชีพอ่ีนๆ เพราะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็เก้ือกูลลังคมและได้รับความเกื้อกูลจากลังคมเหมือนกัน 

ท้ังน้ัน ดังน้ันถ้าวันครูหมายถึงวันท่ีอุทิศให้แก่คนท่ีมีอาชีพครู ก็ควรจะมืวันสำหรับคนท่ีมือาชีพท่ี 

สุจริตอื่นๆจนหมดทุกอาชีพด้วย เช่น วันกัลบกหรือวันช่างตัดผม, วันซาวนา, วันคนขับรถเมล์ 

กับกระเป๋าและกระปี 1 วันแม่ค้าข้าวแกง 1 วันคนเก็บขยะรีใซเคิลไปขายต่อ 1 เป็นต้น ท่ีนิธิกล่าว 

เช่นน้ืมาจากการท่ีเขาให้ความสำคัญแก่บทบาทครูไม่ใช่อาชีพครู กล่าวคือคนมีอาชีพครูอาจไม่ได้ 

มีบทบาทลมกับเป็นครูก็ได้ เช่นเดียวกับคนท่ีมีอาชีพเป็นตำรวจก็อาจมีบทบาทเป็นผู้ร้ายเสียเอง 

อย่างท่ีพบเห็นกันอยู่เสมอๆ

“ท่ีเราชอบพูดกันว่าคนไทยโบราณนับถือครูน้ัน ท่ีจริงเขานับถือคนท่ีเป็นครูโดยบทบาท

ไม่ใช่ครูโดยอาชีพ  วันครูจึงไม่น่าจะเก่ียวกับอาชีพครู แต่น่าจะหมายถึงบทบาทครูมากกว่า

การอุทิศตนให้แก่การเรียนรู้และความรู้อันเป็นบทบาทหลักชองครูคือสิงอันควรยกย่องนับถือจาก 

ลังคม ยิงในลังคมยุคใหม่ซึงควรให้ความสำคัญแก่การเรียนรู้ บทบาทครูยิ่งมีความสำคัญมากซึ้น 

เราควรล่งเลริมและยกย่องบทบาทน้ีไห้'ทุกๆ คนกระทำแก่กันและกัน รวมท้ังกระทำแก่ตนเอง 

อย่างไม่หยุดหย่อน ต่อเมื่อครูหมายถึงบทบาทเท่านั้นที่ควรมีวันครู หรือทำให้วันครูมีความหมาย 

มากกว่าวันท่ีไม่ต้องสอนหนังสือ’' (ฉบับท่ี 858, 28 มกราคม 2540)
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กีดกัน “กะเทย” ความเชยที่ขัดรัฐธรรมนูญ

และเม่ือสถาบันราชภัฎออกกฎระเบียบท่ีนิธิเห็นว่าเป็นการกีดกันไม่ให้คนในเพศท่ีสาม 

หรือกระเทย เข้าไปศึกษาเล่าเรียนในสถาบันราชภัฎได้อย่างเปิดเผย เขาจึงได้เขียนวิพากษ์ 

วิจารณ์ในเรืองน้ีว่า เป็นการออกระเบียบท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและ 

เสรีภาพของบุคคล เพราะการกีดกันคนท่ีมีความผิดปกติทางเพศซึงมีความเป็นมนุษย์เหมือนกับ 

คนท่ีปกติทางเพศ ก็เท่ากับเป็นการตัดสิทธิและปิดก้ันเสรีภาพของคนเหล่านั้น อีกท้ังการกีดกัน 

คนที่มีความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากพันธุกรรมน้ัน ยังเหมือนกับการเลือกปฏิบัติแก่คนที่เกิดมา 

ตาช้ันเดียว 1 ผิวดำ 1 ตัวเต้ีย ฯลฯ ด้วย นอกจากน้ีถ้าฝ่ายท่ีออกกฎระเบียบตังกล่าวจะอ้างเหตุ 

ผลในข้อท่ีว่า พวกเพศท่ีลามมืความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับคนอีกสองเพศที่เหลือจึงไม่ควร 

เข้ามาศึกษาร่วมกัน แต่ทำไมสถาบันราชภัฎหลายแห่งจึงให้ความสำคัญต่อการรับนักเรียน 

ต่างชาติโดยเฉพาะนักเรียนซาวอเมริกันเป็นอย่างมาก ท้ังๆ ท่ีนักเรียนต่างชาติเหล่านี้มืความ 

แตกต่างทางวัฒนธรรมกับคนท่ัวไปในลังคมไทยสูงย่ิงกว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่าง 

คนไทยเพศท่ีลามกับคนไทยท่ัวไปมากนัก ตังน้ันถ้าจะใช้เหตุผลความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็ยัง 

ฟังไม่ข้ึนอยู่ดี

“ในปัจจุบันความรู้ทางพันธุศาสตร์ได้ก้าวไปถึงช้ันท่ีบอกได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นผลมา 

จากการประกอบตัวระตับโครโมโซมทีเดียว พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคนจำนวนหน่ึงเกิดมาเป็นกะเทย

หรือเป็นเพศที่ลามก็เหมือนคนเกิดมาดำหรือขาว1 จมูกโด่งหรือบาน,ตาสองชั้นหรือชั้นเดียว ....

ผมไม่ทราบว่าส่วนใหญ่ของกะเทยน้ันเป็นผลมาจากวัฒนธรรมหรือซิทวิทยา แต่คนท่ีเป็นกะเทย 

เขาบอกผมว่าเขามองปับเดียวเขาก็รู้ว่าใครเป็นใคร ส่วนจะจริงหรือไม่น้ันผมไม่ทราบ ไม่ว่าจะ

เป็นวัฒนธรรมหรือซี3วิทยา คนเหล่าน้ีไม่ได้ดีกว่าหรือเลวกว่าคนอ่ืนตรงไหน  การท่ีสถาบัน

การศึกษาออกระเบียบอะไรท่ีขัดรัฐธรรมนูญก็นับเป็นเร่ืองใหญ่แล้ว ร้ายไปกว่าน้ันระเบียบท่ี 

ออกมายังเกิดจากการตามไม่ทันความรู้ใหม่ท่ีแพร่หลายพอลมควรแล้วด้วย ออกเป็นการสะท้อน 

คุณภาพของสถาบันการศึกษานั้นๆ อยู่ในตัว บางทีน่ีอาจเป็นกรณีตัวอย่างท่ีช้ีให้เห็นว่า จะปล่อย 

สถาบันการศึกษาไว้ในมือนักการเมืองและนักบริหารโดยอิสระไม่ได้ จำเป็นท่ีครูบาอาจารย์ของ 

สถาบันต้องออกมาปรามๆ เลียบ้าง,, (ฉบับท่ี 861,8 กุมภาพันธ์2540)

สอนเพศศึกษาเด็กไทย ต้องให้เข้าใจลึกขึ้งและรอบต้าน

นอกจากนี้ก็ยังมืบทความเก่ียวกับเพศศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

มัธยมศึกษา เพราะเป็นระตับการศึกษาซึ่งผู้เรียนกำลังอยู่ในวัยรุ่นหรือวัยเริมมืการเปล่ียนแปลง 

ของฮอร์โมนทางเพศอันจะมืผลต่อพฤติกรรมทางเพศของพวกเขา โดยนิธิกล่าวว่า เพศศึกษา
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ดังกล่าวควรหมายรวมถึงการเรียนรู้ในเรื่องกามารมณ์(sex ) ท่ีเน้นมิติในส่วนอารมณ์,

ความรู้สึก 1 ทัศนคติ 1 ค่านิยม 1 ฯลฯ ควบคู่ไปกับการเปล่ียนแปลงของร่างกายและการทำงาน 

ของร่างกาย เช่น ผู้หญิงท้องได้อย่างไร, ประจำเดือน, ความเปล่ียนแปลงทางเคร่ืองเพศทั้งของ 

หญิงและชาย 1 ฯลฯ เพ่ือให้สอดคล้องและเท่าทันต่อความเปล่ียนแปลงทางกามารมณ์ของคนใน 

สังคมสมัยใหม่

“กามารมณ์ของมนุษยํในปัจจุบันได้เปล่ียนไปมากแล้ว มีมิติที่เป็นอารมณ์, ความรู้สึก, 

ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ ซ่ึงเข้ามาเก่ียวกับเพศรสอีกมาก แต่กลับไม่ค่อยได้พูดถึงในการเถียงกันว่า 

จะสอนเพศศึกษาในช้ันมัธยมดีหรือไม่ เช่นในยุคสมัยท่ีมีภยันตรายจากโรคท่ีเกิดจากเพศสัมพันธ์ 

อย่างมากเช่นในทุกวันน้ี การสอนให้ใช้ถุงยางอนามัยเพียงอย่างเดียวก็ไม่น่าเป็นเพศศึกษาท่ี 

สมบูรณ์ได้ เพราะ ‘กามารมณ์ที่ปลอดภัย’ (safe sex ) เกิดข้ึนจากปัจจัยทางจิตใจอีกมาก เช่น 

ค่านิยม , หรือความผูกพันอย่างสึกข้ึงทางใจท่ีมีต่อกันและกัน เป็นต้น การสอนแต่เพียงว่าอย่า 

สำส่อนทางเพศเป็นการสอนด้านลบ แต่สิงท่ีสำคัญกว่าคือการลอนด้านบวก ได้แก่ การสร้าง

ความรู้สึกรักที่อบอุ่นจริงใจระหว่างคู่รัก เราควรเถียงกันเร่ืองเพศศึกษากันต่อไป แต่ต้องพูด

เรื่องเดียวกัน คือเพศศึกษาที่เหมาะลมกับความเปลี่ยนแปลงทางกามารมณ์ที่เกิดกับตัวเราเอง” 

(ฉบับท่ี 863, 4 มีนาคม 2540)

ปฏิรูปการศึกษา ต้องทำท้ังในและนอกระบบ

ส่วนการปฏิรูปการศึกษาท่ีกำลังได้รับการกล่าวถึงกันมากข้ึนเร่ือยๆ ในแวดวงการศึกษา 

ของไทยน้ัน นิธิก็อยากให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านน้ีให้ความสำคัญแก่การปฏิรูปการศึกษาส่วนท่ี 

อยู่นอกระบบสถาบันการศึกษาไปพร้อมกันด้วย เช่น ในพิพิธภัณฑ์ควรมีฝ่ายวิชาการท่ีมี 

ศักยภาพสูง และมีการจัดแสดงท่ีได้ท้ังสาระและความเพลิดเพลินสนุกสนาน จนทำให้พิพิธภัณฑ์ 

มีคุณภาพและมีชีวิตชีวาเป็นท่ีน่าสนใจของผู้คนท่ัวไปมากกว่าท่ีผ่านมา เป็นต้น

การออมเพ่ีอลูกหลานไทย คีอการใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัด
ในช่วงต้นปีก่อนหน้าที่จะเข้าสู่วิกถุติเศรษฐกิจในเวลาต่อมาน้ัน เศรษฐกิจของไทยก็เร่ิม 

อยู่ในภาวะถดถอยและซบเซาต่อเน่ืองมาจากปีก่อนบ้างแล้ว ทำให้รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของ 

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี และมีนายอำนวย วิฑ์รรณ เป็นรองนายกฯ และรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการคลัง ดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้พยายามหาทางแก็ใขปัญหา 

ที่เกิดข้ึนอันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในตอนน้ัน และหน่ึงแนวทางแก็ใฃท่ีรัฐบาลนำ 

มาใช้ก็คือการรณรงค็ให้ประชาชนหันมาออมเงินหรือให้ความสำคัญต่อค่านิยมการออมเงินกัน 

ให้มาก นิธิจึงได้เขยนบทความแสดงทัศนะต่อแนวทางน้ีว่า เขาไม่เห็นด้วยกับการออมซ่ึงจำกัด
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ความหมายให้แคบลงเหลือเพียงเงินอย่างเดียQเซ่นท่ีรัฐบาลสนับสนุนให้ทํๆกัมอยู่น้ี ค่านิยม 

การออมทีดิทีจะเป็นการสร้างอนาคตแก่สังคมได้อย่างแท้จริง ต้องหมายถึงค่านิยมท่ีทำให้เกํดการ 

ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัด ใม่ใช่เฉพาะแต่เงินเพียงอย่างเดียว เซ่น การออมเช้ือเพลิง 1 

การจัดการท่องเทียวทีไม่ทำลายธรรมชาติและก่อให้เกิดมลพิษ 1 การไม่ผลิตสินค้าอย่างมักง่าย 

เพราะจะได้ผลิตภัณฑ์ทีไม่มีคุณภาพ ชึงถึอเป็นการสินเปลืองวัสดุท่ีนำมาทำ 1 เป็นต้น เพราะการ 

ทำในลิงเหล่านีแท้ทีจริงกิคือก็คือการออมทรัพยากรในวันนี เพ่ีอจะได้มีทรัพยากรในลักษณะย่ังยืน 

เอาไว้ใช้ในอนาคตตลอดไป ซึงนับเป็นการออมทีมีความสำคัญย่ิงกว่าการออมเงินหลายเท่า

"เราไม'อาจบอกให้ประชาชนรัดเข็มขัดท่ามกลางการใช้ทรัพยากรด้านอ่ืนๆ อย่างฟูมฟาย 

ได้ และเมีองไทยเวลาน้ีใช้ทรัพย์กันอย่างฟูมฟาย ไม่แต่เคร่ืองเพชร, เคร่ืองสำอางบนร่างกาย 

ของสาวไฮโซ ฯ เท่านัน แต่ท่ีสำคัญกว่าคือการทำลายแม่น้ีาลงท้ังสาย 1 การทำลายทรัพยากร

ชายฝังทะเลยาวเหยียด 1 การทำความพินาศแก่คุณภาพชองดิน 1 การทำลายปาต้นน้ํา ฯลฯ....

คนไทยได้ซ่ือว่าใจใหญ่ แต่ใจใหญ่กิไม่จำเป็นต้องขัดกับการรู้จักออม ในทางตรงกันข้าม 

การออมท่ีได้ผลต้องอาคัยใจท่ีใหญ่คือใช้ทรัพย์แม้แต่ท่ีไม่ใช่ของล่วนตัวอย่างประหยัด เพ่ีอให้ 

คนอ่ืนท้ังท่ีเกิดแล้วและยังไม่ได้เกิดใช้บ้าง” (ฉบับท่ี 856, 4 มกราคม 2540)

ความสุภาพในเม้องไทยสมัยใหม่ ต้องเกรงใจทั้งบุคคลและสังคม

นิธิยังได้กล่าวถึงความสุภาพท่ีน่าจะเป็นค่านิยมในแบบท่ีควรได้รับการล่งเลรัมในสังคม 

ไทยยุคปัจจุบันว่า นอกจากจะต้องเป็นการแสดงความเกรงใจหรือความสุภาพในระดับบุคคล 

ต่อบุคคลท่ีใกล้ชิดกันแล้ว ยังต้องเป็นการแสดงความเกรงใจหรือแลดงความสุภาพต่อสังคมด้วย 

เพราะชุมชนซ่ืงทุกคนรู้จักกันหมดอย่างสังคมไทยสมัยก่อนท่ีทำให้ทุกคนต้องสุภาพต่อกันและกัน 

น้ันไม่มีอีกแล้ว สังคมไทยยุคใหม่ผู้คนต้องเข้ามาอยู่และใช้ชีวิตร่วมกับคนท่ีไม่รู้จักเป็นจำนวนมาก 

จนอาจกล่าวได้ว่าใกล้จะเป็นสังคมแบบปัจเจกเหมีอนชาติตะวันตกเข้าไปทุกที ดังน้ันถ้าไม่มี 

ความสุภาพต่อสังคมกิยากที่ชีวิตของคนเหล่านี้จะมีความสุขหรือมีความราบรื่นอยู่ในสังคมสมัย 

ใหม่ท่ีผู้คนต้องอยู่ร่วมกันและเก้ือกูลกันโดยไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัว

“ผมนํกอย่างไรกินึกไม,ออกว่า ความสุภาพต่อสังคมในวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไร 

นึกออกแต่ส่วนที่ผีหรืออำนาจลี้สับเคยเป็นผู้คุ้มครองไว้ เซ่น แหล่งน้ัาลาธารณะน้ันถ้าใครทำ 

สกปรกกิจะถูกผีผู้ปกป้องคุ้มครองแหล่งน้ัาน้ันลงโทษ หรือไม่กิเป็นอุบาทว์แก่ผู้กระทำเอง แต่ผี 

ประเภทนี้ 'ตาย' ไปจากวัฒนธรรมไทยแล้ว เหลือแต่ผีท่ีไม,มีหน้าท่ีทางสังคมเท่านัน ส่วนอุบาทว์ 

เล่ากิลามารถช้ือได้ คนรวยจงไม่ต้องกสัวอุบาทว์ ลามารถทำลายแม่นำได้ทังสาย เพราะในทีสุด 

กิช้ืออุบาทว์ไปทำลายท้ิงเสิยได้ เรายังไม่ทันได้พัฒนาผีและอุบาทว์ช้ืนมาเป็นความสุภาพต่อ
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สังคม ผีและอุบาทว์ก็ตายจากสังคมเราไปเสียแล้ว เช่ือว่าความลุภาพต่อสังคมก็สามารถ

พัฒนาขนในวัฒนธรรมไทยได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ช่วยกันคดและทำข้ึนอย่างเป็น 

เรืองเป็นราวเพียงพอเท่านัน ส่วนใหญ่เราผี ก 'มารยาท' ทางสังคมของคนเราเองโดยลอก 

‘มารยาท’ ของคนอ่ืนมา เช่น เข้าคิว 1 ระเบียบการแต่งกาย 1 การรักษาความสะอาดของท่ี 

ลาธารณะฯลฯ ในส่วนหนี้งก็ต้องเรียกว่าประลบความสำเร็จพอสมควรเช่น ผมสังเกตว่าคิวของ 

ไปรษณียัในทีทำงาน'ของผมนัน'ได้รับความเคารพ'จากผู้ไข้บริการอย่างดีเสมอมา แต่ความสุภาพ 

เป็นเรื1องของหลักการในจิตใจซ่ึงสามารถประยุกต์เข้ากับสถานการณ์แตกต่างกันได้ในทุกกรณี 

เช่นเดยวกับความเกรงใจ ซ่ึงคนไทยคล่องในการประยุกต์ใช้กับทุกสถานการณ์โดยไม่ต้องมื 

ข้อกำหนดเรืองมารยาทมาปังคับทุกเรื่อง ผมเข้าใจว่าความสำนึกว่ามืสังคมท่ีเป็นตัวตนจรืงๆ 

อันเราต้องเกรงใจหรือแสดงความสุภาพด้วยน้ียังไม่ค่อยแข็งแรงนึก ความไม'สุภาพต่อสังคมจึง 

เกิดข้ึนบ่อยๆ นับตังแต่เรื่องเล็กๆ เช่น ผลักคันคนอ่ืนท่ีเราไม่รู้จักเพ่ือจะแย่งกันเข้าซมคอนเสิร์ตไป 

จนถงการปล่อยของเสยจากโรงงานลงแม่น้ัาสำคลองซ่ึงคนอ่ืนใช้อุปโภคบริโภค เป็นต้น" (ฉบับท่ี 

857, 21 มกราคม 2540)

มาสรางเงื่อนไขทเอ๋ีอให้เกิดความสามัคคีกับดกว่า

ในเร่ืองของความสามัคคี นิธิยอมรับว่าความสามัคคีเป็นค่านิยมที่มืความสำคัญต่อสังคม 

แต่แทนท่ีสังคมไทยจะเอาแต่เรียกร้องหาความสามัคคีทุกครั้งท่ีมืปัญหาความซัดแย้งเกิดขึ้น 

ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ซ่ึงมักจะไม่ค่อยได้ผลน้ัน นิธิกลับเห็นว่าจะเป็นการดกว่ามากถ้าจะหันมา 

ช่วยกันสร้างเง่ือนไขต่างๆ ที่เออให้เกิดความสามัคคีข้ึนได้ในสังคมไทยซึ่งผู้คนมีความเหล่ือมเา 

ต่ําสูงกันมากท้ังในทางเศรษฐกิจ สถานภาพ โอกาส ฯลฯ

''ความสามัคคีน้ันใช้ได้เฉพาะกับกลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์ในแนวราบเท่านั้น ไม่อาจเรียกร้อง 

แก่กลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์ในแนวอ่ืนได้ เช่น นายเรียกร้องความสามัคคีในหมู่บ่าวไพร่ ก็เท่ากับ 

เรียกร้องให้สยบยอมต่ออำนาจ และอภสิทธของนายอย่างไม่เงยหัว ทำให้เกิดปัญหาขึนในกลุ่ม

ได้ว่ากู ‘สามัคคี' กับมึง หรือมึง 'สามัคคี’ กับกูดวะ ?  คิดถงคนจนๆ ท่ีไม่มึโอกาสรับการรักษา

พยาบาลจากหมอเพราะไม่มีเงนจะจ่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ถูกเรียกร้องให้ 'สามัคคี' กับ 

หมอท่ีปล่อยให้ลูกของเขาตายไปต่อหน้า ในขณะท่ีไม่มีใครเรียกร้องให้หมอ ‘สามัคคี' กับคนจนๆ 

บ้างเลยนั้น ผมคิดว่าทำให้ความสามัคคีกลายเป็นคำตลกๆ ท่ีน่าจะใช้เป็นข่ือหนังสิอเล่มใหม่ 

ของคุณโน้ตอุดมเสียมากกว่า ความสามัคคีเป็นสิงสำคัญยงอย่างไม่ต้องสงสัย แต่แทนทํเราจะ 

เรียกร้องความสามัคคีกันอยู่บ่อยๆ เราน่าจะช่วยกันสร้างเง่ือนไขทางสังคมทีเอ้ือให้เกิดความ 

สามัคคีข้ึนได้ในสังคมไทยดกว่า น้ันก็คีอ ทำให้สังคมนึเป็นสังคมทีเป็นธรรม”

(ฉบับท่ี 893, 30 กันยายน 2540)
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ท่ีมา “ทามาก๊อตจิ"

นอกจากนี้บทความของนิธิเก่ียวกับค่านิยมอื่นๆ ท่ีน่าสนใจก็มี ค่านิยมการเล้ียง “สัตว์ 

เลียง,’ กับแฟช่ันการเล้ียง "สัตว์คอมพิวเตอร์" นิธิได้อธิบายความสัมพันธ์ต่อกันของสองสิงน้ีว่า 

ค่านิยมการเลียงสัตว์เลียงเก๊ดจากการท่ีมนุษย์สมมติให้สัตว์มีอุปนิสัย บุคลิก อารมณ์ความรู้ลีก 

ในแบบท่ีมนุษย์จะใช้เป็นเพ่ือนได้ ท้ังๆ ที่ส่ิงสมมติน้ีไม่มีอยุ่ในสัตว์จ?งๆ และเมื่อย่อสิ่งสมมติ 

แก่สัตว์ดังกล่าวมาใส่ลงไปในโปรแกรมสำหรับชีพคอมพิวเตอร์แล้วนำมาใส่ลงในตุ๊กตาดูกทีหน่ึง 

ก็เกิดเป็น “ทามาก๊อตจิ" หรือการเล้ียงสัตว์คอมพิวเตอร์ช่ืงเป็นแฟช่ันท่ีระบาดอย่างหนักในหมู่ 

เด็กไทย ญี่ปุน และท้ัวโลกในขณะน้ัน

เด็กสาวเลิกสน "พรหมจรรย์” อีกหน๋ึงสาเหตุให้หับมาขายตัว

ส่วนข้าวนักคืกษาขายตัวเพ่ือจะนำเงนท่ีได้จากอาชีพน้ีมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่าง 

พังเฟ้อฟุมเพิอยนั้น นิธิกล่าวว่าช้ีให้เห็นว่าค่านิยมท่ีให้คุณค่าแก, “พรหมจรรย์” ของผู้หญิงท่ีเร่ิม 

แพร่หลายในสังคมไทยสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยเกิดจากอิทธิพลของตะวันตกในขณะน้ัน ไต้เร่ิมลด 

ความสำคัญลงไปในสังคมไทยยุคน้ี

“ผมไม่ได้หมายความว่า ผู้หญิงไทยก่อน ร.ร น้ันแรดสุดสุดเหมือนฝร่ังหลังการปฏิวัติ 

ทางเพศแล้ว สุภาษิตลอนหญิง ( ช้ีงเซ่ือกันว่าสุนทรภู่แต่งและก็เช่ือกันใหม่ว่าสุนทรภู่ไม่ได้แต่ง ) 

สอนให้หญิงสาวรักนวลสงวนตัวเพราะจะ ‘มีผัว, น้ันต้องรอบคอบ ‘มีผัว, แปลว่านอนกับผู้ชาย 

ไม่เก่ียวกับการเลียพรหมจรรย์ หญิงม่ายท่ีไปนอนกับผู้ชายใหม่ก็ 'มีผัว, อีก เขาสอนว่าถ้าไม่ 

รอบคอบแล้ว ‘มีผัว, ก็อาจถูกผัวท้ังขว้าง หรือถึงไม่ท้ังขว้างแต่ผัวเป็นคนไม่ดีเช่นช้ีเหล้าเมายา 

ก็ให้ชีวิตอับจน ‘มีผัว, บ่อยๆ หลายๆ คนเขาก็นินทา ไม่มีท่ีไหนในสุภาษิตสอนหญิงท่ีบอกว่าให้ 

ระวังจะถูกกินไข้ แดง ท้ังน้ี เพราะไข้แดงไม่สำคัญไนความคิดของคนไทยสมัยก่อน ท่ีสำคัญคือ

ต้อง ‘มีผัว, ด ี วัฒนธรรมหรือวิถึความคิดท่ีกำกับพฤติกรรมทางเพศของไทยถูกผู้ดีสมัยรัชกาล

ท่ี 5 ทำลายด้วยการไปนำเอาความคิดฝร่ังเร่ืองคุณค่าของพรหมจรรย์เช้ามาแทนท่ี ต่อมาความคิด 

เร่ืองคุณค่าของพรหมจรรย์ก็หมดพลังท่ีจะกำกับพฤติกรรมทางเพศได้ บัดน้ีกลายเป็นช่องท่ี 

ว่างเปล่า จะกลับไปเอาของเก่ามาปัดฝนใหม่ก็ไม่ได้เพราะสังคมเปล่ียนไปหมดแล้ว จะเอามา 

พัฒนาให้สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ มันก็ซาดความลืบเน่ือง จึงไม่มีรากฐานสำหรับใช้ในการ 

พัฒนาปรับปรุงมันขึ้นมา,, (ฉบับท่ี 881, 8 กรกฎาคม 2540)
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เข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างลีกต้ีง จึงจะใข้1ด้อย่างสร้างสรรค์

นิธิอยากเห็นวัฒนธรรมท้องถ่ินของไทยกลับมามีพลังท่ีสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ท้องถ่ิน 

ได้อย่างแท้จรง ไม่ใช่เพียงแค่ถูกทำให้เป็นสินค้ารูปแบบต่างๆ เพ่ือชายนักท่องเทียวท้ังชาวไทย 

และชาวต่างชาติ ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนก็มักจะตกไปอยู่กับนายทุนไม่ใช่คนท่ัวไปในท้องถ่ิน 

ในขณะเดียวกันนิธิก็อยากจะเห็นวัฒนธรรมของลังคมไทยเข้าไปมีบทบาทหรือมีความสำคัญใน 

กระแลโลกาภิวัตน์หรือวัฒนธรรมกระแลหลักของโลกด้วย เช่นท่ีวัฒนธรรมของญ่ี!]นในส่วนของ 

การจัดการบริหารแบบญี่ปุน 1 การจัดการแรงงานแบบญี่^น 1 เป็นต้น ได้เข้าไปเป็นกระแลหน่ึงใน 

โลกธุรกิจของโลกาภิวัตน์ โดยถ้าต้องการจะทำให้ลองลงท่ีเขาอยากเห็นน้ีเป็นจริงข้ึนมาได้ น่ันคือ 

ทำให้วัฒนธรรมท้องถ่ินของไทยและวัฒนธรรมไทยท่ีเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินของวัฒนธรรมโลก 

กลายเป็นพลังให้แก่คนไทยได้จริงนัน นิธิเสนอว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น/ไาคริฐ เอกชนและ 

ประชาชน ต้องเลกทำอะไรท่ีอาบฉวยในเร่ืองเก่ียวกับวัฒนธรรมอย่างท่ีผ่านมา หันมามอง 

วัฒนธรรมในความหมายของระบบความลัมพันธ์ทางลังคมและพยายามเข้าถึงความคิดที่เก่ียวกับ 

วัฒนธรรมในแง่น้ีให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในระดับท้องถ่ินหรือในระคับชาติของไทย เพื่อจะ 

ได้ประยุกตํใช้วัฒนธรรมในแง่นของลังคมไทยก่อให้เกิดการสร้างลรรค์ประโยชน์ท่ีแท้จริงแก่ลังคม 

ไทยลมัยใหม่ ซ่ึงไม่ว่าจะอย่างไรก็หนิไม่พ้นการต้องเข้าเป็นส่วนหน่ึงของกระแลโลกาภิวัตน์

“ความลัมพันธ์เซิงอุปถัมภ์แบบไทยน้ันปรับเอามาเป็นพลังของการทำธุรกิจสมัยใหม่ได้ 

หริอไม่ ? ถ้าไม่ได้ทำไมจึงไม่ได้ ทำไมญ่ีใ]นจึงปรับความลัมพันธ์เซิงอุปถัมภ์แบบญ่ีธุ่เนมาใช้ใน

ธุรกิจลมัยใหม่ของเขาได้ ระบบของไทยมันเหลือขอตรงไหน ?  วัฒนธรรมท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็น

ท้องถ่ินของประเทศหรือท้องถ่ินของโลกก็ตาม จะกลายเป็นพลังให้แก่ผู้คนได้ ต้องเป็นอะไรท่ี 

มากกว่ายี่ห้อหริอลัญลักษณ์ เช่น การคิกษา วัฒนธรรมท้องถ่ินต้องทำให้เข้าถึงระบบวัฒนธรรม 

ทางลังคมของผู้คนในท้องถ่ิน หรือว่ากันให้ถึงแก่นเลยก็คือ เข้าถึงความคิดที่เก่ียวกับระบบความ 

ลัมพันธ์ทางลังคมของเรา จึงจะให้ความสามารถในการปรับเอาวัฒนธรรมน้ันมาใช้ประโยชน์ใน 

ชีวิตจริงท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ได้จริง” (ฉบับท่ี 875, 27 พฤษภาคม 2540)

ซินิยายองประวัติศาสตร์ของไทย เหตุไฉนถึง “ด้อยอิงเต้ียง"

และเมึ่อหนังสือนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง “ประชาธิปไตยบนเต้นขนาน” ขอ’วินท์ 

เลืยววารินท์ ได้รับรางวัลสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอาเชียนของประเทศไทยหรือท่ีรู้จักกันเป็น 

อย่างดีในช่ือรางวัล “ชึ!รต์” ประจำปีน้ีซึ่งเป็นรอบของการประกวดหนังลือประเภทนิยาย จนก่อให้ 

เกิดกระแลวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากนักวิจารณ์วรรณกรรมและนักประวัติศาสตร์หลายคนว่า 

เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่มีการบดเบือนประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากนัน นิธิจึงได้ใช้โอกาลน้ี
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เขียนบทความเก่ียวกับนิยายอิงประว้ติศาสตร์ในแวดวงวรรณกรรมชองไทยท่ีผ่านมาว่า ยังไม่มี 

นิยายอิงประวิตศาสตร์เร่ืองใดของไทยท่ีเขียนได้อย่างเช้าถึงความจริงระดับจิตใจของยุคสมัยใน 

อดีตและความเปลียนแปลงของจิตใจของยุคลมัย ทำให้ไม่ลามารถสะท้อนความจริงในระดับ 

กว้างขวางครอบคลุมอุบัติการณ์ท่ีเกิดแก่ดังคมท้ังหมด กล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คึอในความเห็นของ 

นิธินัน นับตังแต่มีการเขียนนิยายข้ึนในดังคมไทยจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีนิยายอิงประวํตศาสตร์ 

ของไทยเรืองใดพีมีคุณภาพดีพอแก'การยกย่อง ไม'ใช่เพียงแค'นิยายอิงประว้ตศาสตร์เร่ือง 

ประชาธิปไตยบนเล้นขนานของวินท์ท่ีได้ริบรางวัลชีไรต์บืนีเท่าน้ัน ล่วนนิยายอิงประวัติศาสตร์ท่ีดี 

ในความคิดของนิธิท่ีเขากล่าวยกย่องก็ได้แก่ นิยายเรื่อง ‘'ลงครามและดันติภาพ" ซองลิ!โอ 

ตอลสตอย นักเขียนชือก้องโลกชาวรัลเชย และ “วิมานลอย” ของมาการ์เร็ต มีเชล โดยลงคราม 

และดันติภาพนันผู้แต่งลามารถเขียนได้อย่างเช้าถึงสภาพท่ีเป็นจิตใจของยุคสมัยตามท้องเร่ือง คือ 

ความเล่ือมโทรมของระบบปกครอง จนทำให้ขีวิตของตัวละครชาวรัลเชียในเร่ืองสามารถสะท้อน 

ภาพชีวิตทอยู่ท่ามกลางยุคลมัยอันดับลนวุ่นวายท่ีลุดยุคหน่ึงของรัลเชียได้อย่างเด่นชัดมีชีวิตชีวา 

ขณะที่วิมานลอยก็สามารถสะท้อนภาพที่ครอบคลุมทุกกลุ่มในดังคมอเมริกันภาคใต้ในอดีตอันเป็น 

ช่วงสมัยของเน้ือเร่ืองตามนิยายได้อย่างชัดเจนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ลาเหตุหน่ึงท่ีสำดัญท่ีทำให้ 

นิยายอิงประว้ตศาสตร์ของไทยทุกเร่ืองยังด้อยคุณภาพอยู่น้ัน ก็เป็นเพราะไม่มีงานวิชาการด้าน 

ประว้ติศาสตร์ของไทยท่ีลึกข้ึงระดับจิตใจของยุคสมัย เพ่ือให้นักเขียนใช้เป็นความรู้พ้ืนฐานสำหรับ 

การเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ดีมีคุณภาพด้วยเหมีอนกัน

‘‘ท้าจะวิจารณ์น่วนิยายอิงประวิตศาสตร์เร่ืองใดก็ตาม ผมคิดว่าต้องประเมีนกันด้วย 

‘ความจริง’ในระดับเดียวกันด้วย เช่นเป็นไปได้หรือไม่ท่ีคนอย่าไอ้โตในเร่ือง ‘คนดีศรือยุธยา'

พีงเป็นอย่างน้ัน ไม่ใช่มาดูว่าอ้ายโตมีจริงหรือไม่และท้ามีจริงมีหดักฐานว่าได้ทำอย่างน้ันหรือไม่ 

อย่างน้ืเป็นต้น ระดับของ 'ความจริง’ ทั้งในประวิติศาสตร์และในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์อาจมี 

ความลึกข้ึนและซับช้อนข้ึนมากกว่าแค่บุคลิกภาพของตัวละครได้อีกมาก อคติล่วนตัวของผม 

เห็นว่าระดับท่ีลึกท่ีสุดก็คือทำให้เห็น ‘จิตใจ’ ของยุคลมัยตลอดจนความเปล่ียนแปลงของ 'ลิต'ใจ’ 

น้ัน ท้าแต่งนวนิยายหรือประวิติศาสตร์ท่ีกินระยะเวลาได้ยาวนานพอ ดับตรงที่ผมเรียกว่า 'จิตใจ’ 

ของยุคลมัยได้แน่นหนาพอแล้ว ท่ีเหลือจะไม่แน่นหนานักก็ได้ สร้างตัวละครข้ึนใหม่ 1 สร้าง 

เหตุการณ์ใหม่, ปัดเบือนเหตุการณ์เก่าฯลฯ อย่างไรก็ได้ เพื่อให้‘จิตใจ’ ของยุคสมัยเด่นชัดมี

ชีวิตชีวากลับขึ้นมาใหม่ นวนิยายอิงประวํตศาสตร์ซองไทยท้ังหมดท่ีผมเคยอ่านล้วนเป็นการ

บรรยาย ‘ความจริง, ระดับเหตุการณ์เท่าน้ัน ท้าจะมีการสร้างตัวละครข้ึนมาใหม่ ก็ไม่ได้สร้างเพ่ือ 

เป็นล่ือนำไปลุ่อะไรมากไปกว่าอุดมการณ์ต้ืนๆ ชองผู้เขียน หรือทำให้สนุกเท่าน้ัน ร้ายไปกว่าน้ัน 

ตัวละครท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่บางตัว ก็เหมือนเพ่ืงแต่งตัวพีเรืยด แล้วเคินเช้าปกไปอยู่หลัดๆ น่ึเอง
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ฟังดูเหมือนผมเหยียดนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของไทยนะครับ ซ่ึงก็คงจริงอยู่ส่วนหน่ึง 

แต่ท่ีเหยียดน้ีด้วยความเข้าใจนะครับว่า เพราะเราไม่มีงานประวัติศาสตร์ท่ีลึกระดับจิตใจของ 

ยุคสมัย ไม่มีงานศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีครอบคลุมคนทุกกลุ่มทุกฐานะในสังคม เม่ือไรท่ี 

นักเขียนนวนิยายอย่างจะ ‘ อิง’ ประวัติศาสตร์ ก็สามารถอิงได้แค่ระดับเหตุการณ์ 

ดัวประวัติศาสตร์ไม่ได้ให้พลังของจินตนาการมากไปกว่านึกๆ อะไรให้มันสนุกๆ อ่านเพลินๆ 

เท่าน้ัน พูดอีกอย่างหน่ึงประวัตศาสตร์ก็เด้ียง ใครมาอิงก็เดียง1ไปด้วยกันเท่านัน" (ฉบับท่ี 894,

7 ตุลาคม 2540)

แก้เครียดอย่างถูกวิธีต้องปรับเปลี่ยนชิ!วิที่ก่อความเครียด

ในสังคมสมัยใหม่ ความเครียดเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับผู้คนจำนวนมากโดยเกิดข้ึนได้อย่าง 

ง่ายดาย นิธิจึงได้หยิบยกแนวคิดของนักจิตวิทยามาใช้ร่วมกับทัศนะของตนแล้วกล่าวถึงเร่ืองนึ 

ว่า ลึกๆ แล้วสาเหตุของความเครียดทุกอย่างเป็นสิงท่ีเกิดในสังคมสมัยใหม่โดยไม่ค่อยปรากฎใน 

อดีต เซ่น การทำงานแบบเดิมซ้ําๆ กันเป็นเวลาหลายช่ัวโมงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใน 

สำนักงานบริษัท1 การจราจร, การแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายเพ่ือความก้าวหน้าทางการศึกษา 

หน้าท่ีการงาน 1 สิงแวดล้อมเป็นพิษ 1 ปัญหาอาชญากรรมที่มีสถิติสูงขึ้นเรื่อยๆ 1 เป็นต้น ดังน้ัน 

การแก้เครียดที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นเร่ืองของการเปล่ียนวิถีชีวิตในวัฒนธรรมหรืออารยธรรมแผนใหม่ 

แต่การทำเซ่นน้ีเป็นเร่ืองที่ปฏิบัติจริงได้ยาก เป็นเหตุให้การแก้เครียดท่ีมักทำกันในสังคมสมัยใหม่ 

กลายเป็นการแก้ท่ีอาการด้วยการใช้เคมี ( ซ่ึงหมายถึง ยา เหล้า บุหรี่ สารเสพย์ติด ฯลฯ ) ,

ความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ท้ังท่ีอยู่ในระดับธรรมดาและท่ีหวือหวาผาดโผน 1 เป็นต้น ซ่ึงไม่ใช่ 

การแก้ท่ีสาเหตุท่ีแท้จริงและมีผลให้หายเครียดได้เพียงช่ัวคราวเท่าน้ัน

วิทยุเสรี ลี่อและเวทีที่แท้จริงของประชาคม

วิทยุเป็นส่ือมวลชนท่ีนิธิเห็นว่า มีความสำดัญเป็นอย่างย่ิงต่อสังคมไทยไม่แพ้ส่ือมวลซน 

ประ๓ ทอ่ึน โดยเฉพาะในบทบาทของการเป็นส่ือและเวทีกลางของชุมชนในท้องถ่ินต่างๆ 

ทั้วประเทศนั้นนับเป็นบทบาทที่เหมาะสมกับวิทยุมากที่สุด เพราะถ้าคิดกันแต่เฉพาะการส่ง 

กระจายเลียงโดยไม่เกี่ยวกับค่าสัมปทานซ่ึงเป็นเร่ืองเซิงธุรกิจมากเกินไปแล้ว ต้นทุนการทำ 

รายการทางวิทยุออกกระจายเลียงน้ันไม่แพง เม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตเนึอหาส่งผ่านสือ 

ประ๓ ทอ่ืน ดังน้ันนิธิจึงคิดว่า ถ้ามีการปฏิบติตามเจตนารมณ์แท้จริงของรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 

ซ่ึงเป็นมาตราท่ีว่าด้วยการดูแลจัดการกับทรัพยากรส่ือสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะแล้ช 

วิทยุจะกลายเป็นจุดเร่ิมต้นที่ทำให้เกิดเวทีประชาคมในท้องถินต่างๆ ข้ึนได้ เพราะการจะเกิด 

ประชาคมท่ีแท้จริงได้น้ัน จำเป็นต้องมีเวทีแสดงความคิดเห็นและส่งผ่านข้อมูลข่าวสารรวมทัง
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ทำกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่สมาชิกของประชาคม โดยท่ีเวที 

ดังกล่าวต้องไม่ล้ินเปลืองค่าใช้จ่ายสูงเกินไปด้วย และเวทีลักษณะน้ีไม่มีอะไรดีไปกว่าวิทยุ

“สภาพัฒน์พูดถึงการต้ังประชาคมดังหวัด แต่ประชาคมดังหวัดกลายเป็นสถาบันท่ีมีเวที 

เล็กย่ิงกว่าเวทีสิเกด้วยช้ํา คนเช้าไปมีล่วนร่วมได้อย่างผิวเผินและจำนวนน้อยมาก ถ้าจะเกิด 

ประชาคมดังหวัดข้ึนในความเป็นจริง สภาพัฒน์จะต้องคิดถึงเวทีท่ีกว้างขวางอย่างวิทยุชึงเป็นของ 

ชุมชนได้จริง นั่นหมายความว่าเป็นคลื่นเสรีท่ีคนต่างกลุ่มต่างสถานภาพลามารถใช้เป็นเวท ี

ความคิดเห็นและการต่อรองของตนได้อย่างสันคิ รัฐธรรมนูญมาตรา 40 ประกาศว่า คล่ืนความถ่ี 

วิทยุ ‘เป็นทรัพยากรล่ือสารชองชาติเพ่ือประโยชน์ลาธารณะ 1 องค์กรท่ีดัดสรรคล่ืนความถ่ีควรยึด 

เอาคล่ืนท่ีหน่วยราชการยึดเอาไปเก็บค่าต่งคืนมาให้หมด เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาคมได้เกิดข้ึน 

จริงๆ สักที จะเกิดประชาคมจริงก็ต้องมีเวทีจริงลำหร้ปประชาคมด้วย และไม่มีเวทีอะไรดีไปกว่า 

วิทยุ ก่อนจะไปต้ังรัฐบาลแห่งชาติ เอาง่ายๆ แค่คืนสมบัติของชาติให้แก่ชาติก่อนดีไหม ? "

(ฉบับท่ี 904,16 ธันวาคม 2540)

“ปัจเจก’, ครอบงำ ทำคนไทอฮิตดูดวง ?

นิธิกล่าว1ว่า จากการท่ีสมัยก่อนหมอดูในสังคมไทยมักจะทำนายทายทักใน 2 ด้าน คือ 

1. เพ่ือแก้ปัญหาในทางปฎิบติ เข่นทายว่าควรไปตามของหายหรีอสัตว์เล้ียงท่ีถูกขโมยไนทิศทาง 

ได, ทายว่าในปีต่างๆนํ้าจะน้อยหรีอมาก เป็นต้น 2 .เพื่อหาความเป็นมงคลจากเวลาที่เรียกว่า 

การหา “ฤกษ์” รวมท้ังจากพ้ืนท่ี โดยการหาความเป็นมงคลจากพ้ืนท่ีน่ันก็จะเป็นการดูในเร่ือง 

ทิศทางหรีอทำเลต่างๆ ดังน่ัน จึงเป็นไปได้ว่าการทำนายทายทักอีกแบบหน่ึงท่ีเกยวกับโชคชะตา 

ราศรีล'วนตัวของบุคคล น่าจะเป็นของใหม่ในวิชาโหราศาสตร์ไทยหรืออย่างน้อยก็ไม่ไข่สิงท่ี 

โหราศาสตร์ไทยแต่เดิมให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตามการทำนายทายทักแบบน้ีกำลังเป็นท่ีนิยมใน 

สังคมไทยปัจจุบัน ชงก็น่าจะมาจากลาเหตุท่ีสามารถตอบสนองได้ดีต่อทัศนคติแบบปัจเจกที่ 

ครอบงำคนไทยยุคใหม่มากข้ึนเร่ือยๆ

พรมแดนศาสนา เส้นแบ่งพวกเอ็ง - ข้าในโลกมนุษย์

นิธิคิดว่า เข่นเดียวกับอีกหลายศาลนาของโลกในยุคสมัยปัจจุบัน พุทธศาสนาใน 

ประเทศไทยน่ันก็ได้มีการสร้าง ’’พรมแดน,’ ข้ึนมาเหมีอนกัน แม้จะยังไม่ชัดเจนเท่ากับศาลนาอ่ืนๆ 

เข่น ศาลนคริสต์ฯลฯก็ตาม พรมแดน'ในท่ีน้ีก็คือ การกำหนดความชัดเจนในเรื่องความเชื่อ,

พธิกรรม 1 การแต่งกาย ฯลฯ รวม,ไปถึงการเชิด,ชูส่ิงต่างๆ ให้สูงเด่นเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาตน 

เข่น ไม้กางเขน, เสมาธรรมจักร หรือแม้แต่คำลอนท่ีแทนที,จะเน้นการนำไปปฏํปัติกันก็ยังกลับ 

นำมาใช้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ไว้เชิดชู การมีพรมแดนทางศาสนาปีนิธิส?ปว่า เป็นสาเหตุหน่ึงที
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สำคัญท่ีทำให้คนไทยและคนชาติอ่ืนๆ เลิกประพฤติปฎิปติตามหลักธรรมที่ดีงามของศาลนาต่างๆ 

แต่หันไปทำเพียงแค่ “ถือ', ศาลนาหรือการเป็น3ทลนิกท่ีเข้าถืงหลักธรรมอย่างผิวเผินเอาไว้แทน 

ซ่ึงไม่เอ้ือต่อการมีวิถืชีวิตอันเก้ือกูลชงกันและกันของมนุษยชาติท่ีแต่ละศาลนามุ่งหวังให้เกิดข้ึน 

เน่ืองจากพรมแดนทางศาสนาไม่สามารถทำให้แต่ละศาสนาเข้าไปเก่ียวข้องกับส่ิงอ่ืนซ่ึงอยู่นอก 

พรมแดนของศาสนาน้ันๆ ไดโดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

หรือวัฒนธรรมในส่วนอ่ืนๆ

“ความเบลอๆ ของศาลนาท่ีเคยมืมาก็หายไป ต่างคนต่างลัดคนอ่ืนว่าอยู่นอกหรือใน 

พรมแดนของศาลนาของตัว เกิดพวกมืงพวกกูข้ึน ทะเลาะเบาะแว้งฆ่าฟันกันนองเลือดในท่ีต่างๆ 

ท่ัวไป บางแห่งก็มืบ่อยและมืแรง เช่น อินเดียและตะวันออกกลาง เป็นต้น ไนขณะท่ีศาลนา 

กลายเป็นดินแดนท่ีผู้คนพากันหันมา ‘ถือ’ เป็นอัตลักษณ์ท่ีสำคัญอันหน่ึงของตัว แต่กลับแยก

ศาสนาออกไปจากวิถีชีวิต พรมแดนก็อย่างน้ีแหละครับ ทำให้เกิดความม่ันคงภายใน แต่ก็

จำกัดพลังไม่อาจทำอะไรได้มากนัก ศาลนาไนโลกน้ีจึงมีความม่ันคงดี ต้ังอยู่ไห้เห็นได้จะจะ 

ทีเดียว รู้ว่าของใครอยู่ตรงไหน แต่ก็ต้ังอยู่อย่างน้ันโดยไม่เก่ียวกับชีวิตซองผู้คนเท่าไรนัก จะเก่ียว 

แต่ละทีก็กลายเป็นเหตุนองเลือดไป ปัญหาของทุกศาลนาในเวลาน้ีจึงคล้ายๆ กัน มีแต่คน ‘ถือ'

แต่ไม่ค่อยมืคนประพฤติ ศาลนาท่ีอยู่ในธง 1 ในวัด 1 หรือในรัฐธรรรนูญย่อมมีความม่ันคง เป็น 

ส่วนหน่ึงของย่ีห้อท่ีคนยึดถือเป็นอัตลักษณ์ของตัว แต่ก็ไม่มีความหมายอะไรจนกว่าศาสนาจะ 

เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตปกติของผู้คน" ( ฉบับท่ี 870, 22 เมษายน 2540)

“โกหกขาว” ทำรายสังคมประชาธิปไตย

ในเร่ืองของศีลธรรม เม่ือนิธิลังเกตว่าโลกทัศน์ของคนไทยยุคน้ีมักจะมีข้อยกเว้นทาง 

ศีลธรรมกันมากข้ึน นิธิจึงได้หยึบยกเร่ืองของการโกหกเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวมท่ีคนไทย 

จำนวนไม่น้อยเช่ือว่าเป็น “การโกหกขาว" หรือการโกหกท่ีไม่บาปมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า เขา 

ไม่ทราบว่าในทางปรัชญาของศาสนาน้ันการเก็บงำความจริงหรือการบิดเบือนความจริงเพื่อ 

จุดมุ่งหมายที่ดีคังกล่าวจะถือเป็นบาปหรือไม่ แต่ท่ีแน่นอนก็ศีอการโกหกเช่นน้ีทำลายลังคม 

ประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงท่ีสุด เพราะเป็นการโกหกท่ีทำให้ผู้อ่ืนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการทักท้วงในเร่ืองน้ันๆ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระเสรี ท้ังๆ ท่ีเป็นเร่ืองซ่ึงมี 

ความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา

“ประชาธิปไตยนั้นทำงานได้เมื่อความจริงเป็นลมปติสาธารณะ ทุกคนเข้าถืงได้ และ 

ทุกคนมีโอกาลใช้ความจริงเป็นฐานในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองอย่างเท่าเทียมกัน 

ครับ.... เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องยอมรับด้วยว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เกิดแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้
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เท่าน้ัน ไม่มีทางอ่ืนสำหรับลังคมประชาธิปไตย เพราะถ้าเร่ิมไม่ไว้วางไจความจรง ไนท่ีสุดก็จะ 

เปิดประตูความจริงไว้แคบนิดเดียว อนุญาตไห้เฉพาะอภิสิทธิชนเดินผ่านเข้าไปได้เท่าน้ัน" (ฉบบท่ี 

896, 21 ตุลาคม 2540)

สร้างศัตรูด้วยประวัติศาสตร์ อีกหน๋ึงกลยุทธ์การสร้างชาติ

นิธิยังคงให้ความสำคัญต่อการเสนอความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติศาสตร์ ตลอดจน 

การนำไปประยุกต์เป็นองค์ความรู้เพ่ือเป็นฐานในการดิดนละทำลงต่างๆ อย่างกรณีละครเร่ือง 

"นายขนมต้ม” ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 นำแสดงโดยสมรักษ์ คำสิงห์ ว้รบุรุษ 

นักมวยเหรียญทองกีฬาโอลิมปิก 2540 ท่ีเอตนลนด้า สหรัฐอเมริกานั้น เม่ือละครเรื่องนี้ถูกห้าม 

ไม่ไห้เอ่ยช่ือพม่าในท้องเร่ือง ท้ังๆ ที่ไนบทประพันธ์เดิมท่ีเป็นนิยายน้ันระบุอย่างชัดเจนว่าคัตรูหรีอ 

ข้าดีกฃองไทยคือพม่าและแม้ไม่เอ่ยช่ือพม่าไนละครแต่คนดูทางโทรทัศน์ก็รู้อยู่ดี นิธิก็ได้กล่าวถึง 

ประเด็นน้ีว่า การห้ามเอ่ยช่ือพม่าดังกล่าวเป็นเพียงการทำให้ความรู้สีกของประเทศเพ่ือนบ้านคือ 

พม่าดีข้ึนเท่านั้น แต่จะไม่มีผลอะไรต่อสำนึกเก่ียวกับพม่าของคนไทยท่ีมองว่าพม่าคือคัตรูถาวร 

ของไทยมาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงยุคปัจจุบ้น อ้นเป็นผลมาจากนโยบายการสร้างชาติของรัฐ 

นับแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 และช่วงหลังสมัยรัชกาลน้ีอกหลายปี โดยใช้ประว้ติศาสตร์เป็นเคร่ืองมีอ 

ของรัฐเพ่ือสร้างสำนึกทางประวัติศาสตร์ซ่ึงหน้ีงในน้ีก็คือความเป็นศัตรูต่อไทยของพม่า และ 

ประวัติศาสตร์ท่ีให้สำนึกเกี่ยวกับพม่าน้ีก็ยังคงมีอิทธิพลต่อคนไทยในยุคปัจจุบันผ่านระบบการ 

คืกษาและการรับรู้ทางลังคม อย่างไรก็ตามนิธิก็ไดิให้แง่คิดท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นน้ีไว้ว่า การ 

ติดยึดกับอดีตหรือประวัติศาสตร์โดยไม่พยายามทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ อาจทำให้ผู้คนในลังคม 

ไทยยุคปัจจุบันมองไม่เห็นและไม่ด้ินรนท่ีจะต่อผู้กับคัตรูของยุคลมัยของตนได้ เช่น การพัฒนา 

ตามแนวทางของชาติตะวันตกท่ีทำร้ายลังคมไทยมาหลายทศวรรษ 1 การค้าเสรีท่ีกีดกันสินค้าของ 

ประเทศอื่นๆ แต่เอื้อต่อการเปิดตลาดให้แก่สินค้าของประเทศหรีอกลุ่มประเทศของตนแทน 1 

เป็นต้น

“ในการสร้างจินตนากรรมของความเป็นชาติน้ัน นอกจากต้องสร้างรูปธรรมให้จับต้องได้ 

หลายอย่าง เช่น ธงชาติ 1 เพลงชาติ 1 แผนท่ี 1 เคร่ืองแต่งกายประจำชาติ ฯลฯ แล้ว ก็จำเป็นต้อง 

สร้าง ‘ ศัตรู ’ ของชาติข้ึนอีกด้วย เวทีท่ีดีท่ีสุดสำหรับสร้าง ‘ ศัตรู ’ ของชาติก็คือประว้ติศาสตร์

แห่งชาติลิครับ พม่าถูกเลือกให้ได้ตำแหน่ง 1 ศัตรู ’ ของชาติในช่วงน้ีแหละครับ เหตุท่ีเลือก

พม่าก็เพราะพม่ากำลังพอดีๆ ไม่เล็กขนาดกัมพูชาหรีอลาวหรีอมลายูซ่ึงในตอนน้ันไทยเห็นว่าเป็น 

แค่ประเทศราชของไทยท่ีถูกฝร่ังแย่งเอาไป จะแต่งต้ังใครเป็น ' ศัตรู ’ ของชาติท้ังทีจะให้กระจอก

นักก็ไม่ได้ พม่าไม่มีต้วตนในการเมีองระหว่างประเทศด้วยเพราะไม่มีรัฐพม่าท่ีเป็นอิสระ

'ศัตรู’ ของชาติในประวัติศาสตร์ไทยท่ีสร้างข้ึนรองรับความเป็นชาติของเราจึงไม่มีตัวตน จะสร้าง
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ให้น่าเกลียดน่ากลัวอย่าไรหรอจะสร้างให้เราได้ใล่ต้อนอย่างไรก็ได้ เพราะ ' ศัตรู ' น้ีไม่มีตัวตน

....พม่าเป็นหนามของจินตนากรรมท่ีนักประวัติศาสตร์ไทยในช่วงหน่ึงได้ลร้างเอาไว้ เพ่ือให้

ชาติไทยมี ‘ ศัตรู ’ ประจำชาติ เป็น ' ศัตรู ’ ที่มีศักดิ้ศรีพอฟัดพอเหวี่ยงกับไทย แต่ไม่มีตัวตนให้

ต้องมากังวลว่าจะลัมพันธ์กับ ‘ ศัตรู ’ ในอดีตรายน้ีอย่างไร แม้ละครกะหลาป๋าท้ังหลายในทีวี

จะไม่ออกช่ือพม่าอีกเลย เพ่ือลัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศพม่า แต่พม่าเป ็น'ศ ัตรู’ ของชาติใน 

ลำนึกทางประ'วัติศ'าสร์ของคน'ไทย ไม่ได้เป็นศัตรูเพียงในละครกะหลาป๋าเท่าน้ัน การเปล่ียน 

สำนักทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องใหญ่และลีกกว่าคำลังห้ามออกชื่อพม่าในทีวีมากนัก,’

(ฉบับท่ี 855, 7 มกราคม 2540)

จะเข้าใจประวัติศาสตร์ไทย ต้องไม่อ่านแค, “ถุงกล้วยแขก”

และเมื่อมี ล.ว.คนหน่ึงอภิปรายเก่ียวกับร่างรัฐธรมนูญฉบับใหม่ โดยตอนหน่ึงได้แสดง 

ภูมีรู้'ทางประ'ว้ติศาสตร์ว่า ถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ก็อาจจะมีการแยกดินแดนภาค 

เหนือของไทยไปต้ังอาณาจักรน่านเจ้าเป็นประเทศอิสระได้ นิธิจึงได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องน้ี 

โดยไม่สนใจประเด็นการแบ่งแยกดินแดน แต่มุ่งอธิบายเฉพาะประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีแฝง 

ความไม่ต่อพอใจตำราทางประวัติศาสตร์ของไทยไปพร้อมกันว่า ความจริงแล้วอาณาจักรน่านเจ้า 

ไม่ได้มีความเก่ียวช้องท่ีสำคัญแต่อย่างใดกับประวัติศาสตร์ชองไทยรวมท้ังในดินแดนกาคเหนือ 

ชองไทยด้วย เพราะอาณาจักรน่านเจ้าในอดีตประกอบด้วยผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธ์ โดยมีพวก 

หลอหลอชื่งเป็นประชากรในกลุ่มภาษาทิเบต-จีนเป็นกลุ่มซนชั้นนำและมีประชากรมากที่ลุด 

ส่วนกลุ่มชนชาติไทยน้ันเป็นเพียงกลุ่มชาติพันธุหน่ึงของน่านเจ้าท่ีมีจำนวนน้อยมากและมีดินแดน 

อยู่ปลายเขตแดนน่านเจ้าคือแถบท่ีเป็นสิบสองปันนาในเขตประเทศจีนปัจจุบัน ดังน้ันการท่ี ส.ว. 

คนดังกล่าวโยงภาคเหนือของไทยไปเก่ียวพันกับอาณาจักรน่านเจ้าโดยมีนัยว่า น่านเจ้าในอดีตคือ 

อาณาจักรท่ีรุ่งเรืองของขนเผ่าไทยก่อนจะถูกจีนรุกรานจนน่านเจ้าแตกแล้วคนไทยก็ต้องถอยร่นมา 

สร้างอาณาจักรสุโขทัยข้ึนแทนในดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยปัจจุบัน ซึ่งเป็นความรู้ตามแบบเรียน 

ประวัติศาสตร์(โดยในบทความนี้นิธิใช้คำว่า“ถุงกล้วยแขก"แทน) ในระบบการศึกษาของไทยน้ัน 

จึงเป็นการแสดงภูมีรู้ทางประวํติศาสตร์ท่ีตื้นเขินอย่างมาก ท้ังๆ ท่ีในยุคปัจจุบันความรู้ทาง 

ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับลังคมไทยซ่ึงแตกต่างจากตำราประวัติศาสตร์ของทางการและได้รับการยอม 

ในคุณค่าทางวิชาการมากกว่า ก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย

“ประวัติศาสตร์น่านเจ้าบนถุงกล้วยแขกรับใช้อำนาจอย่างไรมีความซับช้อนมาก ซ่ึงผมจะ 

แสดงให้ดูเพียงบางประเด็นเท่าน้ัน ความสำเร็จและล้มเหลวของน่านเจ้าล้วนมาจากกษัตริย์ทังสิน 

ประวัติศาสตร์หรือซะตากรรมของมนุษย์จึงถูกกำหนดจากผู้นำ ในแง่หน่ึงก็ให้ความสำคัญแก'ผู้นำ 

อย่างมาก๓ นความจริง ในอีกแง่หน่ึงก็โน้มนำให้ลมยอมต่อผู้นำจนหมดตัว เป็นโลกทัศน์ที'ให้
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ประโยชน์ทงแก่ผู้นำในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และเผด็จการเหมือนๆ ก ัน   คนจีนท่ีทำให้

น่านเจ้าอ่อนแอก็ ‘สอน, อะไรบางอย่างท่ีเสริมอำนาจของผู้มือำนาจเหมือนกัน คนจีนในเมืองไทย 

น์นมือำนาจทางเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้ว จะทำอย่างไรจึงจะปิดก้ันอำนาจ 

ทางเศรษฐกิจไม่ให้ล่วงเาสู่การเมืองได้ วิธีการก็คือประพันธ์ประวิตศาลตริให้เห็นอันตรายของ 

คนจีนในทางการเมือง จีนทำให้อ่อนแอ และความอ่อนแอนำมาซ่ึงการยึดครองของต่างชาติ

โดยเฉพาะชาติจีนเอง   สังคมไทยในปัจจุบันได้เปล่ียนไปมากเกินกว่าความรู้จากถุงกล้วยแขก

จะอธิบายได้เสียแล้ว ฃ้อดีส่วนหน่ึงของรัฐธรรมนูญฉบับประชาซนก็คือ ความพยายามจะสร้าง 

กติกาทีเผชิญกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดแก่สังคมไทยให้ได้อย่างสมสมัยย่ิงข้ึน แต่ส่วนดีตรงน้ี 

กลับเป็นสิงทีถุงกล้วยแขกอธิบายไม่ได้ หวังว่ากาลเวลาจะช่วยเยียวยาให้ ส.ว.เข้าใจสังคมของ 

ตนเองได้ดีขึนในภายหน้า เพราะถุงกล้วยแขกสมัยน้ีเขาใช้พลาสติกแทนกระดาษหนังสือพิมพ์ 

ไปแทบหมดแล้ว” (ฉบับท่ี 890, 9 กันยายน 2540)

สรุป

เหตุการณ์สำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรมของไทย 

มากที่สุด1ในปี2540น้ีก็คือ การท่ีประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะวิกถุติทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเหตุการณ์น้ีก็ 

ได้ถูกนิธินำมาใช้เป็นประเด็นหลักและประเด็นย่อยในบทความของเขาด้วย นอกจากน้ียังมือีก 

หลายเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของคนไทยท่ีนิธินำมากล่าวไว้ในบทความของเขา ได้แก่ 

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ได้ลงนามคำลังในฐานะ รมว.กลาโหม ให้คืนบำนาญแก่ พ.อ.ณรงค์ 

กิตติขจร หน่ึงในผู้มืบทบาทสำคัญที,นำไปสู่การนองเลือดในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 1 

การต้ังศูนย์เฉพาะกิจฯ ของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมซ.มหาดไทยในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต 1 

การแนะนำรายการอาหารที่เหมาะแก่ภาวะวิกถุติเศรษฐกิจคือ “โครงไก่ต้มฟัก" ของนายสมัคร 

สุนทรเวช รองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต เช่นกัน ซึ่งได้รับปฏิกิริยาตอบกลับจาก 

สังคมในทำนองเยอะเย้ยถากถาง 1 การกีดกันเพศท่ีลามไม่ให้เข้าไปเรียน1ได้1อย่างเปิดเผยใน 

สถาบันราชกัฎ 1 ความเห่อของคนไทยต่อแฟช่ันการเล้ียงสัตว์คอมพิวเตอร์“ทามาก๊อตจี” ซ่ึง 

แพร่ระบาดมาจากประเทศญี่ปุน 1 แวดวงวรรณกรรมของไทยคึกคักด้วยบรรยากาศของการ 

วิพากษ์วิจารณ์ทั้งด้านบวกและลบที่มืต่อ “ประชาธิปไตยบนเล้นขนาน"นวนิยายอิงประว้ตศาลตริ 

ของวินทริ เสียววาริน ท่ีได้รับรางวัลข,รท์ประ๓ ทนวนิยายในปีนี้, เป็นต้น

ส่วนการวิพากษ์ของนิธิในปีน้ีน้ัน แม้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจจะกลายเป็นเรื่องที่ 

ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่นิธิก็ยังคงให้ความสำคัญต่อประเด็นทางด้านสังคม -  

วัฒนธรรม มากที่ลุดเหมือนเดิม ได้แก่ การแสดงความเห็นว่าถ้ามัวแต่มาเรียกร้องให้คนมืความ
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สามัคคีกันเพียงอย่างเดียวโดยไม่คิดจะสร้างเง่ือนไขที่เออให้เกิดความสามัคคีเลยนั้น ก็ไม่มีทาง 

ทำให้คนในลังคมไทยเกิดความสามัคคีกันได้อย่างแท้จริง 1 การช้ีให้เห็นว่าการมีวิทยุเสรีเป็นชอง 

ตัวเองจะช่วยทำให้ท้องถ่ินต่างๆ มีล่ือและเวทีท่ีจะสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองได้อย่างแท้จริง 1 

การแสดงทัศนะว่าวันครูน้ันเป็นควรเป็นวันของผู้ท่ีมี “บทบาทครู" ไม่ใช่เพียงแค่เป็นวันชองผู้ท่ีมี 

“อาชีพครู', 1 การเสนอความคิดเห็นต่อหลักสูตรเพศศึกษาในระตับมัธยมศึกษาว่า ต้องสามารถ 

ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเร่ืองราวที่เกี่ยวพันกับเพศศึกษาในมิติท่ีลึกซ้ึงและรอบด้านอย่างแท้จริง 1 

เป็นต้น สำหริบประเด็นทางด้านการเมีองน้ัน ก็มีท้ังการแสดงความรู้สึกในทางลบต่อ 

พยุติกรรมต่างๆ ของนักการเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์ศูนย์เฉพาะกิจฯ ของ ร.ต.อ.เฉลิม 

อยู่บำรุง รมช.มหาดไทยว่าต้ังข้ึนมาให้เลียงบประมาณแผ่นดนโดยไร้ประโยชน์ต่อประชาชน 

อีกท้ังยังขัดต่อบรรยากาศของลังคมประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง หรีอการตำหนิ พล.อ.ชวลิต ใน 

ฐานะรมว.กลาโหมท่ีออกคำลังคีนบำนาญแก่ พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร ท้ังๆท่ีเป็นผู้มีล่วนสำคัญท่ี 

ทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายทางการเมืองเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 ฯลฯ 1 การให้ข้อเสนอแนะว่าการ 

สร้างพรรคการเมืองในแบบมหาซนน้ัน ต้องทำระบบของพรรคให้มีประสิทธิภาพสูงในการกระตุ้น 

ให้สมาชิกทำแต ใ่นล่ืงท่ีถูกต้องและสามารถยับย้ังไม่ให้เกิดการทำความผิดได้ 1 การออกมา 

ปกป้อง ดร.สมเกิยรติ พงษ์ไพบูลย์นักวิชาการช่ือตังแห่งสถาบันราชกัฎนครราชลีมา ที่วิพากษ์ 

วิจารณ์การทำงานด้านปฏิรูปการศึกษาของข้าราชการระตับผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการจนถูก 

ทางกระทรวงฯ ลังลอบสวนหาความผิดทางวินัย โดยนิธิกล่าวว่า การลอบสวนตังกล่าวเป็น 

พฤติกรรมท่ีล้าหลังสวนทางกลับความตื่นตัวของลังคมในยุคน้ีที่ต้องการให้มีการปฏิรูประบบ 

ราชการ 1 เป็นต้น ในขณะท่ีประเด็นทางด้านเศรษฐกิจน้ัน ได้แก่ บทความท่ีเป็นการเตือนสติ 

ผู้คนในลังคมไทยให้รีบพลิกวิกฤติเศรษฐกิจให้เป็นโอกาสของการเกิดสิงดีๆ เพราะอาจลามารถทำ 

สิงเหล่าน้ีได้ง่ายกว่าในยามท่ีประเทศอยู่ในภาวะปกติ 1 การช้ีว่าการท่ีภาครัฐหวังจะให้ภาค 

เกษตรกรรมขนาดเล็กเป็นตัวดึงคนให้อยู่ในชนบทต่อไปหลังจากเศรษฐกิจของประเทศเข้าล่ภาวะ 

ปกติน้ัน จะไม่มืทางสำเร็จได้เลย ถ้า1ไม่มีการล่งเลริมใหิวัฒนธรรมและโลกทัศน์แบบชาวนา 

กลับมาแพร่หลายในลังคมไทยเหมือนในอดีต 1 เป็นต้น
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ปิ 2541

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2541

ด้านการเมือง

ในรอบปี 2541 รัฐบาลภายใต้การนำของนายขวน หลีกภัย ยังคงบริหารประเทศและ 

เร่งแก!ขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโดยใต้รับการสนับลนุนที,ค่อนข้างดีจากประชาชนและสื่อมวลชน 

แต่แตกต่างจากการทำหน้าท่ีในสภาผู้แทนราษฏรท่ีนักจะถูกฝ่ายค้านขัดขวางการผ่าน 

ร่างกฎหมายสำคัญที่จำเป็นต่อการแกใฃปัญหาวิกฤติของประเทศต้านเศรษฐกิจอยู่เสมอ ท้ังน้ี 

เพราะรัฐบาลมีเลียง ส.ส.ในสภาฯ 207 เลียง เกินองค์ประชุมอยู่เพียง1ใม่ก่ีเลียง แต่เวลาประชุม 

สภาฯ ล.ล.ฝ่ายรัฐบาลจำนวนมากก็นักจะขาดการประชุม ทำให้ถูกฝ่ายค้านเล่นเกมการเมืองใน 

สภาฯ ขอนับองค์ประชุมบ่อยคร้ังเพ่ือล้มการประชุม ซึ่งก็นักจะประสบความสำเร็จ ปัญหาสภาฯ 

ล่มน้ีไต้รับการแก็ใขเม่ือมีการดึงพรรคชาติพัฒนาเข้ามาร่วมรัฐบาลในวันท่ี 5 ตุลาคม ทำให้รัฐบาล 

มีเลียง ส.ล.เพื่มเป็น255 เลียงซึ่งมากกว่าองค์ประชุมถึง62เลียง อย่างไรก็ตามปัญหาเลียงของ 

รัฐบาลไม่ครบองค์ประชุมก็ยังคงมีอยู่ประปรายในเวลาต่อมา แม้จะไม่ทำให้เกิดความเลียหายแก่ 

รัฐบาลในการประชุมสภาฯ คร้ังสำคัญๆ ก็ตาม การขาดประชุมสภาฯ ของ ล.ส.ฝ่ายรัฐบาลน้ีไต้ถูก 

ส่ือมวลขนนำไปตำหนิอย่างรุนแรง และบางครั้งถึงภับมีการประจาน ส.ล.ท่ีมีพฤติกรรมดังกล่าว 

ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วย

ในขณะท่ีทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของนายศุภขัย พานิชภักด้ิ 

รองนายกรัฐมนตริ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับนา!ทรินทร์ นิมมานเหมนท์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึงทั้งคู่มาจากพรรฝระชาธิปัตย์นั้น พยายามทุ่มเทความ 

สามารถอย่างเต็มท่ีในการทำงานเพ่ือพลิกพ่ืนเศรษฐกิจของประเทศให้กระเต้ืองข้ึนมา แต่ปรากฏ 

ว่าไต้เกิดเร่ืองราวหลายเร่ืองที่ทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลต้องนัวหมอง เช่น นายทวี ไกรคุปต์ 

ส.ส.ราชบุรี พรรเฟระชาธิปัตย์ ไต้ออกมาแฉความไม่ชอบมาพากลของโครงการเอสดีเอชซ่ึงอยู่ 

ในความดูแลของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากพรรคเดียวกัน 1 

ปัญหาการทุจริตในการลัดช้ือยาและเวชกัณฑํในกระทรวงสาธารณสุข จนเป็นเหตุให้ 

นายรักเกียรติ สุฃธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงลาธารณสุข และนายธีระวัฒน์ คิริวันสาณฑ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงลาธารณสุข ซึงท้ังคู่มาจากพรรคกิจลังคมน้ัน ต้องลาออกจาก 

ตำแหน่ง รวมท้ังยังไต้มีการส่ังย้ายนายแพทย์ปรากรม วุฒิพงษ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย 1 ปัญหาการทุจริตในการลัดซึอเมล็ดพันธุพชในโครงการ
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ผักสวนครัวร้ัวกินได้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงทำให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย 

ว่าการกระทรวงน้ี ต้องลาออกจากตำแหน่งเช่นกัน 1 เป็นต้น รวมไปถึงการตีความข้อกฎหมายท่ี 

ผิดพลาดถึง 2 เร่ืองใหญ่ เร่ืองแรกคือ การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้มีการเลือกต้ัง 

ประธานและรองประธานสภาจังหวัดพร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซ่ึง 

ศาลฎีกามีคำลังพิพากษาว่าเป็นการออกระเบียบที่ขัดต่อกฎหมาย ทำให้การบริหารราชการส่วน 

ท้องถ่ินเกิดความสับสนวุ่นวายไปท่ัวประเทศ อีกเร่ืองหน้ีงก็คือ การออกประกาศกระทรวง 

มหาดไทยอนุม้ตฃ้ึนราคาค่าทางด่วนผิดสัญญาสัมปทาน ทำให้ประซาชนเสียประโยชน์ต้องจ่าย 

ค่าผ่านทางด่วนแพงเกินกว่าสัญญา อย่างไรก็ตามแม้เร่ืองราวเหล่าน้ีจะถูกฝ่ายค้านนำมาเป็น 

ประเด็นในการโจมตีรัฐบาลท่ังในและนอกสภาฯ แต่ก็ไม่ทำให้เกิดกระแสตอบรับจากประชาชน 

มากนัก เพราะส่วนใหญ่มองว่าผลงานในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดน้ีในช่วง 

ท่ีผ่านมา ย้งพอเป็นท่ีหวังได้และเดินมาถูกทางแล้ว

ในช่วงกลางบีได้มีเร่ืองเศร้าทางการเมืองเกิดฃ๋ึน เม่ือ พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตรี คนที่17ของไทย และหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบท่ี 

โรงพยาบาลครอมเวลล์กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันท่ี 6 พฤษภาคม หสังเข้ารับการ 

ผ่าตัดมะเร็งในตับได้ไม่นาน ส่วนผู้ท่ีมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาคนใหม่ก็คือ นายกร 

ทัพพะรังสี หลานชายและทายาททางการเมืองของ พล.อ.ชาติชาย

สำหรับเร่ืองราวเก่ียวกับข้าราชการท่ีเป็นข่าวโด่งดังก็คือ นายประ'วิต ถนัดค้า รองอธิบดี 

กรมปาไม้ ได้นำเงินสดใส่กล่องกระดาษจำนวน 5 ล้านบาท ไปรอพบนายชวน หลีกภัย ท่ี 

ทำเนียบรัฐบาล เพ่ือจะมอบเงินดังกล่าวสมทบเข้ากองทุนไทยช่วยไทย โดยนายประวัติอ้างว่า 

เงินที่ตนนำมานี้มีบุคคลลึกสับนำไปท้ิงไว้ให้ท่ีบ้าน แต่นายซวนไม่ยอมรับ และได้ให้ พล.ต.ต.เสรี 

เตมียเวช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ลอบสวนจนทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นเงินสินบนของ 

ขบวนการไม้สาละวิน ทำให้นายประวัติถูกปลดออกจากราชการและยังถูกดำเนินคดีอีกด้วย 

นอกจากน้ียังมีเร่ืองอื้อฉาวเก่ียวกับการวิงเต้นขอตำแหน่งทางราชการ โดยกองปราบฯ ได้จับกุมตัว 

น.ส.ราตรี ธารกุล ลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการเร่งรัดและพัฒนาชนบทหรือรพช. ในข้อหา 

ฉ้อโกง นายปรีชาชาติ เจริถ^บูลย์ ข้าราชการซี 8 ของ รพซ. และในคดีเดียวกันน้ียังได้เข้า 

จับกุม จ.ล.ต.สุวิทย์ มลธุรัล คนขับรถของ พล ต.สน่ัน ขจรประศาสน์ ถึงบ้านสนามบินน้ีาฃอง 

พล.ต.สน่ัน แต่ทางกองปราบฯ ได้มาแก้ตัวภายหลังว่าเป็นการจับผิดคน แล้วจึงเปล่ียนไปจับ 

นายสันติ เกรียงไกรสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแทน ตามท่ี น.ล.ราตรี ได้ให้การขัดทอดว่า 

ร่วมกันกับตนรีดเงินว่ิงเต้นข้าราชการจากซี 8 เป็นซี 9 จำนวน 5 ล้านบาท ต่อมานายสันติก็ถูก 

ย้ายเข้าประจำกระทรวงมหาดไทยและถูกดำเนินคดีพร้อมกับ น.ล.ราตรี
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ในปีน้ียังได้มีการปรับเปล่ียนการบริหารราชการกรมตำรวจให้กลายเป็นสำนักงาน 

ตำรวจ แห่งชาติ เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม ซ่ึงตรงกับ “วันตำรวจ" และให้ย้ายจากการอยู่ในสายงาน 

การปังบัญชาของกระทรวงมหาดไทยไปข้ึนกับสำนักนายกรัฐมนตรีแทน โดยหน่ึงในผู้ท่ีมีตำแหน่ง 

รองนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าท่ีดูแลหน่วยน้ีงานแทนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงต่อมาก็ได้มีการแต่งต้ัง 

พล.ต.สน่ัน ข้ึนเป็นรองนายกฯ อีกหน่ึงตำแหน่งเพ่ือมาทำหน้าท่ีน้ี สำหรับตำแหน่งสูงสุดซอง 

ข้าราชการตำรวจนันก็ได้เปล่ียนช่ือจากอธิบด้กรมตำรวจมาเป็นเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจ 

แห่งชาติ

ด้านเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในปีน้ียังคงประลบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจต่อเน่ืองจากปีก่อน 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดทังปีติดลบท่ีระดับ 7.8% อันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของ 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราท่ีแสดงให้เห็นว่าค่าเงินบาทยังตกต่ําอยู่มาก การเคลื่อนย้ายเงินทุน 

ออกนอกประเทศ การเพ่ืมข้ึนของอัตราเงินเฟ้อท่ีระดับ 8.2% และการเพ่ืมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียท่ี 

อยู่ในระดับสูง การไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควรของมาตรการพื่นฟูระบบสถาบันการเงินหรือ 

มาตรการ 14 สิงหาคม 2541 ของรัฐบาล ฯลฯ

สำหรับการสอบสวนหาผู้ท่ีต้องรับผิดชอบต่อวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นน้ัน แม้นายเริงชัย 

มะระกานนท์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท. จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการ 

ลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อปลายปีที่แล้ว เน่ืองจากเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี 

กำกับดูแลทางด้านการเงินการคล้งของประเทศแล้วปล่อยให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น แต่ 

นายธารินท์ น้มมานเหมีนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ยังคงส่ังให้ต้ังคณะกรรมการ 

ศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศฯ หรือ 

ศปร.โดยมีนายนุกูล ประจวบเหมาะ อดีตผู้ว่าธปท.เป็นประธานฯ เพ่ือลอบสวนหาสาเหตุท่ี 

แท้จริงของวิกฤติเศรษฐกิจ สำหรับส่วนหน่ึงของผลการสอบสวนของศปร.ท ี่เปิดเผยในเวลาต่อมา 

ระบุ’ว่านาย1ชัย'วัฒน์วิบูลย์สวัสดิ้ผู้ว่าธปท.คนต่อจากนายเริงชัย, นายจรุง หนูขวัญ 

รองผู้ว่าธปท., และนายศิริ การเจริญดีผู้ช่วยอาวุโสผู้ว่าการธปท.น้ัน ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

เช่นเดียวกับนายเริงชัยด้วย ทำให้ท้ังสามคนต้องลาออกจากตำแหน่งในวันท่ี 5 พฤษภาคม โดย 

ผู้ท่ีเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. แทนนายชัยวัฒน์ก็ศึอ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีตปลัด 

กระทรวงการคลัง
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นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆในปีนี้ได้แก่ การจัดประมูลทรัพย์สินต่างๆ มูลค่า 

ราว 9 แลนล้านบาท ของ 56 สถาบันการเงิน ท่ีถูกปิดกิจการเม่ือปีท่ีแล้วโดยองค์กรเพ่ือการปฏิรูป 

ระบบลถาบันการเงินหรือปรส. แต่สุดท้ายไม่ลามารถอนุมัติขายได้ท้ังหมด ในขณะท่ีทรัพย์สิน 

สวันใหญ่ท่ีมีการอนุมัติขายไปน้ันได้ราคาท่ีค่อนข้างต่ํา 1 การปิดโรงงานของบริษัทไทยแมล่อน 

เท็กชํไทล์ จำกัด ท่ีจังหวัดปทุมธานีซ่ึงเป็นโรงงานทอผ้าท่ีใหญ่ท่ีลุดของประเทศไทย ทำให้คนงาน 

กว่า 5,000 คนต้องตกงานทันที , รัฐบาลโดยนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรี'ว่าการ 

กระทรวงการคลัง ได้ส่งหนังสือแสดงเจตจำนง (LOT : Letter of Intent) ฉบับท่ี 2 -6  ต่อกองทุน 

การเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ โดยไอเอ็มเอฟก็อนุมัติเงินกู้ให้ตาม LOT ทุกฉบับ 

ท่ามกลางเลียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเง่ือนไขใน LOT แต่ละฉบับซ่ึงไอเอ็มเอฟมีส่วนสำคัญในการ 

กำหนดด้วยนัน ทำให้ประชาชนชาวไทยและภาคธุรกิจต้องประลบกับความยากลำบากในการ 

ดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจ และที่สำคัญท่ีสุดก็คึอเง่ือนไขดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปสู่การ 

แก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง

ด้านสังคม - วัฒนธรรม

ในปีนีได้เกิดเร่ืองอ้ือฉาวในแวดวงพระพุทธศาสนาท่ีกลายมาเป็นข้อถกเถียงกันอย่าง 

กว้างขวางในหมู่ชาวพุทธด้วยกันคือ วัดพระธรรมกายซ่ึงเป็นหน่ึงในวัดท่ีมีช่ือเลียงท่ีลุดของ 

ประเทศไทยนันได้ถูกเปิดเผยเร่ืองราวหลายอย่างภายในวัดและท่ีเก่ียวข้องกับวัด โดยเริมจาก 

ข้อเขียนของธวัช ดำสอาดและสุดแดน วิสุทธิลักษณะเรื่อง"ชำแหละวัดธรรมกาย” และตามมา 

ด้วยการเจาะข่าวของส่ือมวลซนหลายแขนงจากบรรดาผู้ท่ีเคยเก่ียวข้องและเล่ือมใสวัดธรรมกาย 

มาก่อนแต่แล้วได้เปล่ียนใจเลิกนับถือศรัทธาในภายหลัง รวมท้ังหลักฐานอ่ืนๆ จนทำให้คนท่ัวไป 

เกิดข้อกังขาต่อวัดพระธรรมกายในหลายต่อหลายเร่ือง เช่น มีการทำบุญในเชิงธุรกิจหลายอย่างท่ี 

เกินความพอดีเป็นอย่างมาก 1 การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ท่ีต้องใช้ทุนมหาศาล 1 การเข้าไป 

เก่ียวพันกับธุรกิจของพระราชภาวนาวิลุทธ้ิหรือพระ ธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยผ่าน 

สีกาคนสนิทหลายคน รวมท้ังการท่ีช่ือของพระธัมซโยไปปรากฏเป็นเจ้าของโฉนดท่ีดินหลายสิบ 

แปลงจำนวนหลายพันไร่ท้ัวประเทศ 1 การเข้าไปยุ่งกับตลาดหุ้นของวัดพระธรรมกายโดยมี 

นายสอง วัชรศรีโรจน์ เป็นตัวประลานงาน ฯลฯ รวมไปถึงการสอนธรรมะของวัดพระธรรมกายท่ี 

เบ่ียงเบนไปจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ศาสดาแห่งพุทธศาสนา ซ่ึงในเร่ืองน้ีได้ถูกวิพากษ์ 

วิจารณ์อย่างกว้างขวาง จนนายอาคม เอ่งฉ้วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้อง 

เดินทางไปตรวจสอบเพ่ือนำมาพิจารณา และต่อมาได้ส่งเร่ืองนี้ไปให้มหาเถรสมาคมดำเนินการ 

โดยมีพระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 1 เป็นผู้รับผิดชอบ
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ส่วนสทานสงเคราะห์หญิงธัญบุรี ต้ังอยู่ท่ีคลอง 5 อำ๓ อธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จังกัด 

กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานฯ แหล่งท่ีพักรองหญิงเร่ร่อน ไร้ท่ีพ่ึง และหญิงรอทานที่มี 

อยู่ประมาณ 200คน ก็ได้กลายเป็นข่าวฉาวข้ึนมา เม่ือล่ือมวลซนได้เผยแพร่ภาพของหญิงใน 

สถานลงเคราะห์แห่งน้ีเปลือยกายเรียงเป็นแถวเดินไปอาบน้ัาท่ีห้องน้ัาช่ัวคราวภายในสถาน 

สงเคราะห์ โดยลามารถมองเห็นอย่างชัดเจนได้จากภายนอก ทำให้ดูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก 

จากจังคม จนอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ต้องจังให้เร่งสร้างห้องน้ีาใหม่ท่ีมิดชิดจนเสร็จอย่าง 

รวดเร็วในเวลาต่อมา

ในปีน้ียังได้เกิดการฆาตกรรมท่ีละเทือนขวัญคนไทยเป็นอย่างมาก คือคดีฆ่าห่ันศพ 

น.ล.เจนจิรา พลอยองุ่นศรี นักคึกษาคณะเพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห็ดล โดย 

ฆาตกรในคดีน้ีก็คือ นายเสริม สาคราษฎร์ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรจน์ท่ีเป็นฟนของผู้ตาย นายเสริมให้การรับสารภาพว่าเกิดความแค้น น.ส.เจนจิรา 

ท่ีเอาใจออกห่างตนต้ังๆ ท่ีใด้เลียกันแล้ว จึงนัดเจอ น.ล.เจนจิรา เมื่อพบกันได้จับศรีษะของ 

น.ล.เจนจิราโขกรถจนหมดลต้ แล้วนำตัวข้ึนรถไปโรงแรมแห่งหน้ีง เปิดห้องค้างคืนแล้วก็บบคอ 

จนตาย จากน้ันใช้มีดผ่าตัดชำแหละศพ น.ส.เจนจิราเพ่ึอแยกเน้ีอและกระดูก โดยส่วน.เน้ือได้'ท้ิง 

ในชักโครกของโรงแรม สำหรับกระดูกนำไปต้ังท่ีแม่น้ําบางปะกง

นอกจากน้ียังมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่กลายเป็นข่าวดังอีกหลายเรื่อง เช่น เม่ือวันท่ี 

11 ธันวาคม พายุดีเปรสช่ัน “จิล" ท่ีพัดเช้ามายังภาคใต้ได้ทำให้เคร่ืองบินโดยสารของบริษัท 

การบินไทย จำกีดทืจึ -261 ตกในปายางพาราท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานั ห่างจากสนามบิน 

สุราษฎร์ธานีประมาณ 500 เมตร เป็นเหตุให้ผู้โดยสาร กัปตัน และลูกเรีอเลียชีวิตรวม 105 คน 

จากจำนวนผู้ที่อยู่บนเครื่องบินตั้งลิ้น 146 คน อุบัติเหตุในคร้ังน้ีทำให้สูญเลียบุคลากรท่ีสำคัญไน 

จังคมไทยหลายคนชงมีตั้งที่เป็นล.ล., ส.ว., นักต่อล้เพึ่อสิทธิสตรี, นายแพทย์ซนบทดีเด่น,

ผู้พิพากษา 1 ฯลฯ บริษัทการบินไทยได้รับผดชอบด้วยการจ่ายเงินชดเชยศพละ 3.6 ล้านบาท 1 

เกิดเหตุเด็กนักเรียนหญิงถูกกลุ่มนักคืกษาวัยรุ่น 5 คนจากโรงเรียนเทคนิคบุรถพนธ์ซึงต้ังอยู่แถว 

บางนา ใช้มีดจ้ีบังคับบนรถเมล์สาย 134 แล้วล่วงเกินกอดจูบโดยผู้โดยสารคนอ่ืนไม่มีใครคืดจะ 

ช่วย และเม่ือรถเมล์คันดังกล่าวถงหน้าห้างฯ เดอะมอลล์งามวงคัวาน นักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มเดิม 

ยังใช้มีดจ้ีหญิงลาวอีกคนหน้ีงด้วย จากน้ันก็พาต้ังเด็กนักเรียนหญิงและหญิงลาวลงจากรถเมล์ไป 

ยังบ้านหลังหน่ึงในหมู่บ้านย่านอำ๓ อบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แล้วคืนน้ันนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มน้ี 

ก็ได้ผลัดกันข่มขืนเด็กนักเรียนหญิงและหญิงลาว พอรุ่งเช้าจึงพาต้ังลองคนมาส่งท่ีปากซอย 

หมู่บ้านให้ข้ึนรถกลับบ้านเองพร้อมยู่ห้ามไม่ให้แจ้งตำรวจมิฉะน้ันจะตามไปฆ่า แต่แม่ของเด็ก 

นักเรียนหญิงได้เช้าแจ้งความกับทางตำรวจ จนในท่ีลุดก็นำตัวนักศึกษาต้ัง 5 คนท่ีเป็นผู้ต้องหามา
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ดำเนินคดีได' และท้ัง 5 คนได้ถูกตัดสินประหารชีวิต แต่รับสารภาพจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอด 

ช ีว ิต1 เจ้าหน้าท่ีตำรวจได้บุกเข้าจับกุมขบวนการค้ายาบ้าท่ีบ้านของนายสุรชัย เงินทองฟูหรือ 

“บังรอน” มีการใช้อาวุธปีนและระเบิดต่อล้กันอย่างรุนแรง จนฝ่ายตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายนาย 

ส่วนคนร้ายตาย 1 ศพและบาดเจ็บอีกหลายคน ในขณะท่ีนายสุรชัยหัวหน้าขบวนการหลบหนีไป 

ได้ จากการลืบลวนขยายผลทำไห้ทราบว่าขบวนการค้ายาบ้าของนายลุรชัยเป็นขบวนการท่ีมี 

เครือข่ายใหญ่โตและมีเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้ังระดับผู้ใหญ่และผู้น้อยเก่ียวข้องอยู่ด้วย จึงทำให้ต้องมี 

การส่ังย้ายและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ีท่ีมืหลักฐานโยงใยไปถึงหลายคน 1 ในช่วงปลายปี
.. 63

ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมลั คร้ังท่ี 13 หรือบางกอก,กมส์ โดย 

ในมหกรรมกีฬาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของชาวเอเชียในคร้ังน้ี นอกเหนือจากทัพนักกีฬาของไทยจะทำ 

เหรียญทองได้มากถึง 24 เหรียญซ่ึงมากท่ีลุดในรอบหลายสิบปีนับต้ังแต่ท่ีจึนได้เข้าร่วมแข่งขันด้วย 

แล้ว ประเทศไทยยังได้รับคำซมจากนานาชาติท่ีเข้าร่วมแข่งขันและจากล่ือมวลซนของชาติเหล่าน้ี 

ว่า ลามารถจัดเอเช่ียนเกมล่ใด้อย่างย่ิงใหญ่อลังการท่ีสุดอีกคร้ังหน่ึง

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ของนิธิ เอียวศรืวงคํในปี 2541

ด้านการเมีอง

ตารางท่ี 16 จำแนกความก่ีของเน้ือหาทางด้านการเมืองปี 2541

^ฐ จำนวน ร้อยละ

1. ระบบราชการ 2 22.22

2. ระบอบการเมืองการปกครอง 3 33.34

3. รัฐบาล 2 22.22

4. อ่ืนๆ

4.1 นักการเมือง 2 22.22

รวม 9 100.00

ระบอบการเมืองการปกครองกลายเป็นประเด็นทางด้านการเมืองในบทความของนิธิ 

มากท่ีสุด เขาเขียนวิพากษ์วิจารณ์เน้ือหาของรัฐธรมนูญฉบับใหม่โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิรูป 

การเมืองว่า ได้ให้ความสำคัญต่อนักวิชาการมากเกินไป โดยนิธิน้ันไม่ค่อยจะเช่ือว่านักวิชาการ 

ของไทยจะมืความลามารถหรือจึตสำนึกดีไปกว่าคนในอาชีพอ่ืน 1 เขาช้ีให้เห็นว่าการจะหยุด
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“เผด็จการ” ทางรัฐสภาได้อย่างแท้จริงน้ัน จำเป็นต้องลร้างกระบวนการประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งใน 

สังคมไทย เพ่ือทำให้ “กระแส” ของสังคมเป็นกระแสท่ีมีคุณภาพ และกระแสท่ีมีคุณภาพน้ีเองท่ี 

จะเป็นตัวควบคุมและกดดันไม่ให้เกิดเผด็จการทางรัฐสภาขึ้นมาได้ 1 เขาเรียกร้องให้เพ่ิมสัดส่วน 

ของวัฒนธรรมซาวบ้านในวัฒนธรรมแห่งชาติให้มากข้ึน เพราะในปัจจุบันวัฒนธรรมแห่งชาติ 

มีสัดส่วนของวัฒนธรรมหลวงสูงมากเกินไป ท่ี,นิธิเรียกร้องเซ่นน้ีก็เน่ือง1จากเขาเช่ื'ฮโฒนธรรม 

ซาวบ้านที่มีลักษณะเอื้อต่อความเท่าเทียมกัน-เปิดโอกาสให้มีการตรวจลอบกัน-มีการถ่วงดุล 

กัน ฯลฯ มากกว่าวัฒนธรรมหลวงน้ัน ถ้าเกิดเข้าไปมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมแห่งชาติมากข้ึน 

กว่าท่ีเป็นอยู่ ก็น่าจะช่วยทำให้สังคมไทยก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเข้มแข็งข้ึน

กา?วิเคราะห์แนวคิดเซิงวิพากษ์ทางด้านการเมือง

เสริมสเางประชาธิปไตย จากฐานวัฒนธรรมไทย “หลวง -  ชาวบ้าน”

ในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตย นิธิอยากเห็นประเทศไทยเป็นสังคมประชาธิปไตย 

ที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับสังคมประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่จะเป็นเช่นท่ีเขาหวังน้ีได้ก็ต้อง 

ยกระดับวัฒนธรรมแบบชาวบ้านให้มีความสำคัญย่ิงข้ึนในวัฒนธรรมแห่งชาติซึงขณะน้ีเต็มไปด้วย 

วัฒนธรรมหลวง เพราะวัฒนธรรมชาวบ้านเม่ือเทียบกับวัฒนธรรมหลวงแล้ว จะมีลักษณะของ 

ความเท่าเทียมกันมากกว่า 1 มีการตรวจสอบกันและกันมากกว่าเพราะเป็นสังคมที่เปิดแก่กัน 

มากกว่า 1 มีการถ่วงดุลโดยการแบ่งหน้าที่และอำนาจออกจากกันมากกว่า จนกระท่ังไม่มีใครมี 

อำนาจสูงสุดเด็ดขาดจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้คนมากกว่า , เป็นต้น

“ ในกรณีประเทศไทย ผมคิดว่าอาจโชคดีท่ีเรามีวัฒนธรรมเก่าอยู่สองประเภท นอกจาก

วัฒนธรรมหลวงท่ีถูกยกข้ึนมาเป็นวัฒธรรมแห่งชาติแล้ว เรายังมีวัฒนธรรมซาวบ้านอยู่ด้วย ....

ไม่ยากจนเกินไปท่ีจะตีความวัฒนธรรมซาวบ้านให้สอดคล้องกับการทำงานของประชาธิปไตย 

ฉะน้ัน ผมจึงคิดว่าสาระแห่งความเป็นไทย (ถ้าความเป็นไทยยังมีสาระอะไรเหลืออยู่ในโลก 

ไร้พรมแดน) ในปัจจุบันและอนาคต น่าจะอยู่ท่ีการแปรเปล่ียนวัฒนธรรมซาวบ้านซ่ึงเอื้อต่อ 

วัฒนธรรมสังคมประชาธิปไตยอยู่แล้ว ให้ทำงานในเง่ือนไขปัจจุบันได้ สัดส่วนขอบัฒนธรรม 

ซาวบ้านในวัฒนธรรมแห่งชาติจึงน่าจะมีมากข้ึนไปเร่ือยๆ ” (ฉบับท่ี 936, 28 กรกฎาคม 2541)

จะลด “อิทธิพล” ได้แค่ไหน เม่ือนักวิชาการไทย ‘ใหญ่” ตามรัฐธรรมนูญ ?

ด้านการปฏิรูปการเมืองในส่วนท่ีเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ นิธิเกิดความสงสัยว่า ในขณะที' 

อิทธิพลซึ่งเป็นอำนาจนอกระบบกฎหมายดูเหมือนจะมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของคนกลุ่ม 

ต่างๆ ในสังคมไทยมากข้ึนเร่ือยๆ จนทำให้อำนาจที่มีกฎหมายรองรับหรืออำนาจในระบบ
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กฎหมายจริงๆ ไร้ความสำคัญลงไปทุกทีน้ัน การสร้างความหลากหลายของอำนาจในสังคมไทย 

ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพ่ือให้อำนาจสามารถคานคันเองได้โดยไม่ต้องอาคัยอทธิพลมาช่วยคาน 

จะเกิดผลสำเร็จได้จริงหรือไม่ ท้ังน้ีเพราะนักวิชาการซ่ึงรัฐธรรมูญฉบับใหม่ให้ความสำคัญ 

อย่างมาก ท้ังในฐานะท่ีจะเข้ามาใช้อำนาจ และเป็นผู้เลือกคนท่ีจะเข้ามาใช้อำนาจน้ัน ก็เป็นกลุ่ม 

บุคคลที,นิธิไม่ค่อยจะให้ความเช่ือถือโดยเฉพาะในเร่ืองความช่ือสัตย์ไม่ผิดไปจากท่ีเขารู้สึกต่อคน 

กลุ่มอ่ืนๆ เช่นคัน

“ วิธีการของรัฐธรรมนูญคือขยายฐานทางกฎหมายหรือจารีตประเพณีไปรองรับตำแหน่ง 

และบุคคลต่างๆ ให้กว้างขวางมากข้ึน กลุ่มบุคคลที'ฐานทางกฎหมายหรือจารีตประเพณีแพลม 

เข้ามาให้รองน่ังโดยรัฐธรรมนูญคือกลุ่ม( ที่ถูกเรียกหรือเรียกตัวเองว่า ) นักวิชาการและสถาบันของ

พวกเขา เม่ือนักวิชาการแสดงบทบาทและธาตุแท้ของตนมากข้ึน นับต้ังแต่ พ.ศ. 2500

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าภาพของนักวิชาการน้ันลงตัวคับผู้รู้ในทัศนะของสังคม 

ไทยสักเท่าไร ก็ร้  ๆ คันอยู่ว่านักวิชาการน้ันข้ึอได้ และก็มีคนช้ือ'ไปเยอะแล้ว จะชื้อคันแบบหมดตัว 

หรือ แบบมือปีนรับจ้างเป็นคร้ังเป็นคราวก็มืขายอยู่ท่ัวไป ผมคิดว่าคนไทยปัจจุบันมองเห็นได้ซัด

แล้วว่า ความเห็นของนักวิชาการคับความเห็นทางวิชาการน้ันแตกต่างคัน ส่วนอธิการบดีของ

มหาวิทยาลัยนั้นหรือ เวลาน้ีบางแห่งบังเป็นความคันอยู่ว่าได้รับเลือกต้ังมาโดยไม่สุจริต อีก

หลายแห่งไม่เป็นคดีความก็ตาม แต่ก็ไม่มีใครกล้ารับประคันในความสุจริต รัฐธรรมนูญฉบับน้ี

ออกมาลายเกินไปกระมัง เพราะฐานทางกฎหมายหรือจารีตประเพณีที่ขยายมารองรับบุคคลและ 

ตำแหน่งให้เกิดความหลากหลายของ ‘ อำนาจ ’ ไม่ล้จะเป็นผลสำเร็จนัก กลายเป็นการยดเอา 

ฐานทางกฎหมายหรือจารีตประเพณีมารองรับอิทธิพลไปเลียฉิบ สังคมที่มืแต่อิทธิพล แต่ 

ปราศจาก ‘ อำนาจ ’ เลยน้ัน น่ากลัวอย่างยิ่ง” (ฉบับท่ี 938, 11 สิงหาคม2541)

“กระแสสังคม” อับชอบธรรม - มีพลัง จะหยุดย้ัง “เผด็จการทางรัฐสภา"

ส่วนเร่ืองราวของรัฐสภา เม่ือพรรค’ชาติพัฒนาเข้าร่วมรัฐบาลท่ีมีพรรศประชาธิปัตบัเป็น 

แกนนำ ส่งผลให้ฝ่ายรัฐบาลมีเลียงในสภาผู้แทนราษฎรเกินกึงหน่ึงไปค่อนข้างมาก จนถูกวิพากษ์ 

วิจารณ์ว่าจะทำให้เกิด ’'เผด็จการทางรัฐสภา” น้ัน นิธิจึงได้กล่าวถึงเผด็จการทางรัฐสภาว่า 

สมควรที่สังคมไทยจะต้องคอยรู้สึกระแวงหรือระแวดระวังต่อการมีเผด็จการรัฐสภา แต่ไม่ใช่จะ 

เกิดความรู้สึกน้ีเพียงเมื่อเห็นฝ่ายรัฐบาลมีคะแนนเลียงท่วมท้นในสภาฯ เท่าน้ัน ต้องระแวงและ 

ระวังให้มากกว่าน้ีด้วย เช่น ต้องคอยจับตาไม่ให้นักการเมืองท้ังสภาฯ ร่วมมือคันฉ้อฉลในเร่ือง 

งบประมาณ การออกกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ของฝ่ายนักการเมืองเองและผู้ให้การ 

สนับสนุน เป็นต้น และการจะปิดก้ันไม่ให้เกิดเผด็จการทางรัฐสภาเช่นน้ีได้ ก็ต้องทำให้เกิดความ 

ชอบธรรมและพลังท่ีเข้มแข็งข้ึนเร่ือยๆ แก่ “กระแส" อันเป็นความคิดเห็นและอารมณ์ชองสังคมที่



197

เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีได้มีการตรวจสอบกล่ันกรองจากหลายฝ่ายต่อสถานการณ์น้ันๆ 

ทั้งน้ีเพราะอำนาจควบคุมรัฐบาลและสภาฯ ท่ีแท้จริงน้ันไม่ได้เกิดจากเสียงในสภาฯ แต่จะมาจาก 

กระแสหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือสังคม โดยท่ีผ่านมาสังคมไทยก็ประสบความสำเร็จในการสร้าง 

กระแสเพ่ือนำไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีทางการเมีองมาบ้างแล้ว เช่น การรวมพลังจนลามารถ 

กดดันนักการเมืองทุกพรรคให้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป เม่ือปี 2540 1 การกดดันในกรณี 

ทุจริตยาและผักลวนครัวร้ัวกินได้ เป็นต้น

ภาพ “แขก" ที่บิดเบือน ส่ิงครอบงำรัฐไทยจนไม่สามารถแก่ไขปัญหาภาคใต้

ในช่วงท่ีเกิดความรุนแรงกรณีขอแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ถ่ีข้ึน นิธิได้เขียนบทความ 

เก่ียวกับเรื่องนี้ว่า การท่ีทางราชการไม่ลามารถแก้ไขปัญหาการขอแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ได้ 

นัน น่าจะเป็นเพราะคนในหน่วยงานทางด้านการปกครองของไทย ถูกครอบงำโดยมโนภาพท่ีว่า 

ชาวมุสลิมหรือ “แขก" โดยเฉพาะในตะวันออกกลางหรือชาวอาหรับ เป็นพวกดุร้ายชอบใช้กำลัง 

ใช้ความรุนแรง 1 แข็งกร้าวไม่ฟังเหตุผลและไม่สนใจการเจรจาอย่างสันติ 1 เป็นผู้ก่อการร้าย ฯลฯ 

ซ่ึงเป็นมโ'นภาพท่ีชาติตะวันตกได้สร้างไว้นับต้ังแต่ลงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นต้นมา และมโนภาพ 

ดังกล่าวก็ส่งผลให้ฝ่ายปกครองของไทยมีทัศนะต่อซาวไทยเช้ือสายมลายูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 

เช่นเดียวกับทัศนะที่มีต่อชาวมุสลิมหรือแขกในประเทศอื่นๆ จึงเป็นเหตุให้การวางนโยบาย 

เก่ียวกับประชาซนเช้ือลายมลายูในภาตใต้มีความบกพร่องผิดพลาดมาโดยตลอด จนไม่ลามารถ 

แก้ไขปัญหาความรุนแรงทางภาคใต้ได้เป็นผลสำเร็จ

“คนไทยแต่ก่อนไม่มีมโนภาพตายตัวลำหรับมุสลิม เห็นว่าดุก็มี 1 ดีก็มี 1 ข้ึฃลาดก็มี 

เป็นต้น มโนภาพท่ีเห็นมุสลิมเป็นพวกใช้ความรุนแรง 1 บ้าบิ่น 1 แข็งกร้าว ฯลฯ น้ีเอามา 

จากไหน ? ผมออกจะสงสัยอย่างยิ่งว่าเอามาจากฝร่ัง แต่ก็ได้เพียงสงสัยเท่าน้ันเพราะยังศึกษา 

ไม่ดีพอ เน่ืองจากฝร่ังในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และต้น 20 ไม่ได้คิดอย่างน้ี อคติของฝร่ังต่อมุสลิมใน 

ตอนน้ันเป็นว่า พวกนี้เจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยม, ไว้ใจไม่ได้, ข้ึฃลาดและไม่ใช่ชายชาติทหาร (martial 

race) ฯลฯ มุสลิมที่เห้ียมหาญและแข็งกร้าวก็มีเหมือนกัน คือมุสลิมท่ีฝร่ังรบไม่ชนะ หรือกว่าจะ 

ชนะก็หืดข้ึนคอ เช่น ชาวอัฟฆาน 1 ชาวเบดูอินในทะเลทรายท่ีไม่ยอมก้มหัวให้ใคร , ชาวอาหรับ 

ในคาบสมุทรอาหรับ ฯลฯ จนกระท่ังหลังลงครามโลกคร้ังท่ีสองแล้วต่างหากท่ีดูเหมือนอำนาจของ 

ฝร่ังจะถูกท้าทายในโลกของ ‘ แขก’ มากท่ีสุด โดยเฉพาะ 1 แขก’ ในตะวันออกกลาง การ์ตูนของ 

มุสลิมในทัศนะฝร่ังจึงเร่ิมเปล่ียนไปเป็นพวกชอบใช้ความรุนแรง 1 แข็งกร้าวไม่ประนิประนอม , 

เกือบจะพูดว่ามีศักยภาพเป็นผู้ก่อการร้ายได้ทุกเวลา การ์ตูนของมุสลิมอย่างน้ีแหละครับที่ผม 

เข้าใจว่าครอบงำมโนภาพของ 1 แขก’ ในหมู่คนไทยท่ีมีการศึกษา และรับข่าวสารข้อมูลท่ีมีกำเนิด 

จากฝร่ัง ผมเกรงว่าด้วยการ์ตูนฝร่ังอย่างน้ีในหัวท่ีเราใช้วางนโยบายเก่ียวกับประชาชนเช้ือสาย



มลายูในภาคใต้ และด้วยเหตุดังน้ัน จึงนำมาซึ่งความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง” (ฉบับท่ี 913, 

17 กุมภาพันธ์2541 )
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“พ่อเม ีอง” ฑวไทยขำไม,ออก มุขตลกโฆษณาเบียร์ทำเสิยฟอร์ม - เสือมขลัง

นิธิยังได้เชียนบทความถึงการท่ีกลุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาดัดค้านโฆษณาของเบียร์ 

ย่ีห้อ “ลโอ" ซ่ึงมีมุฃตลกในเซ๊งล้อเลียนผู้ว่าราชการจังหวัดคือ ให้ผู้ว่าฯ คนหน่ึงท่ีเป็นตัวละครเอก 

ในโฆษณาพยายามชวนด้วยอาการรองคนเมาเหล้าให้แขกในงานเล้ียงฉลองแต่งงานท่ีตน!,องเป็น 

ประธาน'ใน,พิธี ช่วยกันร้องไชโยแก่คู่บ่าวสาว ท้ังๆ ท่ีงานเล้ียงฉลองได้เสร็จส้ินและแขกกํพากัน 

กลับบ้านไปจนหมดแล้ว โดยนิธิกล่าวในเร่ืองน้ีว่า การท่ีกลุ่มผู้ว่าฯ ต้องออกมาดัดค้านโฆษณา 

ดังกล่าว ก็มีลาเหตุมาจากมุขตลกหรืออารมณ์ข้นในโฆษณาน้ีได้ลดเกียรติยศและความดักด้ิสิทธ 

ของตำแหน่งผู้ว่าฯ ลง ซ่ึงกีอเป็นเร่ืองใหญ่สำหรับผู้ว่าฯ เพราะเกียรติยศและความดักด ี๋ส ิท ธ๋ึน้ีเป็น 

สิงสำคัญท่ียังเหลีออยู่ให้แก,ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เพ่ือใช้เช่ดหน้าชูตาในวงลังคม อันเนื่องมาจาก 

ในความเป็นจริงแล้วอำนาจของผู้ว่าฯ นั้นแม้จะมีก็เหมอนไม่มี นิธิได้อธิบายถึงลาเหตุท่ีทำให้ 

อำนาจของผู้ว่าฯ ไม่ได้มีอยู่จริงในความคิดของเขาว่า ในโครงสร้างการบริหารราชการของไทยน้ัน 

มีการขยายอำนาจต่างๆ จากส่วนกลางลงมาส่ส่วนภูมีภาคในลักษณะท่ีไม่จำเป็นต้องผ่านผู้ว่าฯ 

ดังนั้นการอนุม้ตโครงการหรือเรื่องสำคัญๆ ในจังหวัดจะเป็นของกรมกองท่ีส่วนกลางซ่ึงไม่ได้ข้ึนกับ 

ผู้ว่าฯ อำนาจของผู้ว่าฯ จึงเหลีอเพยงการแสดงความเห็นดัดค้านการอนุม้ตเหล่านี้ แต่ด้วยเหตุผล 

ของความปลอดภัยในชีวิตและหน้าที่การงาน ผู้ว่าฯ ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้อำนาจดัดค้านดังกล่าวใน 

ทางปฎิบัติ

“เขาเลียเงินบุกเบิกทางให้ได้รับอนุม้ตระเป็ดห็นในจังหวัดมาไม่รู้จะกี่ล้านกับกรมกองท่ี 

อยู่ในส่วนกลาง ผู้ว่าฯ มีอำนาจตามกฎหมายท่ีจะดัดค้านเพราะเห็นแก่ราษฎรที่ต้องกินฝ่น 

ตลอดชาติ แต่ผู้ว่าฯ กินเหล็กกินไหลมาจากไหนจึงจะลามารถย่ีนคอมาวางบนเชียงได้อย่างน้ัน ... 

เฉยไว้ดกว่า อภสิทธ้ิท่ี'จะเอา อล.มายืนเผ่า'จวนก็เป็นอภสิทธิ”ทรำคาญตาของผู้คน เพราะเด๋ียวน้ี 

ไม่มี ผกค.หรือขจก.ท่ีทำให้การเผ่าจวนดูลมเหตุสมผลอกแล้ว ส่วนการมีรถตำรวจนำไปไหน 

ต่อไหน ก็หมดความเป็นอภสิทธไปนานแล้ว เพราะถ้ามีเงินจ่าย กรุ๊ปทัวร์ไหนๆ เขาก็มีรถตำรวจ 

นำได้ท้ังน้ัน สิ่งที่เหลีออยู่ก็คือเกียรติยศและความดักดี๋สิทธิ้ คล้ายกับพระท่ีได้รับการนิมนตํใป 

ลวดข้ึนบ้านใหม่น้ันแหละครับ ผู้ว่าฯ ทำหน้าท่ีเปิดแพรคลุมป้าย หรือถ้าเป็นงานแต่งงานก็เปิด 

แพรคลุมอะไรอ่ืนๆ ที่เขาปิดมาต้ังแต่เล็กแต่น้อย หน้าท่ีหลักคือร้องไช...โย , ไช...โย 1ไซ...โย 1 

ไช...โย 1 ๆๆ ๆๆ ๆๆ  ๆจนแขกกลับไปหมดน้ันแล้วทีเดียว นิกถึงโฆษณาข้ึนน้ันแล้ว มันจึงน่าขำ 

เป็นลองเท่า และเพราะขำมากๆ น่ีเองถึงน่ากลัว เพราะแม้แต่เกียรติยศและความดักดี๋สิทธที่ 

เหลออยู่ก็จะถูกอารมณ์ข้นเจาะลมจนแฟบไปอก เพราะทัวเราะมากๆ เข้า ก็อาจเผลอเอามีอไป
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ตบไหล่ท่านผู้ว่าฯ เพ่ือชวนหัวเราะอย่างคนเสมอภาคกันได้ง่ายๆ ...ฮ่ะ , ฮ่ะ , ฮ่ะ , ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  

ไช...โยเนาะเฮียเนาะ ฮ่ะ, ฮ ่ะ ,ฮ ่ะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  แล้วตำแหน่งผู้ว่าฯ จะเหลืออะไรล่ะครับ”

(ฉบับท่ี 940, 25 ลิงหาคม 2541)

ไม่ไดยินเสิยงประชาชน เพราะชอบน่ัง “อ.’’ ลอยวนอยู่บนฟ้า

นิธิเสนอบทความตำหนิการออกไปตรวจราชการด้วยการน่ังดูพ้ืนท่ีอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ 

ของทังนายซวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในกรณีโครงการวางท่อก๊าชไทย -พม่า ท่ี จ.กาญจนบุรี 

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนหน่ึงในรัฐบาลชุดน้ี จากกรณีไฟไหม้ปาท่ี 

ดอยอินทนนท์และดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ กรณีแรกหลังจากตรวจราชการแล้วนายขวนก็น่ังการ 

ให้วางแนวท่อก๊าชผ่านปา จ.กาญจนบุรีต่อไป โดยไม่ลนใจข้อเสนออ่ืนๆ ท่ีมีต่อโครงการน้ี เช่น 

มาตรการต่างๆ ท่ีคณะกรรมการท์อก๊าชชุดช่ึงมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน เสนอให้ทำ 

ควบคู่กันไปด้วย 1 เลียงคัดค้านจากประซาซนท้ังใน จ.กาญจนบุรีและที่อื่นๆ รวมท้ังจากองค์กร 

เอกซนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 1 เป็นต้น ส่วนกรณีหลังน้ัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ 

คนดังกล่าวก็ได้ออกมาให้ลัมภาษณ์อย่างต้ืนเขินว่า ซาวเขาเป็นต้นเหตุของไฟป่าเพราะคนเหล่าน้ี 

มักจุดไฟเผาป้าเพ่ือทำการเกษตร ฉะน้ันจึงต้องถูกจับกุมหรีอไล่ให้ออกไปจากป่า ท้ังๆ ท่ีในความ 

เป็นจริงแล้วไฟไหม้ป้ามีสาเหตุมาจากปัจจัยท่ีชับซ้อนกว่าน้ีมาก และท่ีสำคัญซาวเขาส่วนใหญ่น้ัน 

มักมีส่วนสำคัญในการปกป้องไฟไหม้ป้าอีกด้วย นิธิได้สรุปกรณีท้ังลองว่าเป็นเพราะการสำรวจ 

และตรวจพ้ืนท่ีอย่างฉาบฉวย และรับฟังเพียงแค,รายงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ คำน่ังของนายชวน 

และข้อวินิจฉัยของ รมช. เกษตร จึงมีแนวโน้มท่ีจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติ 

รวมท้ังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประซาซนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม นิธิยังได้เสนอความ 

เห็นไว้ว่า อันท่ีจริงการตรวจราชการในสมัยน้ียังมีความสำคัญอยู่ แต่ต้องทำในลักษณะของ 

การออกไปฟังความคิดเห็นของชาวบ้านหรือประชาซนในพ้ืนท่ีต่างๆ โดยความเห็นน้ีอาจไม่ตรง 

หรือ แตกต่างกันกับรายงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็ได้ ท้ังน้ีเพ่ือให้การดัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ 

อยู่บนผลประโยชน์หรือไม่เป็นการทำลายวิถีชีวิตซองประซาซนโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ 

โดยตรง

“ร.ห่างไกลจากซาวบ้านก็จริง แต่ถ้าผู้ใหญ่รู้ว่าคุณค่าสำคัญของการตรวจราชการ 

ในสมัยน้ีก็คือการออกไปฟังปรโตโฆษะหรือฟัง ‘เลียงอื่น, ท่ีแตกต่างจากรายงานของทางราชการ 

และรัฐวิสาหกิจ ผู้ใหญ่ก็อาจข่ี ฮ.เพ่ือความรวดเร็ว แต่ต้องมีจุดหมายปลายทางท่ีซาวบ้าน ไม่ใช่ 

ไปฟังรายงานสรุปของผู้ว่าฯ ซ่ึงอ่านบนโต๊ะท่ีกระทรวงก็ได้ เพราะชาวบ้านคือเลียงอ่ืนโดยแท้ 

น่ันก็คือเป็นเลียงท่ีไม่เง่ียหูฟังให้ดืแล้วก็จะไม่ได้ยินเอาเลย ไม่ว่าจะเป็นซาวเขาหรือชาวบ้านท่ี 

ได้รับผลกระทบจากท่อก๊าซก็ตาม การตัดสินใจก็จะมีฐานจากมีติที่หลากหลายเลียง ทางเทคนิค
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บ ้าง1 ทางกำไร-ขาดทุนบ้าง และทางท่ีเก่ียวกับชีวิตจริงของผู้คนซ่ึงได้รับผลกระทบโดยตรงบ้าง 

เพียงแต่ท่านนายกฯ ลงมาจาก ฮ.มาเดินคุยกับซาวบ้าน 1 หรือท่านรัฐมนตรีลงจาก ฮ. แล้วคุยกับ 

ซาวม้ง เพ่ือจะได้มองปัญหาเรื่องนี้า เรื่องปา และไฟปาจากมุมมองของเขาบ้าง การตัดสินใจ 

คงเปล่ียนไป อย่างน้อยก็นุ่มนวลเป็นผู้คนมากข้ึน" (ฉบับที่921, 14เมษายน 2541)

แบ่งแยกทรัพยากร - สาธารณสมบ้ต ดู้ชัดไม่เข้าใจคนระดับล่าง

นิธิยังได้กล่าวถึงรัฐบาลภายใต้การนำของนายซวน่อีกว่า เป็นเพราะให้ความสำคัญ แก่ 

ตัวบทกฎหมายมากเกินไปจนลืมนึกถึงความเป็นธรรมในสังคม รวมท้ังไม่พยายามเข้าใจวิถีชีวิต 

หรือวัฒนธรรมซองประชาซนระตับล่างหรือคนซนบท จึงทำให้รัฐบาลชุดน้ีมักจะเป็นคัตรูกับ 

ประชาชนท่ียากจนในเมืองและท่ีอาคัยอยู่ตามชนบทในเร่ืองการจัดการทรัพยากร และ 

สาธารณลมบิตอยู่เสมอๆ เช่น ไม่สนใจต่อการจัดการให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ี 

สาธารณะต่างๆ อย่างมืระบบ เพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ียากจนให้มืช่องทางประกอบอาชีพท่ีไม่ต้องใช้ทุน 

สูง 1 การออกมติโดยคณะกรรมการปาไม้แห่งชาติซ่ึงจะมืผลให้ต้องอพยพประชาชนจำนวนมาก 

ออกมาจากเขตที่กรมป่าไม้กำหนดให้เป็นพื้นท่ีปาประ๓ ทต่างๆ รวมท้ังจะเป็นการดึงการจัดการ 

ปาไม้ให้กลับเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยราชการอย่างเด็ดขาด 1 เป็นต้น

“ผมเช่ือแน่ว่า ถ้ามืใครไปถาม คุณชวน หลีกภัย และน์กการเมืองอีกหลายคนว่า ทำไม 

ไม่ปล่อยให้คนจนได้ขายของบนทางเท้าในขอบเขตจำกัดระดับหน่ึง หรือปล่อยให้ชาวบ้านท่ี 

พลัดไปอยู่ในพ้ืนท่ีป่าได้ใช้ และจัดการป่าอย่างย่ังยืนด้วยตนเอง มักการเมืองอย่างคุณชวน 

จะตอบด้วยความบริลุทธิไ,จว่า การกระทำทั้งลองอย่างน้ันผิดกฎหมาย และทุกคนไม่ว่ารวยหรือ 

จนย่อมต้องอยู่ใต้กฎหมายเหมือนๆ กันหมด ระหว่างกฎหมายและความเป็นธรรม คุณชวนเลือก 

กฎหมาย ด้วยความบริลุทธิไจเสียด้วยเพราะท่านไม่ได้คิดว่าสองอย่างน้ีอาจไม่ใช่อย่างเดียวกัน

....คนจนและชาวบ้านไทยไม่ค่อยแยกลาธารณสมบ้ตกับทรัพยากรออกจากกันเด็ดขาด

สาธารณสมบัติก็เป็นทรัพยากรอย่างหน่ึง เพียงแต่เป็นทรัพยากรท่ีใช้ร่วมกับคนอ่ืนๆ เท่าน้ัน และ 

เพราะลาธารณสมปตเป็นทรัพยากรด้วย การใช้ลาธารณลมบ้ตจึงมืลักษณะหลากหลาย เหมือน 

การใช้ทรัพยากรอย่างอ่ืน ถนนหนทางมืไวิให้รถวิงก็ใช่ , ทางเท้ามืไวิให้คนเดินก็ใช่ แต่น้ันสำหรับ 

คนที่มืรถจะวิง และมีธุระที่จะเดินบนทางเท้า แต่นอกจากน้ันแล้วถนนและทางเท้าก็มืไวิใช้ 

ประโยชน์อย่างอ่ืนด้วย เช่น ไว้ขายของ เป็นต้น เช่นเดียวกับป้าไม้ มืไม้เป็นแหล่งต้นน้ีาให้ความ 

อุดมลมบูรณ์แก,แผ่นดินก็ใช่ แต่ป่าก็มืไว้สำหรับประโยชน์ในทางอ่ืนด้วยเหมือนกัน เซ่น ใช้

ลำหรับเป็นแหล่งหาอาหาร, เลี้ยงสัตว์, เก ็บพ ีนฯลฯ ฉะน้ัน แทนท่ีมักการเมืองจะผลักตัน

ให้เกิดการใช้ลาธารณลมบ้ตอย่างย่ังยืน เช่น ใช้ทางเท้าอย่างชนิดที่มีระเบียบและความละอาด 

รวมท้ังใช้ทางเท้าทำกิจกรรมหลากหลายประ๓ ท กลับใช้มาตรการขับไล่กิจกรรมอ่ืนๆ ออกไปจาก
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ทางเท้าให้หมด เพ่ือให้เหลือกิจกรรมเดียวในลาธารณสมปติน่ันก็คือการเดินทาง ความแตกต่าง 

ทางวัฒนธรรมนี่แหละท่ีทำให้รัฐบาลประชาธิปัตย์หรือท่ีจริงรัฐบาลทุกพรรคน่ันแหละมองไม่เห็น 

คนจน แม้ว่าจะเหลียวแลคนจน แต่ก็มองไม่เห็นคนจน เพราะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเขา"

(ฉบับท่ี 932, 30 มิถุนายน 2541)

นักการเมืองไทยไม่ “สามัญชนนิยม” จริง

นิธิอยากเห็นนักการเมืองไทยหันมายกย่องคติสามัญชนนิยมหรือคติท่ีให้ความสำคัญแก่ 

สามัญชนซึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จนถือเป็นประโยชน์สูงสุดของรัฐและสังคม รวมท้ัง 

ถือเป็นมาตรฐานทางวัฒนธรรมของสังคมด้วย เพราะนักการเมืองท่ียกย่องคติสามัญชนนิยมน้ี 

จะมองเห็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสามัญซนว่าดีงามจนยกย่องสามัญชนข้ึนมาเสมอหรือ 

เหนือกว่าตนเอง ไม่ใช่มาคอยแสดงความสงสารหรือเห็นใจและในทางปฏิบัติก็มุ่งท่ีจะพัฒนา 

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสามัญซน อย่างท่ีนักการเมืองไทยชอบคิดและปฏิบํติกัน 

อันเป็นเหตุให้แทนท่ีชีวิตของสามัญชนไทยจะเป็นชีวิตท่ีมืฅวามสุข กลับต้องมาเผชิญกับปัญหา 

ต่างๆ มากขึ้นและมีแต่ความทุกข์ นอกจากน้ีนิธิอังรับไม่ได้ท่ีนักการเมืองไทยมักพูดเสมอๆ ว่า 

คนเก่งคนดีมีความสามารถควรเข้ามาเล่นการเมืองกันให้มาก เพราะคำพูดทำนองน้ีก็เท่ากับว่า 

การลงสมัครรับเลือกต้ังหรือเล่นการเมืองอย่างนักการเมืองทำกันอยู่เท่าน้ันท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ 

ชาติบ้านเมืองได้ ทังๆ ท่ีในประวัติศาสตรัที่แท้จริงนั้นคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายล้วนมีบทบาทสำคัญใน 

การสร้างชาติหรือทำประโยชน์ให้แก่สังคมร่วมกันท้ังน้ัน

“คติสามัญซนนิยมไม่ใช่การก้มโน้มลงสงสารประซาซนอย่างท่ีนักการเมืองไทยชอบแสดง 

แต่หมายถึงการยกย่องสามัญชนขึ้นมาเสมอหรือเหนือกว่าตัว เพราะคติสามัญชนนิยมยกย่อง 

เชิดชูความเป็นสามัญซน ไม่ใช่สงสารสามัญชนแล้วพยายามช่วยให้สามัญชนพ้นจากความเป็น

สามัญซน พูดอย่างน้ีแล้วก็จะเห็นได้ว่า ในวงการเมืองไทย คติสามัญซนนิยมแทบจะไม่มี

อิทธิพลใดๆ เลยยกเว้น พคท. แต่ท่ีได้รับมากก็เพราะลัทธิคอมมิวนิสต์นับต้ังแต่เลนินเป็นต้นมา 

ได้รับอิทธิพลจากคติน้ีสูงมาก เป็นลนินิลต์ก็ต้องเป็นสามัญซนนิยมด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” 

(ฉบับท่ี 935, 21 กรกฎาคม 2541)

“แต่ชาติกำเนิดและดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีคนจำนวนมาก 'สร้าง’ มันขึ้นมาด้วยวิถีทาง 

อันหลากหลาย นับต้ังแต่ตำปูนเพ่ือให้ช่างรังสรรค์ปูนปันประตับพระวิหาร และเพราะวิถีทาง 

‘สร้างชาติ, มืหลากหลายเช่นน้ี คนทุกกลุ่มในสังคมจึงไม่ถูกผลักให้ไปอยู่ชายขอบของ 

ประ'วัติศาสตร์ ( ซ่ึงเท่ากับอยู่ชายขอบของสังคมไปพร้อมกัน ) พ่อค้าเจ๊กซ่ึงพายเรือเล็กออกไป 

แลกเปล่ียนข้าวในท้องนาห่างไกล เพ่ือรวบรวมเอามาส่งโรงลี ทำให้การส่งออกข้าว
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เป็นกอบเป็นกำทำได้ในสภาพการทำนาท่ีมีแต่ชาวนาย่อยเต็มไปหมด1ซ่นเมืองไทย เจ๊กกุลและ 

เจ๊กพ่อค้าก็มืส่วน'ไนการ ‘สร้างชาติ’ เหมือนกน อย่างเดียวกับกะเหรี่ยงท่ีทำไร่หมุนเวียนมาแต่ 

อดีต ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพชองป่าเอาไว้อย่างแข็งแกร่งสืบมา วณิพกช่วยรักษา 

ศิลปะเพลงบางอย่างเอาไว้ 1 แม้แต่นายช่องโจรก็ยังช่วยรักษาช่องทางและวิญญาณของ 

การต่อต้านอำนาจบาตรใหญ่ของเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองเอาไว้ ในยังคมท่ีไม่มืกลไกตรวจลอบถ่วงดุล

อำนาจรัฐ ทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายล้วนมืบทบาท 'สร้างชาติ’ ในประว้ตศาสตร์ทงลิ้น  ผมคิด

เลยไปถึงคำพูดท่ีผมได้ยินจากนักการเมืองเสมอว่า คนเก่งคนดีมืความลามารถควรลงมา

‘เล่นการเมือง, ให้มาก ผมต้องสารภาพว่า ทุกคร้ังท่ีได้ยินอย่างน้ีแล้วอดนึกฉุนไม่ไต้ เป็นต้อง

ต้ังคำถามในใจ แทนคนกวาดถนนทุกทีไปว่า ' มึงคิดว่าพวกกูทำอะไรอยู่ ? '  ” (ฉบับท่ี 944,

22 กันยายน 2541)

ด้านเศรษฐกิจ

ตารางท่ี 17 จำแนกความถ่ีของเนี้อหาทางด้านเศรษฐกิจปี 2541

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การท่องเท่ียว 1 33.33

2. อ่ืนๆ

2.1 ระบบทุนนิยม 1 33.33

2.2 วิกฤติเศรษฐกิจ 1 33.33

รวม 3 100.00

บทความของนิธิท่ีมืประเด็นหยักทางด้านเศรษฐกิจ,ไนปีนี้มื1จำนวน'น้อยลงกว่าปีท่ีแล้วดีอ 

เหลือเพียง 3 บทเท่าน้ัน โดยในปีท่ีแล้วมืบทความทางด้านน้ีมากกว่าปีนี้ 2 เท่าหรือ 6 บท ลำหร้บ 

เน้ือหาของแต่ละบทความน้ันได้แก่ การช้ีให้เห็นถึงความล้มเหลวของนโยบายพีฒนาประเทศท่ีไม่ 

สามารถทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ท่ีดีว่า เป็นเพราะถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยมซ่ึง 

เป็นระบบเศรษฐกิจที่มองเห็นความจนและคนจนเป็นลิ้งแปลกปลอมของระบบ 1 การกล่าวถึง 

“ปัญญาญาณ’, ท่ีขาดหายไปจากยังคมไทย ซ่ึงเป็นปัจจัยลำกัญอันหน่ึงท่ีทำให้ประเทศไทยต้อง 

เข้ายู่ภา'วะ “วิกฤติเศรษฐกิจ'1 จนต้องกู้ยืมเงินจากัอเอ็มเอฟอันเป็นเหตุให้ถูกบงการการบริหาร



ประเทศโดยสถาบันการเงินของโลกแห่งน้ีไปพร้อมกันด้วย 1 การเสนอ แนะรูปแบบการจัดการ 

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีแท้จริง
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การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านเศรษฐกิจ

ความจน -  คนจน ส์งแปลกปลอมในโลกทุนนิยม

นิธิคิดว่า ระบบทุนนิยมท่ีมีอิทธิพลเป็นอย่างสูงอยู่ในนโยบายพัฒนาของทุกรัฐบาล 

นับต้ังแต่ต้นทศวรรษ 2500 น้ัน เป็นลาเหตุหน่ึงท่ีสำคัญท่ีทำให้การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับคนจนใน 

สังคมไทย เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เน่ืองจากพ้ืนฐานทางปรัชญาของระบบทุนนิยม 

หรือเสรีนิยมที่ว่าเมื่อปล่อยระบบเศรษฐกิจทำงานไปตามอิสระเสรีอย่างเต็มที่ ในท่ีสุดผู้คนท่ีอยู่ใน 

ระบบทุนนิยมก็จะมืขีวิตที่ดีตามมาโดยปริยายนั้น ทำให้ระบบทุนนิยมอธิบายคำว่าคนจนและ 

ความจนเอาไว้อย่างฉาบฉวยและต้ืนเขิน และล่งผลให้คนจนและความจนเป็นเหมอน 

สิ่งแปลกปลอมของระบบนี้ จนไม่ได้รับการสนใจหรือให้ความสำคัญเสมอมา

“ทัศนะว่าความจนคิออะไรและมาจากไหนมีความสำคัญ เพราะทำให้เราปฏิบัติต่อ 

คนจนแตกต่างกันไปด้วย ทัศนะต่อความจนของทุนนิยมเสรีและอุดมการณ์พัฒนาไม่ได้จำกัด 

อยู่เฉพาะคนช้ันกลางในเมืองเท่าน้ัน ผมเข้าใจว่ามันได้แพร่สะพัดไปครอบงำทัศนะของคนใน 

ชนบทด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเอ้ือเพ้ือเผ่ือแผ่ต่อคนจนหายไปเพราะเห็นว่าไม่ใช่ธุระ

ของตัว เป็นธุระของรัฐหรือการพัฒนา ซึ่งยังไม่สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย นิยามความจนแบบ

คนไทยโบราณเกิดข้ึนในสำนึกว่าเราอยู่ในโลกท่ีโดยพ้ืนฐานแล้วจน ไม่ได้มีทรัพยากรมากมายพอ 

ให้เราฟูมฟายได้ จึงยอมรับความจนเป็นส่วนหน่ึงของระบบ แต่ก็เป็นความจนในโลกท่ีจนๆ ใน 

ขณะท่ีทุนนิยมเสรีและอุดมการณ์พัฒนาเห็นคักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของโลก หมายความว่าจะ 

ตักตวงเอามาใข้เท่าไรก็ได้ ฉะน้ัน เราจึงอยู่ในโลกท่ีรวยอู้ฟู หลักชัยของทุกคนคืออยู่อย่างอู้ฟู

เพราะคนจนอยู่นอกระบบ เหตุตังน้ัน ความจนในโลกทุนนิยมจึงเป็นความจนในโลกท่ีรวย....

แปลกหน้าซิบเป๋ง” (ฉบับท่ี 908, 13 มกราคม 2541)

วิกฤติเศรษฐกิจ ภัยของสังคมท่ีไรปัญญาญาณ

จากการอ่านรายงานของคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อหาผู้กระทำผิดและรับผดตามกฎหมาย หรือศปร. 

ในส่วนท่ีเป็นลาเหตุแห่งวิกฤติทางเศรษฐกิจของไทย ทำให้นิธิเกิดความรู้สึกว่าท่ีผ่านมาสังคมไทย 

มืความอ่อนแอทางสังคม -  วัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เพราะความผิดพลาดบกพร่องในการกำกับ 

ดูแลการเงินการคลังของประเทศของผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศ หรือธปท.จนเป็นสาเหตุสำคัญ
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ของวิกโเติทางเศรษฐกิจน้ัน เกิดข้ึนท่ามกลางความไร้สมรรถภาพของสังคมด้วย โดยเฉพาะ 

สมรรถภาพของสังคมในด้านปัญญาญาณหรือท่าทีท่ีทำให้คนในสังคมดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบ 

ซึงจะล่งผลให้มีความสุขุมและดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดหรือถ้าพลาดก็ไม่ถึงข้ันร้ายแรง ท้ังท่ี  ๆ

ปัญญาญาณเซ่นนีเคยเป็นลิงทีมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตคนไทยในอดีต เพราะสอดคล้องกับคติทาง 

พุทธศาสนาในเรืองความไม,เทียงแท้แน่นอนของสรรพส่ิง อันเป็นคติทางพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อ 

คนไทยในอดีตเป็นอย่างมาก

“ศปร.รายงานว่า โศกนาฏกรรมเริ่มเปิดฉากขึ้นในพ.ศ.2533 เมื่อผู้ว่าการธปท.เสนอ 

รัฐบาลขณะนันให้ดำเนินนโยบายเพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค จากจุดน้ี 

ภายใต้รัฐบาลหลายชุด ประเทศไทยก็เดินรี่เข้าสู่การเปิดเสรีทางการเงินด้วยมาตรการนานับ 

ประการ ( รัฐบาลหลายชุดหมายถึงภายใต้นักการเงิน , การธนาคาร 1 การคลังท่ีเด่นๆ หลายคน 

และหมายถึงการรู้เห็นและสนับลนุนของนักการเมืองและ ‘ที่ปรึกษา’ อีกจำนวนมาก ) โดยไม่มีใคร 

ทักท้วงหรือสร้างมาตรการอันเหมาะลมเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงอย่างมโหฬารน้ีเลย ท้ังน้ี 

รวมถึงสังคมโดยรวมด้วย นั่นก็คือไม่มืสถาปันการศึกษาใดศึกษาผลกระทบอย่างจริงจัง 1 ไม่มี 

นักวิชาการออกมาเตือนให้ระแวดระวัง และไม่มีองค์กรประชาซนระแวงสงสัยอย่างจริงจัง โดย 

ตัวของมันเอง การเปิดเลรืทางการเงินไม่ใช่ความผิด แต่การเปิดเลรืทางการเงินต้องมาพร้อมกับ 

มาตรการท่ีเหมาะสมหลายอย่าง เซ่น สร้างฐานความน่ันคงแก่สถาบันการเงิน เซ่นคุณภาพของ 

สินทรัพย์, ความเพียงพอของเงินกองทุน ฯลฯ แต่แทนที่ธปท.จะควบคุมสถาบันการเงินในเรื่อง 

เหล่าน้ีอย่างรัดกุมข้ึน มาตรการกลับเป็นตรงกันข้ามคือผ่อนปรนลง ทำให้มีเงินตราต่างประเทศ 

ไหลเข้ามาจำนวนมากจนกระท่ังอำนาจในการดำเนินนโยบายการเงินของธปท.เองหมดไป เงินท่ี 

ไหลเข้ามาสะพัดฟองสบู่ให้กระจายลอยฟ่องในเศรษฐกิจไทย มีการกู้เงินเพื่อลงทุนท่ีไม่คุ้มหรือ 

เล่ียงสูงอย่างมาก และสัดส่วนจำนวนมากของการลงทุนด้วยเงินกู้ไม่ได้เพ่ืมผลิตภาพของ

เศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง   ลิงท่ีผมเห็นว่าเป็นความอ่อนแอของสังคมไทยอย่างย๋ังก็คือ การท่ี

พวกเราท้ังหมดถูกหน้ากากความเพ่ืองฟูทางเศรษฐกิจชักนำให้เฮโลไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ 

ไม่มืแรงผลักดันให้สร้างมาตรการรองรับการเปิดเสรีทางการเงินที่มีประสิทธิภาพพอและทันเวลา

....  เพียงแต่ถ้านักวางแผนเศรษฐกิจเช่ือว่า 'มันบ่แน่ดอกนาย' ก็จะไม่ทุ่มทุกอย่างไปสู่การล่งออก

ประตูเดียว หากต้องให้ความเอาใจใส่แก,เกษตรกรซึงเป็นคนส่วนใหญ่มากข้ึน เพราะหากวันหน่ึง 

เกิดล่งออกไม่ถึงเป้า ถึงจะเสียหายบ้าง แต่ก็ไม่อับจนเสียทีเดียว เพราะเราพอมีตลาดภายในท่ี 

แข็งแกร่งรองรับไว้บ้าง แต่ปัญญาญาณอย่างน้ีในวัฒนธรรมไทยหมดพลังในสังคมไทยปัจจุบัน 

ไปเสียแล้ว เราจึงมีท่าทีท่ีขาดความระแวดระวังเหมือน ‘สามล้อถูกหวย' ไปเสียหมด
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การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในไทยยังไมใช่ของแท้

นิธิเห็นว่า ท่ีผ่านมาการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามสถานท่ีต่างๆ ในประเทศไทย 

แทบจะไม่มีส่วนท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมไทยจริงๆ เลย เช่น ท่ีวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัด 

เชียงใหม่ พุทธสถานท่ีมีความสำคัญและมีประวิตความเป็นมาเกี่ยวพันกับความศรัทธาที่น่า 

ยกย่องของซาวล้านนานัน บริเวณลานพระธาตุของสถานท่ีแห่งน้ีกลับไม่มีกิจกรรมอย่างการน่ัง 

สมาธิ 1 นับลูกประคำทำสมาธิ ฯลฯ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวพุทธท่ีดีงามแต่อย่างใด 

มีแต่เลียงจากเครื่องขยายเลียงบอกเรี่ยไรบุญ 1 เลียงเคร่ืองจักรของรถรางข้ึนลงดอย 1 เลียง 

จอกแจกจอแจของนักท่องเท่ียวท่ีไร้มารยาท รวมท้ังเลียงอ่ืนๆ ท่ีรบกวนความสงบสุขของพระธาตุ 

ดอยลุเทพ คังนันนิธิจึงได้เสนอให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหันกลับ 

มาตระหนักเลียใหม่ว่า วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตจริงชองผู้คน การจัดการท่องเท่ียวตามวัด 

โบราณสถาน สถานท่ีผลิตงานคิลปะและงานฝ็ มือ รวมท้ังสถานท่ีท่ีมีการจัดงานประเพณีต่างๆ 

จึงควรจะมีคนหรือวิถีชีวิตของผู้คนที่ลัมพันธ์และเก่ียวข้องกับสถานท่ีเหล่านี้รวมอยู่ด้วย 

ในขณะท่ีพิธีกรรมหรืองานฉลองต่างๆ ก็มุ่งตอบสนองประชาซนหรือชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของพิธีกรรม 

และงานฉลองน้ันๆ ไม่ใช่จะคิดหรือทำอะไรก็นึกถึงแต่ความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจของ 

นักท่องเท่ียวเพึยงอย่างเดยว ข้อเสนอของนิธิน้ีก็อย่างเช่น เม่ือเกิดเหตุการณ์รถรางข้ึนลง 

ดอยสุเทพพังเลียหายจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเลียชีวิตหลายคน ก็ควรจะร้ือรถรางท่ีส่งเลียง 

ดังรบกวนสถานท่ีออกไปเลียเลย จากน้ันก็หาทางทำให้บริเวณลานพระธาตุเป็นสถานท่ีที่สะอาด 

สว่าง และสงบจริงๆ โดยจัดและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของชาวพุทธในรูปแบบต่างๆ ข้ึนท่ี 

ไม่ใช่เพ่ือการตอบสนองนักท่องเท่ียวอย่างท่ีกระทำกันอยู่ แต่เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบๆ 

ดอยสุเทพหรือชาวเชียงใหม่ท้ัวไปได้ประโยชน์ทางศาสนาจากพุทธสถานแห่งน้ี อย่างไรก็ตาม 

ในส่วนของนักท่องเท่ียวน้ันสามารถเข้ามาชมกิจกรรมของวัดพระธาตุดอยสุเทพได้ แต่ต้องเข้ามา 

ในฐานะคนนอกท่ีเข้ามาเย่ียมชมท้ังตัวสถานท่ีและกิจกรรมของวัด โดยเคร่งครัดต่อการปฏิบัติ 

ตามคำเตือนที่ให้เยี่ยมชมด้วยความเคารพต่อลถานท่ีและต่อผู้คนที่กำลังประกอบคาสนกิจ 

เป็นต้น

“วัฒนธรรมไม,ใช่เศษอิฐซากปูน แต่เป็นวิถีชีวิตจริงของผู้คนซึ่งบางครั้งก็อาจไปลัมพันธ์ 

กับเศษอิฐซากปูนน้ันๆ ถ้าอยากท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมก็ต้องซมส่ิงเหล่าน้ี ไม่ใช่ไปเท่ียวเจียวจ้าว

อยู่ในวัด การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมปลอมๆ ถูกจัดท้ัวไปหมดในท่ีต่างๆ ถ้าเอานักท่องเท่ียว

เป็นตัวต้ังวัฒนธรมก็ถูกพรากไปจากเจ้าของ เหมือนกับท่ีพระธาตุดอยลุเทพไม่เป็นชองคน

ปัญญาญาณอย่างนึทำให้ลังคมรู้จักมองภัยอย่างรอบด้าน เพราะมองทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็น
โลกธรรมแปด หรือBIBF จากความเป็นอนิจจัง" (ฉบบท่ี 927, 26 พถูษภาคม 2541)
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เชียงใหม่ 1 หรือปีใหม่เมืองคือช่วงเวลาท่ีคนเชียงใหม่ต้องช่อนตัวเองอยู่แต่ในบ้าน เพราะทน 

การเล่นน้ําแบบไร้รากเหง้าของนักท่องเท่ียวไม่ใต้ ในขณะท่ีราชการและธุรกํจท่องเท่ียว ยกเอาส่ิง 

ทํไม่เป็นสมบิตของคนเชียงใหม่ข้ึนเป็นลัญลักษณ์ของเชียงใหม่ เพราะรู้ว่าขายไต้ในการท่องเท่ียว 

วัฒนธรรมไทยจึงกลายเป็นวัฒนธรรมเชิงท่องเท่ียวไปหมค” (ฉบับท่ี 928, 2 มิถุนายน 2541)

ด้านสังคม - วัฒนธรรม

ตารางท 18 จำแนกความถี่ของเนื้อหาทางต้านลังคม-วัฒนธรรมปี2541

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การคืกษาและวซาการ 2 05.56

2. ศาสนา 5 13.88

3. ค่านิยม 6 16.67

4. คืลปวัฒนธรรม 4 11.11

5. ประว้ตศาสตร์ 5 13.88

6. สตรี 3 08.33

7. อ่ืนๆ

7.1 การรักษาพยาบาล 3 08.33

7.2 ช่ืนซมบุคคลและผลงาน 2 05.56

7.3 ผู้ต้อยโอกาสทางลังคม 2 05.56

7.4 ชุมชนเมือง 1 02.78

7.5 ความเบี่ยงเบนทางเพศ 1 02.78

7.6 อาหารไทย 1 02.78

7.7 การพนัน 1 02.78

รวม 36 100.00

เรื่องราวเกี่ยวตับค่านิยม ศาสนา ประว้ตศาสตร์ แลงศิลป'วัฒนธรรม ไต้ถูกนิธินำ 

มาเป็นประเด็นสำคัญในบทความทางต้านลังคม -  วัฒนธรรมของเขามากที่สุดเรืยงตามลำดับ 

(เฉพาะในอันดับต้นๆ) โดยประเด็นสำคัญของบทความเกี่ยวตับค่านิยมนั้น ได้แก่ การแสดง 

ความคืดเห็นว่า ทัศนคติ "บุญทำกรรมแต่ง” ในลังคมไทยน้ัน น่าจะเป็นอกหน่ึงปัจจัยสำคัญท่ี 

ทำให้คนไทยเป็นจำนวนมากนิยมเล่นการพนัน ท้ังน้ืเพราะเช่ือว่าการเล่นการพนันเป็นอีก
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ช่องทางหน่ึงท่ีจะทำให้โชคลาภ ( ซ่ึงคนไทยเกือบทุกคนมักคิดฝันกันว่าตัวเองก็น่าจะมีส่ิงน้ีไม่ด้อย 

ไปกว่าคนอ่ืน ) เข้าถึงตัวเองได้สะดวกย่ิงข้ึน 1 การเรียกร้องให้สังคมไทยมอง “คนอ้วน'’ เลียใหม่ว่า 

ไม่ได้มีบุคลิกตลกแค่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีบุคลิกในมิติอ่ืนๆ เช่นเดียวกับคนท่ัวไปเหมือนกัน 

ทั้งน้ีเพื่อไห้คนอ้วนที่มักชอบแสดงออกว่าตนเองเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวจะถูก 

สังคมมองว่าเป็นคนอ้วนที่ผิดปกตินั้น ได้แสดงบุคลิกท่ีหลากหลายชองตนได้ตามไจชอบเหมือนท่ี 

คนท่ัวไปมักจะทำกันเป็นปกติ 1 เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านสังคม -กัฒนธรรม

กระจายความรู้“สาธารณสุข” สู,สังคมไทย ยับย์งการฟันกำไรทางการแพทย์

นิธิอยากให้สังคมไทยลดการพ่ึงพาแพทย์ลงมากกว่าท่ีเป็นอยู่ โดยทำไห้ความรู้ด้านการ 

รักษาพยาบาลแพร่กระจายไปในหมู่คนท่ัวไปอย่างกว้างขวาง เช่น ส่งแลริมให้แต่ละครอบครัวมี 

ความรู้ความชำนาญในการปฐมพยาบาลหรือการรักษาพยาบาลโรคต่างๆ ในเบ้ืองต้น เพ่ือทำไห้ 

คนท่ีเจ็บปวยซ่ึงเกิดจากโรคท่ีไม่จำเป็นต้องถึงข้ันพบแพทย์น้ันได้รับการรักษาพยาบาลจนหายท่ี 

บ้านของตน เป็นต้น และย่ิงถ้าสามารถทำให้ความรู้ด้านการแพทย์กระจายออกไปยังบุคคลระดับ 

อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่แพทย์มากข้ึน การพ่ึงพาแพทย์ท่ียังมีจำนวนไม่มากนักในประเทศไทยเม่ือเทียบกับ 

จำนวนประชากรน้ันก็จะย่ิงลดลง เช่น การสนับลนุนให้หมอพ้ืนบ้านทำเวชปฏิบํติได้กว้างขวางข้ึน 

การสนับลนุนให้ผู้ที่เป็นพยาบาลซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างท่ีอาจกำหนดขึ้นนั้นทำเวชปฏิบัติ 

ได้กว้างขวางข้ึนเช่นเดียวกัน 1 เป็นต้น ทั้งน้ีเพราะนิธิมองว่า การแพทย์ของไทยในสมัยน้ีคำนึงถึง 

ผลประโยชน์ทางธุรกิจมากจนเกินไป การทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาพยาบาลตนเอง 

เพ่ืมข้ึนน้ัน นอกเหนือจากจะเป็นประโยชน์ในหลายๆ ด้านแล้ว ด้านหน่ึงที่สำคัญก็คือน่าจะเป็น 

อีกทางหน่ึงท่ีช่วยให้ประชาชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบท้ังจากแพทย์ท่ีเห็นแก่เงินและธุรกิจรักษา 

พยาบาลท่ีเน้นแต่ผลกำไรเป็นหสักโดยไม่ใส่ใจต่อเร่ืองคุณธรรมได้

“ส่วนหน่ึงของการท่ีคนไข้ใร้อำนาจต่อรองกับแพทย์จนล้ินเชิงน้ัน ก็เพราะระดับการพ่ึงพา 

ของสังคมต่อ แพทย์มีสูงเกินไป ถ้าแพทย์มีคนไข้น้อยลงคนไข้ก็มีอำนาจต่อรองเพ่ึมข้ึนเอง ศาล 

อาจไม่ใช่วิถีทางเดียว หรือวิถึทางท่ีดีท่ีสุด'ในการ1ไห้'หสักประกันแก่สังคม'ว่า คนไข้จะได้เวชปฏิบัติ 

ท่ีชอบจากบริการของแพทย์ซ่ึงต้องช้ือหาด้วยราคาแพง แต่ถ้าเราไม่สร้างกลไกอ่ืนๆ ข้ึนเพ่ือจะทำ 

ให้สังคมได้หลักประกันตังกล่าว ก็ไม่ประหลาดที่คดีฟ้องร้องเรียกค่าเลียหายจะข้ึนสู่ศาลมากขึ้น 

ตลาดที่เล็กลงจะบังคับมิให้พ่อค้าขึ้นราคาสินค้าเพ่ือปกป้องตนเองหรือเพื่อค้ากำไรเกินควรอย่าง 

หน้ามีดไปเอง" (ฉบับท่ี 939, 18 ลิงหาคม 2541)
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ความไม,ธรรมดาของคติ “ลางเนอชอบลางยา”

ในเร่ืองเก่ียวกับความพยายามฟืนฟูการแพทย์แผนไทย นิธิเห็นว่า ถ้าจะให้เกิด 

ประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างแท้จริง ต้องไม่ใช่เพียงแค่การฟืนฟูสมุนไพรและเทคนิควิธีการรักษา 

พยาบาลแพทย์แผนไทยเท่าน้ัน แต่ต้องรวมถึงการฟืนฟูทัศนคติแบบไทยต่อชีวิต ต่อความตาย 

และต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยกลับคืนมาใหม่ด้วย เช่น การมีทัศนะว่ายาบางอย่างใช้ได้ผลกับ 

บางคน แต่ไม่ได้ผลกับบางคน 1 การมองผู้ป่วยว่าเป็นหมอคนแรกท่ีมีความสำคัญที่ลุดในการ 

รักษาพยาบาล เพราะตัวคนไข้น่าจะรู้มากกว่าผู้อ่ืนว่าส่ิงใดดีหรือไม่ดีต่ออาการต่างๆ ของตน 

ไม่ว่าจะเป็น อาหาร พฤติกรรมการกิน ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับโรค ร่างกายและสภาวะจิตใจ 

ของตนเอง และอ่ืนๆ , การมีทัศนะว่าโรคภัยไข้เจ็บกับร่างกายมนุษย์เป็นของคู่กัน เพราะ 

มนุษย์เป็นหน่ึงในห่วงโซ่อาหารของเช้ือโรค ดังน้ันจึงควรเรืยนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับโรคภัยไข้เจ็บตาม 

ธรรมชาติให้มีความสุข , การมีมรณานุสติว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย เพราะความตายเป็น 

ส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย์ 1 เป็นต้น ซึงท้ังหมดน้ีนิธิกล่าวว่าเป็นทัศนคติท่ีแฝงอยู่ในคติไทยโบราณ 

คือ “ลางเน้ือชอบลางยา “ ท้ังล้ิน

“คติไทยโบราณมีว่า ‘ลางเนื้อชอบลางยา, ผมคิดว่าคตินี้มีความหมายมากกว่าเพียง 

ยาบางอย่างใช้ได้ผลกับบางคนแต่ไม่ได้ผลแก่บางคนเท่าน้ัน คติน้ืรวมเอาทัศนคติท่ีเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาลอื่นๆ ไว้อีกมาก  การแพทย์แผนตะกันตกจึงปฏิป้ติต่อความเจ็บไข้ใด้ป่วยไป

คนละทิศละทางกับคติ ‘ลางเนื้อชอบลางยา' และย่ิงนับกันก็ย่ิงห่างออกไปทุกที หมอคนแรกหรือ 

ตัวคนไข้ใม่ได้รับความสำคัญเลย แม้แต่แพ้ยาอะไรบ้าง บางคนยังไม่ถาม ไม่ต้องพูดถึงการฟัง

อาการและพัฒนาการของอาการคนไข้จากตัวคนไข้เองอย่างละเอียด  ความพยายามท่ีจะหา

ทางให้คนมีชีวิตอยู่ร่วมกับ ‘พยาธิสภาพ' เป็นอันหายไปโดยล้ินเชิง ต้องหาทางทุกทางท่ีจะขจัดมัน 

ออกไปให้ ‘หมดลิ้น’ เหตุดังน้ันจึงยอมแม้แต่กระทำความรุนแรงแก่ร่างกายมนุษย์ด้วยวิธีต่างๆ

....  ย่ิงความตายเป็นอันหย่าขาดจากการแพทย์แผนตะกันตกไปเลย ท้ังๆ ท่ีเล้นแบ่งระหว่างชีวิต

และความตายน้ันบางนิดเดียวจนแทบจะแยกไม่ออก หลายคร้ังด้วยกันแพทยํใด้แต่เพียงรักษา 

‘สัญลักษณ์’ ของชีวิตไว้เท่าน้ัน ด้วยความเจ็บปวดท้ังด้านความรู้สึกและทุนทรัพย์ของเจ้าของไข้ 

การแพทย์แผนตะกันตกไม่เปิดโอกาสให้มนุษย์เดินไปลู่ความตายด้วยความสงบและเป็นสุข ท้ังน้ี 

ยังไม่พูดถึงความหว่ันวิตกต่อความตายซึ่งทำความเจ็บปวดให้แก่คนดี  ๆตลอดชีวิต เพราะไปรับ 

ทัศนคติต่อชีวิตของการแพทย์แผนตะกันตกท่ีไม่รวมเอาความตายไว้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต "

(ฉบับท่ี 918, 24 มีนาคม 2541)
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“จับโกหกนอสตราดามุส" เตึอนใจใหใช้กาลามสูตร

สรจักร คิริบริรักษ์และหนังสือที่เขาเขียนคือ “จับโกหกนอสตราดลเส” ได้รับการกล่าวถึง 

ในบทความชองนิธิด้วยความยกย่องช่ึนชมเป็นอย่างมาก เช่น หนังสือเล่มน้ีของสรจักรได้ช้ีให้เห็น 

จุดอ่อนมากมายของงานเขียนต่างๆ เก่ียวกับคำพยากรณ์ของนอสตราดามุส ซ่ึงโดยมากเป็นการ 

แปลง ตีความใหม่ และให้ความหมายใหม่แก่คำทำนายของโหราจารย์ชาวฝร่ังเศสผู้น้ี จนทำให้ 

สิงทีนอสตราดามุลพยากรณ์ไว้เมือประมาณ 400 ปีท่ีแล้ว มืความแม่นยำตรงกับเหตุการณ์ต่างๆ 

มากมายในช่วงเวลาต่อมาอีกหลายร้อยปีอย่างไม่น่าเช่ือ 1 การท่ีสรจักรสามารถเขียนเปิดเผย 

จุดอ่อนเหล่านันได้ กิด้วยการใช้วิธีทีสอดคล้องกับหลักการว้พากษ์เอกสารทางวิชาการโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งวิชาการทางประว้ติศาสตร์ แต่หนังสือของเขากลับน่าอ่านกว่างานวิชาการท่ัวๆ ไปเป็น 

อย่างมาก เพราะใช้ภาษาท่ีอ่านได้เพลิดเพลินและมืกลวิธีการเขียนท่ีชวนให้ติดตาม อันเป็นการ 

แสดงให้เห็นถึงความสามารถทังทางวิชาการและทางวรรณศิลป็ของสรจักรได้เป็นอย่างดี 1 จะโดย 

ตังใจหรือไม่กิตามเนือหาของหนังสือ “จับโกหกนอสตราด'■มูล” ถือเป็นการเตือนนักวิชาการไทยว่า 

ควรจะหันมาตรวจลอบสิงท่ีตัวรับเอามายึดถึออย่างง่ายๆ อีกหลายต่อหลายเรื่องท่ีไม่เก่ียวกับ 

นอสตราดามุส โดยเฉพาะงานวิชาการของนักวิชาการตะวันตกที,นักวิชาการไทยมักจะยกย่องโดย 

ไม่เคยคิดจะโต้แย้ง, เป็นต้น นิธิยังกล่าวด้วยว่า แม้"จับโกหกนอสตราดามุล,,จะมืฃ้อดีอยู่หลาย 

อย่าง แต่ส่ิงท่ีเขาชอบมากท่ีสุดในหนังสือเล่มน้ีกิคือ การมี “ท่าที’’ ต่อความจริงหรือข้อมูลข่าวสาร 

ของสรจักรตามหลักกาลามสูตร ขึงเป็นท่าทีท่ีดีงามแบบซาวพุทธโดยจะไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถ้ายัง 

ไม่ได้ใช้วิจารณญาณของตนเองไตร่ตรองจนรอบคอบเสียก่อน และตัวสรจักรเองกิสนับสนุนอย่าง 

เต็มท่ีให้คนอ่ืนใช้ท่าทีน้ีในหนังสือของเขาด้วย

“ผมเพ่ิงได้อ่านจับโกหกนอสตราดามุลของคุณสรจักร ศิริบริรักษ์ จะพูดถึงหนังสือเล่มนี้ 

กิพูดได้คำเดียวว่า สะเด่า...สะเด่าเหลือกำลังครับ ในท่ามกลางกระแสข่าวสารข้อมูลด้านเดียวท่ี 

ท่วมทับสังคมไทยในเร่ืองนอสตราดามุล ลังคมกำลังขาดสติย้ังคิด จำเป็นต้องมีข่าวสารข้อมูลท่ี 

เป็น 'เสียงอ่ืน' มาป้อนให้เราได้คิดอะไรอย่างรอบคอบบ้าง หนังสือเล่มนี้กิออกมาวางตลาด นับ

เป็นคุณแก่สติปัญญาของคนไทยอย่างไพศาล หลักการพ้ืนฐานในการตรวจสอบท่ีคุณสรจักร

ใช้แก่งานของนอสตราดามุล และงานทีแห่ตามขบวนกิคือการมองหาความหมายท่ีแท้จริงจาก

บร ิบท  ที่เรืยก1ว่าบริบทนั้น ไม่ได้หมายความแต่เพียงการแปรเปล่ียนของความหมายในภาษา

เท่าน้ัน ส่วนน้ีกิสำคัญ แต่ยังมีอีกส่วนหน่ึงขึงสำคัญไม่น้อยกว่ากันเลย กิคือเง่ือนไขต่างๆ ท่ี 

แวดล้อมชีวิตของคนท่ีเขียนเอกสารข้ึน เช่น นอสตราดา}ฟ้อาจเขียนอะไรเพ่ือประจบเจ้านายของ 

ตนเอง การประจบเจ้านายเป็นเง่ือนไขเฉพาะตัวของนอสตราดามุส แต่คำสอพลอมีความหมาย 

อย่างหน่ึง กับคำพยากรณ์ท่ีเป็นกลางมีความหมายอีกอย่างหนึ่งซ่ึงจะเอามาม่ัวน่ิมกันไม่ได้ หรือ
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เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในยุคลมัยน้ันๆ อาจถูกอ้างถึงด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง ความหมายที่แท้จริงคือการ 

อ้างถึงเหตุการณ์ซ่ึงเป็นท่ีรู้ท่ัวกันอยู่แล้ว ไม่ใช่คำพยากรณ์เหตุการณ์ท่ียังไม่เกิดข้ึน สองอย่างน้ีก็ 

มัวน่ิมไม่ได้เหมือนกัน คุณสรจักรได้ท้าตามหลักการพ้ืนฐานของการวิพากษ์หลักฐานเช่นน้ีแหละ 

จนท้าให้เราได้เห็นความหมายท่ีแท้จริงในงานพยากรณ์ของนอสตราด'ฆุส เม่ือได้เห็นความหมาย

ทีแท้จริงแล้ว ความมหัศจรรย์เหลือเช่ือต่าง  ๆที,มักจะอ้างถึงกันก็ละลายหายไปในพริบตาเอง ....

คุณสรจักรสรุปท่าทีซองซาวพุทธคือกาลามสูตรไว้อย่างกะหักรัดว่า 'คนไทยค่อนข้างจะขาดข้อมูล 

ข่าวสารในมุมมองท่ีแตกต่าง’ ดังน้ัน มุมมองที่แตกต่างหรือ ‘เลียงอ่ืน’ จึงมีความสำดัญ เพราะ 

ท้าให้เกิดปัญญาข้ึน หนังลือสุดสะเด่าเล่มน้ีเป็นหนังลีอที่ใครๆ ก็ควรอ่าน ถ้าใครไม่ได้อ่านก็ 

อดละเด่า... อิทะ ปัจจยตา มายังไง ไปยังง้ัน ง่ายๆ เท่าน้ันเอง" (ฉบับท่ี 914, 24 กุมภาพันธ์ 

2541)

ส.ศ.ษ. ใน ส.ศ.ศ.

สำหรับลุลักษณ์ คิวรักษ์หรือที่รู้จักกันดีในนาม “ส.ศวรักษ์’’ น้ัน เม่ือมีการออกหนังลือ 

ช่ือ “หกปีจากปริทัศน์ของ ส.คิวรักษ์” ซ่ึงเป็นหนังลือรวมบทความของส.คิวรักษ์สมัยท่ีท้าหน้าท่ี 

บรรณาธิการและเขียนหนังลือให้กับ “ลังคมศาสตร์ปริทัศน์,, เมื่อประมาณ 30 ปีท่ีแล้ว โดย 

บทความเหล่านี้ก็คือ ’’บทนำ” ของลังคมศาสตร์ปริทัศน์ในช่วงน้ัน นิธิจึงได้ใชโอกาสน้ีเขียนถึง 
ล. คิวรักษ์ว่า ข้อเขียนต่างๆในหนังลือเล่มดังกล่าวของ ส.คิวรักษ์ เช่น บทความหลายบทท่ี 

ตอกยํ้าเรื่อง’’อุดมคติ,,ท่ีคนควรมีเพ่ือลังคม เพ่ือธรรมะ และเพื่อมนุษยชาติ, บทความเรื่อง 

“หนุ่ม,, ท่ีเป็นลัญลักษณ์ของความเคล่ือนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่สงที่ดีกว่า 1 การเขียนเก่ียวกับ 

เรื่อง “อภิสิทธ,,ในลังคมไทยเมื่อประมาณ30ปีท่ีแล้ว 1 ฯลฯ น้ัน ได้ท้าให้'ส.คิวรักษ์เป็นหน่ึงใน 

จำนวนไม่ก่ีคนในลังคมไทยท่ีกล้าท้าทายอำนาจเผด็จการท่ีโหดเห้ียมในอดีต รวมท่ังยังท้าให้เขา 

กลายเป็นผู้นำทางความคิดคนสำคัญแก่บรรดาปัญญาชนหัวก้าวหน้าของไทยท่ังก่อนหน้าและ 

หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จนอาจกล่าวได้ว่า เขาคือส่วนหน่ึงท่ีสำคัญท่ีก่อให้เกิด 

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซ่ึงได้นำไปสู่ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีสำคัญท่ีลุดคร้ังหน่ึง 

ของประเทศไทย

“ ‘อุดมคติที่, ท่ี ส.ศ.ษ. เน้นย้ําใน ล.ศ.ศ. จึงเป็นการท้าทายเผด็จการในรูปแบบหน่ึง

เพราะผมคิดว่าทัศนคติที่มองอุดมคติเป็นความเพ้อฝันและไม่จริงนั้น เพ่ืงเกิดข้ึนหลังรัฐประหาร 

ของลถูษด้ิน้ีเอง และคงเป็นส่วนหน่ึงรองกระบวนการท่ีท้าให้คนปิดตาและสมองของตนเองด้วย 

หัวหอกที่ออกหน้าออกตาที่ลุดของลิบสี่ตุลาคือนิสิตนักศึกษา ก็น่าสนใจทีพบว่าสาระสำคัญ

อันหน่ึงของ ส.ศ.ษ. ใน ส.ศ.ศ. ก็คือการฝากความหวังไว้กับคนหนุ่ม ( ขีงหมายถึงลาวด้วย ) ....

ความอุจาดท่ีสุดอย่างหน่ึงของเผด็จการถนอม -ประภาสนับต้ังแต่รัฐประหารคัวเองใน พ.ศ.2514
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ก็คือการแลดงอำนาจบาตรใหญ่ของชนขันอภิสิทธ้ิ อันท่ีจริงจะว่าไปแล้วอภิสิทธิ้ที่อุจาดเหล่านี้ 

มีมาในอังคมไทยตลอด และนับวันก็รงบาดลึกลงไปในสำนึกของคนช้ันกลางท่ีขยายตัวข้ึนอย่าง 

รุนแรงมากขนทุกที ส่วนหน่ึงชองอุดมการณ์สิบส่ีตุลาคือการต่อต้านอภิสิทธ๋ิในอังคมน่ึเอง ใน 

ส.ศ.ศ. อภิสิทธ้ิตกเป็นจำเลยตัวใหญ่ของ ล.ศ.ษ.มานานก่อนหน้าสิบสี่ตุลา แต่ ล.ศ.ษ. ค่อนข้าง 

เน้นอภิสิทธ๋ิของระบบราชการ ขึ้งในปัจจุบันต้องสยบยอมต่ออภิสิทธ้ิของนักเลือกทั้ง เม่ืออ่านใน 

ปัจจุบันจึงอาจรู้สึกเชยๆ อยู่บ้าง แต่ล้าย้อนกลับไปเม่ือตอนพิมพ์บทนำเหล่าน้ีคร้ังแรกแล้ว 

อภิสิทธคือบาดแผลทีเจ็บปวดของอังคม ชำเป็นอภิสิทธท่ีอยู่ในระบบด้วย ไม่เหมีอนอภิสิทธ้ิที่อยู่ 

นอกระบบหรือของคนโกงอย่างในปัจจุบัน ตังเซ่นผลการลอบสวนนายทหารท่ีล่าอัตวํในทุ่งใหญ่ 

นเรศวรเมื่อก่อนสิบสี่ตุลา ท้ังๆ ท่ีปรากฏหลักฐานขัดแล้งอยู่ตำตา ก็มีผลออกมาว่านายทหาร 

เหล่านันไม่มีความผิด แต่เป็นการปฎบัติหน้าท่ีธรรมดาๆ ผมจึงรู้สึกเมื่อกลับมาอ่านบทนำเหล่านี้ 

ใหม่ในตอนน้ีว่า ล.ศ.ษ.และส.ศ.ศ.เป็นส่วนที่ขาดกันไม่ได้กับสิบสี่ตุลา แม้ใครๆก็ยอมรับ 

อย่างนึมานานแล้ว แต่ลองอ่านดูใหม่เถืด จะพบเองว่าท้ังสองนี้อัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นกว่าท่ี 

เคยคิดเคยรู้สึกกันมา" (ฉบับท่ี 943, 15 กันยายน 2541)

ไม่มีฐาน “ชุมชน"ในหมู่บ้านจัดสรร

ในเขตเมีองของประเทศไทย มีผู้นิยมเข้าไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนมาก 

ดูได้จากโครงการบ้านจัดสรรท่ีเกดข้ึนมากมาย และบ้านส่วนใหญ่ในโครงการเหล่าน้ีก็มีผู้จับจอง 

เป็นเล้าของกันแล้วแทบท้ังน้ัน ตังน้ันปัญหาหลายอย่างในเขตเมีองจึงมาจากหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ 

ข้ึงเป็นชุมชนท่ีแทบจะไร้ความอัมพันธ์ท่ีดระหว่างสมาซิก จนไม่สามารถนำความอัมพันธ์น้ันมา 

จัดการกับปัญหาต่างๆ ท่ีเกดข้ึนในชุมชนไต้ หรืออาจกล่าวได้ว่าหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ น้ันไม่มี 

ความเป็นชุมชนเป็นฐาน สำหรับนึธแม้จะตระหนักดในเรื่องน้ี แต่เขาก็ยังไม่มีข้อเสนอท่ีคืท่ีจะนำ 

มาใช้ แก้ไขปัญหาท่ีมาจากบ้านจัดสรร เขาเพียงแค่กระตุ้นให้ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้หันมา 

ช่วยกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาตังกล่าว โดยเฉพาะการทำให้มีความเป็นชุมชนเป็นฐานอยู่ใน 

หมู่บ้านจัดสรรข้ึงถือเป็นเร่ืองใหญ่ เพราะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือวัถืชวัตและระบบความ 

อัมพันธ์ของผู้คนท่ีไม่อาจสร้างให้เกิดข้ึนได้ด้วยถาวรวัตถุหรือโครงสร้างการบริหารเท่าน้ัน

“สติปัญญาของผมไม่เพียงพอที่จะบอกหรือแม้แต่เสนอความเห็นในเบ้ืองด้นท่ีพ์งเข้าท่าว่า 

แล้วเราจะแก้ปัญหาของเขตเมืองเซ่นน้ีได้อย่างไร ผมรู้สึกแต่ว่านึ่เป็นเรื่องใหญ่มากๆ และอยาก 

เรียกร้องให้อังคมเอาใจใส่กับเรืองน้ีให้มากข้ึน ช่วยกันคิดช่วยกันลองทำดู เผ่ือจะพบคำตอบที่ 

พอเป็นไปได้ข้ึนมาบ้าง ผมควรกล่าวด้วยว่า มีผู้คนในเขตเมืองบางแห่งได้ทดลองทำเร่ืองนึอยู่ 

กล่าวคือพยายามสร้างความผูกพันกันของผู้คนในละแวก และนำเอาความผูกพันน้ีไปทำก็จกรรม 

ท่ีเป็นประโยชนํร่วมกันและประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่พอจะสำเร็จเห็นหน้าเห็นหลังบ้างก็มี ท่ียังไม่
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บรรลุผลเป็นช้ินเป็นอันก็มาก ท่ีล้มเหลวไม่ได้เร่ืองเลยก็ไม่น้อย แต่สังคมเรายังไม่ได้รวบรวมและ 

เรียนรู้ประลบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านี้อย่างจริงจัง ฉะน้ัน สังคมจึงค่อนข้างจะมืดแปดด้าน ได้แต่ 

ใช้เร่ืองชุมชนในเขตเมืองไว้หาเลียงเลือกต้ัง หรือไว้พูดให้กำลังใจกันไปตามลมตามแล้งเท่าน้ัน 

ไม่ถึงฃันท่ีรู้ว่าควรทำอะไร และทำอะไรก่อนอะไรหลัง” (ฉบับท่ี 958, 29 ธันวาคม 2541)

วงศัพท์ชาว “เกย” ฟังเก๋แต่ไม,กินใจ

นิธิเขียนบทความในเร่ืองท่ีเก่ียวกับพวกเบี่ยงเบนทางเพศว่า ถ้าภาษาสามารถสะท้อน 

ความจริงออกมาได้ คำศัพท์ท่ีใช้ในแวดวงซาวเกยํโดยเฉพาะคำศัพท์แสดงกิริยาท่ีส่วนใหญ่เป็น 

กิริยาในการมีเพศสัมพันธ์นั้น ก็จะสะท้อนความเป็นจริงของความสัมพันธ์ในวัฒนธรรมเกย์ว่า 

ขาดความลึกซึงและความผูกพันท่ีย่ังยืน โดยความสัมพันธ์ของชาวเกย์น้ันเป็นเร่ืองของกามารมณ์ 

เพียงอย่างเดียว ท่ีเป็นเช่นนี้ก็น่าจะมาจากการท่ีสังคมไทยอาจจะยอมรับความเป็นเกย์ แต่ไม่ 

ยอมรับพฤติกรรมทางเพศของพวกเกย์ ดังน้ันจึงเป็นไปได้น้อยมากท่ีคนเป็นเกย์จะสร้างความ 

สัมพันธ์ท่ีลึกซ้ึงยาวนานต่อกันได้ในสังคมไทย นอกจากน้ีนิธิยังได้ต้ังข้อสังเกตด้วยว่า ชุมชนกย์ 

น้ันคล้ายกับชุมชน จ.ล.100 ในแง่ท่ีเป็นชุมชนอีกชนิดหน่ึงท่ีมืระบบการล่ือลารท่ีดีและมีเครือข่าย 

ความสัมพันธ์ท่ีกว้างขวางในกลุ่มของตน ซ่ึงชุมชนลักษณะเช่นน้ียังน่าท่ีจะมือีกหลายชุมชน 

ด้วยกัน

“วงศัพท์ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศใน ‘ดิกชันนารี’ เกย์ล้วนเป็นศัพท์ท่ีมืความหมายใน 

เชิงเทคนิควิธีร่วมเพศเลียเป็นส่วนใหญ่ เช่น 'เล่นบาส’ (การทำออรัลเซ็กสั) ห ร ือ ‘ชิก’ (การใช้ 

ประตูหลัง ) , ห้อง 'เวิร์ก' ( ร่วมเพศ ) เป็นต้น ท่ีน่าสนใจสำหรับผมก็คือศัพท์เหล่าน้ีความหมาย 

ในเชิงเทคนิคเลียจนไม่มือารมณ์ความรู้สึก ย่ิงไปกว่าน้ีคำท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงหรือ 

ความผูกพันกันกลับไม่ค่อยมี ลองเปรียบเทียบกับคำที่มีความหมายถึงการ ‘ร่วมเพศ' ในภาษา 

ปกติดูเถิด ส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกและความผูกพันต่อกันเลียเป็น 

ส่วนใหญ่ ( ยกเว้นในหนังสือโปิ ) เช่น 'ทำรัก’ 1 ‘เป็นของผมเลียเถิด’ 1 ‘โอ้โลม’ 1 'ฝากกายฝากใจ’

ฯล ฯ  ผมไม่คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกย์กับความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายจำเป็นต้อง

ต่างกัน แต่ความสัมพันธ์ของเกย์ถูกกดดันจากสภาพความเป็นจริงในสังคมไทยมากกว่ากันมาก

จนกระท่ังยากที่จะสร้างความผูกพันอย่างลึกซึ้งต่อกันให้ยาวนานได้ วัฒนธรรมเกย์ก็พยายาม

กีดกันไม่ให้ใครพยายามไปสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยาวนานต่อกันขึ้น โดยทำให้ภาษาของตัว 
ไม่มีศัพทที่บ่งบอกความรู้สึกต่อกันที่ลึกซึ้งหรือความผูกพันที่ลึกซึ้งตามไปด้วย ทำได้แค่ไหนก็รับไว้ 
แค่น้ัน อย่าไปหวังอะไรท่ีเป็นไปไม่ได้และจะก่อให้เกิดความเจ็บปวด ด้วยเหตุดังน้ัน แม้แต่ถูก 
คนรักทรยศหักหลัง ก็รู้สึกได้แต่เพียง ‘ถูกทุ่น’ เท่าน้ัน จะมานั่งรำพัน 'โอ้ว่าอนิจจาความรัก เพ่ิง 
ประจักษ์ดังลายนั้าไหล’ ไม่ได้ มันเพียงแค่ ‘กุ๊,ก, เท ่าน ั้น ข้อสังเกตสุดท้ายก็คือศัพท์เกย์เหล่านี
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ใช้กันแพร่หลายมากในหมู่พวกเกย่ในเมืองไทย ผมใม่เคยเห็น ‘ดิกชันนารี’เกย์เล่มใดท่ีเคยอ่าน 

วงเล็บอธิบายศัพทํใดว่า เฉพาะถ่ินหรีออะไรทำนองน้ัน เช่น ไมมดัพท์กย์ของเชียงใหม่ซึง 

แตกต่างจากบุรีรัมย์และหาดใหญ่ แลดงว่า,กย์หรือ,กยํในกลุ่มสภาพภาพหน่ึง เช่นเป็นเกย์

คนชันกลาง คงต้องมื ‘ชุมชน’ ของตนเองที่กว้างใหญ่พอสมควรทีเดียว จากหลักฐานการ

ลือสารทีพวกเขามือยู่ ทำให้เกดเครือข่ายความลัมพันธ์ประเภทต่างๆ อะไรได้อีกบ้าง ก็นับว่า 

น่าสนใจอย่างยิง ผมคิดว่าเกย์เป็น ‘ชุมชน’ อีกชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในลังคมไทยเวลาน้ี แต่คงไม่มื 

เฉพาะชุมชนเกย์และ จส.100 เท่านัน แต่มื ‘ชุมชน’ อ่ืนๆ อีกหลายอย่างปรากฎข้ึนมาในรูปของ 

กิจกรรมร่วมกันชนิดต่างๆ ” (ฉบับท่ี 917, 17 มืนาคม 2541)

“บุญทำกรรมแต่ง,' อีกหน๋ึงปัจจัยท่ีทำคนไทยนิยมการพนัน ?

นิธิกล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหรือหลังวิกฤติเศรษฐกิจก็ตาม คนไทยน้ันเล่นการพนัน 

กันเป็นจำนวนมาก ทั้งในบ่อนเถิ่อน, สนามม้า, สนามมวย, โต๊ะบอล, หรือเล่นหวยท้ังรัฐบาล 

และใต้ดิน,เล่นหุ้นในตลาดหุ้น เป็นต้น โดยผู้ท่ีนิยมเล่นการพนันก็มืท้ังคนรวยและคนจน และถ้า 

จะว่าไปแล้วคนรวยอาจเล่นการพนันในลัดส่วนท่ีสูงกว่าคนจนเสียอีก ดังน้ันเม่ือมีใครมากล่าวว่า 

เพราะมืคนจนมากจึงทำให้คนไทยนิยมเล่นการพนันกันมาทน้ัน นิธิจึงไม่ค่อยเห็นด้วย อย่างไรก็ 

ตาม แม้เขาเองจะไม่รู้ว่าสาเหตุท่ีแท้จรืงท่ีทำให้คนไทยชอบเล่นการพนันคออะไร แต่ก็คาดว่า 

“ความเชื่อในเร่ีองบุญทำกรรมแต่ง” ในสังคมไทย น่าจะมืล่วนอยู่ไม่น้อยท่ีทำให้คนไทยเป็นเช่นน้ี 

รวมท้ังทำให้สามารถยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนในทางร้ายจากการพนันได้เป็นอย่างดี

‘'ในหมู่ซาวพุทธไทยซึงเช่ือในเร่ึองของกรรมอันลังลมกันมาไม่รู้จะก่ีชาติต่อก่ีชาติแล้วน้ัน 

คนเราจะได้หรือเสียอะไรในชีวิต เราควบคุมได้เพียงส่วนเดียว อีกส่วนหน่ึงเป็นผลกรรมท่ี

คนธรรมดาไม่อาจหย่ังรู้ได้ท่ัวถึง การเสียงโชคด้วยการพนันจึงไม่น่ารังเกียจ อย่างน้อยไม่น่า

รังเกียจในเชิงอุดมการณ์ คนเราลองมืบุญเสียแล้ว ถึงไม่รวยจากการพนัน ก็เดินเตะทองลักตัน 

หน่ึงได้โดยบังเอิญ ในขณะเดียวกัน เล่ียงโชคบ้างนิดๆ หน่อยๆ ก็น่าจะดีเสียด้วยเา เพราะไม่ว่า 

จะเป็นทุคตะเข็ญใจอย่างไร ไม,เปิดประตูไว้บ้าง พระอินทร์ข่ีม้าลงมาช่วยให้ได้รับผลบุญแต่อดีต 

ชาติ บังเอิญขับม้าเช้าไปหาไม่ถึง จึงอาจชวดไปได้ คงเพราะปรัชญา ‘บุญทำกรรมแต่ง' นีกระมัง 

ผมรู้สึกว่าคนไทยน้ันใจถึงในเรืองการพนันอย่างมากๆ ผมเคยพบคนท่ี'ทุ่มสุดตัวในการพนันมา 

หลายคน ผลก็คือเจ๊งไม่เป็นท่า จนต้องเปลี่ยนฐานะมาลู่ความยากไร้ทีเดียว แต่กลับพบว่าคน 

เหล่าน้ันยอมรับการเจ๊งได้อย่างใจเย็น หากเป็นคนในวัฒนธรรมอ่ืนอาจถึงวิกลจริตได้ ‘มันไม่ใช่ 

โชคของเรา' ก็เท่าน้ันเอง ความลามารถในการรับความผันผวนของชีวิตได้ดีเช่นนีคงมาจาก 

ปรัชญา‘บุญทำกรรมแต่ง'ด้วยกระมัง’'(ฉบ ับท ี่923,21 เมษายน2541)
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คีน “คนเต็มคน” กลับไ!AvTหญิง -  ชายท่ีอ้วน

บทความของนิธิเก่ียวกับค่านิยมและทัศนคติท่ีน่าสนใจใน!]นี้ ได้แก่ บทความท่ีกล่าวถึง 

ทัศนคติต่อความอ้วนว่า การทีผู้คนในสังคมไทยมักจะมองคนอ้วนเป็นบุคคลท่ีไม่เต็ม กล่าวคือ 

มีบุคลิกตลกเฮฮาและอารมณ์ดีเพียงด้านเดียว ทำให้คนอ้วนแทบไม่มีทางท่ีจะให้สังคมยอมรับ 

ตนเองได้ด้วยวิธีอืน นอกจากการเป็นคนตลกเฮฮาและมีอารมณ์ดีอยู่เป็นนิจ ซ่ึงบางคร้ังเป็นการ 

สวมบทบาทเพ่ีอให้ตรงกับความคาดหวังของสังคม เพราะเม่ือทำเช่นน้ีจึงจะได้รบการยอมรับจาก 

สังคม ทังๆ ทีอาจไม่ใช่ตัวตนทีแท้จริงในขณะนันฃองคนอ้วนก็ตาม ตังน้ันนิธิจึงอยากเรียกร้องให้ 

สังคมหันมามองคนอ้วนเลียใหม่ โดยคิด'ว่าคนอ้วนก็มีมิติท่ีหลากหลาย'ในบุคคลิกเช่นเดียวกับคน 

ท่ัวไปในสังคม เพี่อทำให้คนอ้วนกลับมาเป็นบุคคลเต็มๆ อย่างท่ีควรจะเป็น

“ความอ้วนทำร้ายผู้คนได้มากถึงเพียงน้ี จึงทำให้เอามาทำมาค้าขายได้หลายอย่าง 

นับตังแต่เปิดคลินิกลดความอ้วน, ทำตัลยกรรมลดความอ้วน, ขายอาหารลดความอ้วน, ต้ัง 

สโมสรสุขภาพท่ีเน้นคนอ้วน 1 ขายยาลดความอ้วน ฯลฯ กิจกรรมเหล่าน้ีได้กำไรดีและงอกงาม 

เป็นดอกเห็ดในสังคมไทยปัจจุบัน ธุรกิจน้ีไม่ได้ทำกำไรกับความอ้วน แต่ทำกำไรกับความกลัว 

ความอ้วนมากกว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจไม่ใช่คนอ้วน แต่เป็นคนกลัวอ้วน เร่ืองน้ีเข้าใจได้ 

ไม่ยาก ถ้ามองว่าสังคมทำความเจ็บปวดให้แก่ความอ้วนได้มากมายอย่างที่กล่าวแล้ว น่ันก็คือฆ่า 

ส่วนใหญ่ของความเป็นบุคคลของเขาลง ผมจึงอยากเห็นธุรกิจหรือกลุ่มเอกซนท่ีไม่ค้ากำไรเข้ามา 

จัดการกับความอ้วนในอีกสักษณะหน่ึง ได้แก่ การทำให้คนอ้วนยอมรับตัวเอง เป็นคนเจ้าเน้ือ 

ท่ีเต็มคน ไม่ได้มีแต่ตลกเฮฮาเท่าน้ัน น่ารักก็ได้, คิดและทำอะไรที'ลุ่มลึกก็ได้, เป็นศิลปินก็ได้, 

เป็นนักกีฬาก็ได้ฯลฯ 1 เป็นต้น และจะเป็นไปได้จริงหรือไม่ก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าคนอ้วนเป็นคน 

เต็มคนข้ึนมา มีมิติท่ีหลากหลายในบุคลิกของเขาเหมือนคนอื่นๆ และในท่ีลุดก็เป็นท่ียอมรับอย่าง 

น้ันในสังคมท้ังๆ ท่ีน้ําหนักของเขาก็เกิน 100 อยู่อย่างน้ัน ขอความเป็นบุคคลเต็มๆ คืนแก่คนอ้วน 

บ้างเถิด ” (ฉบับที่922,21 เมษายน2541)

ย้ําชัดอีกหน ต้องเกรงใจท้ังคนและสังคม !

ในเร่ืองของความเกรงใจน้ัน นิธิก็ได้กล่าวว่า คนไทยจะข้ึเกรงใจเฉพาะกับคนท่ีต้องมี 

ความสัมพันธ์โดยตรงต่อกันหรือใกล้ชิดกันเป็นส่วนตัวท้ังในชีวิตและหน้าท่ีการงาน เช่น 

เพ่ีอนบ้าน ญาติ เจ้านายหรือหัวหน้าในท่ีทำงาน ฯลฯ จนสามารถอดทนต่อพฤติกรรมบางอย่าง 

ของบุคคลเหล่าน้ีท่ีไม่ถึงกับเป็นการรบกวนหรือทำความเดือดร้อนรุนแรงแก่ตนเองได้ ยกตัวอย่าง 

เช่น สามารถทนพฤติกรรมของเพ่ือนบ้านที่เปิดวิทยุเลียงตังได้ โดยไม่ศิดท่ีจะไปแจ้งความเพ่ีอให้ 

ตำรวจมาตักเตือนหรือเอาผิดต่อเพี่อนบ้าน เพราะเกรงใจกัน เป็นต้น แต่ท้ังมีคนไทยกลับไม่ค่อย
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จะเกรงใจสังคม เพราะความสัมพันธ์กับสังคมเป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ จนทำให้มี 

พฤติกรรมต่างๆ ท่ีก่อไห้๓ ดความเลวร้ายแก่สังคม ซ่ึงความไม่เกรงใจสังคมน้ีก็เป็นเร่ืองเดียวกัน 

กับความไม่ลุภาพต่อสังคมนั่นเอง

“ต่อท่อส์วมลงทางนำลาธารณะ 1 ทิงขยะมูลฝอยลงไปในท่ีสาธารณะ , ถ้าน้ีาไฟฟรืก็ 

ใช้กันอย่างไม่อัน 1 จนถึงทีลุดก็ฉ้อโกงเงันหลวง ท้ังหมดน้ีเป็นเร่ืองเดียวกันคือเร่ืองไม่รู้จักเกรงใจ

สังคม  การเอาเรืองฟ้องร้องเจ้าของโรงานซ่ึงเป็นเพ่ือนบ้านและอาจมีความสัมพันธ์โดยส่วนตัว

กันอยู่ เซ่น ฝากลูกหลานเช้าไปทำงานในโรงงาน จึงทำให้ไม่ลามารถเรียกร้องความเกรงใจสังคม 

จากเจ้าของโรงงานได้ ต้องปล่อยให้น้ีาในทางน้ีาสาธารณะเน่าเลียกว้างไกลจนกระท้ังไปกระทบ 

กับคนทีอยู่ไกลออกไป และไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของโรงงานแล้วจึงจะกล้าไปร้องเรียน ถึง 

ตอนนันความเลียหายก็เกิดมากจนเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองพากันมืออ่อนตีนอ่อน จะจัดการอย่าง 

เด็ดขาดกับเจ้าของโรงงานก็กสัวโรงงานเจ๊ง เลียความเช่ือน่ันในการลงทุนเลียอีก เลยไม่ได้ทำ 

อะไรนอกจากรับเร่ืองราวร้องทุกฃํใว้ดอง " (ฉบับที่953,24พฤศจิกายน 2541)

รสนิยมคนไทยแขวนป้ายบอกไว้ท่ี “ศาลพระภูมิ”

ส่วนบทความเก่ียวกับค่านิยมในเร่ืองการต้ังศาลพระภูมิน้ัน นิธิก็ได้อธิบายว่า ลาเหตุท่ี 

ทำให้การต้ังศาลพระภูมิในบ้านเร่ิมได้รับความนิยมจากคนไทยในเขตเมืองจนเป็นท่ีแพร่หลาย 

อย่างมากในยุคปัจจุบัน น่าจะมีท่ีมาจากการสลายตัวของชุมชนแบบเก่าและการขยายตัวของ 

สำนึกแบบปัจเจกนิยม เพราะการจะตั้งศาลพระภูมิในบ้านได้อย่างเหมาะลมน้ัน ก็ต้องมี “บ้าน” 

ตามความหมายของปัจจุบันเลียก่อนคือมีตัวบ้านและพื้นท่ีท่ีสามารถกำหนดได้ว่าตรงไหนเป็น 

บรีเวณของบ้านของตน ซ่ึงบ้านลักษณะน้ีไม่ใช่บ้านในหมู่บ้านท่ีมีความเป็นชุมชนสูง แต่เป็นบ้าน 

ของคนที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญแก่ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติแบบเดิมอีกแล้ว โดยเฉพาะบ้าน 

ของคนในเขตเมืองท่ีได้รับอิทธิพลแบบปัจเจกจากตะวันตกมากข้ึนเร่ือยๆ ยงไปกว่าน้ันสำนึกแบบ 

ปัจเจกอังช่วยเพ่ิมความนิยมในการต้ังศาลพระภูมิในบ้านได้อีกทางหน่ึงด้วย โดยการเป็นแรงขับ 

ให้เจ้าของบ้านมีความต้องการท่ีจะสร้างอัตลักษณ์ของตนให้โดดเด่นแตกต่างจากคนท่ัวไป และ 

หน่ึงในหลายส่ิงท่ีช่วยสนองความต้องการน้ีได้ก็คือ การมีศาลพระภูมิที่สะท้อนเอกลักษณ์ 

เจ้าของบ้านทั้งในแง่รสนิยมทางดิลปะหรืออุดมคติเกี่ยวกับชีวิตที่ดี เช่น ถ้าเจ้าของบ้านขอบความ 

โอ่อ่า ก็อาจจะต้ังศาลพระภูมิในบ้านท่ีทำรูปเป็นพระปรางค์สามยอดและมีเน้ือท่ีด้านในกว้างขวาง 

หรือถ้าชอบความเรียบง่ายแบบแพงๆ ก็อาจตั้งศาลพระภูมิท่ีเป็นเรือนไทยไม้สักท้ังหลัง เป็นต้น

“ชีวิตในหมู่บ้านเม่ือตอนท่ีอังมืความเป็นชุมชนสูงน้ัน ไม่มืท่ีให้แก่ศาลพระภูมิ เพราะ 

นอกจากตัวเรือนแล้ว ก็ไม่มืร้ัวไว้กำหนดบริเวณท่ีตายตัว ร้ัวมืไว้กันงัวกันควายไม่ให้เหยียบ
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พืชลวนครับทีเขาปลูกเอาไว้กิน ไม่ได้มีไว้กินคน ฉะน้ัน ถ้ามีศาลพระภูมิ ท่านก็คงว่าจะให้กู

รักษาตรงไหนกันหว่า ส่วนจะให้รักษาทังหมู่บ้านก็ไปช้ัากับฝัเก่าที,มีหน้าที่ดูแลทั้งหมู่บ้าน  คน

ทีมีศาลพระภูมิก่อนน่าจะเป็นขุนนาง ขึงมี ‘บ้าน' ตามความหมายปัจจุบันก่อนคนอึ,น   ‘บ้าน,

แบบของขุนนางเช่นมีแพร่หลายในหมู่พวกคหบดีอ่ืนๆ ในสมัยบางกอกน้ีเอง โดยเฉพาะหลัง 

รัชกาลที 4 ลงมา พระเจ้าแผ่นดินและขุนนางก็สร้างวังและบ้าน แพร่หลายเป็นแบบอย่างออกไป 

กว้างขวาง ในขณะทีคหบดีก็มีเงินจะเลียนแบบอย่างบ้านของขุนนางได้มากข้ึนด้วย แม้แต่คหบดี 

จีนในหลายรัชกาลที 5 ก็เริมทีงกุด้งริมฝังเจ้าพระยาออกมาสร้าง ‘บ้าน, หรู  ๆตามเขตซานเมืองบ้าง 

แล้ว ศาลพระภูมิจะแพร่หลายได้ก็ต่อเมือต้องมี 'บ้าน' ตามความหมายนี้แพร่หลายก่อน และ 

‘บ้าน' ตามความหมายมีก็แพร่หลายลงมาในหมู่คนชั้นกลางระดับล่างลงมาเรื่อยๆ จึงทำให้พระภูมิ 

ผุดขึนทัวไปในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯ จนในท่ีสุดโฉนดแผ่นหน่ึงก็มีพระภูมิรักษาอยู่ตนหน่ึง 

แบ่งโฉนดน้ันเป็นสองเจ้า ก็เกิดพระภูมิสองตนตามมา" (บับท่ี 946, 6 ตุลาคม 2541)

พระกับวัดต้องเป็นผู้สเางทางเลีอกใหม่จากมุมมอง “พุทธ” แก่สังคมไทย

การปรับบทบาทของพระและวัดเพ่ือให้ลอดรับกับการเปล่ียนแปลงในลังคมไทยยุคใหม่ 

ยังเป็นเรื่องที่น้ธิให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เขาเสนอบทความในเร่ืองน้ีว่า พระสงฆ์ยังคงให้ 

บริการแก่ลังคมอยู่ก็จริง แต่ส่วนใหญ่เป็นบริการในเซงพืธีกรรม เช่น ลวดศพ 1 ลวดมนตในงาน 

มงคลต่างๆ ฯลฯ มีส่วนน้อยที่พยายามปรับบทบาทซองตนเพ่ือให้บริการใหม่ๆ ท่ีจำเป็นและ 

เหมาะลมกับลังคมยุคนี้ รวมไปถึงการใช้วัดไปในทิศทางเดียวกันน้ีก็น้อยด้วย แต่,ท้ังน้ีท่ีแทบ'จะ'ไม่ 

เห็นเลยก็คือการท่ีพระสงฆ์ได้เสนอทางเลือกใหม่ให้แก่ลังคมจากมุมมองของพุทธศาสนา ในขณะ 

ที่กลับมีองค์กรอิสระมากมายได้ให้ทางเลือกด้งกล่าวแก่ลังคม เช่น ศูนย์สุขภาพท่ีมองสุขภาพเป็น 

องค์รวมแบบชาวพุทธ 1 อาศรมสำหรับคนที่เลือกจะดำรงชีวัตแบบมักน้อย 1 เป็นต้น โดยองค์กร 

เหล่าน้ีจัดต้ังข้ึนและดำเนินการโดยฆราวาส และก็มีแนวโน้มว่าจะมีองค์กรลักษณะนี้หรือกิจกรรม 

ท่ีเป็นทางเลือกใหม่เช่นน้ีเพ่ืมมากข้ึนในอนาคตด้วย ขึงถ้าพระกับวัดยังไม่ปรับเปล่ียนบทบาทของ 

ตนจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ต่อไปลังคมไทยอาจลืมไปก็ได้ว่ายังมีพระและวัดอยู่ร่วมในลังคมเดียว 

กันกับฆราวาส นิธิจึงได้เสนอความเห็นที่อาจจะช่วยทำให้เกิดพี้นฐานท่ีจะเอื้อและเก้ือกูลต่อการ 

ปรับบทบาทของพระและวัด เพ่ือให้บริการใหม่ๆ หรือสร้างทางเลือกใหม่จากมุมมองพระพุทธ 

ศาสนาแก่ลังคมว่า ควรจะทำให้องค์กรสงฆ์เป็นอิสระจากรัฐให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 1 ประชาซนหรือ 

ซาวบ้านโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเดียวกับวัดต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมจัดการกับพระและวัด 

ด้วย ไม่ใช่แค่เพืยงให้การสนับสนุนเท่าน้ัน 1 เพ่ือท่ีจะสร้างพลังของอุดมการณ์พุทธศาสนาให้แข่ง 

รันกับทุนนิยม บริโภคนิยมและวัตถุนิยมได้อย่างเท่าเทียมกัน ต้องมีการจัดการศึกษาของพระสงฆ์ 

ในทุกระดับเลียใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ ในขณะเดียวกันก็ต้องนำองค์ความรู้ที
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ตังอยู่บนพ้ืนฐานของมุมมองพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนสำคัญในเน้ือหาวิชาการแขนงต่างๆ ด้วย 1 

เป็นต้น

“สิงทีสังคมปัจจุบันต้องการอย่างยิ่งก็คือ การมองปัญหาต่างๆ จากมุมมองที่เป็นอิสระ 

จากการครอบงำของทุนนิยม 1 วัตถุนิยม และบริโภคนิยม พระอยู่ในฐานะท่ีจะทำให้มุมมอง 

อย่างนีเป็น ‘ทางเลอก’ ใหม่แก่ทุกคนได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกบุคล หรือสังคม หรือรัฐ ปัญหาเอดสั, 

ความยากจน, การพัฒนา, เศรษฐกิจตกตํ่า, การศกษา, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

(เช่น นโยบายสัมพันธ์เชีงสร้างสรรค์กับพม่า ) ฯลฯ ล้วนแต่สามารถมองจากแง,มุมของ 

พระพุทธศาลนาได้ ซึงจะให้ทางออกท่ีแตกต่างออกไป อันท่ีจริงแล้วท่ีกล่าวกันว่าบวชเพ่ือ 

‘ลบพระศาลนา, ก็คือทำหน้าตังกล่าวน้ืน้ันเอง คือเผยแผ่การประยุกต์เอาหสักธรรมมาเป็นมุมมอง 

โลกและชีวิต ” (ฉบับท่ี 910, 27 มกราคม 2541)

“อกอย่างหน่ึงท่ีมีความสำคัญนอกจากการทำให้คณะสงฆ์เป็นอิสระจากรัฐจนสามารถ 

ถ่วงดุลรัฐอย่างไต้ผลก็คือ ในการคิดถึงการคัดองค์กรคณะสงฆ์น้ันต้องไม่ลมชาวบ้าน เพราะวัด 

และพระน้ันท่ีจริงแล้วเป็นของชาวบ้านมาแต่โบราณ การควบคุมพระไม่ได้อยู่ท่ีองค์กรปกครอง 

ของคณะสงฆ์เพียงอย่างเดียว แต่ซาวบ้านมีส่วนอย่างสำคัญในการทำหน้าท่ีน้ื ฉะนั้นจะปรับ

องค์กรคณะสงฆ์อย่างไรก็ตาม ต้องทำให้ชาวบ้านมีบทบาทตังกล่าวต่อไป ทางออกอีกอย่าง

หนึ่งที่มีความสำคัญมากเป็นเรื่องการคืกษาของพระสงฆ์ไนทุกระตับ ไม่ว่าจะบวชลามวันไปจนถึง 

หลายพรรษาเพื่อมุ่งสอบนักธรรมหรือเปรยญ จะต้อง1คัดการเรืยนรู้ที่เหมาะสมประ๓ ทต่างๆ ใน 

วงการคณะสงฆ์ข้ึนให้มีประสิทธิภาพ ไม่แต่เพียงเท่าน้ัน ชาวพุทธบังจำเป็นต้องช่วยกันสร้าง 

องค์ความรู้ท่ีอยู่บนฐานของมุมมองของพระพุทธศาลนาให้ครอบคลุมวิชาการต่างๆ ได้อย่าง 

กว้างขวาง ลามารถนำไปไข้ในการเรียน!วิชาการต่างๆไต้จริง(เช่น ถ้าเอาความสุขเป็น 

เป๋าหมายของการประกอบการทางเศรษฐกิจแทนกำไรสูงสุดจะทำได้อย่างไร และกระทบต่อ 

นโยบายการลงทุน การคัดการแรงงาน ฯลฯ อย่างไร ) จากความ!และภูมิปัญญา วัฒนธรรม 1 

เศรษฐกิจ 1 จำอวด ฯลฯ ที่มีฐานจากอุดมการณ์ชองพุทธศาลนาก็จะถูกพัฒนาและแพร่หลายฃึน 

เอง จนกลายเป็นพลังของอุดมการณ์พุทธศาลนาท่ีจะแข่งชันกับอุดมการณ์คู่แช่งไต้อย่างเท่าเทียม 

กัน กลายเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีความสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน,,(ฉบับท่ี 911, 3 กุมภาพันธ์ 

2541)

พระพุทธรูป ตัวแทนสภาวธรรมและพุทธะ

ส่วนกรณ์ท่ีพระครูรูปหน่ึงแห่งวัดสนามคันทร์สร้างพระพุทธรูปปางเหยียบโลกจนเป็นข่าว 

เกรียวกราวน้ัน นิธิกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนื้ว่า ตัวเขาไม่สนใจเร่ืองท่ีทางเถรสมาคมจะพิจารณาว่า
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พระครูรูปนืมีความผิดท่ีปันพระพุทธรูปปางเหยียบโลกหรือไม่ แต่ส่ิงท่ีเขาเห็นว่าผิดอย่างแน่นอน 

ในเร่ืองน้ีก็คือ ฝื มือปันพระพุทธรูปของพระครูรูปน้ี เพราะเป็นฝื มือที่ขาดรสนิยมทางศิลปะจนถึง 

ขันอุจาด ทำให้พระพุทธรูปไม่มืความสำรวมหรือความน้ีงซึงถือเป็นแก่นของพุทธศิลปัไทย 

แม้แต่น้อย พระพุทธรูปปางต่างๆ ท่ีสร้างกันมาในสังคมไทยน้ัน ไม่ได้ต้องการสร้างรูปคนหรือรูป 

เจ้าชายสิทธัตถะหลังออกบวช แต่เป็นการสร้างรูปของสภาวธรรม ฉะน้ันอารมณ์ทางศิลปะของ 

พระพุทธรูปจึงเป็นความสงบระงับเพราะรู้เท่าทันโลก ไม่สะดุ้ง ไม่หว่ันไหว และไม่โลภโกรธหลง 

แต่ถึงแม้จะเป็นปางที่ลักษณะเคลื่อนไหว ก็ยังต้องเคล่ือนไหวแบบน่ิงๆ เช่น พระพุทธรูปปางลีลา 

สมัยสุโขทัยซ่ึงตังอยู่ท่ีระเบียงพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร เป็นต้น และเม่ือพิจารณ0พระพุทธรูป 

ปางเหยียบโลกในแง่ท่ีไม่มีอารมณ์ทางศิลปะเช่นน้ี ทำให้รับรู้ได้เป็นอย่างดีอีกว่าผู้ปันนอกจากจะ 

ไม่เข้าใจพุทธศิลป็ไทยแล้ว ยังไม่เข้าใจหลักธรรมของพุทธศาสนาดีพอด้วย อย่างไรก็ตามกลับมี 

ประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจพระครูผู้ปันพระพุทธรูปปางเหยียบโลก โดยใน 

เรื่องนีนิธิกล่าวว่า สะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของคนไทยในยุคปัจจุบันท่ีมืต่อพระพุทธเจ้าว่าเห็น 

พระพุทธเจ้าเป็นคนมากกว่าเป็นพุทธะหรือสภาวธรรม ซ่ึงเป็นตรงกันข้ามกับทัศนะของคนไทย 

สมัยก่อนท่ีเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือพุทธะหรือสภาวธรรมเช่นเดียวกับพระพุทธรูป

“คนไทยโบราณท่ีสร้างพระพุทธรูปให้เป็นตัวแทนของสภาวธรรมน้ัน ไม่ได้มองพระพุทธรูป 

เป็นสภาวธรรมเท่าน้ัน แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง เขาก็มองว่าเป็นสภาวธรรม 

เหมือนกัน พูดอีกอย่างหน่ึงก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธะไม่ใช่เป็นคน เม่ือคนไทยรุ่นหลังมอง 

พระพุทธเจ้าเป็นคน ก็เป็นธรรมดาท่ีจะยกอะไรท่ีดีๆ เก่งๆ แบบคนคนไปถวายพระพุทธเจ้า และ 

พระพุทธรูป พิชิตคนอ่ืนให้สยบยอมต่ออำนาจก็ได้ 1 ประทานโภคทรัพยํให้แก่ผู้บูชาก็ได้ 1 

ประทานพรให้ผู้บูชาอยู่เหนือกฎแห่งกรรมก็ได้ ฯลฯ คนท่ีย่ิงใหญ่อย่างน้ีจะมาน้ัง 'น่ิงๆ ’ อยู่ได้ 

อย่างไร ‘น่ิง’ กลายเป็นความไร้อำนาจ, ไร้ประโยชน์,ไร้เมตตา, ไร้ปัญญา, ไร้ชัยชนะฯลฯ 

แล้วจะให้กราบไหว่ใด้ลงอย่างไร หลวงพ่อเพ้ียนแห่งวัดสนามจันทร์จึงไม่ได้เป็นแต่เพียง 

พระพุทธรูปท่ีขาดรสนิยมทางศิลปะ และอุจาดเท่าน้ัน ท่ีน่าตกใจกว่าคือเป็นอีกข้ันหน่ึงของ 

พัฒนาการทางความคิดของคนไทยท่ีลดพระพุทธเจ้าลงมาเป็นเพียงบุคคลคนหน่ึงใน 

ประวัตศาสตร์เท่านั้น ผมจึงเช่ือว่า ตราบเท่าท่ีคนไทยไหว้พระพุทธรูปเหมือนไหว้คนดี 1 คนเก่ง 1 

คนย่ิงใหญ่คนหน่ึงในอดีต เราก็ไม่ได้ไหว้พระพุทธเจ้า ด้วยเหตุดังน้ัน รูปเคารพท่ีเราอยาก 

กราบไหว้จึงต้องแสดงกิเลสแบบคนคน อย่างท่ีเราเองมีและบูชาอยู่ลึกๆ ในใจของเราเอง ไม่น่า 

ประหลาดอะไรใช่ไหมครับ ที่มีพระจำนวนเป็นร้อยๆรูป และฆราวาส, เด็กนักเรียน, ครูฯลฯ 

อีกไม่รู้จะเท่าไหร่ท่ีพากันยกขบวนไปเชียร์พระครูผู้ปันหลวงพ่อเพ้ียน" (ฉบับท่ี 937, 4 สิงหาคม

2541)
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ท่าทีแบบพุทธคือการมึเมตตาและคำนึงถึงผู้คน สังคม และโลก
นิธิยังได้เขียนบทความถึงท่าทีแบบพุทธศาลนากับสังคมไทยว่า ในยุคน้ีคนไทยท่ีเป็น 

พุทธศาลนิกซนนันให้ความสำคัญต่อท่าทีแบบพุทธศาสนาน้อยลงกว่าเดิมมาก ท่าทีต่อชีวิต ต่อ 

สังคม และต่อโลกแบบพุทธศาสนาน้ีก็คือ การมีเมตตาและรู้จักคิดถึงผู้อ่ืนโดยเฉพาะประโยชน์ท่ี 

เกื้อกูลคนหมู่มากหรือสังคม นิธิกล่าวด้วยว่าความนิยมศรัทธาในวัดพระธรรมกายท่ีกำลังอ้ือฉาว 

( ในขณะท่ีเขาเขียนบทความน้ี )น้ัน เป็นส่วนหน่ึงท่ีสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าชาวพุทธเป็น 

จำนวนมากให้ความสำคัญต่อท่าทีแบบพุทธศาลนาน้อยลง

“มีเร่ืองที่สะท้อนท่าทีต่อชีวิต 1 สังคม และโลกอย่างซาวพุทธอีกเร่ืองหน่ึงท่ีผมออกจะ 

จับใจ หน่ึง ในความอือฉาวของวัดพระธรรมกายคือการขายเหรียญดูดทรัพย์ คนท่ีไม่ศรัทธาวัดน้ี 

ส่วนใหญ่ก็วิจารณ์ว่าเป็นการขายสินค้าด้วยการส่งเสริมความงมงาย เพราะไม่มีใครเช่ือว่าจะมี 

เหรียญอะไรในโลกน้ีท่ีดูดทรัพยํได้จริง ในทัศนะของผม ท่าทีอย่างน้ีเป็นท่าทีของวิทยาศาสตร์ 

คือได้แต่สงสัยว่าสินค้าน้ันๆ ไม่มีคุณภาพอย่างท่ีโฆษณาเอาไว้ แต่ถ้าเหรียญนั้นดูดทรัพย์!ด้จริง 

พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์แล้วละก็ อาจเป็นท่ียอมรับก็ได้ แต่ท่านเจ้าคุณพระพิศาลธรรมพาที 

(หลวงพ่อพยอม กัลยาโณ) ท่านไม่ได้มีท่าทีอย่างน้ีต่อเหรียญดูดทรัพย์ ท่านกล่าวว่าถ้าเหรียญน้ี 

ลามารถดูดทรัพย์!ด้จริงก็เท่ากับขาดเมตตา อยู่ๆ ไปเท่ียวดูดทรัพย์ของคนอ่ืนมาเข้ากระเป๋าของ

ตัวได้อย่างไร  ผมไม่คิดว่าน่ึเป็นเพียงความช่างคิดของท่านเท่าน้ัน แต่เป็นท่าทีของชาวพุทธ

โดยแท้ เพราะทรัพย์พึงได้มาอย่างเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน กล่าว 

อีกนัยหน่ึงคือไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนท่าน เปรียบเทียบกับนักธุรกิจท่ีดำเนินธุรกิจไนเซิง 

เบียดเบียนชาวบ้านอย่างร้ายกาจเพราะอยู่ในธุรกิจผูกขาด แต่กลับเลียเงินทองมากมายเพ่ือไป 

สร้างมหาเจดีย์บ้าง 1 สร้างพระธรรมกายประจำตัวไว้ให้คนอ่ืนกราบไหว้บ้างน้ัน เป็นท่าทีคนละ 

ชนิดกันเลยทีเดียว ท่าทีของชาวพุทธก็คือรู้จักคิดถึงคนอ่ืนซึงเป็นท่าทีของพระคุณเจ้าพระพิศาล 

ธรรมพาที ท่าทีของชาวพุทธทำให้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าปาฏิหาริย์มีจริงหรือไม่ เพราะชาวพุทธจะ 

ถือว่ามีปาฏิหาริย์จริง ปาฏิหาริย์น้ันก็ต้องเป็นธรรม 1 มีเมตตา และมีประโยชน์เก้ือกูลมหาชน 

ท้ังในส่วนโลกิยะและโลกุตตระ ผมเช่ือว่าเอาท่าทีอย่างน้ีไปใช้ได้กับการอ้างปาฏิหาริย์!ด้ทุกชนิด

.... ถ้าคำสอนในพระพุทธศาสนาไม่ซึมลง ไปถึงฃ้ันท่ีก่อให้เกิดท่าทีต่อชีวิต 1 สังคม และโลกแบบ

ชาวพุทธ ได้แต่ติดอยู่ในพิธีกรรมและวัตรปฏิบัติท่ีเป็นสูตรสำเร็จ พระพุทธศาสนาก็เหลือเป็นเพียง 

ส่วนหน่ึงของมารยาททางสังคมเท่าน้ัน ถือพุทธแล้วดูดีกว่าไม่ถือพุทธ” (ฉบับท่ี 957, 22 ธันวาคม

2541)
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อ้ายเสิอในประวิตศาสตร์ไทย

นิรเขียนบทความเก่ียวกับเร่ืองราวของขุนโจรหรือ “อ้ายเสือ" ในประวิตศาสตร์ไทยว่า 

ชุมโจรหรือท่ีอยู่อาศัยของอ้ายเสือและบริวารในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซึ่งเป็นยุคท่ีมีอ้ายเสือมาก 

เป็นพิเศษโดยคนท่ีมีช่ือเลียงเล่ืองลือก็ได้นก' เสือฝึาย เสือใบ เสือดำ เสือมเหศวร ฯลฯ น้ัน ได้ 

ลีบทอดประเพณีของ “ช่องโจร” ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของอ้ายเสือและสมุนโจรในสมัยโบราณมาหลายอย่าง 

เข่น การร้องเมือออกปล้นว่า “อ้ายเสือเอาวา” ท่ีร้องกันมาต้ังแต่สมัยโบราณดูได้จากการร้องของ 

นายจันศรตอนปล้นขุนศรีวิชัยในวรรณคดีขุนข้างขุนแผน 1 การต้ังศาลเพิยงตาก่อนปล้น 1 การไม' 

ปล้นพร่ําเพรื่อหรือไม่เลือกหน้า 1 เป็นต้น ย่ิงไปกว่าน้ีสาเหตุท่ีทำให้ในสมัยลงครามโลกคร้ังท่ี 2 

เกิดชุมโจรแพร่ระบาดไปท่ัวมัน นอกจากจะเป็นเพราะความเลื่อมของอำนาจรัฐบาลกลางอัน 

เป็นผลมาจากการรุกรานของญ่ีป่นและการถูกโจมตีโดยฝ่ายพันธมิตร รวมท้ังภาวะเศรษฐกิจท่ี 

ตกต่ําในระหว่างสงครามและช่วงท่ีสงครามเพิงเลิกแล้ว ยังอาจจะเก่ียวข้องกับการต่อต้านอำนาจ 

รัฐท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงก็เป็นหน่ึงในปัจจัยสำคัญท่ีทำให้เกิดช่องโจรในสมัยโบราณก่อนหน้าน้ีด้วย

“หลักฐานในสมัยร้ข่กาลท่ีลอง เม่ือเสด็จข้ึนเสวยราชลมบ้ต โปรดให้มืข้าหลวงออกไป 

ตรวจลักเลก จึงพบเลกหรือข้าราษฎรหลบหนีจำนวนมาก ท่ีหลบเร้นเป็นรายบุคคลฝากคัวแฝงเร้น 

อยู่กับผู้มือำนาจก็มาก ท่ีหลบหนีไปอยู่ร่วมกันเป็น ‘ช่อง’ นอกกฎหมายก็มาก ‘ช่อง’ คนหนีเกณฑ์ 

เหล่'าน้ีมือยู่'ชุก1ชุม จนสุนทรภู่ก็เคยรายงานไว้เม่ือออกเดินทางไปตามชนบท ผมพบว่า เม่ือ 

พระเจ้าแผ่นดินล่งข้าหลวงออกไปลักเลกทีไร ไม่ว่าจะในท้องท่ีใดของพระราชอาณาจักร ก็มักพบ 

สภาพอย่างน้ีอยู่เสมอ ผมจึงสรุปว่าสภาพเข่นนี้คงดำรงมาต้ังแต่โบราณสืบมาจนถึงสมัย ร.ร เลย 

ทีเดียว นึ่แหละครับเลือดบ้านระจันขนานแท้เลยทีเดียว เพราะค่ายบางระจันก็เกิดมาจากชุมนุม

ของผู้หลบหนีภัยอำนาจใหญ่มาอยู่อย่างอิสระเหมือนกัน ลื่งที่,ชัดเจนอันหน่ึงก็คือ ชุมโจรเป็น

ลังคมอิสระที่พ้นจากอำนาจรัฐ เข้าไปอยู่ในน้ันหรือเช่ือมโยงไปถึงในน้ันได้ ก็ทำให้พ้นจากการ 

กดข่ีรังแกของรัฐท่ีท่ัวๆ ได้ จึงเป็นท่ีหลบช่อนของเสรืชนในอิกความหมายหน่ึง ซึ่งสืบลูกสืบหลาน 

มาจากคนใน‘ช่อง’ ของอดีต และอาจลีบลูกสืบหลานถึงส่วนหนึ่งของ พคท.ด้วย ในท่ามกลาง 

ประว้ตศาสตร์ท่ีไร้อิสระเสรีของคนไทยน้ัน มีท่ีหลบ'ช่อนเล็กๆ ของวิญญาณอิสระกระจายอยู่ท่ัวไป 

จะอุดรูโหว่เหล่าน้ีได้ ก็ต้องทำ,ไห้สังคมมือิสระเลรืและยุตีธรรมเท่ามัน" (ฉบับท่ี 93, 23 มิถุนายน 

2541)

ประวิตศาสตร์ไทยช่วงไหนที่คล้ายยุคทาส ‘ใอเอ ็มเอฟ’’

นิธิยังได้เปรียบเทียบลังคมไทยในขณะท่ีกำลังเผชิญภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอย่างหมัก 

จนต้องเข้าโครงการของกองทุนการเงํนระหว่างประเทศ (IMF ) และจะต้องถูกชนำนโยบายทาง
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การเงินการคลังของประเทศโดยองค์กรน้ี กับเหตุการณ์สำคัญในประว้ตศาสตร์2 เหตุการณ์ คอ 

วิกฤติปากน้ัาท่ีเป็นการเผชิญหน้ากับฝร่ังเศส เม่ือปี พ.ศ.2436 และการเสียกรุงศรีอยุธยาครั่งท่ี 2 

แก่พม่า โดยกล่าวว่าเหตุการณ์แรกน้ันคล้ายกับวิกยุติเศรษฐกิจตรงท่ี 1. ลังคมไทยต้องเผชิญ 

วิกยุติโดยขาดความเป็นเอกภาพของผู้นำ เพราะนักการเมืองท้ังสองยุคคึอสมัย 

ลมบูรณาญาสิทธิราชยํในรัชการท่ี 5 กับสมัยปัจจุบันมืความแตกแยกและแก่งแย่งชิงดีกัน 

เช่นเดียวกัน และ 2. ในวิกฤติปากนำไทยหวังท่ีจะให้อังกยุษช่วยคานอำนาจกับฝร่ังเศสคู่กรณ์ 

แต่อังกฤษก็ไม่มืความจริงใจเท่าใดนัก คำนึงถึงแต่ประโยชน์ท่ีตัวเองจะได้เป็นหลัก ไทยจึงไม่ได้ 

รับการช่วยเหสีอจากอังกยุษตามท่ีหวังไว้ ความคดท่ีจะเอาอนาคตของชาติไปวางไว้ในมือชาติ 

มหาอำนาจ เช่นน้ีก็ไม่ต่างอะไรกับการมุ่งแต่จะอาคัยอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีพัฒนา 

แล้วเข้าพยุงการลงทุนในประเทศไทยช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ซึงไม่แน่ว่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของ 

ไทยได้จริงหรือไม่ ส่วนเหตุการณ์เสียกรุงศรือยุธยาคร่ังท่ี 2 แก'พม่า รัฐในขณะน้ันแทบจะไม่มื 

ตัวตนอยู่จริง เพราะไม่มืความลามารถอำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรส่วนใหญ่ได้ ผู้คนท่ีไม่ได้ 

ทำนามาเกือบ 2 ปีก่อนเสียกรุงฯ พากันอดอยากหิวโหย และสุดท้ายก็ต้องรวมกลุ่มดูแลตัวเอง 

เป็นพวกๆ อยู่ท่ัว1ไปเพ่ีอปล้นอาหารกลุ่มอ่ืนบ้าง เพื่อป้องกันกลุ่มของตัวไม่ให้กลุ่มอ่ืนมาปล้น 

อาหารไปบ้าง หรือเพื่อหลบหนีไปต้ังนึคมทำการเกษตรเล้ียงตัวเองบ้าง ดังน้ัน การท่ีรัฐในสมัย 

ปัจจุบันทำตัวไร้ความหมายหรือหมดความสำคัญโดยปล่อยให้ประชาชนส่วนใหญ่ประลบความ 

เดือดร้อนจากวิกฤติเศรษฐกิจ จึงมืความใกล้เดียงกับตอนท่ีรัฐเหมือนไม่มืตัวตนในสมัยเสียกรุงฯ 

และอาจนำมาชงความเสียหายต่อประเทศชาติได้เช่นเดียวกันด้วย

“ราชอาณาจักรอยุธยาเกือบจะแตกสลายลงเป็นรัฐเล็กรัฐน้อย ถ้า'ไม่ได้พระเจ้าตากสิน 

รวบรวมกลับคืนข้ึนมาใหม่ได้ ท่ีรวบรวมกลับคืนข้ึนมาใหม่ได้ ก็ไม่ใช่เพราะพระบรมเดชานุภาพ 

ด้านการรบ แต่เพราะทรงทำให้รัฐสามารถอำนวยประโยชน์สุขข้ันพ้ืนฐานแก่ประชาชนได้ ไม่ว่า 

ในเรื่องความปลอดภัยหรืออาหาร วิกฤติท่ีทำให้คนตกงานเป็นล้านกำลังทำให้รัฐไร้ความหมาย 

เหมือนเมื่อพม่าล้อมกรุง ถ้ารัฐไม่ลามารถอำนวยประโยชน์สุขข้ันพ้ืนฐานแก่คนจำนวนมากท่ีกำลัง 

เดือนร้อนอยู่ในเวลาน้ี ประชาชนก็จะต้ัง 'ก๊ก' เพ่ือดูแลตัวเองแทนรัฐ ถึงประเทศไทยจะไม่ 

แตกออกเป็นเส่ียงๆ แต่ก็จะมืสภาพจลาจลที่ทำให้วิกฤติทรุดหนักลงไปอีกจนพ้ืนไม่ข้ึน” (ฉบับท่ี 

945, 29 กันยายน 2541)

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยคูได้'ล่ี “ขางหสังภาพ ( ถ่าย )"

บทความของนิธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประว้ตศาสตร์ ยังมืบทความที่น่าสนใจอีกก็คือ 

การอธิบายความเปลี่ยนแปลงบางเรื่องในลังคมไทยโดยดูจากเร่ืองราวที่เกี่ยวพันกับภาพถ่าย 

กล่าวคือ เม่ือมืผู้กล้าถ่ายภาพกันมากขึ้นนับตังแต่สมัยรัชกาลท่ี 4 ( ก่อนหน้านีมืความเซึอกันว่า
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รูปเหมอนหรือเงาของคนรวมเอา ‘'ขวัญ” ของคนผู้น้ันเอาไว้ จึงเกรงกันว่าหากถ่ายรูปแล้วจะมีการ 

นำขวัญไปทำมิดีมีร้ายได้ ) รูปถ่ายและการถ่ายรูปก็แพร่หลายในสังคมไทยอย่างรวดเร็วมากเช่น 

เดียวกับการเพมจำนวนของร้านถ่ายรูป ต'อมาไม่นานการถ่ายรูปท่ีร้านถ่ายรูปถึงกับเป็นประเพณี 

อย่างหนึงของครอบครัวไทยทีจะบันทึกช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของสมาชิกครอบคร็ว ไม่ว่าจะเป็น 

ภาพขณะบวช 1 ภาพเจ้าบ่าวเจ้าลาว 1 ภาพชุมนุมครอบครัว ฯลฯ แล้วภาพเหล่าน้ีก็จะถูกนำไป 

ติดไว้ในบ้านเรือนโดยเฉพาะในท่ีท่ีคนภายนอกท่ีมาบ้านจะลามารถมองเห็นได้ แตกยังมีความ 

แตกต่างกันอยู่บ้างก็ตรงทีภาพถ่ายทีติด1ไว้ในบ้าน'ของคน'ในเขตเมืองปักจะเป็น/ทพของครอบครัว 

ตนเองเท่านัน คือ พ่อ แม่ และลูก อาจมีท่ีเกิน'จากน้ีก็เป็นเพยงแค่ญาติสายตรง คือ ปูย่าตายาย 

หรือญาติท่ีมีลายโลหิตใกล้ชิดกันและท่ีลนิทกันจริงๆ ในขณะท่ีภาพถ่ายซองคนในชนบทซ่ึงมีท้ังท่ี 

ติดไว้ตามขอบกระจกและตัวกระจกของตู้เก็บของและเส้ือผ้า เลาเรือน และท่ีอื่นๆ ในบ้านน้ัน จะ 

มีต้ังแต่คนในครอบครัว 1 ญาติท้ังท่ีใกล้ชิตและห่างๆ กัน 1 พรรคพวกเพ่ือนฝูงและเพ่ือนบ้าน 1 

ดารานักร้อง นักแลดง เป็นต้น แต่ในยุคปัจจุปันรูปถ่ายในลักษณะดังกล่าวแทบจะหายไปจาก 

บ้านเรือนของคนไทย นิธิจึงคืดว่า ท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการลดความสำคัญเป็น 

อย่างมากของครอบครัวและเครือข่ายความสัมพันธ์แบบเดิมของไทย ขณะเดียวกันก็แลดงให้เห็น 

ว่า คนไทยยุคใหม่คิดถึงตัวเองว่าเป็นหน่วยของสังคมในฐานะปัจเจกบุคคลมากกว่าคดว่าตนเอง 

และครอบครัวเป็นหน่วยของสังคม สำหรัมไปติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือกลุ่มอ่ืนในสังคม

“ผมสังเกตเห็นว่า เด๋ียวน้ีไม่ค่อยได้เห็นรูปถ่ายบุคคลในบ้านเรือนของใครดาษด่ืนอย่าง 

แต่ก่อนเลียแล้ว มีบ้างก็เป็นภาพเขียนลีน้ัามันของเจ้าสัว หรือท่าน หรือคุณหญิง ฯลฯ ติดเอาสง่า 

ไว้ในห้องรับแขก ภาพเหล่าน้ีแลดงอำนาจบารมีหรือ'โภคทรัพย่ท่ีคน'ไนภาพน้ันครอบครองอยู่ 

ไม่ได้แสดงครอบครัวหรือ เครือข่ายความสัมพันธ์ของคนในภาพ ร้านถ่ายรูปยังเหลืออยู่ แม้จะ 

ลดจำนวนลงไปมากแล้ว แต่บริการหลักที่ร้านถ่ายรูปขายอยู่เวลานี้คือล้าง-อัดทิเล์ม ไม่ใช่การ 

ถ่ายรูปอย่างแต่ก่อนน้ี ถ้าจะมีคนถ่ายรูปบ้างก็จะถ่ายไปติดบัตรซึ่งต้องการด่วน ช่ัวโมงเดียวได้ 

หรือนาทีเดียวได้ อะไรทำนองน้ัน ล่วนใหญ่ของรูปถ่ายบุคคลคือรูปท่ีถ่ายกันเองและเก็บกันไว้ใน 

อัลบั้มภาพ ไม่ได้ติดโชว์ท่ีฝาเรือนอย่างแต่ก่อนน้ี หรือไม่ได้ติดกรอบต้ังหลังตู้อย่างฝร่ังด้วย ถ้าจะ 

มีคนท่ีติดรสนิยมแบบฝรั่งบ้าง ก็มักติดรูปภาพของคนท่ีอยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ 

เจ้าของบ้านเช่นเพื่อนรัก, ครู, หรืออย่างเก่งก็รูปตัวเองและภรรยา และลูกๆ อย่างไรก็ตาม

การลดขนาดจากฝาเรือนลงมาส่หลังตู้ก็เท่ากับลดความสำคัญลงไปด้วย ส่วนปันทึกช่วง

เปล่ียนผ่านของชีวิต คนปัจจุบันก็อาจปันทึกไว้ในวิดีโอ ไม่ใช่ในภาพถ่ายซ่ึงอาจตังให้ใครๆ ดูได้ 

จะจะ เพราะช่วงเปลี่ยนผ่านกลายเป็นเรี่องของบุคคลแท้ๆ ไม่มีสังคมเข้ามาเก่ียวด้วยดังแต่ก่อน,’ 

(ฉบับท่ี 924, 5 พฤษภาคม 2541)
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ศิลปะของไทยสรางสรรค์เอาไว้ด้วยสังคม

ในเรื่องเกี่ยวกับจารีตประเพณีทางศิลปะท่ัวไปซองไทย นิธิกล่าวว่าในลม้ยก่อนศิลปะของ 

ไทย,ไม"ไช่การสร้างสรรค์'ของปัจเจกบุคคลเหมือน'ไนสมัยนีท่ี1ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก เพราะ 

เป็นศิลปะทีไม่มีบุคคลใดบุคคลหนืงคิดค้นสร้างงานข้ึนเองทังหมดจนถึงขั้นอวดอ้างว่าตนเองเป็น 

ผู้สร้างงานศิลปะนันๆ อย่างแท้จริงแต่เพียงผู้เดียวได้ โดยทุกคนล้วนสืบทอดความรู้ความชำนาญ 

และมาตรฐานความงามมาจากครูหรือจารีตประเพณี ลอกเลียนและประยุกต์ดัดแปลงไปเรื่อยๆ 

และอย่างช้าๆ ศิลปะทเกดฃึนจึงมีลักษณะสืบเนื่อง ในขณะเดียวกันก็รับใช้ลังคมอย่างแท้จริง 

กล่าวคือรับใช้ลถาปันทางศาสนา การปกครอง และรับใช้วิถีชีวิตของคนท่ัวไปด้วย ศิลปะของไทย 

ทีมีความสืบเนืองทางวัฒนธรรมเช่นนและยังคงสืบทอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันก็ได้แก่ ลวดลาย 

แบบโบราณบนผ้าทอ 1 ลวดลายของงานฝ็มีอท่ีเป็นส่วนประกอบของศาสนสถานภายในวัด 1 

เป็นต้น ชี,งนิธิเห็นว่าลมควรท่ีจะช่วยกันรักษาไว้ให้ดำรงอยู่สืบไปในอนาคตด้วย

“ความคิดถึงศิลปะแบบฝร่ังแพร่หลายไปท่ัวโลก จนทำให้บางทีเรากลับเอาความศิดแบบน้ี 

ไปอ่านงานศิลปะโบราณของไทยเอง พยายามขุดคุ้ยเอาปัจเจกต่างๆ ข้ึนมาเชิดชู นับต้ังแต่ 

ฃรัวอนโข่ง 1 แปิะคง 1 มาจนถึงยายทองอยู่และแม่ขวัญจิต เป็นต้น ผมไม่ได้หมายความว่าเรา 

ไม่ควรยกย่องเชิดชูบุคคลเหล่าน้ีนะครับ แต่คนเหล่าน้ีไม่ใช่ 'ศิลปิน, ตามความหมายท่ีใช้กันใน 

ปัจจุบัน เขาเป็น ‘ครู’ ช่างท่ียิงใหญ่และเป็นหมุดหมายของสกุลทางศิลปะอันยิ่งใหญ่ ซ่ึง

สร้างสรรค์แบบที่เหมือนคนอื่นและเป็นแบบอย่างให้คนอื่นทำเหมือน  ผู้หญิงทอผ้าจึงอาจเป็น

กลุ่มสุดท้ายท่ีสืบต่องานศิลปะท่ีเก่าแก่ของไทย ไม่ใช่เก่าแก่แต่เฉพาะลวดลายและเทคนิควิธี 

เท่าน้ัน แต่เก่าแก่ในตัวความคิดว่าศิลปะคืออะไร และการสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นอย่างไรด้วย 

นั้นก็คือศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์ของลังคมท้ังในอดีต 1 ปัจจุบัน และอนาคต แต่ไม่มีศิลปิน 

ผู้สร้างสรรค์อย่างโดดเด่นแต่ผู้เดียว ปัญหาท่ีผมอยากท้ิงเอาไว้ก็คือ ศิลปะอย่างน้ีฝากการ 

อุปถัมภ์เอาไว้กับตลาดไม่ได้ เช่น เม่ือฟองสบู่แตก ผู้ดีก็เลิกเล่นผ้า ในขณะท่ีวิถีชีวิตท่ีเคยรองรับ 

งานศิลปะอย่างนี้ก็มลายหายสูญ1ไปแล้ว เราจะดำรงรักษาการสร้างสรรค์ทางศิลปะท่ีไร้ศิลปิน 

เช่นน้ีไว้ได้ต่อไปอย่างไร'’ (ฉบับท่ี 949, 27 ตุลาคม 2541)

เสิยงปาวๆ ท่ีต้องทน

และเมื่อเขียนบทความที่เน้นเฉพาะศิลปะการร้องเพลงน้ัน นิธิก็ยังได้กล่าวในลักษณะท่ี 

ลอดคล้องกับข้อความข้างต้นด้วยว่า เพลงไทยสากลและเพลงท่ีเรียกว่าเพลง "ลูกกรุง” เช่น 

เพลงท่ีร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์, ลุเทพ วงค์กำแหง, ชรินทร์นันทนาคร,เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, 

สวลี ผกาพันธุ,ฯลฯ ต่างล้วนสืบทอดศิลปะการร้องเพลงท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการร้องเพลงไทยเดิม
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แม้ว่าคนเหล่านีอาจจะร้องเพลงไทยเดิมเป็นและดีหรือไม่ก็ตาม เพราะจารีตทางศิลปะนั้นมี 

ซ่องทางสืบทอดได้หลายทางจนอาจทำให้ผู้ใด้รับการสืบทอดไม่รู้ตัวก็ได้ ล่วนเพลงลูกทุ่งก็'น่าจะ 

เป็นเซ่นเดียวกันน้ีคือมีศิลปะการร้องเพลงท่ีสืบทอดมาจากเพลงไทยเดิมเหมือนกิน ดูได้จากเพลง 

ทีร้องโดยสุรพล สมบตเจริญ,ไวพจน์ เพชรลุพรรณ, ชาย เมืองสิงห์, เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

ศิลปะการร้องเพลงท่ีมืความสืบเน่ืองทางวัฒนธรรมเซ่นน้ีแทบจะหายไปอย่างล้ินเซิงแล้วในเพลงท่ี 

แต่งและร้องกันในวงการเพลงยุคปัจจุบัน

“ศิลปะการร้องทีสืบทอดมาจากเพลงไทย ( ท่ีถูกเรียกว่าเดิม ) น้ัน ไม่ได้จำกัดเฉพาะอยู่ใน 

เพลงลูกกรุงเท่าบัน แต่ในเพลงลูกทุ่งก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ว่ากันว่าครูลุรพล สมบัตเจริญ 

แต่งเพลงบางเพลงออกมาแล้ว ท่านคิดว่าไม่เหมาะกับเลียงและวิธีร้องของท่านช่ึงมีสำเนียง 

สัพยอกหยอกเล่นอย่างแพรวพราว เพราะเพลงน้ันเป็นเพลงครวญถึงหญิงคนรัก ท่านจึงมอบให้

คุณลุเทพ วงคื’กำแหง เป็นผู้ร้อง เป็นต้น แต่เข้าวันหน่ึงผมต่ืนขึ้นมาก็พบว่าศิลปะการ

ร้องเพลงท่ีผมช่ืนชอบเหล่าน้ีหายไปแทบจะล้ินเซิงในเพลงไทยท่ีแต่งและร้องๆ กันทางล่ือนานา 

ชนิดในปัจจุบัน นักร้องท้ังที,เสียงดีและไม่ดีตามมาตรฐานของหูผมน้ันล้วนร้องเพลงแบบ ‘ปาวๆ ’

ไปหมด   ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในศิลปะการร้องเพลงของไทยน้ัน คิดดูก็

น่าตระหนก เพราะมันเร็วและแรงขนาดถอนรากถอนโคนทีเดียว เน่ืองจากไม่มีอะไรท่ีสืบเน่ืองกับ 

ศิลปะการร้องเพลงของไทยซ่ึงสืบกันมาเป็นหลายช่ัวอายุคนเลย ไปอาตัยฐานทางจารีตศิลปะของ 

วัฒนธรรมอ่ืน ( ถ้าเอามาจากการร้องของฝร่ัง ) ซ่ึงมีคนรู้จักมันจริงๆ อยู่ไม่ก่ีคน ผมอยากเอา 

ไม้เรียวตีพ้ืนกระดานแล้วตะโกนใส่วิทยุว่า ‘อย่ามาร้องปาวๆ 1 อย่ามาร้องปาวๆ ’ แต่ก็อดหวน 

ระลึกถึงคำพูดของท่านอาจารย์ศรีคักร วัลสิโภดม ในวันหน่ึงไม่ได้ เม่ือท่านรำพึงถึงความ 

เปล่ียนแปลงไปในทา,งเล่ือมโทรมของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยซ่ึงท่านคุ้นเคยด้วยสืหน้าเรียบขรึม 

เซิงปลง ท่านบอกว่า 'โลกน้ีมันไม่ใช่ของเราแล้ว,  “ (ฉบับที, 951, 10 พฤศจิกายน 2541)

การครองคู่ที่ไม,นำไปสู่ความขัดแย้ง

นิธิยังได้เสนอบทความทางศิลปวัฒนธรรมในเรื่องอ่ืนๆ อีก คือ บทความเกี่ยวกับการเลือก 

คู่ครองของหนุ่มลาวในวัฒนธรรมไทยลมัยปัจจุบัน ท่ีเขาเหินว่าควรเกิดฃึนในจุดต่างๆ ท่ีเป็นการ 

ประนีประนอมกันระหว่างอิลรภาพในการเลือกของหนุ่มสาวเองกับความเหินของพ่อแม่ เพ่ือไม'ให้ 

เกิดความขัดแย้งกันข้ึนในครอบครัว

“จุดที่จะประนีประนอมไม่ให้เกิดความขัดแย้งน้ันมีหลายจุด เป็นจุดท่ีเกิดฃึนได้ถ้าไม่มี 

ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดใช้มาตรการย่ืนคำขาด เซ่น อยากให้ลูกลาวหรือลูกชายแต่งงานกับใครก็สร้าง 

เง่ือนไขในชีวิตให้ลูกได้เกิดความคุ้นเคยกับฝ่ายตรงข้าม เซ่น ส่งไปเรียนเมืองนอกในมหาวิทยาสัย
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เดียวกัน, ยุให้ลูกออกไปเท่ียวเตร่กับฝ่ายน้ันฯลฯ เหตุดังน้ัน เราจึงพบว่าตระกูลเศรษฐีเมืองไทย 

มักจะแต่งงานอยู่ระหว่างกัน เหมือนท่ีเขาถือหุ้นไขว้กันไปมาระหว่างธนาคารต่างๆ หรือธุรกิจ

ต่างๆ นันเอง  วิธีอ่ืนท่ีคนไม่รวยขนาดน้ันใช้ก็คือการถ่ายทอดความคิด 1 รสนิยม 1 โลกทัศน์

ฯลฯ ให้แก่ลูกตัวเองซึงทุกคนก็มักจะทำโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว อันเป็นผลให้คนท่ัวไปมักไม่ค่อย 

แต่งงานข้าม‘ชนอัน’ ของตัวมากนัก เหตุดังนัน ดาวพระศุกร์ก็มักจะท้องกับตุ๊'กๆ มากกว่า 

คุณภาคย์เป็นธรรมดา" (ฉบับท่ี 907, 6 มกราคม 2541)

ภาษาจะน่าสนุก ถ้ามองว่าเป็นคุกและสนามรบ

ลำหรับบทความของนิธีทีเสนอให้มองภาษาว่าเป็นเหมือนคุกน้ัน เขาได้ให้คำอธิบาย 

เอาไว้ว่า ทีเสนอเช่นนิก็เพราะคนถูกจำกัดให้คิดอยู่แต่ในกรอบของภาษาน้ันเอง อย่างไรก็ตาม 

เขาก็อยากให้มองว่าภาษาเป็นเหมือนสนามรบของคนกลุ่มต่างๆ ด้วย เน่ืองจากการมองเช่นน้ีจะ 

ช่วยทำให้เห็นว่า การผันแปรของภาษาท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วได้สะท้อนการไหลเวียนอำนาจของ 

กลุ่มหน่ึงไปย์งอีกกลุ่มหน่ึงตลอดเวลา รวมท้ังได้เห็นการต่อล้ช่วงชิงอำนาจกันและกันผ่าน 

สนามรบของภาษา โดยท่ีผู้ท่ีอยู่ร่วมในการต่อล้อาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้

“ในช่วงท่ีดัพท์ฝ่ายซ้ายหล่ังไหลเข้ามาในภาษาไทย เช่น ‘ปลดแอก’ 1 ‘ฝ่ายปกครอง, 1 

'การกดข่ีขูดรีด' 1 ‘นายทุน’ 1 ‘มวลชน’ ฯลฯ ดัพท์เหล่าน้ีไม่ได้ทำให้ภาษาไทยท่ังค่ังข้ึนเท่าน้ัน 

แต่มาเปล่ียนวิธีมองโลกซองคนไทยด้วยไม่ว่าคนไทยคนน้ันจะเป็นซ้ายหรือขวา การเรียกรัฐบาล

ว่า ‘ฝ่ายปกครอง’ เปล่ียนทัศนคติของเราท่ีมืต่อ 'รัฐบาล’ ไปโดยสิ้นเชิง ‘ฝ่ายปกครอง’ ทำให้

เรามองภาพของประเทศชาติแตกต่างออกไป เราก็เป็นฝ่ายหน่ึง รัฐบาลก็เป็นอีกฝ่ายหน่ึง มี 

ความอัมพันธ์ท่ีเก้ือกูลกันก็ได้ หรือเอารัดเอาเปรียบกดขี่กันก็ได้ เราและรัฐบาลลงมายืนอยู่ใน

ระนาบเดียวกัน และด้วยเหตุดังนั้นจึงต่อรองและดุด่าว่ากล่าวกันได้ คำท่ีฮตข้ึนมาในสมัย

หลังและผมชอบใจคือคำว่า 'สมัชชา’ คำน้ีนักการเมืองใช้กันก่อน ด้วยข้อเสนอให้ต้ัง ‘สมัชชาแห่ง 

ชาติ’ สถาบันท่ีว่าน้ีเน้ีอหามันจะกร๊วกๆ กลวงๆ อย่างไรก็ช่างเถิด แต่มันเป็น ‘สมัชชา’ เชียวนะ 

ครับ เรารู้จักคำน้ีท่ีโน่นคือสมัชชาใหญ่ขององค์การลหประชาชาติ เป็นท่ีประชุมของโลก สำคัญ 

ขนาดน้ันทีเดียว ฉะน้ัน ‘สมัชชา’ แห่งชาติจึงต้องเจ๋งลูกเดียวอย่างแน่นอน แล้วคำน้ีก็ระบาดไป 

ถึงสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานและสมัชชาคนจน ท้ังเกษตรกรรายย่อยและคนจนไม่เคยมี 

ความสำคัญอะไรในวิธีคิดของฝ่ายปกครองไทยและคนช้ันกลางไทย แต่เม่ือเข้ามาเป็น ‘สมัชชา’ 

เสียแล้ว จะปฏิเสธความสำคัญได้อย่างไร ‘เกษตรกรรายย่อย’ น่ึก็สำคัญ เพราะท่ีจริงแล้วส่วน 

ใหญ่ของคนไทยเป็นอ้ายน่ึแหละครับ เป็นเกษตรกรรายย่อย มีผลประโยชน์เฉพาะท่ีไม่เคยมี 

นโยบายอะไรของรัฐรองรับ เพราะเคยถูกเหมารวมอยู่ในกลุ่ม ‘เกษตรกร' เท่าน้ัน พอคิดนโยบาย 

อะไรให้แก่เกษตรกรก็คิดถึงเกษตรอย่างชีพี การใช้ช่ือเกษตรกรรายย่อยเป็นช่ือสมัชชาจึงทำให้เถิด
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ตัวตนของเขาข้ึนท้ังในสำนึกของเกษตรกรรายย่อยเองและของสังคมไทยท้ังหมด เท่ากับได้ยึดกุม 

พืนท่ีส่วนหน่ึงในคุกภาษาได้ ” (ฉบับท่ี 933, 7 กรกฎาคม 2541)

สรุป

บทความต่างๆ ในปีน้ีฃองนิธิที่กล่าวถึงเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามน้ัน ได้แก่ 

บทความเกี่ยวกับกฺารเรียกร้องให้เพ่ิมวัฒนธรรมชาวบ้านในวัฒนธรรมแห่งชาติท่ีเต็มไปด้วย 

วัฒนธรรมหลวง 1 บทความเก่ียวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ีค่อนข้างให้ความสำคัญแก่นักวิชาการ 

ในการเข้ามามีบทบาทต่อการปฏิรูปการเมือง 1 บทความเก่ียวกับการแก่ไขปัญหาความรุนแรงใน 

ภาคใต้ทีผิดพลาดมาโดยตลอด เพราะถูกครอบงำโดยภาพของ “แขกมุสลิม” ตามสายตาของชาติ 

ตะวันตก 1 บทความเก่ียวกับการตรวจราชการของฝ่ายบริหารและข้าราชการระดับสูงของ รัฐโดย 

ใช้เคร่ืองบินเฮลิคอปเต'อร, บทความเก่ียวกับการท่องเท่ียวของไทยท่ียังไม่ลามารถทำให้เกิดการ 

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง 1 บทความเกี่ยวกับหนังลือ “จับโกหกนอสตราดามุส” ท่ีนิธิ 

เห็นว่าช่วยทำให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของกาลามสูตร 1 บทความเกี่ยวกับปัญหาที ่

เกิดข้ึนกับบ้านจัดสรรท่ีนิธิเห็นว่าเกิดข้ึนจากการท่ีไม่มีชุมชนท่ีแท้จริงมาเป็นฐานของความสัมพันธ์ 

ระหว่างสมาชิกของหมู่บ้านจัดสรร 1 เป็นต้น ส่วนเหตุการณ์ท่ีได้รับความสนใจจากผู้คนซ่ึงนิธิ 

นำมาใช้เป็นประเด็นเพ่ือเขียนบทความของเขาก็ได้แก่ การดึงพรรคชาติพัฒนาเข้าร่วมรัฐบาลซ่ึง 

สร้างปฏิกริยาจากผู้คนในสังคมว่าอาจจะทำให้เกิดเผด็จการทางรัฐสภาได้ 1 การท่ี 

กลุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาคัดค้านการโฆษณาของเบียร์ย่ีห้อลีโอท่ีมีมุขตลกในเซิงล้อเลียน 

ภาพลักษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด , การสร้างพระพุทธรูปปางเหยียบโลกของพระครูรูปหน่ึง 

แห่งวัดสนามจันทร์ จ. นครปฐม ซึงกลายเป็นข่าวท่ีได้รับความสนใจจากคนท่ัวไปพอลมควร 1 

เป็นต้น

ลำหรับประเด็นต่างๆ ที่นิธินำมาวิพากษ์ในบทความของเขาบีน้ีนั้น เป็นประเด็นทางด้าน 

สังคม -  วัฒนธรรม ในสัดส่วนท่ีสูงมาก ( จากบทความท้ังหมด 48 บท ในบีน้ี เป็นประเด็นทาง 

ด้านสังคม-วัฒนธรรมถึง36บท ห ร ือ75%ประเด็นทางการเมืองเพียง9 บ ท ห ร ือ18.5% และ 

ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเพียง3 บท หรือ 6.25%) ซ่ึงก็ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นว่า 

ทัศนคติ “บุญธรรมกรรมแต่ง’’ ในสังคมไทยน้ัน น่าจะเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำคัญท่ีทำให้คนไทยเป็น 

จำนวนมากนิยมเล่นการพนัน ท้ังน้ีเพราะเช่ือว่าการเล่นการพนันเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะทำให้ 

โชคลาภ ( ซึ่งคนไทยเกือบทุกคนมักคิดฝันกันว่าตัวเองก็น่าจะมีล่ิงน้ีไม่ด้อยไปกว่าคนอื่น ) เข้าถึง 

ตัวเอง’ได้สะดวกย่ิงข้ึน 1 การเรียกร้องให้สังคมไทยมอง “คนอ้วน" เสียใหม่ว่า ไม่ได้มีบุคลิกตลก 

แค่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีบุคลิกในมิติอื่นๆ เช่นเดียวกับคนท่ัวไปเหมือนกัน ท้ังน้ีเพ่ือให้คนอ้วนท่ี
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มักชอบแสดงออกว่าตนเองเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเพทะกลัวจะถูกสังคมมองว่าถ้าไม่ทำ 

เข่นนิจะเป็นคนอ้วนท่ีผิดปกติน้ัน ได้แลดงบุคลิกท่ีหลากหลายของตนไอ้ตามชอบใจเหมือนท่ีคน 

ท่ัวไปมักจะทำกันเป็นปกติ 1 การเลนอทางออกเพ่ือยับย้ังการมุ่งแลวงหาแต่กำไรในการรักษา 

ผู้ป่วยของแพทย์ โดยการกระจายความรู้ด้านลาธารณสุขให้แพร่หลายและเข้าถึงผู้คนทุกระดับใน 

สังคมไทย 1 การสะท้อนไห้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีขาดความผูกพันลึกซ้ึงในหมู่ชาวเกย์หรือผู้ชายท่ี 

รักคนเพศเดียวกันจากดัพท์เฉพาะท่ีไข้กันแพร่หลายไนนวดวงของชาวเกย์1 การวิพากษ์วิจารณ์ 

พระพุทธรูปปางเหยียบโลกของพระวัดลนามจันทร์ จ.นครปฐม ว่ามืลักษณะอุจาด ไร้พุทธคิลป็ 

โดยส้ินเซิง เพทะมืท่าทางท่ีเป็นตรงกันข้ามกับพุทธลักษณะท่ีดีฃองพระพุทธรูปซ่ึงก็คือความน่ิง 

แห่งลภาวะธรรมหรือพุทธ 1 เป็นต้น ล,วนประเด็นทางด้านการเมืองซ่ึงมืไม่มากนักในบทความชอง 

นิธิน้ัน ก็มืท้ังการช้ีให้เห็นถึงวิธีท่ีจะหยุฒ้ังเผด็จการทางรัฐสภา โดยการสร้างกระบวนการ 

ประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งในสังคมไทย เพ่ือทำให้ “กระแล” ชองสังคมเป็นกระแสท่ีมืคุณภาพ และ 

กระแสท่ีมืคุณภาพน้ัเองท่ีจะเป็นตัวควบคุมกดดันไม่ให้เกดเผด็จการทางรัฐสภาข้ึนมาได้ 1 การ 

อธิบายให้เห็นถึงเบ้ิองลึกของพฤติกรรมของกลุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีออกมาดัดค้านเปียร์ย่ีห้อลีโอ 

ว่า เป็นความพยายามรักษาเกียรติยศและศักดิ้ศรืของตำแหน่งผู้ว่าฯ จังหวัดไม่ให้ถูกทำลายไป 

เพราะเกียรติยศและดักติ'ศรืน้ีเป็นส้ิงท่ียังคงหลงเหลึออยู่กับตำแหน่งผู้ว่าฯ จังหวัด ในขณะท่ี 

อำนาจซ่ึงดูผิวเผินก็อาจคิดได้ว่าผู้ว่าฯ จังหวัดมืสิ้งน้ีอยู่'ไนมือมากมายน้ัน ไม่ได้มือยู่จริงในทาง 

ปฎิมัติสำหรับตำแหน่งผู้'ว่าฯ จังหวัด 1 การตำหนิการตทจทชการโดยการนั้งดูอยู่แต่บน 

เฮลิคอปเตอร์ของเด้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐเข่นนายกรัฐมนตรืฯลฯว่า เป็นการตรวจท'ชการท่ี 

ฉาบฉวย เข้าไม่ถึงสาเหตุท่ีทำให้เกีดปัญหาต่างๆ ได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากไม่ได้ใปรับฟังข้อมูล 

โดยตรงจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ 1 เป็นด้น ในขณะท่ีประเด็นทางด้านเศรษฐกิจท่ี 

มือยู่เพยง 3 บทความน้ัน ก็ได้แก่ การช้ีให้เห็นถึงความล้มเหลวของนโยบายพัฒนาประเทศท่ีไม่ 

ลามารถทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มืความเป็นอยู่ท่ีดีได้ว่า เป็นเพราะถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม 

ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่มองเห็นความจนและคนจนเป็นลงแปลกปลอมของระบบ 1 การกล่าวถึง 

“ปัญญาญาณ” ท่ีขาดหายไปจากสังคมไทย ซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญอันหน่ิงท่ีทำให้ประเทศไทยต้อง 

เข้าสู'ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 1 การเสนอแนะรูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเซิงวัฒนธรรมทีแท้จริง
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ปี 2542

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2542

ด้านการเมือง

ในปี 2542 รัฐบาลภายใต้การนำของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ยังคงต้องเผชิญ 

กับปัญหาที,เกิดจากวิกฤติทางเครษฐกิจที่เริ่มต้นข้ึนกลางปี 2541 และปัญหาที่เกิดจากความผิด 

พลาดของนโยบายการแก!ขปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีมีนายธารินท์ นิมมานเ'ฒินท์รัฐมนตรีว่าการ
57 63 63

กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเต็มตัว เพราะนายศุภชัย พานิซกักด้ิ รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชงเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในตอนเริ่มต้นจัดต้ังรัฐบาลซุดน้ี 

นัน ทำไปทำมากลับถูกนายธารินทร์แย่งชิงบทบาทหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไปครอง โดยนายชวน 

ก็'ให้การสนับสนุนนายธาริ'นทร์เป็นอย่างดี ( จนเป็นเหตุให้นายศุภชัยต้องมุ่งม่ันหันไปชิงตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกต้ังแต่ปีท่ีแล้วกับนายไมค์ มัวร อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศ 

นิวซีแลนด์ และในปีน้ีก็รู้ผลแล้วว่านายศุภชัยจะไดใปเป็นผู้นำขององค์การการค้าโลก 

อย่างแน่นอน แต่ต้องรอให้นายไมค์ มัวf  คู่แข่งเป็นก่อน 3 ปีนับตั้งแต่กลกงปีนี้ แล้วจึงค่อยถึงคิว 

ของนายศุภชัยท่ีจะได้เป็นต่ออีก 3 ปีตามข้อตกลง ) นอกจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้ว 

รัฐบาลท่ีมืนายซวนเป็นหัวหน้าคณะยังต้องเผชิญกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมอันไม่ชอบมา 

พากลท่ีส่อไปในทางทุจริตคอรัปช่ันของนักการเมืองพรรคร่วมรัฐบาล และข้าราชการหรือพวกพ้อง 

บริวารท่ีใกล้ชิดกับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลอีกหลายเร่ีอง เช่น คดีเก่ียวกับนารวล์ฟกัง อุลริค 

มาเปียชาวเยอรมัน ท่ีมืการพาดพิงว่าคนใกล้ชิดของ พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน์รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงมหาดไทย เข้าไปเก่ียวข้องด้วย 1 ปัญหาบ้าน 3 หลังท่ีจังหวัดกาญจนบุรีท่ีสร้างในเขต 

ปาสงวนแห่งชาติและเจ้าของบ้านดังกล่าวก็มืความใกล้ชิดกับ พล.ต.สน่ัน อีกเช่นกัน 1 คดีนาย 

หลิว ซี กง พ่อค้าซีดีเถ่ือนซาวมาเลเซียท่ีถูกจับได้ท่ีบ้านพิษณุโลกและมีนายทหารติดตามตัว 

นายกรัฐมนตรีเก่ียวพันอยู่ด้วย 1 เป็นต้น รวมไปถึงเร่ืองราวอ่ืนๆ ท่ีส่งผลสะเทือนต่อรัฐบาล เช่น 

คนสนิทของนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี บุกไปมืเริ่องบนสำนักงานหนังสือพิมพ์ 

ไทยโพสต์, การบุกยึดสถานทูตพม่ากลางกรุงเทพฯ ของนักศึกษาพม่า 1 คดีการทุจริตการเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาเทศบาลนครจังหวัดสมุทรปราการ หรือ คดี '‘โคตรโกงท่ีปากน้ํา” ช่ึงมืเสียงครหาต่อ 

กลุ่มของนายวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 1 เป็นต้น ปัญหาต่างๆ 

เหล่าน้ีทำให้ประชาซนเริมเกิดวิกฤติศรัทธาต่อรัฐบาลชุดน้ีมากข้ึนเป็นลำดับ
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นอกจากน้ีในช่วงกลางปี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร่ืองการแต่งต้ังจอมพลถนอม 

กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เป็นนายทหารพิเศษรักษาพระองค์ ยังใต้ก่อให้เกิดกระแลวิพากษ์ 

วิจารณ์นายซวน หลีกภัย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรึงเป็นผู้เซ็นคำยังแต่งตังนีว่า 

เป็นผู้ทรยศต่อประชาธิปไตยและอุดมการณ์14 ตุลาคม 2516 รวมท้ังผู้เลียชีวิตในเหตุการณ์ 

6 ตุลาคม 2519 ซ่ึงในเหตุการณ์หยังน้ีนายชวนกํเป็นอีกผู้หน่ึงท่ีไต้รับผลกระทบจนต้องหลบหนี 

เช้าไปอยู่ในป่าช่วงเวลาหน่ึงด้วย จนมีการเรียกร้อง'จากเครีอช่ายองค์กรประชาธิปไตยโดยเฉพาะ 

จากแกนนำนักศึกษาคนสำคัญในสมัยเหตุการณ์14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ให้ 

นายชวนออกมาขอโทษวิรชนท่ีเลียชีวิตในเหตุการณ์เดือนตุลาคมท้ังสองคร้ังกลางท่ีประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อคำสั่งแต่งต้ังจอมพลถนอมดังกล่าว แต่นายชวน 

กยับยืนยันว่าจะไม่ขอโทษ และกล่าวเพยงแค,รู้สึกเสยใจในเร่ืองน้ีเท่าน้ัน

ในช่วงปลายปี การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลท้ังคณะมีเป้าหมายหยักอยู่ท่ีนายชวน 

นายธารินทร์ และพล.ต.สน่ัน นายซวนถูกโจมตีจากฝ่ายค้านในประเด็นความไม่มีฝ็ มือในการ 

บริหารประเทศ การแต่งต้ังจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายทหารพิเศษรักษาพระองค์ และเรื่อง 

คนใกล้ชิดค้าชีดืเถ่ือนโดยใช้บ้านพิษณุโลกเป็นจุดพักและกระจายสินค้า แม้นายซวนจะไต้ตอบโต้ 

และช้ีแจงในประเด็นต่างๆ ไต้ดีพอลมควร แต่ก็นับว่าศึกซักฟอกคราวน้ีไต้ลดความน่าเช่ือถือต่อ 

ภาพลักษณ์ของนายชวนอย่างท่ีไม,เคยเป็นมาก่อน ส่วนนายธารินท์น้ันแม้จะถูกโจมดือย่างหนัก 

ในเร่ืองปัญหาธนาคารกรุงไทยและนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แต่ก็สามารถช้ีแจงข้อกล่าวหา 

ดังกล่าวไปไต้แบบไม่ยากเย็นนัก อย่างไรก็ตามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคร้ังน้ี นายธารินท์กยับ 

ถูกประเด็นเล็กๆ ที่ฝ่ายค้านนำมาแฉจนทำให้มีภาพติดลบ อย่างการไต้รับฉายาที,ไม่ล้จะน่าฟังนัก 

คือ “รัฐมนตรีไก่ย่าง” อันมีที่มาจากการท่ีบริษัทสำลูกกาแลนด์ที่นายธารินท์และพวกพ้องนักธุรกิจ 

ต้ังข้ึนมาน้ัน ได้มีช่ือของผู้ถือหุ้นรายหน่ึงท่ีเป็นซาวบ้านธรรมดาและเคยมีอาชีพขายไก่ย่างถือหุ้น 

อยู่ด้วยในมูลค่าสองร้อยกว่าล้านบาท แม้ในประเด็นน้ีนายธารินท์จะช้ีแจงแก้ข้อสงสัยไต้ซัดเจน 

ก็ตาม แต่ฉายา “รัฐมนตรีไก่ย่าง,’ ก็ดูจะเป็นท่ีติดปากนักการเมืองฝ่ายค้านสื่อมวลชน และผู้ท่ี 

สนใจการเมืองท้ัวไป นอกจากน้ีนายธารินทร์ยังถูกโจมดืในเรื่องของการเป็นนักดื่มเครื่องดื่ม 

ประเภทแอลกอฮอล์ด้วย สำหรับในรายของพล.ต.สน่ันน้ันนอกจากจะเป็นผู้ท่ีถูกยังคมต้ังข้อกังขา 

ในพฤติกรรมมากท่ีลุดภายหยังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจบสินลง จากประเด็นบ้านสามหยังที 

จังหวัดกาญจนบุรี การใช้อำนาจเกินขอบเขต และความรํ่ารวยผิดปกติแล้ว ยังถูกพรรคร่วม 

รัฐบาลโดยเฉพาะพรรคชาติไทยแสดงความไม่พอใจ เมื่อทีมที่ปรึกษภของ พล.ต.สน่ันถูกต้ัง 

ข้อยังเกตอย่างมีหยักฐานจากฝ่ายค้านว่า ไต้ใช้อำนาจรัฐหาข้อมูลของพรรคร่วมรัฐบาลโดย 

เฉพาะพรรคชาติไทยที่กำยังมีปัญหาเร่ืองบ้านลามหยังที่จังหวัดกาญจนบุรีกับพรรคประซาธิปัตย์
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เพ่ือนำมาใช้ต่อรองขอเลียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาล ในประเด็นน้ีได้ทำให้เกิดความ 

ระลำระสายภายในรัฐบาลมากพอลมควร และผู้ท่ีโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงก็คือ พล.ต.สน่ัน 

แต่ในทีสุดก็ชีแจงตกลงกันได้ และรัฐบาลก็สามารถสอบผ่านการอภิปรายใม่ใว้วางใจในคร้ังน้ี 

ไปได้

ในส่วน'ของสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงเป็นฝ่ายนิติบัญญ้ต๊มีหน้าท่ี'ในการออกกฎหมาย ปรากฏ 

ว่าตังแต่ต้นปีถึงปลายปีที'มีการประชุมสภา 2 สมัยการประชุมน้ัน ยังมี ส.ล.เป็นจำนวนมากท้ัง 

ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลขาดการประชุมหรือไม่ก็เช้าประชุมสายเหมือนเดิม ส่วนพวกท่ีเข้าประชุมก็มัก 

เล่นเกมตีรวนกัน เช่น ขอนับองค์ประชุม ฯลฯ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประซาชนเป็นหลัก 

ย่ิงไปกว่านันยังมีการใช้อำนาจหน้าท่ีไปในทางมิชอบเพ่ือแสวงหาผลประโชน์ใส่ตัวและ:พวกพ้อง 

จนทำให้เกิดเลียงครหาอยู่เป็นระยะๆ

ด้านพรรคการเมือง ขณะท่ีกระแสความนิยมของประชาซนโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ ต่อ 

พรรคประชาธิปัตย์เริมตกตํ่าลงเรือยๆ ก็มีการเปิดตัวเองอย่างเป็นทางการของพรรคไทยรักไทยท่ีมี 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของประเทศเป็นหัวหน้า 

พรรค และด้วยปัจจัยทางการเงินของตัวหัวหน้าพรรคและลูกพรรคอีกหลายคนท่ีล้วนแต่เป็น 

นักธุรกิจที่ประลบความสำเร็จอย่างสูง ทำให้พรรคไทยรักไทยกลายเป็นพรรคคู,แข่งสำคัญของ 

พรรคประซาธิปัตย์แกนนำรัฐบาลในขณะน้ันทันที ส่วนความเคล่ือนไหวอื่นๆ ท่ีสำคัญรอง 

พรรคการเมืองต่างๆ น้ัน ได้แก่ การแยกตัวของกลุ่มวังน้ัาเย็นจากพรรคความหวังใหม่ออกมาทำ 

กิจกรรมการเมืองอย่างเป็นเอกเทศ ภายใต้การนำของนายเสนาะ เทียนทอง 1 ปัญหาความ 

แตกแยกของพรรคกิจลังคม จนทำให้นายมนตรี พงษ์'พาณิช อดีตหัวหน้าพรรค ต้องลาออก 

จากการเป็นสมาชิกพรรคและล้ินสุดสมาชิกภาพ ล.ส. 1 พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีการดึงตัว 

นักการเมืองท่ีมืฐานคะแนนเลียงดีมาเช้าพรรคจนเกิดปัญหาขัดแย้งกันอยู่เนืองๆ 1 เป็นต้น 

ย่ิงไปกว่าน้ัน ในเร่ืองการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีต้องการให้มืการ 

เลือกตั้งคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารทางอ้อม โดยกำหนดให้มืการเลือกต้ัง ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ 

หรือ “ปาร์ตั้ลิสต์” ข้ึนมา เพ่ือให้พรรคการเมืองคัดสรรคนท่ีมืความรู้ความลามารถมาลงสมัคร ล.ล. 

ประ๓ ทน้ีน้ัน นอกจากจะไม่ได้รับความสนใจจากพรรคการเมืองต่างๆ โดยไม่มืพรรคการเมืองใด 

พยายามคัดสรรผู้สมัครมาลงใน ส.ล.แบบบัญชีรายช่ืออย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้ว ในทางตรงกัน 

ข้ามกลับมืหัวหน้าพรรคการเมืองบางพรรคซ่ึงควรจะต้องเป็นเบอร์หน่ึงในส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ 

เพื่อท่ีจะเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีหรือนำพรรคเข้าร่วมจัดต้ังรัฐบาลบริหารประเทศภายหลัง 

การเสือกต้ังน้ัน ออกมาแสดงความต้องการจะลงรับสมัครแบบแบ่งเขตเสือกตัง ทังๅ ที 

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีเจตนารมณ์ให้ ส.ส.ประเภทนิเข้ามาทำหน้าทีเป็นฝ่ายนิติบัญญ่ติ
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พฤติกรรมเหล่านีจึงเป็นการแสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีถึงความไม่จริงใจของพรรคการเมืองส่วน 

ใหญ่ในการเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปทางการเมืองซ่ึงเป็นสิงท่ีประชาชนต้องการ

ด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2542 ความเสียหายจากวิกฤติเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ ยังคงล่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ 

โดยรวมของประเทศอย่างต่อฺเน่ือง อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูงเพราะธุรกิจอุตสาหกรรม 

หลายแห่งยังคงมืการปรับลดพนักงานเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ในขณะท่ีการจ้างงานใหม่แทบจะไม่มื 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างท่ีรัฐบาลนำออกมาใช้ เช่น มาตรการ 14 สิงหาคม 2541 

ที่อัดฉีดเงินช่วยเหลือสถาบันการเงินด้วยการช่วยเพ่ิมเงินกองทุนฃ้ันท่ีหน่ึงและลอง 1 มาตรการ 

30 มีนาคมและ 10 สิงหาคมในปีน้ีซ่ึงมีท้ังการลดภาษีมูลค่าเพ่ิมและการกระตุ้นให้คนใช้จ่าย 1 

การจ้างงานด้วยเงินกู้มิยาซาว่าจากญ่ีปุน ฯลฯ มาตการเหล่าน้ีไม่ลามารถกระตุ้นและบรรเทา 

ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างได้ผลนัก อย่างไรก็ตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ก็ยัง 

ลามารถเติบโตกว่าปีก่อนประมาณ 4 % ซึ่งถือเป็นการพ้นจากภาวะการติดลบมาเป็นบวกได้เป็น 

ครังแรกนับตังแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือกลางปี 2540 ด้านการส่งออกน้ันเป็นไปตามท่ีหลายฝ่าย 

คาดการณ์เอาไว้คือขยายตัวในปีน้ีเกือบ 8 % แม้ตัวเลขท่ีดูลูงน้ีอาจเกิดจากปัจจัยหน่ึงท่ีสำคัญคือ 

ฐานการล่งออกจากปีก่อนค่อนช้างต่ํา แต่ในภาคการส่งออกของไทยก็มืปริมาณการส,งออก 

เพ่ิมขึนหลายเท่าตัว และแม้ว่ามูลค่าการล่งออกจะไม่สูงอย่างที่คาดหวัง แตกเป็นไปตามภาวะ 

อัตราแลกเปล่ียนท่ีค่าเงินบาทได้อ่อนตัวลงมาเล็กน้อย

ด้านสังคม - วัฒนธรรม

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประซาซนท่ัวประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเฉลิม 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิงใหญ่ เน่ืองในวโรกาสท่ีพระองค์ทรงมีพระชนมายุ 

ครบ 72 พรรษาในวันคล้ายวันประสูติ 5 ธันวาคมปีนี้ ขณะท่ีนิตยสารไทม์ซ่ึงเป็นนิตยสารระดับ 

โลก ฉบับวันท่ี 6 ธันวาคม ก็ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ไนวโรกาสน้ีด้วย โดยได้ตีพิมพ์ 

เร่ืองราวเก่ียวกับพระราชประวิตและสดุดีพระราชกรณียกิจท่ีล้วนแล้วแต่ทรงบำเพ็ญเพ่ือประโยชน์ 

สุขแก่พสกนิกรชาวไทย

สำหรับเรื่องราวอื่นๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีกลายมาเป็นท่ีสนใจของประชาชน 

ชาว,ไทย'ในรอบปีน้ีคือ การประทานสัมภาษณ์ในวันท่ี 9 สิงหาคมของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ 

ราชกัญญา เก่ียวกับเร่ืองท่ีทรงหย่ากับนายปี,ตอร์ เจนเช่น อดีตพระสวามี เน่ืองจากพระสวามีไป 

มีภรรยาใหม่ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ จะทรงเป็นผู้ดูแลคุณพลอยไพลิน คุณใหม่ และ
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คุณภูมิพระธิดาและพระโอรสเอง ส่วนอีกเร่ืองหน่ืงก็คือ ม.ล.บ้วกิติยากรพระชนนีในลมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใต้ถึงแก่พิราลัยอย่างสงบด้วยโรคชราและและอาการวัดความ 

ดันโลหิตไม่ได้ เม่ือวันท่ี 19 กันยายน ณ ตึก 84 ปี โรงพยาบาลคิริราช สิริรวมอายุ 90 ปี

ในปี 2542 มีภาพยนตร์ต่างประเทศเร่ือง,ดอะ ปีช และ แอนนา แอนด์ เดอะ คิง มาซอ 

ถ่ายทำในประเทศไทย จนกลายเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ เดอะ ปีช มี 

การถกเถึยงกันถึงปัญหาการทำลายสภาพแวดล้อมของอ่าวมาหยา จังหวัดกระบ่ี สถานท่ีหลัก 

สำหรับการถ่ายทำ ส่วนแอนนา แอนด์เดอะ ศิงน้ันถกเถียงกันในเรื่องการบิดเบือนประวิตศาสตร์ 

โดยเกรงว่าเมืออนุญาติให้ถ่ายทำแล้ว ถ้ามีการบิดเบือนประวิติศาสตร์เกิดข้ึนจะกลายเป็นว่าการ 

บิดเบือนนันได้รับการรับรองจากประเทศไทย สุดท้ายเร่ือง,ดอะ บืช ได้ถ่ายทำในประเทศไทย 

ส่วนแอนนา แอน เดอะ คิง ไม่ได้รับอนุญาต ภาพยนตร์เร่ืองน้ีจึงต้องยกกองถ่ายไปถ่ายทำท่ี 

ประเทศมาเลเซียแทน

ในรอบปีน้ียังได้เกิดกระแสความนิยมบูชาพระสุพรรณกัลยา ลมเด็จพระพ่ีนางในสมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราช โดยกระแสความนิยมนี้มีจุดเริมต้นที่ พ.ญ.นสินี ไพบูลย์กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สกายไลน์ยูนิต้ี จำกัด เจ้าของผลิตกัณฑํกิฟฟารีน ซ่ึงได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ของ 

พระสุพรรณกัลยามาทำปฎทินแจกให้แก่ลูกค้า เพราะพระสุพรรณกัลยาเป็นท่ีนับถือของ 

พ.ญ.นลินีจากการทรงยอมเลียสละพระองค์เป็นตัวประกันแก่พม่าเพี่อแลกกับอิสรภาพของลมเด็จ 

พระนเรศวร หลังจากนันพระบรมฉายาลักษณ์ของพระสุพรรณกัลยาก็กลายเป็นท่ีนิยมอย่าง 

กว้างขวาง โดยเช่ือกันว่าถ้าบูชาแล้วก็จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและทำมาค้าขายคล่อง 

นอกจากน้ีเม่ือมาผนวกกับเร่ืองราวท่ีถูกเผยแพร่ออกสู่ลาธารณชนท่ีว่าพระสุพรรณกัลยาได้มาเข้า 

นิมิตรของหลวงปูโง่น โสรโย พระเกจิอาจารย์ผู้มีช่ือเลียง เม่ือคร้ังเดินทางไปพม่าราว 50 ปีก่อน 

เพี่อบอกเล่าว่าดวงวิญญาณของพระองค์ยังคงถูกกักขังอยู่ท่ีพม่า จนหลวงปูโง่นต้องทำพิธีปลด 

ปล่อยดวงพระวิญญาณให้ใด้กลับสู่ประเทศไทยน้ัน ก็ย่ิงทำให้กระแสความนิยมบูชา 

พระสุพรรณกัลยาเพ่ีมสูงฃ๋ึน'ไปอีก อย่างไรก็ตามกระแสความนิยมท่ีมีต่อพระสุพรรณกัลยาน้ัน 

ก็ค่อยๆ ลดลงตามลำดับในเวลาต่อมา

สำหรับการจัดการประกวดนางสาวไทยที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปีและดำเนินต่อเนื่องมา 

อย่างยาวนานนั้น ในปีน้ีก็ได้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ข้ึน เมื่อทางสถานีโทรทัศน์ลีกองทัพบก 

ช่อง 7 ภายใต้การนำของนางสุรางค์ เปรมปรีดิ้กรรมการผู้จัดการ กับสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธ 

วิทยาลัยฯ ได้ยกเลิกการจัดการประกวดนางลาวไทยร่วมกัน หลังจากช่วยกันทำหน้าท่ีน้ีมาโดย 

ตลอดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ลาเหตุเพราะทางสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธฯ ซ่ึงเปล่ียน
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คณะกรรมการใหม่ท้ังชุด มีแนวคิดจะเปล่ียนแปลงเวทีนางสาวไทยใหม่ให้มีการพัฒนามากข้ึน 

กว่าเดิม โดยมองว่าผู้หญิงไทยปี 2000 ต้องสวย เก่ง คล่อง มีสมอง แต่เวทีนางสาวไทยแบบเก่า 

ไม่สามารถสนองตอบความต้องการน้ีไต้ จึงลงมติว่าควรเปิดให้มีการประมูลเสนอรูปแบบการจัด 

งานแบบใหม่ๆ ปรากฎว่ามีเพียงสถานีโทรทัศน์สีไอทีวีเท่าน้ันท่ีย่ืนชองประมูล ส่วนสถานีฯช่อง7 

ทีถือลิฃสิทธิ้เป็นผู้ส่งนางงามไปประกวดนางงามจักรวางหรือมิลยูนิเวอf ส ได้หันไปจัดการ 

ประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอรืสข้ึนแทนแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ท่ีได้รับตำแหน่งน้ีก็จะเป็นตัวแทน 

ของประเทศไปประกวดนางงามจักรวาล และปล่อยให้ทางสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธฯ จัดการ 

ประกาดนางสาวไทยต่อไป โดยมีไอทีวีเป็นผู้ดำเนินการ สำหรับผู้ท่ีได้รับตำแหน่งนางลาวไทยน้ัน 

ก็จะทำหน้าท่ีเป็นเพียงทูตวัฒนธรรมเพ่ือประซาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ท่ัวโลกได้รู้จัก

ในช่วงกลางปีวันท่ี 23 มิถุนายน ข่าวของพระเอกลูกคร่ึงไทย -  อเมริกันคริลโตเฟอร์ 

แจ็ค เบญจกุล ท่ีกำลังโด่งตังจากละครเร่ือง “ช่ืนชีวานาวี'’น้ัน ได้รับความสนใจจากประชาชน 

เป็นอย่างย่ิง เพราะคริลฯ ได้ประสบอุปตเหตุถูกรถจักรยานยนต์พุ่งซนขณะท่ีเขากำลังช่วยเหลือ 

สองสามี - ภรรยาท่ีขับรถจักรยานยนต์พลิกคว่ําอยู่ริมถนนเพชรเกษม จน'ทำ'ใ#!ริลฯ บาดเจ็บ 

สาหัส เลือดค่ังในสมองและกระดูกเชิงกรานหัก กลายเป็นเจ้าชายนิทรา อย่างไรก็ตามผลจากการ 

ทำความดีฃองคริลฯ จึงทำให้เขาได้รับพระมหากรุณทัคุณจากลมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม 

ราชินีนาถ โดยทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมกับพระราชทานเงิน 1 แลนบาท 

เพ่ือให้ใช้จ่ายอีกด้วย ส่วนอาการบาดเจ็บของคริลฯ ก็ค่อยๆ ดีข้ึนทีละน้อยๆเป็นลำตับ

ต่อมากลางเดือนกรกฎาคม หญิงไทยก็ตกเป็นข่าวไปท่ัวโลกเม่ือสำนักข่าวเอพีและ 

เอเอฟพีประโคมข่าวว่า แม่บ้านลาวไทยของสถานเอกอัครราชฑูตคูเวตประจำประเทศไทย 

กล่าวหาเอกอัคราชฑูตทูตคูเวตว่ากระทำการลวนลามทางเพศต่อเธอ โดยได้เข้าแจ้งความต่อ 

เจ้าหน้าท่ีตำรวจท่ีอ้างว่าไม่ลามารถดำเนินคดีกับทูตคูเวตได้ เน่ืองจากติดเอกสิทธิใเละความ 

คุ้มครองทางการทูต แม่บ้านไทยจึงได้เข้าร้องเรียนต่อนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการต่างประเทศ ในขณะท่ีเอกอัครราชทูตคูเวตก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง แม้ 

จะมีแม่บ้านสาวไทยของสถานเอกอัครราชฑูตเดียวกันน้ีอีก 2 คนได้เข้าแจ้งความในข้อหาเดียวกัน 

ต่อมาแม่บ้านสาวไทยท้ังลามคนได้คนถอนแจ้งความหลังจากมีการว่ิงเต้นจากฝ่ายต่างๆ เพ่ือไม่ 

ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับคูเวต อย่างไรก็ตามแม้จะ 

ถอนแจ้งความแล้ว แต่ผู้เสียหายยังคงยืนยันว่าเร่ืองท่ีถูกเอกอัครราชทูตคูเวตทำอนาจารน้ันเป็น 

ความจริง และกล่าวด้วยว่าหญิงไทยท่ีเข้าไปทำงานเป็นแม่บ้านในสถานเอกอัครราช'ทูต 

คูเวตประมาณ 10 คนถูกลวนลามเกือบทุกคน แต่ท่ีเหลือไม่กล้ามาแจ้งความเพราะกลัวอับอาย
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ในช่วงปลายปีมีการส่งท้ายปีน้ีด้วยความต่ืนตัวและหว่ันเกรงท้ังของชาวไทยและชาวโลก 

เกี่ยวกับปัญหา Y2K หรือปัญหาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับตัวเลขปี ค.ค2000 ท้ังๆ ท่ีมีการเตรียม 

การป้องกันปัญหาน้ีมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อกันว่าถ้าปัญหานี้เกิดข้ึนมาจริงๆ อาจทำให้ระบบ 

ต่างๆ ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น อาวุธนิวเคลียร์ ดาวเทียม ธนาคาร เป็นต้น มีความสับ 

สนวุ่นวายและนำมารึงความเลียหายใหญ่หลวงได้ แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเม่ือก้าวเข้าสู่กันแรก 

ของปี ค.ศ. 2000 หรือปี พ.ศ.2543 ทำให้คนท้ังโลกโล่งใจไปตามๆ กัน พร้อมกับมีการเฉลิมฉลอง 

รับสหัลวรรษใหม่กันอย่างคึกคักในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทยด้วย

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ของนิธิเอียวศรีวงคัโนปี 2542

ด้านการเมีอง

ตารางท่ี 19 จำแนกความถ่ีของเน้ือหาทางด้านการเมืองปี 2542

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. ระบบราชการ 2 33.33

2. รัฐบาล 3 50.00

3. อ่ืนๆ

3.1 ศาลรัฐธรรมนูญ 1 16.67

รวม 6 100.00

นับเป็นปีที่นิธิมีบทความทางด้านการเมืองในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยมากคือมีแค่ 6 บท 

เท่าน้ัน น้อยกว่าบทความทางด้านเศรษฐกิจเลียอีก และในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยน้ีก็เป็นบท 

ความท่ีอยู่ในหมวดท่ีเก่ียวข้องกับรัฐบาลเสียคร่ึงหน่ึง คือ บทความที่เปรียบนายกรัฐมนตรีของไทย 

ท่ีชอบลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเช่นนายชวน หลีกกัย ฯลฯว่า เปรียบเสมือน‘'เสา” เพราะแม้จะมี 

ความสำคัญแต่แทบไม่ต้องทำอะไรเลย ปล่อยให้ผู้อื่นทำและรับผิดชอบแทน 1 บทความท่ีช้ี'โห้เห็น 

ว่า คำให้สัมภาษณ์ท้ังของนายชวน และ พล.ต.ลน้ัน ขจรประศาสน์ ลองบุคคลสำคัญในรัฐบาล 

ท่ีกล่าวในทำนองว่าถ้าล่ือไม่ไปเสนอข่าวถึงใครในทางไม่ดี ก็คงไม่มีใครมาทำอะไรน้ัน ถือเป็นการ 

คุกคามลื่อท่ีน่ากลัวที่สุด เพราะสะท้อนนัยว่าลื่อที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล แม้จะทำงานอย่างตรง 

ไปตรงมาอย่างไร ก็อาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 1 บทความท่ีตำหนิการทำงานของ 

นายลุกัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีนำเงินของรัฐมาใช้ควบคุมราคา
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นามัน เพราะนิธิเห็นว่าเป็นการนำเงินของชาติมาใช้โดยไม่เป็นธรรมต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

คือคนจนหรือชาวบ้านท่ีไม่มีปัญญาจะช้ือรถยนต์มาใช้ได้

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านกา?เมือง

ผู้นำ “ธรรมรัฐ” และ ''เสา” ครองใจคนไทยไม,แพ้กัน

นิธิเขียนบทความแสดงความคิดเห็นว่า การท่ีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ยังคง 

ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางพอสมควรจากประชาซน ท้ังๆ ท่ีมักถูกโจมตีว่าชอบลอยตัวอยู่ 

เหนือปัญหานัน อาจเป็นเพราะคนไทยในยุคปัจจุบันยังคงคุ้นเคยกับอุดมคติอย่างหน่ึงของการ 

บริหารหรือการปกครองที่มีมาแต่โบราณน่ันก็คือ การท่ีผู้นำเป็นแค่ผู้รักษาระบบให้ดำรงอยู่ใน 

ลักษณะ “อกรรม” หรืออยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยให้ระบบทำงานของมันไป ธรรมะและ 

ความถูกต้องซึงถ้าเป็นในความหมายของนายชวนก็คือ “หลักการ” น้ันจะทำให้ทุกอย่างลงตัวใน 

ทางที่ดี1ไปเอง อุดมคตินี้จึงเปรียบผู้นำเป็นเหมือน “เสา” เพราะจริงๆ แล้ว1ไม่ค่อยมืบทบาทอยู่ 

ท่ามกลางการมีบทบาทของคนอื่นหรือส่ิงอื่น ความคุ้นเคยกับอุดมคติน้ีของคนไทยยังดูได้จาก 

กรณีของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านายซวนไม่นาน ซ่ึงมีลักษณะการ 

ทำงานคล้ายกับนายชวนและก็ได้รับความนิยมเซ่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามผู้นำในอุดมคติ “เสา,’

นั้นจะต้องมีภาพพจน์ว่าเป็นคนดีด้วย เหมือนอย่างนายซวนและ พล.อ.เปรม เพราะคุณลมบ้ต 

ข้อนืจะเป็นเกราะป้องกันท่ีสำคัญลำหรับการอยู่เฉยๆ โดยไม่ต้องทำอะไรของผู้นำตามอุดมคติน้ี 

แต่ในยุคปัจจุบันระบอบการปกครองท่ีมีผู้นำเป็นแค่ “เสา” หรือชอบลอยตัวเหนือปัญหาน้ัน ตอบ 

ปัญหาต่างๆ ในลังคมไทยได้น้อยลง จนตัวผู้นำก็ไร้ความหมายลงไปด้วย เพราะตัว “ระบบ" ต่าง  ๆ

เซ่น ระบบราชการ , ระบบยุติธรรม 1 ระบบธุรกิจ 1 ระบบลาธารณสุข 1 ระบบจัดการลาธารณะ 

อ่ืนๆ 1 ฯลฯ ท่ีผู้นำฝากความหวังไว้น้ันเป็นระบบท่ีไร้ประสิทธิภาพ ฉ้อฉล โน้มเอียงไปสู่ความ 

รุนแรงโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ดังน้ันผู้นำเซ่นนายชวนจึงน่ากลัวตรงท่ีแทนท่ีจะ 

รื้อปรับตัวระบบให้ดีช้ืน กลับพยายามรักษาตัวระบบท่ีเลวร้ายและเป็นอันตรายต่อลังคมเอาไว้ 

เซ่น จะทำอะไรหรือแก้ไขปัญหาอะไรก็ชอบอ้างแต่ “หลักการ” , “กฎหมาย" , "ระเบียบราชการ" 1 

“สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล” ที่อาจไม่ละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่น แต่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ 

ส่วนรวม 1 เป็นต้น

“แต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าไม่ควรท้อแท้จนเกินไป เพราะลังคมไทยเองก็หันไปนิยมการ 

ปกครองในลักษณะ ‘ลกรรม’ ไปพร้อมกัน นายกรัฐมนตรีท่ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางอีกท่าน 

หน่ึงคือ คุณอา'นนท์ ปันยารซุน ไม่อาจนับได้ว่าเป็นผู้นำในวัฒนธรรมเสาได้เลย ท่าน‘ล้วงลูก’ 

ครับ และเพราะ 'ล้วงลูก’ น่ีแหละท่ีทำให้คนชอบแทนท่ีจะรังเกียจเหมือนท่ีคุณบรรหาร คิลปอาซา
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โดน ปัญหาเรื่อง ‘ล้วงลูก’ จึงกลับมาอยู่ท่ีว่า ต้องแบการล้วงให้ได้เห็นจะจะ ว่าลูกท่ีล้วงออกมา 

น้ันลีอะไร 1 โตแค่ไหน 1 เกล้ียงหรือหยาบ ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีศรัทธาต่อคนล้วงด้วยว่า 

ไม่ได้ล้วงเพ่ือตัวเองหรือลูกเมียหรือพรรคพวก ที่สำคัญกว่านั้น เม่ือล้วงแล้ว คนอื่นๆในลังคมก็ 

อาจเอะอะโวยวายว่าให้เอาลูกน้ีกลับคืนไปไว้ท่ีเก่าก็ได้ พูดภาษาฝร่ังท่ีเป็นเจ้าหน้ีเราก็คือผู้นำของ 

‘ธรรมรัฐ’ ก็ได้รับความนิยมในลังคมไทยเหมีอนกัน คู่เคียงกับผู้นำในวัฒนธรรมเลา น่าลนใจ 

นะครับว่า ในลังคมท่ีกำลังเปล่ียนอย่างลังคมไทย บางทีความคิดท่ีดูเป็นลองข้ัวตรงกันข้ามก็อยู่ใน 

หัวลมองใบเดียวกัน ตังเช่นท่ีคนไทยบางคนชอบท้ังคุณซวนและคุณอานันท์พร้อมกัน" (ฉบับท่ี 

988, 27 กรกฎาคม 2542)

ท่ีคาพูด “ชวน" -  “สน้ัน’’ คือการคุกคามสิอท่ีน่ากลัว

ส่วนกรณีท่ีหนังลือพิมพ์ไทยโพลต์มีปัญหากับนายไตรรงค์ ลุวรรณคืรื รองนายกรัฐมนตรี 

เพราะคนสนิทของนายไตรรงค์บุกเข้าไปท่ีสำนักงานหนังสือพิมพ์ฉบับน้ีกลางดึกจนเกิดมีปากเลียง 

กับคนในกองบรรณาธิการ แล้วต่อมานายชวน หลีกภัย ได้ให้ลังภาษณ์ต่อกรณีน้ีทำนองว่าเม่ือ 

ถูกหนังลือพิมพ์โจมตีด้วยข้อความท่ีบิดเบือน ความอดทนของคนก็ไม่เท่ากัน กับกรณีท่ี 

หนังลือพิมพ์ข่าวสดถูกปาระเบิดฃ่มฃู่ใส่สำนักงาน แล้ว พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน์รองนายก 

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า บางคนก็แค้นในเร่ืองท่ีถูก 

โจมตี ถ้าไม่ไปเสนอข่าว ใครจะไปทำอะไร คำให้สัมภาษณ์ของลองแกนนำท้ังของรัฐบาลและ 

พรรคประชาธิปัตย์ตังกล่าวน้ี นิธิเห็นว่า เป็นการคุกคามส่ือมวลซนซ่ึงถือเป็นเร่ืองใหญ่กว่าการท่ี 

หนังลือพิมพ์ไทยโพสต์ถูกบุกสำนักงานและหนังลือพิมพ์ข่าวลดถูกปาระเบิดข่มฃู่เสียอีก เพราะ 

เป็นท่าทีต่อล่ือมวลชนของรัฐบาลท่ีลามารถตีความได้ว่า ถ้าลื่อมวลชนเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล 

การทำงานของส่ือมวลชนแม้จะเป็นไปโดยสุจริตใจก็ตาม ก็จะไม่ได้รับการดูแลปกป้องจากภาครัฐ

“บรรยากาศการแก้ตัวไปน้ีาฃุ่นๆ ของนักการเมือง รวมท้ังการบ่ายเบ่ียงความรับผิดชอบ 

ต่อกรณีท่ีเกิดข้ึนอย่างน้ีน่ีแหละคือการ ‘คุกคามลื่อ' คือทำให้ล่ือเข้าใจได้ว่า การปฏิปัตหน้าท่ีของ 

ตนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ ยกเว้นแต่การปฏิบิตท่ีได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลเท่าน้ัน 

ในบรรยากาศอย่างน้ี ลื่อจะทำหน้าที่ของตนด้วยสุจริตๆ ได้อย่างไร บุกสำนักงานกลางดึกก็เรื่อง 

เล็ก แม้แต่โยนระเบิดก็เร่ืองเล็ก เพราะท่ีไหนๆ ยุคใด  ๆ ก็มีอันธพาลระดับกระร่ัวได้ท้ังน้ัน แต่เร่ือง 

ใหญ่อยู่ท่ีลือถูก ‘คุกคาม’ จากผู้มีอำนาจทางการเมืองหลังจากน้ันต่างหาก ผมเขียนเร่ืองน้ีเพ่ือ 

บอกคนท่ีใช้ภาษาไทยร่วมกันว่า ‘ลื่อถูกคุกคาม' น้ันแปลว่าอะไร (ฉบับท่ี 989, 3 ลิงหาคม 2542)
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ประหยัดพลังงานลดผลาญน้ํามัน มาตรการท่ีสรางสรรค์กว่าตรึงราคา

นอกจากน้ีเม่ือเกิดปัญหาราคาน้ัามันแพงท่ัวโลกในช่วงเดือนกันยายน แล้วรัฐบาลโดย 

นายสุวัจน์ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้พยายามตรึงราคาน้ีามันใน 

ประเทศด้วยการนำเงินของรัฐมาชดเชยเพ่ือไม,ต้องข้ึนราคาน้ํามันน้ัน นิธิก็ได้เสนอบทความท่ี 

แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาเพ่ือเผชิญภาวะน้ัามันแพงของนายสุวัจน์ดังกล่าว โดย 

เขาเห็นว่าเป็นวิธีท่ีมักง่ายเกินไป นอกจากจะไม่มีผลย่ังยืนได้จริงแล้วเพราะการท่ีน้ํามันแพงน้ัน 

เป็นอุบัติภัยของโลกกล่าวคือแพงข้ึนท่ัวโลก ประเทศไทยซ่ึงกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจคง 

ไม่สามารถฝี1นกระแสโลกน้ีไปได้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังมีลักษณะเอาใจคนช้ันกลางในเมือง 

โดยเฉพาะคนช้ันกลางในกรุงเทพฯ มากเกินไป ซ่ึงไม่เป็นธรรมต่อคนช้ันล่างท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของ 

ประเทศและ1ไม่มีรถยนต์ใช้ นิธิได้เสนอว่าในภาวะท่ีต้องเผชิญกับปัญหาน้ัามันแพงเช่นน้ี รัฐบาล 

ควรจะวางมาตรการท่ีจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานท่ีได้ผลอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้ประเทศไทย 

ต้องเลียเงินไปกับนำมันเพ่ิมขึ้น เช่น ลดเวลาการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ลง 1 ปิดไฟโฆษณาบน 

ท้องถนน 1 ใช้มาตรการเก็บภาษีเพ่ือโน้มนำให้ประหยัดพลังงาน ฯลฯ รวมไปถึงสนับสนุน 

ผลักดันให้ประซาซนคิดสร้างมาตรการทางลังคมข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาด้วย เช่น การใช้รถร่วมกัน 

ของผู้คนท่ีมีบ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน 1 การต้ังกลุ่มร่วมกันป้องกันภัยอาชญากรรมเพ่ือรองร้บการ 

หริ1ไฟถนนลง ฯลฯ

“เงินท่ีจะเอามาอุดค่าน้ัามันน้ันสามารถนำไปใช้ทางอื่นท่ีกระจายไปลู่คนยากจนได้ เช่น 

เป็นเงินยืมหรือทุนการศึกษาและสวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ ท่ีคนจนเข้าถึงได้ เอามาใช้อุดค่าน้ีามัน 

เพียงแต่ทำให้พ่อเจ้าประคุณเผาผลาญน้ัามันกันสนุกตีนต่อไปเท่าน้ัน อย่าลืมว่าคนไทยส่วนใหญ่ 

ไม่มีรถจะข่ี จริงอยู่ น้ีามันเป็นพลังงานสำคัญในการผลิตท้ังในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เม่ือ 

นำมันแพง สินค้าและบริการก็จะมีราคาสูงข้ึนซ่ึงทำให้คนจนเดือดร้อนด้วย แต่ความเดือดร้อน 

ตรงน้ียังมีมูลค่าน้อยกว่าการถูกบ่ันทอนสวัสดิการซ่ึงควรจะได้จากรัฐ เช่น แทนที่จะลดภาษี 

นั้ามัน เอาเงินไปตรึงค่ารถเมลํใว่ใม่ดีกว่าหรือ เพราะเงินอุดหนุนค่ารถเมล์น้ันถึงมือคนจนโดยตรง 

ในขณะท่ีค่าน้ัามันถูกจะไหลไปกระจุกในมือคนรวยหมด', (ฉบับที่997,28กันยายน2542)

อัด “กรมชลฯ” ดีแต่เอาคนจัดการนํ้าแบบแยกส่วนเป็นอธิบดีฯ

นิธิเสนอบทความโจมตีแนวคิดการแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ัาของกรมชลประทานซ่ึงมักเน้นไปท่ี 

การสร้างเข่ือนว่า เป็นการจัดการน้ัาในลักษณะวิทยาการแบบแยกล่วน ไม่รวมเอาระบบนิเวศน์ 

ทั้งหมดของลุ่มน้ัาและวัฒนธรรมหรือระบบความลัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี 

น้ันๆ มาพิจารณาร่วมด้วย จึงทำให้การจัดการน้ัาในประ'เทศไทยภายใต้การดูแลของ
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กรมชลประทานไร้ประสิทธิภาพอย่างท่ีเป็นมา กล่าวคือ คนท่ีมีเงํนและมอำนาจสามารถดึงน้ัา'ไป 

ใช้ประโยชน์ได้อย่างฟุมเพีอย ในขณะท่ีเกษตรกรท่ียากจนกสับขาดแคลนน้ัาในการประกอบอาชีพ 

และเพ่ือการดำรงชีวิต นอกจากน้ียังมีปัญหาอื่นๆ อีก เข่น การสร้างเข่ือนหลายแห่งทำให้ 

ประชาซนทีอาตัยอยู่ในพ้ืนท่ีของเข่ือนต้องอพยพไปหาท่ีอยู่ใหม่ ข่ืงเป็นการเปล่ียนวิถีชีวิตของคน 

เหล่าน์นอย่างสินเชิง เพราะนอกจากจะไม่คุ้นเคยกับท่ีอยู่ใหม่แล้ว ยังอาจไม่ลามารถประกอบ 

อาชีพหรือใช้ชีวิตในแบบท่ีตนเองถนัดหรอคุ้นเคยได้อีกต่อไปด้วย เป็นต้น

“ผมได้ยินมาว่าผู้ใหญ่ในกรมชลประทานชอบพูดด้วยความภาคภูมิใจว่า เขาแห่นางแมว 

ไม่เป็นจึงไม่อาจหาน้ีามาได้ด้วยวิธีอ่ืน นอกจากการชลประทานแบบท่ีเขาเรืยนมาจากเมืองฝร่ัง 

ผมเชือแน่ว่าผู้ใหญ่ชลประทานท่านน้ันไม่รู้จักพิธีแห่นางแมว เข้าใจอย่างผิวเผินแต่ว่าคือพิธีขอฝน 

ทีไร้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองร้บ แต่หัวใจท่ีแท้จริงของพิธีแห่นางแมวคือการจัดการทางสังคม

เพื่อเผชิญวิกฤติภัยแล้งต่างหาก คนท่ีมองอะไรแคบๆ ได้แต่เพียงเข่ือนและอ่างเก็บน้ํา ก็ไม'

ลมควรเป็นใหญ่ในกรมชลประทานซ่ึงรับผิดชอบจัดการน้ัาไปกว่าคร่ืงค่อนประเทศ เพราะการ 

จัดการนำมีมิติท่ีกว้างขวางมาก รวมไปถีงระบบนิเวศน์ท่ีงระบบ และวัฒนธรรมท้ังระบบ แต่ใน 

เมืองไทยน้ันเคยชินท่ีจะเอาช่างไปเป็นอธิบดี แต่ช่างก็คือช่าง จะเป็นช่าง11 (หรือ 12ก็,ได้ถ้ามีชี 

นันในระบบราชการ ) ก็ควรจะเป็นคนละคนกับท่ีจะเอามาเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดการน้ัา"

(ฉบับท่ี 964, 9 กุมภาพันธ์ 2542)

ทฤษฎี “มีอพีสาม” นำสังคมไทยสู่ความโง,ดักดาน

สำหรับรายงานการสอบสวนซองกระทรวงกลาโหมกรณีพฤษภาทมิฬ 2535 ท่ีเผยแพร่ 

ออกสู่ลาธารณชนและมีข้อสรุปว่า เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่ความผิดของทหารและก็ไม่ใช่ความผิด 

ของประซาซนท่ีมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลในขณะน้ันด้วยเช่นกัน ความผิดพลาดทั้งหมดมาจาก 

'‘มือที่ลาม" ซ่ึงในรายงานน้ีก็ไม่ได้ระบุให้ซ้ดเจนว่าเป็นใครหรือฝ่ายไหน เก่ียวกับเรื่องนี้นิธิกล่าวว่า 

การโยนความผิดให้กับมีอที่สามเป็นวิธีคิดที่สังคมไทยมักจะนำมาใช้เสมอๆ เวลาเกิดเหตุการณ์ 

รุนแรงและนำมาซ่ึงความเสียหายต่อสังคมโดยรวม ท้ังน้ีเพ่ือท่ีสังคมไทยจะได้ช่อนตัวอยู่ในความ 

สบายใจโดยไม่ต้องกลับมามีความเสีกเจ็บปวดกันอีก แม้ความสบายใจตังกล่าวไม่ทำให้เกิดการ 

เรียนรู้ซ่ึงน่าจะช่วยให้ท้ังสังคมไทยฉลาดข้ึนได้ก็ตาม ตังน้ันจึงไม่น่าแปลกใจเท่าใดนักท่ีรายงาน 

การสอบสวนกรณีพฤษภาทมิฬ 2535 ของกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีการโยนความผิดH กับมือท่ี 

ลามอีกเช่นเคย จนในรายงานตังกล่าวไม่มีประเด็นสำคัญของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 คือ 

การสังหารหมู่น้ันเกิดข้ึนได้อย่างไร อันจะนำไปสู่การเรียนเว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดการเสียเลือดเน้ีอ 

ท่ีไม่จำเป็นเช่นน้ีอีกได้อย่างไร ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะกระทรวงกลาโหมเองก็คงจะรู้ดีว่ารายงาน 

ลักษณะน้ีสอดรับกับวิธีคิดและความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย
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“ผมไม่ค่อยแปลกใจท่ีสรุปรายงานการสอบสวนเหตุการณ์พฤษภาทมิฬของกระทรวง 

กลาโหมยกสาเหตุท้ังหมดให้แก่ ‘มือที่สาม, โดยไม่ต้องพิสูจน์การมือยู่จริงของมือสัปดนน้ันด้วย 

ทฤษฏี ‘มือที่สาม’ ทำให้ทุกฝ่ายสบายใจ สังคมเราใช้ทฤษฏีน้ีเพ่ือซ่อนตัวอยู่ในความสบายใจท่ีไม่

ต้องเรียนรู้อะไร ไม่ต้องเจ็บปวดอะไร และโง่ตักดานทับถมกันมาเป็นเวลานาน ไม่ใช่ความผิด

ของทหารท่ียิงประซาซนตายเป็นเบือ และไม่ใช่ความผิดของประซาชนท่ีพากันประท้วงรัฐบาลท่ี 

หาความชอบธรรมไม่ได้ ความผิดพลาดท้ังหมดมาจาก 'มือที่สาม, แต่อย่างท่ีกล่าวข้างต้นแล้วว่า 

ทฤษฏี ‘มือที่สาม, เป็นคำอธิบายท่ีห่วยแตกท่ีสุด เพราะเหมือนไม่ได้อธิบายอะไรให้ใครได้เรียนรู้

เลย ....  ทฤษฏี ‘มือที่ลาม’ มันฝังอยู่ในวิธีคิดของคนไทยในยุคน้ีเสียจนผมเรียกมันว่าเป็น

วัฒนธรรม เราอยู่กันมาได้ด้วยความสบายใจภายใต้วัฒนธรรมน้ีก็จริง แต่เราโง่ลงๆ ตลอดมา

เพราะไม่เปิดให้เราได้เรียนรู้ตัวเองได้เลย ราคาของความโง่น้ีเห็นได้ดีจากเงินท่ีต้องเสียไปสำหรับ 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาฝร่ังจำนวนหลายร้อยหลายพันล้านเหรียญในกระบวนการกู้เศรษฐกิจของประเทศ 

เวลาน้ี เพ่ือให้ฝร่ังเหล่าน้ีช่วยช้ีบอกเราว่า เราบกพร่องตรงไหน และต้องแก้อย่างไร,, (ฉบับท่ี 986, 

13กรกฎาคม 2542)

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เท่ียวชาญนิติศาสตร์ท่ีปราศจาก “สังคม”

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาดให้นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งน้ี แม้จะเคยถูกพิพากษาให้มืความผิดในคดีอาญา 

ข้อหาหม่ินประมาทก็ตาม จนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน้ีได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง 

กว้างขวางว่าอาจจะขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 216 (4 ) ที่ระบุว่าความ 

เป็นรัฐมนตรีสินสุดลงเฉพาะตัว เม่ือต้องคำพิพากษาให้จำคุก นิธิก็ได้เสนอบทความในทำนองไม่ 

เหินด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตังกล่าว และยังได้ให้ความเหินนอกเหนือจากประเด็น 

ท่ีขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยว่า สาเหตุท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาใน 

ลักษณะค้านกระแลสังคมและตัวรัฐธรรมนูญเองด้วยเช่นน้ี เป็นผลมาจากการที่วิธีคิดทางวิชาการ 

นิติศาสตร์ของไทยซ่ึงมองว่าการใช้กฎหมายสามารถอยู่เหนือและไม่เก่ียวกับสังคมน้ัน มีอิทธิพล 

ครอบงำความคิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ส่วนใหญ่เป็นนักนิติศาสตร์

“ถ้าคิดว่าตัวอักษรในรัฐธรรมนูญยังไม่แจ่มแจ้งแดงแจ๋ ก็มืคำอภิปรายของสภา 

ร่างรัฐธรรมนูญประกอบ มืหสักมืฐานเพราะมีบันทึกการประชุมเอา1ไว้ เป็นคำถามคำตอบ 

ตรงไปตรงมาเก่ียวกับ ม.216 (4) เลยทีเดียว ผมจึงคาดไว้แต่ต้นแล้วว่าเร่ืองน้ีง่ายมาก ซัดใส 

เสียยังกับแก้วเจียระไน แต่เปล่าเลย แค่อ่านขุนช้างขุนแผนรู้เร่ืองแล้ว คิดว่าจะมาอ่านกฎหมาย
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รู้เร่ืองเหมือนกันน้ันไม่ได้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่าน'ซ้ีว่า ข้อบัญญ่ตในมาตราน้ีเอามาจาก 

รัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนท่ีมืมาก่อน ฉะน้ัน แทนท่ีจะดูเจตนารมณ์ชองรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ท่านจึงไล่ 

ไปดูเจตนารมณ์ชองรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ แล้วพบว่าตอนร่างรัฐธรรมนูญเหล่าน้ัน ไม่1ได้มืการ

อภิปรายอะไรกันเลย จึงทำให้ไม่รู้เจตนารมณ์แน่ชัด ต้องตีความ เรื่องนี้ต้องตีความ   รายการ

ทวีอันหน่ึงท่ีเปิดให้ผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเหินเก่ียวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐรรรมนูญ 

ในเรืองนัได้ ปรากฏว่ามืผู้เหินด้วยกับคำวินิจฉัยยี่สิบกว่าคน ผู้ไม่เหินด้วยเก้าร้อยกว่าคน 

เก้าร้อยกว่าคนนันคงไม่ได้เรียนอักษรศาสตร์ทุกคน ในขณะที่ยี่สิบกว่าคนนั้นคงเรียนนิติศาสตร์ 

กว่าครีงกระมัง แต่ตัวเลขท่ีห่างกันอย่างน้ีก็ไม่เป็นไร เพราะนิติศาสตร์เป็นเรื่องของ 'มืออาซีพ' 

อย่างเดยวกับเรื่องการแก้เศรษฐกิจหรือบริหารสถาบันการเงิน ( ชงพังไปเป็นส่วนใหญ่ใต้ 

‘มืออาชีพ' นันแหละครับ ) ผมได้ยินนักกฎหมายหลายคนก็ให้สัมภาษณ์ทำนองน้ี สรุปก็คือ 

กฎหมายเป็นเร่ืองลึกซ้ึงละเอียดอ่อนเกินกว่าคนอ่านชุนช้างขุนแผนอย่างผมจะเข้าใจได้ ฉะน้ัน

สังคมคิดอย่างไรก็ไม่เก่ียว ก็สังคมไม่เคยเรียนกฎหมายนี่ จะเข้ามาเกี่ยวได้อย่างไร สิงท่ี

เข้าใจได้ยากแก่คนท่ีอ่านแค่ชุนช้างชุนแผนก็คือ ความชำนาญเฉพาะด้านกับความรู้ความเข้าใจ 

ของสังคมมันห่างกันถึงเพียงน้ีเชียวหรือ ยิ่งเรียนหนังลือไปสูงๆ เราก็ย่ีงเหินห่างจากสังคม ขนาดท่ี 

มองกันไปคนละทศและเหินตะวันคนละดวง ถ้าอย่างน้ันวิชาการท้ังหลายจะต่างอะไรจากวิชา 

พ่อมดหมอผี ซ้ึงเป็นวิชาท่ีคนอ่ืนซ่ึงยังไม่ได้ถูกครอบเข้าไม่ถึง" (ฉบับท่ี 984, 29 มิถุนายน 2541)

ด้านเศรษฐกิจ

ตารางท่ี 20 จำแนกความก่ีของเนื้อหาทางด้านเศรษฐกิจปี 2542

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การค้า การตลาด การลงทุน 6 60.00

2. การท่องเท่ียว 2 20.00

-tëC
O

3.1 ระบบทุนนิยม 1 10.00

3.2 วิกฤติเศรษฐกิจ 1 10.00

รวม 10 100.00

ในปีนื้บทความท่ีมืประเด็นหลักทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มซึ้นจากปีท่ีแล้วที่มืเพียง 3 บท 

คือมี1จำนวนถึง10บท สำหรับการนำเสนอบทความทางด้านน้ืนิธได้ให้ความลำศัญต่อเน้ือหา
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เก่ียวกับการค้า การตลาด การลงทุน มากเป็นพิเศษ โดยท่ีเด่นๆ ก็ได้แก่ การคัดค้านการนำ 

มาตรฐานทางการตลาดและอุตสาหกรรม เช่นไอเอสโอ เป็นต้น มาใช้ในประเทศไทย เพราะจะทำ 

ให้สินค้าท่ีเกิดจากการผลิตภายใต้มาตรฐานดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่หลากหลาย 1 การสนับลนุน 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีในรูปแบบของการผลิตท่ีเน้นไปท่ี ‘'ฝั มือ” และตลาด 

รองรับท่ีไม่ต้องใหญ่มาก โดยมีการใช้อินเตอร์เนตเป็นช่องทางส่งเสริมการทำธุรกิจ 1 การโจมตี 

ธุรกิจอุตสาหกรรมและกิจการพลังงานต่างๆ ท่ีดำเนินการโดยไม่ใสใจว่าจะสร้างมลภาวะแก่ 

สิ่งแวดล้อมหรือสร้างความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ แก่มนุษย์และธรรมชาติหรือไม่ 1 เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านเศรษรกิจ ---------------------------- ------------------------33--

ไอเอสโอ ความโก้แบบฝรั่งหรีอความง์งของไทย ?

บทความท่ีน่าสนใจของนิธิในด้านน้ี ได้แก่ บทความที่วิพากษ์วิจารณ์การท่ีธุรกิจต่างๆ 

ของไทยพยายามสร้างมาตรฐานทางการตลาดและการอุตสาหกรรม เพ่ือให้ตนเองได้รับ 

เครื่องหมาย ไอเอสโอ (ISO) โดยเขากล่าวว่า ความพยายามท่ีว่าน้ีเป็นการสร้างวัฒนธรรมซ่ึง 

บูชามาตรฐานท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันอย่างมืดบอด เพราะตลาดที่แท้จริงก็คือมนุษย์ และ 

ธรรมชาติของมนุษย์นันชอบความแตกต่างหลากหลาย ธรรมชาติของตลาดท่ีถูกต้องจึงควรมี 

ความหลากหลาย ดังน้ันการทำให้ตลาดพร้อมยอมรับ ความอร่อย 1 ความสวยงาม 1 ความสนุก , 

รูปแบบ 1 ฯลฯ ท่ีเหมือนกันของสินค้าต่างๆ จนกระท่ังลามารถใช้ระบบการผลิตอุตสาหกรรมผลิต 

สินค้าเหล่าน้ีออกมาป้อนความต้องการของผู้บริโภค จึงไม่ควรนำมาใช้ในประเทศไทย

“พลังของทุเรียนไทยน้ันมืมากกว่าหมอนทอง เพราะเรามีลายพันธุท่ีลามารถตอบสนอง 

ศักยภาพของล้ินมนุษย์ที่มืความหลากหลายได้มากกว่า ‘มาตรฐาน’ ท่ีถูกย์ดเยียดมาให้กลายเป็น 

สากล เราสามารถสอนความอร่อยของทุเรียนแก่โลกได้ใม่ใช่ด้วยมาตรฐานท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียว 

กัน แต่ด้วยการเปิดโอกาสให้ลิ้นมนุษย์!ด้ลัมผัสความแตกต่างหลากหลายของรสทุเรียน เพราะน่ี 

คือวัฒนธรรมการกินทุเรียนของไทยซ่ึงมีมาแต่โบราณ เรียกว่าคนไทยได้บรรลุถึง 'อายตนนิพพาน' 

ของทุเรียนก่อนใครๆ ในโลก เช่ือเถิดว่าการเป็น ‘ต้นธาตุต้นธรรม’ ของรสทุเรียนน้ัน (ขอประทาน 

โทษท่ีต้องใช้คำหยาบ) ขายได้ พลังทางเศรษฐกิจของไทยในด้านอ่ืนๆ ก็เหมือนกับทุเรียน น่ันคือ 

มีรากฐานอยู่ในวัฒนธรรมของเราเอง การเดินตามก้น ‘มาตรฐาน’ ท่ีฝร่ังกำหนดมาให้นำไปสู่ 

จุดหมายปลายทางอย่างเดียว คือเป็นเบ้ียรองบ่อนให้ฝร่ังอย่างไม่มีทางเงยหัวตลอดไป ปัญหาอยู่ 

ท่ีว่า เราจะเขาถึงจิตวิญญาณของวัฒนธรรมเราเองท่ีพอจะหยิบมาเป็นรากฐานการพัฒนาของเรา 

เองได้หรือไม่ต่างหาก ผมขอจบบทความน้ีด้วยภาษาฝร่ัง,ศสซ่ึงผมรู้อยู่ไม่ก่ีประโยค หน่ึงในไม่ก่ี 

ประโยคน้ันคือ Vivre la difference ! ความแตกต่างจงเจริ้ญ” (ฉบับท่ี 994,7 กันยายน 2541)
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เอสแมอีท ี่ใช ้“ฝี มีอ” คือทางรอดกระqมพีน้อยของไทยผ่านสี่รินเตอแบต

ในเรื่องเก่ียวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี ( SMEs ) ท่ีได้รับการ 

กล่าวถึงเป็นอย่างมากว่า ควรจะได้รับการส่งเสริมให้แข็งแกร่งข้ึนเพ่ือรองรับภาคเศรษฐกิจโดย 

รวมของไทยน้ัน นิธิก็มีบทความท่ีเป็นข้อเสนอแนะในการทำธุรกิจลักษณะน้ีว่า ธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมประ๓ ทหน่ึงท่ีน่าจะเป็นทางออกหน่ึงท่ีสำคัญของเศรษฐกิจไทยจากการตกเป็น 

เบ้ียล่างของกลุ่มทุนต่างชาติก็คือ ธุรกิจท่ีมืหัวใจการผลิตอยู่ท่ีฝีมือในรูปแบบต่างๆ เซ่น ฝีมือทำ 

อาหารหรือเครื่องปรุงอาหาร, ฝีมือปัน, ฝีมือแกะสลัก,ฯลฯ ซ่ึงต้องทำด้วยใจรักโดยไม่คำนึงถึง 

ตลาดท่ีใหญ่โตหรือเพื่อจะกอบโกยเงินเป็นสำคัญ ธุรกิจเซ่นน้ีจะมุ่งหาตลาดเฉพาะท่ีไม่ครอบคลุม 

ทุกคนแต่ก็มืกำลังซ้ือมากพอท่ีจะเล้ียงกิจการให้เติบใหญ่ไดในระดับหน่ึง ตัวอย่างการทำธุรกิจ 

ประ๓ ทน้ีท่ีประลบความสำเร็จในประเทศไทยก็เซ่น การทำผลิตภัณฑ์เซรามิกในรูปแบบของ 

ภาชนะ ตุ๊’กตา และอ่ืนๆ ซึงใช้ฝีมือการปันและการลงลีอย่างประณีตสวยงาม เป็นต้น นิธิยัง 

กล่าวอีกว่า จากการที่ในปัจจุบันธุรกิจเอสเอ็มอีลักษณะนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 

ท่ัวโลก เขาจึงเช่ือว่าในอนาคตธุรกิจเอสเอ็มอีลักษณะน้ีก็จะกลายเป็นกระแสหลักของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมของโลก ท้ังน้ีโดยอาศัยเทคโนโลยีสารลนเทศเป็นฐานในการดำเนินการ 

ในเชิงธุรกิจท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ

“คนเริ่มหันมาหาสินค้าท่ีแต่ละซิ้นมืลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว อันเป็นสิ่งท่ีเครื่องจักร

ทำไม่ได้ ต้องอาศัยฝีมือของคนทำข้ึนเป็นช้ินๆ ไป  สินค้าอุตสาหกรรมสมัยน้ีจึงต้องปรับตัว

พยายามสร้างลักษณะเฉพาะตัวแต่ละชิ้นขึ้นมาบ้าง เซ่น โทรศัพท์มือถือสมัยน้ี แม้แต่ย่ีห้อ 

เดียวกันก็มืหลายลีและหลายรูปแบบ สำหรับรสนิยมของผู้บริโภคแต่ละคนซ่ึงไม่เหมือนกัน แต่ผม 

คิดว่าปรับอย่างไรก็ยังสร้างลักษณะโดดเด่นเฉพาะช้ินได้ไม่เท่ากับสินค้าท่ีผลิตด้วยมืออยู่น้ันเอง 

แบบแผนการบริโภคอย่างน้ีพูดอีกอย่างหน่ึงก็คือ หันมานิยมบริโภคสินค้าทาบัฒนธรรมมากขึ้น 

จึงเปิดโอกาสให้แก่สินค้าหัตถกรรม และการเจาะตลาดจากกลุ่มเป้าหมายเล็กๆ มากข้ึน แปลว่า 

คนเล็กคนน้อยท่ีไหนๆ ก็ลามารถหาซ่องในตลาดโลกสำหรับสินค้าของตัวได้,’ (ฉบับท่ี 1010, 28 

ธันวาคม 2542)

“เอสเอ็มอีใดๆ ที่ประสบความสำเร็จได้น้ันต้องเร่ิมจากความรักคือรักสินค้าท่ีตนผลิต ,

รักธรรมชาติ และรักฝี มือมนุษย์ เพราะทุนท่ีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของเอลเอ็มอีคือความรักซ่ึงอาจแยก 

ออกได้เป็นหัวใจ,สมอง และฝีมือ ถ้าเอสเอ็มอีซีอิ๊วใดจะประสบความสำเร็จได้ ก็ต้องเร่ิมจาก 

ความรักชีอ๊ิว มืหัวใจและสมองท่ีจะรู้ว่าซีอ๊ิวในโลกน้ีมืก่ีชนิด มืรลชาติท่ีแตกต่างกันอย่างไร 

แต่ละรสเหมาะกับอาหารประเภทใด จนปรุงซีอ๊ิวแสนอร่อยแจกจ่ายเพ่ือนฝูงญาติมิตรได้ต่างหาก 

.... เอสเอ็มอีเข้าถึงผู้บริโภคในลักษณะบุคคลมากกว่าฝูงซน คนชอบแบบนีก็มาซือ คนไม่ชอบก็
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ไม่ขอ แต่ตลาดของสินค้าเอสเอ็มอีไม่ได้เล็กกระจ้อยร่อย เพราะโลกาภวัฒน์น้ีแหละท่ีทำให้แม้แต่

สินค้าทีมุ่งตลาดเฉพาะก็สามารถขยายขอบเขตได้กว้าง   เอสเอ็มดีลักษณะน้ีเกิดและเติบโตใน

โลกสมัยปัจจุบันได้ก็เพราะสภาพโลกาภิวัฒน์อย่างปฏิเสธไม่ได้ เราสามารถเจาะเข้าไปถึง 

ผู้บริโภคเป็นคนคนได้ด้วยการลือสารคมนาคมแผนใหม่ จึงไม่จำเป็นต้องปฏิปัติต่อผู้บริโภค 

เหมือนเป็นฝูงชนทีไร้หน้าตาชีงผู้ผลิตลือสารทางเดียวถึงด้วยการปันหัว ข้ามพรมแดน 1 

ข้ามตลาด1 ข้ามชาติก็จริง แต่เป็นการเช่ือมโยงลือสารกันระหว่างคนกับคน', (ฉบับที่1001,

26 ตุลาคม 2542)

ผู้ผลิต “ควันพิษของเทคโนฯ ปลายท่อ” ในสังคมไทย

นิธิยังได้เขียนบทความโจมดีธุรกิจอุตสาหกรรมและกิจการพลังงานสำหรบหล่อเล้ียง 

อุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดมลพิษต่อผู้คนและ 

สิงแวดล้อม 1 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) 1 เป็นต้น โดยกล่าวว่าการดำเนินธุรกิจขององค์กรเหล่าน้ีใซ้วิธีคดท่ีเอาแต่ได้โดยไม่คำนึง 

ถึงความเดีอดร้อน'ของผู้อ่ืน ไม่ผิดไปจากวิธีคิดแบบปล่องไฟสูงในเทคโนโลยีปลายท่อท่ีพร้อมจะ 

ผลักความสกปรกและอันตรายในควันพิษให้ลอยออกจากปลายท่อรองปล่องไฟสูงไปในท่ีไกลๆ 

จนจับไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วต้นเหตุก็ดีอสถานท่ีท่ีเป็นเจ้าของปล่องไฟ

“สร้างเข่ือนขนาดใหญ่คือการคิดแต่จะได้ โดยเบนเอาทรัพยากรท่ีตัวไม่ได้ใช้มาเป็น 

ประโยชน์ของตัว ไม่ได้คิดว่าทรัพยากรท่ีตัวไม่ได้ใช้น้ันมืคนอ่ืนเขาใช้อยู่และใช้อย่างสำคัญ 

เลียด้วย เช่น ใช้อย่างประหยัดกว่าและใช้เป็นรากฐานในการดำรงชีวิต เป็นต้น คิด'จะเอา'นา'จาก 

ภาคเหนือมาเล้ียงอุตสาหกรรมและธุรกิจในภาคกลาง 1 เอาไฟฟ้าจากปากมูลแทนปลาซ่ึงตัวไม่ได้

กินฯลฯ ก็ล้วนเป็นวิธีคิดแบบปล่องไฟสูงในเทคโนโลยีปลายท่อทั้งนั้น ผู้ได้รับความเดึอดร้อน

จากวิธีคิดแบบน้ียังมืคนกลุ่มน้อยในพม่าซ่ึงเป็นเหย่ือของโครงการท่อก๊าชของปตท. ชาวนาและ 

ซาวประมงเล็กๆ แถวปากมูล 1 หรึอซาวประมงชายฝังเล็กๆ ซ่ึงไม่เคยมืประโยชน์โภชผลอะไรกับ 

อุตสาหกรรมอาหารลัตว์" (ฉบับท่ี 961, 19 มกราคม 2542)

สรางทางเลีอกแก,การท่องเท่ียวท่ีเกาะเกี่ยววิถีชีวิตคน

นิธิยังคงวิพากษ์วิจารณ์รูปแบบการท่องเท่ียวหรึอวัฒนธรรมท่องเท่ียวของโลกสมัยใหม่ 

ซ่ึงเพ่ิงเกิดข้ึนไม่นานแต่ก็ได้ครอบงำการท่องเท่ียวของไทยในปัจจุบันเอาไว้แล้ว โดยกล่าวว่า 

การท่องเที่ยวตังกล่าวมืฐานอยู่ที่ความคิดแบบปัจเจก จึงแยกออกจากชีวิตจริงของนักท่องเท่ียว 

อย่างเด็ดขาด ล่งผลให้การท่องเท่ียวไม่เป็นส'วนหน่ึงของกา?เรียนรู้ ไม่มืการสร้างเครอข่ายของ 

ความลัมพนธ์ ไม่เก่ียวกับการประกอบอาชีพ ไม่เก่ียวกับครอบครัวหริอชุมชนของนักท่องเท่ียว
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ในส่วนของสถานท่ีท่องเท่ียวน้ันก็เป็นเหมือนโลกในความฝัน กล่าวคือใม่มือยู่จรงในชีวิตเพราะไป 

อยู่เพียงซัวคราว ดังนันการไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานท่ีท่องเท่ียวจึงเป็นส่วนท่ีไม่ต้องผนวกเช้ามาใน 

ชีวิต เมือเป็นเช่นนีนักท่องเท่ียวก็ลามารถปล่อยดัวปล่อยใจสนุกสนานไต้อย่างเต็มท่ีในสถานท่ี 

ท่องเทียวนันๆ โดยไม่ต้องคืดอะไรมาก ไม่ต้องสนใจตัวสถานท่ีและผู้คนท่ีเป็นเจ้าของพ้ืนท่ีด้วย 

เช่นกัน นิธิจึงได้เสนอว่า ถ้าประเทศไทยจะหาทางออกจากการครอบงำของวัฒนธรรมท่องเท่ียว 

เช่นนีท่ีมืแต่จะทำลายสิงแวดล้อมและวัฒนธรรมเก่าของตน จำเป็นต้องสร้างทางเลอกเพ้ือให้ 

นักท่องเท่ียวของโลกสมัยใหม่ได้ประลบการณ์อีกอย่างหน่ึงท่ีดีงามซ่ึงพวกเขาไม่เคยประลบ อันจะ 

ทำให้นักท่องเท่ียวสามารถเลือกได้ว่าควรจะเท่ียวแบบไหน

“ลงกรานต์เชียงใหม่น้ันกันพ้ืนท่ีเอาไว้ต่างหากสักบริเวณหน่ึงดีไหม ห้ามรถเช้าและห้าม 

สงครามน้ัาท่ีมุ่งร้ายต่อกัน ในนั้นอังเล่นสงกรานต์กันแบบเดิมคือมืความปรารถนาดีและไมตรีจึต 

ต่อกัน รดน้ัาอวยพรกัน เกิดความสัมพันธ์กันกับคนท้องถ่ิน รวมถึงการเช้าวัดทำบุญร่วมกับคน 

ท้องถ่ิน นักท่องเท่ียวจะเล่นลงกรานต์น้ังลองแบบก็ได้แต่ต้องเคารพกติกาในพ้ืนท่ี แล้วคดดูเองว่า

จะท่องเที่ยวในแบบไหน ถ้าให้โอกาสธุรกิจท่องเท่ียวทางเลือกก็จะเกิดข้ึนได้ เป็นการท'อง

เท่ียวท่ีมุ่งให้การเรียนรู้และการสร้างเครีอข่ายความสัมพันธ์แก่นักท่องเท่ียว ไม่ใช่มุ่งทำกำไรให้แก่ 

นักธุรกิจเพียงถ่ายเดียว เช่น มีเสือร์ตท่ีให้การเรียนรู้ในการใช้น้ัาอย่างมืประสิทธิภาพก็อาจเกิด 

ค่เดียงกับเสือร์ตผลาญน้ําบนภูเขา ท้ังเป็นธุรกิจท่ีอยู่ได้ด้วย เป็นทางเลือกแก่นักท่องเท่ียวว่าจะ 

เอาอย่างไหนระหว่างการปัสสาวะหน่ึงทีก็ฆ่าลำไยซาวบ้านไปหน่ึงต้นกับการอยู่ร่วมกับซาวเรา 

และซาวบ้านซ่ึงต้องใช้น้ัาท่ีมือยู่น้อยอย่างประหอัด” (ฉบับท่ี 975, 27 เมษายน 2542)

อย่าปล่อยให้“ดอลลาร์" มีค่าเกินกว่าคนไทยด้วยกัน

ลำหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมักจะไม่ค่อยเคารพสถานท่ีท่องเท่ียวของไทยในการ 

เช้าไปเท่ียวซม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ ศาลนสถาน โบราณสถาน ฯลฯ 

รวมท้ังไม่เคารพคนไทยซ่ึงมืล่วนเป็นเจ้าของสถานท่ีต่างๆ น้ัน นิธิเห็นว่าการคำนึงถึงแต่รายได้เข้า 

ประเทศโดยปล่อยให้นักท่องเท่ียวทำอะไรได้ตามใจเช่นน้ีควรจะได้รับการทบทวนเลียใหม่ ด้วย 

การนำเอาปัจจัยความสงบสุขและสิทธิตามวิถีชีวิตของคนไทยมาพีจารณาให้ความสำคัญร่วมไป 

กับการหารายได้เช้าประเทศจากนักท่องเท่ียว ท้ังนึก็เพ่ีอทำให้บรรยากาศของการท่องเทียวใน 

ประเทศไทยนอกจากจะเป็นไปอย่างราบร่ึนแล้ว ในขณะเดียวกันก็อังสามารถทำให้นักท่องเทียว 

ซาวต่างชาติปฎิบ้ตตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาละเทศะด้วย ไม่ว่าจะเป็นท้งการเช้าไป 

เท่ียวซมสถานท่ีต่างๆ และในระหว่างการเดินทาง
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“ถ้าจะออกระเบียบห้ามคนสวมเสือกล้ามขึ้นรถเมล์, รถไฟ 1 เรือเมล์และเครืองบีนจะดี 

ไหม ผมว่าดีแน่ แต่ผมก็เช่ือว่ามีคนไทยอีกหลายคนจะท้วงว่ากล่ินดอลลาร์เล่าหอมไหม ถ้าหอม 

ก็ต้องทนกลิน'จักกะแร้ต่อ,ไป ข้อนีแหละครับท่ีผมคิดว่าเราไม่เคยยกข้ึนมาเถียงกันจริงๆ จัง  ๆ

นันคือระหว่างรายได้เข้าประเทศกับความสงบสุขและสิทธิตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน อย่างไหน

เป็นสิงทีมาก่อน และมีวีถีทางใดบ้างหรือไม่ที,จะประนีประนอมสองอย่างเข้าหากัน ผมเคย

เห็นภาพทีสะเทือนใจทีวัดพระธาตุลำปางหลวง วันน้ันเป็นวันพระ จึงมีชาวบ้านนำเอาดอกไม้ 

ธูปเทียนมาทำบุญกันท่ีพระวิหารจำนวนมาก ขณะที่แม่อุ๊ยปูผ้ากราบพระอยู่ปลกๆ น้ัน 

นักท่องเท่ียวก็เคินกรายหัวหามุมถ่ายรูปกันเต็มพรืดไปหมด แสง,เฟลชวูบวาวไปท่ัวพระวิหาร

จนไม่รู้ว่าแม่อุ๊'ยกราบพระหรือกราบตีนนักท่องเท่ียวกันแน่ จะประสานจ๊ักกะแร้ให้เข้ากันการ

ลวดมนต์ของซาวบ้านได้อย่างไรจึงจะพอดี ไม่มีฝ่ายใดเสียจนหมดและไม่มีฝ่ายใดได้จนหมด 

อย่างนี เป็นเร่ืองน่าคิดใฟ้อะเมชชิ่งไทยแลนด์เป็นอย่างยิ่ง” (ฉบับท่ี 960,12 มกราคม 2542)

ความเศราที่หลากหลายใน ‘'โศกนาฏกรรมสยาม”

หลังจากได้อ่านหนังสือโศกนาฏกรรมสยามซ่ึงเป็นผลงานของของกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ 

ต่างชาตินำโดยวอลเดน เบลโล แปลเป็นภาษาไทยโดยสุรนุซ ธงคิลา นิธิก็ได้กล่าวถึงหนังสือ 

เล่มน้ีช่ืงเขาเห็นว่า.เป็นหนังสือท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับวิกฤติเศรษฐกิจของไทยได้อย่างละเอียดรอบด้าน 

ที่สุดเท่าท่ีเคยอ่านมาว่า ทำให้ตัวเขาพบเร่ืองท่ีน่าเศร้าใจหลายประการ เช่น ความจริงแล้ว 

ข้อสรุปและผลการวิเคราะห์Iนหนังสือโศกนาฏกรรมสยามน้ันไม่ใช่ชองใหม่ เพราะในช่วงเวลา 

ประมาณ 10 บีท่ีผ่านมามีนักคิดนักเขียนไทยหลายคนได้เสนอความคิดเห็นและกล่าวเตือนไปใน 

ทำนองเดียวกันน้ี เพียงแต่มีเน้ือหาไม่ระเอียดรอบด้านเช่นท่ีทำไว้ในโศกนาฏกรรมสยาม ทว่า 

ความคิดเห็นและคำตักเตือนของนักคิดนักเขียนไทยตังกล่าวท่ีถือว่าเป็นภูมิปัญญาของลังคมไทย 

น้ัน กลับถูกมองข้ามอย่างล้ินเชิงจากผู้บริหารประเทศ 1 ข้อเสนอท่ีบรรยายไว้อย่างน่าเช่ือถือ 

ในโศกนาฏกรรมสยามท่ีระบุว่า เพ่ือเป็นการแกใฃปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนและเพ่ือสร้าง 

พ้ืนฐานท่ีดีลำหรับเศรษฐกิจไทยต่อไปน้ัน จะต้องแก้ไขท่ีปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยให้ 

ได้ แต่ท่ีผ่านมาผู้มีอำนาจบริหารของไทยกลับทำเพียงแค่แก้ปัญหาเชิงเทคนิคเท่านัน และก็ไม่ใช่ 

การแก้ปัญหาเซิงเทคนิคที,เพ่ิมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอีกด้วย 1 ทำไมถึงไม่มี 

นักเศรษฐศาสตร์ไทยเขียนหนังสือท่ีวิเคราะห์สรุปรวมและสร้างคำอธิบายเก่ียวกับวิกฤติเศรษฐกิจ 

ของไทยได้อย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับในหนังสือโศกนาฏกรรมสยามซ่ึงเขียนโดยชาวต่างชาติ 

บ้าง 1 เป็นต้น

“ท้ังหมดในโศกนาฏกรรมสยามน้ันคนอ่ืนพูดไว้แล้วท้ังนั้น เพียงแต่อาจจะพูดเป็นเรื่องๆ 

หรือพูดกว้างๆ โดยไม่ได้ลำตับให้เห็นเป็นกระบวนการและอาจไม่ได้สนับสนุนด้วยตัวเลขข้อมูลที
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กว้างขวางเท่า  น่ีณ็ป็นความเศร้าอีกอย่างซ่ึงโศกนาฏกรรมสยามนำมาให้แก่ผู้ชม เพราะแสดง

ว่าสังคมไทยเราน้ันมีปัญญาหรืออาจเข้าถึงปัญญาน้ันได้ ( โดยไม่ต้องผ่านอินเตอร์เน็ต ) แต่มี 

ปัญญาหรือเข้าถึงปัญญาไปก็แค่นั้น ไม่อาจทำให้แนวทางของปัญญาถูกนำไปปฎิปัตได้ เพราะ 

ไม่มีพลังพอท่ีจะไปโน้มนำให้ผู้มีอำนาจตัดสินไจมองเห็นว่า ความละโมบต่อประโยชน์ระยะส้ัน

ส่วนตัวน้ันคือการฆ่าตัวตายน่ันเอง  เมื่ออ่านจบแล้วผมนึกถามตัวเองว่า ก็เร่ืองท่ีพูดกันมากว่า

10 ปีแล้วนี้ ทำไมต้องรอคนต่างชาติมาสรุปรวมสร้างคำอธิบายขึ้นเป็นระบบด้วยเล่า เหตุใดจึงไม่ 

มีนักเศรษฐศาสตร์ไทยทำอย่างน้ีมาต้ังนานแล้วบ้าง จะทำมาก่อนหรือหลังฟองสบู่แตกก็ตาม

ควรมีคนไทยทำเองบ้างสิ   คนเขียนโศกนาฏกรรมสยามท้ังสามคนก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์

เพียงแต่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ไทยเท่าน้ัน ทำไมนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้จึงมองเห็นความหมาย 

ความสำคัญของบทวิพากษ์ต่างๆ ท่ีนักคิดไทยเสนอเพ่ือต่อต้านการดำเนินการทางเศรษฐกิจ

( และสังคม ) ที่เป็นอัตวินิบาตกรรมได้ล่ะ  ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ของไทยมันเอียงกะเท่เร่ใช่

ไหม โศกนาฏกรรมสยาม จึงต้องเขียนข้ึนโดยนักเศรษฐศาสตร์คนต่างชาติ น่ีก็เศร้าสะบัดไปเลย 

เหมือนกัน'’ (ฉบับท่ี 980, 1 มิถุนายน 2542)

ทุนนิยมว่าด้วยหุ้น เก้ือหนุนหรีอทำลายสังคมไทย ?

นิธิวิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนนิยมในส่วนของการเป็นผู้ถึอหุ้นในกิจการต่างๆ รวมท้ังการ 

เก็งกำไรจากการช้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ว่า ทำให้คนมองกำไรเป็นท่ีต้ังเพียงอย่างเดียวใน 

ชีวิตซ่ึงถือเป็นการบ่อนทำลายศีลธรรมของสังคมเช่นท่ีกำลังเกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบัน และท่ี 

กล่าวกันว่าทุนนิยมแบบนี้มีอุดมคติที่ดีคือ จะลามารถทำให้เกิดการกระจายหุ้นให้ทุกคนหรือ 

คนส่วนใหญ่ร่วมเป็นจ้าของทุนได้ และมีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินกิจการต่างๆ อย่างยุติธรรม 

แต่อุดมคติท่ีดีนี้ก็ไม่เคยเป็นความจริง เพราะในทางปฏิบํตแล้วอำนาจของทุนหรือการเป็นเจ้าของ 

หุ้นนั้นมักจะกระจุกตัวอยู่กับคนจำนวนน้อย จึงเป็นระบบท่ีจำกัดการมีส่วนร่วมของคนไว้แต่ 

เฉพาะในกิจกรรมท่ีไม่เสริมให้ผู้คนมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากแม้ช้ือหุ้นได้ แต่ถ้ามี 

จำนวนไม่มากพอก็กำหนดแนวทางการดำเนินการและบริหารบริษัทท่ีตนช้ือหุ้นไว้ไม่ได้

“เราจำเป็นต้องคิดถึงระบบและกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันใหม่ให้ดี การขยายโอกาส 

การเก็งกำไรให้แก่คนท้ังสังคมเฉยๆ ด้วยการกระจายการถือหุ้นไปยังผู้คนอย่างท่ัวถึง ไม่ใช่คำตอบ

สำเร็จรูป เพราะไม่ได้แก้ปัญหาอะไร นอกจากทำให้เลวร้ายหนักข้นไปอีก ผมจึงคิดด้วยว่า

การทำให้รัฐวิสาหกิจกลายเป็นบริษัทมหาชนน้ัน ถึงอย่างไรผู้ถึอหุ้นใหญ่ซ่ึงมีอำนาจดำเนินการ 

และบริหารก็ควรเป็นฝ่ายที่ประซาซนท่ัวไปหรือสังคมลามารถกดตันได้ เช่น รัฐ เป็นต้น เพราะ 

ผลกำไรในรัฐวิสาหกิจจำนวนมากเป็นเพียงเป้าหมายส่วนเดียวของการทำวิสาหกิจนันๆ จึงจะ
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ปล่อยให้รัฐวิลาหกิจถูกดำเนินการและบริหารเพียงเพ่ือฟันกำไร พยุงราคาหุ้นของบริษัทลูกเดียว 

ไม่ได้" ( ฉบับท่ี 1005 1 23 พฤศจิกายน 2542 )

ด้านสังคม - วัฒนธรรม

ตารางท่ี 21 จำแนกความถ่ีของเน้ือหาทางด้านสังคม - วัฒนธรรมปี 2542

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การศึกษาและวิชาการ 4 12.13

2. ศาลนา 3 09.09

3. ค่านิยม 5 15.15

4. ศิลปวัฒนธรรม 3 09.09

5. ประวิตศาสตร์ 5 15.15

6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 09.09

7. สตรื 2 06.06

8. อ่ืนๆ

8.1 ชุมชน 2 06.06

8.2 บันเทิง 2 06.06

8.3 ช่ืนชมบุคคลและผลงาน 1 03.03

8.4 ลัทธิพิธี 1 03.03

8.5 อาหารไทย 1 03.03

8.6 การปรับเปล่ียนสถานะของกลุ่มคนในสังคม 1 03.03

รวม 33 100.00

ในปีนื้เน้ือหาเก่ียวกับค่านิยมและประวัติศาสตร์ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญใน 

บทความทางด้านสังคม-วัฒนธรรมของนิธิมากที่สุดพอๆกัน ได้แก่ ความพยายามทำให้ผู้คน 

ตระหนักถึงการหย่าร้างในสังคมไทยปัจจุบันท่ีมีสถิติเพ่ืมสูงข้ึนทุกขณะว่า เป็นส่ิงท่ี'น่า1วิตกกว่า 

การท่ีผู้คนในสังคมไทยเป็นจำนวนมากมีค่านิยมชอบอยู่กินกันก่อนแต่งงาน 1 การแสดงทัศนะว่า 

ถ้ายากท่ีจะขจัดระบบเล่นลายให้หมดไปจากสังคมไทยได้เพราะการใช้เล่นลายน่าจะเป็นธรรมซาติ 

อย่างหนึ่งของมนุษย์ ก็ควรท่ีจะช่วยกันทำให้เกิดค่านิยมท่ีจะนำมาใช้ควบคุมระบบเล่นสายไม่ให้ 

มาทำร้ายสังคมไทยได้มากอย่างท่ีเป็นอยู่หรือเพ่ือให้สามารถทำคุณประโยชน์แก่สังคมไทยได้มาก
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ข้ึน เช่นเดียวกับค่านิยมท่ีควบคุมระบบเล้นสายได้อย่างมีประสิทธภาพในประเทศญ่ีปุน 1 การ 

ยืนยันว่า การทำงานประวิติศาสตร์ท่ีลร้างสรรค์น้ันต้องนำไปสู่การอธิบายกระบวนการ 

เปล่ียนแปลงของสังคมได้อย่างน่าเช่ือถือ 1 การเสนอให้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในช่วงท่ีอยู่ 

ภายใต้การปกครองอย่างต่อเน่ืองซองลามจอมเผด็จการคือ จอมพลสกเษด้ิ ธนะริซต์ 

จอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาล จารุเสถียร อย่างจริงจังกว่าท่ีผ่านมา เพราะยัง 

เป็นช่วงประว่ติศาสตร์ท่ีสังคมไทยเข้าใจกันผิดๆ มากท่ีลุดอีกช่วงหน่ึง 1 เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านสังคม วัฒนธรรม

ที่ว่าง - กิจกรรม : ‘‘พี่นที่" ทางสิ'งคมที่ขาดหายไปของชุมชน

นิธิกล่าวว่าถ้าชุมชนมีความหมายรวมถึงสำนึกความผูกพันเป็นพิเศษระหว่างกันแล้ว 

“พีน'ท่ี" ทางสังคมท่ีหมายถึงท่ีว่างและกิจกรรมก็เป็นพ้ืนฐานให้ชุมชนกำเนิดข้ึนและเป็นพลังให้
<19 9

ชุมชนดำรงอยู่ แต่ในปัจจุบันคนไทยในหมู่บ้านท้ังในซนบทและชานเมือง รวมท้ังคนในเขตเมือง 

ทังขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ กำลังขาดพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีว่าน้ีกัน เพราะในขณะท่ีสังคมไทยกำลัง 

มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากนัน พื้นท่ีทางสังคมแบบเก่าก็ได้ถูกทำลายลงไปเร่ือยๆ โดยไม่มีความ 

คิดที่จะสร้างพีนท่ีทางสังคมแบบใหม่สำหรับวิถีชีวิตแบบใหม่ขึ้นมาทดแทนหรือไม่มีการปรับพ้ืนที ่

ทางสังคมแบบเก่าให้ลามารถริบใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ เป็นลาเหตุให้คนไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่รู้สึก 

อึดอัด ในท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมากมายในชีวิต

ยอมรับชุมชนสมัยใหม่ เพี่อรักษา “สิทธิชุมชน” ตามรัฐธรรมนูญไทย

ส่วนเร่ืองเก่ียวกับสิทธิชุมชนน้ัน นิธิเหินว่า แม้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซองไทยจะให้ความ 

สำคัญในเร่ืองน้ีอยู่มาก จนอาจจะมากกว่าในรัฐธรรมนูญของอีกหลายประเทศในโลกเสรี 

ประชาธิปไตยด้วยซ้ํา1ไป เพราะยอมรับสิทธิชุมชนอย่างเปิดเผย เช่น มาตรา 46 ท่ีระบุว่า บุคคล 

ซึ่งร่วมกันเป็นชุมชนท้องกินดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือพื้นจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องกิน 

ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา 

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน ท้ังน้ีตามท่ี 

กฎหมายบัญญ่ต เป็นต้น แต่ก็ยังมีปัญหาความไม่กระจ่างบางอย่างในเรื่องนิยามของคำว่า 

“ชุมชน” อันเป็นผลให้ใม่รู้แน่อัดว่าสิทธิของชุมชนท่ีจะอนุรักษ์พ้ืนฟู บำรุงรักษาและจัดการในเร่ือง 

ต่างๆ น้ัน จะใช้ได้เม่ือไรและใช้ได้ในกรณีใดบ้าง เพราะนิยามของชุมชนท่ีเป็นท่ีเช้าใจกันดีว่าคือ 

กลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกันในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์จุดใดจุดหน่ึง 1 โดยท่ัวไปมักมีความสัมพันธ์กันโดยตรง 1 

มีสำนึกร่วมกันว่ามี”องค์” หรือหน่วยเช่น บ้านเรา พวกเรา กลุ่มเราฯลฯ และมีกิจกรรมร่วมกัน
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ในนามองค์กรหรือหน่วยต่างๆ น้ัน หากไม่ประยุกต์ปรับเปล่ียนบ้างแล้ว ก็จะหาชุมชนเช่นน้ีใน 

ประเทศไทยปัจจุบันได้ใม่ก่ีแห่ง เช่น เม่ือคนไทยจำนวนมากอพยพเคล่ือนย้ายเข้ามาอยู่ในเขต 

เมือง และเมื่อความล้มพันธ์ทางสังคมของคนไทยปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนไปตามความเปล่ียนแปลง 

ของสังคมสมัยใหม่ที่แตกต่างจากความล้มพันธ์แบบเดิมเป็นอย่างมาก ถ้าใช้นิยามชุมชนท่ีเป็น 

ท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไป ผู้คนท่ีอาค์ยรวมกันท้ังในชนบทและในเขตเมืองหลายแห่งก็อาจไม่ถือเป็น 

ชุมชน เพราะสมาชิกแทบไม่มืความสัมพันธ์โดยตรงต่อกัน หรือไม่เคยมีกิจกรรมร่วมกัน หรือไม่มี 

สำนึกร่วมกันว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น ดังน้ันในเร่ืองเก่ียวกับสิทธิชุมชนน้ีจึงจำเป็นต้องคิดถึง 

ชุมชนท่ีเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันไปพร้อมกันด้วย มิฉะน้ันการรักษาสิทธิชุมชนในรัฐธรรณูญ 

ก็จะไร้ความหมายในหลายกรณี

“ผมคิดว่าผู้ร่วมกันต่อต้านเดอะ บีช ด้วยเหตุผลว่าการถ่ายทำภาพยนต์กระทบต่อ 

สภาพแวดล้อมของพีพี ย่อมถือได้ว่าเป็น ‘ชุมชน’ หน่ึง แม้ว่า ‘ชุมชน’ น้ีมิได้ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ี 

ภูมิศาสตร์ท่ีแน่นอนอันใดอันหน่ึง และส่วนใหญ่ของสมาชิกอาจมิได้มืความสัมพันธ์กันโดยตรง 

ก็ตาม แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสมาชิกท้ังหมดมีสำนึกร่วมกันว่ามี 'กลุ่ม’ ของตนเองท่ีมีค'วามเห็น 1 

ความรู้สึก 1 ความอาทรท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมี 'ตัวตน, ของตัวอย่าง 

ชัดเจน นอกจากน้ีก็ยังมีกิจกรรมร่วมกัน แม้อาจไม่ได้ประสานกันอย่างแนบแน่นเท่ากับเม่ือ 

ชาวบ้านจัดเทศน์มหาชาติก็ตาม นั้นก็คือต่างทำกิจกรรมตามความสามารถของตน เพ่ือทำให้การ 

ถ่ายหนังทำไม่ได้บ้าง 1 ถูกตรวจสอบควบคุมตามควรบ้าง 1 หรือผู้อนุม้ตต้องรับผิดชอบต่อสังคม 

บ้าง ฯลฯ ไม่เฉพาะแต่กรณี เดอะ บีช เท่าน้ัน มองไปให้กว้างก็จะเห็น ‘ชุมชน’ ชนิดน้ีเกิดข้ึน 

ดาษด่ืนในเมืองไทย น้ันก็คือกลุ่มคนท่ีมีสำนึกถึง 'ตัวตน’ ร่วมกันอันหน่ึง และทำกิจกรรมเพ่ือ 

บรรลุเป้าประสงค์อันเดียวกันหรืออย่างน้อยก็เป็นเป้าประสงค์ที่ลอดคล้องกัน น่าสังเกตนะครับ 

'ตัวตน’ ท่ีต่างมีสำนึกน้ันไม่ใช่ปัจเจกบุคคล แต่เป็นหน่วยท่ีมีความลึกมากกว่าผลประโยชน์ทาง 

เศรษฐกิจ เช่น มักเก่ียวพันไปถึงโลกทัศน์, ซีวทัศน์, อุดมคติ, ค่านิยม หรือแม้แต่รสนิยมด้วย 

ฉะน้ัน เม่ือนายธนาคารรวมตัวกันเพ่ือจะดันอัตราดอกเบ้ียเงินกูให้สูงเอาไว้จึงไม่ใช่ ‘ชุมชน’ เพราะ 

เป็น ‘ตัวตน, ท่ีต้ึนอยู่เพียงแค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน ต่างคนต่างไม่ได้ชอบฃีหน้ากันเอง 

เป็นพิเศษ,ไม่ได้มีโลกทัศน์, ซีวทัศน์หรืออุดมคติอะไรร่วมกันกี่มากน้อย” (ฉบับที่967,

2 มีนาคม 2542)

ละครทีวีไทย ทำไมจึงต้อง “เว่อรี-” ?

ละครโทรทัศน์ของไทยในปัจจุบันตามความเห็นของนิธิน้ัน มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ 

เกินความพอดีหรือที่นิธิเรียกว่า เว่อร์’’ เมื่อนำเอาทฤษฎีการแสดงของตะวันตกขึ้นมาเปรียบเทียบ 

เช่น การแสดงอารมณ์รัก เกลียด ดีใจ และอื่นๆ แบบสุดสุด 1 การใช้กล้องแบบโคลสอัพและ
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แซ่กล้องมาก๓ นความจำเป็น 1 การใช้ตัวผู้แสดงฟ่มเฟือยท้ังๆ ท่ีไม่ช่วยเสริมตัวบทแต่อย่างใด 1 

เป็นต้น อย่างไรก็ตามความเว่อร์ฃองละครโทรทัศน์ไทยน้ีไม่ได้เกิดจากความไร้ฝัมือของผู้แสดง 

ผู้กำกับ ผู้เขียนบท ผู้กำกับภาพฯลฯ แต่คนเหล่าน้ีมืเจตนาท่ีจะให้เป็นเซ่นน้ัน เพราะนอกจาก 

จะเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ชมแล้ว ความเว่อร์ยังถือเป็นจารีตซองการแสดงที่ตกทอดมาจากอดีตและมื 

อิทธิพลต่อการแสดงของไทยไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ในปัจจุบันด้วย โดยจารีตท่ี 

ว่าน้ีก็คือการทำอะไรก็ได้ท่ีสามารถสร้างสายธารซองอารมณ์ท่ีหลากหลาย ไหลเร่ือยและแปรผันไป 

ตามจังหวะท่ีไม่แน่นอนตายตัว เพ่ือให้คนดูปล่อยตัวปล่อยใจกระโดดลงไปในลายธารท่ีว่าน้ี 

ไม่ได้เป็นการมุ่งท่ีจะเสนอแง่คิดใหม่ มุมมองใหม่ อารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆ บุคลกตัวละครใหม่ๆ 

ฯลฯ และที่สำคัญก็คือความเป็นเอกภาพระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในละคร เซ่น เน้ือหา 

โครงเร่ือง แก่นของเรื่องตัวละครฯลฯนั้น ไม่ได้เป็นเป้าหมายในการแสดงของไทยแต่อย่างใด 

ซ่ึงท้ังหมดนี้แตกต่างเกือบจะเป็นตรงกันข้ามกับจารีตการแสดงของตะวันตกท่ีได้รับอิทธิพล 

ลืบเนื่องยาวนานมาต้ังแต่สมัยกรีก โดยเฉพาะความเป็นเอกภาพท่ีการแสดงของไทยมองข้ามน้ัน 

ถือเป็นหัวใจสำคัญในคิลปะการแสดงของตะวันตกเลยทีเดียว

“เม่ือละครแบบน้ีไม่สามารถเล่นอะไร ‘ใหม่’ ได้ ผมจึงยอมรับด้วยว่าละครแบบนี้ไม่มืวัน 

นำสังคม อย่างเก่งที่สุดก็เพยงสะท้อนความเปล่ียนแปลงท่ีสังคมไทยได้ผลักคันจนลงตัวไปแล้ว 

เท่าน้ัน อย่างที'ครูคนหน่ึงของผมคือ ศ.พีท เบคเกอร์เคยกล่าวว่า ละครของอุษาคเณย์น้ัน 

สะท้อนโลกทัศน์ของสังคมท่ีหยุดน่ึงกับท่ีหรือใฝ่ฝันอยากหยุดน่ึงกับท่ี อิทธิพลของละครแบบน้ี 

ยังอยู่ในละครทีวีไทยอย่างเห็นได้ขัด ช่ึงดูเหมือนจะสะท้อนว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยยังมืโลกทัศน์

ที่เหมือนเดิม หรือเปลี่ยนไปทีละน้อยอย่างช้าๆ เท่านั้น จะดูละครทีวีอย่างไรจึงจะลามารถ

เสพย์สุขกับการไหลเล่ือนของอารมณ์ได้เต็มท่ีโดยไม่รู้สึกอึดอัดใจ เป็นปัญหาท่ีผมแล้ไม่ได้ 

ปัญหาน้ีเกิดข้ึนเพราะขาข้างหน่ึงของผมยืนอยู่ในโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่อีกข้างหน่ึง 

ยืนอยู่ในอุดมคติของสังคมที่ไม่เปล่ียนหรือเปลี่ยนอย่างช้าๆ ด้านหน่ึงจึงเข้าใจและช่ืนซมกับละคร 

ทีวี แต่อีกด้านหน่ึงก็อึดอัดขัดใจ คนขาถ่างอย่างน้ีไม่ได้มืเพยงคนเดียว แต่มือีกมากในเมืองไทย” 

(ฉบับท่ี 991, 17 สิงหาคม 2542)

เพลงเพ่ือชีวิตยุคใหม่ : “สินค้า” ทโดนใจคนช่ืนกลาง
เมื่อกล่าวถึงเพลงเพื่อชีวิตในยุคปัจจุบัน นิธิเห็นว่าเพลงประ๓ ทน้ีกำสังหลุดออกไปจาก 

กระบวนการแสวงหาคำตอบของสังคม เพราะเพลงเพ่ือชีวิตในสมัยน้ีเกิดจากการแต่งและร้อง 

เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในสังคมอย่างฉาบฉวย โดยไม่ได้ติดตามศึกษาปัญหาน้ันๆ ให้เข้าใจ 

อย่างถ่องแท้หรือสนใจใยดีต่อปัญหาน้ันๆ อย่างจริงจังเสียก่อน ซ่ึงผิดกับในช่วงก่อนเหตุการณ์ 

14 ตุลาคม 2516 และต่อมาจนถึงหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 อีกระยะหน่ึง อันเป็นช่วงท่ี
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เพลงเพ่ือชีวิตต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของอุดมการณ์ทางการเมืองในเร่ืองการเรียกร้องความเป็นธรรม 

ให้แก่คนส่วนใหญ่ในลังคมอย่างแท้จริง เพลงเพ่ือชีวิตในยุคน้ีจึงกำลังหมดลมหายใจในแบบท่ีเคย 

เป็นมาในอดีต และกลายเป็นเพียงแค่ “สินค้า'’ เพ่ือตอบสนองเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกของ 

กลุ่มคนท่ีซ้ือเทปเพลงประ๓ ทน้ีไปฟังคึอคนช้ันกลาง ซึงไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของลังคม

“กระบวนการแลวงหาของลังคมยังดำเนินต่อไป ไม่ได้ส้ินสุดลงด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

เพลงเพ่ือชีวิตท่ีหลุดออกไปจากกระแสลังคมไม่ได้ติดตาม 1 มีส่วนร่วม และมืปฏิสัมพันธ์กับ 

กระบวนการแสวงหาดังกล่าวน้ีอีกแล้ว ในท่ีลุดเพลงเพ่ือชีวิตก็หันไปหาความฉาบฉวยของประเด็น 

ทางลังคม ซ่ึงเป็นเน้ือหาในส่ือธุรกิจท่ีคนช้ันกลางในเมืองเคยซน ฃ้อน้ีก็ไม่น่าประหลาดใจนัก 

เพราะตลาดของเพลงเพ่ือชีวิตในสมัยหลังน้ีคือคนช้ันกลางน่ันเอง เพลงเพื่อชีวิตจึงเลือกท่ีจะเป็น 

สื่อดาษๆ ซ่ึงขายได้เท่าน้ัน เช่น เม่ือพูดถึงสิ,งแวดล้อมซ่ึงเป็นประเด็นฮิตของลังคมไทยในปัจจุบัน 

เพลงเพื่อชีวิตก็พูดถึงส่ิงแวดล้อมเหมือนปฏิทิน คือเอาแต่ความงามประทับใจสำหรับเก็บไว้ให้ 

ลูกหลานดู แต่ประเด็นสิ่งแวดล้อมเมื่อมองจากลายตาของประชาชนระดับล่าง ส่ิงแวดล้อมคือ 

ทรัพยากรซ่ึงเขาใช้สำหรับการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแม่นั้าลำคลอง, ปลา, ป่าชายเลน, หรือ 

อากาศท่ีใช้หายใจ ในขณะท่ีเขาถูกขับไล่ออกจากท่ีทำกินในเขตปาซ่ึงจะเก็บไว้ให้ลูกหลานดู 

เราก็ปล่อยให้โรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรเชิงพาณิชย์ทำลายแม่น้ัาลำคลอง 1 ป่าชายเลน 1 

ปลาในทะเล 1 หรือแม้แต่อากาศท่ีใช้หายใจ โดยแทบไม่ได้กระติกห้ามปรามหรือป้องกันอย่าง 

จริงจังเลย ปัญหาส่ิงแวดล้อมจึงเป็นปัญหาท่ีเซ่ึอมโยงกับปัญหาความเป็นธรรมในลังคมอย่าง 

แยกออกจากกันไม่ได้ เม่ือแยกส่ิงแวดล้อมออกมาจากชีวิตคน คุณค่าท่ีเหลืออยู่ก็เป็นเพียงความ 

งามบนแผ่นปฏิทินหรือในเพลงเพ่ือชีวิตเท่าน้ัน ” (ฉบับท่ี 1000, 19 ตุลาคม 2542)

แด่มหาบุรุษท่ีริเอ “ป๋วย”
เม่ือดร.ป๋วย อี๊งภากรณ์อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ได้เสึยชีวิตลง นิธิจึงได้เขียนบทความท่ีเสมือนเป็นการไว้อาลัยแด่บุคคล 

ที่มืคุณูปการต่อลังคม,ไทยผู้น้ี'ว่า นอกจากจะมืความรู้ความลามารถสูงแล้ว ดร.ปัวยยังเป็นบุคคล 

ที่มืพฤติกรรมและจิตใจที่น่าเคารพและยกย่องบูชาอย่างแท้จริง เพราะเพ่ือผลประโยชน์ของลังคม 

ดร.ป๋วยจะพูดและทำในสิ่งที่บริสุทธิ้ ยุติธรรม ถูกต้อง และกล้าหาญเสมอๆ แม้จะเป็นในยุคเผด็จ 

การเมื่อประมาณ 30 -  40 ปีท่ีแล้วซ่ึงเต็มไปด้วยอำนาจมืดท่ีไร้ความชอบธรรมต่างๆ นานาก็ตาม 

คุณสมบัติอีกข้อหน่ึงท่ีทำให้นิธิช่ืนชมดร.ป๋วยเป็นอย่างมาก น่ันก็คือ การท่ีดร.ป๋วยเป็นคนท่ีใส่ใจ 

ผู้คนอย่างจริงจังและจริงใจ ให้ความสำคัญแก่คนอื่นอย่างเสมอหน้ากันหมด ไม่ว่าคนผู้น้ันจะมื 

สถานะทางลังคมสูงหรือต่ําอย่างไร ดังเช่นท่ีนิธิเองก็เคยได้รับจาก ดรป๋วย เม่ือคราวท่ีมืโอกาส
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พบกันเป็นคร้ังแรก ซ่ึงในตอนน้ันนิธิยังอยู่ในวัยหนุ่มและไม่เป็นท่ีรู้จักของใครๆ สรุปแล้วนิธิ 

ยกย่องให้ ดร ป๋วย เป็นมหาบรบ'ในสายตาของเขา

••ผมได้พบอาจารย์บวยอีกคร้ังหน่ึงในราว พ.ค. 2530 หรือ 2531 ผมกับอาจารย์ฉัตรทิพย์
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ลอนดอนจัดฃึ๋น ผมรู้สึกต้ังแต่ตอนน้ันว่า การไปอังกถุษคร้ังน้ันไม่เลียเท่ียวก็ตรงท่ีได้เช้า

คารวะอาจารย์ป๋วยนเอง ถึงไม่ได้พงท่านพูดอะไรเลย ก็รู้สึกเหมือนได้เช้าไปอยู่ใกล้กราบกราน 

สัญลักษณ์ของความต 1 ความบริสุทธิไเละความกล้าหาญทางจริยธรรม ทา'ให้มีสำ,นึก'ว่า เกยรติ 

ท่ีท่านอาจารย์บวยได้กรุณาให้แก่ผมมาต้ังแต่ได้พบกันในคร้ังแรกจนถึงคร้ังสุดท้าย จะเป็น 

เคร่ืองเตือนสติให้ไม่ทำอะไรท่ีช่ัวช้าเลียจนอาจารย์บวยรับไม่ได้ เป็นมงคลในชีวิตอย่างสูงอย่าง 

หน่ึง ท่ีไนชีวิตนีได้มีโอกาสสัมผัสมหาบุรุษอย่างท่านอาจารย์นวย แม้เพียงห่างๆ ก็ตาม" (ฉบับท่ี 

992, 24 สิงหาคม 2542)

“สัพทพท'” ความเพีองฟูบนความเสิอมถอยซองสาสนากระแสหลัก

ความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไปท้าทายศาลนาหรือบางคร้ังยังแอบอิงอยู่กับ 

ศาสนาด้วย เช่น ความนับถึอและพิธีกรรมเพีอสักการะบูชาต่อเสติจพ่อ ร.5 ทมืมานานนับสิบปี 

และต่อพระนางสุพรรณกัลยาท่ีกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงน้ัน โดยคนท่ีนับถือ 

ส่ิงศักดิไสิทธิ'''อังลองน้ีก็ยังคงนับถือพุทธคาสนาอยู่เหมือนเดิม ความเช่ือและพิธีกรรมเช่นน้ีนิธิ 

เรียกว่า “ลัทธิพิธี" นิธิคิดว่าคนที่นับถือลัทธิพิธีต่างๆ ในลังคมไทยยุคปัจจุบันน้ันมืเป็นจำนวนมาก
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ศาลนากระแลหลักโดยเฉพาะพุทธศาลนาที่ไม่อาจปรับตัวตามความเปลยนแปลงของลังคมสมัย 

ไหม่ได้ เพราะขณะทิผู้คนมืทศนะในเขงวัตถุนยม แต่ความเช้าใจขององคิกรศาสนาต่อมิจฉาพ! 

หรือความเห็นผิดทางธรรมในแง่น้ีของคนสมัยใหม่ก็ยังไม่กว้างและลึกพอ จึงไม่มีพลังเพียงพอท่ี 

จะต่อล้กับวัตถุนิยมได้ ทำให้แทนท่ีคนจะแสวงหาความสงบสุขด้วยการเช้าหาหลักธรรมของ 

คาสนา ก็กลับหันเช้าหาลัทธิพิธีต่างๆ ซึงตอบสนองความต้องการเชิงวัตถุนิยมของตัวเองได้เป็น 

อย่างดี เช่น เลียเงินช้ือรูปพระนางสุพรรณกัลยาเพ่ือนำไปบูชา เพราะเช่ือว่าจะช่วยทำให้การ
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อาจสามารถอธิบายได้จากแนวคิดที่ว่า ในโลกยุคปัจจุบันท่ีซาวตะวันตกเรืยกว่ายุค “หลังยุคใหม่’, 

(POST MODERN) น้ัน ในทุกลังคมมืการแยกย่อยของส่ิงต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย สำหรับสังคม 

ไทยท่ีเห็นได้ขดเจนก็คอการแยกย่อยของศาสนาออกเป็นลัทธิพิธีต่างๆ นันเอง
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“ผมเช่ือว่าไปถามคนนับถือเสด็จพ่อ ร.ร หรือเจ้าแม่กวใอัมหรืออื่นๆ ก็คงได้ตัวเลข 

ทำนองเดียวกับคน'ท่ีนับถือพระสุพรรณกัลยาคือเป็นคนส่วน'น้อย แต่หลาอๆ ส่วนน้อยรวมกนเข้า 

ก็อาจกลายเป็นส่วนไม่น้อยได้ หมายความว่าคนที่นับถือลัทธิพิธีต่างๆ รวมกันมจำนวนมากอยู่ 

เหมอนกัน ยิงถ้ารวมเอาหลวงพ่อ 1 หลวงตา 1 หลวงปูดังๆ ท่ีมืศิษยานุคิษยัไป ‘ข้ึน’ อีกเป็นแลน 

ว่าเป็นลัทธิพิธีเหมือนกัน ก็อาจกล่าวได้ว่าลัทธิพิธีต่างๆ ในเมืองไทยมืลาวกอยู่มากกว่าคร่ึงของ

ประชากรแน่ๆ  แทนท่ีคนจะดับร้อนด้วยการหาหลักธรรมของศาลนาจึงหันเข้าหาลัทธิพิธีต่างๆ

ช่ืงถืงไม่ดับร้อนด้วยธรรมะก็ช่วยทำให้ทนกับความร้อนได้เก่งข้ึน เช่น เสียเงนข้ึอรูป

พระสุพรรณกัลยาแค่ 300 แต่ก็เช่ือ1ว่า1จะถูกหวย 40,000 เป็นต้น ฉะน้ัน ตราบเท่าท่ีองค์กรศาลนา

ยังอ่อนแอท่ีจะเป็นผู้ข้ึนำจึตวัญญาณชองคนในลนัยน้ี ก็ไม่แปลกท่ีจะเห็นลัทธิพิธีต่างๆ ผุดข้ึนอีก

มากมายในลังคมไทย ลังคมหน่ึงๆ กำลังแตกสลายลงเป็นหน่วยย่อยๆ ร้ฐหรืออำนาจรัฐก็แตก

ตลาดก็แยกส่วนค่อนข้างเด็ดขาด ระหว่างวัย 1 ระหว่างเพศ 1 ระหว่างสถานะทางลังคม ขลฯ 

ระบบการคืกษาก็แยก และศาลนาก็แยกซอยออกเป็นลัทธิพิธีนานาซนัด ปรากฎการณ์ของลังคม 

‘หลังยุคใหม่’ เช่นน้ี กำลังปรากฏให้เห็นในลังคมไทยด้วย อย่างน้อยก็ในเร่ืองของการซอยย่อย 

ของ ‘ศาลนา' ออกเป็นลัทธิพิธีต่างๆ ” (ฉบับท่ี 969,16 มืนาคม 2542)

ความแปลกท่ีไม่แตกต่างกันของคนไทอยุคน้ี

คนจำนวนไม่น้อยในลังคมไทยยุคใหม่โดยเฉพาะในหมู่วัยรู่นน้ัน นิธิคิดว่ามืค่านิยมชอบ 

สร้างบุคลิกภาพซองตัวเองข้ึน จากการเรืยนรู้บุคลิกท่ีแปลกใหม่เฉพาะตัวหรือไม่ข้ึาใครของบุคคล 

ต่างๆ ท่ีปรากฏผ่านล่ือ เช่น นักร้อง 1 นักแสดง 1 ดีเจ 1 นักการเมือง 1 ตัวละครในภาพยนตร์ 

ละครโทรทัศน์ 1 เป็นต้น อย่างไรก็ตามคนไทยเหล่าน้ีก็ไม่ได้คิดท่ีจะลอกเลียนการกระทำ 

ความรู้สึก และความคิดของบุคคลเหล่านี้ออกมาตรงๆ แต่จะประยุกต์ดัดแปลงแล้วนำมาใช้ลร้าง 

ความแปลกใหม่หรือความ “สด” ให้แก่บุคลิกของตนเองตามความพอใจ ถืงกระน้ันก็ยังเหมือนกับ 

ลังคมปัจเจกนิยมในที่อ่ืนๆ คือ แม้ผู้คนในลังคมไทยเหล่าน้ีจะมืท่าทีช่ืนชมบุคลิกภาพท่ีสดใหม่ 

ลักเพิยงใด แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว ความลดใหม่เหล่าน้ีก็อยู่ในกรอบท่ีจำกัดอันหน่ึงเท่าน้ัน ดังน้ัน 

จึงไม่ถืงกับทำให้ลังคมไทยมืคนแปลกๆ มากมายนัก ตรงกันข้ามแม้จะมืคนแปลกๆ แต่ก็แปลกๆ 

อยู่ไม่ก่ีจำพวก จนทำให้นิธิเห็นด้วยกับคำพูดท่ีว่า อำนาจของล่ือสนัยใหม่ได้สร้างความแปลกท่ี 

เหมือนกันไปหมด

อยู่ก่อบแต่งไม่ไย่เร่ืองใหญ่ แต่หย่าหลังแต่งน่าหนักใจกว่า

นิธิยังได้กล่าวถืงค่านิยมอยู่ก่อนแต่งท่ีพบเห็นได้มากข้ึนในลังคมไทยสนัยน้ีว่า ไม่ใช่เรือง 

น่าแปลกใจและน่าห่วงใยมากนักในความคิดของเขา เพราะความจริงแล้วการมืเพศลัมพันธ์ก่อน
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แต่งงานเป็นกระแสพ้ืนบ้านซ่ึงมีมานานแล้วในสังคมไทย เพียงแต่การมีเพศสัมพันธ์กันก่อน 

แต่งงานในวัฒนธรรมเดิมของไทย ค่อนข้างจะเก่ียวพันกับการนำไปสู'การอยู่กินฉันสามีภรรยา 

เช่น การท่ีผู้ชายลอบเข้าหาผู้หญิงท่ีบ้านของฝ่ายหญิงหรือการแอบได้เสียกันน้ันมักเป็นบันได 

ขันแรกท่ีนำไปสู่การแต่งงานหรือทำพิธีสู่ขอกันอย่างเป็นทางการ เป็นต้น ส่ิงท่ีนิธิคิดว่าน่าห่วงใย 

มากกว่าก็คือ ความม่ันคงของชีวิตคู่หลังแต่งงานซ่ึงคลอนแคลนลงอย่างมากในสังคมไทยสมัย 

ใหม่ ดังน้ันจึงควรท่ีจะหันมาใส่ใจท่ีจะทำให้ชีวิตคู่ท้ังของคู'ท่ีได้แต่งงานกันแล้วและยังไม่ได้ 

แต่งงาน สามารถทนรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ได้อย่างยืนยาว แม้จะอยู่ในท่ามกลางความ 

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมากมายในสังคมไทยก็ตาม

“ผมรู้สึกเสมอว่า คาถาเพียงอย่างเดียวที่สถาบันการสมรสแบบใหม่ที่เป็นอํลระจากชุมชน

และเครือญาติของไทยใช้ก็คือ ‘ความรัก, ที่ดูดดื่มแบบขาดใจด่าวดิ้นระหว่างกัน แต่'ทุกคนก็!

ว่า ความย่ังยืนของชีวิตสมรสนั้นต้องการอะไรมากกว่าความรักดูดด่ืมของอารมณ์แรกรักอีกมาก 

แต่ไม่ค่อยมีใครใส่ใจท่ีจะสร้างระบบและกลไกท่ีจะทำให้คนไทยส่วนใหญ่ลามารถเข้าถึงความ

ลามารถอย่างนี้ได้ ปัญหาของวัฒนธรรมไทยปัจจุบันนั้นอยู่ท่ีมีคนพร่ําพูดถึงค่านิยมเก่าๆ ท่ีเรา

ยกย่องบูชากันบ่อยและง่ายเกินไป แต่ไม่ค่อยมีใครสนใจท่ีจะทำให้ค่านิยมท่ียกย่องบูชาน้ันดำรง 

อยู่ได้ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมซ่ึงเกิดขึ้นจริง” (ฉบับท่ี 968, 9 มีนาคม 

2542)

ทำอย่างไร.“เส้น” ไทยจะไปได้สวยเช่น “เส้น” ญ ี่ป ุน?

เก่ียวกับค่านิยมการใช้เล้นสายในสังคมไทยน้ัน นิธิเห็นว่า ถ้าการใช้เล้นลายเป็น 

ธรรมชาติของมนุษย์อย่างท่ีมีคนเคยกล่าวไว้จริงๆ กล่าวคือมนุษย์ย่อมรู้สึกเป็นมิตรกับคนใกล้ชิด 

ของตัวเองจึงอยากช่วยหรืออยากมีความสัมพันธ์ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกันเพราะไว้ใจกันได้มากกว่า 

จนทำให้ลามารถพบเห็นระบบเล้นสายได้ในทุกสังคม ดังน้ัน แทนท่ีสังคมไทยจะขตัดระบบ 

เล้นสายออกไปให้หมดด้ิน น่าจะเป็นการดีกว่าถ้าหันกสับมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้ระบบเล้นสาย 

ไม่ทำร้ายสังคมไทยมากนักเหมือนอย่างท่ีผ่านมา หรือลามารถทำคุณแก่สังคมไทยได้มากข้ึน เช่น 

ทำระบบตรวจลอบสาธารณะให้มีผลจริงตังมากขึ้น เพราะอย่างน้อยก็จะทำให้ระบบเล้นลายต้อง 

มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ควรคิดถึงระบบเล้นสายท่ีไม่ทำให้ 

ความเป็นธรรมในสังคมไทยลดลงไปจากท่ีมีน้อยอยู่แล้วด้วย

“ญี่ปุนถึอเล้นเป็นพันธะอย่างหนึ่งที่สมานกลุ่มทางสังคมของตัวเองเอาไว้ ผู้ให้ใช้เล้น

ก็ต้องระวังท่ีจะไม่ยัดลูกน้องส่งเดช เพราะจะทำให้พลังของกลุ่มตนเล่ือมลงไปได้ถ้าลูกพ่ีได้รับ 

ความไว้เน้ือเช่ือใจน้อยลง ในขณะท่ีผู้รับก็มีพันธะต้องแสดงความสามารถของตัวให้ปรากฏทังเพ่ีอ
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ไว้หน้าลูกพ่ี และรักษาเกียรติและความไว้เน้ือเช่ือใจของกลุ่มแก่สังคมในวงกว้างด้วย ผมคิดว่า 

ตรงน้ีเป็นความต่างท่ีสำคัญระหว่างเสันของไทยกับญ่ีป่น ผู้ใหญ่ไทยให้ลูกน้องใช้เสันไม่ใช่เพ่ีอ 

กลุ่มบริวารทั้งหมด แต่เพ่ีอแสดงบารมีของผู้ใหญ่เพียงคนเดียว ฉะน้ัน พันธะของลูกน้องท่ีได้เส ัน  

ไปใช้จึงมีต่อผู้ใหญ่เพียงคนเดียวเท่าน้น จะทำอะไรก็ได้ตราบเท่าท่ีรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ 

ผู้ใหญ่เอาไว้ ต้องตอบแทนบุญคุณของผู้ใหญ่ แม้ใช้ให้ใปทำอะไรท่ีลามกจกเปรตเท่าไรก็ต้อง 

รับทำได้ เพีอรักษาเสันให้เหนียวย่ิงกว่าเมียวโจ้ เด็ดไม่ขาด ย่ิงสังคมไทยชาดการตรวจสอบ ไม่มี 

ประเพณีให้ผู้ใหญ่ท่ีใช้เสันฝากเด็กต้องรับผิดชอบต่อการกระทำซองเด็กเสันของคัว ในท่ีสุดก็ย่ิง 

ส่งเสริมให้เอาเสันของคัวไปขายแก่สาธารณชนท้ัวไปดีกว่า เพราะรับทรัพย์ไปแล้วก็ต้องมีพันธะ 

รับผิดชอบกับใครสักคน ระบบเสันของไทยจึงเป็นศัตรูกับความมีประสิทธิภาพและเส่ือมลงถึงขั้น 

เอามาช้ือขายกันค่อนข้างออกหน้าในทุกกันน้ี” (ฉบับท่ี 1002, 2 พฤศจิกายน 2542)

ประวิตศาสตร์คีอการอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคม !

เมือนายป็ญจะ เกสรทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกช''ธิการ เสนอให้นำเหตุการณ์ 

14 ตุลาคม 2516 มาบรรจุไว้ในวิชาประวิตศาสตร์ของหลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษา และ 

จะไม่มีเนือหาท่ีเป็นรายละเอียด เช่น ใครเป็นผู้มีส่วนในการทำร้ายชีวิตนิสิตนักศึกษาและ 

ประซาชน 1 นิสิตนักศึกษาและประชาชนท่ีถูกทำร้ายจนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บมีจำนวนเท่าไร 

และเป็นใครบ้าง 1 เป็นต้น ส่วนเน้ือหาท่ีมีน้ันจะบันทึกเพียงแค่ว่า เกิดเหตุการณ์อะไรในกันท่ี 

14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 แล้วประชาชนซึงรู้เห็นเหตุการณ์ก็อาจท้วงติงหรือให้ข้อมูลเพ่ิมภายหลังได้ 

โดยสรุปก็คือ จะพยายามบันทึกเหตุการณ์14 ตุลาคม .2516 ตามท่ีได้เกิดข้ึนจริง เพราะคิดว่า 

เหตุการณ์น้ีมีความสำคัญต่อชาติท่ีเยาวชนควรรู้ เก่ียวกับเร่ืองนี้ทำให้นิธิต้องเสนอบทความแสดง 

ทัศนะต่อวิชาประวิติศาสตร์ท่ีดีในความเข้าใจของเขาว่า เป้าหมายหลักของวิชาประวิตศาสตร์ 

ไม่ใช่การบันทึกว่าอะไรได้เกิดข้ึนจริงในอดีต ประวัติศาสตร์ไม่มีหน้าท่ีบันทึกแต่มีหน้าที่อธิบายว่า 

สังคมได้เปล่ียนแปลงมาอย่างไร ด้วยเหตุใด หรือมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพ่ีออธิบาย 

กระบวนการดังกล่าวให้ใต้ นักประวิติศาสตร์ต้องรวบรวมและตรวจสอบว่าเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี 

เกิดข้ึนจริงน้ัน เหตุการณ์ไหนเก่ียวข้องกับกระบวนการเปล่ียนแปลง เหตุการณ์ไหนเก่ียวข้องน้อย 

และเหตุการณ์ไหนไม่เก่ียวข้อง แม้จะได้ศึกษาหสักฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางเช่นน้ีแล้ว 

นักประวัติศาสตร์ก็บังไม่ได้ทำงานของคัวเอง จนกว่าจะจับให้ได้ว่าความเปล่ียนแปลงอยู่ตรงไหน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงได้คลี่คลายมาอย่างไร ประเด็นที,จับได้น้ีก็จับตามความนึกคิดของคัว 

นักประวิตศาสตร์เอง ผู้อ่ืนหรือนักประวัติศาสตร์อื่นอาจจับได้อีกอย่างหน่ึงท่ีไม่ตรงกันก็ได้ จนเม่ือ 

นักประวิตศาสตร์ได้ลงมือเชียนคำอธิบายที่ตนเองจับได้ให้ผู้อ่ืนอ่านรู้เร่ือง จึงจะถือได้ว่า
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นักประวัติศาสตร์ได้ทำงานของตนเองแล้ว โดยคำอธิบายทางประวัติศาสตร์ที ่ “ใช้ได้" ในทัศนะ 

ของนิธิ ต้องเป็นคำอธิบายที่มีคุณสมบัติสองอย่างเป็นอย่างน้อย ดังน้ีคือ

1 มองเห็นการเปล่ียนแปลงและกระบวนการเปล่ียนแปลงได้ชัดเจนและลึกซ้ึง ไม่ใช่เพียง 

แค่ข้อสังเกตผิวเผินเก่ียวกับความเปลี่ยนแปลง

2 คำอธิบายนันครอบคลุมหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือสมัยนั้น แม้แต่ 

หลักฐานท่ีนักประวัตศาสตร์ไม่ได้นำมาใช้ในงานก็ไม่ชัดแย้งกับคำอธิบายน้ัน กล่าวอีกอย่างหน่ึงก็ 

คือ เป็นคำอธิบายที่มี “พลังอธิบาย” สูง

นิธิกล่าวอีกว่า จุดประสงค์ของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ท่ีมีลักษณะข้างต้นน้ีจึงเป็น 

การสื กฝนผู้เรียนให้มองความเปล่ียนแปลงเป็นจุดๆ ท่ีไม่เก่ียวกันให้เป็นระบบ เพราะโดยการมอง 

อย่างเป็นระบบเท่านันท่ีจะทำให้เข้าใจและอธิบายความเปลี่ยนนั้นได้ นอกจากน้ีเน่ืองจาก 

ประวัติศาสตร์เช่นนีไม่มีข้อจำกัดในคำสมมติฐานใดๆ มาปิดกั้น ประวัติศาสตร์จึงฝึกให้ผู้เรียนใช้ 

จินตนาการและเหตุผลอย่างซับช้อนและกว้างขวางท่ีสุดเท่าท่ีปัญญามนุษย์จะลามารถบรรลุได้ 

อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่อุดมคติของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใน 

ประเทศไทยเท่าน้ัน ในความเป็นจริงตำราเรียนประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ 

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก 14 ตุลาคม 2516 ซ่ึงยังไม่ถูกบรรจุแล้ว ก็เป็น 

ลักษณะของการบันทึกเหตุการณ์เพื่อให้เด็กนักเรียนท่องจำโดยไร้จุดหมายที่จะฝึกปรือวิธีคิดแทบ 

ท้ังส้ิน

“การเท่ียวรวบรวมตรวจลอบเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตมาเรียงให้คนอ่ืนอ่านน้ัน ไม่ใช่ 

งานประวัติศาสตร์ น่าจะเรียกว่าเป็นงานประ๓ ทalmanac มากกว่า ( ผมไม่รู้ว่าท่านราชบัณฑิต

ไทยบัญญ้ติดัพท์น้ีเป็นกาษาแขก1ว่าอะไร )  ประวัติศาสตร์ไม่ใช่การบันทึกข้อเท็จจริงอย่างท่ีผม

พูดไปแล้ว ประวัติศาสตร์เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงซึงอาศัยข้อเท็จจริงซึงพิสูจน์ได้ 

ในระดับหนึ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการอธิบาย ตัวคำอธิบายน้ีไม่มีหลักฐานอะไรกล่าวถึง เป็น 

การสร้างสรรค์จากความคิดของนักประวัติศาสตร์เอง ผมถึงได้บอกว่าเราไม่เหรอกว่าคำอธิบาย 

นั้นจริงหรือไม่จริง นอกจากน้ี ลองคิดให้ดีๆ นะครํบ ขึ้นชื่อว่าคำอธิบายแล้วย่อมไม่มี1จริง’ หรือ

‘ไม่จริง’ เราพุดว่าคำอธิบายนั้น‘ใช้ได้'หรือไม่ต่างหาก เพราะนักการเมืองส่วนใหญ่ของเรา

เรียนประวัติศาสตร์มาแบบบันทึกอดีตนี่แหละ ท่ีทำให้คิดอะไรเป็นระบบไม่ได้ จึงแก้ปัญหาอะไร 

ไม,ได้ลักอย่าง ความเปล่ียนแปลงแวดล้อมชีวิตเราเหมือนอากาศ การฝึ กคิดเกี่ยวกับความเปลี่ยน 

แปลงจึงมืความจำเป็นเหมือนการหายใจ ประวัติศาสตร์จึงเป็นท้ังชีวิตและการหายใจ คนท่ีเข้าใจ
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ว่าประวิติศาสตร์คือเรื่องของคนที่ตายไปแล้วเหมือนคุณปัญจะ เกสรทอง จึงเปรียบเสมือนคนที่ 

ไม่มืชีวิตและลมหายใจ ประวิติศาสตร์เป็นหวัดเพราะมีคนอย่างนี้เป็นรมต.ศึกษาฯ"

(ฉบับท่ี 976, 4 พฤษภาคม 2542)

เผ ด ็จ ก า ร ส -ถ -ป  หน้าประวัติศาสตร์ไทยที่ยังเข้าใจก้นผิดๆ

และจากการท่ี พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

มหาดไทย ได้ออกมาพูดไห้สัมภาษณ์ผู้ส่ึอข่าวในทำนองเปรียบเทียบจอมพลถนอม กิตติขจร อดีต 

ผู้นำจอมเผด็จการคนหน่ึงของไทย กับนายปรีดี พนมยงค์อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษอาวุโส 

บัน นอกจากนิธิจะได้เชียนบทความวิพากษ์วิจารณ์การพูดจาของ พล.ต.สน่ัน เช่นน้ีว่า “ทะลึ่ง" 

เพราะไม่รู้จักแยกแยะดีซ่ัว ทำให้เหมือนคนไม่รู้ท่ีตำท่ีสูงไม่รู้จักท่ีควรท่ีไม่ควรแล้ว นิธิยังได้ 

เรียกร้องให้ทังนักประวิติศาสตร์และนักศึกษาประวิติศาสตร์ของไทย (นิธิจะเรียกคนเหล่านี้รวมกัน 

ว่า “นักเรียนประวํติศาสตร์") ทันมาศึกษาประวํติศาสตร์ยุคเผด็จการท่ีเป็นช่วงต่อเน่ืองต้ังแต่ 

จอมพลสฤษดิ้ ธนะรัขต์ จอมพลถนอม และจอมพลประภาล จารุเสถียรให้ดีและอธิบายแก่ 

สังคมให้เข้าใจมากกว่าท่ีเป็นอยู่อีกด้วย เพราะนิธิคิดว่าคนท่ีไม่รู้จักประวิติศาสตร์ในยุคเผด็จการ 

ทังสามนีดีเพียงพอไม่ใช่มีเพียง พล.ต.สน่ัน จนทำให้ต้องออกมาพูดลิงท่ีตัวเขาเห็นว่าทะล่ึงเท่าน่ัน 

สังคมไทยก็อาจไม่รู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ยุคน้ีดีเพียงพอด้วยเช่นกัน ดูได้จากในยามท่ีสังคม 

ไทยกำลังสับสน ก็มักจะมีคนบางกลุ่มชอบพูดในลักษณะอยากกลับไปสู่ยุคสมัยแห่งความสงบ 

เรียบร้อยภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของจอมพลลฤษดิ้อยู่เสมอๆ เป็นต้น

“ตราบเท่าท่ีเราไม่พยายามทำความเข้าใจประวิติศาสตร์ของเผด็จการสฤษด้ิ -  ถนอม - 

ประภาลให้ดี ไม่เพียงแต่เราจะยกย่องคนผิดๆ เท่าน่ัน แต่เผด็จการลักษณะเช่นน่ัน จะเป็น

หน่ึงในทางเลือกของสังคมไทยไปอีกนาน เผด็จการส-ถ-ปเป็นหน้าประวิติศาสตร์ที่มืการ

ศึกษาไม่เพียงพอ จึงยังหล่อเล้ียงการเพ้อฝันของคนบางพวกในสังคมไทยสืบมาจนทุกวันน้ี 

ผมเขียนเรื่องนี้เพื่อยั่วยุนักเรียนประวัติศาสตร์ให้ศึกษาเผด็จการส-ถ-ปให้ดี แม้เป็นหน้าหน่ึง 

ในประวิติศาสตร์ที่จะไม่หวนคืนมาอีก แต่เป็นหน้าที่มีอิทธิพลต่อความคิด 1 จินตนาการทางการ 

เมือง และความเข้าใจผิดของคนไทยมากที่สุด"(ฉบับที่972, 6 เมษๆยน 2542)

ชวนอ่านงานเขียน “ท่านหญิงพูนฯ"

นิธิยังได้เชิญชวนให้อ่านบทความเร่ือง “ส่ิงท่ีข้าพเจ้าพบเห็น" ซ่ึงเป็นพระนิพนธ์ของ 

ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ติสกุล และได้ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ลงในนิตยสารคิลปวัฒนธรรมเริมต้ังแต่เดือน 

มีนาคมของปีนี้ เนื่องจากเป็นบทความท่ีจะเสนออีกแง่มุมหน่ึงของประวัติศาสตร์ในช่วงก่อนและ 

หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 ซ่ึงเป็นช่วงประวิติศาสตร์ของไทยท่ีน่าสนใจ
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ท่ีผ่านมามีการลร้างภาพประวัติศาสตร์ในสมัยน้ีให้บิดเบือนจนสุดโต่งไปข้างใดร้างหน่ึงมากเกินไป 

การอ่านบทความของ ม.จ.หญิงพูนพศมัยจึงน่าจะช่วยทำให้ตอนท่ีถูกบิดเบือนไปน้ันกลับมา 

ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อจะได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงและอธิบาย 

กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสมัยน้ันได้อย่างซัดเจนย่ิงข้ึน

ภาษาไทยคีอภาษาวิชาการของงาบไทยศึกษา

เก่ียวกับแวดวงวิชาการ นิธิกล่าวว่าที่ผ่านมานั้นมักวิชาการไทยจำนวนมากมักจะมอง 

งานวิชาการท่ีเขียนเป็นภาษาไทยว่ามีคุณค่าทางวิชาการน้อยกว่าท่ีเขียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ องค์กรท่ีลมับลนุนงานวิจัยบางแห่งของไทยจึงถึงกับต้ังมาตรฐานทาง 

วิชาการว่า ผลงานท่ีควรยอมรับได้ต้องมีบางส่วนตีพิมพํในวารสารต่างประเทศ เรียกได้ว่าภาษา 

ไทยมันไม่ค่อยจะมีค์กดศรีทางวิชาการมากมักในลายตาของมักวิชาการไทย อย่างไรก็ตามนิธิ 

เห็นว่า แม้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจะมีความสำคัญต่อแวดวงวิชาการซองไทย 

ก็จริง แต่มักวิชาการไทยก็ไม่ควรมองภาษาต่างประเทศเป็นเหมือนสิ่งคักด้ิลิทธ้ิมากเกินไป โดย 

จำเป็นต้องมีการแยกแยะคุณค่าทางวิชาการของภาษาไทยให้ด เช่นในทางวิชาเคมี 1 ฟิสิกส์', 

ชีววิทยา, ออโธปีดิกส์, ฯลฯ ภาษาไทยอาจมีคุณค่าและคักดิ้ศรืไม่ต่างจากภาษาอึ,นๆ ท่ีไม่ใช่ 

ภาษาของชาติตะวันตก แต่สำหรับในไทยศึกษาน้ันภาษาไทยต้องเป็นภาษาวิชาการท่ีปฎํเลธไม่ได้ 

เป็นต้น นอกจากน้ีมักวิชาการไทยควรรู้สึกด้วยว่า ตนเองมีพ้นธะกับลังคมไทยโดยจะต้องแสดง 

งานวิชาการท่ีเก่ียวกับลังคมไทยเพ่ือให้คนไทยได้อ่านและเร้าใจเป็นอย่างดี พ้นธะน้ีกล่าวอึกอย่าง 

หน่ึงก็คือ การทำให้งานวิชาการน้ันๆ เป็นลมปติของลังคมไทยอย่างแท้จริง

“ในไทยคีกษา การสร้างสรรค์ทางวิชาการก็อาจทำได้ในภาษาไทยเท่ากับในภาษาฝร่ัง 

หรือจะว่ากันจริงๆ แล้ว ภาษาไทยเป็นเวทีท่ีแท้จริงรองไทยศึกษา มักวิชาการไทยศึกษาไม่ว่าจะ

เป็นชาติอะไร ก็ต้องอ่านภาษาไทยให้ออก ไม่อย่างนั้นก็เหม็นเฟินเปล่าๆ   ดูเหมือนมีความ

เช่ือว่า มีแหล่งวิชาการกลางของโลกซ่ึงมักวิชาการนานาชาติรวมท้ังไทยพงได้รับผลประโยชน์ 

และมีความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างความรู้ไปเก็บไว้ในแหล่งกลางน้ัน พันธะของมักวิชาการ 

ดูจะมีกับแหล่งกลางน้ันมากกว่ากับลังคมของตนเอง ฉะน้ัน จึงอาจใช้ภาษาหรือสื่อกลางที่คน 

ส่วนใหญ่ในลังคมตนเองเร้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไร สมมติกันว่าแหล่งกลางที่ลังสมความรู้นั้นเปิดกว้าง 

แก่ทุกคน ใครๆก็อาจเร้าไปใช้ประโยชน์ได้ สมมติร้อนี้รับได้จริงหรือ? นายทุนท่ีอ่านภาษาฝร่ัง 

ออกคงได้ แต่ชาวนาไทยหรือเขมรเล่าครับ จะใช้ประโยชน์ได้ย่างไร?หยู่สึ? แล้วมักวิชาการ

ไปเท่ียวศึกษาอะไรซาวบ้านเขาน้ันน่ะ ไม่ให้เขารู้บ้างเลยหรือว่าเขียนถึงเขาว่าอย่างไร?  การ

สร้างลัจจะในทางวิชาการไม่ได้ลอยอยู่ในสุญญากาศ แ ต ่ลัมพ้นธ์กับลังคมที่ตนศึกษาหรือลังคม 

ชองตนเอง ฉะน้ัน การตรวจสอบงานวิชาการจึงไม่ได้อยู่ท่ีกรรมการประ๓ ทต่างๆ เพยงอย่างเดียว
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แต่อยู่ท่ีว่า เราจะทำให้งานวิชาการน้ันเป็นสมบัติของลังคมได้มากน้อยเพยงใด บางคร้ัง 

นักวิชาการอาจจำเป็นต้องพูดกันเองด้วยภาษาพรหม แต่ในชณะเดียวกัน ภาระสำคัญท่ีสุดของ 

นักวิชาการใทยคือต้องส่ือสารกับคนไทย” (ฉบับท่ี 959, 5 มกราคม 2542)

มหาวิทยาลัยของไทย หอคอยท่ีไร้คำถาม

นิธิยังได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยของไทยด้วยว่า ท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยของไทยแทบไม'ได้ 

อยู่ในฐานะของผู้สร้างสรรค์ส่ิงเด่นๆ ท่ีตอบสนองวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น 

เรือหางยาว, รถลามล้อหรือรถตุ'กตุ๊'ก, รถอีแต่'น, ชีวจิต, ธุรกิจขายตรงในประเทศไทยท่ีรับ 

แนวคิดมาจากต่างประเทศแล้วปรับเปล่ียนจนได้รูปแบบที,เหมาะกับวัฒนธรรมไทย 1 ฯลฯ ส่ิง 

เหล่าน้ีล้วนผลิตหรือเกิดขึ้นนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ท่ีเป็นเซ่นน้ีน่าจะเป็นเพราะการเรืยนรู้ใน 

มหาวิทยาลัยของไทยกับการเรียนP นชีวิตจริงของผู้คนในลังคมไทยนอกมหาวิทยาลัยน้ันมีซ่องว่าง 

ท่ีห่างกันมาก ซ่องว่างท่ีว่าน้ีก็คือ คำถามต่างๆต่อปัญหา, เหตุการณ์, ความเปลี่ยนแปลง, 

ทัศนคติ 1 ฯลฯ ท่ีเกิดข้ึนในลังคมไทย โดยผู้ดนในลังคมต้ังคำถามอย่างหน่ึง แต่มหาวิทยาลัย 

กลับตั้งคำถามอีกอย่างหนึ่ง คำถามของผู้คนในลังคมเป็นคำถามท่ีเกิดข้ึนภายในลังคมไทย จึงมี 

คำตอบที่เหมาะสมสำหรับหลายคำถาม ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้พัฒนาคำถามข้ึนจากลังคม 

ไทยแต่ไปรับเอาคำถามของตะวันตกมาใช้ ผลก็คือมีแต่คำตอบที่เหมาะสมสำหรับลังคมอื่น 

รวมท้ังเง่ือนไขและบริบทอ่ืนท่ีไม่ใช่ของไทย เซ่น มหาวิทยาลัยไทยไม่เคยต้ังคำถามว่าทำอย่างไร 

จึงจะกระจายโอกาสทางการศกษาให้ได้กว้างขวางที่สุดด้วยกำลังทางเศรษฐกิจและสภาพลังคม -  

วัฒนธรรมของไทย แต่กลับต้ังคำถามทางการศึกษาอย่างเดียวกับคำถามของชาติตะวันตกคือ 

จะแยกเอาเด็กท่ีมีลติปัญญาดีออกมาพัฒนาคักยภาพให้ถึงขดสุดได้อย่างไร ท้ังๆ ท่ีคำถามเซ่นน้ี 

ไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในลังคมไทยได้อย่างแท้จริง เมื่อเทียบกับการหาวิธีท่ีจะทำให้ 

ระบบการศึกษาทั้งระบบลามารถพัฒนาคักยภาพของทุกคนไปจนถึงขีดสุดได้อย่างไร เป็นต้น 

เมื่อเป็นเซ่นน้ีนิธิจึงเรียกมหาวิทยาลัยของไทยว่า หอคอยท่ีไร้คำถาม

“แม้ถูกจัดในอันดับบ๊วยๆ ของเอเชีย ผมก็ยังคิดว่ามหาวิทยาลัยไทยน้ันเก่งไม่หยอก 

แต่เก่งผิดบริบท เพราะความเก่งทุกชนิดไม่เคยอยู่ลอยๆ ข้ึนอยู่กับว่าจะใช้ความเก่งนันไปตอบ 

ปัญหาอะไร ถ้ามหาวิทยาลัยสร้างความเก่งลำหรับตอบปัญหาของฝร่ัง บัณฑิตซองเราก็สามารถ 

แสดงความเก่งได้ต่อเม่ือไปเผชิญกับปัญหาฝร่ัง บัณฑิตไทยท่ีเก่งๆ อย่างน้ันมีไม่น้อยทีเดียว 

ไปทำงานนาซาบ้าง 1 สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยช้ันหน่ึงของโลกบ้าง 1 ไปทำงานในหน่วยงานด้าน 

การวิจัยท่ีมีชื่อเลิยงระดับโลกบ้าง 1 หรือแม้แต่ไปทำช่ือเสียงด้านต่างๆ ในโลกตะวันตก เซ่น 

การแพทย์, ทิเลิกลั, เคมี, ศิลปะ และอื่นๆอีกมาก บังเอิญในเมีองไทยมีปัญหาฝร่ังให้ตอบ 

น้อยหรือปัญหาฝร่ังในเมืองไทยก็เป็นผลประโยชน์ของฝร่ัง ( หรือญ่ีทุ่ เน1 เกาหล 1ไต้หวัน ฯลฯ )
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และนายทุนไทยจำนวนน้อย มหาวิทยาลัยจึงได้แต่ตอบปัญหาของคนส่วนน้อยเหล่าน้ัน ซ่ึงนำเข้า 

ประดิษฐกรรมทุกอย่างจากต่างประเทศอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องเอ'ประดิษฐกรรมอะไรจาก

มหาวิทยาลัยไทย   ผมไม่ได้รังเกียจคำตอบของฝร่ัง หรือไม่ได้รังเกียจความเของฝร่ัง เพราะ

ฝร่ังมีความรู้อะไรดีๆ ที่เราต้องเรียนรู้มากมาย แต่ความรู้ก็ไม่ได้อยู่ลอยๆ เหมือนความเก่งแหละ 

ครับ ความรู้ถูกแลวงหาและจัดระบบข้ึนจากคำถาม หากเราไม่มีคำถามของเราเอง การแสวงหา 

และการจัดระบบความรู้ก็ถูกกำกับโดยคำถามของคนอื่น ความรู้เหล่าน้ันจึงไม่เป็นคำตอบให้แก่ 

ใครนอกจากแก่คำถามสมมติในคำตอบสอบไล่ " (ฉบับท่ี 978, 18 พฤษภาคม 2542)

ประโยชน์ของค่ายทหารจากการฝั กนักเรียนอันธพาล

ส่วนกรณีท่ีศาลได้มีคำลังส่งนักเรียนอาชีวะหรือช่างกลจำนวนหน่ึงท่ีก่อเร่ืองยกพวก 

ทำร้ายกัน ให้ไปเข้าค่ายอบรมของทหารร่วมกันเพ่ีอปรับเปล่ียนบุคลิภาพให้กลับมาเป็นคนดีนัน 

นิธิได้แสดงความคิดเหินเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า แผนการฝึกอบรมในค่ายทหารน้ี จะโดยต้ังใจหรือไม่ 

ก็ตามอาจสรุปสาระสำคัญได้ว่า เป็นการทำลายหรือบ่ันรอนสำนึกปัจเจกของนักเรียนท่ีเข้าฝึก 

อบรมให้ลดน้อยลง โดยใช้วิธี เช่น การสร้างลัญลักษณ์ของกลุ่มด้วยการตัดผมเกรียนทุกคน 1 

การฝึกความพร้อมเพรียงในการจัดแถวและการกระทำอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้ความสามัคคีของกลุ่ม 

เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการทำให้ผู้เข้าอบรมมีสำนึกถึงกลุ่มในวงกว้างท่ีไม่ใช่เพียงแค่ 

พรรคพวก 1 สถาบัน หรือ,เก็งค์ โดยใช้วิธีการปลูกฝัง เช่น การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพ่ือ 

ลังคม 1 การเน้นย้ําให้เหินความสำคัญของลังคมเพ่ีอให้ผู้เข้าอบรมเกิดสำนึกว่าตนมีภาระหน้าท่ีท่ี 

จะเกื้อกูลต่อคนอื่นๆ ในลังคมด้วยนอกเหนือจากครอบคร้ว่ของตน 1 เป็นต้น “วิญญาณ” ของ 

แผนการฝึ กเช่นน้ี ( นิธิใช้คำว่าวิญญาณเพ่ีอไม่ต้องการให้หมายถึงการลอกการฝึ กแถวทหารหรือ 

การฝึกกระโดดหอสูงแบบทหารมาใช้) นิธิเหินว่า โรงเรียนต่างๆ ก็อาจเรียนรู้และประยุกต์เอาไป 

ใช้ได้ท้ังในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและในการเรียนการลอนวิชาการในห้องเรียนด้วย เพราะ 

นอกจากจะช่วยให้เด็กนักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมหรือลังคมและเพ่ือทำให้การเรียน 

หนังสือไม่ใช่เพ่ีอเอาตัวรอดคนเดียวแล้ว ล่ีงท่ีเรียนนั้นก็ยังสัมพันธ์กับปัญหาที่เป็นจริงในลังคม 

ด้วย

พระพยอม - วัดสวนแก้ว ตัวอย่างหนึ่งของการปรับบทบาทพระกับวัด

บทความเกี่ยวกับศาสนาในปีนี้ นิธิยังคงเรียกร้องให้กัดกับพระปรับเปล่ียนบทบาทของตน 

ให้เหมาะลมกับลังคมยุคใหม่ที่วิถีชีวิตของผู้คนเปล่ียนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ท้ังน้ีเพ่ีอให้ 

คนหรือลังคมกลับเข้ามาเป็นฐานรองรับการเผยแผ่คำสอนอย่างท่ีเคยเป็นมาในอดีต เช่น การ 

ทำให้พ้ืนท่ีสาธารณะของกัดมีกิจกรรมท่ีหลากหลายฃึน เพี่อตอบสนองความจำเป็นของลังคม
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สมัยใหม่เหมือนท่ีพระพิศาลธรรมพาทีหรือพระศยอม กัลยาโณ แห่งวัดสวนแก้ว ได้กระทำอยู่ 

เป็นต้น แต่ไม่ควรจะเป็นการขยายเขตของวัดให้กว้างใหญ่ข้ึนรวมท้ังสร้างถาวรวัตถุท่ีโอ่อ่าเพ่ือดึง 

คนเข้าวัด เซ่นท่ีวัดพระธรรมกายและอีกหลายๆ วัดได้ทำกัน เพราะการทำเซ่นน้ีอาจจะดึงคนเข้า 

วัดได้มากก็จริง แต่ถ้าคนเข้าไปด้วยการตดยึดกับวัตถุท่ีใหญ่โตหรูหราสวยงาม๓ นความพอดึ ก็ 

คงไม่ได้ริบความเข้าใจในท่าทีต่อชีวิตท่ีดึแบบซาวพุทธท่ีเน้นความเรืยบง่ายเดินลายกลางกลับออก 

มาจากวัด ซ่ึงก็เท่ากับหาประโยชน์จากการเข้าวัดไม่ได้อยู่ดึ อย่างไรก็ตามโดยที,นิธิเองก็รู้ว่าความ 

พยายามหาทางปรับเปลี่ยนบทบาทของพระกับวัดนั้นเป็นเรื่องใหญ่ เขาจึงยังคงเรียกร้องให้ชุมชน 

ลังคมหรือพุทธบริษัทต้องเข้ามามืส่วนช่วยในการปริบเปลี่ยนบทบาทของวัดกับพระอย่างจริงจัง 

ด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของวัดกับพระเพียงฝ่ายเดียว

ความเสิอมของศาสนา “ผี" ท่ีมาของการละเมิดสาธารณสมบัติและโบราณวัตถุ

ลำหรับในช่วงท่ีมีข่าวการจับกุมผู้โจรกรรมโบราณวัตถุตามวัดต่างๆ บ่อยคร้ัง นิธิก็ได้เชียน 

บทความเกี่ยวกับเร่ืองน้ีซ่ึงเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมของผู้คนในลังคมว่า การโจรกรรม 

ของจากวัดท่ีเก็ดข้ึนน้ัน เป็นผลมาจากการที่ลังคมไทยได้สูญเลียหลักความเช่ือเร่ืองผี เช่น ผีเรือน 1 

ผีปา, ผีขุนนา, เสื้อวัด,ฯลฯไปอย่างลิ้นเชิง โดยท่ีผีเหล่าน้ีก็คีอกฎเกณฑ์ทางลังคมซ่ึงเคยทำให้ 

สมาชิกอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพราะส่ิงท่ีเป็นของส่วนรวม เช่น ป่าไม้ 1 ต้นน้ัาลำธาร 1 

ของในวัด 1 เป็นต้น ก็จะมืผีต่างๆ คอยคุ้มกันรักษา เพ่ือไม่ให้มืใครละเมิดหรือเอาไปใช้คนเดียว 

การที่ความเช่ือเร่ืองผีท่ีเคยช่วยจรรโลงกฎระเปียบรวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมทางลังคมเช่นน้ี 

หายไปจากลังคมไทย แต่ก็ไม่มืการสร้างส่ิงอ่ืนให้มืพลังเทียบเท่าข้ึนมาแทนท่ีได้ เช่น กฎหมายท่ีมี 

ประสิทธิภาพปกป้องดูแลของส่วนรวมได้จริง 1 วัฒนธรรมท่ีทำให้เกิดการรังเกียจผู้ท่ีซอบสะสม 

ของท่ีเป็นสมปติส่วนรวมอย่างโบราณวัตุ พระพุทธรูป และอื่นๆ 1 คำสอนในพระพุทธศาสนาท่ี 

เน้นมิติทางลังคมหรือการเคารพในสมปติส่วนรวม 1 เป็นต้น จึงทำให้ไม่เพียงแต่ของมีค่า 

ภายในวัดเท่าน้ัน โบราณวัตถุและสมปติส่วนรวมอีกหลายอย่างในลังคมไทย ก็ได้ถูกล่วงละเมิด 

อย่างหนักดังท่ีพบเห็นกันในยุคปัจจุบันด้วย

“เมื่อโบราณวัตถุหรือสมปติส่วนรวมไม่มืผีคอยรักษา จึงถูกผู้คนท่ีมีทรัพย์มีอำนาจ 

ล่วงละเมิดขโมยไปถือครองเป็นส่วนตัวกันดาษด่ืน ไม่เพียงแต่โบราณวัตถุเท่าน้ัน หากรวมถืง 

อะไรอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นของส่วนรวมท้ังหมด ไม่ว่าเกาะแก่ง 1 ป่า 1 ทางน้ัา 1 ท่ีราชพัสดุ 1

ท่ีสาธารณประโยชน์ หรือแม้แต่ตำแหน่งรัฐมนตรี ความหมายในเชิงลังคมของพระพุทธศาลนา

น้ันนับต้ังแต่โบราณมาไม่ค่อยได้เน้นในลังคมไทย เพราะศาลนาผีรับหน้าที่รักษากฎระเปียบทาง 

ลังคมอยู่แล้ว พุทธศาลนาไทยจึงให้ความสำคัญแก่การพัฒนาจิตใจของบุคคลมากว่า นับต้ังแต่ 

เราปฏิรูประบบความเช่ือขนานใหญ่ใน ร.ร ลีบมาจนถึงบัดนี้ แห้ใต้ทำลายความเช่ือเร่ืองผีลงไป
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แต่กีไม่ดึงเอาความหมายเซิงสังคมของพระพุทธศาสนาเข้ามาแทนท่ี ยังคงเน้นศึลธรรมท่ีเป็นของ 

บุคคลฝ่ายเดียว สืบมาจนถึงการอธิบายของนักปราชญ์รุ่นหลังคือท่านพุทธทาสภิกขุและ

พระธรรมปิฎก จงได้ดึงเอาความหมายเซิงสังคมของพระธรรมวินัยออกมาให้ปรากฎ ....

พุทธศาลนาไทยจึงมักถูกโจมดีเสมอว่า ไม่ค่อยมีมิติทางสังคมในคำลอน แต่ท่ีจริงแล้วพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาทไม่ได้ขาดมิติทางสังคมแต่อย่างใด เพียงแต่ในเมืองไทยมิติด้านน้ีถูกละเลยไปเอง 

ต่างหาก ท่ามกลางบรรยากาศอย่างนี้แหละครับที่สมบัติส่วนรวมถูกละเมิดอย่างหนัก รวมท้ัง 

โบราณวัตถุซ่ึงถูกโจรกรรมมาขายกันเกล่ึอนกล่นและเป็นข่าวอยู่ในเวลาน้ี'’ (ฉบับท่ี 987,

20 กรกฎาคม 2542)

มองโลกจากวัฒนธรรมไทย อีกหน๋ึงสาเหตุท่ีทำให้คนไทยพูดอังกฤษไม,เก่ง

นิธิกล่าวว่า ถ้าให้หาปัจจัยท่ีเป็นเหตุให้คนไทยพูดคุยเป็นภาษายังกถุษไม่เก่ง ท้ังๆ ท่ี 

เรียนกันในชั้นเรัยนนานนับสิบปี ผู้คนก็มักจะนึกถึงแต่หลักสูตรการเรียนการลอนภาษายังกถุษใน 

ระบบการศึกษาของไทยที่ไม่มีประสิทธิภาพ 1 ครูผู้สอนไร้ความสามารถ 1 คนไทยใช้ภาษายังกถุษ 

ในชีวิตประจำวันน้อยมาก 1 ฯลฯ โดยมักจะมองข้ามปัจจัยหน้ีงท่ีมีความสำคัญเซ่นกันน่ันก็คือ 

เมื่อฟรียบเทียบกับสังคมเอเชียอีกหลายสังคมแล้ว สังคมไทยรักษารัฒนธรรมของตนไวิได้ 

แข็งแกร่งกว่าอีกหลายสังคม เซ่น สิงคโปร์ 1 มาเลเซีย 1 ฮ่องกง 1 พีสิปปินสั เป็นต้น ทำ'ไห้ลก  ๆ

แล้วคนไทยยังคงคิด รู้ลึก รวมท้ังต้ังมุมสำหรับมองโลกจากวัฒนธรรมของตนเอง ซ่ึงแตกต่าง 

กับวิธีคิด วิธีรู้ลึก และวิธีตั้งมุมสำหรับมองโลกแบบตะวันตกอย่างลิ้นเชิง ตังน้ัน'จะรู้ลึกคัวหรือ1ไม่ 

ก็ตาม คนไทยคิดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงแปลออกเป็นภาษายังกถุษ คนท่ีแปลจากภาษาไทย 

เป็นภาษายังกถุษได้คล่องและเร็วกว่าก็จะเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าคนที่แปลไม่เก่ง แต่ก็มีคนไทย 

น้อยมากที่แปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษเก่งหรือคิดเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้น

“เมื่อผมเป็นนักเรียนอยู่นั้นผมเคยถามอาจารย์ปี,ตอร์ปั ซ่ึงพูดภาษาไทยคล่องว่า ถ้าจะ 

พูดว่าเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีคนท่ีเท่าไรของสหรัฐจะพูดอย่างไร ท่านหยุดคิดครู่ใหญ่แล้วบอก 

ว่า ฝร่ังพูดอย่างน้ีไม่ได้ แต่ต้องถามอ้อมๆ ว่า สหรัฐมีประธานาธิบดีมากี่คนแล้ว หรือแกล้งถาม 

ไปเลยว่าเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีคนที่10 ใช่ไหม?เป็นต้น แสดงว่าลำคับของประมุขคง 

ไม่ค่อยสำคัญในความคิดฝร่ัง แต่ลองไปอ่านพระราชพงศาวดารอยุธยาดูเถิดครับ ผู้เชียนสรุป 

เรื่องของอยุธยาลงด้วยจำนวนปีและจำนวนกษัตริย์ เพราะประวิดศาสตร์คือการลำคับรัชกาลใน 

ความคิดของไทย ฉะน้ัน เม่ือคนไทยอยากร้ว่าคสินตันเป็นประธานาธิบดีคนท่ีเท่าไร ก็จะเรื่ม 

ด้วยการตั้งคำถามแบบไทยในความคิดแล้วก็อีกยักๆ ในภาษาอังกฤษ เพราะแปลไม่ออก ในท่ีสุด 

ก็ปลงว่าช่างแม่งเถอะวะ อย่าไปพูดกับมันดีกว่า” (ฉบับท่ี 977, 11 พฤษภาคม2542)
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ชุดกระโจมอกของไทยไม่ได้มีไวัเ,สไบพี้นที่สาธารณะ

ในช่วงปลายปีนิธิได้เสนอบทความตำหนิการจัดประกวดนางนพมาศของจังหวัดสุโขทัยท่ี 

เพ่ิงผ่านไป ซึ่งไห้ผู้เข้าประกวดนุ่งกระโจมอกและยังต้องแสดงท่าอาบน้ัาในแม่น้ัายมจำลองด้วย 

โดยเขากล่าวว่า การจัดประกวดเช่นน้ี ถือเป็นการกดฃ่ีผู้หญิงมากกว่าการประกวดท่ีให้ใล่ชุด 

ว่ายนํ้าแบบตะวันตกเสียอีก และต่อไปถ้าจะจัดงานอะไรก็ตามเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

ไทยด้ังเดิม ก็ควรใช้วิจารณญาณอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือท่ีจะได้ไม่จัดงานให้ออกมามี 

ลักษณะเช่นเดียวกันน้ีอีก

“ชุดกระโจมอกน้ัน ไม่ได้ ‘โปี’ ไปกว่าชุดเล่นน้ัาฝร่ังแน่ ถ้า ‘โปี’ หมายถึงลัดส่วนของ 

ร่างกายท่ีถูกเปิดเผยแก,สาธารณะ แต่ชุดกระโจมอก 'โปี'กว่าชุดเล่นน้ัาฝร่ัง เพราะพ้ืนท่ีสำหรับใช้

ชุดกระโจมอกเป็นพ้ืนท่ีส่วนตัว ในขณะท่ีพ้ืนท่ีสำหรับใช้ชุดเล่นน้ําเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ  ผม

อยากเดาว่าผู้หญิงท่ีเข้าประกวดคงรู้สึกเขินเสียย่ิงกว่าให้นุ่งชุดเล่นน้ัาฝร่ังเป็นยันมาก ย่ิงให้ 

อาบน้ําและลุยน้ัาให้ดูยิ่งเขิน จนเธอๆ อาจรู้สึกโกรธอยู่สึกๆ โดยไม,รู้ลาเหตุ เพราะเธอถูกบังคับให้ 

เอาก็จกรรมในพ้ืนท่ีส่วนตัวออกมาแสดงในพ้ืนท่ีลาธารณะ และก็รู้เต็มอก‘เสียด้วยว่า จุดมุ่งหมาย 

ก็เพ่ือปลุกเร้าความรู้สึกส่วนต๊ัวส่วนตัวของผู้ชายท่ีเป็นผู้ซม(ไม่อย่างน้ันจะให้เลิกผ้าถุงทำไมเวลา

ลุยข้ามน้ัา ในเม่ือ1ไม่มีน้ัา1จริงๆ บนเวที ) .... ถ้าเราเห็นดีเห็นงามกับการประกวดนางนพมาศ

แบบนี้ ปีหน้าจะเด็ดกว่า เพราะผู้เข้าประกวดทุกคนต้องฉ่ีให้ดูด้วย เนื่องจากธรรมชาดิของมนุษย์ 

โดนนั้าแล้วมักต้องฉ่ีตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยดั้งเดิม’’ (ฉบับท่ี 1006,30พถุศจกายน2542)

ความเปลี่ยนแปลงไปของประเพณี “ยี่เป ็ง”

เก่ียวกับประเพณีลอยกระทงของชาวเชียงใหม่หรือประเพณีย่ี,ป็ง นิธิกล่าวว่า ประเพณี 

ตังกล่าวในสมัยน้ีได้เปล่ียนแปลงไปมากจากในอดีตซ่ึงก็เพ่ืงจะผ่านมาไม่นานนัก เพราะชาว 

เชียงใหม่แต่ก่อนน้ันไม่ได้ลอยกระทงหรือย่ิเป็งกันเพียงคนละยันเหมือนทุกวันน้ี หากแต่ละคนจะ 

ขนกระทงกันมามากมาย กระทงแต่ละยันก็ทำข้ึนง่ายๆ ด้วยกาบกล้วยแผ่นเดียวและมีเทียนปักอยู่ 

ตรงกลาง แล้วผู้คนก็จะช่วยกันจุดเทียนบนกาบกล้วยท้ังของตนเองและของผู้อีน จากนั้นก็จะ 

ช่วยกันปล่อยกระทงลงน้ัาให้ไหลลอยเป็นแพ ทำให้แม่น้ีาปิงทังสายท่ีเชียงใหม่ในวันลอยกระทง 

ถูกประตับประดาด้วยไฟระยิบระยับจากกระทงกาบกล้วย มองแล้วมีความสวยงามเป็นอย่างยิง 

แต่ทั้งนี้แต่ละคนหรือแต่ละครอบครัวอาจมีกระทงที่ประดิษฐ์เป็นพิเศษสำหรับลอยก่อนหรือหลัง 

กระทงกาบกล้วย เพ่ือส่งไปนุชาพระธาตุจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ต่างหากด้วย กระทงเช่น'นิถือเป็น 

กระทงส่วนตัว ในขณะท่ีกระทงกาบกล้วยจะเป็นกระทงส่วนรวม งานลอยกระทงหรือประเพณี
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ย่ีเป็งชองเชียงใหม่ในอดีตจงเป็นวาระสำหรับการร่วมกันประดับประดาแม่น้ีาปิงด้วยแลงไฟ 

ระยิบระยับชองคนเชียงใหม่ เตือนให้ระลึกถึงความเป็นชุมชนเชียงใหม่ได้อย่างแท้จริง

สรุป

มีเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของผู้คนสังคมไทยหลายเหตุการณ์ท่ีนิธิหรบยกมานำเสนอ 

ในบทความของเขา เช่น ความพยายามชองนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมว.อุตสาหกรรม ในการตรึง 

ราคาน้ีามันโดยการนำเงินของรัฐมาใช้เพ่ือการน้ี 1 การนำเสนอสรุปรายงานการสอบสวนเหตุ 

การณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 ของกระทรวงกลาโหมท่ีหาคนมาผิดมารับผิดชอบไม่ได้แต่ได้โยน 

ความผิดในเรืองน้ีไปให้มีอท่ีลามช่ึงเป็นใครก็ไม่รู้ 1 ศาลรัฐธรรพูญวินิจอัยขึ้ขาดให้ นายเนวน 

ซดชอบ รมช.เกษตรฯ ไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งน้ี แม้จะเคยถูกพิพากษาให้มีความผิดในคดีอาญา 

ข้อหาหมนประมาทก็ตาม 1 ปฎกิริยาของผู้ท่ีได้อ่าน “โศกนาฏกรรมสยาม” ชี'งเป็นหนังสือท่ี 

วิเคราะห์เก่ียวกับวิกฤติเศรษฐกิจของไทยได้อย่างละเอียดรอบด้านท่ีลุด 1 การ)สัญกรรมของ 

ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์อดีตผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ใด้รับการยกย่องโดยท่ัวไปว่าคือแบบอย่างของข้าราชการท่ีดี 

ในสังคมไทย 1 แนวคดของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะบรรจุเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ไว้ในวิชา 

ประวิตศาสตร์ของหลักสูตรการเรียนการลอนระดับมัธยมศึกษา 1 เป็นต้น ส่วนเหตุการณ์สำคัญ 

ในรอบปี 2542 ท่ีถูกนำมาเขียนเป็นประเด็นสำคัญในบทความของนิธิ ก็เช่น ความแพร่หลาย 

ของกระแสศรัทธาพระสุพรรณกัลยา พระพ่ีนางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่ีถูกอันเชิญไปเป็น 

ตัวประกันท่ีพม่า ( และได้ล้ินพระชนม์ท่ีท่ัน ) ในช่วงท่ีไทยตกเป็นเมีองข้ึนของพม่าภายหลังจาก 

เสืยกรุงศรึอยุธยา'ในคร้ังท่ี 1, ประกาศในราชกิจจณุเบกษาเรึ,องการแต่งตั้งจอมพลถนอม 

กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เป็นนายทหารพิเศษรักษาพระองค์ 1 เหตุการณ์ท่ีคนสนิทของนาย 

ไตรรงค์ สุวรรณครึ รองนายกรัฐมนตรี บุกไปมีเรื่องกับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามโพสต์ 

ถึงสำนักงานของหนังสือพิมพ์แห่งน้ี 1 เป็นต้น

ในขณะท่ีการวิพากษ์วิจารณ์ในบทความของนิธิน้ัน ในปีนี้เขามีบทความทางด้านการ 

เมืองค่อนข้างน้อยและน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับบทความทางด้านอื่นๆ ด้วย โดยมีประเด็นท่ีน่าในใจ 

ได้แก่ การตำหนิการทำงานของนายลุวัจน์ ลิปตพ์ลลภ รมว.อุตสาหกรรม ท่ีนำเงินของรัฐมาใช้ 

ควบคุมราคานี้ามัน ท้ังน้ีเพราะนิธิเหินว่าเป็นการนำเงินของชาติมาใช้โดยไม่เป็นธรรมต่อคน 

ส่วนใหญ่ของประเทศคือคนจนหรือชาวบ้านที่ไม่มีปัญญาจะขึ้อรถยนต์มาใช้ได้ 1 การโจมดีการ 

จัดการเรื่องน้ีาของกรมชลประทานท่ีมักสร้างความเดีอดร้อนให้แก่คนเป็นจำนวนมาก โดยนิธิสรุป 

ว่าการจัดการน้ีาท่ีผิดพลาดของกรมชลฯ น้ันเกิดจากการท่ีข้าราชการและระบบราชการในกรมชลฯ
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ถูกครอบงำจากวิทยาการแบบแยกส่วน ทำให้ไม่เคยคิดท่ีจะรวมระบบนิเวศน์ท้ังหมดของลุ่มน้ัา 

ต่างๆ และวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ีแถบลุ่ม'นาน้ันๆ มาใช้พิจารณาร่วมไปกับการจัดการเร่ืองน้ัา 

ที่ผ่านมาเลย 1 การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อผลการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ี 

ช้ีขาดให้นายเนวิน ชิดชอบ รมช.เกษตรฯ ไม่ต้องพ้นจากตำแหน่ง แม้จะเคยพิพากษาให้มี 

ความผิดในคดีอาญาข้อหาหน่ึนประมาท โดยนิธิเห็นว่าผลการวินิจฉัยน้ัเกดจากมุมมองทาง 

นิติศาสตร์ท่ีไม่คำนึงถึงความต้องการของลังคมและความถูกต้องในลังคมเลย 1 เป็นต้น ส่วน 

บทความทางด้านเศรษฐกิจที่ปีนั้มีมากเป็นพิเศษและมีจำนวนมากกว่าบทความทางด้านการเมือง 

ด้วยน้ัน ก็มีท้ังการแสดงความคิดเห็นต่อการเล่นหุ้นและการถึอหุ้นในธุรกิจต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 

ของระบบทุนนิยมว่า ไม่ลามารถแกิใขระบบและกลไกการจัดสรรทรัพยากรท่ีไม่เป็นธรรมได้ มีแต่ 

จะทำให้เลวร้ายหนักข้ึนไปอีก 1 การคัดค้านการนำมาตรฐานทางการตลาดและอุตสาหกรม เซ่น 

ไอเอสโอ ฯลฯ มาใช้ในประเทศไทย เพราะจะทำให้สินค้าท่ีเกิดจากการผลิตภายใต้มาตรฐาน 

ดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่หลากหลาย 1 การสนับลนูนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรึอเอลเอ็ม 

อีในรูปแบบของการผลิตท่ีเน้นไปท่ี “ฝีมือ” และตลาดรองรับสินค้าท่ีไม่ต้องใหญ่มาก โดยมีการใช้ 

อีนเตอร์เน็ตเป็นซ่องทางการส่งเลรัมการทำธุรกิจ 1 เป็นต้น ลำหรับบทความทางด้านลังคม- 

วัฒนธรรม ซึ่งนิธิยังคงให้ความสำคัญมากท่ีสุดนั้น การวิพากษ์วิจารณ์ท่ีน่าในใจก็คือ การมอง 

ลกลงไปในความ "เว่อร์’’ ซองละครโทรทัศน์ไทยว่า แท้จริงแล้วเกิดจากความต้ังใจของฝ่ายต่างๆ ท่ี 

อยู่เบื้องหลังการผลิตละครเหล่าน้ั เซ่น ผู้กำกับ ผู้เขยนบท ผู้กำกับภาพ ฯลฯ ท้ังน้ัเพราะคน 

เหล่าน้ีรูดีว่าความเว่อร์เป็นท่ีข่ืนชอบของคนดูอันเป็นผลมาจากความเว่อร์นั้นเป็นจารีตอย่างหน่ึง 

ในการแสดงของไทยท่ีตกทอดมาจากอดีตและยังมีอิทธิพลต่อคนไทยในยุคน้ีอยู่ 1 การยืนยันว่า 

การทำงานประวัติศาสตร์ท่ีสร้างสรรค์น้ันต้องนำไปล่การอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงลังคม 

ได้อย่างน่าเข่ือถือ 1 การพูดถึงเพลงเพ่ือชีวิตในยุคน้ีว่าได้กลายเป็นแค่สินค้าท่ีมุ่งหวังเพียงการทำ 

กำไรจากคนช้ันกลางท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีกำลังช้ือสูงในลังคมไทยและเป็นกลุ่มหลักท่ีข้ึอสินค้าเพลง 

เพ่ือชีวิต 1 ความพยายามทำให้ผู้คนตระหนักเร่ืองการหย่าร้างในลังคมไทยปัจจุบันท่ีมีสถิติเพ่ืมสูง 

ข้ึนทุกขณะว่า เป็นล่ีงท่ีน่าวิตกมากย่ิงกว่าการท่ีผู้คนในลังคมไทยเป็นจำนวนมากมีค่านิยม 

ชอบอยู่กินกันก่อนแต่งงาน 1 เป็นต้น
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ปี 2543

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2543

ด้านการเมือง

แม้รัฐบาลภายใต้การนำของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี จะบริหารประเทศเข้าสู่ปีที่ 

ลาม แต่ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจก็ยังไมได้รับการแก้ไขให้ดีข้ึนเท่าใดนัก ถึงขนาดท่ีแกนนำพรรค 

ประชาธิปัตย์บางศนอย่าง นายบุญขู โรจนเสถึยร และนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ยังต้องออกมา 

วิพากษ์วิจารณ์นาtธ'าริน'ทร์ นัมมานเหมืนทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่ีรับผิดชอบ 

นโยบายการเงินการคลังของประเทศอย่างเต็มตัว ว่าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ถูกทาง เป็นเหตุให้ 

เกิดความระสำระลายขึนพอลมควรในพรรคประขาธิปัตย์ ขณะท่ีประชาชนบางส่วนและเครือข่าย 

องค์กรประชาธิปไตยทีรู้สืกไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดน้ี ก็ได้เร่ิม 

ออกมาเรียกร้องให้มืการยุบสภาฯ เพ่ือทำการเลือกต้ังตามกติกาในรัฐธรรÎนูญฉบับใหม่ แต่ฝ่าย 

รัฐบาลก็พยายามลดกระแลเรียกร้องตังกล่าวไม่ให้ขยายตัวออกไปในวงกว้าง โดยใช้ข้ออ้างเป็น 

ระยะๆว่าจะขอจัดการเรื่องราวต่างๆเช่น การเลือกตั้งลมาชิกวุฒิลภาหรือล.ว., ร่าง 

พระราชบัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544 1 การแก้กฎหมายการเลือกต้ัง ฯลฯ ให้ 

เสร็จลิ้นลงเลียก่อน รวมท้ังยังออกมายํ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยว่าจะขออยู่ไม่ครบเทอม ซ่ึงก็ได้ผล 

เป็นอย่างดี ทำให้รัฐบาลท่ีมีนายซวนเป็นหัวหน้าคณะลามารถครองอำนาจฝ่ายบริหารอยู่ได้จน 

เข้าส่ช่1วงปลายปีจึงประกาศยุบสภาฯ ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน ก่อนท่ีสภาฯ ชุดน้ีจะหมดอายุเพียง 

7 วัน โดยให้มืการเลือกต้ัง ส,ส.ตามกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ีประชาชนรอคอยในวันท่ี 

6 มกราคม 2544 ส่งผลให้รัฐบาลซุดน้ีเป็นรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งท่ีบริหารประเทศยาวนาน 

ท่ีลุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยคีอเป็นเวลา 3 ปีเต็มสมตังเจตนารมณ์ของนายชวน อีกท้ัง 

สภาฯ ชุด 17 พฤศจิกายน 2539 น้ีก็ยังเป็นชุดท่ีมือายุยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย 

อีกด้วย ในส่วนของรัฐบาลน้ันนอกเหนอจากความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้ว ใน 

รอบปีที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ยังต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมายที่ส่งผลละเทือนต่อความมั่นคง 

ของรัฐบาล เช่น การชุมนุมประท้วงของกลุ่มสมัชชาคนจน 1 การจลาจลในการทำประซาพิจารณ์ 

โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซียที่อ.หาดใหญ่จ.สงขลา1 การกดตันจาก 

พระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัว ญาทลัมปัน'โน เจ้าอาวาสวัดปาบ้านตาด จ.อุดรธานี 

และกลุ่มศิษยานุศิษย์ เก่ียวกับปัญหาเงินและทองในโครงการผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัว 1 

คดีเงินกู้45ล้านบาทของพล.ต.สนั้น ขจรประศาสน์, กรณ์นาย1ชวน หลีกภัย และนายบัญญํติ
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บรรทัดฐาน ลืมแจ้งหุ้นสหกรณ์สุราษฎร์ธานีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ ( ป.ป.ซ. ) 1 เป็นต้น

สำหรับฝ่ายนิติบัญญัติน้ันในปีน้ีตามกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สภาผู้แทนราษฎรไม่มี 

โอกาลทำหน้าท่ีช้กฟอกรัฐบาลด้วยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะเป็นสมัยสามัญนิติบัญญัติ 

คร้ังสุดท้ายของสภาฯ ชุดน้ี อย่างไรก็ตามเม่ือเปิดสมัยประชุมขึ้นมาในเดือนมิถุนายน ล.ส.ฝ่าย 

ค้านเกือบท้ังหมดภายใต้การนำของ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่และผู้นำ 

ฝ่ายค้าน ก็ได้พากันย่ืนใบลาออกจากการเป็น ล.ล.เพ่ือกดดันรัฐบาลให้ประกาศยุบสภาฯ แต่การ 

กระทำดังกล่าวก็ไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามท่ีฝ่ายค้านหวังไว้ และกลับเป็นผลดีต่อรัฐบาล 

ท่ีไม่ต้องมากังวลกับการเล่นเกมตีรวนของฝ่ายค้านในสภาฯ แต่ถึงแม้สภาฯ เกือบจะเหลือแต่ 

ล.ส.ฝ่ายรัฐบาล ก็ยังคงเกิดปัญหาสภาฯ ล่มบ่อยครั้งอันมีเหตุมาจากองค์ประชุมไม่ครบ เพราะ 

ส.ส.หลายคนมักไม่ยอมมาเข้าร่วมการประชุมสภาฯ แสดงให้เห็นถึงการซาดความรับผิดชอบต่อ 

หน้าท่ีหลักของตนคือการทำงานทางด้านนิติบัญญัติ จึงถูกล่ือมวลชนโจมตีในเร่ืองนี้มาโดยตลอด 

ในส่วนของวุฒิสภาน้ัน วันท่ี 4 มีนาคมณีน้ีถึอเป็นวันประว้ติศาสตร์อีกคร้ังหน่ึงของการเมืองไทย 

เพราะเป็นครั้งแรกท่ีมีการเลือกต้ัง ล.ว.โดยตรงจากประซาซนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ปรากฏ 

ว่าต้องเลือกต้ังซ่อมกันหลายคร้ัง ใช้เวลาถึง 5 เดือนกว่าจะได้ ส.ว.ครบ 200 คน และต่อมาก็ได้ 

ประธานวุฒิสภาคือ นายสนิท วรปัญญา หลัง1จากมีการล็อบบ้ีกันอย่างหน้กระหว่าง ส.ว. กลุ่ม 

ต่างๆ ในการเฟ้นหาตัวประธานคนแรกของวุฒิสภาชุดประวํติศาสตร์น้ี

ในปีน้ียังเป็นปีแห่งการก้าวย่างท่ีสำคัญไปส่เล้นทางการปฏิรูปการเมือง เพราะเป็นช่วงท่ี 

องค์กรอิสระทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(ก.ก.ต.) ศาลรัฐธรรมนูญ และป.ป.ช. เริ่มเข้ามามี 

บทบาททางการเมืองอย่างจริงลัง ผลงานของ ก.ก.ต.คือ การควบคุมการเลือกต้ัง ล.ว. ซ่ึงแม้ใน 

การทำงานจะมือุปสรรคอยู่บ้างเพราะกฎหมายยังไม่เอ้ืออำนวยนัก แต่ในท่ีสุดก็ได้รับการแก้!ข 

เพื่อเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้ง ส.ล. ที่จะมีตามมา ขณะท่ีผลงานของ ป.ป.ซ. คือการซีมูลความ 

ผิดกรณีเงินกู้ 45 ล้านบาทของ พล.ต.สน้ัน ก่อนที่จะส่งเร่ืองต่อไปยังศาลรัฐธรรณูญ ทำให้องค์กร 

แห่งน้ีเร่ืมกลายเป็นความหวังของประชาชนในการขจัดปัญหาทุจิรตคอร์รัปช่ันให้เบาบางลง 

นอกจากนี้ ป.ป.ช.ยังมืผลงานเด่นอีกคร้ังส่งท้ายปีในช่วงท่ีกำลังมีการขับเค่ียวกันอย่างหนัก 

ระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ในการหาเสียงเลือกต้ัง ล.ล. ด้วยการสรุปผลวินิจฉัยการโอนหุ้นของ 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ว่าจงใจย่ืนบัญซีทรัพย์สินเป็นเท็จต่อ ป.ป.ซ.

ในช่วงท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ทังๆ ที 

พ.ต.ท.ทักษิณและพรรคไทยรักไทยกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากประชาชนในการเลือกตัง 

ที่ใกล้จะมืข้ึน ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวได้ถูกส่งต่อให้ศาลรัฐธรระนูญดำเนินการต่อไป ส่วนผลงานของ
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ศาลรัฐธรรมนูญในรอบปีท่ีผ่านมาท่ีได้ร้ปการกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากก็คือ การช้ีขาดคดีเงินกู้ 

45 ล้านบาทของ พล.ต.สน่ัน ว่าผิดจริงตามที่ ป.ป.ช.ช้ีมูล ทำให้ พล.ต.สน่ัน ต้องยุติบทบาททาง 

การเมืองของตนเป็นเวลา 5 ปี

ด้านการปกครองส่วนท้องกินนัน ในปีนีก็มืการเลือกตังครั้งสำคัญๆ ไม่แพ้การเมืองระคับ 

ชาติเช่นกัน ในช่วงต้นปีมืการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ อ.บ.ต. สมาชิก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ อ.บ.จ และสมาชิกเทศบาลท่ัวประเทศ •จากน้ันในช่วงกลางปีก็ 

เป็นการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้ท่ีซนะการเลือกต้ังในคร้ังน้ีคือนายสมัคร 

สุนทรเวช. หัวหน้าพรรคประชากรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายสมัย ท่ีก้าวลงมา 

จากเวทีการเมืองระตับชาติลู่เวทีการเมืองท้องกิน โดยนายสมัครได้รับคะแนนเลียงมากท่ีสุดใน 

ประว่ติศาสตร์การเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. คือ 1,016,096 คะแนน

ในรอบปี 2543 เร่ึองราวเก่ียวกับตำรวจท่ีกลายเป็นข่าวใหญ่และได้รันความสนใจจาก 

ประชาซนทั่วประเทศน้นมือยู่หลายเร่ือง ได้แก่ การหลบหนีออกนอกประเทศไทยของนายวิจัย 

คาดาม มาเปียซาวอินเดีย ท้ังๆ ท่ีอยู่ในการควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ เรื่อง 

ดังกล่าวทำให้มีนายตำรวจท้ังระคับสูงและระดับล่างหลายคนถูกลอบสวนในข้อหารับสินบนเพ่ือ 

ช่วยเหลือนายวิจัย 1 เหตุการณ์การจลาจลเผาสถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย 

ฝ็มือของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงไม่พอใจการปฏิบํติหน้าท่ีของตำรวจจราจรประจำสถานีตำรวจแห่งน้ี 

ท่ีเข้มงวดจนเกินไป เพราะหวังส่วนแบ่งในเงินค่าปรบ 1 เหตุการณ์ท่ีหน่วยกองกำลังผสมตำรวจ 

และทหาร บุกเข้าลังหารทหารกระเหร่ืยงกลุ่มก็อดอาร์ม่ืท่ีข้ามชายแดนจากพม่าเข้ามายึดโรง 

พยาบาลราชบุรีพร้อมตัวประกันนับพันคน 1 เหตุการณ์ท่ีตำรวจจู่โจมลังหารกลุ่มนักโทษชาวพม่าท่ี 

แหกคุก จ.สมุทรสาคร และจับผู้บัญชาการเรือนจำพร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำจำนวนหนึ่งเป็นตัว 

ประกัน 1 การลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก 

เพ่ือไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานและสวัสดิการลังคม 1 เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ

ปี 2543 ยังคงเป็นปีท่ีเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะซบเซาอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนๆ ทำให้ 

ธุรกิจเป็นจำนวนมากยังคงพากันทยอยปิดกิจการเหมือนปีก่อนๆ เช่นเดียวกัน ส่งผลให้มืผู้ว่างงาน 

เฉพาะในปีน้ีเพ่ิมข้ึนอกนับแลนคน ด้านตลาดหุ้นไทยในปีน้ีก็ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจไม่ 

แพ้กัน มืการปรับตัวลดลงของมูลค่าและดัชนีตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี โดยดัชนีตลาด 

หุ้นซึ่งปิดเมื่อลิ้นปี2542ท่ีระดับ 481.92จุด พอมาปลายปี2543 ได้ลดลงมาเหลือแค'ประมาณ 

270 จุด ขณะที่มูลค่าตลาดรวม ( มาร์เก็ตแคป ) ก็มืมูลค่าในช่วงล้ินปีน้ีลดลงจากช่วงต้นปี
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กว่าเก้าแสนล้านบาท ในล้วนของภาครัฐน้ันแม้จะมความพยายามอย่างหนักท่ีจะแก้ใฃปัญหา 

เศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟืนโดยเร็ว แต่มาตรการต่างๆ ท่ีนำออกมาใช้ในปีน้ีก็ยังไม่ได้ผลเท่า 

ท่ีควร เช่น ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท. พยายามเร่งกระบวนการปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ือ 

ให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ( เอ็นพีแอล ) ระหว่างภาคธุรกิจกับสถาบันการเงินลดลงอย่างต่อเน่ือง 

แต่ตัวเลขเอ็นพีแอลกลับลดลงในอัตราท่ีช้ามาก ล่งผลให้การปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงินแก่ 

ภาคธุรกิจท่ีแท้จริงยังหดหายไป เนื่องจากสถาบันการเงินไม่กล้าปล่อยเงินกู้เพราะกลัวว่าจะเป็น 

หน้ีเลียอีก 1 มีการใช้นโยบายการคลังแบบชาดดุลต่อเน่ืองมาในปี 2543 เพ่ือหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ผ่านการใช้จ่ายภาครัฐ และการปรับลดภาษีบางประ๓ ทเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจ 

และประชาชน ทว่าท้ังลองวิธีนี้แม้จะทำให้ประชาชนมีกำลังช้ึอเพื่มขึ้นมาบ้าง แต่ก็ยังไม่ลามารถ 

ล่งผลเป็นลูกโซ่ให้มีการผลิตและการลงทุนเพ่ืมข้ึนได้อย่างแท้จริง 1 เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ปี 2543 จะยังคงเป็นอีกปีหน่ึงท่ีเศรษฐกิจไทยไม่สามารถจะหลุดพ้น 

จากภาวะวิกฤติได้ แต่ด้วยปัจจัยหนุนลองปัจจัยคือ การล่งออกท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงถึง 22% 

อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีข้ึน และการใช้จ่ายภาครัฐท่ีอัดฉีดเงินเช้าสู,ระบบ 

เศรษฐกิจผ่านการขาดดุลงบประมาณท่ีได้ผลในระดับหน่ึง จึงทำให้เศรษฐกิจไทยในปีน้ีไม,เลวร้าย 

จนเกินไป โดยมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณ 4.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

หรือจึดีพี เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปีก่อนที่ขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 4.2% ของจึดีพี

สำหรับเหตุการณ์สำคัญอ่ืนๆ ทางด้านเศรษฐกิจในปีน้ี ยังได้แก่ ความผันผวนเป็นอย่าง 

มากของค่าเงินบาท โดยดูได้จากอัตราเฉล่ียข้ึอขายเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ในช่วงเดือน 

มกราคม - เมษายนอยู่ที,ระดับ 37.28 -  37.92 บาท / ดอลลารั แต่หลังจากนั้นค่าเงินบาทก็อ่อน 

ตัวลงเฉลี่ยเดือนละ 1 บาท / ดอลลาร์ จนทะลุ 40 บาท / ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม และทรุดต่ํา 

ลงไปอีกท่ี 43.15 บาท / ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม ก่อนท่ีจะปรับตัวข้ึนมาในระดับ 41 บาท / 

ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 1 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม คณะ1อนุญาโตตุลาการ'ได้ช้ี,ขาดเป็นเอก'ฉันทํให้ 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซดใช้เงินแก่ บริษัทจาโก จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,508.59 

ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอีก188 ล้านบาท จากการยกเลิกโครงการหวยออนไลน์ท่ีทำลัญญาไว้กับ 

บริษัทจาโกฯ อย่างไรก็ตาม สำนักงานสลากฯ ได้ขอต่อล้เรื่องดังกล่าวกับบริษัทจาโกฯ ในช้ันศาล 

ยุติธรรมต่อไป 1 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าวินิจฉัยว่า การขายเหล้าพ่วงเบียร์ของ 

บริษัทสุรามหาราษฎร จำกัด ไม่ผิด พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 จึงไม่ลามารถเอาผิด 

ต่อ บริษัทสุรามหาราษฎรฯ ได้ ซ่ึงสร้างความผิดหวังให้แก,บริษัทบุญรอฒริวเวอรี่ จำกัด 

ผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก 1 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม ศาลล้มละลายกลางมีคำลังให้ 

กลุ่มเจ้าหน้ีสามารถเข้าฟืนฟูกิจการของ บร ิษ ัyอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไทย จำกัด (มหาซน)



270

หรือ ทีพีไอ ได้ ส่งผลให้ตระภูลเด่ียวไพรัตน์ท่ีเคยถือหุ้นใหญ่ของทีพีไอกว่า 50% จะเหลือหุ้น 

ในมือไม่ถึง 10% ตามแผนพ้ืนฟูกิจการของกลุ่มเจ้าหน้ีท่ีจะเข้ามาแปลงหน้ีเป็นทุนถึง75%

นอกจากนีทางกลุ่มเจ้าหนียังได้ออกคำลังปลดนายประชัย เดี่ยวไพรัตน์ออกจากตำแหน่งประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบ?หารทีพีไอในเวลาต่อมาอีกด้วย 1 เป็นต้น

ด้านสังคม - วัฒนธรรม

๓ อบตลอดทังปี 2543 คนไทยเป็นจำนวนมากต้องผจญกับความทุกข์ยากจากปัญหา 

อุทกภัย เพราะมืพายุหลายลูกพัดผ่านเข้าถล่มประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่พายุ “เกมี่” 1 

“มาเรืย” 1 และ‘หวู'คง” ผลจากพายุเหล่าน้ีทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันรุนแรงท้ังภาคเหนอ กลาง 

อีลาน และใต้ ตลอดจนท่วมชังต่อมาอีกเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 

สร้างความเลียหายให้แก่การเกษตร การคมนาคม การค้าขาย การท่องเท่ียว และด้านอื่นๆ 

ในพ้ืนท่ีต่างๆ ทั้วประเทศคิดเป็นมูลค่านับพันล้านบาท รวมท้ังยังคร่าชิวัตผู้คนและทำให้ได้รับ 

บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก

ในรอบปีน้ีมืเหตุการณ์ความเหลวแหลกของพระระดับผู้ใหญ่ในพุทธศาสนาท่ีกลายเป็น 

ข่าวดังเกิดข้ึนมากมาย ได้แก่ พระครูสุขุมธรรมคุณ เจ้าอาวาลวัดดอนกร่าง ต.ราษฎรพัฒนา 

อ.สามโก้ จ.อ่างทอง ถูกตำรวจดับคุมขณะแต่งกายเป็นฆราวาสเข้าไปเท่ียวคาเท่!ของโรงแรมแห่ง 

หน่ึงภายใน จ.อ่างทอง นอกจากน้ีชายคนท่ีไปกับพระครูสุขุมธรรมคุณซ่ึงตอนแรกไม่ทราบว่าเป็น 

ใครเพราะสวมวักผมอำพรางตนเองนั้น กลับพบในภายหลังว่าคอพระปฏเวทวัคิษฐ์ เจ้าอาวาสวัด 

ศรืบุญเรือง เขตบางกะปิ กทม. ทำให้พระรูปน้ีต้องลาลีกขาบทออกจากความเป็นลมณเพศตาม 

พระครูสุขุมธรรมคุณท่ีถูกดับลึกไปแล้วก่อนหน้าน้ีด้วยเซ่นกัน 1 พระครูธรรมธรวันชัย ถาวโร 

เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง อ.เคิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรื ได้ถูกตำรวจกองปราบฯ บุกเข้ารวบตัวขณะ 

พาสีกาเข้าไปอยู่กันภายในบ้านหลังหน่ึงที่หมู่บ้านมิตรประซาวัลล่า อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดย 

ก่อนหน้าน้ีช่างภาพรายการ “ถอดรหัส" ทางสถานีโทรทัศน์ลีไอทีวี ได้แอบติดตามถ่ายภาพพระ 

รูปน้ีในขุดแต่งกายทหารยศ พ.อ. ขณะทำพคุติกรรมเย่ียงฆาราวาล เซ่น ชับรถเบนช์, พาสีกาเข้า 

ไปกินอาหารท่ีสวนอาหาร 1 ฯลฯ เอาไวัได้ จนนำไปสู่การดับคุมตัวดังกล่าว ซ่ึงก็ทำให้พระครูธรรม 

ธรวันชัยต้องถูกดับลึกและถูกศาลตัดสินจำคุกอีก 6 เดือนในข้อหาแต่งกายเลียนแบบนายทหาร 1 

พระเมธีธรรมมานันท์ รองเจ้าอาวาสวัดไร่ชิง จ.นครปฐม ถูกกลุ่มผู้ปกครองของอดืตสามเณร 

จำนวน 9 คนท่ีเคยบรรพชาอยู่ ณ วัดไร่ชิงเข้าแจ้งความในข้อหาทำอนาจารลามเณรท้ังเก้าในช่วงท่ี 

ยังบรรพชาอยู่ แต่ยังไม่ทันท่ีตำรวจจะดำเนินการอย่างไรต่อไป พระเมธีธรรมานันท์ท่ีไหวตัวทันก็ 

ได้ลาลึกหลบหนีไปเลียก่อน
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พฤติกรรมไม่ดีท่ีเก่ียวข้องกับพระสงฆ์ยังไม่หมดเพียงเท่าน้ี เพราะจากการเผยแพร่ภาพ 

เปรตท่ีป่าคำซะโนด ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ทางส่ือโทรทัศน์และส่ือมวลชนอ่ืนๆ น้ัน ก็ได้ 

นำไปลู่การเปิดเผยโฉมหน้าท่ีแท้จริงรองนายก็ตติ ปกัสโรบล หรือ “กู้” ว่า แท้ท่ีจริงแล้วบุคคลผู้น้ี 

ซ่ึงท่ีผ่านมาอาดัยคราบของพระจนได้รับความศรัทธาจากคนเป็นจำนวนมากว่ามืความเก่งกาจ 

ด้านวิชาอาคมและลามารถติดต่อกับภูตผีปีศาจหรือแม้กระทั่งเทพได้นั้น เป็นเพียงแค่นักต้มตุ๋นท่ี 

ใช้กลวิธีท่ีแยบยลมาหลอกลวงทรัพย์สินเงินทองจากผู้คนเท่าน้ัน โดยภาพเปรตท่ีถ่ายไว่ใด้ท่ีปาคำ 

ซะโนดดังกล่าวก็คือตัวนายกิตติน้ันเอง เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนน้ียังได้กลายเป็นข้อกังขาของผู้คนท่ัวไป 

ด้วยว่า นอกจากนายกิตติและทีมงานของเขาแล้วยังอาจมืผู้อ่ืนมาเก่ียวข้องกับเทปการถ่ายภาพ 

เปรตปลอมที่ป่าคำซะโนดน้ีอีกหรือไม่ โดยเฉพาะ พ.อ.น.พ.พงดักด ต้ังคณา หมอนักพูดช่ือดัง 

(ท่ีมืภาพร่วมอยู่ในเหตุการณ์พบเห็นเปรตท่ีปาคำชะโนดในเทปดังกล่าวด้วย และยังเป็นผู้นำเทปน้ี 

ไปฉายตามท่ีต่างๆ ก่อนการแพร่ภาพในวงกว้างทางส่ือมวลชน) น้ันถูกต้ังข้อสงสัยในเร่ืองน้ีมากท่ี 

สุด อย่างไรก็ตามลำหรับนายกิตติหรือท่ีได้ริบการเรืยกขานว่า “เปรตกู้’, ในเวลาต่อมานั้น 

นอกจากจะถูกดำเน้นคดีในข้อหาหลอกลวงประชาซนจากเหตุการณ์น้ีแล้ว ยังมเจ้าทุกข์อีก 

หลายรายท่ีเคยถูกนายกิตติหลอกลวงในอดีตมาแจ้งความเอาผิดต่อเขาด้วย

ส่วนเร่ืองน่ายินดีลำหรับคนไทยในรอบปีน้ีก็คือ วิจารณ์ พลฤทธ สามารถคว้าเหรียญทอง 

มวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก คร้ังท่ี 27 หรื'®ดนีย์เกมสั 2000 ท่ีประเทศ 

ออสเตรเลีย มาให้คนไทยได้ช่ืนชม วิจารณ์จึงนับเป็นนักกีฬาคนท่ีลองในประว้ตศาสตร์วงการกีฬา 

ไทยต่อจากสมรักษ์ คำสิงห์ท่ีได้รับเหรียญทองจากมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ นอกจากน้ี 

พรขัย ทองบุราณ นักมวยสากลสมัครเล่นของไทยอีกคนหน่ึง กับเกษราภรณ์ ลุตา นักยกน้ัาหนัก 

หญิง ยังลามารถคว้าเหรียญทองแดงให้แก่ทัพนักกีฬาของไทยในซิดนีย์เกมส์ใด้อีกด้วย

ในปีนี้ยังมเหตุการณ์สำคัญอื่นๆทางด้านสังคม-วัฒนธรรมอีก ได้แก่ ปัญหาการ 

แพร่ระบาดของยาเสพย์ติดโดยเฉพาะยาบ้าท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะจนน่าวิตก เพราะทำให้ผู้คนใน 

สังคมไทยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในระดับเยาวชนน้ัน ต้องกลายเป็นทรัพยากรบุคคลของ 

ประเทศท่ีไร้คุณภาพ ซ่ึงคงจะส่งผลในทางร้ายต่ออนาคตของประเทศต่อไป 1 เหตุการณ์ความ 

ต่ืนกลัวของคนไทยต่อการแพร่กระจายกัมมันตภาพรังสีของสารโคบอลต์60 ท่ี จ.สมุทรปราการจึง 

คร่าชีวิตผู้คนไปหลายคนและยังทำให้ได้รับบาดเจ็บเร้ือรังรักษายากอีกนับสิบคน 1 เฮลิคอปเตอร์ 

รุ่นนฒลล์212หมายเลขเครื่อง279ที่นำคณะนายทหารช้ันผู้ใหญ่ของกองพล9 เดิน'ทาง1ไปปฎบ้ติ 

ราชการสับท่ี จ.ตาก ได้เกิดอุป่ตเหตุตกกลางไร่ท่ีบ้านท่ามะนาว ต.วังดัง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

ทำให้นายทหารระดับผู้ใหญ่และระดับน้อยของกองพล9 เลียชีวิตรวม11 ศพ, เกิดเหตุระเบิดจาก 

พลุและดอกไม้ไฟคร้ังร้ายแรงท่ี จ.เชียงราย และ จ.สมุทรสาคร โดยท่ี จ.เชียงรายน้ันเหตุระเบิดเกิด
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ท่ีโรงงานผลิตพลุและดอกไม้ใฟเอง ทำให้มีณู้ลียชีวิต 2 ศพ ได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 ราย 

นอกจากน้ีเพลิงจากการระเบิดยังได้ไหม้ลุกลามเผาผลาญบ้านเรือนละแวกใกล้เคียงโรงงาน 

ดังกล่าวอีกกว่า 30 หลังคาเรือน ส่วนท่ี จ.สมุทรสาครน้ันเหตุระเบิดเกิดท่ีร้านแผงลอยเล็กๆ ท่ีขาย 

ดอกไม้ใฟและพลุก่อน จากน้ันลูกไฟจากแรงระเบิดน้ีได้กระเด็นเข้าไปยังร้านตึกแถวช้างๆ ท่ีขาย 

พลุและดอกไม้ไฟเช่นกันแต่มีปริมาณมากกว่าของร้านแผงลอย ส่งผลให้การระเบิดขยายตัว 

เสียงดังสน่ันหว่ันไหว เปลวเพลิงจากการระเบิดลุกลามใหญ่โตไปยังอาคารบริเวณข้างเคียง 

สร้างความเสียหายให้แก่ห้องต่างๆ หลายลิบคูหา รถยนต์ จักรยานยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายกว่า 

100คัน มีผู้เสียชีวิต1 ศพ แต่บาดเจ็บเป็นจำนวนมากถึง84ราย, เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ของนิธิ เอียวศรืวงต์ไนปี 2543

ด้านการเมือง

ตารางท่ี 22 จำแนกความถี'ของเน้ือหาทางด้านการเมืองปี 2543

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. ระบบราชการ 5 31.25

2. ระบอบการเมืองการปกครอง 4 25.00

3. รัจบาล 3 18.7563

4. อ่ืนๆ

4.1 นักการเมือง 4 25.00

รวม 16 100.00

ในปีนี้บทความทางด้านการเมืองของนิธิกลับมามืปริมาณมากอยู่ไนระดับปกติอีกครั้ง 

หลังจากมีปริมาณที่น้อยมากในปีก่อน รวมทั้งยังกลับมามีปริมาณมากเป็นอันดับสองรองจาก 

ปริมาณของบทความทางด้านลังคม -■วัฒนธรรมเช่นเดิมด้วย สำหรับปีนีนิธิเสนอบทความทาง 

ด้านการเมืองท่ีมืประเด็นหลักเกี่ยวกับระบบราชการมากท่ีสุด โดยมีเนือหาท่ีน่าสนใจได้แก่ การ 

โจมตีการเซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวสารโดยภาครัฐ ไนขณะเดียวกันก็เสนอให้หันมาใช้การสร้างท่าทีเชิง 

วิพากษ์ลื่อแก่ลังคมแทน 1 การช้ีให้เห็นว่า ความขัดแย้งภายในชุมชนจากกรณีการสร้างโรงไฟฟ้า 

ท่ี ต.บ่อนอก และท่ี ต.บ้านกรูด จ.ประจวบฯ น้ัน เป็นส่ิงท่ีชาวบ้านหรือคนในพืนท่ีดังกล่าววิตก 

กังวลกันมากท่ีสุด แต่ส่ิงน้ีกลับไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐเลย ซ่ึงแสดงถึงความไม่จริงใจของ
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ภาครัฐต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี 1 การแสดงทัศนะว่า ถ้าต้องการแก้การรวมศูนย์อำนาจใน 

ระบบราชการอย่างได้ผลน้ัน ก็ต้องทำให้การกระจายอำนาจในสังคมไทยมีความหมายท่ีกว้างกว่า 

แค่การกระจายอำนาจในทางการเมืองการปกครอง กล่าวคือ ต้องครอบคลุมอย่างรอบด้านไปยัง 

ล,วนอ่ืนๆ ในสังคมไทยด้วย เช่น การผลักดันอย่างแท้จริงในเร่ืองของพลังงานทางเลือก การศึกษา 

ทางเลือก การตลาดทางเลือก รวมท้ังด้านอ่ืนๆ อีกมาก 1 เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ด้านทา?เมือง

สรางท่าทีเชิงวิพากษ์ส่ือแก่สังคม ดีกว่าปล่อยให้รัฐใช้“กรรไกรเซ็นเซอร์”

นิธิไม่เห็นด้วยกับการเซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวลารท้ังสาระและบันเทิงโดยภาครัฐ เขากล่าวว่า 

นอกจากเซ็นเซอร์เช่นน้ีจะเป็นการควบคุมการรับรู้ท่ีมักง่ายเพราะเลือกดัดหรือตัดแต่ส่ิงท่ีไม่อยาก 

ให้รู้ให้ออกไปเท่าน้ันแล้ว ยังเป็นการทำงานท่ีไร้ความหมายเพราะในโลกยุคข้อมูลข่าวสารน้ัน 

ยากท่ีจะมืการบิดเบือนการรับรู้ข่าวสารข้อมูลท้ังท่ีเป็นสาระและบันเทิงของคนในสังคมได้ 

อย่างไรก็ตามการกำกับควบคุมการรับรู้ยังมืความจำเป็นแต่ต้องไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจโดยรัฐ 

วิธีที,ได้ผลกว่าก็คือทำให้คนในสังคมไทยมืท่าทีเชิงวิพากษ์ต่อข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ โดยท่าทีเชิง 

วิพากษ์น้ันเกิดข้ึนได้จากการปลูกฝังฝึกปรือและสร้างโอกาสของการแลกเปล่ียนสังสรรค์แก่ผู้คนใน 

สังคม เช่น จะทำให้เด็กดูส่ึอลามก ล่ือซองความรุนแรง ลื่อที่บิดเบือน ฯลฯ เป็น ก็โดยการทำให้ 

เด็กเหล่านีรับลื่อเป็นกลุ่ม มืเวลาที่จะวิพากษ์วิจารณ์และตอบโต้วิพากษ์วิจารณ์ลื่อ และวิพากษ์ 

วิจารณ์คำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น โดยกลุ่มดังกล่าวถ้าเป็นกลุ่มของคนหลายวัยหลายปูมหลัง 

หลายประลบการณ์ก็ยิ่งดี เพราะจะเกิดมุมมองที่หลากหลาย 1 เป็นต้น

“เราควรจะบิดหูปิดตาใครด้วยเหตุผลทางศีลธรรม 1 ความม่ันคง 1 ความสงบเรียบร้อย 

หรือวัฒนธรรมอันดีงามหรือไม่น้ันยกไว้ก่อน ยังไม่ต้องเถียงกัน แต่เรามืกี้นจะบิดหูบิดตาใครหรือ? 

มือของรัฐ , มือขององค์กรศาสนา 1 มือของครู 1 มือของตำรวจ ฯลฯ เล็กเกินไปเลียแล้วที่จะ 

ขวางก้ันกระแสข่าวสารข้อมูลท่ีไหลหล่ังประดุจแม่น้ําสายใหญ่ในโลกปัจจุบันได้ ในสถานการณ์ 

อย่างน้ีการเซ็นเซอร์จึงเป็นเร่ืองตลกเพราะเป็นซากตกค้างมาจากยุคสมัยท่ีผ่านเลยไปอย่างไม่หวน

คืนกลับเลียแล้ว  เทคโนโลยีล่ือ 1 วิถีชีวิต และอะไรอ่ืนๆ ผสมกันของโลกปัจจุบัน มักทำให้เรา

มักจะรับลื่ออยู่เดียวดายเสมอ เราเป็นฝ่ายรับ ล่ือเป็นฝ่ายรุก แถมเป็นฝ่ายรุกที่มืประสิทธิภาพสูง 

เลียด้วย เพราะเขาวางแผนการล่ือมาอย่างดีเนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีทำเงินได้สูงมาก เราซ่ึงน่ังดูหรือ 

ฟังอยู่คนเดียวจึงถูกตรึงให้ต้องจำนนอย่างส้ินเชิง ทำให้ท่าทีเชิงวิพากษ์อ่อนเปล้ียจนทำงานไม่ได้ 

....  ผู้ใหญ่จำนวนมากก็เลยถูกล่ือซักนำไปลู่ทางเลียได้ไม่แพ้เด็ก เพราะไม่ได้ถูกปลูกฝังฝึ กปรือให้
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มีท่าทีเซิงวิพากษ์ และไม่มีโอกาสท่ีจะแลกเปล่ียนสังสรรค์กับคนอ่ืนในการรับส่ือบ้าง ฉะน้ัน 

จึงไม่เฉพาะแต่เด็กเท่าน้ันท่ีไม่ควรดูทีวีคนเดียว แม้แต่ผู้ใหญ่ก็มีอันตรายพอๆ กันนะครับ,'

(ฉบับท่ี 1036, 26 มิถุนายน 2543)

โรงไฟฟ้าฯ ที่ประจวบฯ อีกหน่ึงความไม,ใสใจของรัฐต่อความเดีอดร้อนของ 
ประชาซน

ในเร่ืองของปัญหาการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินท่ี ต.บ่อนอก และท่ี ต.บ้านกรูด 

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์น้ัน นิธิซ่ึงไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าท่ีใช้พลังงานถ่านหินทุกแห่ง 

ในประเทศไทยอยู่แล้ว ก็ได้แสดงจุดยืนร่วมต่อต้านคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีบ่อนอก 

และบ้านกรูดซ่ึงได้รับการส่งเสริมสนับลนุนจากภาครัฐ เพราะเม่ือสร้างเสร็จแล้วประชาชนในพ้ืนท่ี 

อาจต้องเล่ียงกับมลภาวะในอากาศที่เป็นอันตรายต่อชีวิต รวมท้ังต้องเผชิญกับผลกระทบท่ีเกิด 

จากขยะถ่านหินปริมาณมหาศาล ผลกระทบต่ออาชีพประมง ฯลฯ และแม้ขณะน้ีจะอยู่เพยง 

ระหว่างการก่อสร้าง แต่โรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีบ่อนอกและบ้านกรูดก็ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกข้ึน 

มาแล้วภายในชุมชนรวมไปถึงภายในครอบครัว เพราะคนในชุมชนและคนในหลายครอบครัวจะ 

มีทั้งฝ่ายที่คัดค้านและสนับลนุน จึงขัดแย้งกันจนแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และความเลียหายท่ีเกิดข้ึนใน 

ความสัมพันธ์รองคนชุมชนและคนในครอบครัวในขณะน้ี ทำให้ประชาชนบ่อนอกและบ้านกรูดมี 

ความวิตกกังวลกันเป็นอย่างมาก และอาจจะมากกว่าความเลียหายอื่นๆ ท่ีจะเกิดข้ึนด้วยซา 

แต่เร่ืองน้ีกลับไม่เคยได้รับความลนใจจากภาครัฐท่ีมีส่วนลนับลนุนการสร้างโรงไฟฟ้าท่ีบ่อนอกและ 

บ้านกรูดแต่อย่างใด ดังน้ัน จึงเป็นการสมควรแล้วท่ีชาวบ้านท่ีคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ดังกล่าวจะไม่ไว้วางใจท้ังภาครัฐและเจ้าของโครงการ ถ้าหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าจนแล้วเสร็จ

“เม่ือตอนท่ีพวกเราซาวมหาวิทยาลัยเท่ียงคืนพากันไปพักผ่อนท่ี 'บ้านกรูด, เราได้มี 

โอกาสสนทนาแลกเปล่ียนความคีดเห็นกับแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้ัง 

บ้านกรูดและบ่อนอก ‘ครูหน่อย, หน้ีงในแกนนำท่ีเป็นสตรี พูดถึงความเลียหายที่ชาวบ้านจะ 

ได้รับจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับมลภาวะในอากาศ 1 ขยะถ่านหินกองเท่าภูเขา 

เลากา 1 ผลกระทบต่ออาชีพประมง ฯลฯ ซึ่งพวกเราพอเมาแล้วจากการอ่านเอกสาร เธอยังพูดถึง 

ความแตกแยกบาดหมางซ่ึงเกิดข้ึนอย่างรุนแรงในชุมชนของเธอ พ่ีน้องมองหน้ากันไม่ได้แทบจะ 

ฆ่ากันตายเพราะเร่ืองโรงไฟฟ้า ดูเหมือนเธอจะให้นั้าหนักและความสำคัญแก่ผลกระทบส่วนน้ี 

มากกว่าส่วนอื่นๆ ท้ังหมด เพราะเธอสรุปลงท้ายว่าความเลียหายท่ีเกิดข้ึนในความสัมพันธ์เช่นนิ 

จะเอาเงนเท่าไหร่มาชดใช้ใด้ก็ไม่มีวันพอ,,(ฉบับท่ี 1025, 11 พฤศจิกายน2543)
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“ท้องถ่ิน” เค?อข่ายชุมชนท่ีมีสายใยเช่ือมโยงอย่างยีนยงต่อกับ

นิธิกล่าวว่า ถ้าท้องถ่ินมีความหมายถึงเครือช,ายฃองชุมชนต่างๆ ที,มีสายใยฃองความ 

สัมพันธ์เช่ือมโยงและยืนยงต่อกันแล้ว นับต้ังแต่ลมัย ร.ร จนถึงปัจจุบันก็แทบจะหาท้องถ่ินที'แท้ 

จริงตามความหมายน้ีในสังคมไทยไม่ได้ เพราะภาครัฐได้เช้าไปแทนท่ีเครือข่ายชองชุมชนหรือ 

ท้องกินเกือบหมด เช่น เช้าไปจัดการทรัพยากรท่ีชุมชนต่างๆ ใช้ร่วมกัน กรมป่าไม้เช้าไปดูแลป่า 

กรมชลประทานเช้าไปดูแลเร่ืองน้ีา กรมท่ีดินเช้าไปจัดการเร่ืองท่ีดิน กรมทรัพยากรธรณีเช้าไป 

จัดการทรัพยากรท่ีอยู่ใต้ดิน เป็นต้น เม่ือท้องถ่ินถูกทำลายก็ไม่มีโอกาสพัฒนาสถาบันของท้องถ่ิน 

ฃึนมาให้เหมาะกับการจัดการทรัพยากรในยุคสมัยปัจจุบันได้ ต้องปล่อยให้รัฐเช้ามาจัดการอย่าง 

เด็ดขาดแต่ฝ่ายเดียว โดยไม่มีการคานอำนาจจากฝ่ายอ่ืน จังน้ันเพ่ือให้การจัดการทรัพยากรไม่ 

ต้องตกอยู่ในอำนาจของรัฐอย่างเด็ดชาดเหมือนในช่วง 100 กว่าปีท่ีผ่านมา นิธิจึงสนับลนุนให้ 

ประชาซนในชุมชนต่างๆ ร่วมกันสร้างท้องถ่ินท่ีเป็นเครือข่ายของตนเองข้ึนมาอีกคร้ัง จังเช่นท่ี 

หลายชุมชนได้พยายามทำกันอยู่ แม้จะเป็นเครือข่ายของชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีอาจไม่เหมือนหรือ 

ไม่ตรงกับท้องถ่ินเก่าท่ีถูกทำลายลงไปเพราะสถานการณ์ได้เปล่ียนไปหมดแล้วก็ตาม

“ท่านอาจารย์ศรืจักรนิยามว่า ชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที,มีความสัมพันธ์กันโดยตรง เช่น 

เห็นหน้าค่าตากันหรือร่วมกิจกรรมกันไดโดยตรง เช่น คนในละแวกหรือในหมู่บ้านเดียวกัน 

เป็นต้น แต่ชุมชนจังอยู่อย่างโดดเด่ียวไม่ได้ มีความจำเป็นนับต้ังแต่โบราณแล้วท่ีชุมชนต้องสร้าง 

เครือข่ายเช่ือมโยงไปถึงชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือการแลกเปล่ียนสินค้าหรือเพ่ือจัดการทรัพยากรก็ตาม 

ฉะน้ัน เราจึงจะพบว่า คนในชุมชนต่างๆ สร้างความสัมพันธิอีกระจับหน่ึงนอกชุมชนออกไป 

เกิดลายใยซองความสัมพันธ์ท่ียืนยงต่อกัน หน่วยความสัมพันธ์ระจับน้ีแหละครับที่ท่านอาจารย์

ศรืจักรเรืยกว่า ‘ท้องถิ่น ชุมชนต่างๆ แถวปากมูนมีความนับถือเทารูปท่ีต้ังอยู่กลางแก่งสะพีอ

ร่วมกัน มีพิธีกรรมที่จะต้องบูชาเทวรูปนี้ในทุกปี แม้ว่าชุมชนมักมีวัดของตัวเอง แต่ท่าน

อาจารย์ศรีจักรช้ีว่าจะมีวัดสำคัญของท้องถิ่นช่ืงอาจมีเจดียสถานสำคัญที่มีงานบุญของตนเอง 

ดีงเอาคนในชุมชนหลายชุมชนไปร่วมกันสักการบูชา ท้องกินบางแห่งอาจรวมเอาชุมชนไว้ 

กว้างขวางมาก เพราะเจดียสถานมีความสำคัญมาก เช่น พระศรืมหาเพธิแถบดงครีมห'โพธิ 

ซ่ึงดึงเอาประชาซนหลายกลุ่มชาติพันธุในแถบน้ันไปร่วมบุญกันทุกปี พิธีกรรมเป็นเพียงหน่ึงใน

ลายใยท่ีร้อยรัด ‘ท้องถ่ิน, เช้าหากัน ในระยะ 10-20 ปีมานี้ ประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้

พยายามสร้าง ‘ท้องถ่ิน' ของตนเองกสับข้ึนมาใหม่ โดยเกาะแกนกลางเร่ืองการจัดการทรัพยากร

.... เช่น องค์กรของชาวเขาซ่ึงประสบปัญหาถูกกรมป่าไม้แย่งพ้ืนท่ีทำกินไปสร้างผลงานของ

ตนเอง เป็นต้น หรือกลุ่มปัญหาปากมูล 1 ราษไคล 1 แก้งกะอาม ฯลฯ ในสมัชชาคนจนก็ 

เช่นเดียวกัน หากเขามีโอกาส ‘ท้องถ่ิน’ ใหม่ท่ีเขาสร้างข้ึนก็จะมีหน้าท่ีในการจัดการทรัพยากร
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เพ่ิมข้ึนได้ในอนาคต และชุมชนก็จะไม่ต้องเผชีญกับรัฐและตลาดโลกแต่เพียงลำพัง หากจะมี 

เครึอข่ายความสัมพันธ์ท่ีเปินจริงในชีวิตหรือท้องถ่ินเป็นพลังหนุนให้เกิดอำนาจต่อรองได้มากข้ึน” 

(ฉบับท่ี 1052,16 ตุลาคม 2543)

กระจายอำนาจอย่างรอบด้าน จึงแก้การรวมศูนย์อำนาจได้

นิธิยังได้เสนอแนวทางการแก็ใขปัญหาการรวมศูนย์อำนาจของระบบราชการท่ีจะทำให้ 

เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถ่ิน ( ตามความหมายท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไป ) ว่า เน่ืองจากอำนาจทาง 

การเมืองการและปกครองสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ข่าวสารข้อมูล การศึกษา ฯลฯ 

อย่างแยกออกจากกันไม่ได้ ดังน้ันการกำจัดการกระจายอำนาจไว้แต่เพียงการเมืองการปกครอง 

อย่างท่ีกำลังทำอยู่น้ัน จึงยังไม่ถือเป็นการคืนอำนาจท่ีแท้จริงมาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน จน 

ลามารถจัดการทรัพยากรและชีวิตของตนได้อย่างรอบด้าน การกระจายอำนาจท่ีแท้จริงต้องมี 

ความหมายกว้างกว่าแค่ในทางการเมืองการปกครอง เช่น การผลักดันอย่างแท้จริงในเร่ืองพลัง 

งานทางเลือก การศึกษาทางเลือก ตลาดทางเลือก ฯลฯ เหมือนท่ีได้ทำกันในประเทศอ่ืนๆ ซ่ึง 

ประลบความสำเร็จในการกระจายอำนาจจนกลายเป็นประเทศท่ีมืความเป็นประชาธิปไตยสูง เช่น 

สหรัฐฯ แคนาดา ประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันตก เป็นต้น

อุดมคติเป็นทุนไว้ต่อทุน

นิธิซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นอีกผู้หน่ึงท่ีให้การสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเปิดเผย 

มาโดยตลอดน้ัน ได้เชียนบทความแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับกลุ่มท่ีกล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 

ใหม่มีเน้ือหาบางล่วนท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมไทยยุคปัจจุบันจึงยากท่ีจะนำไปสู' 

การปฏิรูปการเมืองได้อย่างท่ีคาดหวังกัน โดยนิธิกล่าวว่า รัฐธรรมนูญของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

และมืความเป็นประชาธิปไตยสูง เช่น สหรัฐฯ 1 ฝร่ังเศส 1 เป็นต้น ก็มักมืเน้ือหาล่วนหน่ึงท่ีเป็น 

อุดมคติกล่าวคือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมนั้นๆ ในช่วงท่ีเร่ืมต้นใช้รัฐธรรรนูญ เพียง 

แต่ประเทศเหล่าน้ืลามารถสร้างกลไกต่างๆ เช่น การศึกษา เป็นต้น เพ่ือล่งผ่านส่วนท่ีเป็นอุดมคติ 

ในรัฐธรรมนูญให้แก่สังคมได้อย่างแพร่หลาย จนในท่ีลุดอุดมคติน้ันก็กลายเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไต้ใน 

สังคม ดังน้ันนิธิจึงเห็นว่า การท่ีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ชองไทยจะมืส่วนท่ีไม่ลอดคล้องกับความ 

เป็นจริงในสังคมเช่นเดียวกันบ้าง ก็ไม่ใช่เร่ืองที่จะต้องมาวิตกกัน ถ้ามืความมั่น1ไจ1ว่าความ,ไม่ 

ลอดคล้องนั้นคืออุดมคติซึ่งเป็นส่ิงท่ีน่ายกย่องเพราะทำให้มนุษย์มีเป้าหมายชีวิตท่ีมุ่งไปใน 

แนวทางท่ีดีงาม แต่ส่ิงท่ีควรวิตกกันมากกว่าก็คือ ท่ีผ่านมาส่วนท่ีเป็นอุดมคติในรัฐธรรมนูญฉบับ 

ใหม่ของไทยซ่ึงมืฐานมาจากวัฒนธรรมตะวันตกน้ัน แทบไม่ได้ถูกส่งผ่านแก่สังคมไทยอย่าง 

กว้างขวางเพียงพอ
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“ตอนท่ีเขาร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐน้ัน ความคิดของ จอห์น ล็อก ก็ตาม ของ มองเตสกิเออ 

ก็ตาม ล้วนเป็นความคิดใหม่ในสมัยน้ัน แล้ว ส.ส.ร.อเมริกันซ่ึงมีการศึกษาสูงก็นำเอาความคิด 

เดิร์นๆ เหล่ามันใส่ลงไปในรัฐธรรมนูญท่ีตัวร่างข้ึน ไม่ได้เก่ียวข้องอะไรกับคนอเมริกันซ่ึงพยายาม

จะทำเกษตรเพื่อส่งตลาดแต่อย่างไร  ผมคิดว่าส่วนท่ีเป็นอุดมคติน้ันถูกสอดแทรกเข้าไปใน

ระบบการปกครองทุกระบบ เรายังไม่ได้ทำอะไรเพ่ือส่งผ่านอุดมคติในรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นของ

ฝร่ังอย่างจริงจัง ชำมักการเมืองยังฉ้อฉลต่ออุดมคตินั้นด้วยกฎหมายลูกที่บิดเบือน และ / หรือการ - 

ปฏิบ้ตที่บิดเบือนอยู่ตลอดเวลาเลียด้วย" (ฉบับท่ี 1018, 2 กุมภาพันธ์2543)

“อดข้าว’’ รูปแบบใหม่ จะส่งสารเชิงสัญลักษณ์แก่สังคมไทยได้ห?อไม่ ?

และก็เหมือนเช่นเคยคือนิธิยังคงมีท่าทีและจุดยืนอยู่เคียงข้างคนช้ันล่างอย่างเสมอต้น 

เสมอปลาย ในช่วงกลางปีเม่ือสมาชิกจำนวนหน่ึงของกลุ่มสมัชชาคนจนซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีปักหลัก 

ชุมนุมอยู่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาสนใจแก้ไขปัญหาความเดือด 

ร้อนให้แก่พวกเขาน้ัน ได้พากันอดอาหารหมู่ นิธิก็ได้ช่วยอธิบายการอดอาหารน้ีให้ลังคมเข้าใจไป 

ในทางท่ีดื โดยกล่าวว่า การอดอาหารในคร้ังน้ีของสมาชิกบางส่วนของสมัชชาคนจนเป็นการ 

เปล่ียนความหมายเดิมของการอดอาหารท่ีเป็นการประท้วงและต้ังใจจะอดกันจนเลียชีวิต เช่นท่ี 

ร.ต.ฉลาด วรฉัตร และ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง เคยทำไว้ เป็นต้น เพราะได้ประกาศต้ังแต่ต้นแล้วว่า 

ไม่ใช่การอดอาหารเพ่ือประท้วงรัฐบาล แต่เป็นการอดอาหารเพ่ือบอกแก่คนร่วมลังคมว่ามี 

ประชาชนส่วนหน่ึงได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสจากการกระทำของรัฐ จนไม่อยากจะมีชีวิตท่ี 

เลียเปรียบอีกต่อไป โดยหวังว่าเม่ือลังคมได้รับรู้เช่นน้ีแล้ว ก็อาจหันมาให้ความช่วยเหลือหรือ 

สมับลนุนด้วยการเข้ามาร่วมกดดันในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้รัฐบาลหันมาสนใจแก้ไขปัญหาของ 

กลุ่มสมัชชาคนจนอย่างจริงจังมากขึ้น หรืออย่างน้อยก็หวังว่าลังคมจะให้ความเข้าใจ โดยไม่รู้สึก 

เป็นปฏิปักษ์ต่อการเคล่ือนไหวเรียกร้องของสมัชชาคนจนซ่ึงบางคร้ังก็อาจก่อให้เกิดความเดือด 

ร้อนรำคาญแก่คนท่ัวไปอยู่บ้าง เช่น การยึดทางเท้าเป็นท่ีชุมนุมประท้วง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

เน่ืองจากการอดอาหารน้ีพยายามนำเสนอในเชิงลัญลักษณ์เพ่ือให้ลังคมได้เข้าใจ จึงใช้วิธีอดข้าว 

หรืออาหาร ( ซ่ึงเป็นลัญลักษณ์ท่ีเด่นชัดมากของสาระแห่งชีวิตในวัฒนธรรมไทยเพราะถ้าไม่กินก็ 

ต้องตาย ) ในระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน

“ลังคมไทยสะดุ้งหรือไม่กับ ‘สาร’ ท่ีเขาล่ือผ่านการอดอาหารน้ี ผมไม่ทราบเหมือนกัน คือ 

ไม่ทราบว่าลังคมได้รับ ‘สาร’ น้ันจากการอดอาหารหรือไม่ และถ้าได้รับ 'สาร’ นั้นแล้วสะดุ้งหรือไม่ 

ในแง่ลัญลักษณ์ของความบริลุทธิ้และพลังก็เหมือนกัน สมัชชาคนจนถูกรัฐบาลและหน่วยงาน 

ราชการป้ายลีตลอดมาว่าเป็นม็อบบ้าง 1 ม็อบรับจ้างบ้าง 1 หรือเป็นอ้ายงํ่งท่ีตกเป็นเหย่ือของ 

คนโกงบ้าง ฯลฯ การอดอาหารหมู่ของคนจำนวนเรือนร้อยน่าจะเป็นล่ือยืนยันความบริลุทธิ'ของ
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ตนเอง หมายความว่าท่ีมาร่วมชุมนุมน้ีเพราะมีเหตุผลจากความเดือดร้อนเน่ืองจากโครงการชอง 

รัฐท้ังน้ัน ถ้าเชื่อว่าเขาบริลุทธิ้ สังคมก็ควรจะเปิดหูฟังเขาบ้างว่าความเดือดร้อนท่ีเขาอ้างถึงน้ันคือ 

อะไร ฃ้อน้ีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า การอดอาหารเป็นสัญลักษณ์ท่ีจะส่ือสารอะไรแก่สังคมไทย 

บ้จจุบันได้หรือไม่’, ( ฉบับท่ี 1043 1 14 สิงหาคม 2543 )

ไม่อยากให้ “สมัคร’, ได้เป็นผู้ว่าฯ กทม.

ไนช่วงของการหาเลียงเลือกตังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยท่ีมืนักการเมืองระดับ 

ชาติคือนายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคประชากรไทย อดืตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรี 

ว่าการหลายกระทรวง เป็นตัวเก็งท่ีจะคว้าตำแหน่งตังกล่าว เพราะจากการสำรวจความนัยมของ 

องค์กรต่างๆ นายสมัครมืคะแนนนัยมทิงห่างผู้สมัครรับเลือกท้ังคนอ่ืนๆ รวมท้ังนางสุดารัตน์ 

เกยุราพันธ์นักการเมืองหญิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดคนหน่ืงของประเทศจากพรรคไทยรักไทยด้วย นิธิจึง 

ได้เขียนบทความเกี่ยวกับนายสมัครว่า ลาเหตุท่ีทำให้คนกรุงเทพฯ นิยมในตัวนายสมัครน้ันมี 

หลายอย่าง แต่ท่ีสำคัญก็คือนายสมัครสามารถสร้างภาพหรือสัญลักษณ์ให้แก่ตัวเองจนทำให้ 

คนอ่ืนเช่ือว่านายสมัครเป็นคนท่ีมืความจริงใจตรงไปตรงมาได้ เช่น การประกาศว่ามีมิตรแท้และ 

คัตรูถาวรทางการเมืองน้ัน ทำให้ผู้คนต่างพากันมองว่านายสมัครรักใครรักจริงและเกลียดใครก็ 

เกลียดจริงไม,ใช่คนท่ีชอบการเสแสร้ง ช่ืงเป็นท่าทีท่ีหาได้ยากในหมู่นักการเมืองไทย เพราะ 

นักการเมืองไทย๓ อบทุกคนน้ันพร้อมจะเปล่ียนท่าทีของตนตลอดเวลาเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเอง 

เป็นต้น นอกจากนี้ท่ามกลางภาวะที่ประเทศชาติถูกกลุ่มทุนต่างชาติและประเทศมหาอำนาจ 

กดดันอย่างหนักในปัจจุบัน แต่พอนายสมัครได้ออกมาโจมดี ลแตนดารัด แอนด์ พัว และมูดี้ ซ่ึง 

เป็น 2 บริษัทท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากลในการจัดอันดับความน่าเช่ือถึอฃองสถาบันการเงิน 

ท่ัวโลก โดยกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องไปให้ความสำคัญต่อสองบริษัทนี้เพราะแค่ฟังช่ือบริษัทก็ไม่น่า 

เช่ือถือแล้วน้ัน ก็มีส่วนช่วยเพ่ืมคะแนนนิยมให้แก่ตัวเขาเพ่ืมข้ึนไปอีก เพราะคำพูดของนายสมัคร 

ดังกล่าวช่วยให้คนไทยเกิดความรู้สึกนับถือตนเองข้ึนมาได้พอลมควร หลังจากความรู้สึกนับถือ 

ตนเองของคนไทยแทบจะหมดไปในช่วงท่ีผ่านมานับท้ังแต่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจข้ึนในประเทศ 

อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วนัธิก็ได้กล่าวว่า เขาไม่อยากให้นายสมัครได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เพราะ 

นายสมัครเป็นบุคคลที่เขาไม่ชอบเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลหลายอย่าง โดยเหตุผลท่ีสำคัญท่ีลุดก็ 

คือ นายสมัครมักจะใช้หนทางหรือวิธีการที่ไร้จริยธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ทางการเมือง 

เช่น การใช้ลเตตเม้นท์ปลอมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนหน่ึงในอดีต จนทำให้รัฐมนตรี 

คนน้ีต้องลาออกจากตำแหน่ง เป็นต้น ซ่ึงพฤติกรรมเช่นน้ีถือเป็นเร่ึองท่ีร้ายแรงมากสำหรับนิธิ
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“คุณสมัครเพียงคนเดียวที่ออกมาพูดว่าบริษัทบ้าๆ เหล่าน้ีช้ี1ซ้ัว ดูแต่ซ่ือบริษัทก็เห็นแล้ว 

บริษัทดีๆ ท่ีไหนจะช่ือ Standard & Poor หรือMoody ถึงไม่ค่อยมีเหตุผลนัก แต่มันลัพ่ะยะค่ะ 

ลูกเมียกูจะอดตายเพราะกูตกงาน กลับมีอ้ายหัวแดงมาคอยช้ีว่าฃ้ีหน้ารองกูไม่ค่อยจะหอม แล้ว

พากันกลัวมันหัวหดหมดเมือง เหลือก็แต่ลุงหมักคนเดียว นี่สิเลือดไทยแท้ แม้กระน้ัน ผมก็

รับคุณสมัครไม่ได้ และไม่อยากให้คุณสมัครได้เป็นผู้ว่าฯ สิงท่ีผมรับไม่ได้ท่ีสุดน้ันก็คือหนทางหรือ 

วิธีการท่ีคุณสมัครใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย (เรื่องรอง means และ end) เพราะผมเห็นว่าหนทางหรือ 

วิธีการของคุณสมัครนั้นเป็นวิธีการที่ฝรั่งเรียกว่าruthless คือไม่เอ้ือต่อใจเขาใจเราหรือหลักทาง 

จริยธรรม เซ่น กรณีลเตตเมนต์ปลอมอาจทำให้รัฐมนตรีลาออกไปในท่ีสุด แต่ข้อกล่าวหาและ 

หลักฐานท่ีคุณสมัครใช้กลับถูกพิสูจน์ว่าปลอม ผมยกตัวอย่างมากกว่าน้ีได้อีกมาก แต่อาจต้องยก

มากข้ึนไปอีกในศาล จึงไม่ขอยกล่ะครับ ถ้าเรายอมรับวิธีการของใครไม่ได้จึงร้ายแรงมากและ

ย่อมรับตัวเขาไม่ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม หลังจากคิดพักหน่ึงแล้ว ผมก็ผงะว่า ตายห็ะ 

คนไทยสมัยปัจจุบันไม่ได้แคร์ต่อวิธีการเลยน้ีหว่า เขาแครัแต่เป้าหมายอย่างเดียวมานานแล้ว 

ถ้าอย่างน้ันคุณสมัครน้ีแหละคือวีรบุรุษทางวัฒนธรรมของคนไทยกรุงเทพฯ ปัจจุบันแหงๆ เลย" 

(ฉบับท่ี 1037, 3 กรกฎาคม 2543)

คบดัง“ส ื่อ-บ ันเท ิง” ใครจะร่าเริงเข้าวินการเลือกตั้งฯ ?
ส่วนช่วงปลายปีท่ีมีการหาเลียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกตามกติกา 

ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นัน นิธิก็ได้กล่าวถึงบางส่วนของบรรยากาศการหาเลียงเลือกต้ังในคร้ังน้ี 

ว่า จากการเลือกต้ัง ล.ส.ก่อนหน้าคร้ังน้ีรวมท้ังการเลือกต้ัง ล.ว.ท่ีผ่านมาซ่ึงปรากฎว่าคนท่ีมี 

ช่ือเลียงจำนวนมากไม่ได้รับการเลือกต้ังน้ัน น่าจะทำให้รับรู้กันเป็นอย่างดีแล้วว่า ความคุ้นหน้า 

คุ้นตาอย่างเดียวเพราะปรากฏตามลื่อเป็นประจำ ไม่ใช่คุณสมบตท่ีดีเพียงพอท่ีจะทำให้ได้รับการ 

เลือกตัง จำเป็นต้องมีอย่างอื่นประกอบด้วย เซ่น กรณีของนางลดาวัลย์ วงต์ศรืวงต์ท่ีได้รับ 

เลือกตังเป็น ส.ส. และกรณีของ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล กับ ดร.เจิมศักดิ'' ปินทอง ท่ีได้รับเลือกต้ัง 

เป็น ล.ว.น้ัน ก็เป็นเพราะท้ังสามคนนอกจากจะเป็นบุคคลท่ีมีชื่อเลียงแล้วยังได้รับการยอมรับใน 

เรื่องความรู้ความลามารถด้วย เป็นต้น ดังน้ัน การท่ีพรรคการเมืองต่างๆ พยายามแย่งตัวคนท่ีมี 

ช่ือเลียงในวงการบันเทิงซึงแทบไม่มีภาพของคนท่ีมีความลามารถและความรอบรู้ท่ีจะตัดสินใจ 

นโยบายลาธารณได้ดีกว่าคนทั่วไปเช่นน.ล.จนิสตา ลิ่วเฉลิมวงต์หรือ“น้องแบม” เป็นต้นมาลง 

สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.ในนามพรรคของตนในการเลือกต้ังท่ีกำลังจะมีข้ึน จึงสร้างความแปลกใจให้ 

แก่นิธิพอสมควร อย่างไรก็ตาม ในเม่ือท่ีผ่านมาน้ันก็ยังมีบุคคลท่ีมีช่ือเลียงในวงการบันเทิงรวมท้ัง 

แวดวงล่ือสารมวลชนบางคนได้รับการเลือกต้ังให้เป็น ส.ว.และ ส.ล. อยู่บ้าง นิธิจึงได้ต้ังข้อลังเกต 

ไว้ว่า บุคคลท่ีชนะการเลือกต้ังเหล่าน้ีถ้าเป็นนักร้องหรือนักแสดงก็จะอยู่ในศิลปะการแสดงท่ี
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กระเดียดไปทางคิลปะพื้นบ้าน เช่น เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น และจะได้รับการเลือกต้ังใน 

ต่างจังหวัด แต่ถ้าเป็นผู้ท่ีอยู่ในแวดวงล่ือสารมวลชนก็ต้องเป็นผู้ทำรายการข่าวหรือรายการทอล์ค 

โชว์แบบจริงจัง และคนกลุ่มน้ีมีแนวโน้มว่าจะได้รับการเลือกต้ังในกรุงเทพฯ มากกว่าต่างจังหวัด 

จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้แทนชองชนช้ันกลาง

'‘ผมไม่รู้จักคุณ 'น้องแบม’ มากไปกว่าบทบาทของเธอในฐานะพีธกรและโฆษณาสินค้า 

ซ่ึงไม,ได้ทำให้ผมคิดถึงก้ีนของเธอในด้านการตัดสินใจนโยบายสาธารณะตรงไหนเลย เธออาจมี 

หรือไม่มีก้ีนตรงน้ันก็ได้นะครับ แต่เท่าท่ีแสดงแก่สาธารณซนไม่ปรากฏอะไรให้เห็น ผมจึงคิดว่า 

คนอ่ืนๆ คงเหมือนผมน่ันแหละ ทุกคราท่ีคิดถึงคุณ ‘น้องแบม, ก็คิดถึงผู้หญิงท่ีสวยบาดตาและหุ่น 

อี้มๆ ( อันเป็นสำนวน คุณนิว้ต กองเพียร คำน้ีผู้ชายรุ่นผมใช้คำว่า ‘บ'ะ' ,ๆ ครับ ) เท่าน้ัน ไม่ได้ 

คิดถึงคนท่ีเราคิดว่าควรมีส่วนในการตัดสินนโยบายลาธารณะมากกว่าคนท่ัวไป เข้าใจไม่ได้เลยว่า

ฮือฮาอะไรกันนักหนา สรุปข้อสังเกตท้ังลองก็คือ คนช้ันกลางเห็นการแสดงเป็นเร่ืองเล่น จึง

ไม่เลือก 'ดารา’ ท่ีอยู่ในการแสดงแบบเล่นเป็น ส.ส. แต่ข้อน้ีก็เอาแน่ไม่ได้นะคริบ เพราะ 

คนช้ันกลางอาจเห็นการเมืองไทยเป็นเรือง ‘เล่นๆ' เหมือนการแสดงไปแล้วก็ได้ ส่วนซาวบ้านใน 

ต่างจังหวัด มองเห็นการแสดงท่ีเช่ือมโยงอยู่การการแสดงพ้ืนบ้านเป็นของ ‘จริง’ จึงอาจเลือก 

‘ดารา' แบบรองเขาเข้ามาเป็น ล.ส. ก็ได้ ข้อสังเกตลองข้อน้ีถ้าจะมีความหมายอยู่บ้าง ก็คงช่วย 

ให้เราเดาได้ว่าใครน่าจะได้ริบเลือกและใครน่าจะสอบตก หรือใครน่าจะช่วยเพิ่มคะแนนปาร์ต้ีสิสต์ 

ให้พรรคใด’’ (ฉบับท่ี 1058, 27 พฤศจิกายน 2543)

นักการเมืองไทยยังไม่คู'ควรเป็น ‘‘ศรีธน ญไชย”

นักการเมืองไทยในทัศนะชองนัธิน้ันมีบรรทัดฐานสำค้ญในการเล่นการเมืองก็คือ ความ 

กะล่อน ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีไม่ควรได้รับความนับถือจากผู้คน ดูได้จากพฤติกรรมหลายๆ อย่าง 

ของบรรดานักการเมืองไทยท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามแม้จะคิดเซ่นน้ีแต่นิธก็ยังเห็นว่า ไม่ควรเปรืยบ 

นักการเมืองไทยว่าเป็นศรืธนญไชยซ่ึงเป็นตัวละครเอกในนัทานพ้ืนบ้านของไทยเร่ืองหน่ึงและมี 

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไปในเร่ืองความกะล่อน เพราะแท้จริงแล้วศรีธนญไชยน้ันใช้ความ 

คลุมเครือของภาษาเป็นเคร่ืองมือในการต่อต้านอำนาจรัฐท่ีขาดความชอบธรรม เช่น เม่ือ 

พระเจ้าแผ่นดินในนัทานเร่ืองศรีธนญไชยไล่ท่ีประชาซนเพ่ือจะใช้สร้างวังหรือนำไปแจกจ่ายแก่ 

ข้าหลวงโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของไพร่ฟ้า เป็นด้น ทำให้การต่อต้านอำนาจรัฐของ 

ศรีธนญไชยจับใจคนท่ีได้อ่านหรือฟังนิทานเร่ืองศรีธนญไชย ในขณะท่ีนักการเมืองไทยนับแต่ 

อดืตจนถึงปัจจุบันนั้น มักจะใช้ความกำกวมชองความหมายในภาษาหรือในกฎหมายหาประโยชน์ 

ใส่ตัวหรือนำมาใช้เป็นเคร่ืองมือสร้างความชอบธรรมให้แก่การกระทำท่ีไม่ดีของตัวเอง
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“ผมยังไม่พบนักวิชาการคนไหนท่ีติความว่าศรีธ•เญไชยกะล่อน ส่วนใหญ่มักวิเคราะห์ 

นิทานเรืองนใน'ทำนอง'ว่าน'ทานเร่ืองน้ีสะท้อนการต่อต้านอำนาจ นับต้ังแต่อำนาจของพ่อแม่ 1

อำนาจของพระ และอำนาจของพระเจ้าแผ่นดิน นิทานศรีธนบไชยไม่ใช่นิทานล่งเสริมการ

กะล่อน แต่เป็นนิทานท่ีมีอะไรลึกกว่าน้ัน จึงจับไจคนไทยแต่ก่อนน้ีมากพอท่ีจะเล่าต่อให้ลูกหลาน

ฟังสืบมานาน  กรณีอือฉาวทังหลายก็รันผิดชอบกันโดยวิธีกะล่อนกันไปเร่ือยๆ เด๋ียวก็ยังไม่ได้

รับรายงาน , เดี๋ยวก็อ่านกฎหมายกันตามลายลักษณ์'อักษรเปิะ 1 เด๋ียวก็แผนท่ีผิด , เด๋ียวก็อ้าง 

หลักการประชาธิปไตย แต่พอชัดขวางการใช้สิทธิ'ของคนอ่ืนก็อ้างปัญหาจราจรหรือความม่ันคง

ฯลฯ แล้วก็มาสรุปรวมว่านิเป็นศรีธนญไชย  ถามว่าในเมืองไทยปัจจุบันมีรอยโหว่ของอำนาจ

หรือไม่ ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเต็มไปด้วยรอยโหว่มากมายคือมืและใช้อำนาจโดยราดความ 

ชอบธรรม รักจะเป็นศรีธนญไชยก็ต้องต่อต้านอำนาจท่ีมืรอยโหว่เหล่าน้ี ซ้ํายังต่อต้านได้ง่ายกว่า 

อีกด้วย เพราะมีกลไกทางลังคมและการเมืองอย่างท่ีทำให้นักการเมืองสามารถลุกข้ึนมาต่อต้าน 

อำนาจเหล่านิได้ โดยไม่ต้องใช้ความกำกวมของความหมายในภาษาเพียงอย่างเดียว ( ซ่ึงเส่ียงต่อ 

การเป็นคนกะล่อน ) แต่ศรีธนญไชยของวงการเมืองปัจจุบัน กลับใช้รอยโหว่ของอำนาจเหล่าน้ี

แหละหาประโยชน์ใล่ตัว แล้วยังมืหน้ามาอ้างศรีธนญไชยอยู่ได้,’ (ฉบับท่ี 1016, 8 กุมภาพันธ์

2543)

“ผูกเสียว', หาเสิยง อึกหนี่งความ “มักง่าย -  เอาแต่ได้" ของนักการเมีองไทย

ในช่วงปลายปีซ่ึงเป็นช่วงของการรณรงค์หาเสียงเสือกต้ัง ส.ล.ตามกติกาของรัฐธรรมนูญ 

ใหม่เป็นคร้ังแรกน้ัน นิธิก็ได้เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองของพรรคเสรีธรรมท่ีใช้การ 

จัดพิธีผูกเส่ียวในหลายพ้ืนท่ีของภาคอีสานเป็นกลยุทธ์ของการหาเสียงเลือกต้ังในคร้ังน้ีว่า มี 

พกุติกรรมท่ีมักง่ายและเอาแต่ได้เป็นอย่างย่ิง รวมท้ังยังไม่สนใจเร่ืองของ5เริยธรรมในการหาเสียง 

เลือกต้ังฯ ด้วย ท้ังน้ีเพราะพฤติกรรมตังกล่าวนอกจากจะทำลงไปโดยไม่เข้าใจเน้ือหาท่ีแท้จริง 

ของความเป็นเส่ียวกันในว้ฒนธรรมอีสานแล้ว ยังถือเป็นการช้ือเสียงรูปแบบหน่ึงด้วย เพียงแต่ 

คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือ ก.ก.ต. อาจไม่ลามารถเอาผิดทางกฏหมายกับการช้ือเสียงรูปแบบ 

น้ีได้ เพราะเป็นการกระทำผ่านพิธีกรรมท่ีกฎหมายยังก้าวล่วงลงไปไม่ถึง

"ผมมีข้อลังเกตอย่างหนึ่งว่าความลัมพันธ์ของเสี่ยวและเกลอตามประเพณีเดิมนัน 

เป็นความลัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน ตังน้ันจึงไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ นักการเมืองสามารถใช้ 

รูปแบบของพิธีกรรมแบบเก่าเพ่ือส่ีอเน้ือหาท่ีเป็นเรื่องชองการแลกเปลี่ยนเชิงอุปถัมภ์ได้หรือไม่ 

ผมเดาเอาว่าไม่ได้ ไม่ใช่เพราะพิธีกรรมไม่อาจเปล่ียนแปลงเน้ือหาได้นะครับ แต่พิธีกรรมจะ 

เปล่ียนแปลงเน้ือหาได้ก็ต้องใช้เวลาและใช้ความร่วมมือจากคนท้ังหมดในวัฒนธรรมนันๆ ไม่อาจ 

เกิดได้จากความมักง่ายและเอาแต่ได้ของนักการเมืองเพียงไม่ก,คน  นักการเมืองต้องการใช้พิธี
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ผูกเส่ียวเป็นสัญลักษณ์ว่า เม่ือตัวได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จะต้องช่วยเส่ียวของตัว พูดง่ายๆ ก็คือ 

ใช้ภาษาพิธีกรรมชื้อเสียงด้วยการประกาศพันธะสัญญาของความสัมพันธ์เซิงอุปถัมภ์ อันน้ีจะใด้ 

ผลหรือไม่ ? ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือไม่ แต่น่าสังเกตว่า ถ้าได้ผลก็เป็นการช้ือเสียงท่ี ก.ก.ต. 

อับไม่ได้ เพราะใช้ภาษาเซิงพิธีกรรมท่ีกฎหมายไม่เร้าใจ” (ฉบับท่ี 1061, 18 ธันวาคม2543)

อัด “มชัย ฤชุพันธ์” อย่ามาช่วยรีฐหวงอำนาจใบมาด “เสรีน ิยม”

นอกจากนินิธิยังได้วิพากษ์วิจารณ์นายมีชัย ถูชุพันธ์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ทาง 

การเมืองของไทยเพราะมีความเช่ียวชาญในด้านกฎหมายเป็นอย่างมาก ( โดยเฉพาะในยุคท่ี 

กองทัพเร้ามามีบทบาทสูงทางการเมือง ) เช่น รัฐมนตรีหลายสมัย 1 ส.ว.ท่ีมาจากการแต่งต้ัง 

หลายสมัยรวมท้ังตำแหน่งประธาน ส.ว.ด้วย 1 เป็นต้น โดยนิธิกล่าวว่า นายมีชัยช่ีงนิธิอัดให้เป็น 

นักคิดมักกฎหมายในแนวทางอนุรักษ์นิยมน้ัน มักจะเสนอแนวคิดในลักษณะท่ีเป็นการคงอำนาจ 

เอาไว้ให้อยู่ในมือของภาครัฐ โดยไม่ไห้ความลนไจต่อการกระจายอำนาจหรือการเพ่ิมอำนาจแก่ 

ประชาชน แม้ครั้งล่าสุดจะนำเอาแนวทางเสรีนิยมเรื่อง “สิทธิ" มาใช้ร่วมกับแนวทางอนุรักษ์นิยม 

ในเร่ือง “หน้าท่ี” แต่ก็เป็นการนำเร่ืองสิทธินี้มาใช้แบบบังหน้า เพราะถึงท่ีสุดแล้วเป้าหมายท่ี 

แท้จริงของนายมีชัยก็ยังเป็นแบบอนุรักษ์นิยมเต็มตัวน้ันก็คือยังคงอยากให้อำนาจทางการเมือง 

การปกครองตกอยู่ในมือของภาครัฐอยู่ดี

“ไม่นานมาน้ีนายมีชัย ฤชุพันธุ ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ‘จุดอ่อนของสังคมไทยคือ

คนรู้จักไซ้แต่สิทธิท่ีกฎหมายมีให้ แต่ไม่รู้จักหน้าท่ี ซ่ึงถ้าแก้ไขไม่ได้การเมืองไทยก็จะไม่พัฒนา 

สังคมไทยจะไม่เรียบร้อย’ นี่ไงครับสิทธิและหน้าท่ีถูกเปรียบเป็นสองด้านของเหรียญเดียวถัน

มันเหมือนถันกับเหรียญบาท,ปิะ อะไรเป็นหัวอะไรเป็นถ้อย ก็พอจะเห็นๆ อยู่นะครับ ถ้าจะ

เปรียบสิทธิและหน้าที่เป็นเงินแล้วละก็ น่าจะเป็นเงินพดด้วงมากกว่าคือเป็นก้อนกลมๆ ท่ีไม่มี

ด้าน เพราะทั้งสองอย่างน้ีเป็นสิ่งหน่ึงสิงเดียวที่แยกไม่ออกจริงๆ ว่าอะไรคือสิทธิ อะไรคือหน้าท่ี

.... รัฐวิลาหกิจและนายทุนละเมีดสิทธิพลเมืองไทย เราทุกคนก็ควรเห็นเป็นหน้าท่ีออกไปประจัญ

กับมันเหมือนถัน น่ีเป็นการ ‘กู้ชาติ’ ครับ เป็นหน้าท่ีใช่ไหมครับท่ีคนไทยทุกคนต้องกู้ชาติ เพราะ 

ถ้าปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิอย่างนี้ เราจะประถันเสรีนิยมของพลเมืองไทยได้อย่างไร และถ้า

ชาติ,ไม่มีเสรีนิยม จะเป็นชาติอยู่ได้อย่างไร ถ้ามองไม่ออกว่าสิทธิและหน้าที่คือสิงหนึ่งส่ิงเดียว

ถัน เป็นย่ิงกว่าลองด้านของเหรียญเดียวถันแล้ว ในที่ลุดก็ต้องมาลงเอยอย่างท่ี นายมีชัย ฤชุพันธุ 

ลงเอยความคิดของตัวไว้ว่า ‘กฎหมายท่ีเขียนเพ่ิมอำนาจให้ประชาชนมากเท่าไหร่ ก็เท่ากับ 

เป็นการจำถัดสิทธิประชาชนมากเท่าน้ัน หากกฎหมายไปอยู่ในมือของคนไม่สุจริตแล้ว ความ 

เดือดร้อนจะแผ่กระจายไปทุกครัวเรือน’ เพ่ือป้องถันมีให้กฎหมายเพิมอำนาจประชาชนตกไปอยู่ 

ในมือของคนไม่สุจริตจะทำอย่างไร? ไม่ต้องมีกฎหมายเพิ่มอำนาจประชาซนงินหรือ?
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คนไม่ลุจริตหมดอำนาจ และประชาชนก็ถูกลงโทษเท่ากับคนไม่สุจริตคือถูกริบอำนาจไป 

เหมือนกัน แล้วอำนาจจะตกไปอยู่ในมือของใคร ? คำตอบเห็นอยู่รำไรๆ ไนความเคล่ือนไหวของ 

กลุ่มอนุรักษ์นิยม ซ่ึงจำเป็นต้องลำรอกเสรีนิยมออกมาให้หมดในเวลาน้ีใช่หรือไม่ ? " (ฉบับท่ี 

1062, 25 ธันวาคม 2543)

เฉ่งรมว.วิทย์สุด “อุจาด” โทษฐานเชียร์พีชจีเอ็มโออย่างมึดบอด

นิธิไม่พอใจอย่างย่ิงต่อคำให้สัมภาษณ์ผู้ล่ือข่าวกรณีพืชตัดแต่งยีนสัหรือพืชจึเอ็มโอของ 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสงแวดล้อม ภายหลัง 

จากท่ีให้นายคริสโตเฟอร์ แซมมวลบอนด์ล.ว.สหรัฐฯ จากรัฐนิลซูรื, เข้าพบเพ่ือซอให้ ดร.อาทิตย์ 

สนับสนุนพืซจีเอ็มโอ โดยนิธิกล่าวว่า การท่ี ดร.อาทิตย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แสดงท่าทียอมรับ 

พืชจเอ็มโออย่างออกนอกหน้า ( เพราะเช่ือ1ว่า1ไม่มืพืษภัยต่อมนุษย์ แต่ก็ย์งเห็นด้วยกับการให้ 

ติดฉลากบ่งบอกวาผลิตภัณฑํใดมีส่วนผสมของพืชจีเอ็มโอเพ่ือป้องกันความขัดแย้งท่ีอาจเกืดข้ึน 

จากน้ันเม่ึอคนไทยวางใจว่าพืชจึเอ็มโอไม่มีอันตรายจริงๆ แล้วจึงค่อยให้เอาฉลากออก ) น้ัน ถือ 

เป็นพฤติกรรมท่ีน่าเกลียดเป็นอย่างย่ิง เพราะบุคคลระตับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ซ่ึงเป็นอีกผู้หน่ึงท่ีมืหน้าที่ดูแลรับผิดขอบเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน 

ไม่ควรจะพูดจาโดยไร้วิจารณญาณและขาดความสุขุมรอบคอบเช่นน้ีเพืยงเพราะว่าถูก 

ล็อบบี้จากประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ เน่ืองจากกรณีพืชจึเอ็มโอน้ันยังเป็นเร่ืองท่ีถกเถียงกัน 

อยู่ในประชาคมโลกว่ามืความปลอดภัยต่อมนุษย์จริงหรือไม่ จนหลายประเทศเช่น ญี่ปุนและ 

ประเทศต่างๆ ในยุโรป เป็นต้น ก็ได้ออกมาลังห้ามไม่ให้มืการนำเข้าพืชจึเอ็มโอและผลิตภัณฑ์ท่ี 

เก่ียวข้องกับพืชจีเอ็มโอซ่ึงเกือบท้ังหมดผลิตในสหรัฐฯ เข้าประเทศของตนเองแล้วด้วย

“รัฐนิสซูรีเป็นรัฐท่ีปลูกพืช่จึเอ็มโอลูงท่ีสุดในอเมริกา หมอน่ีเดินทางมาอย่างล่อนจ้อนโดย 

ไม่ต้องสนใจเร่ืองวัฒนธรรมอะไรท้ังน้ัน เพ่ือล็อบบ้ีให้ประเทศเอเชียเลิกระมัดระวังกับพืขจึเอ็มโอ 

แล้วเปิดประตูอ้าซ่าให้แก่สินค้าจีเอ็มโอของอเมริกา และอย่างล่อนจ้อนนึ่แหละครับ หมอน่ี

ประสบความสำเร็จอย่างไรก็เห็นได้จากคำสัมภาษณ์ของคุณด๊อกเตอร์อเมริกัน มันอุจาด

เลียจนคำวิจารณ์อะไรก็ก้าวลงไปไม่ถึง ท่านผู้อ่านอ่านแล้วก็ช่วยนึกตอบคำถามให้ด้วยว่าทำไม 

วิถีของนักเลงโตจึงประสบความสำเร็จในเมืองไทยยิ่งกว่าวิถีของวัฒนธรรม" (ฉบับท่ี 1014,

25 มกราคม 2543)
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สุดห่วง “หน้าตา" ประเทศไทย แต่!ฐบาล “ชวน” ไม่อายห่าประชาชนเดีอดร้อน

ส่วนกรณีท่ีสมาชิกส่วนหน่ึงของกลุ่มสมัชชาคนจนปีนกำแพงทำเนยบรัฐบาลเร้าไป 

ปักหลักประท้วงรัฐบาลอยู่ภายในทำเนียบฯ แต่ต่อมาถูกสลายการชุมนุมน้ัน นิธกล่าวถึงเรื่องน้ีว่า 

แทนท่ีรัฐบาลจะรู้สึกอับอายท่ีบริหารประเทศแล้วทำให้ประชาชนบางส่วนเดือดร้อน จนต้องปีน 

กำแพงทำเนียบฯ เพ่ือเร้าไปเรียกร้องรัฐบาลให้หันมาสนใจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ 

พวกเขา แต่ฝ่ายรัฐบาลกลับไปห่วงว่าเหตุการณ์บุกทำเนียบจะทำให้ภาพพจน์ของไทยเสียหาย 

ในเวทีโลกและอาจส่งผลให้ต่างชาติไม่คิดจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย จนนำไปสู่การใช้กำลัง 

เจ้าหน้าท่ีตำรวจเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมท่ีปีนกำแพงทำเนียบฯ และทำให้ผู้ชุมกลุ่มน้ีไต้รับบาดเจ็บ 

ไปหลายคน อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจต่อประซาซนของรัฐบาลท่ีนีนายชวน 

หลีกภัย เป็นหัวหน้าคณะอย่างชัดเจนอกคร้ังหน่ึง

แขวะ “ชวน” + “ประชาธิปปัตย์” ผ่านการวิเคราะห์บุคลก “คนใต้”

นอกจากน้ีนิธยังกล่าวเก่ียวกับบุคลิกของคนใต้โดยแฝงเจตนาจะให้กระทบไปยังพรรค 

ประซาธิปัตย์แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่มี ส.ล.ภาคไต้เป็นจำนวนมากว่า เป็นเพราะ'ในอดืต 

ประเทศไทยเป็นรัฐซึ่งยังไม่มีกฎหมายที่เหมาะสำหรับการสถาปนาความลัมพันธ์เชิงพันธะลัญญา 

แต่ความลัมพันธ์เชิงพันธะลัญญาน้ีเป็นฐานที,สำคัญสำหรับระบบทุนนิยม ดังน้ันในสมัยก่อนการ 

พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีเติมชองภาคใต้ให้เหมาะกับการก้าวหน้าไปตามแนวทางของทุนนิยมซ่ึง 

พื้นที่ภาคใต้มีคักยภาพที่เอื้อต่อระบบนี้ดีกว่าในภาคอ่ืนๆ ของไทย จึงมีส่วนสำคัญท่ีทำให้คนใต้มี 

ลักษณะหัวร้ัน 1 ด้ือตาใส 1 เห็นแก่พวกพ้อง 'ฯลฯ

“ตามปกติแล้วระบบทุนนิยมมักจะสร้างความลัมพันธ์เชิงพันธะลัญญาหรีอพูดให้เข้าใจ 

ง่ายๆ ก็คอความสัมพันธ์ที่มีฐาน1อยู่บนกฎหมาย ( หรีอประเพณีที่แข็งตัวจนมีลักษณะเป็น 

กฎหมาย ) ทั้งน้ีเพ่ือคุ้มครองการประกอบการและกำไร แต่ปักษํใต้ไม่ใช่รัฐอสระหากอยู่ภายใต้ 

อำนาจของรัฐซ่ึงยังไม่ไต้พัฒนาทุนนิยมไปไต้ถึงขนาดน้ัน จึงไม่อาจแปรเปล่ียนความลัมพันธ์เชิง 

วัฒนธรรมไปสู่ความลัมพันธ์เชิงพันธะลัญาไต้โดยอิสระ ( คงจำกันไต้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและ 

พาณิชย์เป็นประมวลฯ ที'ออกหลังสุด ) ด้วยเหตุดังน้ัน คนใต้จึงหันไปพัฒนาความลัมพันธ์เชิง 

วัฒนธรรมเติมของตัวให้แข็งแกร่งข้ึนจนมีลักษณะเป็นกฎหมาย เช่น การทำให้ระบบเครีอญาติ 

เข้มแข็งในทางท่ีจะเอามาใช้กับการประกอบการในระบบทุนนิยมไต้ นอกจากลงทุนร่วมกันบริหาร 

ร่วมกันแล้ว ก็ยังเอามาใช้เพ่ือปกป้องและรุกรานการประกอบการของคู่แข่งไต้อีกด้วย จำเป็นต้อง 

ติหัวก็ต้องตี จำเป็นต้องฆ่าแล้วเผาก็ต้องฆ่าแล้วเผา ยงกว่านั้นก็พัฒนาระบบผูกเกลอ ( เหมีอน 

ระบบผูกเส่ียว ) ให้เกื้อกูลกับการประกอบการทางเศรษฐกิจมากข้ึน มีกฎเกณฑ์ความลัมพันธ์ของ
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เกลอท่ีแข็งตายตัว ทุกคนต้องเคารพ คนใต้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอุปกัมภให้ใหญ่ และ 

เอามาใช้ในการประกอบการสมัยใหม่ได้หลายอย่าง เซ่น ระบบนายหัว เป็นต้น ท้ังหมดน้ีทำให้ 

คนใต้ ‘ไม่ยอมใคร’ เพราะการยอมใครไม่ได้หมายถึงการลดสถานะของตนเองลงไปเพียงคนเดียว 

แต่กระทบถึงสถานะของกลุ่มท่ีตัวเองสังกัดอยู่ท้ังกลุ่ม อันจะเป็นผลร้ายต่อการประกอบการทาง

เศรษฐกิจของกลุ่มด้วย ถามว่า ท้ังหมดท่ีผมกล่าวมาถึงตรงน้ีจะอธิบายอะไรเก่ียวกับชาวตรัง

ซ่ึงกลายเป็นนายกรัฐมนตรี หรือพรรคประชาธิปัตยํใด้อย่างไร ผมคิดๆ ว่าจะตอบปัญหานี 

อย่างไรได้แล้ว ก็สำนึกได้ว่าไม่ควรตอบ เพราะกลัวว่าจะถูกคนใต้ในพรรคประชาธิปัตย์เชิญให้ 

ไปคุยกันข้างนอก ข้างนอกคือเวทีท่ีกฎหมายเป็นไม้หลักปักข้ีควาย” (ฉบับท่ี 1051,9ตุลาคม 

2543)

ด้านเศรษฐกิจ

ตารางท่ี 23 จำแนกความก่ีของเน้ือหาทางด้านเศรษฐกิจปี 2543

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. อนๆ

1.1 ระบบทุนนิยม 2 100.00

รวม 2 100.00

บทความทางด้านเศรษฐกิจในปี 2543 ลดลงจากปีท่ีแล้วที่มีถึง 9 บทค่อนข้างมาก คือ 

เหลือแค่ 2 บทเท่าน้ัน ส่วนเนื้อหาของท้ังสองบทความน้ีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบทุนนิยม โดย 

ยังเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึงด้านลบของระบบน้ีอยู่เซ่นเดิม

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ด้านเศรษฐกิจ

“ทุนนิยม ( กำไร ) ” ตัวการใหญ่ท่ีทำให้เกิด “สินค้าโหล"

ในปีนื้นิธิเขียนบทความที่มีประเด็นหลักทางด้านเศรษฐกิจเพียง 2 บท และบทความ 

ทั้งสองนื้ก็เป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนนิยม โดยนิธิกล่าวว่า การท่ีระบบทุนนิยม 

มุ่งใช้หล'ทการrationalization หรือการหากำไรสูงสุดในการผลิตสินค้า โดยลดต้นทุนการผลิตลง 

จนสินค้0มีราคาตำเพ่ือเข้าถึงตลาดท่ีกว้างใหญ่ได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันสินค้าก็มีคุณภาพตำลง 

ด้วยน้ัน มีผลทำให้มนุษย์สูญเสียวัฒนธรรมที่หมายถึงความสามารถที่จะพัฒนาอายตนะ ( เครือง
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รู้และสิงที่รู้)ของตนให้ละเอียดอ่อนจนสามารถสัมผัสรูป รส กลิ่นเสียง รวมท้ังอารมณ์ที่สีกซ้ึงและ 

สลับซับช้อนได้ ทํงนึเพราะสินค้าหลากหลายชนิดในระบบทุนนิยมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเปียร์ 1 

ไก่ทอด, ไอศกรีม, พิชซ่า, แฮมเบอร์เกอร์, รถยนต์, ภาพยนตร์ฯลฯนั้น ล้วนจืดชืด 

ไร้เอกลักษณ์เช่นเดียวกันไปหมด เพ่ือจะได้เข้าถึงตลาดท่ีกว้างท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ระบบ 

ทุนนิยมเช่นนีได้เรมด้นท่ีสหรัฐอเมริกาก่อน แล้วต่อมาก็แพร่หลายออกไปท้ัวโลกรวมถึงประเทศ 

ไทยด้วย

‘'ความไร้วัฒนธรรมเช่นน้ีไม่ได้เป็นของอเมริกันเพียงอย่างเดียว เพราะเศรษฐกิจ 

โลกาภิวัตน่ได้กระจายความไร้วัฒนธรรมอย่างน้ีออกไปท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยด้วย 

กระบวนการ rationalization กระจายไปท่ัวโลก สร้างสินค้าปร่าๆ ข้ึนมาศรอบครองตลาดอันไร้ชืด 

จำกัดเป็นขันตอนท่ีหน้ีง แล้วก็สร้างรสนิยมปร่าๆ กดดันไม่ให้อายตนะของมนุษยํใด้ปีโอกาส 

พัฒนาเกินกว่ากำลังของเคร่ืองจ้กรและเทคโนโลยีจะตอบสนองได้เอาไว้เป็นข้ันตอนท่ีลอง,’ (ฉบับท่ี 

1046, 4 กันยายน 2543)

ทุบนิยมไทย “พการ" เพราะขาดฐานความยุตธรรมในสังคม

นิธิยังได้กล่าวด้วยว่า เขาไม่เห็นด้วยกับนักคิดบางคนในระบบทุนนิยมท่ีเช่ือว่าการท่ี 

ระบบทุนนิยมประสบความสำเร็จในโลกตะวันตก แต่ล้มเหลวในประเทศกำลังพัฒนาน้ัน เป็น 

เพราะประเทศเหล่าน้ียังไม่ได้สร้างระบบกฎหมายท่ีจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการโอนย้าย 

ทรัพย์สินเพ่ือนำมาใช้เป็นทุน ลาเหตุท่ีทำให้นิธิไม่เห็นด้วยก็เพราะเขาคิดว่า กฎหมายท่ีอำนวย 

ความสะดวกในการโยกย้ายทรัพย์สินไปเป็นทุนได้อย่างคล่องตัวเพียงปัจจัยเดียว ไม่ลามารถช่วย 

ให้ระบบทุนนิยมประลบความสำเร็จในประเทศใดๆ ได้ การท่ีกฎหมายเช่นน้ีจะช่วยสร้างความ 

สำเร็จในระบบทุนนิยมได้ ประเทศเหล่านั้นต้องมีระบบกฎหมาย ระบบการเมีอง และระบบการ 

ปกครองท่ีอำนวยให้เกิดความยุติธรรมในสังคมเป็นพ่ืนฐานอยู่ก่อนหน้าแล้ว เช่นท่ีเคยเกิดข้ึนใน 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ัง,ศล ฯลฯ ดังนั้นถ้ายังไม่มีระบบต่างๆ ท่ีอำนวยให้เกิดความยุติธรรม 

ในสังคมได้อย่างแท้จริง การมีเครือข่ายกฎหมายท่ีอำนวยความสะดวกในการโยกย้ายทรัพย์สินไป 

เป็นทุนอย่างคล่องตัว ก็มีแต่จะทำให้ประเทศน้ันๆ เป็นทุนนิยมท่ีไร้ประสิทธิภาพ เช่น ประเทศ 

ไทย เป็นต้น นิธิยังกล่าวด้วยว่า การให้ความสำคัญแก่ระบบกฎหมายท่ีทำให้โอนย้ายทรัพย์สิน 

ไปเป็นทุนคล่องๆ โดยเห็นว่าเป็นปัจจัยเดียวท่ีจะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบทุนนิยมนั้น 

ถือเป็นมุมมองท่ีค่อนข้างคับแคบ เพราะเป็นการมองว่าทุนคือเงิน ( หรือหลักทรัพย์) เพียง 

อย่างเดียว ดังนั้นถ้าจะลงทุนก็ต้องนึกถึงเงินเป็นล่ิงแรกก่อน ไม่ได้คิดถึงทุนทางสังคมและ 

วัฒนธรรมซ่ึงคนจนท่ีเป็นคนล่วนใหญ่ของทุกสังคมรวมท้ังสังคมไทยด้วยนันสามารถเข้าถึงหรือ 

ใช้ได้ง่ายกว่า
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“ทุนนิยมแบบพิการอย่างท่ีเห็นในบ้านเรา   คือทรัพย์สินและทุนกระจุกตัวอยู่กับคน

มือยาวจำนวนน้อย แล้วคนเหล่าน้ีก็ลงทุนด้วยวิถีทางและลักษณาการท่ีตัดแขนตัดขาคนอ่ืนเพ่ือ 

ตัวจะได้รวยคนเดียวต่อไปไม่สินสุด แน่นอนว่าด้วยความร่วมมือของสภาพัฒน์1 บีโอไอ. 1

กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม 1 พรรคการเมือง 1 'ฯลฯ อย่างสนิทชิดเช้ือ  จึง'ไม่มี

หวังอะไรสำหรับคนจนๆ ในเมืองไทยจะได้เงยหน้าอ้าปาก ทรัพย์สินและทุนก็ใม่มื ที่มือยู่คือทุน 

ทางลังคมและวัฒนธรรมก็ไม่ช่วยอะไรได้ พูดได้อย่างเดียวว่า มึงแย่งงานกับพม่าและเขมรไป 

ช่ัวลูกช่ัวหลานเถิด” (ฉบับท่ี 1060, 11 ธันวาคม 2543)

ด้านสังคม - วัฒนธรรม

ตารางท่ี 24 จำแนกความถี่ของเนื้อหาทางลังคม-วัฒนธรรมปี2543

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การศึกษาและวิชาการ 6 19.35

2. ศาสนา 1 03.23

3. ค่านิยม 5 16.12

4. ศิลปวัฒนธรรม 4 12.90

5. ประวัติศาสตรั 3 09.67

6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 12.90

7. สตรี 2 06.45

8. อ่ืนๆ

8.1 บันเทิง 1 03.23

8.2 ยาเสพย์ติด 1 03.23

8.3 จราจร 1 03.23

8.4 ช่ืนซมบุคคลและผลงาน 1 03.23

8.5 ชุมชนเมือง 1 03.23

8.6 ผู้ด้อยโอกาสทางลังคม 1 03.23

รวม 31 100.00

บทความทางด้านลังคม-วัฒนธรรมของนิธิที่มืจำนวนมากที่ลุดในปีนื้นัน เป็นบทความท่ี 

มืประเด็นหลักของเน้ือหาอยู่ในหมวดการศึกษาและวิชาการ ได้แก่ บทความท่ีแสดงความ
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ต้องการอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยของไทยได้ทำหน้าท่ีเป็นเวทีท่ีเปิดกว้างท้ังทางวิชาการและใน 

ทางอ่ืนๆ อย่างแท้จริงแก่ทุกคนและทุกฝ่ายในสังคมไทย , บทความท่ีแสดงความเห็นยืนยันว่า 

เพศศึกษาน้ันต้องเป็นหลักสูตรท่ีทำให้ผู้เรียนคือเยาวชนได้เข้าใจส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความ 

สัมพันธ์ทางเพศอย่างลึกซ้ึงและมีความรอบด้านเช่ือมโยงกัน 1 บทความท่ีตำหนิเร่ืองการไม่ค่อยมี 

ความรู้รอบตัวของคนไทยในยุคน้ี 1 บทความท่ีซ้ีให้เห็นว่า การท่ีการรณรงคํให้คนไทยรักการอ่าน 

หนังสือมากขึ้นไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จนั้น เป็นเพราะสังคมไทยไม่มีว้ฒนธรรมการอ่านใน 

เชิงวิเคราะห์หรือตีความท่ีเข้มแข็งเป็นพ้ืนฐาน ซ่ึงก็เป็นเช่นน้ีมาต้ังแต่คร้ังอดีตแล้ว , เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ด้านสังคม -วัฒนธรรม

“มหาวิทยาลัย” ของไทยควรเป็นเวทีท่ีเปิ ดกว้างแก,สังคม

ในปีนี้นิธิเสนอบทความเก่ียวกับการศึกษาและแวดวงวิชาการหลายบท ท่ีน่าสนใจก็ได้แก่ 

การเขียนบทความตำหนิผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท้ังคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และ 

รองอธิการบดีฯ ซ่ึงมีท่าทีไม่พอใจต่อ ดร.สุวินัย ภรณวลัย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์รอง 

มหาวิทยาลัยแห่งน้ี กรณี ดร.ลุวินัย ใช้สถานท่ีของคณะท่ีตนทำงานอยู่แถลงข่าวเร่ืองท่ีตัวเขาเข้า 

ไปพัวพันกับนายกิตติ ปกัสโรบล หรือ “เปรตกู้’' โดยนิธิกล่าวว่า อันที่จริงผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ทุกแห่งของไทยควรจะถือเป็นหน้าท่ีอันสำคัญยงท่ีจะพิทักษ์ปกป้องให้มหาวิทยาลัยของตนเป็นเวที 

สำหรบแถลงเร่ืองอะไรก็ได้ แม้เรื่องนั้นจะมีหรือไม่มีสาระก็ตาม ไม่ใช่มาแสดงท่าทีปิดก้ันการ 

แถลงเรื่องราวต่างๆ ดังเช่นท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กระทำกับ ดร.สุวินัย เพราะตามหลัก 

เสรีภาพทางวิชาการระดับสากลนั้นมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของถ้อยแถลง 

ท่ีไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยสิ่งน้ีผู้แถลงไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอก 

มหาวิทยาลัยตลอดจนองค์กรใดก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอาเอง กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คึอ 

ในความเห็นของนิธิหน้าท่ีที่สำคัญต่อสังคมอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยก็ศึอ ต้องลามารถแสดง 

ให้เห็นว่าตราบเท่าที่มีมหาวิทยาลัยก็จะมีเวที่เปิดสำหรับทุกคนเสมอ

“มหาวิทยาลัย  ลามารถสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมได้ ด้วยการเปิดมหาวิทยาลัยให้

เป็นเวทีเปิด ไม่เฉพาะแก่บุคคลในมหาวิทยาลัยเท่าน้ันแต่รวมถึงคนภายนอกทั้งหมด โดยเฉพาะ 

เพื่อให้คนที่ไม่มี‘ปากเลียง’ ได ้ม ี‘ปากเสียง’ ข้ึนมาบ้าง แม้แตนิ่ดหน่อยก็ยังดี เปิดห้องสำหรับ 

แถลงข่าวข้ึนโดยเฉพาะก็ยังได้ ใครอยากแถลงข่าวอะไรก็ได้ มาจองคิวเวลาไว้เลย มีเครื่องแฟกซ์ 

โทรศัพท์และอีเมล็ไว้บริการนักข่าวและผู้แถลงข่าวด้วย เชิญตามสบาย แต่ตัวใครตัวมันนะครับ 

หมายความว่าแถลงแล้วไม่มีใครสนใจก็เร่ืองของคุณ แถลงแล้วโดนฟ้องหมิ่นประมาทก็เร่ือง 

ของคุณ แถลงแล้วโดนหนังสือพิมพ์ก่นด่าสามสัปดาห์ก็เรื่องของคุณ บางคนอาจบอกว่า
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มหาวิทยาลัยเมืองไทยมีความตักด็สิทธิ้ จะพูดอะไรจากเวทีของมหาวิทยาลัยจึงต้องระวัง เด๋ียว 

จะเกิดผลร้ายแก่ลังคมโดยรวม ผมคดว่าข้อถกเถียงอย่างน้ีฟังไม่ข้ึน เพราะถ้าต้องระมัดระวังกัน 

ถีงฃนาดน้ัน ก็ต้องมีใครเป็นคนตัดสินว่าเร่ืองน้ีพูดได้เร่ืองน้ีพูดไม่ได้ การยกใครข้ึนเป็นเทวดา 

อย่างนันมีอันตรายแก่ลังคมมากกว่าให้เรื่องเหลวไหลลอยสะพัด นอกจากน้ี ผม'ไม่เข้ึอด้วย'ว่า 

ลังคมไทยมองมหาวิทยาลัยตักด'สิทธิ้ถึงปานนั้น ฮ่ีโธ่ ยังกะเขาไม่รู้จักว่ามหาวิทยาลัยเป็นใคร’’ 

(ฉบับท่ี 1033, 5 มิถุนายน 2543)

ยํ้าอีกครั้งเรื่อง “เพศสืกษา” ต้องสอนเด็กไทยให้เข้าใจอย่างลึกขึ้งและรอบต้าน

นิธิยังได้แสดงความเห็นอีกคร้ังหน่ึงเก่ียวกับการนำเพศศึกษาเข้าส่ระบบโรงเรียนว่า ควร 

จะเป็นหลักสูตรเพศศึกษาท่ีมีความรอบด้านในเนี้อหา เช่น ยอมร้บความเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ี 

เกี่ยวกับความลัมพันธ์ทางเพศในปัจจุบัน เพราะจะทำให้ผู้เรียนรู้เท่าทันแบบแผนของเพศลัมพันธ์ 

ท่ีตัวเองต้องเผชิญในชีวิตจริงได้ 1 ไม่มีการลังลอนศีลธรรมทางเพศอย่างง่ายๆ ว่าอะไรถูกอะไรผิด 

แล้วก็คาดหวังว่าผู้เรียนจะทำตาม ทั้งน้ีเพราะความถูกผิดในเพศลัมพันธ์ควรเป็นเร่ืองท่ีต้องคิด 

อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีสลับอับช้อนท้ังเง่ือนไขทางลังคม -วัฒนธรรม และ 

ทางเศรษฐกิจซึ่งแวดล้อมแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน 1 เป็นต้น

“ในทุกวันน้ี คนมีเพศลัมพันธ์กันโดยไม่คิดถึงเรื่องสืบพันธ์เยอะแยะไปหมด เป็นเรื่องจริง 

ท่ีคนเผชิญในชีวิตจริงตลอดเวลา เราจะพูดถึงเพศลัมพันธ์ท่ีมีฐานอยู่บนการสืบพันธุอย่างเดียวได้ 

อย่างไร ฉะน้ัน จึงล้เสนอกันตรงๆ ไม่ได้ว่าเพศศึกษาย่อมต้องสอนมิติต่างๆ ของเพศลัมพันธ์ใน 

ลังคมปัจจุบัน ท้ังในการแพทย์, สาธารณสุข, ลังคม, ศีลธรรม และอารมณ์ความรู้สึก ไม่ 

เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วย เป็นไรเป็นกัน เพราะถึงลังคมไม่เห็นด้วย ลังคมก็มีโอกาสเรียนรู้ในการ 

โต้เถียงแสดงความไม่เห็นด้วยน้ัน แล้ววันหนึ่งก็จะมีคนคล้อยตามมากขึ้นจนลามารถสอน

เพศศึกษาที่รอบด้านขึ้นมาได้จริง คนท่ีขายลูกสาวไปส่อาชีพโสเภณีน้ัน มีเง่ือนไขอะไรท่ีทำให้

เขาต้องเสือกเล้นทางท่ีเราอาจเห็นว่า ‘ผิด’ เช่นน้ัน ประเด็นก็ศึอวิเคราะห์ไม่ใช่เพ่ีอตตราบาปแก่ 

คนอี'น หากเพ่ีอเข้าใจและหาทางแถ้ไข ถ้าจะมีการสอนเพศศึกษาในเมืองไทย ผมก็หวังว่าจะมี 

เพศศึกษาที่รอบด้านอย่างนี้” (ฉบับท่ี 1041,31 กรกฎาคม2543)

คนไทยยุคนี้ย่างไม่ค่อยมี “ความ!รอบตัว”

นอกจากน้ีนิธิยังได้กล่าวถึงความรู้รอบตัวของคนไทยด้วยว่า คนในลังคมไทยยุคปัจจุบัน 

โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่น้ันส่วนใหญ่จะมีความรู้รอบตัวอยู่ในระดับต่ํา ท้ังๆ ท่ีความรู้รอบตัวเป็นสิ,งท่ี 

มีคุณค่า เพราะจะทำให้ลามารถเช่ือมโยงความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เข้าหากันได้อย่างเป็นระบบ
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‘'ความชึอบ้ือในเรืองความรู้รอบตัวของคนไทยนิปรากฏให้เห็นในทุกรายการของทีวิ' เข่น 

ดาราทังหลายทีถูกเชิญมาเล่นเกมนันน่าอัศจรรย์จริงๆ ท่ีช่างไร้เดียงสาอะไรได้ถึงขนาดน้ัน เพราะ 

พวกเขาช่างไม่รู้อะไรเอาเลยเสียจริงๆ ผู้สมัครตอบปัญหาในเกมท่ีโฆษณาว่าจะจ่ายรางวัลให้ถึง 

1 ล้านบาทก็เหมือนกัน ส่วนใหญ่มืการศึกษาสูง จบปริญญาตรืเป็นอย่างตํ่า และจำนวนมาก 

ทีเดียวทีจบหรือกำลังเรืยนปริญญาโทอยู่ แต่พ่อและแม่เจ้าประคุณเหล่านี้ไม่มืความรู้รอบตัวเอา 

เลียจริงๆ และพ่อ -  แม่เหล่านิก็ไม่อายเลียด้วยท่ีจะออกมาชิงเงินล้านกันต่อหน้าลาธารณชน

โดยไม่รู้อะไรเลย   การสะสมความรู้รอบตัวเก็ดจากลุตมยปัญญาคออ่านมากฟังมากเห็นมาก

นันเอง ไม่ใช่การน่ังท่องตำราความรู้รอบตัวเล่มเดียว จากกระบวนการสะสมความรู้รอบตัว 

อย่างนิแหละครับทีสื กให้คนมองเห็นความเช่ือมโยงซองความรู้เฉพาะด้าน จนเกิดเป็นระบบ 

ความรู้ซ่ึงตัวมืส่วนสร้างช่ืนเองด้วย,, (ฉบับท่ี 1028, 2 พฤษภาคม 2543)

คบ'ไทย'ไม,ซอบร้บสารผ่านสื่อตัวอักษร เพราะมืวัฒนธรรมการอ่านท่ีอ่อนแอ

ส่วนการทำให้คนไทยรักการอ่านหนังสือมากช่ืนซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์ในหลายๆ 

ด้านแล้วยังเป็นหนทางหน้ีงท่ีจะทำให้คนไทยมืความรู้รอบตัวดีช่ืนด้วยน้ัน นิธิก็เสนอ'ว่า เน่ืองจาก 

ลังคมไทยไม่มืวัฒนธรรมการอ่าน ( ท่ีหมายถึงการอ่านในเชิงวิเคราะห์หรือการอ่านแบบตความ )

ท่ีเข้มแข็งมาต้ังแต่อดีต ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบการรับสารผ่านส่ือตัวอักษร ตังน้ัน 

ถ้าจะทำให้คนไทยรักการอ่านหนังสือมากช่ืน สิงลำตัญท่ี'จะ'ขาด'ไม่'ได้ก็คอ จำเป็นต้องเปลี่ยน 

กระบวนการรับข่าวสารในวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับวิธีการอ่ืนๆ ด้วย

“อ่านในภาษาไทยนั้นแปลว่าถอดรหัสที่เป็นตัวยกยึอออกมาเป็นภาษาก็ได้ และแปลว่า 

ตีความจนเข้าถึงแก่นของความหมายก็ได้ ( เช่น อ่านเกมออก ) สารท่ีได้มาจากการอ่านและสารท่ี 

ได้จากการฟังจึงไม่เหมือนกันครับ ในแง่น้ีแหละครับท่ีผมออกจะสงลัยว่า การอ่านน้ันไม่ได้มือยู่ 

ในวัฒนธรรมไทยมาแต่เดิมแล้ว ผมไม่ได้หมายความถึงการถอดรหัสยกยึอซ่ึงว่ากันว่าพ่อขุนราม 

คำแหงประดิษ'£ ช่ืน'นะครับ อันน้ันคนไทยอ่านออกมานมนานเต็มทีแล้ว แต่ผมหมายถึงการอ่าน 

แบบตีความจนเข้าถึงแก่นของความหมาย หรือการพัฒนาสื่อตัวหนังสือไปจนถ้งสุดแดนความ

ลามารถของมัน ก็อาจยังทำไม่ได้ในวัฒนธรรมไทย งานเขียนโบราณของเราจำนวนมากนันมื

ไว้อ่านดังๆ เช่น ใช้ขับหรือใช้สวดหรือใช้ประกอบบทนาฏศิลป็ พูดอีกอย่างหนึงก็คอมืไว้ฟังครับ 

ไม่ได้มืไว้อ่าน เนี้อความจึงมืลักษณะเป็นการ 'เล่า’ ไม่ใช่การวิเคราะห์หรือการเสนอความคด

นามธรรมที่สลับขับซ้อน จะให้คนอ่านหนังสือมากช่ืน เท่ียงย่ัวยุให้เข้มข้นช่ืนคงไม่สำเร็จ

เพราะคนไม่อ่านหนังสือก็เพราะไม่มืวัฒนธรรมการอ่านท่ีเข้มแข็งมาก่อน จะทำให้คนไทยรักการ 

อ่านมากช่ืนจึงต้องดิดไปถึงการเปล่ียนกระบวนการรับข่าวสารในว้ฒนธรรมไทยด้วย เข่น เปลียน 

คำอธิบายบนกระดานดำเป็นบทต่างๆ ในหนังสือแทน เป็นต้น" (ฉบับท่ี 1027, 25 เมษายน 2543)
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ไม่เคารพความเสมอภาค ก็ยากแกั1ขปัญหาจราจรใบเมีองไทย

นิธิคิดว่า การทีรถไฟลอยฟ้าหรือรถฟ้าไฟฟ้าบีทีเอสไม่ลามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร 

ในกรุงเทพฯ ได้ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากยังมีผู้มาใช้บริการในแต่ละวันต่ํากว่าท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้มาก 

นัน นอกจากจะเป็นเพราะมีค่าโดยลารทีแพงจนทำให้คนท่ัวไปไม่คิดจะใช้บริการแล้ว ยังมีสาเหตุ 

มาจากปัญหาทางด้านวัฒนธรรมด้วย กล่าวคือ การจราจรในกรุงเทพฯ รวมท้ังท่ีอ่ืนๆ ในประเทศ 

ไทยนัน ถือเป็นตัวสะท้อนความเหลือมลำตำสูงของสภานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของคนไทย 

ได้ทางหนึง และเนืองจากลถานภาพท่ีว่านีมีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องมือลำหรับสร้าง 

เครือข่ายความสัมพันธ์รวมทังจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจของคนไทยแต่ละคนกับผู้อื่น ดังน้ัน 

การใช้หรือไม่ใช้รถยนต์ซึงเป็นส่วนหนืงทีจะยืนยันสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมว่าสูงหรือต่ํา 

นัน จึงมีความหมายอย่างย่ิงในวิถืชีวิตของคนไทยไปด้วย เม่ือเป็นเช่นน้ีคนช้ันกลางส่วนใหญ่ท่ีมี 

ฐานะการเงินค่อนข้างดีและเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหสักของรถไฟฟ้าบีทีเอส จึงไม่ยอมท้ิงรถยนต์ 

ส่วนตัวของตนแล้วหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าเหมือนท่ีคาดการณ์กันไว้ แม้ราคาค่าโดยสารจะไม่ 

ถือว่าแพงเกินไปสำหรับพวกเขาก็ตาม ท้ังน้ีเพราะคนช้ันกลางเหล่าน้ีต้องการจะรักษาสถานภาพ 

ของตนให้อยู่ในระดับสูงเหมือนเดิมต่อไป กรณ์รถไฟฟ้าน้ีจึงกลายเป็นอีกตัวอย่างหน่ึงท่ีสะท้อนให้ 

เห็นถืงความผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาจราจรในประเทศไทย อันเกิดจากการไม่ให้ความสำคัญ 

ต่อปัญหาทางด้านวัฒนธรรม

“ปัญหาการจราจรในเมืองไทยเป็นปัญหาวัฒนธรรม ผมขอย้ําอีกคร้ัง หสังจากพูดเรื่องนี้ 

มาหลายคร้ังแล้ว ถ้าวัฒนธรรมไทยเคารพความเสมอภาคมากข้ึน มองเห็นหัวของคนเล็กๆ ที 

เดินถนนมากข้ึน เราแก้ปัญหาจราจรได้ง่ายนิดเดียว เช่น ทำให้การใช้รถเก๋งส่วนตัวไม่ละดวก 

ท่ีสุด แต่การเดินสะดวกท่ีลุด 1 ใช้จักรยานสะดวกรองลงมา และใช้รถสาธารณะสะดวกรองลงมา 

อีกทีหน่ึง ป้านน้ีก็คงไม่มีปัญหาจราจรให้เราต้องมาสร้างรถลอยฟ้า จนทำให้กรุงเทพฯ น่าเกลืยด 

มากข้ึนไปกว่าท่ีน่าเกลืยดอยู่แล้วเลย’’ (ฉบับท่ี 1012, 11 มกราคม2543)

“บ้านทรายทอง" เวอเชนใหม่ ละครทีวี’ไทยท่ัไร้คุณภาพ

เมื่อนิยายเรื่อง “บ้านทรายทอง’' ถูกนำกลับมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์อีกคร้ังหน่ึงในปีน้ี 

โดยแพร่ภาพออกอากาศทางลถานืโทรทัศน์ไทยทีวีลีช่อง 3 และได้ก่อให้เกิดเลียงวิพากษ์วิจารณ์ 

ในทางลบต่างๆ นานาตามมามากมายนั้น นิธิก็เป็นอีกผู้หน่ึงท่ีได้ร่วมวงวิพากษ์วิจารณ์ละคร 

เร่ืองน้ีด้วย โดยเขากล่าวว่า คนทำละครเร่ืองบ้านทรายทองน้ียังไม่มีความเข้าใจบทประพันธ์เดิม 

ท่ีเป็นนิยายของ ก.สุรางคนางค์ดีเพยงพอ จึงทำให้ตีความท้องเรื่อง 1 แนวคิดหลักของเร่ือง 1 

บุคลิกตัวละครที่เสริมแนวคิดหลักของเรือง ฯลฯ ออกมาอย่างผิดๆ เช่น ทำให้ฉากหลักของเรือง
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คือ บ้านทรายทองกลายเป็นโลกท่ีแสดงออกซ่ึงความรู้สึกต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาเหมือนโลกของ 

คนธรรมดา ทังๅ ท่ีบ้านทรายทองเป็นการจำลองโลกของผู้ดีตามจินตนาการของ ก.สุรางคนางค์ 

ด้งนันแม้'จะมีความเห็นแก่ตัว ความเสึยสละ ความโหดร้าย ความเมตตากรุณา ความไร้ยางอาย 

ความรักเกียรติ ฯลฯ ไม่ต่างไปจากโลกของคนธรรมดา แต่ก็ควรจะแสดงส่ิงเหล่าน้ีออกมาอย่าง 

สลับซับซ้อนกว่า 1 หรือทำไห้บุคลิกของตัวละครหลัก 2 ตัว คือ หม่อมพรรณราย และหญิงเล็ก 

(นำแสดงโดย ญาณี จงวิลุทธิ้ และสกาวใจ พูลลวัลด)ซ่ึงต้องเป็นตัวแทนส่วนหน่ึงของพวกผู้ดีน้ัน 

ไม่มืส่วนช่วยเสริมประเด็นหลักของเรื่อง ( ซ่ึงก็คือการซ้ีให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ดีหรือไพร่ก็มืความ 

เป็นมนุษย์ท่ีเต็มไปด้วยกีเลสได้เหมือนๆ กัน ) เพราะบุคลิกของหม่อมพรรณรายและหญิงเล็ก 

ในละครท่ีนำกลับมาทำใหม่น้ีแทบไม่ไต้มืความเป็นผู้ดีอยู่เลย 1 เป็นต้น ส่งผลให้ละครเร่ือง 

บ้านทรายทองท่ีทำข้ึนมาใหม่ล่าสุด กลายเป็นละครโทรทัศน์ท่ีไร้คุณภาพอย่างลนเชิงในสายตา 

ของนิธิ เพราะมืเน้ีอหาสาระท่ีหยาบและต้ืนเขินจนเกินไป ซ่ึงก็เป็นเช่นเดียวกับละครโทรทัศน์ของ 

ไทยส่วนใหญ่ท่ีฉายในช่วงเวลาหลังข่าวภาคค่ําด้วย

"การนำเอานวนิยายมาทำละครนั้นคือการเปลี่ยนวิธีแสดงออกจากตัวอักษรมาเป็นการ 

แสดง งานศิลปะทั้งลองอย่างนี้มืกลวิธีที่แตกต่างกันมาก ใครทำละครไปตามหนังลือแต่ละบรรทัด

ก็จะได้ละครที่ห่วยแตกออกมา แม้กระน้ัน ผมคิดว่าก็ยังมือะไรอีกบางอย่างของนวนิยายท่ี

ผู้ทำละครไปเปล่ียนไม่ได้ เช่น ท้องเรื่อง 1 แนวคิดหลักของเร่ือง 1 บุคลิกตัวละครท่ีเสริมแนวคิด 

หลัก เป็นต้น ถ้าคนทำละครไม่ค้นหาและทำความเข้าใจกับส่ิงเหล่าน้ีให้แจ่มแจ้งเสึยก่อน ละคร 

ก็จะเลอะเทอะเสียจนกระท่ังไม่นำจะใช้ซื่อเรื่องของนวนิยายเดิมอีกเลย อย่างละครทีวีเรื่อง

‘บ้านทรายทอง' ที่กำลังออกอากาศอยู่เวลานี้ ความสึกท่ีผมเรียกร้องไม่ได้หมายความว่า

ดูแล้วต้องนำไปคิดจนหัวพัง ผมหมายถึงความลึกที่ง่ายๆ เพียงการแสดงอะไรท่ีอยู่ไต้ผิวลงไป 

หน่อยเท่าน้ัน เช่น คนช่ัวน้ันมืบุคลิกได้หลากหลาย ไม,จำเป็นต้องแจ่แจ้นแปร้นแปร๋แต่เพียง

อย่างเดียว และในทางตรงกันข้ามคนดีก็มืบุคลิกได้หลากหลาย ลึกเพียงแค่น้ีผู้ซมก็จะได้รู้สึก

ถึงความสลับซับซ้อนของชีวิต 1 โลก 1 และลังคม ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองหนักเพราะถึงอย่างไรผู้ชมก็รู้สึก 

อย่างน้ีอยู่แล้วในชีวิตจริงของเขา ศิลปะท่ีคนไทยเสพย์มากท่ีสุดคือละครหลังข่าว แต่ส่วนใหญ่ 

ของละครหลังข่าวก็มักต้ืน 1 ดาษและหยาบเกินไปอยู่เสมอ ท้ังๆ ท่ีละครน้ันเป็นศิลปะท่ียงใหญ่ซ่ึง 

มีอำนาจสร้างสรรคํได้สูงมาก” (ฉบับท่ี 1020, 7 มีนาคม 2543)

แก้ปัญหายาเสพย์ติด อย่ามองข้ามการจัดการด้าน “อุปสงค์"

ลำหรับการแกไขปัญหายาเสพย์ติดในประเทศไทยน้ัน นิธิไม่เห็นด้วยกับแนวทางชอง 

ภาครัฐที่ตลอดมามุ่งแต่จะจัดการกับด้านอุปทานหรือการลดจำนวนของยาเสพย์ติดเป็นหลักอยู่ 

ด้านเดียว โดยการทุ่มเททรัพยากรอย่างมหาศาลไปกับงานด้านการข่าว 1 ด้านการปราบปราม
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ทั้งที่ถูกกฎหมายและผดกฎหมาย 1 การตรวจค้นตรวจตราอย่างเข้มงวด ฯลฯ เพราะผลลัพธ์ท่ีได้ก็ 

คือนับวันยงมีคนไทยใช้ยาเสพย์ติดกันมากข้ึนทุกขณะ เขาเห็นว่า ภาครัฐควรจะหันมาให้ความ 

สำคัญกับการลัดการด้านอุปสงค์หรือการลดความต้องการและความรู้สึกอยากใช้ยาเสพย์ติดของผู้ 

ติดยาควบคู่กับการลัดการด้านอุปทานด้วย ท้ังน้ีเพราะมีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการตัดอุปสงค์ 

ของยาเสพติดน้ันนำไปคู่การแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดได้ดีกว่าการตัดอุปทาน เช่น ความสำเร็จใน 

การแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดของบางชุมชนในประเทศไทย เป็นต้น แต่แนวทางการแก้ปัญหาโดย 

การลัดการด้านอุปสงค์น้ี จะรอเพียงการนำของภาครัฐไม่ได้ สังคมไทยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การลัดการด้วย นอกเหนือไปจากการกระตุ้นเรียกร้องให้ภาครัฐหันมาใช้แนวทางน้ีอย่างจริงลัง

‘'สังคมต้องไม่งอมีองอเท้ากับเรื่องยาเสพย์ติด  ลัดเป็นองค์กรเอกชนท่ีสามารถเรืยนรู้

จากกันและกัน สร้างกิจกรรมท่ีจะทำให้ครอบครัวและชุมชนสามารถเข้าไปดูแลควบคุมการใช้ 

ยาเสพย์ติดของสมาชิกได้ดีข้ึน เรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กรประชาขนซ่ึง 

เรื่มเกิดขึ้นบ้างแล้ว ถ้าองค์กรระดับรากหญ้าเหล่าน้ีเข้มแข็งข้ึน ก็อาจรุกเข้าไปลัดการให้สถาบัน 

ทางวัฒนธรรมใหม่ๆ เช่น โรงเรียน 1อบต. 1 ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างได้ผล” (ฉบับท่ี 1038,

10 กรกฎาคม 2543)

สังคมเปล่ียนไป ทำให้“เครื่องแบบ” เปลี่ยนตาม

นืธ์กล่าวว่าหน้าท่ีของเครื่องแบบในสังคมไทยนับแต่เร่ิมมีข้ึนในสมัย ร. 4 ก็คือ เครื่องแบบ 

ทำหน้าท่ีบอกสถานภาพแทนเคร่ืองยศ และเครื่องแบบทุกประ๓ ทล้วนแสดงความต่างของ 

สถานภาพอย่างชัดเจนท้ังล้ิน เช่น เครื่องแบบทหารนอกจากจะแสดงความสูงตํ่าด้วยเครื่องยศ 

แล้ว ยังมีลายยงยศ ปีก และแถบเครื่องราชฯ 1 เครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมต้น 

เป็นอย่างหน้ีง ช้ันมัธยมปลายก็อย่างหน่ึง นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง 1 

เป็นต้น แต่ในระยะ10ปีท่ีผ่านมา เครื่องแบบในสังคมไทยเริ่มจะเปลี่ยนไปกล่าวคือแสดง 

สถานภาพน้อยลง เช่น เคร่ืองแบบชองรัฐวิสาหกิจที่แต่ละองค์กรคิดข้ึนมาเป็นของตัวเอง ก็จะ 

เป็นเคร่ืองแแบบท่ีไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของสถานภาพได้ชัดเจนนัก 1 เครื่องแบบของลูกเสือ 

ชาวบ้านและเครื่องแบบของสมาคมแม่บ้านที่มองไม่เห็นความต่างด้านสถานภาพเลย 1 เป็นต้น 

ความเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องแบบนี้อาจสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่านิยมหลายอย่าง 

ในสังคมไทยก็ได้ เช่น คนไทยโดยเฉพาะคนท่ีใช้เคร่ืองแบบให้ความสำคัญแก่สถานภาพน้อยลง 1 

ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทยกำลังเปล่ียนไปคู่ฐานของปัจเจกบุคคลมากข้ึน 1 คนไทยกำลัง 

ให้ความสำคัญแก่กลุ่มและความเป็นปีกแผ่นของกลุ่มอย่างเดียวกับคนญี่ปุน ( ในสังคมญีปุนซึง 

นิยมเคร่ืองแบบไม่น้อยกว่าสังคมไทยน้ัน เคร่ืองแบบถูกใช้เพ่ีอสร้างความเป็นปีกแผ่นของกลุ่ม
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มากกว่าแลดงสถานภาพท่ีแตกต่าง ) เพราะคนไทยคิดว่าโดยอาดัยกลุ่มเท่าน้ันท่ีจะสามารถรวม 

ตัวแย่งและพทักษ์ผลประโยชน์ของตนได้อย่างเหนียวแน่นม่ันคง 1 เป็นต้น

“เคร่ืองแบบท่ีเป็นทางการน้ันไม่เปล่ียนหรอกครับ แต่ในทางปฏิบัติผู้คนพากันผันแปร 

เคร่ืองแบบให้ขยายออกไปเป็นหลายแนว และแต่ละแนวก็เน้นความต่างของสถานภาพน้อยลง 

เช่น ท่านผู้อ่านคงเคยเห็นเคร่ืองแบบของกรมปาไม้ซ่ึงคิดกันข้ึนมาใหม่ไม่นานมาน้ี ในด้านหน่ึงก็ 

คล้ายชุดเช้ิตเขียวอ่อนของทหารบก ( ซ่ึงคิดข้ึนใหม่เหมือนกัน ) ซึ่งมืความลำลองมากกว่าชุดเติม 

ของทหารบกและกว่าชุดข้าราชการพลเรือนท่ีเจ้าหน้าท่ีปาไม้เคยนุ่งมาก่อน และเพราะความ 

ลำลองน้ีเองกระมังท่ีทำให้การเน้นยศตำแหน่งดูจะน้อยลง" (ฉบับท่ี 1013, 18 มกราคม 2543)

สังคมไทยถูกทำร้ายในร่มเงา “บ?โภคนิยม”

นิธิเห็นว่า นอกจากบริโภคนิยมจะทำให้คนไทยเกิดความฟุ'งเฟ้อในชีวิตแล้ว (เพราะสินค้า 

จำนวนมากในสังคมบริโภคนิยมเช่นสังคมไทยน้ันไม่ได้เป็นเคร่ืองอุปโภคบริโภคโดยตรงหรือไม่ได้ 

เป็นเคร่ืองอุปโภคบริโภคโดยตรงล้วนๆ แต่กลับเป็นล่ือให้คนบริโภคล่ีงอ่ืนต่อไป เช่น ร้านอาหาร 

และร้านเครื่องดมประเภทต่างๆ ที่มืสาขามากมายและได้รับความนิยมจากวัยรุ่นนั้น ก็จะกลาย 

เป็นล่ือให้ลูกค้าของตนไปบริโภคสินค้าอ่ืนๆ ต่อไป อย่างเสอผ้าท่ีทันสมัย เครื่องประดับที่เก่ไกั 

และอื่นๆ 1 หรือคอมทิวเตอร์น้ันนอกจากจะใช้งานไค้โดยตรงแล้ว ยังลามารถต่ออินเตอร์เน็ตซ่ึง 

จะกลายเป็นล่ือลำหริปการบริโภคต่อไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดอย่างท่ีเรืยกกันว่าอิคอมเมิร์ซ เพราะ 

เต็มไปด้วยโฆษณาสินค้าและบริการนานาชนิด 1 เป็นต้น) ยังทำไห้วิธท่ีจะแสดง ‘'ตัวตน,’ ของ 

คนไทยยุคปัจจุบันมือยู่วิธีเดียวคือการบริโภค เช่น เพ่ีอให้ “ตัวตน” ของตัวเองดูดีก็ต้องใช้เส้ือผ้า 

เครื่องประดับ รถยนต์ท่ีมืราคาแพง เป็นต้น ซ่ึงลํงผลให้คนเป็นจำนวนมากในสังคมไทยต้อง 

ด้ินรนหาเงินกันเป็นการใหญ่ เพ่ีอให้ตัวเองลามารถแสดง “ตัวตน,’ ด้วยการบริโภคได้ดังใจ 

ปรารถนา โดยไม่สนว่าวิธีที่จะได้เงินมาน้ันตั้งอยู่บนความสุจริตหรือไม่

“ร้านเซนแฮมเบอร์เกอร์, ทิชซ่า, สเด็ก, ไอศกรีม, กาแฟ,ฯลฯที่ว ัยรุ่นนิยม....

นับต้ังแต่ต้ังใจจะไปกินก็ต้องช้ือกระเป๋าเส้ือผ้าท่ีดูไม่เชยแล้ว กินแล้วก็อาจได้พบหรือรู้จัก 

เพ่ือนใหม่ซ่ึงจะซวนกันไปใช้เงินในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป อย่างน้อยก็ได้เห็นสินค้าอ่ืนๆ ท่ีเพ่ือนเอามา 

อวดซ่ึงทำให้เรามืเป้าหมายการบริโภคท่ีชัดเจนข้ึน ร้ายอาหารเหล่าน้ันจงเป็นลื่อให้เกิดการบริโภค 

ตามมาอิกมากมาย ไม่'ใช่แค่น้ัาแข็งเปล่าอย่างร้านก่วยเตย1วปากตรอก,, (ฉบับท่ี 1019,

9 กุมภาพันธ์ 2543)

“ไม่ค่อยเหลอเคร่ืองมืออะไรลำหริปการแสดง ‘ตัวตน, ของคนไทยปัจจุบันอิกนอกจากการ 

บริโภค ฉะน้ัน จงเป็นธรรมดาท่ีจะมืคนไทยอิกมากต่อมากนักซ่ึงอยากแสดง ‘ตัวตน, ของตัว



เป็นอีกอย่างหน่ึง แต่ทำไม่ได้ดังใจเพราะไม่มีกำลังบริโภคสินค้าน้ันๆ ได้ เช่น คงมีคนไทย 

จำนวนมากท่ีฝันถึงรถเบนช์ปีละ 200 คืน และเราจึงต่างตกอยู่ในความด้ินรนและร้อนรนท่ีจะเพ่ิม 

กำลังบริโภคของเรา เพ่ือให้เราสามารถแสดง ‘ตัวตน’ ของเราได้ด่ังใจ โกงได้ก็โกง 1 ฉ้อได้ก็ฉ้อ 1 

โกยได้ก็โกย 1 เอาเปรียบได้ก็เอา ฯลฯ” (ฉบับท่ี 1015, 1 กุมภาพันธ์2543)

“คอร์รัปซน” อีกหน๋ึงความเลวรายท่ียากจะหมดไปจากสังคมไทย

นอกจากนีนิธิยังได้กล่าวถึงค่านิยมคอร์รัปด่ันในลังคมไทยอีกคร้ังว่า ในความคิดของเขา 

การคอร์รัปช่ันไม่ใช่เกิดข้ึนได้แต่เพียงในแวดวงราชการโดยข้าราชการประจำและข้าราชการการ 

เมืองเท่านัน แต่ยังรวมไปถึงการโฆษณาเกินจริง การขายสินค้าต่ํากว่ามาตรฐาน การผูกชาด 

ตลาดอย่างฉ้อฉล การปล่อยเงินกู้นอกระบบในอัตราดอกเบ้ียที่ลูงมาก ฯลฯ ดังน้ัน เม่ือการ 

คอรัปช่ันเกิดข้ึนได้โดยท่ัวไปในลังคมไทยเช่นบ้ี อีกท่ังผู้คนจำนวนมากยังอาจเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ 

ในกระบวนการคอร์รัปช่ันต่างๆ ไม่ทางใดก็ทางหน่ึงได้อย่างง่ายๆ ท่ังโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว จึงทำให้ 

การคอร์รัปช่ันกลายเป็นค่านิยมท่ีคนในลังคมไทยให้การยอมรับไปโดยปริยายเพราะพบเห็นกัน 

และอาจได้ลัมผัสจนชาชิน ซ่ึงล่งผลให้การคอร์รัปช่ันน้ันยากท่ีจะหมดไปจากลังคมไทย หรีอ 

แม้แต่แค่ให้ลดน้อยลงกว่าท่ีเป็นอยู่ก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะทำกันได้ง่ายๆ

“อย่างนีแหละครับท่ีเขาพูดกันว่า โทษภัยท่ีร้ายแรงท่ีสุดของการคอร์รัปช่ันก็คือ มันกัดกิน 

เข้าไปในเน้ือเย่ือทางศีลธรรมของลังคม คือทำให้ใจของคนในลังคมเฉยเมยต่อการคอร์รัปช่ัน 

ทุกรูปแบบ แม้ยังให้‘บริการทางปาก' แก่ความชื่อลัตย์สุจริตและยุติธรรมอย่างไรก็ตาม แต่ก็ 

ปล่อยให้คอร์รัปช่ันซึมเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตปรกติของคนท่ัวไป แน่นอนครับว่า ชาวบ้าน 

ในท้องไร่ท้องนาไม,มีโอกาสจะคอร์รัปช่ัน แต่เขาก็เข้าไปเก่ียวข้องกับคนคอร์รัปช่ันอย่างใกล้ชิด 

อย่างแยกออกจากกันไม่ได้ เช่น เขาต้องกู้หบ้ียืมสินจากนายทุนนอกระบบในอัตราดอกเบ้ียท่ี 

ผิดกฎหมาย เขาก็รู้ว่าหมอน้ันเป็นคนไม่สุจริต แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากต้อง ‘ทำธุรกิจ’

กับหมอนั้นต่อไป ผมเคยถามชาวบ้านเม่ือตอนท่ีนักการเมืองของเขาถูกตรวจพบว่าร่ํารวย

ผิดปรกติว่า เขาคิดอย่างไร ชาวบ้านตอบว่ารู้สึกไม่พอใจ แต่ไม่ใช่เพราะมันโกงนะครับ เขารู้ 

มานานแล้วว่ามันโกง แต่ไม,พอใจท่ีโกงได้มากขนาดบ้ี น่าจะแบ่งให้ซาวบ้านในการแจกจ่าย 

สวัสดิการเพื่อซื้อเสียงมากกว่าบี้ กล่าวคือ ยอมรับการคอร์รัปช่ันเต็มประตู จะติดขัดก็อยู่ตรงท่ี 

การเวียนแจกจ่ายหรือที่นักวิชาการเรียกว่า redistribution" (ฉบับท่ี 1047, 11 กันยายน 2543)
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ศิลปะไทยสมัยใหม่ไร้ “สังคม’, เป็นฐานสรางสรรค์งานศิลปะ

การสร้างสรรค์ศิลปะไทยในอดีตน้ัน นิธิกล่าวว่า ไม่ใช่การสร้างสรรค์ของบุคคล หากเป็น 

การสร้างสรรค์ของสังคมและวัฒนธรรมทีมลักษณะของการถ่ายทอดสืบต่อ เช่น ไม่มีใครรู้ว่า 

พระพุทธรูปางลีลาท่ีงดงามที,สุดในโลกท่ีประดิษฐานอยู่ ณ ระเบียงโบสถ์วัดเบญจมบพิตรฯ น้ัน 

ใครเป็นผู้สร้าง ( และท่ีจริงก็ไม่จำเป็นต้องรู้เพราะคนๆ เดียวไม่สามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของงาน 

พุทธศิลปัท่ีงดงามน้ีได้ เพราะกว่าจะออกมาเป็นพระพุทธรูปท่ีสมบูรณ์เช่นนี้ ช่างสมัยสุโขทัย 

ได้ลองผิดลองถูกมาแล้วน้บครั้งไม่ถ้วน เห็นได้จากพระพุทธรูปพุทธลักษณะแบบเดียวกันน้ีจะพบ 

เห็นได้เป็นร้อยองค์และมีขนาดต่างๆ นานานับไม่ถ้วนท้ังในงานหล่อและงานปูน ) เป็นต้น แต่ใน 

ปัจจุบันศิลปะไทยร่วมสมัยแทบไม่มีสังคมมาเป็นฐานในการสร้างสรรค์ สิงท่ีเหลออยู่ในศิลปะไทย 

ยุคนี้จึงเป็นแค่ฝืมีอช่างมากกว่าคุณค่าทางศิลปะ

"ผมคิดว่าผมได้พบคำตอบแล้วว่า เหตุใดรสนิยมทางศิลปะของสังคมไทยร่วมสมัยถึงได้ 

ตกต่ําลงเพียงน้ี สรุปก็ดีอ คนส่วนใหญ่บริโภคงานศิลปะท่ีไม่มีการสร้างสรรค์สืบต่อ ในขณะท่ี 

กา?สร้างสรรค์งานศิลปะไปกระจุกอยู่ในตลาดของคนส่วนน้อยซ่ึงก็ไม่ได้มีฐานท่ีจะเข้าถึงงาน

ศิลปะในแนวใหม่อย่างจริงจัง ของเก่าจึงพัง และรองใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้  เพราะไม่ใช่การ

สร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคล ศิลปะไทยนั้นจึงมีฐานท่ีสังคมอย่างแน่นเฟ้น ปราศจากสังคมที่มี 

รสนิยมทางศิลปะ ก็ไม่มีวันที,จะมีการสร้างสรรค์ทางศิลปะเกิดข้ึนได้ หลวงพ่อที่วัดหรือทายก 

ทายิกาท่ีลงทุนสร้างงานศิลปะให้แก่สังคม ล้วนเป็นคนที่เคยเห็นและคุ้นเคยกับงานช้ันดีมาแล้ว 

จึงรู้ว่าจะจ้างช่างคนไหน และกำกับควบคุมประนีประนอมกับช่างจนได้งานที่ตัวเองชอบและ 

พอใจออกมา" (ฉบับท่ี 1049, 25 กันยายน 2543)

“การบัญญ้ดสัพท์” คีอการกำกับความเปล่ียนแปลงในสังคมไทย !

นิธิยังได้เสนอบทความเกี่ยวกับภาษาในมุมมองท่ีไม่ค่อยเหมือนใครแต่น่าสนใจเป็น 

อย่างมาก โดยเขากล่าวเก่ียวกับการบัญญ่ตตัพทํในภาษาไทยข้ึนใหม่จากคำในภาษาทังกถูษว่า 

นักบัญญ่ตศัพท์ของไทยรุ่นแรกๆ น้ันจงใจอย่างแน่นอนที'จะใช้คำบาลีสันสกฤษเพ่ือบัญญ่ตศัพท์ 

ใหม่ๆ ข้ึนในภาษาไทย เพราะต้องการลบล้างความหมายและนัยแห่งความหมายทุกอย่างที่มีใน 

ภาษาทังกฦษออกไปให้หมด แล้วบัญญํตความหมายกับนัยความหมายข้ึนมาใหม่ในภาษาไทย 

ให้เทียบได้กับคำน้ันๆ ในภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องมีความหมายเดียวกันทุกอย่าง ศัพท์บัญญัติจึง 

ไม่ใช่การสร้างคำในภาษาไทยข้ึนมารองรับความหมายของตะวันตก แต่เป็นการสร้างความหมาย 

(ท่ีนักบัญญ้ตศัพท์ของไทยต้องการ ) ข้ึนก่อน แล้วหาคำมารองรับความหมายใหม่ที่บัญญัติขึ้น 

และท่ีต้องทำเช่นนี้ก็เพราะความหมายใหม่ซึ่งมาจากต่างประเทศน้ันนำมาซ่ึงความคิดใหม่ และ
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ความคิดใหม่ก็นำมาซึ่งการจัดระบบระเบียบของความคิดเก่า การรับเอาความหมายใหม่ 

อย่างหน่ึงอย่างใดเข้ามาจึงหมายถึงการเปิดพ้ืนท่ีให้แก่ความคิดใหม่ข้ึนในสังคมไทยไปพร้อมกัน 

จัพท์จึงไม่ใช่เพียงคำในกาษา แต่อาจเป็นตัวทำลายระบบระเบียบที่มีอยู่เดิมในสังคมด้วย ตังน้ัน 

ศัพท์จึงต้องถูกบัญญัติขึ้น เพ่ือทำให้ความหมายท่ีเกิดใหม่ในภาษาไทยสามารถกลืนเข้ากับระบบ 

ระเบียบท่ีมีอยู่แล้วในสังคมไทย เพราะนักบัญญ้ตตัพทํในอดีตคิดว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้สังคมไทยก็จะ 

เปล่ียนแปลงโดยควบคุมไม่ได้

“กรมหมื่นนราธิปพงศัประพันธ์นักบัญญัติศัพท์ผู้ยิ่งใหญ่ของภาษาไทย ทรงพระนิพนธ์!ว้ 

อย่างตรงไปตรงมาว่า การท่ีไม่ทรงนิยมให้ภาษาไทยใช้วิธีทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศ (อย่าง 

เช่นที่ทำกันเป็นปรกติในภาษาญี่ปุนหรือมลายู) ก็เพราะจะทำให้สังคมไทยเปล่ียนแปลงอย่าง 

รุนแรง ในขณะท่ีการบัญญ่ติศัพท์ภาษาไทยข้ึนใช้ มีผลทำให้ควบคุมความเปล่ียนแปลงให้พอดีๆ 

ได้ และนับตั้งแต่เราเริ่มเปิดประตูประเทศให้แก่ฝรั่ง ชนข้ึนนำไทยก็มุ่งม่ันอย่างลืบเน่ืองตลอดมา 

ว่า จะยอมรับความเปลี่ยนแปลง แต่เป็นความเปลี่ยนแปลงภายใต้การควบคุม ศัพท์นัญญ่ติและ 

การบัญญ่ติศัพท์เป็นวิธีหนึ่งที่ซนขึ้นนำจะควบคุมความเปลี่ยนแปลง และด้วยเหตุตังน้ันเขาจึง 

สร้างความขลังให้แก่ศัพท์บัญญ่ติ นับต้ังแต่การบรรจุลงไปในหลักสูตรการศึกษา 1 ใช้ในภาษา 

ราชการแม้เพ่ือการประชาสัมพันธ์, ถือเป็นส่วนหน่ึงของภาษาไทยมาตรฐาน 1 ส่งเสริมให้ใช้ศัพท์ 

บัญญัติอย่างแพร่หลาย” (ฉบับท่ี 1039, 17 กรกฎาคม2543)

ติด “เน็ต" น้อยลง น่าจะส่งผลดีต่อมนุษย์อย่างไร ?

เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นิธิได้แสดงความคิดเห็นว่า เขาเลืกยินดีท่ีได้อ่านข่าว 

พบว่าในบี 2542 ที่ผ่านมาน้ันนับเป็นบีแรกท่ีผู้คนในสหรัฐอเมริกาใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตน้อยลง 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคนเร่ิมรู้จักและวางคอมพิวเตอร์ไว้ถูกท่ีถูกทางมากข้ึน อินเตอร์เน็ตน้ันทำให้เข้า 

ถึงข้อมูลและข่าวสารได้กว้างขวางและง่ายขึ้นก็จริง แต่ในขณะเดียวกันก็ม่ันทอนความสามารถใน 

การรับข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ลงไปอย่างมาก เพราะมนุษย์จะใช้การรับข้อมูลข่าวสารจาก 

ประสาทสัมผัสส่วนอ่ืนของร่างกายน้อยลง เช่น อาจไม่ค่อยได้ใช้หูประเมินน้ําเลืยงของคนอ่ืน 1 

ไม่ค่อยได้ใช้ตาสังเกตอารมณ์ท่ีแสดงออกทางแววตาและสีหน้าของผู้อ่ืน 1 ไม่ค่อยได้ใช้การ 

หยั่งเซิงลึกจากการถามหรือการแสดงปฏิกิริยาอื่นๆ เม่ือสนทนากัน 1 เป็นต้น ตังนัน เม่ือคนใช้ 

อินเตอร์เน็ตน้อยลง ก็น่าจะทำให้มนุษย์!ด้พบปะพูดจากันโดยตรงมากขึ้น ซ่ึงก็จะทำให้มีโอกาส 

ใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างรวมท้ัง "ใจ,’ สำหรับรับฟังข้อมูลข่าวสารมากข้ึนไปด้วย

"มีรายงานถึงผลกระทบชองการเล่นคอมพิวเตอร์ท่ีมีต่อวิธีคิดของเด็กอยู่มากเหมือนกัน 

เด็กท่ีเล่นคอมพิวเตอร์ไปนานๆ มักจะเหลือวิธีคิดอยู่วิธีเดียวคอวิธีของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การคิด
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เรียงตามลำดับของระบบตรรกะที่แน่นอนตายตัวหรือที่เรียกกันว่าAlgorithm มนุษย์คิดอย่างน้ี 

ก็เป็น เพียงแต่ไม่เร็วเท่าคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน แต่มนุษย์มีวิธีคิดอื่นๆ อีกหลายอย่างซ่ึงทำให้มนุษย์ 

คิดอะไรได้มีประสิทธิภาพกว่าคอมพิวเตอร์มาก รวมท้ังมนุษย์สามารถรู้ได้ด้วยว่าตัวกำลังคิดอยู่ 

ในขณะท่ีคอมพิวเตอร์ไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ หรือไม่รู้แม้กระท้ังว่ามันคือ้1อ้คอมฯ 

หน้าโง่ ผมจึงออกจะดีไจท่ีได้เห็นอาการ ‘ติด’ คอมพิวเตอร์ของมนุษย์น้อยลง'’ (ฉบับท่ี 1057, 20 

พฤศจิกายน 2543)

อ่านตัวหนังสือหน้า “จอคอมฯ’’ ด้วยหัวใจไม่ได้

นอกจากนีนิธิกังดีใจด้วยเซ่นกันท่ีการใช้กระดาษไม่ได้ลดลงอย่างท่ีคาดหมายกันไว้ 

แม้การใช้คอมพิวเตอร์จะแพร่หลายอย่างท่ีเห็นกันในปัจจุบัน ท่ีนิธิดีใจก็เพราะตัวหนังสือในจอ 

คอมพิวเตอร์นันอ่านได้ด้วยสมองเท่าน้ัน ในขณะท่ีตัวหนังสือในกระดาษลามารถอ่านได้ท้ังด้วย 

สมองและใจ ( โดยรับความรู้สึก ท่ีถูกถ่ายทอดออกมาจากอีกผ่ายหน่ึง ) ซ่ึงเป็นส่ิงสำคัญไม่แพ้กัน

“ผมรู้สึกมานานแล้วว่า เม่ือผมอ่านอะไรจากกระดาษ ผมได้รับความหมาย 1 ความคิด 

และความรู้สึก แตกต่างจากที่อ่านบนจอคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบ เวลาอ่านอะไรจาก 

จอ ผมก็มักจะเก็บได้แต่ความหมายที่ผิวๆ อะไรคืออะไรอย่างตรงไปตรงมาเท่าน้ัน จอ 

คอมพิวเตอร์จึงเหมาะสำหรับอ่านข้อความแบบสารานุกรม 1 ข่าว 1 ความคิดเห็นอย่างท่ีปรากฏ

ในห้องสนทนา อะไรทำนองน้ัน คือเป็นเร่ืองรู้ไว้ใช่ว่า จึดๆ ครับ ผมกังนึกไม่ออกเลยว่าผมจะ

อ่านกลอนของพ่ีเนาว์บนจอของหนังลืออิเล็กทรอนิกส่ได้อย่างไร มันคงจืดไปถนัดทีเดียว เพราะ 

พ่ีเนาวํใม่ได้ต้องการเขียนเพ่ีอบอกว่าอะไรคืออะไร แต่ต้องการส่ือความรู้สึก และความรู้สึกน้ัน 

รับจากตัวหนังสือได้ก็ต่อเมื่ออ่านมันบนกระดาษเท่าน้ัน" (ฉบับท่ี 1017, 15 กุมภาพันธ์2543)

เตรียมรับมือผลกระทบจาก “เทคโนโลยี” ควร'ตัดต้ังศูนย์คิกษาวิจัยเร่ีองน้ีโดยเร็ว

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ีอรับมือกับผลกระทบจากเทคโนโลยีทุกประเภทซึ่ง 

ท่ีผ่านมาไม่ได้รับการเอาใจใส่จากฝ่ายต่างๆ ของไทยท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีควรนัน ทำให้นิธิต้อง 

ออกมาเรียกร้องผ่านบทความของเขาว่า ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที,มีการเรียนการลอนทาง 

ด้านวิทยาศาสตร์น้ัน ควรดัดต้ังศูนย์ศึกษาผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมีการผนวก 

ความคิดเข้าด้วยกันทั้งของนักวิทยาศาสตร์, นักปรัชญา, นักเทคโนโลยี, นักวิชาการสาขาต่างๆ 

ท่ีสนใจปัญหาน้ี รวมท้ังปราชญ์ชาวบ้านโดยแต่ละมหาวิทยาลัยต้องมีงบประมาณให้ศูนย์ฯ นึ 

มากพอท่ีจะใช้ทำการศึกษาวิจัยตลอดจนเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยออกสู่สาธารณะได้อย่างเต็มที 

ในขณะเดียวกันศูนย์ฯ ดังกล่าวของแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะต้องสร้างเครือข่ายภายในประเทศเพ่ีอ 

แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน รวมท้ังเช่ือมโยงกับเครือข่ายลักษณะน้ีในต่างประเทศด้วย
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นอกเหนือจากการเรียกร้องเรื่องดังกล่าวต่อสถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศแล้ว นิธิยังได้ 

เรียกร้องให้สำนักงานกองทุนล่งเสริมการวิจัยและสภาวิจัยแห่งชาติดัดสรรเงินทุนในรูปใดรูปหน่ึง 

เพ่ืออุดหนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยในเร่ืองผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ึนอย่าง 

แพร่หลายในประเทศไทยอีกทางหน่ึงด้วยเช่นกัน

“มีนักเทคโนโลยีและนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากในโลกน้ี เตือนภัยแก่สังคมให้ระวัง

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งหลายมามากแล้ว  ในโลกตะวันตกมีนักวิทยาศาสตร์และ

นักเทคโนโลยีอิสระท่ีมีความห่วงใยต่อสังคมและมนุษยชาติได้รวมตัวกันสร้าง Union of 

Concerned Scientists หรือผมขอแปลว่าสหภาพนักวิทยาศาสตร์เพ่ือสังคม แล้วพยายาม 

เผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือท่ีไม่ถูกครอบงำต่างๆ เช่น จุลสารหรืออินเตอร์เน็ต แม้กระน้ัน ก็ต้อง 

ยอมรับว่าข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกลุ่มน้ียังเผยแพร่

ไปน้อยกว่าข่าวสารข้อมูลที่บริษัทข้ามชาติชื้อและคุมได้อยู่นั้นเอง ในประเทศไทยไม่ว่าจะดู

จาก ‘การเมือง’ ของการให้ทุน ( ทั้งวิจัยและการศึกษา ) 1 ความอ่อนแอของลื่อทางเลือก 1 

นโยบายของรัฐท่ีมุ่งเน้นเทคโนโลยีโดยเมีนเฉยต่อผลกระทบ 1 ระบบการศึกษา ฯลฯ ล้วนไม่เอ้ือท่ี 

จะทำให้เราใส่ใจกับผลกระทบของเทคโนโลยีซ่ึงเป็นท้ังแนวคิดและความรู้ใหม่ท่ีเราต้องสร้างข้ึนให้ 

แก่สังคมของเราเอง” (ฉบับท่ี 1023, 28 มีนาคม 2543)

“ผู้หญิงไทย” ผู้ทำหน้าท่ีเปิ ดประตูทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นต่อไป

แม้ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีตจะไม่มีผู้หญิงคนไหนได้รับการยกย่องให้เป็น “ครู” ใน 

ความหมายของคนท่ีเป็นต้นแบบหรือสร้างแบบฉบับของตัวเองขึ้นมา เช่น ครูท่ีสร้างแบบหรือ 
ตำราสำหรับการเล่นปีพาทย์ จนคนอ่ืนๆ เอาอย่างหรือถือเป็นการเล่นทางหลักทางหน่ึง 1 ครูท่ี 

สร้างฃนบการแต่งกาพย์กลอนของตนข้ึนมาจนแพร่หลายได้รับการยอมรับกันท่ัวไป , เป็นต้น 

แต่นิธิก็คิดว่า ผู้หญิงในสังคมไทยมีความสำคัญเป็นอย่างมากในด้านวัฒนธรรม เพราะเป็น 

ผู้หล่อเล้ียงกระแสธารทางวัฒนธรรมของไทยให้ใหลเร่ือยจากอดีตมาจนปัจจุบัน ด้วยการมี 

บทบาทเด่นชัดกว่าผู้ชายหลายเท่าในการให้การศึกษาอบรมลูกหลาน เช่น เป็นคนสอนให้ไหว้ 
กราบและสวดมนต์, สอนการอ่านการเขียนกลอน, เป็นต้น ดังนั้นเมื่อจะยกย่องครูผู้ชายท่ี 

เป็นด้นแบบต้นตำราในฐานะเป็นผู้ริเร่ิมสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย นิธิจึงเห็นว่าก็ควรจะยกย่อง 
ผู้หญิงไว้ในฐานะเป็นผู้ทำให้การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยต่างๆ น้ันได้สืบทอดกันต่อมาด้วย 
อย่างไรก็ตาม สภาพของสังคมไทยยุคปัจจุบันท่ีทำให้ผู้หญิงต้องออกมาทำงานหารายได้เลียง 

ครอบครัวเช่นเดียวกับผู้ชายมากขึ้น ก็มีผลทำให้บทบาทของผู้หญิงในการให้การศึกษาอบรมทาง 

วัฒนธรรมแก่ลูกหลานลดลงไปทุกขณะ
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“กวีหญิงในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้รับการยกย่องกันอยู่หรอกครับว่าเก่ง แต่ก็ไม่ถึงกับ 

จะเรียกได้ว่าเป็น ‘ครู’ ขนาดสุนทรภู่ นางนพมาศอาจสร้างแบบสร้างตำราของตัวซ่ึงกลายเป็น 

ต้นแบบของพระราชพิธีลืบต่อมา อย่างนี้ก็น่าจะเรียกว่า‘ครู’ ได้ แต่นางนพมาศไม่มีจริง เป็น

ตัวละครท่ีคนสมัย ร.3 หรือ ร.ร เองสร้างข้ึนเท่านั้น ไม่ใช่เพราะถือว่าผู้หญิงไม่มีความสำคัญ

ในด้านวัฒนธรรม ตรงกันข้ามด้วยซ้ําดูเหมือนคนไทยจะมองว่าผู้หญิงเป็นหลักในการลืบต่อ

วัฒนธรรมเลียยิงกว่าผู้ชายด้วยซ้ํา  มองย้อนกลับไปดูบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้ลืบทอด

วัฒนธรรมแล้ว จะยกย่อง ‘ครู’ ผู้ชายท่ีเป็นต้นแบบด้นตำราในฐานะผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยก็ 

ลมควรอยู่ แต่ต้องไม่ลืมยกย่องผู้หญิงไว้ด้วยว่า ถ้าไม่มีเธอ งานของ ‘ครู, ก็คงสูญส้ินไปไม่นาน 

และวัฒนธรรมไทยคงจนกว่าน้ัแยะ’, (ฉบับท่ี 1011,4มกราคม 2543)

ผู้หญิงไทยไม,มีลัานึกร่วมของความเป็น “ผู้หญิง”
นิธิยังได้กล่าวด้วยว่า การท่ีผู้หญิงไทยส่วนใหญ่หรือเกือบท้ังหมดไม่มีสำนึกร่วมของ 

ความเป็นผู้หญิงนั้น ได้ทำให้ความเป็นผู้หญิงไม่มีพลังทางการเมืองเพียงพอ หรืออาจกล่าวอีก 

นัยหน่ึงได้ว่า ความเป็นผู้หญิง “ขาย" ไม่ออกในการเมืองไทย ซ่ึงก็มืผลทำให้ผู้หญิงมืบทบาททาง 

การเมืองน้อย นับต้ังแต่ในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ อ.บ.ต. 1 เทศบาล 1 สภาผู้แทน 

ราษฎร 1 วุฒิสภา 1 ไปจนถึงคณะรัฐมนตรี ท้ังๆ ท่ีจะว่าไปแล้วสิทธิสตรีในลังคมไทยนั้นมีมาก 

กว่าในอีกหลายประเทศของเอเขย ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีผู้หญิงก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำหรือมีบทบาททาง 

การเมืองค่อนข้างสูงด้วยเาไป เช่น อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ ปากีสถาน อินโดนีเซีย 

เป็นต้น

‘‘ถึง ครม.ชุดไหนไม่มีผู้หญิงอยู่เลย ผู้หญิงก็ไม่รู้สึกว่ากระทบต่อตนอย่างไร ถึงจะมี 

ผู้หญิงปนอยู่ด้วยในลัดส่วนท่ีเบาบางอย่างไรก็ไม่มีใครรู้สึกอะไร ผมคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม,รู้สึก 

ร่วมกับ คุณหญิงลุพัตรา มาศดิตถ์ในฐานะผู้หญิงด้วยกัน ส่วนจะชอบหรือไม่ชอบคุณหญิง 

ลุพัตราก็ไม่เกี่ยวกับเพศของคุณหญิง"(ฉบับที่ 1035, 19มิถุนายน2543)

สรุป

เหตุการณ์ท่ีไม,ค่อยได้รับความสนใจจากผู้คนแต่มีความสำคัญที่นิธินำมาเสนอเป็น 

ประเด็นสำคัญในบทความของเขาได้แก่ การเซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวสารท้ังสาระและบันเทิงโดย 

ภาครัฐ 1 การท่ีท้องถ่ินท่ีมีความหมายถึงเครือข่ายของชุมชนต่างๆ ในลังคมไทยถูกแทนท่ีโดย 

ภาครัฐ ซ่ึงทำให้ชุมชนเหล่าน้ันไร้เครือข่ายท่ีเช่ือมโยงกันได้อย่างแท้จริง, การท่ีนายมีชัย ถุชุพันธุ 

ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องสิทธิและหน้าท่ีของผู้คนในลังคมไทย 1 การท่ี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
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ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะแสดงท่าทียอมรับพืชจืเอ็มโออย่างออกนอกหน้า 1 การท่ีระบบ 

ทุนนิยมไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยรวมท้ังในประเทศกำลังพัฒนาท้ังหลาย 1 การท่ี 

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีท่าทีไม่พอใจต่อ ดร.สุวินัย ภณวลัย อาจารย์ประจำ 

คณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ท่ีใช้คณะเศรษฐศาสตร์เป็นสถานท่ีแถลงข่าว กรณี 

ความเก่ียวพันของเขากับนายกิตติ ปกัลโรบล หรือ “เปรตกู้” 1 การท่ีฝ่ายต่างๆ ในประเทศไทยท่ี 

เก่ียวข้องกับเรืองเทคโนโลยียังไม่มีการเตรียมพร้อมท่ีดีพอท่ีจะรับมือกับผลกระทบจากเทคโนโลยี 

ทุกประ๓ ท 1เป็นต้น ส่วนเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของผู้คนท่ีถูกกล่าวถึงในบทความของนิธิ 

ก็ได้แก่ การเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 1 ผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการต่างๆ ของรัฐหรือโครงการท่ีได้รับ 

การสนับลนุนจากภาครัฐ เซ่น โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินท่ี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การสร้างท่อก๊าช 

ไทย -  มาเลเซีย ท่ี จ.สงขลา ฯลฯ 1 การนำนวนิยายเร่ืองบ้านทรายทองกลับมาทำเป็นละครทาง 

โทรทัศน์อีกคร้ังหน่ึง , เป็นต้น

ในส่วนของการวิพากษ์น้ัน ปีนี้นิธิหยิบยกประเด็นทางด้านเศรษฐกิจมากล่าวถึงใน 

บทความของเขาน้อยมาก คือมีแค่ 2 บท เท่าน้ัน ซ่ึงได้แก่ การวิจารณ์ระบบทุนนิยมว่าเป็น 

ตัวการท่ีทำให้สินค้าหลากหลายชนิดในปัจจุบันจืดชืด ไร้เอกลักษณ์ และการซ้ีว่าการท่ีทุนนิยมไม่ 

ประสบความสำเร็จในประเทศไทยรวมทั้งในประเทศกำลังพัฒนาท้ังหลายน้ัน เป็นเพราะประเทศ 

เหล่าน้ีขาดระบบต่างๆ ที่จะอำนวยให้เกิดความยุติธรรมในสังคมเป็นพ้ืนฐาน ด้านประเด็นท่ี 

เก่ียวกับการเมืองนั้น ก็ได้แก่ การโจมตีการเซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวสารโดยภาครัฐ ในขณะเคียวกันก็ 

เสนอให้หันมาใช้การสร้างท่าทีเชิงวิพากษ์ส่ือแก่สังคมแทน 1 การช้ีให้เห็นว่าความขัดแย้งความ 

ขัดแย้งภายในชุมชนจากกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าท่ี ต.บ่อนอก และท่ี ต.บ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

น้ัน เป็นสิงท่ีชาวบ้านหรือคนในพ้ืนที่ตังกล่าววิตกกังวลกันมากท่ีสุด แต่สิงน้ีกลับ'ไม่1ได้รับความ 

ลนใจากภาครัฐเลย ซ่ึงแสดงถึงความไม่จริงใจของภาครัฐต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี 1 การตำหนิ 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ว่ามีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะลมกับผู้ท่ีดำรงตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ จาก 

การแสดงท่าทียอมรับสินค้าท่ีผลิตจากพืชจืเอ็มโออย่างโจ่งแจ้ง ท้ังๆ ท่ียังไม่มีการยีนยันเป็นท่ี 

แน่ขัดว่าพืซจีเอ็มโอน้ันมีอันตรายต,อมนุษย์หรือไม่ 1 การวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีทำให้คนใต้มี 

ลักษณะหัวร้ัน ด้ือตาใส เห็นแก่พวกพ้อง ฯลฯ ว่าน่าจะมีความเก่ียวพันกับการเติบโตของ 

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมในภาคใต้ในอดีต โดยการวิเคราะห์นี้มีจุดประสงค์ที่ต้องการจะว่ากระทบไป 

ยังรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์ท่ีมีแกนนำพรรคหลายคนเป็นคนใต้ 1 เป็นต้น 

สำหรับประเด็นทางด้านสังคม -  วัฒนธรรม ในปีน้ี ที่ยังคงมีมากกว่าประเด็นทางด้านอื่นๆ อยู่มาก 

น้ันได้แก่ การแสดงความต้องการอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยของไทยได้ทำหน้าท่ีเป็นเวทีท่ี 

เปิดกว้างท้ังทางวิชาการและในทางอ่ืนๆ แก่ทุกคนและทุกฝ่ายในสังคมไทยอย่างแท้จริง 1
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การกล่าวในเชิงตำหนิว่าคนไทยยุคน้ีไม่ค่อยจะมีความรู้รอบตัวกันนัก ท้ังๆ ท่ีความรู้รอบตัวจะช่วย 

ทำให้เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เข้าหากันได้อย่างเป็นระบบ 1 การแสดงความเห็นยืนยันว่าเพศศึกษา 

น้ันต้องเป็นหลักสูตรท่ีทำให้ผู้เรียนคอเยาวชนได้เข้าใจส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความลัมพันธ์ทาง 

เพศอย่างลึกซ้ึงและมีความรอบด้านเช่ือมโยงกัน 1 การวิจารณ์ละครโทรทัศน์เร่ืองบ้านทรายทอง 

ท่ี สร้างคร้ังใหม่ล่าสุดว่าเป็นละครท่ีไร้คุณภาพ เน่ืองจากทีมงานสร้างละครเร่ืองน้ียังไม่เข้าใจ 

บทประพันธ์เดิมท่ีเป็นนวนิยายของ ก.สุรางคนางค์ อย่างแท้จริง 1 การออกมาเรียกร้องให้ฝ่าย 

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเทคโนโลยืในประเทศไทยให้ความเอาใจใส่และร่วมมือกันอย่างจริงจังใน 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับผลกระทบจากเทคโนโลยีทุกประ๓ ท 1เป็นต้น
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ปี 2544

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2544

ด้านการเมือง

แม้ในช่วงปลายปีท่ีแล้วก่อนการเสือกต้ัง ล.ส.ท่ัวประเทศในวันท่ี 6 มกราคมปีนี้ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จะชี้มูลว่า พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตร มืความผิดจริงในคดีจงใจย่ืนทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือท่ีเรียกกันติดปากว่าคด 

"ซุกหุ้น" ก่อนจะล่งเร่ือง'ให้ศาลรัฐธรร}นูญช้ี'ขาด แต่พรรคใทยรักไทยภายใต้การนำชอง 

พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ยังได้รับชัยชนะในการเสือกต้ังคร้ังน้ีอย่างมโหฬาร โดยผู้สมัครรับเสือกต้ังในนาม 

ของพรรคน้ีท้ังในแบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายช้ีอท่ีได้เป็น ส.ล.น้ันมีจำนวนรวมกันถึง 249 คน 

จากจำนวน ส.ส ท่ีมี'ในสภาฯ ได้ท้ังล้ิน 500 คน ถึอเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่ 

แวดวงการเมืองไทยนบต้ังแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเม่ือปี 2475 

ล่งผลให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ก้าวช้ีนไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 23 ของไทย โดยมีพรรคความหวังใหม่ 

ชาติไทย เข้าร่วมอัดต้ังรัฐบาลกับพรรคไทยรักไทย ในขณะท่ีพรรคประชาธิปัตย์คู่แข่งสำคัญของ 

พรรคไทยรักไทยในการเลือกต้ังท่ีผ่านมาต้องไปเป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมกับพรรคชาติพัฒนา และ 

นายชวน หลีกภัย ห้วหน้าพรรคประชาธิปัตยํใด้เป็นผู้นำฝ่ายค้าน หลังจากน้ันรัฐบาลโดยเฉพาะ 

พ.ต.ท.ทักษิณ นายกรัฐมนตรี ก็เร่งทำงานพ่ืนฟูเศรษฐกิจและลังคมตามนโยบายของพรรค 

ไทยรักไทยท่ีได้ประกาศไว้ตอนหาเลียงเสือกต้ัง ไม่ว่าจะเป็นโครงการพักชำระหน้ีเกษตรกร 

รายย่อย 1 โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 1 กองทุนหมู่บ้านจำนวน 1 ล้านบาทต่อหมู่บ้าน 1 การ 

ปราบปรามการค้ายาเสพย์ติดอย่างหน้ก 1 เป็นต้น นอกจากน้ียังเดนหน้าอัดการประชุมเชิงปฏิบัติ 

การหรือ 'เวิร์คช็อป” เพ่ือระดมแนวทางท่ีจะนำไปล่การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรม 

เป็นระยะๆ การทำงานอย่างหนักของ พ.ต.ท.ทักษิณ นายกรัฐมนตรี ดังกล่าวไม่สูญเปล่า เพราะ 

ในระหว่างท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีซุกหุ้นรวมท้ังช่วงท่ีต้องมีการไปให้ปากคำกันใน 

ศาลรัฐธรรมนูญน้ัน ได้เกิดกระแลลังคมท่ีให้การสนับลนุนตัวเขาอย่างเต็มท่ี เน่ืองจากยังต้องการ 

ให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเพ่ือทำงานแก้!ชปัญหาต่างๆ ของประเทศต่อไป และน่าจะเป็นกระแล 
ลังคมนี้เองที่มีล่วนสำคัญท่ีทำให้ พ.ต.ท.ทักษิณ หลุดพ้นความผิดคดีชุกหุ้นในท่ีลุด ด้วยมติช้ีขาด 

8 ต่อ 7 เลียงในที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม ท่ามกลางความยินดีของ 

ประชาชนล่วนใหญ่ของประเทศท่ีพอใจกับความต้ังใจจริงในการทำงานของ พ.ต.ท.ทักษิณ แม้จะ 

ยังแก้!ขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจได้!ม่ดีบหน้าเท่าท่ีควรก็ตาม
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ภายหลังจากพ้นคดีจงใจปกปิดทรัพย์สนแล้ว พ.ต.ท.ทักษิณ และรัฐบาลภายใต้การนำ 

ของเขา กํยังคงเร่งทำงานเพ่ือพ้นฟูเศรษฐกิจและลังคมของประเทศต่อไป แต่การทำงานก็มี 

อุปสรรคเป็นระยะๆ เช่น การลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา!การของ 

น.พ.เกษม วัฒนชัย ซ่ึงทำให้ พ.ต.ท.ทักษิณต้องลงมาดำรงตำแหน่งน้ีแทน เพ่ือให้การปฏิรูปการ 

ศึกษายังคงดำเนินต่อไป แต่สุดท้ายด้วยงานด้านอ่ืนท่ีต้องรับผิดชอบมีอยู่มาก พ.ต.ท.ทักษิณ 

จึงต้องลงจากตำแหน่งนํในเวลาต่อมา แล้ว'ให้'นายลุ'วิทย์ คุณกิตติ รองนายกฯ มาทำหน้าท่ีแทน 

ซึงนายลุวิทย์ก็ไม่ได้ทำให้การปฏิรูปการศึกษาคืบหน้าเท่าท่ีควร เพราะถูกแรงต้านจากข้าราชการ 

ในกระทรวงน้ีและปัญหาอ่ืนๆ 1 ความชัดแย้งท่ีเกิดข้ึนภายในพรรคฝ่ายรัฐบาลเองคือท้ังพรรคไทย 

รักไทยและพรรคชาติไทย จนส่งผลกระเทือนพอลมควรต่อเสถียรภาพของรัฐบาล 1 ความชัดแย้ง 

ระหว่างนางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ กับ น.พ.ลุรพงษ์ ลีบวงค์ลี รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วย 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข 1 เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระแสความนิยมของประชาชนท่ีมีต่อ 

พ.ต.ท.ทักษิณเริมจะลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายปีเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าน้ี ทว่าสุดท้ายแล้ว 

พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ลามารถนำพารัฐบาลผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ในปีน้ี1ไป,ได้ด้วยดี ท่ามกลางกระแส 

ข่าวการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคชาติพัฒนาในช่วงปลายปี 1 กระแสข่าวการยุบพรรคความหวัง 

ใหม่แล้วเข้ามารวมกับพรรคไทยรักไทยเช่นเดียวกับท่ีพรรคเสรีธรรมได้ทำมาแล้วก่อนหน้าน้ี 1 ฯลฯ

ด้านรัฐสภา ด้วยกติกาท่ียุ่งยากของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ีกำหนดว่า ถ้าฝ่ายค้านมีเลียง 

ไม่ถึง 2 ใน 5 ของจำนวน ล.ล. ทั้งหมดก็ไม่สามารถย่ืนญัตติเปิดอภิปรายไม,ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี 

ได้ จึงทำให้ฝ่ายค้านท่ีมีเลียง ล.ส.ท้ังของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติพัฒนารวมกันอยู่ไม่ถึง 

200 เสียงน้ัน แทบไม่มีบทบาทในการทำหน้าท่ีตรวจลอบการทำงานของรัฐบาลในสภาผู้แทน 

ราษฎรเลย ในขณะเดียวกันกับท่ีล.ล.ชกรัฐบาลหลายคนก็ละเลยการทำหน้าท่ีด้านนิติบัญญัติ 

ของตน โดยปล่อยให้เกิดสภาพสภาฯ ล่มหรือองค์ประชุมไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจำนวน ล.ล.ในสภาฯ 

ถึง 3 คร้ัง ในการประชุมพิจารณาแปรญัตติกฎหมายสำคัญท่ีเสนอโดยฝ่ายรัฐบาล ท้ังๆ ท่ีจำนวน 

ล.ล.ฝ่ายรัฐบาลมีมากกว่า 300 เลียงในสภาฯ ซ่ึงผิดกับบทบาทอันโดดเด่นของ ส.ว.ท่ีมาจากการ 

เลือกต้ังเช่นเดียวกัน โดยในปีน้ีวุฒิสภาได้ทำหน้าท่ีกล่ันกรองร่างกฎหมายสำคัญๆ ของรัฐบาล 

หลายฉบับในลักษณะท่ีไม่ยอมให้ผ่านไปได้ง่ายๆ ถ้ายังไม่รัดกุมหรือรอบคอบเพิยงพอท่ีจะรักษา 

ผลประโยชน์ของประชาชนและของประเทศ แต่เม่ือมองย้อนกลับไปในช่วงต้นปี วุฒิสภาก็มีเรื่อง 

ท่ีทำให้เลียความน่าเช่ือถืออยู่พอสมควร เม่ือนายเฉลิม พรหมเลิศ รองประธานวุฒิสภา ถูกข้อหา 

ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอายุตํ่ากว่า15ปีหลายคน จนต้องลาออก1จากการเป็นส.'ว.มาล้คดี 

ยิงไปกว่าน้ันนายสนิท วรปัญญา ประธานวุฒิสภาในตอนน้ัน ก็ถูกคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(ก.ก.ต.) พิจารณาให้พ้นสภาพการเป็น ส.ว.แต่ยังมีลิทธ้ิลงสมัครรับเลือกต้ังใหม่ได้หรือท่ีเรียกกัน
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ติดปากว่าได้ใบเหลือง จนต้องหลุดจากตำแหน่งประธานวุฒิสภาไปด้วย และเมื่อลงสมัคร 

รับเลือกตังใหม่นายสนิทก็สอบตก ส่งผล'ให้ พล.ต.มนูญกถูต รูปช'จร ล.'ว.สระบุรี ก้าวข้ึนมาดำรง 

ตำแหน่งประธานวุฒิสภาคนต่อมา

ในส่วนของฝ่ายตุลาการน้ัน ในปีน้ีอำนาจของตุลาการได้กลายเป็นระบบศาลคู่คือ 

เพิมศาลปกครองข้ึนมาต่างหากไว้คอยว่าความในคดีปกครอง ทำให้การใช้อำนาจรัฐของฝ่าย 

บริหารถูกถ่วงดุลอีกทางหน่ึง สรุปแล้วในปีน่ึม่ประชาซนและข้าราชการท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม 

จากการใช้อำนาจรัฐเข้าย่ึอคำร้องท่ีศาลปกครองเป็นจำนวนมากถึงกว่า 3,000 คดี

สำหรับการทำงานชององค์กรอีสระตามรัฐธรรมนูญน้ัน ในปีน้ี ก.ก.ต.มีการเปล่ียนแปลง 

ครังใหญ่เกิดข้ึนโดย ก.ก.ต.ชุดเก่าได้หมดวาระลงตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องมีการตัดสรร ก.ก.ต.

ชุดใหม่ทีจะต้องอยู่ในหน้าท่ีตามวาระ 7 ปี ผลปรากฏว่า ก.ก.ต.ชุดใหม่จำนวน 5 คนไม่มีผู้ท่ีเคย 

เป็น ก.ก.ต.ชุดเก่าอยู่เลย แต่กลับมีผู้ท่ีเคยได้รับใบเหลืองในการเลือกต้ัง ส.ว.แล้วสอบตกในการ 

ลงรบสมัครเลือกต้ังใหม่ร่วมอยู่ด้วยคือ พล.อ.ศริน'ทร์ แปกล่ํา ซ่ึงต่อมายังได้เป็นประธาน ก.ก.ต. 

อีกด้วย ส่วน ป.ป.ซ.โดยเฉพาะนายกล้าณรงค์จันทีก เลขาธิการขององค์กรอีสระน้ัน้ัน แม้ 

ดูเหมือนจะยืนอยู่คนละข้างกับประชาชนส่วนใหญ่ท่ีสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ แต่ก็ยังได้รับการ 

ยกย่องจากลังคมเป็นอย่างมากจากการท่ีกล้าเผชิญหน้าเพ่ือเอาผดกับผู้กุมอำนาจรัฐสูงสุดอย่าง 

นายกรัฐมนตรีในคดีจงใจปกปิดทรัพย์ลนและหนี้สิน ซ่ึงแตกต่างจากศาลรัฐธรรมนูญท่ีแม้สุดท้าย 

จะมีมติเป็นไปตามท่ีประชาชนส่วนใหญ่ปรารถนาในคดีเดียวกัน แต่ในลายตารองลังคมกลับมี 

ความน่าเซ่ึอถือลดลงผิดกับเม่ือคราววินิจฉัยคดีของ พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน์ เป็นอย่างมาก 

สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลายคนในคดีของ พ.ต.ท.ทักษิณ 

มีความขัดแย้งกันเองท้ังๆ ที'ตัดสินให้ พ.ต.ท.ทักษิณ พ้นผิดเหมือนกัน

ในแวดวงข้าราชการ ในปีนี้ถือเป็นปีที่ผู้บริหารระตับสูงในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐต้องออก 

จากตำแหน่งหรือถูกโยกย้ายมากท่ีลุด ได้แก่ นายเกริกไกร จึระแพทย์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ถูกย้ายไปเป็นเลขาธิการสำนักงานผู้แทนการค้า 1 นางผานิตย์ นิติทัณฑ์ประพาส ปลัดสำนัก 

นายกรัฐมนตรี ถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก 

(ส.จ.ร.) 1 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 1 

นายสรรเลริญ วงค์Bลุ่ม ถูกกดตันจนต้องลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และลังคมแห่งชาติ 1 นายวิชรัตน์วิจิตรวาทการ ถูกปีบให้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 เป็นต้น รวมทั้งในปีนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนกับระบบ 

การพจารณาความดีความชอบในการทำงานของข้าราชการคือ ในแต่ละปีงบประมาณนับ1จากปีน
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จะมีการพจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนแบ่งเป็น 2 ครั้งดือในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 

จากเดิมที่มีเพียงปีงบประมาณละครั้งในเดือนตุลาคม อกท้ังยังจะมีการพีจารณาให้โบนัสแก่ 

ข้าราชการท่ีมีผลการทำงานดืเด่นด้วย

เหตุการณ์สำคัญๆ ทางด้านการเมืองนอกเหนือจากน้ียังได้แก่ ในช่วงต้นปีทหารพม่า 

ได้ทำการกวาดล้างกองกำลังกู้ชาติใทยใหญ่ ( เอลเอลเอ ) ตามแนวชายแดนใทย -พม่า และมีการ 

ยิงปีนใหญ่ล้ําเข้ามาตกฝังใทยเป็นระยะๆ ท่ี อ.แม่ลาย จ.เชียงราย ลร้างความเดือดร้อนและความ 

ต่ืนกลัวให้แก่ราษฎรไทยในพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นอย่างมาก จนฝ่ายไทยต้องใช้อาวุธยิงตอบโต้กลับไป 

อย่างรุนแรง ทำให้สถานการณ์ชายแดนไทย-พม่ามีความตึงเครียดอยู่หลายลัปดาห์ แต่ในท่ีสุด 

สถานการณ์ก็ได้คล่ีคลายลงภายหลังมีจากการเจรจากันอยู่หลายรอบระหว่างนายทหารระดับ 

ผู้ใหญ่รองท้ังลองฝ่าย 1 นายอุทัย พีมพํใจขน ประธานรัฐสภา ถูกศาลอาญาลังปรับเป็นเงิน

20,000 บาทและให้รอลงอาญา 2 ปี ในคดีลังพักราชการนายพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา โดยมีชอบ 

เม่ือคร้ังนายพซรยังดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1 พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 

(มหาชน) ชุมนุมที่บริษัทฯ ประท้วงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และมีการทุบรถยนต์ 

ของนายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่กำกับดูแลบริษัทการบินไทย 

จนได้รับความเลียหาย 1 พล.ต.อ.ลันต์ ครุตานนท์ได้เป็นผู้บ้ญชาการตำรวจแห่งชาติต่อจาก 

พล.ต.อ.พรคักดิ้ ดุรงควิบูลย์ที่เกษียณอายุราชการ, 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ 

เพ่ือการพัฒนา ( ชีอโอ ) เริ่มปฎิบิตงานในเดือนตุลาคม โดยจะเปรียบเทียบผลการทำงานกับอก

5 ผู้ว่าราชการจังหวัดในปีหน้า 1 รัฐบาล'ซาอุดิอาระเปียเรียกนาย'วารบ เอ็ม ดันชารีห์อุปทูตชาอุฯ 

ประจำประเทศไทยกลับประเทศซาอุฯ เพราะไม่พอใจความล่าช้าในการร้ือคดีฆ่านักการฑูตและ 

นักธุรกิจชาวชาอุฯ 1 อนุญาโตตุลาการดัดสินให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจ่ายค่าปรับกว่า

6 พันล้านบาทแก่บริษัทร่วมค้าปีบีชีดื'ฯ กรณีขยายเวลาก่อสร้างทางด่วนบางนา -  บางพลี -  

บางพลี -  บางปะกง จนทำให้มีการส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้า ต่อมารัฐบาลได้ลังให้การทางพิเศษฯ ต่อผู้ 

กับบริษัทร่วมค้าปีปีชีดีฯ ในข้ันศาล 1 นายเริงชัย มะระกานนท์ ถูกธนาคารแห่งประเทศไทย 

ฟ้องร้องเรียกค่าเลียหายกว่า 7,000 ล้านบาท จากความฝัดฐานบกพร่องในการนำเงินกองทุน 

ทางการไปปกป้องค่าเงินบาทเมื่อ4 ป ีท ี่แล ้ว1 กลุ่มษูโลใหม่ท้าทายอำนาจรัฐลอบวางระเบิดสถานี 

รถไฟหาดใหญ่ จ.สงขลา และหน้าโรงแรมกลางเมึอง จ.ยะลา ตลอดจนรางรถไฟที อ.จะนะ

จ.สงขลา 1 ฯลฯ
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ด้านเศรษฐกิจ

หลังจากงบประมาณที่ได้มาจากเงินกู้ประเทศญี่ปุนหรือที่เรียกก้นติดปากว่างบฯ 

มิยาซาว่า จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 27,000 ล้านบาท ซ่ึงรัฐบาลชองนายซวน 

หลีกภัย ได้ลัดฉีดเช้าลู่ระบบน้ัน ไม่ลามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้พ่ินตัวได้อย่างท่ี 

คาดหวัง ดังนัน เมื่อมีการเปลี่ยนคณะรํรูบาลในช่วงต้นปีน้ี รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำซอง 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จึงต้องนำมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง'] ท่ีพรรค 

ไทยรักไทยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ใช้หาเลียงจนได้จำนวนส.ส. มากเป็นประวิติการณ์ของการเมือง 

ไทยในการเลือกต้ังฯ เม่ือวันท่ี 6 มกราคมปีนี้ ออกมาใช้อย่างเร่งรีบ เพ่ือหวังจะให้เศรษฐกิจพ่ืนตัว 

โดยเร็วและเพ่ือหวังผลทางการเมือง๓ ยวก้บ "คดซุกหุ้น,’ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ในศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรการเหล่าน้ีได้แก่ โครงการกองทุนหมู่บ้าน 1 โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 1 โครงการ 

1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์, โครงการธนาคารชุมชน ซ่ึงท้ังหมดเป็นโครงการท่ีตอบสนองความ 

ต้องของประซาชนระดับล่าง รวมท้ังยังมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพ่ือทำให้ตลาดหลักทรัพย์หรือ 

ตลาดหุ้นเป็นแหล่งระดมเงินของธุรกิจต่างๆ แทนระบบสินเซ่ึอของธนาคารพาณ์ชย์เอกซนท่ีหยุด 

ซะง้ก 1 การผลักตันธนาคารของรัฐท่ีโอนหน้ีไปบรรษัทบริหารสินทรัพย์ (บสท.) เรียบร้อยแล้วให้ 

เร่งปล่อยสินเช่ือ 1 การปลุกธุรกิจอลังหาริมทรัพย์เดยพยายามกดดอกเบ้ียเงินกู้ชื้อหรือถ่ายโอน 

อลังหาริมทรัลย่ให้อยู่ในระตับตํ่า ซ่ึงท้ังหมดเป็นมาตรการท่ีมุ่งตอบสนองภาคธุรกิจ นอกจากน้ี 

ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี รัฐบาลยังพยายามเพิ่มเม็ดเงินลัดฉีดเช้าสู่ระบบอีกจำนวน

58,000 ล้านบาท ในลักษณะการใช้จ่ายและลงทุนโดยภาครัฐแทนภาคเอกซนท่ียังย่ําแย่อยู’ โดย 

งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนน้ีซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณขาดดุล 200,000 ล้านบาทน้ัน 

ถูกก้นให้พ้นออกมาจากวิธี1การงบประมาณปกติท่ีขั้นตอนการเบิกจ่ายล่าช้า แต่มาตรการท้ังหลาย 

ตังกล่าวของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในปีน้ีให้พ่ืนตัวมาอยู่ 

ในระตับท่ีน่าพอใจได้ ที่เป็นเช่นนี้ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะผลกระทบจากปัจจัยภายนอกด้วย เช่น 

สภาพเศรษฐกิจที่ทรุดตัวของประเทศอุตสาหกรรมสำตัญๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และญ่ีทุ่เน ซ่ึงส่งผล 

ให้การส่งออกท่ีเป็นปัจจัยสำตัญที่คอยพยุงเศรษฐกิจของไทยน้ันมีอัตราขยายตัวในปีน้ีติดลบกว่า 

6 % จากท่ีเคยขยายตัวเป็นบวกอยู่ระหว่าง 10-20 % ในช่วง 3 ปีหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 1 

เหตุการณ์วินาศกรรมสหรัฐฯ คร้ังร้ายแรงเม่ือวันท่ี 11 ก้นยายน และปฎิบ้ติการทางการทหารท่ี 

ตามมาหลังจากน้ันของสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรในการโจมตีประเทศอัฟกานิสถานและขบวนการ 

ลัลเคดาของนายโอชามา บิน ลาเดน ซึ่งส่งผลสะเทือนเป็นอย่างสูงต่อระบบเศรษฐกิจของโลก 1 

เป็นต้น สุดท้ายแล้วบทสรุปชองการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยตลอดท้ังปีน้ีจึงขยายตัวอยู่ใน



308

อัตราเพียง 1.5% ของผลตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( จึดีพี ) ต่ํากว่าปีท่ีแล้วท่ีขยายตัวอยู่ท่ีระดับ 

4.5 %

ในขณะทีอีกด้านหน่ึงของการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจน้ัน เมื่อรัฐบาลมองเห็นว่าการดำเนิน 

การทีจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจติดขัดและไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีรัฐบาลวางไว้ 

จึงได้มีการเปลียนแปลงเกิดขึนในระดับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของรัฐท่ีเก่ียวช้องกับการทำงาน 

ด้านเศรษฐกิจโดยตรง ที่สำคัญๆ ได้แก่การปลด ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ออกจากตำแหน่ง 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้ท่ีมาแทนคือ ม.ร.'ว.ปรีดิยาธร เทวกุล , ย้ายนายเกริกไกร 

จึระแพทย์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ไปรับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย ( ทีทีอาร์ ) 

ส่วนผู้ท่ีมารับตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนต่อมาคือนายการุณ กิตติสถาพร สำหรับเหตุผล 

ของการปลด ม.ร.ว.ดัตุมงคล และย้ายนายเกริกไกรน้ันเป็นเหตุผลเดียวกันคือ ทำงานไม่ลนองรับ 

นโยบายรัฐบาล นอกจากนันยังมีการกดดันจนนายวิชรัตน์ วิจิตรวาทการ ต้องชิงลาออกจาก 

ตำแหน่งกรรมการผู้ดัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ก.ล.ต.) โดยผู้ท่ีก้าวมาดำรง 

ตำแหน่งน้ีคนใหม่คือ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 1 เข่นเดียวกับนายสรรเสริญ วงค์ะอุ่มที่ในช่วง 

ปลายปีต้องขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ (สศ'ซ.) 

เพ่ือเปิดทางให้รัฐบาลดัดสรรผู้อื่นท่ีเหมาะสมกว่ามาดำรงตำแหน่งแทนตนเองต่อไป

ยังมีเหตุการณ์สำคัญทางด้านเศรษฐกิจอ่ืนๆ อีก ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ท้ังของรัฐและ 

เอกชนต่างพากันลดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากลงต่ําเป็นประกัติการณ์ โดยดอกเบี้ยประ๓ ทออมทรัพย์ 

ของธนาคารเอปีเอ็นแอมโรเอเชีย คือ 1.50% ต่อปี ส่วนธนาคารอ่ืนๆ คือ 1.75% ต่อปิ ในขณะท่ี 

ตัวเลขอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 1.80-2.00% 1 โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิหรือ 

“หนองงูเห่า” เติม มีการเซ็นลัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารและอาคารเทียบ 

อากาศยานเรียบร้อยแล้ว หลังจากยืดเยื้อมากว่า 40 ปี โดยผู้ชนะการประมูลคือ กลุ่มไอทีโอ 

จอยท์เวนเจอร์ชึงมีบมจ.อิตาเลียนไทยฯ เป็นแกนนำ 1 หุ้นชองการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

(ป.ต.ท.) จำนวน 420 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 35 บาท ถูกจองย้ือหมดอย่างรวดเร็วด้วยเวลาเพียง 

1.07นาที ในวันแรกท่ีเปิดให้จองย้ือ เพราะผู้คนต่างพากันต่ืนตัวจากการโหมโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ของ ป.ต.ท.โดยเฉพาะการให้สัญญาว่าจะมีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นกลางปี 2545 

ในอัตราหุ้นละไมตากว่า 2 บาท ถือเป็นการจองย้ือหุ้นท่ีใช้เวลาน้อยท่ีลุดในประวิตศาสตร์วงการ 

ตลาดหุ้นไทย ท่ามกลางเลียงครหาอย่างหนักว่ามีการใช้อภิสิทธิ,ไนการจองย้ือหุ้นครั้งน้ี 1 บริษัท 

แกรมม่ืฯ เกิดความขัดแย้งกับบริษัทอาร์เอสฯ ที่มีบริษัทธุรกิจเพลงอื่นๆ ให้การสนับลนุน ในเร่ือง 

ของการดัดเก็บค่าลิฃสิทธ้ิเพลงคาราโอเกะ โดยทางแกรมม่ืฯ จะขอดัดเก็บเอง แต่ทางฝ่ายของ 

อาร์เอสฯ อยากให้มีการดัดเก็บโดยผ่านองค์กรกลางท่ีบริษัทต่างๆ ท่ีทำธุรกิจเพลงร่วมกันดัดต้ังข้ึน
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ทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องเข้ามาเจรจาไกล่เกล่ียและรับปากว่าจะเร่งออกกฎหมายท่ีจะทำให้การ 

ดำเนินการในเร่ืองค่าสิขสิทธ้ิเพลงคาราโอเกะน้ีมีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยเร็ว 1 นายเริงข้ย 

มะระกานนท์อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องกลายเป็นผู้รับผํดแต,เพียงผู้เดียว 

กรณีการใช้เงินทุนสำรองทางการไปปกป้องค่าเงินบาทเม่ือปี 2540 จนเป็นเหตุให้ประเทศต้องเข้าสู่ 

ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจมาจนถึงขณะนี้ โดยนายเริงชัยถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 7,000 พันล้าน 

บาท 1 เป็นต้น

ด้านสังคม -  วัฒนธรรม

ปี 2544 ยังคงเป็นอีกปีหน่ึงท่ีประเทศไทยไต้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากอุทกภัย 

โดยในกลางดีกฃองคืนวันท่ี 4 พฤษภาคม ภายหลังจากที,มีฝนตกอย่างหนักนั้าปาจำนวนมหาศาล 

กํไต้ทะลักไหลบ่าจากภูเขาสูงลงมาถล่มหลายหมู่บ้านใน อ.วังช้ิน จ.แพร่ เป็นเหตุให้บ้านเรือน 

ถูกสายน้ีาอันเช่ียวกรากพัดหายไปรวม 193 หลัง มีผู้เสียชีวิต 34 ศพ สูญหายไปอีก 4 คน 

จากน้ันอีกเพียง 3 เดือนลัดมา สภาพการณ์เช่นน้ีก็ไต้เกิดช้ินในประเทศไทยช้ิาอีก โดยกลางดึก 

ของคืนวันท่ี 11 สิงหาคม ฝนไต้ตกอย่างหนักในพ้ืนท่ีหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน 

เน่ืองจากอิทธํพลของพายุโชนร้อนอุชางิ ทำให้เกิดน้ัาปาไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรใน 

หลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ'ท่ี ต.น้ัาลัอ และ ต.น้ัา'ชุน อ.หล่มลัก จ.เพชรบูรณ์น้ัน บ้านเรือนราษฎร 

นับสิบหมู่บ้านเกิดความเสียหายจนประขาซนในพ้ืนท่ีต้องไร้ท่ีอยู่อาด้ยท์นทีหลายพันคน และมี 

ผู้เสียชีวิต 126ศพ สูญหายไปอีก 11 คน

ส่วนเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีนำความเดือดร้อนมาสู่คนไทยจนกลายเป็นข่าวใหญ่อีกเหตุการณ์ 

หน่ึงน้ันเกิดช้ินในวันท่ี 25 ต.ค. เม่ือโกดังเก็บอาวุธภายในคลังแสงกรมสรรพพาวุธทหารบกท่ี 

ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ช่ีงนับเป็นคลังแสงท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศและใน 

ภูมิภาคอาเชียนเพราะมีเนื้อที่ถึงประมาณ 1,200 ไร่น้ัน ไต้เกิดระเบดช้ินอย่างต่อเน่ืองนาน 

หลายช่ัวโมง สร้างแรงลันละเทีอนอย่างรุนแรงพร้อมลับพาเอาเศษซากวัตถุระเบิดปสิวกระจาย 

ไปทั่วอ.ปากช่อง การระเบิดในครั้งนี้เป็นผลให้ทหารและพลเรือนเสียชีวิตรวม18ศพ บาดเจ็บอีก 

90 คน และในระหว่างท่ีเกิดระเบิดอย่างต่อเน่ืองอยู่น้ันทางการต้องอพยพประชาชนออกห่างจาก 

คลังแสงดังกล่าวให้พ้นรัศมี 20 กิโลเมตร จนปากช่องต้องกลายเป็นเมืองร้างไปช่ัวขณะ ต่อมา 

ทางกองท์พบกไต้ออกมาแถลงการณ์อย่างรวบรัดว่า การระเบิดในคร้ังน้ีมีสาเหตุมาจากอุบ้ตเหตุท่ี 

เกิดช้ินขณะชนย้ายวัตถุระเบิดท่ีเล่ึอมสภาพเพ่ือนำไปทำลาย

ในปีน้ีคดีอาชญากรรมท่ีสะเทือนขวัญและกลายเป็นท่ีสนใจติดตามของคนไทยเป็นอย่าง 

มากมีอยู่ด้วยกันหลายคดี ไต้แก่ คดีดาบตำรวจสุวิชัย รอดวิมุติ ท่ีถูกยงเสียชีวิตในฝ็บแห่งหน่ึงใน
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กรุงเทพฯ คดีน้ีกลายเป็นท่ีโจษจันกันไปท่ัวเพราะนอกจากผู้ตายจะเป็นตำรวจแล้ว ยังเป็นเพราะ 

ผู้ต้องหาน้ันคือ ว่าท่ี ร.ต.ดวงเฉลิม อยู่บำรุง บุตรซายฃอง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง นักการเมือง 

ผู้มืช่ือเสียง คดีน้ีผู้ต้องหายังหลบหนีอยู่ จับได้แต่เฉพาะผู้ร่วมกระทำความผิด2 คน,

คดี พ.ญ. ผัลพร บุญเกษมสันติ ท่ีพบเพียงเศษซ้ินเน้ีอผู้ตายในท่อระบายน้ัาข้างหอพักใน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาสัย คดีน้ีผู้ต้องหาคือ น.พ.วิลุทธิ้ บุญเกษมสันติ สามีของ พ.ญ.ผัสพร ซ่ึง 

เป็นคนสุดท้ายท่ีมืผู้พบเห็นว่าอยู่กับ พ.ญ.ผัสพร ไม่ก่ีช่ัวโมงก่อนท่ี พ.ณ.ผัสพร จะหายตัวไป ,

คดีนายปรืณะ ลีพัฒนะพันธ์ ผู้ว่าราชการ จ.ยโสธร ท่ีถูกฆาตกรรมในห้องพักของโรงแรมแห่งหน่ึง 

ในกรุงเทพฯ คดีนีมืผู้ต้องหาหลายคน หน่ึงในจำนวนน้ันคือ พ.ต.เฉลิมชัย มัจฉาก่ํา ผู้มือิทธิพล 

ในแวดวงนักเลง, คดีนางวรรณี ลือประสิทธิ*สกุล ท่ีถูกทำร้ายด้วยไม้ตีกอล์ฟจนเสียชีวิต โดย 

ผู้ต้องหาท่ีถูกออกหมายจับในเวลาต่อมาก็คือ ดร.พิพัฒน์ ลือประสิทธิ้สกุล สามีของนางวรรณี 

ซ่ึงได้หลบหนีไปหลายเดือนก่อนท่ีจะเข้ามอบตัวและให้การรับสารภาพ 1 เป็นต้น

อีกเหตุการณ์หน่ึงท่ีได้รับความสนใจจากคนไทยเป็นอย่างมากเพราะเก่ียวพันใกล้ชิดกับ 

วิถีชีวิตของไทยท่ัวไปท่ีนิยมการเส่ียงโชคเป็นชิวิตจิตใจ นั่นก็คือการล็อคเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ที่กระทำกันต่อหน้าลาธารณชนท่ีได้ดูการถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทางสถานี 

โทรทัศน์ลืไอทีวี เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในงวดวันท่ี 1 มิถุนายนที่มีเลขสลากรางวัลที่หนึ่งคือ 113311 

โดยเลขดังกล่าวได้ถูกตังข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่าไม่โปร่งใส เพราะการตักลูกบอลหมายเลขของ 

ผู้ท่ีมาร่วมตักบางคนมีพิรุธอย่างเห็นได้ชัด แล้วต่อมาจากการลืบสวนลอบสวนของเจ้าหน้าท่ี 

ตำรวจกองปราบฯ หลังจากได้รับการแจ้งเร่ืองร้องเรียนจากนายชัอ่รฒน์ พสกภักดี ผู้อำนวยการ 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าน่าจะมีการฉ้อโกงประชาชนเกิดข้ึนในการออกเลขสลากกินแบ่ง 

รัฐบาลงวดดังกล่าวนั้น ก็นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาซนน้ีหลายคนซ่ึง 

ส่วนใหญ่เป็นผู้กว้างขวางอยู่ในวงการหวยเถ่ือน เช่น นายณรงค์ อุ่นแพทย์หรือ 

“กลม บางกรวย” , นายพิชัย เทพอารักษ์หรือ“ชัย โคกสำโรง” ,นายลุริยัน ดวงแก้วหรือ 

“ผู้ใหญ่หมึก” 1 ฯลฯ รวมท้ังนายทองสุข ชนะการื 1 พ.อ.อ.กิตติชาติ กุลประดิษฐ์ และ 

นายสมตระกูล จอบกระโทก ซ่ึงท้ังสามคนเป็นตัวแทนประชาชนท่ีข้ึนไปตักลูกบอลงวดวันที,

1 มิถุนายน ย่ิงไปกว่าน้ันคดีน้ีท่ีเซ่ือกันว่ามีฃ้าราชการในสำนักงานสลากกินแบ่งให้ความร่วมมือ 

กับกลุ่มผู้ต้องหาด้วยน้ัน ยังล่งผลให้นายชัยวัฒน์ พสกภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่ง 

ต้องออกจากตำแหน่งช่ัวคราวในช่วงก่อนส้ินปีด้วย

สำหรับเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ทางด้านสังคม - วัฒนธรรมในรอบปีน้ียังได้แก่ การ 

ออกนโยบายจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงทำให้การบังคับใช้กฎหมายหลายอย่าง 

มีความเข้มงวดจริงจังมากขึ้นหลังจากปล่อยให้การบังคับใช้กฎหมายเหล่าน้ีมีความหย่อนยาน
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มานาน ส่งผลให้สถานบันเทิงยามค่ําคืนต้องเปิดดำเนินการไม่เกินตีสอง หรือเด็กอายุตํ่ากว่า 

20 ปี ไม่ลามารถเข้าไปเท่ียวม่ัวสุมกันในสถานบันเทิงได้ ฯลฯ 1 ร.ต.ท.เซาวริน ลัทธดักต ิ" ' ค ิร ิ 

ส.ว. จ.ราชบุรี ท่ีมุ่งม่ันขุดทองในถ้ําลิ,จีย จ.กาญจนบุรีมาแล้วเป็นเวลาหลายปี ได้ให้ข่าวว่ามีการ 

ค้นพบทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมหาศาลภายในถํ้าดังกล่าว สร้างความต่ืนเต้นดีใจเป็นอย่างมาก 

ให้แก่คนไทยหลายล้านคนท่ีหลงเช่ือ แม้กระท่ัง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก็ยังต้อง 

เดินทางไปท่ีถำลิเจียเพ่ือเข้าพบกับ ร.ต.ท.เซาวริน ด้วยตนเอง แต่ต่อมาภายหลังจึงรู้ว่า 

ทรัพย์สมบัติท่ี ร.ต.ท.เซาวริน พูดถึงเป็นเพียงพันธบัตรมูลค่าหลายแลนล้านบาทท่ีเป็นของปลอม 

ช่ึงฃบวนการต้มตุ๋นในภูมิภาคอุษาคเนยํใช้เป็นเคร่ืองมือทำมาหากินหลอกลวงผู้อื่นมานานแล้ว 

สร้างความผิดหวังแก่คนไทยไปตามๆ กัน เพราะเคยคิดว่าทรัพย์ลมบิตน้ีจะสามารถนำไปซดใช้ 

หน้ีสินจำนวนมหาศาลท่ีประเทศไทยได้ก่อไว้รวมท้ังจะได้นำมาใช้พัฒนาประเทศต่อไป 1 

’'สุริโยไท" ภาพยนตร์ทุนสร้างมหาศาลของ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ท่ีออกฉายในช่วงกลางปี 

ได้กลายเป็นภาพยนตร์ท่ีได้รับการกล่าวขวัญถึงมากท่ีลุดในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงไทย 

จนลามารถสร้างปรากฎการณ์ใหม่ท่ีไม่เคยมีภาพยนตร์ไทยเร่ืองใดทำได้มาก่อนคือการทำรายได้ 

เกิน 600 ล้านบาท ซ่ึงมากกว่ารายได้ประมาณ 200 ล้านบาทชอง “ไททานิก,’ ท่ีเป็นภาพยนตร์ท่ี 

ทำเงินสูงสุดท่ีฉายในประเทศไทยก่อนหน้าน้ีหลายเท่าตัว 1 คสินิคบ้านบางปะกงของมูลนิธิ 

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาคเปิดตัวยา“วี 1 -อิมมูนิเตอร์'’ พร้อมกับประซาสัมพันธ์ว่ามืสรรพคุณใช้ 

รักษาผู้ปวยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดล่ให้มีอาการดีข้ึนได้ จนผู้ปวยโรคเอดลัจำนวนมาก 

แตกต่ืนมาขอผลิตกัณฑ์น้ีซ่ึงมูลนิธิ พล.ต.อ.สล้างฯ แจกจ่ายให้โดยไม่ต้องเลียค่าใช้จ่าย ต่อมา 

หลังจากนำไปทดสอบทางการแพทย์กระทรวงลาธารณสุขได้สรุปว่า วี 1 -อิมมูน ิเตอร์ เป็นเพียง 

แค่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเท่าน้ัน ใช้รักษาโรคเอดส์ให้หายขาดไม่ได้, เกิดเพลิงไหม้เคร่ืองบินโบอ้ิง 

737 ของบริษัทการปินไทยฯ เท่ียวบินท่ีจะไป จ.เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นเท่ียวบินท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี จะร่วมเดินทางไปด้วย ขณะที่เครื่องบินลำนี้จอดอยู่ที่สนามบินดอนเมืองและยัง 

ไม่ได้มีการนำผู้โดยสารข้ึนเคร่ือง ตอนแรกหลายฝ่ายเช่ือว่าเป็นการก่อการร้าย แต่สุดท้าย 

ภายหลังการลอบสวนหาสาเหตุพบว่าเพลิงไหม้ในครั้งน้ีเป็นเพียงแค่อุบิตเหตุ 1น.ส.จิตรา 

ร่วมเจริญชัย นิสิตช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถูกคนร้ายที่เป็นชายคลั่งยาบ้าจับเป็น 

ตัวประกันแล้วใช้มีดทำร้ายจนเลียชีวิต ส่วนคนร้ายน้ันในเวลาต่อมาก็โดนรุมประชาทัณฑ์จน 

เลียชีวิตด้วยเช่นกัน สถานการณ์ท่ีเก่ียวกับการแพร่ระบาดของยาบ้านอกเหนือจากกรณีน้ีแล้วยัง 

มีให้พบเห็นได้อยู่เสมอๆ 1 พระอิสระมุนี พระนักเทศน์ช่ือดังท่ี พ.ต.ท.ทักษิณและครอบครัวให้ 

ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูง ถูกแพร่ภาพพฤติกรรมท่ีล่อให้เห็นถึงความลัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ 

ลีกาคนสนิทอันเป็นการประพฤติผิดพระธรรมวินัยในรายการ ''ถอดรหัส” ทางสถานีโทรทัศน์ลี 

ไอทิวี จนนำไปสู่การลาสิกขาบทของพระอิสระมุนีในเวลาต่อมา 1 เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม เกิดเหตุมี
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คนร้ายใช้เคร่ืองยิงจรวดต่อ!รถถังยิงใส่ห้าง,ทสโก้โลตัส สาขาพระราม 4 อีก 2 วันต่อมาห้าง 

เทสโก้โลตัล สาขาบางพลี ก็ถูกกราดยิงด้วยปีนเอ็ม 16 ตำรวจสรุป1ว่าผู้ท่ีเป็นคนร้ายท้ังสอง 

เหตุการณ์คือ นายนพพร สุวรรณพกุษซาต ท่ีมาเสียชีวิตในบ้านตนเองเพราะโยนระเบิดพลาดไม่ 

พ้นตัว จากการพยายามต่อ!'กับกำลังเจ้าหน้าท่ีตำรวจหลายสิบนายที่มาล้อมบ้านไว้และจะเข้า 

จับกุมตัวนายนพพร 1 นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพกว่า 

200 คน พร้อมอาวุธได้แก่ มีด ดาบ ระเบิดเพลิง ฯลฯ บุกเข้าทำร้ายร่างกายนักศึกษาโรงเรียน 

พาณิชยการกรุงเทพถึงโรงเรียนของฝ่ายหลัง และยังได้ทำลายทรัพย์สินภายในโรงเรียน 

พาณิชยการกรุงเทพเลียหายอีกเป็นจำนวนมาก มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์น้ีนับร้อยคน และมี 

ผู้เสียชีวิตท่ีเป็นนักศึกษาเทคนิคกรุงเทพ 1 คน ต่อมาเจ้าหน้าท่ีตำรวจจับกุมนักศึกษาเทคนิค 

กรุงเทพท่ีก่อเหตุได้ 213 คน และภายหลังได้ให้ประถันตัวไป!คดีต่อไปโดยต้องวางหลักทรัพย์เป็น 

ค่าประถันตัวไว้คนละ 200,000 บาท ส่วนสาเหตุของการก่อความรุนแรงในคร้ังน้ีมาจากความขัด 

แย้งระหว่างนักศึกษาบางส่วนของสองสถาบันท่ีกระทบกระท่ังถันมานาน จนเม่ือเกิดกรณิป้ายช่ือ 

เทคนิคกรุงเทพถูกทำลายและพ่นสีกลบทับจนเลอะเทอะ จึงนำมาซ่ึงการก่อเหตุโดยนักศึกษา 

เทคนิคกรุงเทพตังกล่าว 1 เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ของนิธิ เอียวศรีวงศึในปี 2544

ด้านการเมือง

ตารางท่ี 25 จำแนกความถ่ีของเน้ือหาทางด้านการเมืองปี 2544

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. ระบบราชการ 5 38.46

2. ระบอบการเมืองการปกครอง 2 15.39

3. รัฐบาล 4 30.76

4. อ่ืนๆ

4,1 การเมืองระหว่างประเทศ 2 15.39

รวม 13 100.00

บทความทางด้านการเมืองของนิธิ1ในปีน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกับระบบราชการมากท่ีสุด 

ในขณะท่ีการทำงานของรัฐบาลก็ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญในบทความของเขาด้วยจำนวน
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ใกล้เคียงกัน โดยเร่ืองราวท่ีน่าสนใจในส่วนของระบบราชการน้ันได้แก่ การมีจุดยืนอยู่เคียงข้าง 

ซาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐ โดยอธิบายการต่อล้ของซาวบ้าน 

เหล่าน้ันว่า เป็นความพยายามที่จะรักษาระบบความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตที่พวกเขาคุ้นเคยและ 

ทำให้พวกเขามีความสุขไว้มิให้ถูกทำลายลงไป 1 การแสดงความไม่เห็นด้วยกับแผนแม่บทเพ่ือการ 

อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ท่ีมีโครงการจะร้ือทำลายสถานที่เก่าแก่มากมายริมแม่น้ัา 

เจ้าพระยาของเกาะรัตนโกสินทร์, เป็นต้น ส่วนการทำงานของรัฐบาลน้ันก็ได้แก่ การให้ข้อเสนอ 

แนะทังต่อนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยและการรณรงคํให้ใช้สินค้าไทย 

ของรัฐบาล เป็นต้น

การวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านการเมือง

ชาวบ้านต้านโครงการของรัฐ เพราะทำลายวัฒนธรรม

จากกรณีโครงการวางท่อก๊าซไทย -  มาเลเซีย ผ่าน อ.จะนะ จ.สงขลา ที่กลายเป็นความ 

ขัดแย้งรุนแรงระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ีกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือ ป.ต.ท.ซ่ึงเป็น 

หน่วยงานหน่ึงของรัฐ รวมท้ังความขัดแย้งระหว่างประซาซนกับภาครัฐในโครงการอ่ืนๆ เช่น 

โครงการเข่ือนปากมูล โครงการโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินท่ี ต.บ่อนอก และ ต.บ้านกรูด 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ฯลฯ น้ัน นิธิได้นำเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวข้องกับเรืองดังกล่าวผ่าน 

บทความของเขาว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นล้วนมีสาเหตุมาจากมุมมองเกี่ยวกับ"วิถีชีวิต’, ท่ี 

แตกต่างกันระหว่างซาวบ้านกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนช้ันกลางในเมือง วิถีชีวิตใน 

มุมมองของชาวบ้านนั้นหมายถึงระบบความสัมพันธ์ที่คนมืกับคน, กับธรรมชาติ1 กับสังคมหรือ 

ส่ิงดักด๋ิสิทธ้ิช่ึงก็คือ'วัฒนธรรม ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมืมุมมองเก่ียวกับวิถีชีวิตว่าเป็นแค่เพียง 

การหารายได้ ดังน้ันเม่ือโครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐมากระทบหรือมืแนวโน้มว่าจะมากระทบ 

วิถีชีวิตหรือระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวของตน จึงไม่น่าแปลกใจท่ีประชาซนในพ้ืนท่ีหรือชาวบ้าน 

จะออกมาต่อต้านด้วยความห่วงใยว่าวิถีชีวิตของตนจะถูกทำลายลงไป หน่ึงในหลายสาเหตุท่ี 

ชาว อ.จะนะต้องออกมาต่อต้านโครงการวางท่อก๊าชของ ป.ต.ท. คือ ความกลัวว่านกเขาท่ีเป็น 

สัตวเ์ลี้ยงท่ีพวกเขาเล้ียงกันไว้มากจะขันไม่ไพเราะ ถ้าโครงการวางท่อก๊าชของ ป.ต.ท.เป็นจริง 

ข้ึนมาและนำมาซ่ึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีก่อให้เกิดมลพิษน้ัน เป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีช้ีให้เห็นว่าวิถีชีวิต 

ในทัศนะของชาวบ้านมีความหมายลึกขึ้งและกว้างขวางกว่าแค่รายได้ แต่วิถีชีวิตลักษณะนี้ 

มักไม่ค่อยได้รับความสนใจจากเจ้าชองโครงการฯ 1 รัฐบาล 1 คณะกรรมการประซาพิจารณ์ 

รวมทั้งจากสังคมในวงกว้าง เม่ือเป็นเช่นน้ีนิธิจึงเห็นว่า การแกไขความขัดแย้งระหว่างประชาชน 

กับภาครัฐกรณีผลกระทบจากโครงการต่างๆ ของรัฐน้ัน ควรเริ่มจากความพยายามที่จะคืกษาและ
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เผยแพร่ให้สังคมเกิดความเข้าใจวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของซาวบ้าน เพ่ือเพ่ํมอำนาจให้แก่ชาวบ้าน 

ทีปัจจุบันไร้พสังและอ่อนแอเป็นอย่างมากในเวทีต่อรองเม่ือเกิดความขัดแย้งกับภาครัฐหรือ 

หน่วยงานท่ีเป็นตัวแทนซองภาครัฐ

“ถ้าความสัมพันธ์ทางสังคมแบบก่อนหน้าเขื่อนยังมีอยู่ การจัดการด้านแรงงานเพ่ือการ 

จับปลาก็ง่าย มีคนท่ีไม่ใช่ลมาชิกของครอบครัวว่ิงกันลงไปช่วยจับปลาใหญ่เยอะแยะ แต่พอ 

ความสัมพันธ์เช่นน้ันถูกทำลายลงไปโดยเข่ือน ก็เหลือแต่แรงงานของครอบคเวเท่าน้ัน จะจัดการ 

ด้านแรงงานเพ่ือทำอะไรท่ีใหญ่กว่าจับปลาซิวปลาลร้อยก็ยาก ผลจากการท่ี 'วิถีชีวิต, ถูกทำลาย 

น้ันมีให้เห็นในเร่ืองทางวัตถุที'ปากมูลเยอะแยะไปหมด น้บต้ังแต่รายได้ท่ีลดลงอย่างน่าใจหาย 

(ทำคนพอมีกินอย่างสบายให้กลายเป็นทุคตะเข็ญใจ ) เด็กได้เรืยนหนังลือน้อยลงกว่าก่อนลร้าง 

เข่ือน หนี้สินเพื่มขึ้นฯลฯ 'วิถีชีวิต’ จึงไม่ใช่รายได้อย่างท่ีคนช้ันกลางในเมืองเข้าใจ และ'วิถีชีวิต’ 

ไม่ได้มีความหมายแต่เพียงความสุขทางใจ เพราะมันเก่ียวพันไปกับความสบายทางกายอย่าง

แยกออกจากกันไม่ได้ด้วย ชีวิตท่ีดีของชาวบ้านจะนะตองประกอบด้วยเลียงยู่ขันอันไพเราะ

ของนกเซาท่ีตนเองเล้ียงไว้หรือท่ีเพ่ือนบ้านเล้ียงไว้ เลียงนกเขาไม่เคยอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฉบับใดเลยนะครับ เพราะชีวิตท่ีดีของแผนพัฒนาฯ คือรายได้ท่ีเพ่ืมข้ึน และต้องเป็นรายได้ท่ีนับ

ได้ด้วย   เลียงนกเขาท่ีคูได้ไพเราะน้ันไม่ได้ข้ึนกับคอซองนกเขาอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กับหูของ

คนฟังด้วย หูท่ีจะได้ยินความไพเราะชองเลียงนกเขาน้ัน ต้องเป็นหูท่ีอยู่ใต้ท้องฟ้าใสสะอาด 

อากาศบริลุทธิ้ จิตใจเบิกบาน และมีความสบายใจท่ามกลางวิถีชีวิตที่ตนเองคุ้นเคย ท่ามกลาง 

ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีตนเองพอใจและเป็นสุข ความไพเราะของเลียงนกเขาเกิดข้ึนได้ในความ 

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ไม่ใช่มนุษย์ล้วนๆ และไม่ใช่ธรรมชาติล้วนๆ ถ้าสิงที,เขา 

หวงแหนมความหมายกว้างถึงเพียงน้ี มีเหตุผลหรือไม่ท่ีเขาจะต่อต้านโครงการใหญ่ๆ ท่ีทำลาย 

วัฒนธรรมของเขา" (ฉบับท่ี 1067, 29 มกราคม 2544)

ถ้ารัก(ษ์)กรุงรัตนโกสินทร์ก็อย่าใ'ถ้สิ้นรากเหง้าที่หลากหลาย

นิธิยังได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับ ‘'แผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา 

กรุงรัตนโกสินทร์" ของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าซ่ึงได้รับการ 

แต่งต้ังจากภาครัฐ โดยกล่าวว่า แผนแม่บทดังกล่าวท่ีเสนอให้เปิด “มุมมอง” วัดและวังริมฝัง 

แม่นั้าเจ้าพระยา ด้วยการรื้อทุบอาคารต่างๆ ริมฝังแม่นั้านี้ภายในบริเวณพื้นที่ที่เรืยกกันว่า 

“เกาะกรุงรัตนโกสินทร์" เช่น โรงเรืยนพาณิฃยการตั้งตรงจิต.โรงเรียนราซินิ,โรงเรืยนราชบพิตร, 

บางส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ฯลฯ นัน จะเป็นการทำลายร่องรอยของชีวิตผู้คนอัน 

ลืบเนื่องมายาวนานนับร้อยปีจนถึงปัจจุบันและแฝงฝังอยู่กับสถานที่ต่างๆ ท่ีจะถูกร้ือท้ิงตามแผน 

แม่บทฯ ซ่ึงร่องรอยชีวิตน้ีถึอเป็นรากเหง้าหน่ืงของคนกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ส่วนข้ออ้างสำคัญอีก
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ข้อหน่ึงตามแผนแม่บทฯ คือเพ่ือให้ “มุมมอง” ท่ีเปิดสำหรับวัดและวังแวดล้อมด้วยความเป็น 

ระเบียบน้ัน ก็เป็นการนำทัศนะเร่ืองระเบียบของตะวันตกท่ีแสดงออกทางกายภาพอย่างซัดเจน 

มาใช้ แทนท่ีจะให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบในวัฒนธรรมไทยท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม 

และความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น เคารพสิทธิของคนอ่ืนซ่ึงบ้านเรือนไม่ได้อยู่ติดน้ําให้สามารถเดิน 

ผ่านบ้านเรือนของตนไปลงท่าน้ัาได้ เป็นต้น โดยนำมาพัฒนาปรับใช้เพ่ือให้เกาะรัตนโกสินทร์ 

น่าอยู่สำหรับคนไทยธรรมดาท่ัวไปไม่ใช่สำหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ

“ถ้ารักกรุงรัตนโกสินทร์และอยากอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์เอาไว้ ก็ต้องอนุรักษ์ร่องรอย 

ของชีวิตผู้คนท่ีมืท้ังลุฃสดช่ืนและระทมทุกฃํในเมืองท่ีเต็มไปด้วยชีวิตชีวาน้ีเอาไว้ เป็นสำนึกถึง 

รากเหง้าของซาวกรุงเทพฯ ซ่ึงไม่ได้อยู่ท่ีวังหรือวัดเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงตลาด, ช่องโคมเชียว ,

บ่อน, โรงเหล้าและร้านเหล้า, โรงพัก, โรงเรียน, งานวัดฯลฯด้วย จริงท้ังน้ันแหละครับท่ี

อาคารเหล่าน้ีล้วนสร้างข้ึนในสมัยหสัง บ้างก็บดบังทัศนียภาพของวัดและวังซ่ึงสร้างมาก่อน 

บ้างก็เกะกะกีดขวาง รวมๆ แล้วก็อีเ'หละเขละ'ขละ แต่อาคารเหล่าน้ีล้วนแฝงฝังชีวิตของผู้คน 

ซาวกรุงเทพฯ ไว้มากมาย เป็นรากเหง้าท่ีจับต้องได้ของประซาชนหลายกลุ่มหลายเหล่า ถึงแม้จะ

สร้างทีหลังวัดและวัง แต่ก็มือายุเก่าแก่เป็นชั่วคน 'มุมมอง’ ของกรุงรัตนโกสินทร์จึงไม่ใช่พ้ืนท่ี

เปิดโล่งสำหรับถ่ายรูปหรือสำหรับติดแสงเสียงอลังการ หากเป็น 'มุมมอง’ จากสายตาของคนไทย 

สามัญท่ีเคยร่วมสร้างและจรรโลงกรุงรัตนโกสินทร์มาแต่เก่าก่อนท้ังส่ิงท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น 

มันอาจจะอีเหละเขละขละในสายตาฝรั่ง แต่ก็เป็นชีวิตเลือดเน้ือรากเหง้าของเราเอง ซ่ึงควร 

อนุรักษ์และพัฒนาขึ้นเพ่ือความผาสุกของเราเอง ตามวิถีทางของเรา” (ฉบับท่ี 1088, 25 มิถุนายน 

2544)

ทำไมเชียงใหม่จึงต้องน่าอยู่แก,ผูไมใช่คนเช่ยงใหม่ ?

เม่ือ จ.เชียงใหม่ ถูกนิตยสารต่างประเทศฉบับหน่ึงที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกถุษลดอันคับ 

ความเป็นเมืองน่าอยู่ในบี 2543 ลงมาท่ีอันดับ 13จากท่ีบีก่อนหน้าน้ีเคยอยู่ในอันคับท่ี 11 จน 

ข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองท้ังระคับชาติและท้องถิ่นหลายคนใน จ.เชียงใหม่ ต่างพากัน 

ตื่นคัวต่อการจัดอันดับน้ีและกระตือรือร้นท่ีจะแกไชให้เชียงใหม่กลับไปเป็นเมืองน่าอยู่ในอันดับท่ีดี 

กว่าท่ี 13 ในสายตาของเอเชียวีคให้ได้น้ัน นิธิก็ได้เชียนบทความเก่ียวกับเร่ืองนี้ว่า แทนท่ีจะไป 

ต่ืนเต้นและคล้อยตามความเห็นของส่ือต่างชาติท่ีแสดงออกมาว่าเชียงใหม่น่าอยู่น้อยลง ส่วน 

ราชการในเชียงใหม่น่าท่ีจะหันมาให้ความสนใจสอบถามซาวเชียงใหม่ในเร่ืองน้ีจะดีกว่า ซ่ึงอาจ 

เป็นไปได้ว่าจะได้ข้อสรุปว่าเชียงใหม่ก็น่าอยู่ดีอยู่แล้วและควรปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไป หรือถ้าได้ 

ข้อสรุปว่าความน่าอยู่เรื่มน้อยลงจริงๆ ก็จะได้ปรับปรุงเชียงใหม่ให้น่าอยู่สำหรับคนเชียงใหม่ 

อย่างแท้จริง ไม่ใช่ให้น่าอยู่สำหรับคนท่ีไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่จริง เช่น นักส่ือสารมวลซนต่างชาติ
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นักท่องเท่ียวต่างชาติ เป็นต้น นิธิยังกล่าวด้วยว่าทัศนะของหน่วยงานราชการในลักษณะน้ีท่ี 

ไม่ได้มีอยู่เฉพาะใน จ.เชียงใหม่แต่พบเห็นได้ท้ัวไปในประเทศไทยน้ัน เกิดจากความนับถือ 

“มาตรฐาน” ต่างๆ ของทางตะวันตกอย่างมืดบอด โดยนอกจากมาตรฐานการจัดอันดับความเป็น 

เมืองน่าอยู่น้ีแล้ว ยังมีอื่นๆอีก เช่น ไอเอลโอ 1 การเปิดเสรีทางการค้า การเงินฯลฯ 1 เป็นต้น 

โดยไม่สนใจว่ามาตรฐานน้ันๆ อาจทำร้ายคนไทยโดยเฉพาะคนช้ันล่างอย่างท่ีได้เคยเกิดข้ึนอยู่ 

เสมอๆ หรือไม่ และเม่ือมีทัศนะเซ่นน้ีก็นำมาซ่ึงการแกไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในลังคมไทยท่ี 

ผิดพลาดมาโดยตลอด ท้ังน้ีเพราะไปนำการแกใฃปัญหาท่ีไม่เหมาะกับลังคมไทยมาใช้น้ันเอง

“ความน่าอยู่ของเมืองถูกฝร่ังปนเจ๊กวัดกันด้วย ‘มาตรฐาน’ ท่ีมันนึกว่าเป็นสากล ท้ังๆ ท่ี 

ความสุขความทุกข์ของคนในแต่ละวัฒนธรรมมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกันมาก เซ่น ‘มาตรฐาน' หน่ึง 

ท่ีนิตยสารนึใช้วัดความน่าอยู่ของเมืองก็คือจำนวนเตียงต่อหัวประชากรครับ ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อน 

ว่าการนอนพ้ืนน่ึมันทำให้ชีวิตลำเค็ญอย่างไร โคตรเหง้าศักราชใครเคยอยู่เรือนท่ีสร้างติดดิน เช่น 

ฝร่ังและจีน ก็ชอบน่ังเก้าอ้ีและนอนเตียงเป็นธรรมดา แต่โคตรเหง้าศักราชใครเคยอยู่เรือนท่ีมี 

พ้ืนไม้หรือฟาก เช่น ไทยและญ่ีปุน ก็ถนัดท่ีจะนอนพ้ืนเป็นธรรมดา นอนหลับและลืบพันธุบนพ้ืน

มาหลายพันปีอย่างเป็นสุข   เพราะเราไม่สนใจคนของเราเอง จึงทำให้เราแก้ปัญหาเมืองของ

เราแบบลอกฝร่ังตลอดมา เซ่น เม่ือไหร่พูดถึงพ้ืนท่ีสาธารณะ เรามักจะนึกถึงปารักซ่ึงในเมือง 

ใหญ่ๆ ของไทยมีปริมาณเป็นลัดส่วนกับเมืองน้อยมาก ปารักก็เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะอย่างหน่ึง 

แน่ครับ แต่คนไทยมีพ้ืนท่ีลาธารณะอ่ืนๆ อีกมาก เช่น ทางเท้าและริมถนนก็เป็นพื้นที่สาธารณะ 

สำหรับทำกิจกรรมอะไรหลายอย่างรวมท้ังขายและซ้ือของด้วย แต่เรากลับยกเอาพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ส่วนน้ีให้เทศกิจหรือมาเปียหากินไปเสียฉิบ วัดก็ใช่ 1 ริมคูเมืองก็ใช่ 1 ริมน้ําปิงก็ใช่ 1 สนามหญ้า 

หน้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยก็ใช่ ฯลฯ แต่เรากลับยกพ้ืนท่ีเหล่าน้ีให้นักท่องเท่ียวทอดตามอง 

หรือมิฉะนั้นก็ปิดประตูจ้างยามมาคอยหวงห้ามไม่ให้คนอ่ืนเข้าไปใน ‘สถานท่ีราชการ’ น้ันๆ ได้ 

รถติดส่ีแยกไหน เราก็คืดแต่จะสร้างทางยกระดับหลายๆ พันล้าน โดยไม่มองการจราจรท้ังระบบ 

รถติดท่ีส่ีแยกน้ีอาจหายไป แต่ไปเกิดรถโคตรติดท่ีส่ีแยกข้างหน้าแทน ก็ทางยกระดับแสดงความ

เจริญท่ีฝร่ังยกย่องน่ีครับ   ความบ้าจ้ีตามฝร่ังเช่นน้ีคงทำให้อันดับเมืองน่าอยู่ของเชียงใหม่

ไต่ข้ึนมาสูงข้ึนได้ในภายหน้า แต่จะยังมีท่ีเหลือตรงไหนสำหรับคนเชียงใหม่อีกบ้าง” (ฉบับท่ี 1068, 

5 กุมภาพันธ์2544 )

รณรงค์นิยมของไทย ไม่ราบรี่นถ้าดึ้นเขิน

นิธิเห็นด้วยท่ีรัฐบาลภายใต้การนำของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หันมาให้ความสำคัญกับ 

ตลาดภายในซ่ึงเป็นส่ีงท่ีตัวเขาเรียกร้องตลอดมา โดยมีนโยบายท่ีจะสร้างให้เข้มแข็งหรือมีกำลัง 

ซ้ือมากข้ึน เพื่อจะได้ไม่ไปฝากความหวังกับการล่งออกหรือตลาดภายนอกท่ีไม่ค่อยมีความแน่
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นอนเหมือนท่ีผ่านมา นอกจากน้ีเขายังเห็นด้วยกับการท่ีรัฐบาลรณรงคํให้ใช้สินค้าไทยเพ่ือลด 

การนำเช้าอันเป็นป้องกันเงินตราร่ัวไหลออกนอกประเทศ รวมท้ังเพ่ือรองรับสินค้าท่ีส่งออกไป 

ไม่ไค้ด้วย เพียงแต่ในการรณรงค์ดังกล่าวจะต้องทำให้ดีกว่าการรณรงค์ท่ีรัฐบาลกำลังทำอยู่ 

กล่าวคือต้องเป็นการณรงค์ท่ีมืพลังในการโน้มน้าวมากพอท่ีจะทำให้วิถีชีวิตของคนช้ันกลางซ่ึงเป็น 

คนกลุ่มหลักท่ีช้ือสินค้าต่างประเทศ เปล่ียนจากลักษณะท่ีเอื้อต่อการบริโกคความหมายซองสินค้า 

มาเป็นให้ความลำดัญต่อการบริโภคประโยชน์ใช้ลอยของสินค้ามากกว่า ท้ังน้ีเน่ืองจากในอดีตท่ี 

ผ่านมาจนถึงปัจจุบันไค้พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่า การปลุกจิตสำนึกชาตินิยม 1 การช้ืให้เห็นภัย 

ทางเศรษฐกิจ 1 ความร่วมแรงร่วมใจช่วยชาติ ฯลฯ น้ัน เป็นกลยุทธ์ท่ีล้มเหลวในการรณรงค์ไห้คน 

ช้ันกลางหันมานิยมสินค้าไทย หรือกล่าวอีกนัยก็คือ การจะใช้สินค้าไทยหรือสินค้านอกน้ันเป็น 

เรื่องของวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม ซ่ึงมืความลึกช้ืงลลับชับช้อน ไม่ใช่เพียงแค่เร่ืองชาตินิยม, ภัย 

ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ เท่าน้ัน

“การบริโภคสินค้ากลายเป็นการบอกตัวตนของเรา บอกสถานภาพของเรา บอกรสนิยม 

บอกอื่นๆ อีกจิปาถะ ซ่ึงก็คือรวมเอาวิถีชีวิตท้ังหมดไวิในการบริโภคสินค้า น่ืคือความหมายของ 

สินค้าซ่ึงวิถีชีวิตหน่ืงไม่ลามารถเลือกใช้สินค้าไค้ตามการรณรงค์ของรัฐอย่างง่ายๆ ความหมายท่ี

แสดงวิถีชีวิตของคนช้ันกลางน้ันบังเอิญเป็นความหมายท่ีติดอยู่ในของนอก  วิถีชีวิตของคน

บ้านนอกโดยเฉพาะท่ีมืการศึกษาน้อยจนไม่ไค้รับอุดมคติชีวิตท่ีดีแบบคนช้ันกลางหรือไค้รับอย่าง 

เบาบาง เป็นวิถีชีวิตที่ไม่ต้องอาศัยความหมายของสินค้าเมืองนอก เหล้าแบล็คก็อยากกินอยู่ 

หรอกครับ แต่แพงเปล่าๆ เพราะถึงกินแบล็คก็ไม่กระทบต่อตัวตนของเขาหรือความลัมพันธ์ของ 

เขาท่ีมืต่อคนอ่ืนในชุมชน จึงไม่รู้จะเลียเงินไปช้ือทำไม กินไวท์ (เหล้าขาว) หรือ,บล็คก็เพ่ือน 

คนเก่า, สถานภาพอันเก่า, เล้นสายอันเก่าฯลฯ อยู่น่ันเอง เพราะวิถีชีวิตของเขาไม่ต้องอาศัย 

ความหมายของสินค้านอกลำหรับแสดงตัวตน การรณรงค์‘นิยมไทย’ จึงสำเร็จไค้ยาก ถ้ามอง 

ไม่เห็นว่าการใช้ของไทยหรือของนอกน้ันเป็นเร่ืองท่ีลัมพันธ์กับวิถีชีวิต และการต่อล้ไม่ใช่การต่อล้ 

ระหว่างของถูกของแพงหรือของเราของเขาเท่ากับการต่อล้กับความหมาย และในการต่อล้กับ 

ความหมายให้ชนะไค้น้ัน จะต้องเข้าไปเปลี่ยนวิถีชีวิตชองคน” (ฉบับท่ี 1075, 26 มืนาคม 2544)

จัดระเบียบสังคมไทย ต้องคิด - ทำอะไรอีกมากมาย

เกี่ยวกับการจัดระเบียบลังคมซึ่งเป็นการปฎิปัติตามนโยบายแก้ไขปัญหาลังคมของรัฐบาล 

โดยมืกระทรวงมหาดไทยดูแลรับผิดชอบเป็นหลักน้ัน นิธไค้เขียนบทความถึงเร่ืองน้ีว่า มาตรการ 

ทางกฎหมายท่ีกระทรวงมหาดไทยภายใต้การกำกับของ ร.ต.อ.ปุระชัย เปียมสมบูรณ์รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงมหาดไทยท่ีไค้รับการยอมรับจากประซาขนมากท่ีสุดคนหน่ืง นำมาบังคับใช้อย่าง 

จริงจัง เช่น ห้ามสถานบันเทิงเปิดดำเนินการเกินดีลอง 1 ห้ามผู้ที่มือายุตำก1ว่า 20 ปีเข้า,ไปเท่ียว,ใน
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สถานบันเทิง 1 ฯลฯ นัน เป็นเพยงส่วนหน่ึงท่ีจำเป็นลำหรับการจัดระเบียบสังคมเท่าน้ัน ยังต้องบี 

มาตรการอ่ืนๆ อีกหลายอย่างท่ีจะต้องนำมาใช้ร่วมกับมาตรการทางกฎหมายนี้ ภายใต้การ 

ประสานงานร่วมมือกันระหว่างกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 

ฯลฯ นอกเหนือไปจากกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังความร่วมมือจากภาคสังคมด้วย เพ่ือทำให้การ 

จัดระเบียบสังคมหรือการสร้างระเบียบวินัยแก่ประชาชนเกิดผลได้จริง อย่างไรก็ตามถ้าจะมอง 

เฉพาะมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวก็ยังนับว่ามืช้อบกพร่องอยู่ กล่าวคือกฎหมายท่ีจะทำให้คน 

ปฎิบ้ติตามอย่างเคร่งครัด1ได้'น้ันต้องเป็นกฎหมายท่ีมืฐาน'ทางศีลธรรมหรือความ1ชอบธรรมอย่าง'ใด 

อย่างหนึงรองรับอย่างเข้มแข็ง แต่ลำหรับมาตรการทางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยน้ันแทบ 

ไม่มืฐานท่ีว่าน้ีอยู่เลย การที่ผู้ประกอบการสถานบันเทิงและประชาชนต้องปฏิบัติตามอาจเป็น 

เพียงเพราะกลัวถูกจับหรือถูกปรับ ไม่ได้รู้สึกว่าการเป็ดกิจการเกินเวลาหรือการเท่ียวท้ังๆ ท่ีอยู่ใน 

วัยไม่สมควรนันเป็นเร่ืองไม,ดีไม่ถูกต้อง ดังน้ันเม่ือใดท่ีแน่ใจว่าจะไม่ถูกจับหรือถูกปรับเพราะการ 

บังคับใช้กฎหมายกลับมาย่อหย่อนเหมือนเดิม ซึงถือเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยท่ีมักจะเป็นเช่นน้ี 

หลังจากผ่านช่วงเอาจริงเอาจังไปสักระยะหน่ึง ผู้ประกอบการสถานบันเทิงก็จะกลับมาเปิดกิจการ 

เกินเวลาอีก ส่วนเด็กอายุ 18 บีก็จะไปเที่ยวม่ัวสุมกันตามลถานบันเทิงอีกเช่นกัน กล่าวอีกนัยหน่ึง 

ก็คือ ถ้า1ไม่มืศีลธรรมหรือความชอบธรรมอยู่ในกฎหมายจนประชาซนรู้สึกได้ กฎหมายน้ันก็จะไร้ 

ความศ้กด้ิสิทธิ'ไนท่ีสุด

“การสร้างระเบียบวินัยด้วยอำนาจจากภายนอกไม่เคยทำให้เกิดระเบียบวินัยท่ีไหนในโลก 

ได้จริง เพราะวินัยเป็นลงท่ีเกิดจากภายใน อะไรท่ีเกิดจากภายในน้ันแรงมากนะครับ กฎหมายซ่ึง

เป็นอำนาจภายนอกไม่อาจควบคุมได้ ระเบียบสังคมจึงไม่อาจเกิดข้ึนจากอำนาจรองกระทรวง

มหาดไทยได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีมาตรการอีกหลายอย่างท่ีจะช่วยให้เกิดวินัยจากภายในได้ 

และหลายอย่างน้ันมักจะอยู่นอกหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย แต่ไปอยู่กับกระทรวงอ่ืนๆ อีก 

หลายกระทรวง นับต้ังแต่กระทรวงศึกษาธิการไปจนถืงกระทรวงลาธารณสุขและสังคมโดยรวม 

ม่ังเชียร์ท่านปุอยู่ยังไงๆ โดยไม่ผลักดันให้รัฐรู้จักการประลานงานเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน และไม่ 

ริเริมกระบวนการทางสังคมเพื่อหนุนช่วยท่านปุ ชาติหน้าตอนบ่ายๆ ก็ไม่มืทางเกิดสังคมท่ีมื

ระเบียบขึ้นได้ กฎหมายจะดักดลิทธิ้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายนั้น 'มืคืลธรรม’ หรือไม่

การเท่ียวกลางคืนเป็นอบายมุขอย่างหน่ึงในพระพุทธศาลนา คือเป็นการบ่ายหน้าลู่ความช่ัว 
คนไม่ประมาทจึงพึงหลีกเล่ียง แต่ความรู้สึกทางศีลธรรมของคนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นในเร่ืองน้ียังมื 

อยู่แค่ไหนผมไม่แน่ใจ กฎระเบียบอะไรท่ีทำให้การเท่ียวกลางคืนเป็นอาชญากรรมจึงไม่มืพลัง 

มากนัก” (ฉบับท่ี 1111,3 ธันวาคม 2544)
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นิธิยังมีข้อเรียกร้องอีกหนึ่งประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดระเปียบทางลังคม โดยเขาอยาก 

ให้การจัดระเปียบทางลังคมขยายไปส่การทำให้ผู้คนระดับต่างๆ ท่ีต้องประกอบอาชีพอยู่ในธุรกิจ 

สถานบันเทิงบันเทิงยามค่ําคืนทุกชนิด ใม่ถูกเอารัดเอาเปรียบกันเป็นทอดๆ มากจนเกินไปด้วย

“ชีวิตกลางคืนท่ีเป็นวัฒนธรรมใหม่แพร่หลายไปท่ัวเมืองไทยมานล้วลักหน่ึงช่ัวอายุคน

จะว่านานก็นาน จะว่าไม,นานก็ไม่นาน วัฒนธรรมใหม่น้ีจึงเก่ียวข้องกับผู้คนจำนวนมาก แต่ก็

น่าประหลาดนะครับที่ส่วนใหญ่ของคนกลางคืนมักถูกเอาฟรียบ การเอาเปรียบกันเป็นส่วนหน่ึง 

ของวัฒนธรรมกลางคืนของไทยเลยทีเดยวก็ว่าได้ ดาวพระศุกร์คนไหนก็ตามท่ีอยากเสิร์ฟอาหาร 

เพียงอย่างเดียวจะถูกระบบปีบดัน เชีอชวน จนกระท่ังในท่ีลุดเธอก็จะทำอย่างอ่ืนนอกจากเสิร์ฟ 

อาหารด้วย มีแขกที่ยอมเลียเงินเพี่อเอาเปรียบเธอรอคิวอยู่ยาว แม้เป็นเงินจำนวนมากเพราะ 

ดาวพระศุกร์เป็น ‘เด็กใหม่' แต่ดาวพระศุกร์กลับได้ค่าตอบแทนไม่ถึงก่ึงหน่ึงของเงินท่ีแขกต้องเลีย 

ส่วนเฮยท่ีปีบบังคับให้เธอขายดัวก็ไม่ได้เงินเดีอน เถ้าแก่บอกให้หารายได้เอาจากเด็กเอง แม้แต่ 

ส่วยตำรวจก็ต้องส่งฃ่ํนไปข้างบนเป็นส่วนใหญ่ ที่เก็บไว้เองน้ันไม่ค่อยคุ้มกับความเล่ียงนัก ■ใครๆ  

ทุกคนถูกเอาเปรียบหมดท้ังนักเที่ยวและแรงงาน จะมีคนได้เปรียบอยู่ไม่กี่คนเท่านั้น เช่น เจ้าของท่ี 

ซ่ึงไม่ต้องทำอะไรนอกจากเก็บค่าเช่า 1 เถ้าแก่ที่ประสบความสำเร็จ 1 และแน่นอนครับ 

นายธนาคารท่ีออกเงินกู้ให้เถ้าแก่ แม้มืไฟฟ้าใช้มานานแล้ว แต่กลางคืนในเมืองไทยจึงยังมืด 

ต๊ึดต๋ึออยู่ และเพราะมีดจึงยังเป็นโลกของคนกินคนย่ิงกว่ากลางวันเลียหลายเท่า ระเบียบลังคม 

น่าจะมีความหมายมากว่าการนอนหลับในเวลาตลอง แต่น่าจะรวมถึงการบรรเทาการเอารัด 

เอาเปรียบกันอย่างโหดร้ายของกลางคืนด้วย’, (ฉบับท่ี 1100, 17กันยายน2544)

เพิ่มอำนาจแก่คนส่วนใหญ่คีอวิถีเอเชียของไทย !

สำหรับประเด็นเอเชียวิถีกับสิทธิมนุษยชนน้ันก็ได้ถูกนิธินำมาเขียนถึงอีกคร้ัง เม่ือ 

นายสุรเกียรต้ิ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกมาประกาศ 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 

ต่างประเทศของชาติในกลุ่มอาเชียน (ASEAN ) ว่า รัฐบาลไทยภายใต้การนำของ พ.ต.ท.ทักษิณ 

ยึดม่ันในเอเชียวิถีหรีอหนทางที่คนในเอเชียคิดหรีอมองเก่ียวกับสิทธิมนุษยซน โดยนิธิได้เสนอ 

ความเห็นต่อคำประกาศน้ีในทำนองว่า ไม่อยากให้รัฐบาลไทยมีเอเชียวิถีเช่นเดียวกับรัฐบาล 

สิงคโปร์หรีฒาเลเชีย เพราะเอเชียวิถีตามแนวทางของสองชาตินี้รัฐจะมีอำนาจมากและไม่มีอะไร 

กำกับควบคุมรัฐได้เลย สิทธิมนุษยชนของประชาชนในเอเชียวิถีตามแนวทางดังกล่าวจึงมักถูก 

ละเมิดอยู่เสมอๆ จนผู้นำของสิงคโปร์และมาเลเซียรวมท้ังผู้นำชาติอ่ืนๆ ที่มีเอเชียวิถีในลักษณะ 

เดียวกันน้ี มักจะถูกโจมตีตลอดมาว่าเป็นผู้นำเผด็จการซ่ึงนิธิก็เห็นด้วยว่ามีส่วนจรีงอยู่มาก จึงไม่ 

ต้องการให้ไทยเอาอย่าง นิธิอยากให้เอเชียวิถีท่ีรัฐบาลไทยยึดมั่นนั้นเป็นเอเชียวิถีที่หมายถึงความ
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สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสถาบัน-องค์กรทางสังคมซ่ึงอยู่ภายใต้การกำกับฃองประชาชนในระดับใด 

ระดับหน่ึง เพื่อท่ีจะทำให้เอเชียวิณีป็นเรื่องเดียวกับสิทธิมนุษยขนอย่างแท้จริง กล่าวคือ 

ประซาซนมีอำนาจต่อรองหรือป้องกันตัวเองเพ่ือผลประโยชน์ของตนหรือชุมชนหรือสังคม จากการ 

ใช้อำนาจของรัฐและทุนข้ามชาติ ซึ่งอย่างหลังน้ีนับวันก็ยิ่งจะมีความน่ากลัวเพื่มมากขึ้นเร่ือยๆ

“ถ้าจะเดินตามแนวของ ‘เอเชียวิถี’ ท่ีแท้จริง ย่อมหมายถึงการร้ือพึนและปรับปรุงองค์กร 

-  สถาบันภาคประชาชนให้กลับมาทำงานภายใต้กำกับของประชาซนใหม่ เพ่ือถ่วงดุลอำนาจรัฐ 

และอำนาจบริษัทข้ามชาติ เช่น การร้ือพีนและการปรับปรุงองค์กรเหมืองฝายให้กลับมาเป็น 

ผู้จัดการนำในท้องถ่ิน อาจต้องมีการสร้างองค์กรเหนือระดับท้องถ่ินสำหรับการประสานการ 

จัดการในระดับลุ่มน้ีา อาจหมายถึงการเปิดให้กลุ่มประชาชนท่ีสมัครใจจะรักษาและใช้ป่า 

ใกล้บ้านมีอำนาจในการจัดการปาอย่างย่ังยืนระดับหน่ึง อาจหมายถึงการมีคณะกรรมการศึกษา 

ในระดับต่างๆ เพ่ือจัดการศึกษาในท้องถ่ินของตนเอง อาจหมายถึงอะไรอีกหลายอย่างท้ังท่ีมีราก 

มาจากองค์กร-สถาบันเก่าหรือสร้างขึ้นใหม่ เพ่ือจัดการทรัพยากรโดยประชาชน และร่วม 

ตัดสินใจกับรัฐในการเปิดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาค้ากำไรด้วยลักษณาการท่ีพึงอนุญาตได้”

(ฉบับท่ี 1074,19 มีนาคม 2544)

ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เพียง “เสิยงส่วนใหญ่”

พึนฐานความเข้าใจของคนไทยท่ัวไปเก่ียวกับประชาธิปไตยท่ีว่าประชาธิปไตยคือการ 

ปกครองของเสียงข้างมากน้ัน ได้ถูกนิธินำมาวิพากษ์วิจารณ์ผ่านบทความของเขาว่า ความเข้าใจ 

เซ่นน้ีเป็นทัศนะต่อประชาธิปไตยท่ีต้ืนเขิน ท้ังน้ีเพราะเสียงข้างมากหาใช่สาระสำคัญของ 

ประชาธิปไตย สาระสำคัญท่ีแท้จริงของการปกครองในระบบอบน้ีคือเหตุผลและการ 

ประนืประนอมผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเพ่ือส่วนรวม การช้ีขาดของเสียงข้างมากเป็นเพียง 

ส่วนหน่ึงของกระบวนการแสวงหาความถูกต้องซ่ึงเป็นสิงท่ีต้องแสวงหาร่วมกันระหว่างเสียง 

ข้างมากและเสียงข้างน้อย ประชาธิปไตยจึงเป็นกระบวนการท่ีให้ความสำคัญต่อเสียงข้างน้อย 

เสมอ เนื่องจากเสียงข้างน้อยที่ส่วนใหญ่มักจะต้องหาเหตุผลที่ดีและข้อเท็จจริงมาเสริมพลัง 

ข้อถกเถียงของฝ่ายตนน้ัน จะเป็นตัวสร้างทางเลือกอื่นๆ ให้แก่การตัดสินใจท่ีอาจเปล่ียนไปได้ตาม 

สถานการณ์ นิธิยังกล่าวอีกว่า จะดูความเป็นประชาธิปไตยของสังคมใด จึงไม่ควรไปดูท่ีเสียง 

ข้างมาก แต่ต้องไปดูท่ีเสียงข้างน้อยว่าฝ่ายนี้ยังสามารถมีบทบาทหรือได้รับความสำคัญเท่ากับ 

เสียงข้างมากหรือไม่ เช่น ถ้าสังคมไหนฝ่ายค้านในสภาฯ หรือคนท่ีแพ้โหวต1ไม่'ได้รับสิทธใโห้แสดง 

เหตุผลของตนอย่างเต็มท่ี หรือไม่สามารถแสดงออกถึงการต่อต้านโดยสงบต่อมติของเสียง 

ข้างมากได้หลังจากแพ้โหวต สังคมน้ันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
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“ประชาธิปไตย   เป็นกระบวนการท่ีแลวงหาทางเลือกกันด้วยเหตุด้วยผล ไม่ใช่

พวกมากลากไป กระบวนการน้ีเกิดข้ึนไม่ได้เลย ถ้าปราศจากเลียงข้างน้อยท่ีกระฉับกระเฉง 

ห้าลิบบวกหน่ึงก็ผิดได้ครับ แต่ผิดแล้วก็แก้ได้ น่ีคือสาระสำคัญของประชาธิปไตย คือเป็นระบอบ

ปกครองท่ีสามารถแก้ไขตัวเองได้ อันระบอบเลียงข้างมากเฉยๆ ไม่ลามารถทำได้ ในความคิด

ของคนท่ีเข้าใจผิดในเร่ืองประชาธิปไตยช่ึงมีนักปกครองไทยส่วนใหญ่รวมอยู่ในน้ีด้วยน้ัน มักจะ 

มองว่าเลียงข้างมากคือความถูกต้อง ฉะน้ัน ฝ่ายค้านจึงโง่เลมอ เลวเลมอ และมีความเป็น 

มนุษย์น้อยกว่าคนในเลียงข้างมากเสมอ เหตุดังน้ัน ผมจึงอยากสรุปว่า ความเข้าใจผิดเก่ียวกับ 

ประชาธิปไตยว่าคือเลียงข้างมากอย่างนี้แหละ ท่ีนำความรุนแรงมาลู่สังคมไทยอย่างมาก ท้ังใน 

ความคิดและในการกระทำ ( ซึงก็เช่ือมโยงกันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ) ท่ีพูดอย่างน้ีไม่ได้ด่ารัฐบาลน้ี 

หรือรัฐบาลก่อนนะครับ แต่ความเข้าใจผิดเก่ียวกับประชาธิปไตยซ่ึงนำไปสู่ความรุนแรงน้ีเป็นส่วน 

หน่ึงในวัฒนธรรมการเมืองของคนไทยจำนวนมากทีเดียว พูดอีกอย่างหน่ึงก็คือความโหดร้ายของ 

รัฐบาลท่ีดูดายกับการเผาบ้านตีหัวยายแก่ที'ยากจนบนสันเข่ือนปากมูลน้ัน มีฐานอยู่ในวัฒนธรรม 

ร่วมสมัยของเราเอง’' (ฉบับท่ี 1076, 2 เมษายน 2544)

การก่อการรายคีอการทำลายสันติสุขโลกา,นทุกรูปแบบ !

ท่ามกลางความตึงเครียดของโลกท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์การก่อการร้ายโดยเฉพาะการ 

วินาศกรรมสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายนปีนี้ และการปฏิบ้ติการทางการทหารและอื่นๆ ท่ี 

สหรัฐฯ กับชาติพันธมิตรอ้างว่านำมาใช้เพ่ือการปราบปรามการก่อการร้ายน้ัน นิธิก็ได้ออกมา 

แสดงความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ีผ่านบทความของเขาเช่นกัน โดยเป็นประเด็นเก่ียวกับเลียง 

เรียกร้องจากฝ่ายต่างๆ ให้ประเทศไทยวางตัวเป็นกลาง กล่าวคือไม่ต้องไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

หรือไม่สนับสนุนทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิด ไม่ว่าฝ่ายถูกจะเป็นใครหรือฝ่ายผิดจะเป็นใคร โดยนิธิ 

กล่าวว่า การเรียกร้องให้ประเทศไทยหรือประเทศอ่ืนๆ วางตัวเป็นกลาง ควรมีความหมาย 

มากกว่าความเป็นกลางระหว่างการก่อการร้ายและสันติสุขของโลก กล่าวคือน่าจะหมายถึงความ 

พยายามท่ีจะรักษาสันติสุขบนพ้ืนโลกน้ีเอาไว้อย่างม่ันคงถาวร ด้วยการเข้าไปร่วมอยู่ใน 

กระบวนการต่อต้านด้วยสันติวิธีต่อการก่อการร้ายทุกรูปแบบท่ีหมายถึงการทำลายชีวิตและ 

ทรัพย์สินจนกระท้ังวิถีชีวิตปกติของสังคมหรือชุมชนใดให้ใม่อาจดำรงอยู่ได้ เซ่น การวางระเปิด , 

การวางเพลิง1 การลอบสังหาร, การทำธุรกิจข้ามชาติโดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหรือ 

องค์กรท่ีมีทุนมหาศาลซึงส่งผลกระทบในทางลบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินน้ันๆ อย่าง 

ใหญ่หลวง 1 การบอยคอตประเทศใดประเทศหน่ึงจนทำให้ประชาชนผู้บริลุทธ้ีนับแลนนับล้านคน 

ของประเทศนั้นต้องอดอยากล้มตายหรือพิการ 1 การใช้กำลังโจมตีเป้าหมายทางการทหารแต่กลับ 

สร้างความเดือดร้อนให้กับพลเรือนนับล้านต้องบาดเจ็บล้มตาย 1 เป็นต้น ท้ังน้ีการสร้างกระบวน
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การต่อต้านการก่อการร้ายเข่นน้ีอาจต้องเริมต้นท่ีความร่วมมือกันของประชาชนในประเทศต่างๆ 

แล้วกดดันให้รัฐบาลของชาติเหล่าน้ันหันมาร่วมกันสานต่อกระบวนการดังกล่าวให้มืความเข้มแข็ง 

จนลามารถฃดัดการก่อการร้ายทุกรูปแบบในโลกอย่างได้ผลต่อไป

“เด็กนับแลนในอิรักซ่ึงไม่ร้อีโหน่อีเหน่ต้องล้มตายหรือพิการ เพราะนโยบายบอยคอตซ่ึง 

ลหรัฐยืนยันจะใช้กับอิรักอย่างไม่ยอมลดราวาศอก ประชาชนเช้ือสายอินเดียนในบราซิลถูกฆ่า 

หรือถูกขับไล่ออกไปจากป่าซ่ึงเป็นแหล่งทำมาหากนของเขา เพราะรัฐบาลออกกฎหมายให้เอกชน 

บุกเบิกป่าเพ่ีอเล้ียงวัวไปขายแก่สหรัฐ ผู้คนอีกหลายแสนคนในโลกถูกขับไล่จากท่ีทำกินเพ่ีอสร้าง 

เข่ือนพลังไฟฟ้าขนาดใหญ่ ผู้ป่วยเอดลัอีกเป็นล้านต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเข้าไปไม่ถึงยาซ่ึง 

บริษัทข้ามชาติหวงแหนไว้ทำกำไรในลักษณะผูกซาด จาระไนอย่างไรก็ไม่ส้ินสุด ทังหมดเหล่านี 

คือการก่อการร้าย ไม่ต่างไปจากการใช้ระเบิดพลีชีพ และถ้าไม่นับการกระทำเหล่าน้ีว่าเป็นการ 

ก่อการร้าย ระเบิดก็เป็นเร่ืองตลกที่ระคายเคืองมนุษย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะชีวิตและ 

ทรัพย์สินของผู้คนได้ถูกทำลายไปเพราะการก่อการร้ายท่ีไม่ใช้ระเบิดมากกว่าท่ีใช้ระเบิดอย่าง

เทียบกันไม่ได้เลย   ผมหวังว่าประชาชนในโลกจะลามารถย่ืนมือออกมาจับกัน สร้างพลังท่ีจะ

ทำให้รัฐต่างๆ ต้องหันมาร่วมกันสร้างระเบียบโลกใหม่ท่ีไม่มืการใช้การก่อการร้ายเป็นเคร่ืองมือ 

และไม่ปล่อยให้ใครใช้การก่อการร้ายเพ่ีอหาผลประโยชน์ใล่ตัวอีกต่อไป แม้ในท่ามกลางเวลาอัน 

มืดมดของการล้างแค้นเข่นขณะน้ี ก็ได้เห็นการรวมตัวชองประชาชนพลโลกท่ีจุดน้ีบ้างจุดน้ันบ้าง 

อยู่ท่ัวไป เพ่ีอยับย้ังการใช้การก่อการร้ายของสหรัฐ เพ่ีอยับย้ังการก่อการร้ายของคนกลุ่มอ่ืน รวม 

ท้ังการก่อการร้ายของบริษัทข้ามชาติและรัฐต่างๆ ท่ีกระทำต่อพลเมืองของตนเอง พอจะหวังได้ 

หรือไม่ว่า การรวมตัวกันเข่นน้ีจะขยายเครือข่ายออกไปให้เร็วพอท่ีจะหยุดย้ังการเดินลู่หายนะของ 

โลกได้” (ฉบับท่ี 1103, 8 ตุลาคม 2544)
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ด้านเศรษฐกิจ

ตารางท่ี 26 จำแนกความถ่ีของเน้ือหาทางด้านเศรษฐกิจ ปี 2544

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การค้า การตลาด การลงทุน 3 37.50

2. การท่องเท่ียว 2 25.00

3. อ่ืนๆ

3.1 ระบบทุนนิยม 2 25.00

3.2 การดิดค่าตอบแทนในการทำงาน 1 12.50

รวม 8 100.00

บทความทางด้านเศรษฐกิจของนิธิในปีนื้มีจำนวนรวมท้ังส้ิน 8 บท เพ่ิมข้ึนมากถ้าเทียบ 

กับปีก่อนที'มีเพียง 2 บทเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม บทความทางด้านน้ืก็ยังมีจำนวนน้อยกว่าบทความ 

อีก 2 ด้านท่ีเหลืออยู่เซ่นเด้ม โดยเฉพาะบทความทางด้านสังคม -วัฒนธรรมนั้นมีจำนวนมากกว่า 

บทความทางด้านเศรษฐกิจถึง 4 เท่า สำหรับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่นิธิเขยนถึงมากท่ีสุดอยู่ 

ในหมวดการค้า การตลาด การลงทุน ชิ,งปีท่ีแล้วไม่ได้ถูกนำมาเป็นประเด็นหลักในบทความของ 

เขาเลย โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจได้แก่ การแสดงความเลียดายมาตรฐานความอร่อยแบบดั้งเดิม 

ของอาหารไทยหลายชนิด ซ่ึงในปัจจุบันได้สูญหายไปเพราะถูกผู้ผลิตในภาคธุรกิจระดับต่างๆ 

ดัดแปลงรสซาตด้วยความมักง่าย โดยหวังเพียงจะทำกำไรให้ได้มากท่ีสุดเท่าน้ัน 1 การซ้ีให้เห็น 

แนวโน้มของการแข่งขันด้านการตลาดในธุรกิจพีชซ่าระหว่าง 2 ผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ของธุรกิจ 

ประ๓ ทน้ืในประเทศไทยว่า นอกจากการแข่งขันกันปรับปรุงรูปแบบและรสชาติของสินค้าหรือ 

พิซซ่าแล้ว ที่สำคัญก็คึอ การแข่งขันกันโฆษณาว่าคุณค่าในเชิงบริโภคหรือความหมายท่ีติดไปกับ 

พีซซ่าชองตนน้ันมีความพีเศษท่ีแตกต่างหรือเหนือกว่าของคู'แข่งอย่างไร 1 เป็นต้น
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การวิเคราะห์แนวคิด!,ชิงวิพากษ์ทางด้านเศรษฐกิจ

อาหารไทยเสิยรสชาติ เพราะปราศจาก “คลาสสิค”

สินค้าท่ีเป็นอาหารด้ังเดิมของไทยท้ังหลายในตลาดยุคปัจจุบันน้ัน นิธิกล่าวว่า เกิดจาก 

การดัดแปลงเติมแต่งเพียงเพื่อประหยัดแรงงาน, ลดต้นทุน หรือด้วยความมักง่าย ไม่ได้มีเจตนา 

หลักเพ่ือจะให้ใด้รลชาติท่ีน่ากินมากข้ึนซ่ึงเป็นล่ิงท่ีควรตระหนักมากท่ีสุดในการดัดแปลงอาหาร 

การกินให้เป็นสินค้าท่ีถูกปากผู้คนตามยุคสมัย เพราะถ้าจะไม่ละเลยเร่ืองรสชาติชองอาหารไทยท่ี 

จะดัดแปลงแต่งเติมให้เป็นสินค้าในตลาดกันจริงๆ แล้ว ก็ต้องให้ความสำคัญกับส่ิงที่นิธิเรียกว่า 

“คลาสสิค’’ ของอาหาร ช่ึงก็คือความสำเร็จท่ีผ่านมาแล้วของอาหารหรือมาตรฐานความอร่อยของ 

อาหารชนิดแต่ละชนิดเลียก่อน โดยจะต้องรู้ให้ได้ว่า เคร่ืองปรุง กรรมวิธีท้ังการปรุงและการกิน 

รสชาติ ฯลฯ ของอาหารน้ันๆ เป็นอย่างไร เพ่ือจะได้จับหัวใจของความอร่อยให้ได้ว่าอยู่ตรงจุดใด 

แล้วจึงดัดแปลงแต่งเติมต่อไปอย่างไรก็ได้โดยไม่ท้ิงความอร่อยท่ีเป็นมาตรฐานของอาหาร ไม่ใช่ 

ดัดแปลงแต่งเติมอาหารโดยไม่สนใจ “คลาสิค’' ของอาหารอย่างท่ีทำกันในตลาดอาหารชองไทยยุค 

ปัจจุบัน

“ปราศจากเลียซ่ึง ‘คลาลสิค' ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคก็หารสนิยมทางสุนทรียะและความ 

อร่อยไม่ได้ กลายเป็นตลาดอนารยะท่ีเสพย์ทุกอย่างโดยขาดใจและล้ินสำหรับเสพย์อะไรท่ี 

ละเอียดอ่อน เหมือนตลาดก๋วยเต๋ียวราดหน้าทุกวันน้ีไงครับ คนขายก็ไม่รู้จักคลาลสิค คนกินก็ 

ไม่รู้จักคลาสสิค และของคือย่างหน่ึงในเมืองไทยจึงอันตรธานไปหมดล้ิน เช่นเดยวกับล้มตำ 1 

ต้มยำ 1 ผัดไทย ซ่ึงกลายเป็นอาหารของโลกแล้ว เต๋ียวน้ีจะหากินฉบับคลาลสิคในเมืองไทยได้ 

ยาก ยิ่งพัฒนาเอาใจตลาดก็ย่ิงเละ จนในท่ีลุดตลาดก็จะไปเห่อของใหม่อย่างอ่ืนแทนในอนาคต 

ความมือยู่หรือไม่มือยู่ของอาหารจานคลาลสิคดังท่ีรำพึงมาน้ี ซ้ีให้เห็นว่า ‘ตลาด’ เฉย  ๆ รักษาและ 

พัฒนามาตรฐานอะไรไม่ได้ ตลาดไม่ได้ดีวิเศษจนเราต้องไปยกอำนาจให้มันตัดสินทุกอย่างดังท่ี 

พวกเสรีนิยมใหม่พยายามผลักตันเลย เพราะการแสวงหากำไรจากตลาดอาจทำให้สูญเลียส่ิงท่ี 

เป็น ‘คลาสสิค’ ไป ตลาดท่ีไม่มื ‘คลาลสิค’ จึงไร้ปัญญาและรสนิยมเกินกว่าจะไปตัดสินอะไรได้’’ 

(ฉบับท่ี 1085, 4 มิถุนายน 2544)

“ไทย” กับ “แท้” แค่กลยุทธ์?มลางในสงครามพิชซ่า

สำหรับการต่อสู้แย่งชิงลูกค้าในธุรกิจอาหารพิชซ่าในตลาดของไทยระหว่าง “พิซซ่าฮัท" ท่ี 

เป็นของบริษัททุนข้ามชาติของสหรัฐฯ และอ้างว่าพีชซ่าของตนเป็นของแท้กับ “เดอะพิซซ่า’’ ท่ีเป็น 

ของบริษัทไทยน้ัน นิธิก็ได้หยิบยกมาเขียนถึงในบทความของเขาด้วย โดยกล่าวว่า แม้เขาไม่อาจ 

เดาได้ว่าในท่ีลุดแล้วการต่อสู้ท่ีมืการระบุว่าเป็นลงครามพิช่ซาระหว่างของแท้กับของไทยน้ีใครจะ
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เป็นผู้ชนะ แต่ท่ีม่ันใจก็คือการนำความรู้สึกว่าเป็นชองไทยมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดน้ันคง 

ไม่ได้ผล เพราะท่ีผ่านมาการบริโภคสินค้าในตลาดบริโภคนิยมเซ่นในประเทศไทยน้ันได้พิสูจน์มา 

นักต่อนักแล้วว่าไม่เก่ียวช้องกับความรู้สึกชาตินิยมแต่อย่างใด ด้งน้ันการต่อล้ท่ีแท้จริงเพ่ือแย่งชิง 

ลูกค้าในตลาดทิชซ่าน้ีต่อไปในอนาคตอันใกล้ น่าจะออกมาในรูปชองการแร่งขันกันโฆษณาท่ีเน้น 

ไปอังสิงที่นิธิเรียกว่าคุณค่าในเชิงบริโภคหรือความหมายที่ติดมากับสินค้าทิชซ่าซึ่งถูกสร้างช้ินมา 

ให้ผู้บริโภคเช่ือว่าสินค้าน้ีเป็นเซ่นน้ันจริงๆ เซ่น ความท้นสมัย 1 ความสะดวกสบายสามารถลังมา 

กินท่ีไหนก็ได้ 1 ความเอาใจใส่ลูกค้า 1 เป็นต้น รวมท้ังการปรับปรุงรูปแบบและรสชาติชองตัว 

สินค้าพิชซ่าให้ถูกปากผู้บริโภค และการต่อล้กันเซ่นน้ีก็คงไม่ต่างไปจากการต่อล้ทางการตลาด 

ของสินค้าประเภทอ่ืนๆ ที่มีต่อกันอกมากมายในตลาดบริโภคนิยมด้วย

“สงครามทิชซ่าในเมืองไทยจึงเป็นการต่อล้ระหว่างของไทยกับของแท้ ถึงผมไม่ใช่

นักกินทิชซ่า แต่เพราะแก่แล้วจึงเคยกินมาหลายแผ่นมากในชิวต ทำให้รู้ว่าเราเลอกกิใทิชซ่า 

ไม่ใช่เพราะเรารักชาติหรือเพราะมันเป็นของแท้ แต่ก็เหมือนสินค้าท้ังหลายในตลาดบริโภคนิยม

มั่นคือคุณสมบ้ตฃองสินค้านั้นอย่างหนึ่งและคุณค่าในเชิงบริโภคนิยมอีกอย่างหนึ่ง ตรงน้ี

ต่างหากครับ คือคุณค่าในเชิงบริโภคและคุณสมบัติของสินค้าที่ทำให้สินค้าตัวหน่ึงเอาชนะสินค้า 

อีกตัวหน่ึงได้ ฉะน้ัน ผมจึงเช่ือว่า การแข่งขันจะไปในทิศทางอย่างน้ีมากกว่า เซ่น แย่งกันไป 

ต้ังในท่ีซ่ึงสะดวกแก่การบริโภค จัดร้านและบริการให้ความหมายต่างๆ ซ่ึงคิดว่าล่อใจผู้บริโภคได้ดี 

ฯลฯ,' (ฉบับท่ี 1090, 9 กรกฎาคม 2544)

สองหน้ารัฐไทย : เอาใจนักเท่ียวป่า แต่กล่าวหาคนท่ีอยู่และใช้ป่าอย่างยงยีน

สำหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ซ่ึงภาครัฐเช่ือว่าจะเข้ามาช่วยกู้สถานะชองการท่องเท่ียว 

ของไทยน้ัน นิธิกล่าวว่า การท่องเท่ียวลักษณะน้ีก็ถึอเป็นการใช้ป่าอย่างหน่ึงเหมือนกัน เพราะได้ 

ท้ิงร่องรอยมากมายไว้ตามสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท้ังหลาย เซ่น ละพานไม้ บันได ป้าย 

อธิบายพืชบางอย่างท่ีน่าสนใจ และอื่นๆ อีกหลายอย่าง เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ 

นักท่องเท่ียว แต่จากการถูกครอบงำโดยความรู้เก่ียวกับธรรมชาติโดยเฉพาะในเร่ืองของป่าจาก 

ตะวันตก จึงทำให้หน่วยงานราชการโดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและดูแล 

จัดการป้าคิดว่า ร่องรอยของการใช้ปาเซ่นน้ีไม่เป็นสิงท่ีกระทบต่อความย่ังยืนของป่าและ 

ธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันกลับไปมองคนท่ีใช้ป่าโดยมืผลกระทบต่อปาน้อยและก็ไม่น่ามื 

ผลกระทบต่อความย่ังยืนของป้าและธรรมชาติเซ่นกันอย่างชาวบ้าน 1 ชาวกระเหร่ืยง 1 ชาวเขา 1 

เป็นต้น ว่าเป็นผู้ร้ายท่ีต้องถูกย้ายออกไปจากป่า เพราะจะทำให้ปาและธรรมชาติถูกทำลาย 

ท้ังๆ ที่ก็มืการพิสูจน์กันมามากแล้วว่า คนกับปาลามารถอยู่ร่วมกันและพ่ืงพาอาด้ยซึ่งกันและกัน 

ได้เป็นอย่างดี เซ่น การทำไร่หมุนเวียนชองกลุ่มคนท่ีอยู่กับป่ามาหลายร้อยปีอย่างชาวกระเหร่ืยง
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ซ่ึงเป็นวิธีเกษตรกรรมท่ีมืการเปล่ียนไร่จากแปลงหน่ึงไปส่แปลงหน่ึงเร่ือยๆ เพ่ีอพักท่ีปาท่ีถูกใช้ทำไร่ 

แล้วรอให้ป่ากลับพ้ืนคืนมาใหม่จึงเวียนกลับมาใช้ได้อีกน้ัน ปรากฎว่าพ้ืนท่ีป่าท่ีชาวกระเหร่ืยงใช้ 

ทำมาหากินและอยู่อาศัยด้วยนี้กลับมิความอุดมลมบูรณ์, ซาวไทยท่ีอาศัยอยู่ในป่าหลายชุมชน 

สามารถเรียนรู้และปรับตัวอยู่กับปาได้โดยไม่ทำลายป่า นอก1จากน้ียังเป็นผู้รักษาหรือพ้ืนฟูป่า'ใกล้ 

บ้านเอาไว้ได้อย่างอุดมลมบูรณ์เช่นกัน 1 เป็นต้น การท่ีภาครัฐมุ่งส่งเสรีมการท่องเท่ียวเช้งนิเวศน์ 

แต่อีกด้านหน่ึงก็ใช้อำนาจรัฐทำร้ายวิถืชีวิตหรือวัฒนธรรมของผู้คนอีกเป็นจำนวนมากท่ีอยู่กับปา 

อย่างเป็นมิตรซึ่งกันและกันมานานดังกล่าวนี้ เป็นล่ีงท่ีนิธิเห็นว่าไม่ถูกต้อง เพราะถือเป็นการ 

ปฏิบติต่อประชาชนท่ีขาดความชอบธรรม เน่ืองจากในขณะท่ีเอาใจคนไทยกลุ่มหน่ึงท่ีเป็น 

นักท่องเท่ียวและมิเงินกับนักท่องขาวต่างชาติท่ีส่วนใหญ่มีเงินมากกว่าคนไทย แต่กลับไปสร้าง 

ความเดือดร้อนให้แก่คนไทยอีกกลุ่มหน่ึงท่ียากจน

“นอกจากอิทธิพลฝร่ังแล้ว ผมยังสงลัยว่าวัฒนธรรมการใช้ปาแบบนักท่องเท่ียวทำให้ 

การดัดการป้าเพ่ีอความย่ังยืนยังอยู่กับส่วนกลาง เช่น จะให้เช่าป่าไปทำริสอร์ต จะเปิดป่าไหนให้

ท่องเท่ียว จะให้ท่องเท่ียวแบบไหน ฯลฯ ล้วนเป็นการตัดสินใจของส่วนกลางท้ังลิ้น อันท่ีจริง

วัฒนธรรมการใช้ป่าสำหรับท่องเท่ียวน้ีก็เป็นสาขาหน่ึงของการใช้ปาเช้งพาณิชย์น้ันเอง เพียงแต่ 

แทนท่ีจะตัดฟันเอาเน้ือไม้ไปขายก็หาทางทำเงินกับนักท่องเท่ียวแทน ผมลังเกตเห็นว่า ป้ายท่ีเขา 

เอาไปติดไว้ในป้าเพ่ีออธิบายพันธุไม้ต่างๆ น้ันล้วนลงเอยว่าไม้ของพีชน้ันๆ เอาไปทำประโยชน์ 

อะไรได้บ้าง วิธีชักเงาย้อมลีทำได้ยากง่ายเพียงใด แต่ไม่มิป้ายใดท่ีอธิบายถืงความเกาะเกี่ยวกัน 

ของพืชน้ันๆ กับสงมิชีวิตอื่นๆ ในปา (symbiosis ) หรือแง่มุมของระบบนิเวศน์ของพีชน้ันๆ เลย 

ลอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเท่ียวซ่ึงมิชีวิตแวดล้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้พอดื ก็ 

อย่างท่ีกล่าวแล้วแหละครับว่า น่ีเป็นเร่ืองของวัฒนธรรมการใช้ป้าซ่ึงแตกต่างกันระหว่างคนใน 

เมืองท่ีเป็นข้าราชการของกรมป่าไม้กับวัฒนธรรมการใช้ป่าของซาวบ้านและชาวเขา ท้ังๆ ต่างก็ 

มุ่งหวังความย่ังยืนของป่าเหมือนกัน'’ (ฉบับท่ี 1063,1 มกราคม2544)

หยุดทำราย “ดอยสุเทพ,’ ต้องเริ่มจากแก้ค่านิยมผิดๆ

กับสถานการณ์การท่องเท่ียวในเชียงใหม่ซ่ึงเป็นดังหวัดท่ีนิธิใช้ชีวิตอยู่น้ัน นิธิได้กล่าวว่า 

ในปัจจุบันดอยสุเทพในตัวเมืองเชียงใหม่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการส่งเสรีมอย่าง 

เต็มท่ีเพ่ีอเอาใจนักท่องเท่ียวท่ีต้องการไปใช้ชีวิตอยู่บนภูเขา อากาศเย็นสบายเสมือนหน่ึงได้ไป 

เท่ียวท่ีประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แต่ก็ยังลามารถลงมาดับจ่ายซ้ือของใช้ต่างๆ ในตัวเมืองตนดอย 

ลุเทพอย่างสะดวกสบายได้ด้วย ในขณะเดืยวกันหน่วยงานราชการต่างๆ ก็พากันไปท้ังสำนักงาน 

บนดอยลุเทพเป็นจำนวนมาก ท้ังๆ ท่ีส่วนใหญ่สำนักงานซองหน่วยงานเหล่าน้ีไม่มิความจำเป็นท่ี 

จะต้องไปท้ังท่ีดอยสุเทพ รวมท้ังยังมืการบุกรุกดอยสุเทพเพ่ีอการท่องเท่ียวในแบบอ่ืนๆ อีกมาก
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ทั้งหมดน้ีทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธ้ิหรือระบบนิเวศน์บนดอยสุเทพกำลัง 

ถูกทำลายลงอย่างมาก ล่งผลให้เกิดภาวะต่างๆ ท่ีน่าวิตก เซ่น ต้นน้ีาต่างๆ บนดอยสุเทพซ่ึงเป็น 

แหล่งน้ีาสำคัญแห่งหน่ึงของเชียงใหม่น้ันเกิดภาวะน้ําแห้งอยู่บ่อยๆ 1 กล้วยไม้นานาชนิดรวมท้ัง 

ชนิดท่ีหายากและไม่พบท่ีดอยอ่ืนกับนกประจำถิ่นของดอยสุเทพกำลังสูญพันธุ 1 เป็นต้น แม้จะมี 

ความพยายามแกไขภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นกับดอยสุเทพอยู่บ้าง แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ 

หรือเฉพาะหน้าท่ีจะไม,ทำให้ดอยสุเทพกลับมาเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 

เหมือนเดิมได้ คังนันนิธิจึงเรียกร้องให้หันกลับมามองปัญหาที่เกิดข้ึนกับดอยสุเทพเลียใหม่ แล้ว 

แเกิไขกันในลักษณะท่ีมองเห็นความเช่ือมโยงของระบบนิเวศน์ท่ีซับซ้อนของดอยลุเทพอย่างแท้จริง 

ซึงจะทำได้ก็ต้องเร่ิมต้นจากการพยายามเปล่ียนค่านิยมของคนไทยเก่ียวกับดอยสุเทพ เซ่น เป็น 

สวรรค์ของการท่องเท่ียว เป็นต้น ให้ได้เลียก่อน

“ ...'ลวิตเชอร์แลนด์คอมเพล็กซ์’ โรคระบาดท่ีเกิดแก่คนกรุงเทพฯ ก่อนแล้วแพร่มายังคน 

เชียงใหม่อีกโรคหน่ึงซ่ึงมักระบาดอยู่ในคนเชียงใหม่ก็คือ ‘โรคเครือฟ้า -  บัวบานคอมเพล็กช์’ 

อาการของโรคสองอย่างน้ีก็คือ ผู้ป่วยของโรคอย่างแรกจะมองเห็นพระนิพพานเป็นสวิตเซอร์แลนด์

ในชีวิตต้องหาทางตะเกียกตะกายข้ึนไปอยู่อาศัยบนภูเขา  จะหาภูเขาไหนเหนือไปกว่าดอย

สุเทพได้เล่า  จะหาสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองไทยท่ีลงมาซ็อปปิงง่ายๆ อย่างน้ีท่ีไหนได้ ส่วน

อาการของ‘เครือฟ้า-บัวบานคอมเพล็กซ์’ เป็นอีกอย่างหนึ่ง ลืมความจริงของชีวิตไปหมด

ห่วงใยแต่ว่าจุดท่ีเป็นต้นกำเนิดนิยายของตัวยังดีอยู่หรือไม่ เซ่น ห้วยแก้วและวังบานมีน้ัาหรือไม่

ใครจะบ้ย้ีบ้ยำอะไรกับดอยลุเทพซึ่งเป็นเล้นเลือดหล่อเล้ียงชีวิตของตัวก็ช่าง  ประหน่ึงว่าชีวิต

ของตัวไม่ได้แขวนไว้กับสวัสดิภาพของดอยสุเทพ  จะพีนฟูดอยลุเทพข้ึนมาใหม่ได้ ก็ต้อง

บำบัดโรค ‘คอมเพล็กซ์' ท้ังสองของคนไทยให้หายขาดเลียที เพ่ือท่ีว่าเราจะสามารถวางนโยบาย 

ลาธารณะท่ีไม่ข้ามหัวคนท้องถ่ิน แต่กลับเอาผู้คนในท้องถ่ินเป็นตัวต้ัง ไม่ว่าจะล่งเสริมการ 

ท่องเท่ียว , ทำนิคมอุตสาหกรรม 1 หรืออะไรก็ต้องตอบคำถามสำคัญก่อนว่าทำแล้วจะเกิดผลดี 

ผลเลียอย่างไรแก่คนท้องถ่ิน” (ฉบับท่ี 1115,31 ธันวาคม2544)

มุ่งเปลี่ยนวิถีชีวิต คือฐานคิดการทำกำไรของทุนนิยม

นิธิยังคงเขียนบทความท่ีพยายามซ้ีให้เห็นถึงข้อเลียของระบบทุนนิยมท่ีทำให้เกิด 

วัฒนธรรมบริโภคนิยมเข้าครอบงำวิถีชีวิตของผู้คน โดยเขาได้กล่าวว่า ระบบทุนนิยมน้ันจะใช้ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือผลิตสินค้าและบริการโดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งทำกำไร 

เพียงอย่างเดียว แต่เน่ืองจากสินค้าและบริการท่ีขายได้น้ีจะขายได้ก็เฉพาะคนท่ีมืกำลังซ้ือ ทำให้ 

ตลาดมืฃนาดไม่ใหญ่มากนักคือรวมเฉพาะคนท่ีมืกำลังซ้ือเท่าน้ัน เป็นเหตุให้การใช้เทคโนโลยี 

สมัยใหม่ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือรับใช้ระบบทุนนิยมโดยเฉพาะต้องผลิตสินค้าท่ีห่างไกลจากชีวิตปกติ
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ของผู้คนไปเร่ือยๆ เพ่ือขยายตลาด และเพ่ือจะขายสินค้าเช่นน้ีในตลาดท่ีขยายออกไปได้ก็ต้อง 

พยายามเปล่ียนวิถีชีวิตท่ัวไปผู้คนให้ผิดไปจากปกติเลียก่อน ชงวิธีท่ีใช้ได้ผลดีท่ีสุดก็ค้อการ 

โฆษณาท่ีเน้นคุณค่าหรือความหมายในเซิงบริโภคให้แก่สินค้าจนทำให้ผู้บริโภคเช่ือว่าชีวิตของตน 

จะดีตามความหมายหรือคุณค่าที่แฝงมากับสินค้าได้จริง ท้ังๆ ท่ีในความเป็นจริงแล้วอาจไม่มี 

ความจำเป็นแต่อย่างใดที่จะบริโภคสินค้าเหล่าท้ันก็ตาม นิธิได้ยกด้วอย่างสินค้าท่ีระบบทุนนิยม 

ประสบความสำเร็จในการทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเป็นล่ีงจำเป็นในชีวิตปกติ ถ้าขาดไปแล้วก็จะทำให้วิถี 

ชีวิตผิดปกติ เช่น โทรศัพท์มือถีอทีคนเป็นจำนวนมากในหลายสังคมรวมท้ังสังคมไทยด้วยน้ันมีใช้ 

กันอย่างแพร่หลาย ท้ังๆ ท่ีเอาเข้าจริงแล้วการใช้โทรศัพท์มือถีอล่วนใหญ่เป็นการใช้ไปในเร่ืองท่ี 

ไม่ได้มีความจำเป็นแก่วิถีชีวิตปกติของผู้คนเลย เป็นต้น

“ทำให้ความลามารถจะติดต่อกับใครก็ได้ เม่ือไรก็ได้ ท่ีไหนก็ได้ เป็นความจำเป็นพื้นฐาน

ท่ีอารยซนควรต้องมีทุกคน พอทำอย่างน้ันได้สำเร็จ ก็มาถึงกำไรจากการเปลี่ยนรุ่น ผมไม่

เคยได้ยินใครล่ือสารอะไรท่ีสำคัญจริงจังผ่านโทรศัพท์มือถือสักคร้ังเดียวไนชีวิต ท่ีได้ยินน้ันล้วน

เป็นเร่ืองไม่จำเป็นต้องพูด หรือเก็บเอาไว้พูดเมื่อเจอกันก็ได้ทั้งนั้น โทรศัพท์พ้ืนฐานอาจจำเป็น

ลำหริปชีวิตของคนในบางเง่ือนไข แต่ไม่ได้จำเป็นสำหรับชีวิตของคนอีกจำนวนไม่น้อย เช่น ชีวิต 

ผม เป็นต้น แน่นอนคริบว่า มันจะไม่จำเป็นได้ก็ต้องเปล่ียนชีวิตของเราให้กลับมาเป็นปกติใหม่

ค้อมีชีวิตท่ีไม่ต้องพื่งพาอะไรจากภายนอกมากนัก หมายความว่าไม่มีก็สามารถอยู่ได้อย่างมี

ความสุขและความพอใจ จะบรรลุชีวิตปกติอย่างน้ีได้ก็ต้องมีท่าทีต่อชีวิตท่ีประกอบด้วยความ 

อดทน 1 อดใจ 1 รอได้ 1 รับได้ เป็นต้น ซ่ึงเทคโนโลยีล้วนบอกเราว่า ไม่ต้องทน ไม่ต้องอด 

ไม่ต้องรอ ไม่ต้องริบ ชีวิตจึงจะเป็นปกติ" (ฉบับท่ี 1065,15 มกราคม 2544)

อย่าปล่อยให้จุดจบทุนนิยมเป ็นจุดจบของโลก !

อย่างไรก็ตาม แม้จะรู้สึกว่าระบบทุนนิยมในปัจจุบันกำลังใช้เครื่องมือคือวิทยาคาสตรั 

และเทคโนโลยีเปล่ียนโลกให้ทุกอย่างกลายเป็นสินค้าทำกำไรได้หมด โดยไม่สนใจว่าจะเกด 

หายนะอะไรบ้างกับวิถีชีวิตของมนุษย์ ธรรมชาติ และโลก เช่น ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

สร้างแมวท่ีไม่มีโปรตีนชนิดหน่ึงในน้ําลายซ่ึงเป็นลาเหตุให้คนท่ีรักและชอบเล้ียงแมวเกิดอาการแพ้ 

จากการไปโดนโปรตีนในน้ัาลายแมวท่ีถูกเลียอยู่ตามขนของมัน เพ่ือขายแมวท่ีสร้างได้น้ีเป็นสินค้า 

โดยไม่สนใจว่าโปรตีนดังกล่าวน้ีมีหน้าท่ีอย่างไรในการดำรงอยู่ของแมวและในความสัมพันธ์ของ 

แมวกับลื่งอื่นๆ ในโลก 1 หรือทำการโคลนพึชเศรษฐกิจท่ีทนยาฆ่าหญ้าได้สูง เพ่ือจะได้ขายยาฆ่า 

ยาทำกำไรได้มหาศาล โดยไม่สนใจว่าเกษตรกรต้องใช้เงินลงทุนในการปลูกพืชเหล่าน้ีลูงข้ึนตลอด 

จนรับสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกายมากข้ึน 1 เป็นต้น แต่นิธิก็ยังดีดว่า ระบบทุนนิยมได้ 

พัฒนามาถึงจุดสุดท้ายของตัวเองแล้วค้อจุดท่ีกำลังเรื่มทำลายตัวเอง ปัญหาจึงอยู่ท่ีว่าในการ
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ทำลายตัวเองของระบบทุนนิยมน้ัน มนุษยชาติจะทำอย่างไรท่ีจะไม่ให้ตนเอง ธรรมชาติ และโลก 

ต้องถูกทำลายลงไปพร้อมกันด้วย

“วิทยาศาสตร์ได้เข้ามารับใช้การทำกำไรมานานแล้วจนกระท่ังในปัจจุบัน ผมคิดว่าฐาน 

ทางเศรษฐกิจของวิทยาศาสตร์- นับต้ังแต่การถ่ายทอดความรู้ไปถึงการสร้างความรู้ใหม่ๆ ข้ึน

ล้วนได้รับพลังขับเคล่ือนจากการทำกำไรท้ังน้ัน น่ากลัวนะครับ เรากำลังเปล่ียนโลกให้ทุก

อย่างกลายเป็นสินค้าทำกำไรได้หมด โดยไม่ต้องมีความรู้เก่ียวกับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ และ 

ไม่ต้องห่วงว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับส่ิงท่ีถูกตัดแปลงน้ันและโลกท้ังหมดด้วย อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด

แต่ถึงจะเกิดกูก็รวยอื้อซ่าแล้ว  ถ้าเรามองกระแสโลกาภิวัตน์ด้านเดียวคือด้านท่ีถูกผลักตัน

ขับเคล่ือนจากทุนนิยมท่ีกำลังถึงจุดพินาศ เราก็ไม่มีหวังอะไรอื่นนอกจากเริ่มสวดมนต์ แต่ 

โลกาภิวัตน์มีอีกด้านหน่ึงด้วยคือด้านที่ต่อต้านทุนนิยมซ่ึงเป็นเครือข่ายของประชาชนท่ีมองเห็น 

ความพินาศฉิบหายซ่ึงทุนนิยมนำมาให้ ท้ังเป็นความพินาศของผู้คนท่ีเกิดข้ึนแล้วในปัจจุบัน และ 

ความพินาศของชีวิตท้ังโลกซ่ึงเห็นได้ขัดว่าต้องเกิดข้ึนในอนาคต เครือข่ายประชาขนดังกล่าวน้ี 

ครอบคลุมประชาชนจากทุกทวีป จากคนหลายชนช้ันและไJมหลัง จับมือกันไปท่ัวท้ังโลกโดย 

อาดัยล่ือโลกาภิวัตน์ท่ีเรามีอยู่ในปัจจุบัน และนับวันก็จะเพิ่มพลังต่อต้านกว้างขึ้นและมี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น เราก็จะมีความหวังได้ว่า ก่อนที่จะสายเกินไปมนุษยชาติจะลามารถยุติการ 

ทำลายล้างได้ก่อนท่ีทุนนิยมจะดิงลงนรกไป" (ฉบับท่ี 1093 1 30 กรกฎาคม 2544)

ด้านสังคม - วัฒนธรรม

ตารางท่ี 27 จำแนกความกี่ของเนื้อหาทางด้านลังคม-วัฒนธรรมปี2544

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

1. การศึกษาและวิชาการ 6 18.76

2. ศาสนา 4 12.50

3. ค่านิยม 3 09.38

4. คิลปวัฒนธรรม 5 15.63

5. ประวัติศาสตร์ 3 09.38

6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 03.12
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ตารางท่ี 27 จำแนกความถ่ีของเน้ือหาทางด้านสังคม - วัฒนธรรมปี 2544

เน้ือหา จำนวน ร้อยละ

7. อ่ืนๆ

7.1 ส่ือมวลชน 3 09.38

7.2 คนช้ันกลาง 2 06.25

7.3 การรักษาพยาบาล 1 03.12

7.4 อาหารไทย 1 03.12

7.5 ภาษาไทยในสังคมอเมริกัน 1 03.12

7.6 การปรับเปล่ียนลักษณะของกลุ่นคนในสังคมไทย 1 03.12

7.7 สิทธิมนุษยชนไทย 1 03.12

รวม 32 100.0

ในปีนื้บทความของนิธิทางด้านสังคม -  วัฒนธรรมยังคงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับการศึกษา 

และวิชาการมากท่ีสุดเช่นเดียวกับปีท่ีแล้ว และนับเป็นครั้งท่ีสามท่ีเขานำเสนอบทความทางด้าน 

สังคม -  วัฒนธรรมท่ีเป็นเรื่องราวเก่ียวกับการศึกษาและวิชาการมากที่ลุดในรอบปี โดยอีกคร้ัง 

หน่ึงน้ันเกิดข้ึนในปี 2540 ในขณะที่บทความเกี่ยวกั!ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และค่านิยมก็ยังคง 

มีจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ เหมือนปีท่ีผ่านๆ มา สำหรับประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการศึกษา 

และวิชาการในปีน้ืก็ได้แก่ การข้ึให้เห็นอคติทางเพศท่ีมีอยู่ในงานวิชาการโดยท่ัวไปและผลท่ีเกิด 

จากอคติดังกล่าว 1 การโจมดีนักวิชาการท่ีนำความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนไปรับใช้รัฐ 

หรือกลุ่มนายทุนเพ่ือหวังผลตอบแทนในรูปของเงิน อำนาจ และอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงผลเลียท่ีจะ 

เกิดขึ้นแก่คนเป็นจำนวนมากท่ีเป็นคนจนหรือผู้ที่เลียเปรียบทางสังคม 1 การตำหนิสำนักงาน 

ประถมศึกษา จ.ขอนแก่นที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างย่ิงต่อจอมพลสฤษดิ้ในเนื้อหาแบบเรียน 

ประวิตศาสตร์ของตน แทนที่จะสร้างหลักสูตรการเรียนประวัติศาสตร์ท่ีเป็นเร่ืองราวของ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและมีความสืบเนื่องนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันของ 

จ.ขอนแก่น 1 เป็นต้น
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ย้ําอีกหน “วิทยุ” คีอเวทีที่แท้จริงของประชาชน

นิธิได้เน้นยำข้อเรียกร้องของเขาอีกคร้ังหน่ึงเก่ียวกับการทำให้ส่ือวิทยุเป็นเวทีท่ีแท้จริงของ 

ชุมซนท่ัวประเทศตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และคราวน้ีเขาได้หยิบยกรายการวิทยุ 

ท่ีข่ือ “พูดจาประลาตราด" ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น “วิทยุชุมชน” ได้และประสบความสำเร็จได้รับความ 

นิยมเป็นอย่างมากใน จ.ตราดมากล่าวถึงว่า แม้จะมีเวลาออกอากาศแค่ 2 ช่ัวโมงทุกกันอาทิตย์ 

โดยกระจายเสียงท้ังคล่ืนเอเอ็มและเอฟเอ็ม แต่รายการท่ีใช้ภาษาไทยสำเนียงตราดและ 

ดำเนินงานมา 3 ปีแล้วน้ีก็ได้รับความนิยมกว้างขวางข้ึนเรื่อยๆ เพราะเน้ีอหาสาระมีนานาชนิด 

เช่น เป็นเวทีแสดงให้แก่ศิลปินพ้ืนบ้าน 1 ใช้เป็นตลาดขายของให้แก่ผลิตกัณฑ์ท้องถ่ิน ,

เป็นกระบอกเลียงให้ชาวบ้านร้องทุกข์แก่ทางราชการ 1 เป็นต้น จนสามารถทำให้ผู้ฟังรายการเลึก 

ว่ารายการนีเป็น “ห้องประชุม” ของเครีอข่ายความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนจังหวัดตราดได้ 

โดยห้องประชุมนีได้ทำหน้าท่ีถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและความสนใจแก่กันละกันระหว่างสมาชิก 

จนเกิด “ประเด็นลาธารณะ" ร่วมกันบ่อยคร้ัง และประเด็นสาธารณะน้ียังอาจเกิดจากการร่วม 

กำหนดของคนระดับล่างหรือชาวบ้านได้จริงด้วย เพราะรายการพูดจาประสาตราดหรือห้อง 

ประชุมของเครือข่ายความสัมพันธ์ชุมชนจังหวัดตราดเอ้ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้คนทุกระดับ 

ท่ีนิธิหยิบยกมาน้ีก็เพ้ือช้ีให้เห็นว่า สังคมไทยลามารถเปิดให้วิทยุเป็นส่ือกลางหรือเวทีที่ประซาซน 

และชุมชนลามารถใช้ประโยชน์ได้ และจะทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้มากกว่าการปล่อยให้ธุรกิจ 

ต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจเพลงและดนตรียึดครองสื่อวิทยุอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังน้ันต่อไปถ้า 

คณะกรรมการส่ือสารแห่งชาติ (กลช. ) ได้ถือกำเนิดข้ึนมา องค์กรท่ีจะเข้ามาจัดสรรคล่ืนความถ่ี 

วิทยุน้ีจึงควรคิดเง่ือนไขเวลาการออกอากาศวิทยุท่ีรัฐธรรนูญฉบับใหม่กำหนดไว้ 20% สำหรับ 

ภาคประชาซนให้ดี เพ่ือจะได้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนและชุมชนของเขาได้หลาก 

หลายทาง

“วิทยุเป็นส่ือท่ีเหมาะสำหรับประชาชนท่ัวไป ใช้เป็นแหล่งความรู้ความบันเทิงและการมี 

ส่วนร่วมในสังคมได้อย่างดี เราไปพล่าผลาญให้บันกลายเป็นส่ือขายยาและขายเพลงจนไร้ค่าไป

เอง นักเรียนเทคนิคในเมืองไทยประกอบเครื่องส่งได้เองถ้าเขามีวัสดุอุปกรณ์ ฉะน้ัน ชาวบ้าน

อาจเป็นเจ้าของสถานีวิทยุเองก็ได้ จะไม่ดีหรอกหรือครับที่อบต.หลายๆ อบต. รวมกันเป็นเจ้าของ 

สถานีวิทยุ จัดรายการซาวบ้านเพ่ือชาวบ้านได้ตลอด 24 ช่ัวโมงเลย หัดๆทำกันไปเดียวก็พบหน 

ทางวิทยุชาวบ้านของตัวเองข้ึนมา เพราะจัดไม่ดีหรือมีโฆษณาบ้าเลือด ผู้ฟังซาวบ้านก็สามารถ 

นินทาดังๆ จนผู้จัดต้องเปล่ียน ดีกว่าสถานีวิทยุอาชีพซ่ึงอยู่ใต้บังคับของกรรมการกสซ. อันล้วน 

เป็นคนท่ีประซาซนเข้าไม่ถึงทั้งน้ัน นอกจากสถานีวิทยุทั้งหลายต้องแบ่งเวลา20%ให้แก่

ทารวิเคราะห์แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางด้านสังคม วัฒนธรรม



332

รายการเพ่ือซาวบ้านแล้ว ยังควรจัด 20% ให้แก่จัดล้วนซองเจ้าของสถานีท่ีเป็นชุมชนชาวบ้านด้วย 

ถ้ามีร้อยสถานีในเซตคล่ึนวิทยุใด ซาวบ้านก็น่าจะมีสิทธ้ิเป็นเจ้าซองสถานีเองดำเนีนงานเองได้

20% เหมือนกัน ถ้าทำได้จริง จะมีผลเปล่ียนแปลงจังคมมากกว่าการปฏํรูปการศึกษาที่ทำกัน

อยู่เวลาน้ีอย่างแน่นอน,, (ฉบับท่ี 1078, 16 เมษายน 2544)

“ศิลปวัฒนธรรม” นิตยสารพื้นดีทิเ (ยัง)ไม่เจ๊ง

จากสึ่อวิทยุ บทความของนิธิยังมีที่เขียนถึงลึ่อลี่งพิมพ์ประ๓ ทนิตยสารฉบับหน่ึงท่ีตัวเขา 

มีความผูกพันใกล้ซด เพราะถือเป็นหน่ึงในนักเขียนท่ีมีผลงานตีพิมพ์!นนิตยสารฉบับน้ีเป็นระยะๆ 

และท่ีสำคัญนิตยสารฉบับน้ีนับเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทำให้งานเขียนของเขาเป็นท่ีรู้จักของผู้อ่านท่ัวไป 

นิตยสาร'ท่ี'ว่าน้ีก็ศึอ “ศึลปวัฒนธรรม” หน่ึงในนิตยสารท่ีได้รับการยอมว่ามีคุณภาพมากท่ีสุดของ 

ไทย โดยนิธิได้กล่าวว่า การดำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมหลังจากวางแผงมาแล้วกว่า 20 ปีนั้นมา 

จากหลายสาเหตุ ที่สำคัญๆ คือ เป็นเพราะความพยายามของศึลปวัฒนธรรมที่จะนำเอาวิชา 

ความรู้ด้านประวัตศาสตร์โบราณคดี ศิลปะ และวัฒนธรรมโดยเน้นท่ีเร่ีองไทยๆ มาเผยแพร่แก่ 

ประชาชนท่ัวไป ( นิธิใช้คำว่า popularizing knowledge ) ได้ไปประจวบเหมาะกับความต้องการ 

วิชาความรู้ด้านน้ีท่ีมากข้ึนในตลาด โดยความต้องการตังกล่าวเก็ดจากความเปลี่ยนแปลงท่ีเก็ด 

ข้ึนในจังคมไทย จนทำให้คนไทยจำนวนมากพากันแสวงหาความรู้เก่ียวกับประวิติศาสตร์ 

โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมของตนในมุมมองใหม่ 1 เน้ีอหาใหม่ 1 วิธีการใหม่ เพราะชุดความ 

รู้เก่าด้านน้ีท่ีล่งผ่านมาจากอดีตไม่เพิยงพอท่ีจะอธิบายปรากฏการณ์หลายอย่างในจังคมไทย 

ปัจจุบัน และส่ิงท่ีพวกเขาแสวงหาน้ีมีอยู่ในเน้ือหาของศิลปวัฒนธรรม นอกจากน้ีการท่ีวิชาความรู้ 

ในแบบเดียวกับเน้ือหาของศิลปวัฒนธรรมได้กลายเป็นที่ต้องการในตลาดมากข้ึน ยังเน่ึองมาจาก 

คนไทยเป็นจำนวนมากท่ีจับสนงุนงงท่ามกลางกระแลโลกาภิวัตน์ท่ีถาโถมเช้ามาหามากข้ึนเร่ึอยๆ 

น้ัน มีความรู้สึกอยากกลับไปควานหารากเหง้าและอัตลักษณ์ชองตัวเองอย่างรุนแรง และเซ่น 

เดียวกันความรู้สึกน้ีได้รัชการตอบสนองจากศิลปวัฒนธรรม เพราะนิตยสารฉบับน้ีเป็นเวทีท่ี 

เปิดกว้างแก่เน้ือหาเก่ียวกับคน , แบบแผนวัฒนธรรม 1 ศิลปะหลากหลายในจังคมไทย เซ่น เรื่อง 

ของชนกลุ่มน้อย 1 ฃนบธรรมเนียมศิลปะพ้ืนบ้านต่างๆ ฯลฯ และเน้ือหาเหล่าน้ืคืออัตลักษณ์ใหม่ที, 

คนไทยเป็นจำนวนมากกำลังแสวงหาอยู่พอดี เพ่ือจะได้รู้ท่ีทางของตัวเองท่ีเหมาะลมในโลกยุค 

โลกาภิวัตน์

“วิชาความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคนั้น ถ้ายกตัว 

อย่างเฉพาะวิชาประวิติศาสตร์ ขอบฟ้าของประวัตีศาสตร์ไทยขยายกว้างข้ึนในทุกด้าน ไม่ว่าจะ 

เป็นเน้ือหา 1 หลักฐานท่ีใช้ 1 การตีความ ฯลฯ ถ้ายกตัวอย่างประเพณ์ พิธีกรรม จังคมไทยหันมา 

ให้ความสนใจและความสำคัญแก่ประเพณ์พิธีกรรมของชาวบ้านมากข้ึน ในขณะท่ีความรู้เก่ียวกับ
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เร่ืองน้ีท่ีรวบรวมไว้มีอยู่น้อย ศิลปวัฒนธรรมก็ป้อนให้พอดี เพราะมีนักเขียนท่ีเป็นครูบาอาจารย์

อยู่ต่างจังหวัดส่งเรื่องเหล่านี้มาให้มากมาย คนไทยกำลังแสวงหาวิชาความรู้เก่ียวกับศิลปะ

และวัฒนธรรมของตนเองในมุมมองใหม่ 1 เน้ือหาใหม่ 1 วิธีการใหม่ ศิลปวัฒนธรรมโผล่มาใน

ช่วงจังหวะน้ีของลังคม แถมด้วยท่าทีท้าทายคำตอบเก่าๆ ไปพร้อมกัน จึงทำให้ผู้อ่านรู้ลืกว่า

‘ใช่เลย' ได้ง่าย ดูเผินๆ ก็แปลกนะครับ คนท่ีเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์สูงสุดในลังคม

กลับเป็นผู้อ่านนิตยสารท่ีเสนอเร่ืองเก่าๆ แก่ๆ ท่ีดูเหมือนจะไม่มีลมหายใจในปัจจุบันแล้ว เพราะ 

เขาต้องเผชิญกระแสโลกากิวัฒน์เข้มข้นกว่าคนกลุ่มอ่ืนน่ันแหละ ท่ีทำให้เขากระหายจะอ่าน 

ศิลปวัฒนธรรม และเป็นการอ่านเพ่ือค้นหาตัวเองด้วย ไม่ใช่เพ่ือปลอบใจตัวเองเฉยๆ เพราะ 

หนังลือของกรรมการเอกลักษณ์ฯ น่าจะปลอบใจได้ดีกว่า'’ (ฉบับท่ี 1083, 21 พฤษภาคม 2544)

พวกเราก็คนเหมึอนพวกคุณ !

นิธีกล่าว'ว่า ในลังคมเมืองขนาดใหญ่ท่ัวไปของไทย คนท่ีด้อยโอกาสทางลังคมหรือท่ีนิธิ 

เรียกว่าคนเล็กๆ เป็นจำนวนมากน้ันได้ถูกสภาพลังคมเมืองทำลายความเป็นคนลงจนกลายเป็นแค่ 

วัตถุที่ลังคมต้องการเพียงบริการจากพวกเขาเท่าน้ัน ไม่มีความสำคัญในฐานะมนุษย์ท่ีลังคมต้อง 

ใส่ใจมากไปกว่าโทรคัพท์มีอถือ, รถยนต์, โทรทัศน์, หรือวัตถุอื่นๆซึ่งคนในลังคมก็ต้องการ 

บริการจากสิงเหล่าน้ีเช่นกัน อย่างไรก็ตามคนท่ีด้อยโอกาสทางลังคมเหล่าน้ีท่ีก็ตระหนักได้เป็น 

อย่างดีว่าพวกตนถูกลังคมมองเห็นเป็นแค่วัตถุน้ัน กลับไม่ยอมให้สังคมมากำหนดสถานะของพวก 

เขาได้ง่ายๆ เช่นกัน มีความพยายามที่จะทำให้คนกลุ่มอ่ืนในลังคมเมืองทันมามองพวกเขาว่าก็มี 

ความป็นมนุษยํไม่ต่างไปจากคนกลุ่มอื่นในลังคมเมืองเหมือนกัน กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือมีคนเล็กๆ 

อีกเป็นจำนวนไม่น้อยท่ีต่อล้ด้ินรนท่ีจะรักษาความเป็นคนของพวกเขาเอาไว้ เช่น ชาวระแกงท่ีอยู่ 

ในชุมชนสลัมแห่งหน่ึงของจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดป้ายขนาดใหญ่ท่ีหน้าชุมชนสลัมของตนเพ่ือให้คน 

ท่ัวไปได้พบเห็น โดยป้ายตังกล่าวมีข้อความขนาดใหญ่เช่นกันว่า ''คนแป้งเมือง” หรือคนสร้าง 

เมือง ส่วนข้อความอ่ืนๆ ด้านล่างน้ันก็บรรยายรายละเอียดเอาไว้ว่าในรอบแต่ละวันพวกเขาใช้ 

แรงงานทำอะไรบ้าง ซ่ึงงานแต่ละอย่างท่ีเขียนเอาไว้น้ันล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหน่ึงท่ีทำให้เมืองดำรง 

อยู่ได้ท้ังส้ิน 1 ซาวคุ้มท่ี จ.ยโสธรซ่ึงเป็นกลุ่มคนช้ันล่างในเขตเมืองของจังหวัดน้ี เต็มใจท่ีจะเข้าไป 

มีส่วนในงานบุญท้ังไฟท่ีเป็นงานใหญ่สำหรับธุรกิจท่องเท่ียวของทางจังหวัด โดยท่ีซาวคุ้มต้องเสีย 

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากเงินช่วยเหลือท่ีมักให้มาไม่พอเองเป็นจำนวนไม่น้อยในเร่ืองเคร่ืองแต่งกาย 

ของลูกสาวท่ีจะเข้าไปร่วมสร้างสีลันอยู่ในขบวนแห่ท้ังไฟ 1 เป็นต้น นิธิกล่าวว่า การติดป้ายของ 

ขาวระแกงน้ันเป็นการให้ความหมายใหม่แก่ตัวตนของชาวสลัมว่าพวกเขาเป็นคนเต็มคนท่ีเป็น 

ส่วนหน่ึงของระบบลังคมซ่ึงต้ังอยู่บนการพ่ึงพาอาคัยกันและกันระหว่างคนกับคน เช่นเดียวกับการ 

เข้าร่วมขบวนแห่ท้ังไฟของชาวคุ้มท่ีผลประโยชน์ทางธุรกิจจากงานบุญท้ังไฟแทบไม่ได้ถูกกระจาย
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มาถึงพวกเขาเลยน้ัน ก็เป็นการประกาศตัวตนของชาวคุ้มว่าเป็นคนเต็มคนแก่ผู้อ่ืน ซ่ึงถือว่าคุ้มค่า 

กับเงินท่ีต้องจ่ายไปเพ่ือความภาคภูมิในการเข้าร่วมขบวนแห่

‘'คนเล็กๆ จำนวนมากมายซ่ึงอพยพมาจากชนบทเพ่ือมาขายแรงงานและสร้างบริการ 

นานาชนิดสำหรับคนในเมือง นับต้ังแต่กวาดถนน ขนผักในตลาด ไปจนถึงเป็นแม่ค้าแม่ขาย 

ขับรถแท็กซ่ี เป็นกรรมกรก่อสร้าง ฯลฯ ปราศจากแรงงานของคนเล็กๆ เหล่าน้ี ชีวิตของเราจะ 

ดำเนินไปได้อย่างไร แต่คนเหล่าน้ีไม่มืหน้า ไม่มีซ่ือ ไม่มืหัวนอนปลายตีน ไม่มีลูกมีเมีย ไม่มี

อะไรอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตอย่างคนอ่ืนเขา ท้ังหมดน้ีไม่มีในสำนึกของคนท่ัวไปนะครับ....

การเอารัดเอาเปรียบในหมู่บ้านชนบทก็มี แต่เป็นคนละลักษณะกับการเอารัดเอาเปรียบในเมือง 

ซึงเราสามารถกระทำต่อคนอ่ืนโดยมองเขาเป็นคนไม่เต็มคน หรือพูดอีกอย่างหน่ึงก็คือทำลาย 

ความเป็นมนุษย์ของเขาลงเสียก่อน แล้วก็ชำเราให้เต็มท่ีโดยไม่ต้องตะฃิดตะขวงใจเลย พูดให้

น่ากลัวกว่านึก็คือ การขูดรีดในระบบทุนนิยมน้ันทำลายความเป็นมนุษย์ของคนลงได้สุดสุด ....

การท่ีซาวคุ้มร่วมขบวนแห่ในงานบุญบ้ังไฟซึงเป็นงานใหญ่ของลังหวัดคือการประกาศตัวตนของ 

เขาในฐานะคนเต็มคนแก่ผู้อ่ืน เช่นเดียวกับท่ีชาวสลัมระแกงประกาศตัวว่าเป็น ‘คนแป๋งเมือง’ จะ 

ต้องควักเน้ือเพ่ือยืนยันและรักษาความเป็นคนเต็มคนไว้เท่าไรก็ถึอว่าคุ้มอย่างแน่นอน1’ (ฉบับท่ี 

1070, 19 กุมภาพันธ์2544)

ตำหนิคนช้ันกลางไทย มองอะไรต้ืนเพราะเอาตัวเองเป็นใหญ่

เก่ียวกับคนช้ันกลางไทย นิธิได้นำเสนอบทความโดยกล่าวว่า จากการท่ีคนช้ันกลางไทย 

ส่วนใหญ่มีทัศนะแบบปัจเจกจนไม่ค่อยใส่ใจลังคมและมีผลให้ท่ีผ่านมาเวลาจะคิดหรือทำอะไร 

จึงไม่ค่อยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างอย่างแท้จริง รวมท้ังการมีโลกทัศน์ในลักษณะ 

แยกส่วนจนไม่สามารถเช่ือมโยงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนท้ังลังคมเข้าหากันได้ (ซ่ึงข้อ 

บกพร่องทั้งสองอย่างน้ีนิธิกล่าวว่าเป็นผลมาจาก “ความรับรู้” ของคนช้ันกลางไทยท่ีเกิดจากระบบ 

การศึกษาไทยและการรับข้อมูลข่าวสารผ่านล่ือมวลชนไทย)น้ัน ทำให้การเข้ามามีส่วนร่วมผลักดัน 

ลังคมของคนช้ันกลางไทยไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนเช่น การปราบปรามการคอร์รัปขัน ขาด 

แนวร่วมจากคนกลุ่มอ่ืนๆ ในลังคม หรือทำให้การเปล่ียนแปลงท่ีคนช้ันกลางมีส่วนสำคัญในการ 

ร่วมผลักดันจนสำเร็จ เช่น การเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดีอย่างท่ีควรจะ 

เป็น หรือทำให้ความพยายามของคนช้ันกลางท่ีจะผลักดันหรือมีส่วนร่วมผลักดันลังคมไปในทางท่ี 

ดีอาจไปสร้างความเดือดร้อนให้แก'ผู้คนอีกเป็นจำนวนมากในลังคมได้ เช่น คนช้ันกลางเข้ามา 

ร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพราะคิดว่าจะช่วยรักษาทรัพยากรท่ีตนเองจำเป็นต้องใซให้ย่ังยืน โดยไม่ 

ได้มองว่าทรัพยากรน้ันคนกลุ่มอ่ืนก็อาจต้องใช้เพ่ือดำรงชีวิตด้วยเหมือนกัน ดังน้ัน คนช้ันกลางจึง 

อยากรักษาปาเพ่ือให้ตนเองมีน้ัาไว้ใช้ตลอดไป แต่ระแวงว่าถ้าปล่อยให้คนช้ันล่างหรือซาวบ้านใช้
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ป่าด้วยจะทำให้ป่าเล่ือมโทรมหรอหมดไปจนคนช้ันกลางขาดนำ 1 คนชันกลางเป็นจำนวนมากท่ี 

ชื้อสินค้าหรืออาหารจากท้นค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้ามาบริโภค กลับเห็นด้วยอย่างง่ายดาย 

กับการห้ามผู้ค้าไม่ให้ค้าขายแบบน้ีต่อไป โดยมองไม่เห็นผลกระทบท่ีจะเกดกับชีวิตชองคนอึก 

เป็นจำนวนมากในลังคมรวมท้ังชีวิตของคนช้ันกลางเองด้วย 1 เป็นต้น

'‘คนชั้นกลางไทยมีปัญหาที่มองความฟลื่ยนแปลงอย่างตื้นๆ เพราะเอาตัวเองเป็น 

มาตรวัดอยู่ฝ่ายเดียว ขาดความเความเข้าใจคนกลุ่มอ่ืนในลังคม ในลังคมท่ีคนช้ันกลางยังมี 

จำนวนน้อยความเปล่ียนแปลงทางลังคมท่ีคนช้ันกลางผลักดันจึงขาดพันธมีตร เช่น มาตรการ 

ปราบคอร์รัปช้ันไนรัฐธรรมนูญไม่ได้รับความสนใจจากคนกลุ่มอ่ืน ’’ (ฉบับที่1099,10 กันยายน

2544)

“โดยท่ัวๆ ไปมักเช่ือกันว่า คนช้ันกลางเป็นหัวหอกผลักดันประชาธิปไตย แต่คนช้ันกลาง 

ไทยร้บภาระอันน้ีอย่างแปร่งๆ กล่าวคออาจรวมตัวกันเพ่ือชับไล่ ‘เผด็จการ’ ท่ีตัวไม่ไว้วางใจออก 

ไป แต่ก็ไม่ไล่ไจเพียงพอท่ีจะติดตามตรวจสอบควบคุมรัฐอย่างใกล้ชีดตลอดไป ‘เผด็จการ’ ไม่ใช่ 

ล่ืงท่ีน่ารังเกียจแก่คนช้ันกลางไทยนัก ขอไห้เป็น ‘เผด็จการ’ ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น การเมีองของ 

คนช้ันกลางจึงเป็นการเมีองของคนท่ีกล่าวหากันและกันด้วยเร่ืองคอร์รปช้ันเพียงเรื่องเดียว ไม่ใช่

การเมีองของการกำกับควบคุมเชิงนโยบายและการต่อรองท่ีเท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่ม ถ้า

ขาดชาวบ้านในท้องอ่ืนต่างๆ ท่ีลุกช้ืนมาไข้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพ่ือปกป้องทรัพยากรไนท้องอ่ืน 

ของเขา และกระจายไปท่ัวประเทศอยู่ในขณะน้ีเลียแล้ว ประชาธิปไตยไทยจะมีความหมายแต่ 

เพียงการลุกช้ืนยดถนนราชดำเนินหรือสีลมหรือพระอาทิตย์เป็นครั้งๆ ไป เพ่ือเปล่ียนตัวนายก 

รัฐมนตรีไห้ถูกใจเท่าน้ัน” (ฉบับท่ี 1112,10ธันวาคม 2544)

หาหมอบำบัดจิตหรีอมาคดแก ํไขที่ต้นเหตจุะดีกว่า?

นิธิกล่าวว่า ความป่วยทางจิตท่ีไม่ถึงช้ัน “บ้า” ท่ีมักเกีดช้ืนกับคนไทยในลังคมเมืองน้ัน 

ควรจะแก้ไขกันท่ีต้นเหตุมากกว่าที,จะปล่อยให้อาการหนักแล้วจึงค่อยมาพบจิตแพทย์เพ่ือรับการ 

บำบัด กล่าวดีอ 1.ต้องพยายามปรับเปลี่ยนวิถึชีวิตของตนเองไม่ให้มีความโดดเด่ียวหรือมีความ 

ลัมพันธ์กับผู้อ่ืนน้อยเกินไป 2. อย่าปล่อยให้วัฒนธรรมบริโภคนิยมมาบังคับไห้รู้สึกแปลกแยกจาก 

ตัวตนท่ีแท้จริงของตนเอง จนพยายามเป็นหรือกินสิงท่ีตลาดสร้างช้ืนมาเพื่อจะได้ทำกำไรได้มากๆ 

จาการขายสินค้า อาหาร บริการ ฯลฯ ท้ังๆ ที่ลื่งที่เป็นหรือกินนั้นตัวเองไม่ได้อยากเป็นจริงๆ หรือ 

ขอบกินจริงๆ 3. พยายามช่วยกันผลักดันไห้ลังคมเลิกยอมรับมาตรฐานท่ีกว้างจนเกินไปชองพฤติ 

กรรมที่ถือว่าเป็นความป่วยทางจิตที่ไม่ถึงช้ืนบ้า เซ่น เด็กชนเกินไปก็ต้องไปพบจิตแพทย์, ใครท่ี 

รักคนเพศเดียวกันก็ถูกจัดว่ามีปัญหาทางจิต 1 เป็นต้น เพราะจะทำไห้เหลือมาตรฐานของ
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พฤติกรรมปกติที่แคบๆ ไปด้วย ล่งผลให้พฤติกรรมอีกมากมายท่ีไม่น่าจะมีอันตรายร้ายแรงอะไร 

กลายเป็นปัญหาช้ืนมาได้

“กาลเวลาย่อมรักษาบาดแผลได้ทุกชนิด แต่ท่ีรักษาได้จริงน้ันไม่ใช่การผ่านเลยของเวลา

เฉยๆ หากเป็นเพราะเหตุการณ์อ่ืนท่ีแทรกเข้ามาในช่วงเวลาน้ันๆ ต่างหาก  ต่ืนตีห้า เอาลูก

ไปล่งโรงเรียน กลับห้าโมงไปรับลูกท่ีโรงเรียนแล้วก็ฝ่ารถติดอีกสองช่ัวโมง แวะช้ือกับข้าวถุงกลับ 

ไปกิน กว่าจะถึงบ้านก็ปาเข้าไปเกือบหน่ึงทุ่ม กินข้าวกินปลาเสร็จก็ต้องรีบนอนเพ่ือต่ืนเข้าไปล่ง

ลูกใหม่ จะเหลือเวลาอะไรไว้มีความลัมพันธ์กับใคร จะไปสร้างความลัมพันธ์กับใครอ่ืนเพ่ือ

บำบัดความเจ็บปวยได้ล่ะครับ  เป็นล่ิงท่ีเราไม่ได้เป็นจริง กินส่ิงท่ีเรา'ไม่,ได้'ชอบ'จริง หรือสวม

ใส่เส้ือผ้าท่ีเราไม่รู้สึกสบายใจจริงๆ ก็คึอไม่ได้โอกาสเป็นตัวของตัวเองลักทีน้ันเอง น่าจะเป็น

สาเหตุของความเจ็บไข้ทางใจอย่างหน่ึง เพราะหาตัวเองไม่เจอ  เด็กซนเกินไปก็ต้องหาหมอ 1

เด็กไม่ชอบเรียนเลขก็ต้องหาหมอ 1 ชอบนอนกับคนเพศเดียวกัน™ ฯลฯ  คนสมัยน้ีใจแคบลง

หรือไม่ท่ีสร้างมาตรฐานของพฤติกรรมปกติไว้แคบๆ นิดเดียว และมองอะไรท่ีไม่ตรงกับมาตรฐาน 

อันน้ันด้วยความแคลงใจเสมอ จึงมีเหตุให้ใครต่อใครคิดเสมอว่า ‘กูท่าจ๘!องลั’ ...”

(ฉบับท่ี 1072, 5 มีนาคม 2544)

วิชาการที่ไม่หลงที่งชาย-หญิง จะนำสูโลกแห่งความจริงท่ีเท่าเทียมทางเพศ

บทความด้านการศึกษาและวิชาการของนิธิในปีน้ีท่ีน่าสนใจ ได้แก่ บทความที่วิพากษ์ 

วิจารณ์อคติทางเพศท่ีมีในงานวิชาการ โดยนิธิกล่าวว่า วิชาความรู้ท่ีสอนกันอยู่ท่ัวโลกในปัจจุบัน 

ซ่ึงส่วนใหญ่สร้างช้ืนโดยเพศชายน้ันเต็มไปด้วยอคติทางเพศ กล่าวคือ เป็นวิชาความร้ท่ีต้ังอยู่บน 

พื้นฐานของทัศนคติท่ีเหินเพศชายหรือความเป็นเพศชายมีความสำคัญกว่า 1 เด่นกว่า 1 และเก่ง 

กว่าเพศหญิงหรือความเป็นเพศหญิง หรือผู้ชายเป็นผู้กระทำหรือขับเคล่ือนให้ทุกอย่างดำเนินไป 

ทำให้ทัศนคติน้ีกลายเป็นมุมมองท่ีครอบงำผู้ชายและผู้หญิงผ่านระบบการศึกษาและการปลูกฝัง 

อบรมรุ่นแล้วรุ่นเล่า และเม่ือประกอบกับการมีตัวอย่างจากชีวิตจริงให้เหินเป็นประจักษ์อีกมาก 

มาย จึงเป็นเหตุให้ผู้คนส่วนใหญ่ในทุกลังคมมีอคติทางเพศรวมท่ังพร้อมท่ีจะยอมรับมุมมองท่ีเกิด 

จากอคติทางเพศโดยไม่รู้ตัว

“การกำเนิดเป็นเร่ืองของสเปิร์มท่ีมาจากผู้ชาย ส่วนไข่ของผู้หญิงน้ันเป็นผู้ถูกกระทำ 

เท่าน้ัน ช้ืายังส่อนัยว่าการแข่งขันเริมมาต้ังแต่ก่อนชีวิตเลียอีกและคนแข่งคือฝ่ายผู้ชาย ในขณะท่ี 

ฝ่ายผู้หญิงอยู่เฉยๆ รอรับบำเหน็จท่ีผู้ชายแข็งแกร่งนำมาบำเรอเท่าน้ัน บทความของ 

Resurgence บอกว่านึ่เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียว เพราะอีกคร่ึงหน่ึงก็คือไข่ของผู้หญิงน้ันมี 

ตะขอซ่ึงย่ืนออกมาเก่ียวเสปิร์มตัวนั้นเข้าไปผสมด้วยต่างหาก กลายเป็นคนละภาพไปเลย คือไข่
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เป็นผู้เลือกลเปิริม ไม่ใช่ลเปิร์มเป็นผู้เลือกไข่ ชีวิตถือกำเนิดข้ึนมาจากการตัดสินใจของไข่ท่ีมาจาก

ฝ่ายหญิง ไม่ใช่การแช่งขัน ไม่ใช่ความแข็งแกร่งของลเปิร์มท่ีมาจากฝ่ายผู้ชายล้วนๆ มุมมอง

ท่ีเห็นเพศชายสำคัญ 1 เพศชายเป็นฝ่ายกระทำ 1 เพศชายเป็นพลังขับเคล่ือนโลกและชีวิต 1 เป็น 

ฝ่ายเด่น ฯลฯ น้ันถูกปลูกฝังมาแต่อ้อนแต่ออก ลอดคล้องกับโลกท่ีเป็นจริงตามที่ใครๆ ก็มองเห็น 

(เพราะโลกท่ีเป็นจริงในชีวิตของเราน้ันลร้างข้ึนจากมุมมองอย่างน้ี ) จึงเป็นมุมมองที่มีอิทธิพล 

อย่างลึกข้ึงท้ังต่อผู้ชายและแม้แต่ผู้หญิง แต่น้ีเป็นความหลงอย่างหน่ึง หากทว่า เราสรุปความ 

เป็นจริงท่ีเราลังเกตจากการศึกษาของเราตามมุมมองอย่างน้ีได้ง่ายๆ เพราะเราไม่เคยคิดว่าน้ีเป็น 

ความหลง อคติทางเพศจึงเก็ดข้ึนโดยเราไม่รู้ตัว” (ฉบับที่1086, 1 มิถุนายน2544)

อย่างเพงไ,วใจ “อะไร” ทึ๋เป็น1วิชาการ

นอกจากน้ีนิธิกังโจมตีการนำอ้อสรุปทางวิชาการท่ีมีลักษณะแยกส่วนกล่าวศึอวินิจฉัย 

ตัดลินล่ืงใดส่ิงหน่ึงโดยแยกล่ืงน้ันออกจากเง่ือนไขท้ังหมด มาใช้เป็นอ้ออ้างในการดำเนินโครงการ 

ต่างๆ ท่ีลร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะคนช้ันล่างหรือชาวบ้าน ข้ึงก็มักได้ผล 

เพราะลังคมไทยมักโน้มเอ้ยงท่ีจะยอมริบอ้อสรุทางวิชาการง่ายเกินไปโดยไม่ได้เช้าไปตรวจสอบ 

งานวิชาการเหล่าน้ันให้กระจ่างพออยู่แล้ว เป็นเหตุให้การเรียกร้องขอความเห็นใจโดยผู้ท่ีได้ริบ 

ผลกระทบจากโครงการต่างๆ ของริฐหรือของตัวแทนหรือพันธมิตรของริฐน้ันแทบไม่เคยได้ริบความ 

ใส่ใจจากลังคม วิชาการแบบแยกส่วนท่ีปราศจากเง่ือนไขท่ีจะทำให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างรอบ 

คอบเช่นน้ี จึงกลายเป็นเครื่องมือรองทั้งริฐและทุนท่ีเป็นเจ้าของโครงการต่างๆ เสมอมา ตังน้ัน 

เพื่อเป็นการลดบทบาทและความสำคัญของงานวิชาการที่มักทำลายระบบความลัมพันธ์ของคน 

กับคน, คนกับธรรมชาติตังกล่าว นิธิจึงได้เรียกร้องไห้ลังคมไทยตระหนักไว้ว่า ควร,ใช้วิ’จารณ 

ญาณอย่างรอบคอบต่ออ้อสรุปทางวิชาการข้ึงนำมาใช้สนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบ 

อย่างมหาศาลต่อคนอื่นอ้กมากมายที่อยู่ร่วมลังคมเดืยวกัน เพราะนักวิชาการไม่ใช่ผู้ท่ีจะลามารถ 

สร้างความรู้ต่างๆ ได้อยู่กลุ่มเดียว คนทุกคนก็ลามารถสร้างความรู้ต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน ยงใน 

ปัจจุบันนักวิชาการเป็นจำนวนมากกังขาดความน่าเช่ือถืออีกด้วย เน่ืองจากใช้ความสามารถของ 

ตนไปในทางท่ีไม่ถูกต้องไร้จรรยาบรรณ เพียงเพ่ือแลกกับค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ

“สร้างเข่ือนปิดแม่น้ัาท้ังสายดีเพราะจะไดํไฟฟ้าและได้แหล่งน้ัา โดยไม่ได้ดูเง่ือนไขของ 

การใช้พลังงานท้ังหมด ไม่ได้ดูว่าแต่เดิมก็มีแหล,งน้ัาอยู่แล้ว และชีวิตของผู้คนล้วนเป็นทายาท 

มรดกท่ีลังสมมาเน่ินนานในการใช้ประโยชน์จากน้ีาแบบเก่าอย่างย่ังยืน เม่ือเปลี่ยนสภาพแหล่งนั้า

ไปใหม่ เขาจะอยู่ได้อย่างไร และใครกันแน่ท่ีจะเป็นผู้ใด้ประโยชน์จากแหล่งน้ัาแบบใหม่เช่นน้ี....

สร้างโรงไฟฟ้าดีอย่างโน้นอย่างน้ีโดยไม่ต้องมองว่าเง่ือนไขอะไรบ้างท่ีดี และในเง่ือนไขอะไรบ้างท่ี 

ไม่ดี สร้างโรงบำบัดน้ัาเลียต้องรวมศูนย์ถงดี ในเง่ือนไขอะไรบ้างก็ไม่รู้ไม่ข้ึ เป็นต้น วิชาการท่ี
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ปราศจากเง่ือนไขจึงมักให้ผลท่ีโหดร้ายทารุณต่อผู้คนเสมอ เพราะวิชาการเหล่าน้ีไม่เห็นหัวผู้คนใน

ท้องถน ไม่เห็นหัวนกเงือก ไม่เห็นหัวปลาวาฬมาแต่ต้นแล้ว  ย่ิงรัฐธรรมนูญและกฎหมายไป

กำหนดให้นักวิชาการ (ในคราบชองอธิการบดีบ้าง ในคราบอ่ืนๆ บ้าง) มีอภิสิทธิ,เหนือคนอ่ืนใน 

กระบวนการตัดสินใจทั้งทางการเมืองและเร่ืองอื่นๆ อยู่มาก เซ่น เฉพาะนักวิชาการท่ีอยู่กับบริษัท 

ลงทะเบียนแล้วเท่าน้ันท่ีมีสิทธิ,ท้าการศึกษาประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการต่างๆ 

ชาวบ้านไม่มีสิทธและไม่ได้รับการสนับลนุนให้ทำเอง เป็นต้น เลยเปิดโอกาสให้ต๊อกเตอรัด๊อกดีน 

ท้ังหลายทำรายได้มโหฬารจากการเป็นมีอบีนรับจ้างอยู่บนหัวชาวบ้านในทุกวันน้ี เป็นต้น .... 

กระบวนการตัดสินใจท่ีเป็นธรรมไม่เก่ียวกับวิชาการแต่เป็นเร่ืองของการต่อรอง ฉะน้ันจึงต้อง 

เปิดเวทีต่อรองให้กว้างขวางท่ีสุด ไนขณะเดียวกันก็ต้องจัดให้ทุกฝ่ายมีอำนาจเท่าเทียมกันบนเวที 

ต่อรอง,' (ฉบับท่ี 1105, 22 ตุลาคม 2544)

“มธก.ท่าพระจันทร์” สำคัญต่อความเป็น “ธรรมศาสตร์”

กรณีที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องการจะย้ายนักศึกษาระตับปริญญาตรีทั้ง 

หมดจากสถานท่ีของมหาวิทยาลัยที่ท่าพระจันทร์ซ่ึงเป็นท่ีต้ังด้ังเดิมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(มธ.) ให้ไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแทน โดยสถานท่ีของ มธ.ทีพระจันทร์ก็จะ 

ให้ใช้เป็นท่ีศึกษาเฉพาะของนักศึกษาระตับปริญญาโทและเอกต่อไปน้ัน ท่ามกลางบรรยากาศการ 

ต่อต้านการย้ายตังกล่าวจากผู้คนฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะศิษย์เก่า มธ. นิธิซ่ึงแม้ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า 

ของสถาบันการศึกษาแห่งน้ีก็ได้ออกมาเขียนบทความเก่ียวกับเรื่องน้ีด้วย โดยกล่าวว่า เขาเห็น 

ด้วยกับฝ่ายท่ีต่อต้านการย้าย เพราะท่าพระจันทร์น้ันสำคัญต่อความเป็นธรรมศาสตร์อย่างยิ่ง 

กล่าวคือ ความเป็นชุมชนท่าพระจันทร์และวิถีชีวิตของประชาชนอีกมากมายท่ีได้เข้ามาเก่ียวข้อง 

กับท่าพระจันทร์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นวัฒนธรรมของคนธรรมดาท้ัวไปท่ีไร้อภิสิทธ้ิน้ัน 

มีอิทธิพลต่อ มธ.นับตั้งแต่เร่ืมก่อตั้งเมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) 

และนิธิคิดว่าอิทธิพลนี้มีความสำคัญต่อมธ.ถึงขนาดที่ว่า ถ้าธรรมศาสตร์ไม่ได้ต้ังอยู่ท่ีท่าพระ 

จันทร์ก็อาจไม่มีประว้ตศาสตร์ของธรรมศาสตร์อย่างท่ีทราบกันดีในปัจจุบันก็เป็นได้ เพราะการท่ี 

มธ.ได้ลัมพันธ์กับคนท่าพระจันทร์และผู้ท่ีลัญจรผ่านแถวท่าพระจันทร์น้ัน มีส่วนสำคัญให้นัก 

ศึกษามธ.ได้รับรู้และซึมซับถึงชีวิตของคนธรรมดาสามัญ จนส่ิงท่ีได้รับรู้และซึมซับน้ีก็ได้เข้ามา 

หลอมรวมอยู่ในสปิริตของนักศึกษามธ.ที่ยังสร้างข้ึนจากปัจจัยอื่นๆ ด้วย และผลท่ีเกิดข้ึนจาก 

ลปิริตน้ีก็ดูได้จากบทบาทอันโดดเด่นของ มธ.ในพัฒนาการทางการเมืองของไทยนับย้อนหลังจาก 

บี 2519 ลงไปถึงยุค มธก.หรือยุคแรกๆ ของสถาบันการศึกษาแห่งน้ี

“แม้ธรรมศาสตร์ต้ังอยู่กลางเมืองซ่ึงเป็นศูนย์อำนาจรัฐ แต่ธรรมศาสตร์กลับไปลัมพันธ์กับ 

คนท่าพระจันทร์ซ่ึงอยู่ห่างไกลจากรัฐ ผมจึงเห็นด้วยกับอาจารย์มธ.ที่อยากจะรักษาปริญญาตรีไว้
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ที่ท่าพระจันทร์ เพราะท่าพระจันทร์น้ันสำคัญต่อความเป็นธรรมศาสตร์ แต่แค่น้ี'1ม่พอครับ....

นอกจากต่อล้ให้ท่าพระจันทร์ยังมีบทบาทสำคัญส่วนหน่ึงในการผลิตปริญญาตรีต่อไปแล้ว ยัง 

จำเป็นต้องท!นฟูสปิริตของความเสมอภาคและความเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของระบอบ 

ประชาธิปไตยไปพร้อมกันด้วย และคุณค่าของท่าพระจันทร์น้ันไม่ได้อยู่ท่ีประว้ติศาสตร์เท่ากับการ 

เรียนรู้ลปิริตร่วมกันไปกับประชาชนระคับท่าพระจันทร์สปิริตท้ังสามน้ีไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะท่ีท่า 

พระจันทร์ด้วย ไม่ว่าธรรมศาสตร์จะไปอยู่ท่ีไหน ธรรมศาสตร์ก็ต้องเป็นธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 

หรือมธก.เสมอไป1' (ฉบับท่ี 1080, 30 เมษายน 2544)

ประว้ต “สฤษดี้’’ ไซร้ ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ “ขอนนก,บ’,

นิธิยังได้เขียนบทความตำหนการท่ีสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นหรือลปจ. 

ขอนแก่น ได้บรรจุประว้ตฃองจอมพลสฤษด้ิ ธนะรัชต์ลงในแบบเรียนประว้ติศาสตร์ของตนใน 

ฐานะวีรบุรุษที่นำพาความเจริญมาลู่จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงถือเป็นการให้ความสำคัญท่ีมาก๓ น 

ความเป็นจริงและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์สำหร้บการเรียนเของนักเรียน กล่าวอีก 

นัยหนึ่งก็ศึอแบบเรียนประว้ตศาสตร์เล่มน้ีได้กลายเป็นตำราเรียนประวัติศาสตร์ในแนวทาง 

ประว้ติศาสตร์วีรบุรุษ หรือการใช้บุคคลศึอจอมพลสฤษดึ๋เป็นเพียงปัจจัยเดียวสำหรับอธิบายความ 

เปล่ียนแปลงและพัฒนาการของจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงเป็นแนวทางการศึกษาประว้ติศาสตร์ท่ีนิธิ 

ไม่เห็นด้วย เพราะความเปล่ียนแปลงท่ีเคยเกิดขึ้นมาในอดีตนั้นล้วนมีความสลับซับช้อน มีแรง 

ผลักคันจากปัจจัยท่ีหลากหลายไม่ใช่จากปัจจัยท่ีเป็นบุคคลเพียงปัจจัยเดียวเท่าน้ัน โดยปัจจัยท่ี 

หลากหลายน้ันได้กระทำต่อกันและกันจนเป็นผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างท่ีได้เกิดข้ึนไปแล้ว 

ประว่ตศาสตร์ของขอนแก่นก็เป็นเช่นน้ีเหมือนกัน นิธิจึงเห็นว่าแทนที่แบบเรียนประว้ตศาสตร์ของ 

ลปจ. ขอนแก่นจะเป็นเช่นท่ีได้ผลิตออกมาแล้วน้ีซ่ึงก็ไม่แตกต่างจากหนังลือแบบเรียน 

ประว้ติศาสตร์ท้ังหลายท่ีเคยใช้ในโรงเรียนมานานและยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นการดีกว่ามาก 

ถ้าแบบเรียนประวัติศาสตร์ของลปจ.ขอนแก่นจะมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวของกระบวนการเปล่ียน 

แปลงของท้องถิ่นนับจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งท่ีเป็นความเปล่ียนแปลงในยุคต่างๆ และความเปลี่ยน 

แปลงในยุคลมัยท่ีจอมพลสโเษด้ิแดะบริวารของเขาเข้ามามีอำนาจบริหารประเทศไทยในลักษณะ 

เผด็จการเต็มขั้นด้วย กล่าวเฉพาะความเปล่ียนแปลงของขอนแก่นในอุคจอมพลสฤษดก็ต้องไม่ 

ออกมาในทำนองยกย่องจอมพลสๆษดิ้มากเกินจริง แต่ควรเน้นไปท่ีขอนแก่นในยุคน้ันได้กลาย 

เป็นศูนย์กลางการค้าพืชไร่ โดยมีเครือข่ายการขนส่งคมนาคมท่ีใหญ่โตรองรับ ซึ่งนำความเปล่ียน 

แปลงอย่างมโหฬารมาลู่ขอนแก่นและพ้ืนท่ีกว้างขวางของอีกหลายจังหวัดโดยรอบ และในความ 

เปลี่ยนแปลงนี้ก็มีคนระดับต่างๆ เป็นจำนวนมากท่ีมีบทบาทสำคัญในประว้ตศาสตร์ช่วงน้ันเช่นกัน
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เช่น ชาวไร่ซาวนา 1 พระ 1 ชาวจีนท่ีเป็นเจ้าของกิจการการAาต่างๆ 1 เจ้ามือหวยเถื่อน 1 

หมอพื้นบ้าน 1 เป็นต้น

“การใช้บุคคลเป็นปัจจัยเดียวสำหรับอธิบายความเปล่ียนแปลง เป็นการอธิบายอดีตที่

บิดเบือนเหลือรับประทานทีเดียว  บุคคลเป็นเพียงปัจจัยหน่ึงซึงไม่ได้เป็นปัจจัยอิสระ หากตก

อยู่ภายไต้การกระทำของปัจจัยอ่ืนๆ เหมือนกัน จะลางความสัมพันธ์ของกันและกันของปัจจัย 

เหล่านี้ออกมาดูกันจะจะ จึงไม่อาจทำได้ง่ายๆ ด้วยทัศนคติท่ีอยากยกย่องใครข้ึนมาเป็นวีรบุรุษ

.... ประโยชน์ของประวิติศาสตร์ อยู่ที่ลติปัญญาสามารถจะวิเคราะหํลงต่างๆ ภายไต้เง่ือนไข

และสถานการณ์หรือบริบทที่แตกต่างกันได้ต่างหาก  ‘ชาติ’ จะเป็นอะไรได้เล่าครับ ถ้าไม่ใช่พ้ืน

ท่ีซ่ึงเราทุกคนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ รวยหรือจน ล้วนมีส่วนอันเท่าเทียมกันไนพ้ืนท่ีน้ัน ประว้ตศาสตร์ 

แห่งชาติจึงต้องเป็นประวัติศาสตร์ท่ีดึงเอาทุกคนทุกโคตรเหง้าศักราชเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ

ประวัติศาสตร์อย่างเสมอหน้ากัน ทุกคนต้องเข้ามารับผิดชอบชาติร่วมกัน จะให้เขาริบผิดชอบ

ได้ชาติต้องเป็นลมบิตของเขาทุกคน แม่ในความทรงจำของชาติ ทุกคนก็ควรได้มีส่วนเป็นเจ้าของ 

ความทรงจำน้ันด้วย กว่าจะเป็นขอนแก่นก็มืคนอีกหลายแลนหลายล้านท่ีมืบทบาทอย่างสำคัญ 

เร่ืองราวของเขาไม่อาจทดแทนได้ด้วยลฦษด้ิ ธนะริช่ต์เพียงคนเดียว คนเหล่าน้ันหายไปไหนท้ังๆ 

ที่ลูกหลานของเขาอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง,’ (ฉบับท่ี 1094, 6 สิงหาคม 2544)

มาอธิบายสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยภาษาไทยจะดีกว่า ?

นิธิไม่ค่อยเห็นด้วยกับนักอนุรักษ์ภาษาไทยส่วนใหญ่ท่ีแม้จะออกมายอมรับว่าภาษาไทย 

เปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็มักจะกล่าวหาความเปล่ียนแปลงของภาษาไทยท่ีพวกตนไม่เห็นชอบหรือไม่ 

ยอมรับว่าจะทำให้ภาษาไทยวิบ้ติ เช่น กลายเป็นภาษาตาย 1 ใช้ภาษา1ไทยส่ือสารกัน'ไม่รู้เร่ือง 1 

เป็นต้น ซ่ึงนิธิมองว่าเป็นการกล่าวหาท่ีฟังดูไม่ค่อยมืน้ําหนักของความน่าเช่ือถือ ดังน้ันแทนท่ีจะ 

มีทัศนคติท่ีศับแคบต่อความเปล่ียนแปลงของภาษาไทยเช่นน้ี นิธิจึงเห็นว่านักภาษาไทยและนัก 

อนุรักษ์ภาษาไทยควรจะเปิดใจให้กว้างแล้วทันมาดึกษาภาษาไทยเพ่ืออธิบายให้เห็นความเช่ือม 

โยงของคว0มเปลี่ยนแปลงทางภาษากับความเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ของคนไทยจะดีกว่า เพราะ 

ความรู้ท่ีจะได้มานั้นจะช่วยทำให้มองเห็นว่าคนไทยหรือสังคมไทยกำลังเปล่ียนไปในทิศทางใด 

ซ่ึงจะประโยชน์ต่อคนไทยและสังคมไทยมากกว่าการออกมาเรืยกร้องให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

ตามความเห็นของพวกตน โดยไม่ตระหนักอย่างจริงจังว่าภาษาเป็นเรื่องไม่ตายตัวและต้อง 

เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อย่างไม่มืทางที่ใครเพียงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจะไปหยุดยั้งหรือดีกรอบตาม 

ความชอบใจของตนได้
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''เหตุใดภาษาจึงต้องเปลี่ยน ก็เพราะภาษาจำลองความคิด , ความรู้สึก และโลกทัศน์ 

ของมนุษย์ล่ะลิครับ และความคิด 1 ความรู้สึกและโลกทัศน์ของมนุษย์เปล่ียนไปตลอดเวลา ล่ีงท่ี

จำลองเหล่านี้จะหยุดน่ิงอยู่กับที่ได้อย่างไร  คนเลิกใช้ภาษาใดภาษาหน่ิงในการส่ือสารน้ันมี

ปัจจัยที่สลับซับช้อนมากท้ังไม่เป็นสากลเลียด้วยคือข้ึนกับเง่ือนไขในแต่ละกรณี ฉะน้ัน จะเอาการ 

‘ตาย’ ของภาษาหน่ึงไปอธิบายการ ‘ตาย’ ของอีกภาษาหน่ึงไม่ได้ ย่ิงเอามาวางเป็นกฎไห้ใช้ได้

ซัวกัลปาวสานยิ่งไม่ได้ใหญ่ ภาษาไทยจะ ‘ตาย’ ก็คงมีเหตุท่ีซับช้อนกว่าเพียงเพราะนักร้อง

ร้องเพลงไทยไม่ซัดแน่  'ภาษาวิบัติ'หมายถึงใช้ภาษาไทยสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง ฃ้อน้ีประหลาด

เลียจนไม่น่าเช่ือ  ถึงใครจะชอบใช้ภาษาพลิกแพลงอย่างไร ก็คงไม่มีใครอยากทำลาย

ผลประโยชน์ท่ีมีความสำคัญเสมอด้วยชีวิตของตนเอง ด้วยการทำความวิบัติแก่เครื่องมือที่ตัว

ต้องใช้สื่อสารกับคนอื่น  แต่การส่ือสารระหว่างกลุ่มได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ันย่อมเกิดข้ึนเป็น

เรื่องปกติ อุปสรรคของการสื่อสารด้วยภาษาระหว่างกลุ่ม(สถานภาพ, ผลประโยชน์, ทาง 

วัฒนธรรม 1 หรืออายุ ฯลฯ ) มีในทุกภาษา ไม่ว่าจะเสื่อมหรือไม่ก็ตาม” (ฉบับท่ี 1097,

27 ลิงหาคม 2544)

มาตรฐานศิลปะไทย รักษาไวํได้ด้วยเวทีอิสระ - นักวิจารณ์ศิลปะ ?

นิธิยังได้แสดงความเป็นห่วงมาตรฐานท่ีตกต่ําฃองศิลปะของไทยแขนงต่างๆ เซ่น 

วรรณกรรม, ภาพยนตร์, จิตกรรม, ละครเวที,ฯลฯ เน่ืองจากได้ตกอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ 

ตลาดไทยหรือคนไทยท่ีมืกำลังข้ึอซ่ึงมืความอ่อนแอจนทำให้มีรสนิยมทางศิลปะท่ีต่ําในระคับท่ี 

ไม่สามารถซ่วยผดุงมาตรฐานท่ีดีทางศิลปะได้ ส่วนสาเหตุท่ีทำให้ตลาดศิลปะของไทยเป็นเซ่นน้ีก็ 

เน่ืองจากได้ตกเป็นเบ้ียล่างของนายทุนผู้ทำธุรกิจทางด้านศิลปะท่ีมืคักยภาพสูงในการซักนำตลาด 

โดยท่ีการซักนำน้ีเป็นไปเพ่ือมุ่งทำกำไรเป็นหลัก ไม่ได้สนใจท่ีจะลงทุนเพ่ือให้งานศิลปะต่างๆ มี 

คุณภาพหรือมีการพัฒนาสร้างสรรค์ย่ิงๆ ข้ึนไปแต่อย่างใด นอกจากนี้ความอ่อนแอท่ีเกิดข้ึนกับ 

ตลาดศิลปะของไทยยังเป็นเพราะการทำงานด้านการวิจารณ์ศิลปะในลังคมไทยไม่มืความเข้มแข็ง 

จริงจังเพียงพอ จึงไม่สามารถข้ึแนะตลาดเพ่ือเพิ่มรสนิยมในการเสพย์งานศิลปะ จนกดคันให้ 

นายทุนผู้ทำธุรกิจทางด้านศิลปะต้องลงทุนสนับลนุนการผลิตงานศิลปะในเซิงสร้างสรรค์หรือมี 

คุณภาพอย่างแท้จริงได้

“ตลาดหรือรสนิยมของตลาดถูกซักนำได้ ยิงในยุคปัจจุบันความลามารถในการซักนำ

ตลาดยิ่งมืมากขึ้น และนายทุนผู้ทำธุรกิจสามารถใช้ความรู้ความสามารถนี้ได้อย่างเต็มท่ี ใน

เมืองไทยทหารกุมส่ือวิทยุและโทรทัศน์เอาไว้ การครอบครองส่ือเหล่าน้ีเพ่ือ ‘ยัด เยี£ด’ ตลาดใช้วิธี

นับต้ังแต่สปอนเซอร์รายการไปจนถึงการติดสินบน   ผมคิดว่าในวงการศิลปะบ้านเรา มีอยู่

แขนงเดียวที่มืการวิจารณ์กันอย่างพอเห็นเนื้อเห็นหนังบ้างนั้นคือวงการวรรณกรรม ภาพยนตร์
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พอจะมีบ้าง เพลงพอจะมีบ้าง แต่จิตรกรรม 1 สถาปัตยกรรม 1 ละครเวท 1 ประติมากรรม ฯลฯ

แทบจะไม่มีเอาเลย  สังคมต้องพยายามเจาะรูให้การสร้างสรรค์และการจรรโลงศิลปะมีอยู่

มากๆ เซ่น มีท่ีลำหรับการแสดงคอนเสิร์ตในราคาถูกๆ ลำหรับศิลปินอิสระท่ีไม่สังกัดค่าย 

มีโรงหนังขนาดเล็กสำหรับฉายหนังท่ีเป็น 'ทางเลือก’ มีแผงไว้ขายหนังลือ 'ทำมือ’ เพ่ือให้เข้าถึง

ตลาดได้กว้างขึ้น  และแน่นอนว่า ต้องมีนักวิจารณ์ท่ีกระตอรือร้นและเที่ยงธรรมพอที่จะหยิบ

เอาผลงานเหล่านี้ข้ึนมาวิจารณ์ ครับ ในท่ีสุด ผมกิฝากความหวังในการต่อล้กับอำนาจของ 

นายทุนในตลาดด้วยศิลปะ 'ใต้ดิน’ และนักวิจารณ์ที่ช่ือสัตย์และเฉียบคม’’ (ฉบับท่ี 1089,

2 กรกฎาคม 2544)

‘‘แลกเปล่ียน" ฟังดูดีกว่า “ปรึกษาหารีอ”
ส่วนบทความอื่นๆ ทางศิลปวัฒนธรรมของนิธิท่ีน่าสนใจ กิได้แก่ บทความเก่ียวกับอำนาจ 

ของภาษาท่ีเกิดจากการใช้คำท่ีต่างกันในการขอความเห็นคือ “ปรึกษาหารือ” กับ “แลกเปล่ียน" 

โดยเขากล่าวว่า ถ้าเป็นการปรึกษาหารือซ่ึงเป็นคำท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายท้ังในหน่วยงานหรือ 

องค์กรต่างๆ หรือระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ น้ัน ในความเป็นจริงแล้วผู้ขอปรึกษาหารือ 

จะอยู่ในฐานะท่ีดูด้อยกว่าผู้ให้คำปรึกษาหารือหรือให้ความเห็นแก่เขา ในขณะท่ีในการแลก 

เปล่ียนความเห็นกันซ่ึงเป็นคำท่ีเร่ิมจะใช้กันมากข้ึนแต่กิยังอยู่ในวงท่ีแคบ เซ่น ระหว่างนักศึกษากับ 

อาจารยํในมหาวิทยาลัยบางแห่ง 1 ฯลฯ น้ัน ทั้งลองฝ่ายที่แลกเปล่ียนความเห็นกันออกจะมีความ 

เท่าเทํยมกันอยู่ ท้ังน้ีเพราะคำว่าแลกเปล่ียนมีนัยท่ีเปิดให้มีความขัดแย้งกันได้มากกว่าคำว่า 

ปรึกษาหารือ นอกจากน้ียังเป็นความขัดแย้งท่ีไม่ทำให้ท้ังสองฝ่ายท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็นต้อง 

เสียหน้า เพราะความเห็นท่ีแตกต่างน้ันเป็นการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันไม่ใช่การมุ่งหมาย 

ครอบงำกัน

“เม่ือไรท่ีใครขอหารือกับใคร เขาไม่ได้ต้องการแต่ความเห็น แต่ต้องการการอนุมัติ หรือ 

การร่วมรับผดชอบ หรือการยอมรับว่าผู้ฃอหารือได้ให้เกียรติและความอ่อนน้อมแก่ผู้ให้คำปรึกษา

ตามลมควรแก่สถานะแล้วต่างหาก ความเหนือกว่าของผู้ให้คำหารืออีกอย่างหน่ึงกิคือเป็น

ผู้เหนือกว่าด้วยความรู้หรือความเช่ียวชาญ เซ่น กฤษฎีกาหรือสภาพัฒนัซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษา

ทางกฎหมายหรือทางเศรษฐกิจของรัฐ สภาพัฒน์เห็นได้ขัดเพราะกฎหมายกำหนดไว้เลยว่า

ต้องให้ความเห็นชอบโครงการบางอย่างก่อนท่ี ครม.จะอนุมัติได้ กฎหมายต่างๆ ท่ีรัฐบาล

เสนอสภาฯ โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเร่ิมมาจากหน่วยราชการ เอาเข้าจริงกิเป็นกฎหมายของ

กฤษฎีกาทั้งนั้น มีคำที่นักศึกษารุ่นใหม่และเอ็นจีโอใช้มากกว่าปรึกษาหารือคือคำว่า

‘แลกเปล่ียน' แม้จะฟังดูแปร่งๆ ในภาษาไทย เซ่น ‘อาจารย์ครับ ผมขอแลกเปลี่ยนเรื่องนัน 

หน่อย’ แต่เออฟังดูเท่าเทียมกันมากขึ้นเลยนะครับ ไม่มีใครถูกหมด ไม่มีใครผิดหมด จึงคุ้มที่
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จะเอาความคิดอันบกพร่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้มันสมบูรณ์ดีขึ้น” (ฉบับท่ี 1106, 29 ตุลาคม 

2544)

ควรสรางเกณฑ็ไซ้เคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีจำเป็น

นอกจากนี้นิธิยังมีบทความที่เรียกร้องให้ราชบัณฑิตยสถานทำการศึกษาว่าภาษาไทยควร 
จะมีเครื่องหมายวรรคตอนเท่าที่จำเป็นกี่อย่าง แล้วกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ขึ้น โดยไม่ต้องมีการ 
บังคับใช้ เพราะคนทีค่ิดว่าภาษาเขียนของตนเองควรมีเครื่องหมายวรรคตอนมากขึ้นเพื่อกันความ 
ลับสนจากการที่มีวิธีแสดงออกทางภาษาที่ซับซ้อนขึ้นนั้น จะไดใช้ตรงกันไม่ลักล่ัน ส่วนผู้ท่ีคิดว่า 
ไม่มีความจำเป็นก็สามารถเลือกไม่ใช้ได้เหมือนเดิม

ระเบิดพระธรรมวินัยไม'ได้!

ในช่วงต้นปีหลังจากท่ีประเทศอัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของรัฐบาลตาลืบัน 

ได้ระเบิดทำลายพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีประดิษฐานอยู่ในอัฟกานิสถานมาเป็น 

เวลานานนับพันปี ซ่ึงนำพาความเศร้าใจมาสู่พุทธศาลนิกซนรวมท้ังซาวโลกต่างศาสนาอีกเป็น 

จำนวนมากนัน นิธิก็ได้ออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านบทความของเขาด้วยท่าทีปลอบ 

ประโลมพุทธศาสนิกซนและเพ่ือต้องการให้มีการนำเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

โดยเขากล่าวว่า ผู้ท่ีเป็นชาวพุทธควรตระหนักไว้ให้ดีว่า ลิงท่ีรัฐบาลตาลืบันล่ังให้มีการทำลายนั้น 

เป็นพระพุทธรูป ไม'ใช่พระพุทธศาลนา และตัวแทนท่ีแท้จริงของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนา 

คือพระธรรมวินัยนันไม่ได้ถูกทำลายลงไปด้วย อีกท้ังการทำลายพระพุทธรูปยังเป็นตัวอย่างท่ีเห็น 

ได้ชัดเจนว่าสรรพส่ิงในโลกน้ีล้วนมีความไม่เท่ียงแท้แน่นอน เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยท่ีพระ 

พุทธเจ้าทรงค้นพบ ซ่ึงน่าจะทำให้ซาวพุทธพึงระลึกได้ว่าในท่ามกลางความไม่เท่ียงแท้แน่นอนของ 

สรรพลิง หลักพระธรรมวินัยจะดำรงคงอยู่ต่อไปเพราะลามารถนำมาใช้อธิบายความเป็นไปของ 

สรรพลิงได้เสมอ นอกจากนีนิธิยังไม่ต้องการให้การทำลายพระพุทธรูปในอัฟกานิสถานน้ีเป็นเหตุ 

ไห้คนไทยยุคปัจจุบันมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อซาวมุสลิม ( ซ่ึงเป็นทัศนคติท่ีตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ 

ตะวันตก กล่าวคือคนไทยในยุคปัจจุบันมองซาวมุสลิมเหมือนที่ชาวตะวันตกมองคือ เป็นพวกชอบ 

ความรุนแรง ไร้เหตุผล กดฃี่เพศหญิงฯลฯ ทั้งที่ๆชาวมุสลิมส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น)เพิ่มขึ้น 

ไปอีก โดยเตือนว่าตาลืบันไม่ใช่อิสลาม การกระทำของตาลืบันในคร้ังน้ีนอกจากไม่ตรงกับคำสอน 

ใดๆ ของศาสนาอิสลามแล้ว ผู้นำของประเทศมุสลิมหลายประเทศด้วยกันยังได้ออกมาวิงวอนและ 

เรียกร้องให้ตาลีบันยุติการทำลายพระพุทธรูปในคร้ังน้ี
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“ผมไม่อยากให้กรณีทำลายพระพุทธรูปในอัฟกานิสถานคร้ังน้ี ทำให้อคติของคนไทยสมัย 

ปัจจุบันท่ีมีต่อมุสลิมถูกโหมกระพือให้แรงขึ้นไปกว่าเดิม ตรงกันข้ามด้วยช้ํา น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นท่ี 

ดีสำหรับพวกเราชาวพุทธท่ีจะต้ังสติให้ม่ันว่า พระธรรมวิมัยซ่ึงเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าน้ันยัง 

ดำรงอยู่อย่างม่ันคง ไม่มีใครทำลายพระธรรมวินัยได้ และในขณะเดียวกัน ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้น 

ที่ดีสำหรับการทำลายอคติของเราที่มีต่อมุสลิมลงเลีย เร่ิมเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจเขาด้วยตัวของเราเอง 

โดยไม่ต้องผ่านอคติของฝร่ัง” (ฉบับท่ี 1073,12 มีนาคม 2544)

อุปสรรคภิกษุณีไทย คือค่านิยมเก่าท่ีฝังลึกในใจคน ?

ในช่วงท่ีลังคมไทยในวงกว้างเร่ิมทราบว่า ในปัจจุบันมีภิกษุณีหรือผู้หญิงที่บวชเป็นพระ 

อยู่หลายรูปในประเทศไทยซ่ึงได้เดินทางไปบวชท่ีประเทศไต้หวันและศรีลังกา โดยในจำนวนน้ีผู้ท่ี 

ได้รับการพูดถึงมากท่ีสุดก็คือ สามเณรีธัมมมันทา ( ซึ่งจะสามารถบวชเป็นภิกษุณีได้ท่ีประเทศ 

ศรีลังกาหลังจากเป็นสามเณรีจนครบ 2 ปีในราวต้นปี 2546 ) ทั้งนี้เพราะสามเณรีธัมมมันทา 

นอกจากจะเคยเป็นมักวิชาการด้านพุทธปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับ 

กัน'ม่ัว,ไปแล้ว ยังเป็นผู้ที่กล้าเปิดตัวเองออกสู่ลังคมตามลื่อต่างๆ หลังจากออกบวชรวมท้ังได้ 

พยายามเผยแผ่หลักธรรมของพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกซนด้วย จนมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง 

ภิกษุณีในลังคมไทยกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา ในช่วงน้ันนิธิก็ได้เขียนบทความท่ีสอดรับกับ 

บรรยากาศตังกล่าวด้วย โดยนำเสนอในประเด็นท่ีว่า ทำไมลังคมไทยจึงไม่อยากยอมรับภิกษุณี 

หรือไม่อยากยอมรับความคักด้ิสิทธ๋ิของผู้หญิงในวัฒนธรรมไทย ( นิธิไม่ถือว่าแม่ซีเป็นมักบวช 

เพราะไม่มีหน้าท่ีหรือลังคมไม่รับรองการทำหน้าท่ีตัวกลางระหว่างสิ่งท่ีเป็นสาธารณ์หรีอลื่งท่ีต่ํา 1 

เลว กับสิ่งตักดีลิทธิ้ ซ่ึงก็ทำให้แม่ชีไม่ลามารถอยู่ในสถานะของผู้มีความคักด๋ิลิทธ๋ึหรือผู้ท่ีทำ 

พิธีกรรมบางอย่างในพุทธศาสนาได้ ) และเขาก็ได้ให้คำอธิบายต่อประเด็นน้ีเอาไว้คือ น่าจะเป็น 

เพราะลาเหตุเก่ียวกับชนซันที่ว่าด้วยเร่ืองของการเป็นผู้ลืบลิทธ้ิและมรดกของผู้หญิงท่ีฝังรากลึกมา 

แต่อดีต และยังมีผลต่อทัศนคติของคนไทยยุคปัจจุบันอยู่โดยอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ซ่ึงก็ทำ 

ให้ผู้คนในลังคมไทยเป็นจำนวนมากมักจะวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับภิกษุณีในทำนองไม่ดีต่างๆ 

นานาไว้ก่อน

“ผู้หญิงคือผู้ลีบสิทธิใเละมรดกท่ีสำคัญในวัฒนธรรมไทย เพราะผู้ชายไทยแต่งงานเข้า 

บ้านผู้หญิง ฉะน้ัน จึงเป็นการง่ายที่จะยอมรับผู้ชายที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้า อย่างท่ีเขาพูดว่า 

เอาพร้าเหน็บหลังมาด้ามเดียวก็พอ แต่ผู้หญิงไม,ใช่นะครับ หัวนอนปลายเท้าของผู้หญิงเป็นเร่ือง 

สำคัญ เพราะเก่ียวกับว่าสถาน/เาพในอนาคตของครอบครัวจะเป็นอย่างไร ก็ข้ึนกับสถานภาพ 

ของผู้หญิงในปัจจุบันค่อนข้างมาก เรื่องน้ีจะไปเกี่ยวกับความ ‘คักดิ้สิทธ, ของผู้หญิงตรงท่ีว่า 

หากยอมให้ผู้หญิงบวชกลายเป็นมักบวชได้ มักบวชคือคนท่ีได้รับสถานภาพอันสูงส่งทันทีท่ีผ่าน
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พิธีกรรมไปแล้ว ผู้หญิงท่ีไม่มีหัวนอนปลายเท้าจะบรรลุสถานภาพอันสูงส่งทันทีท่ีผ่านพิธีกรรมการ 

บวช แล้ววันหน่ึงก็สึกออกมากลายเป็นทิดท่ีไม่มีสิทธิใเละไม่มีมรดกให้ลืบทอด แต่ก็เป็นคนท่ีเคย 

มีสถานภาพสูงส่งมาก่อน ดูเหมือนมันจะทำให้เกิดความลักล่ันวุ่นวายอยู่นะครับ หรืออะไร 

ทำนองน้ีที่ผมก็คิดไม่กระจ่างแหละครับ'’ (ฉบับท่ี 1104, 15ตุลาคม 2544)

ท่าทีชาวพุทธไทยต่อสินค้าไข่ -  เช้ือ -  และอื่นๆ

นิธิยังได้เรียกร้องลังคมไทยให้นำท่าท่ีของชาวพุทธมาใซ้ในกรณีท่ีมีการนำเทคโนโลยีทาง 

ด้านพันธุวิศวกรรมมาช่วยให้คนท่ีมีบุตรยากสมหวังกับการมีทายาท โดยต้องช่วยกันต่อต้านการ 

ช่วยเหลือน้ีไม่ให้มีลักษณะเป็นการค้า แต่เป็นเพียงการช่วยเหลือต่อผู้ท่ีมีบุตรยากด้วยความ 

เมตตาโดยวิธีบริจาคเช้ืออสุจิในเพศชายหรือไข่ในเพศหญิงเพ่ือนำมาใช่ในกระบวนการพันธุ 

วิศวกรรม ไม่ใช่การค้าขายกัน นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการป้องกันการคัดสรรเช้ืออสุจิและไข่ท่ีจะมุ่งไป 

ในทิศทางการครอบงำชองกิเลสและอคติมนุษย์ เช่น ก็จะมีการเลือกแต่เช้ืออสุจิและไฃ่ฃองคนท่ี 

ฉลาด สวย หล่อ คนแข็งแรง ฯลฯ อันเป็นการเช้าไปแทรกแซงการจัดความสมดุลตามกระบวน 

การทางธรรมชาติมากเกินไปน้ัน ยังต้องมีการปกปิดไม่ให้ผู้รับบริจาครู้ว่าเช้ืออสุจิหรือไช่น้ีเป็นของ 

ใครโดยเด็ดขาดด้วย อย่างไรก็ตามการบริจาคและรับบริจาคเชื้ออสุจิและไข่นี้ก็ยังจำเป็นท่ีจะต้อง 

มีการจัดการเพ่ือให้เอ้ือต่อการมีชีวิตท่ีดีอยู่บ้าง เช่น อาจมีธนาคารเช้ืออสุจิและไข่ซ่ึงสามารถ 

ตรวจลอบได้ว่าผู้บริจาคมีช้อบกพร่องทางพันธุกรรมอย่างธาลัสซีเมีย ปัญญาอ่อน ฯลฯ หรือไม่ 1 

เป็นต้น และถ้านำท่าทีของซาวพุทธมาใช้ในเร่ืองดังกล่าวได้จริงแล้ว ก็อาจนำไปสู่การตระหนัก 

และวิตกกังวลเพ่ือหาทางแก้ไขต่อการทำชีวิตให้เป็นสินค้าในรูปแบบอ่ืนๆ อ่ืกมากมายท่ีเห็นกันอยู่ 

ท่ัวไปในลังคมไทยและท่ีอ่ืนๆ ท่ัวโลกได้ต่อไป

“เอาคนท้ังคนมาลดให้เหลือเพียงแรงงานจากกำลังกายของเขา แล้วช้ือเฉพาะส่วนน้ีท่ีตัว 

เอาไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนอ่ืนกูไม่เก่ียว เรียกสินค้าเหล่านี้ว่า,กรรมกร’ อย่างน้ีไม่ใช่การทำชีวิต 

ให้เป็นสินค้าหรอกหรือ และกรรมกรลักษณะสินค้าเช่นน้ีก็เกิดในเมืองฝร่ังก่อนใช่ไหมครับ แล้วก็ 

ยังดำรงอยู่จนทุกวันน้ี ช้ืายังขยายระบบน้ีไปท่ัวทุกมุมโลกจนทำให้ชีวิตคนคร่ืงโลกกลายเป็นสินค้า

ไปหมด ในประเทศ1ไทยท่ีมีโส๓ ณีในรูปต่างๆ เรือนแสน 1 มีแรงงานซ่ึงได้ค่าจ้างเพียงเล้ียง

ปากท้องให้มีแรงทำงานได้จำนวนมหึมา มีการวัดค่าของวิถีชีวิตเท่ากั!คักยภาพของการส่งออก 1 

และมีอะไรอื่นๆ อีกมากมายที่มาจากการทำชีวิตให้เป็นสินค้า เราจะวิตกอยู่แต่การขายไข่ขายเช้ือ

แคบๆ เพียงเท่าน้ันได้ละหรือ  ไม่เฉพาะแต่การขายไข่ขายเช้ือเท่าน้ัน แต่การทำให้ชีวิตมีคุณ

ค่าเหลือเพียงสินค้าอย่างหน่ึง ไม่ว่าในลักษณะใด ย่อมกระทบกระบวนชีวิตอย่างเดียวกันหมด 

การต่อต้านการขายไข่ขายเช้ือจึงเป็นเพียงส่วนเล้ียวเดียวของการทำชีวิตให้เป็นสินค้า ซ่ึงซาวพุทธ 

ควรวิตกกังวลและร่วมกันในการขจัดออกไป"(ฉบับที่ 1108, 12พฤศจิกายน2544)
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“เซาวริน” ณ ลิเจีย อบอุ่นใจภายใต้“วัฒนธรรมขุดทอง”

เมื่อนายเซาวริน ลัทธศักดิ*'คิริ ส.ว จ.ราชบุรี ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ทางส่ือมวลชนอีกครัง 

หน่ึงเก่ียวกับการชุดค้นพบทรัพย์สมบัติมหาศาลในถ้ําลิเจึย จ.กาญจนบุรี ซึ่งต่อมาเรื่องนกลับลง 

เอยว่ามีการหลอกกลวงต้มตุ๋นกันเป็นทอดๆ โดยผู้ท่ีอยู่ในห่วงโซ่แห่งการถูกหลอกลวงต้มตุ๋นใน 

คร้ังน้ีก็มีท้ังตัวนายเชาวรินเอง, พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี และคนไทยอีกเกือบท้ัง 

ประเทศนั้น นิธิจึงได้เขียนบทความเก่ียวกับค่านิยมชอบเล่ียงโชคหรือวัฒนธรรมชุดทองของคน 

ไทยอีกคร้ังหน่ึงเช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่า คนไทยท่ีตกอยู่ภายใต้วิธีคิดแบบเล่ียงโชคเช่นเดียวกับ 

นายเชาวรินนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากหรือเกือบทั้งประเทศก็ว่าได้ จึงเป็นเหตุไห้เกิดเลียงสนับสนุน 

และเป็นกำลังใจอย่างคับค่ังจากคนไทยแก่นายเซาวรินในตอนแรกท่ีประกาศว่าพบทรัพย์สมบัต 

มหาศาล'ในถ้ําลิเจึย ถึงขนาดมีบางคนเสนอให้ยกย่องนายเชาวรินเป็นวีรบุรุษของชาติซ่ึงก็ได้รับ 

การตอบรับเป็นอย่างดีจากลังคม และจากการท่ีมีวิธีคิดแบบเล่ียงโชคน้ีเองท่ีทำให้คนไทยต้องมา 

เผชิญกับความเดือดร้อนจากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นเม่ือปี 2540 ถึงปัจจุบัน เพราะอย่างท่ีทราบ 

กันดีว่า วิกฤติเศรษฐกิจนี้มีลาเหตุสำคัญส่วนหน่ึงมาจากการเก็งกำไรในธุรกิจประ๓ ทต่างๆ เช่น 

การเล่นหุ้น 1 การซ้ือบ้านหรืออลังหาริมทรัพย์ไว้เพ่ือการเก็งกำไร , เป็นต้น ซ่ึงไม่ต่างอะไรจากวิ 

คิดแบบเล่ียงโชคแต่อย่างใด สำหรับลาเหตุสำคัญท่ีทำให้คนไทยส่วนใหญ่ในยุคปัจุบันมีวิถึชีวิตท่ี 

ถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมชุดทอง ท้ังๆ ท่ีในสมัยโบราณคนไทยท่ีมีวิธีคิดแบบเล่ียงโชคเช่นน้ีมีเป็น 

จำนวน น้อยมากนั้น นิธิซ้ืว่าเป็นเพราะความผิดพลาดบกพร่องของนโยบายพัฒนาท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 

ประมาณต้นทศวรรษ 2500 โดยนโยบายพัฒนาน้ีได้สร้างค่านิยมท่ีพังเฟ้อหรือบริโภคนิยมอย่าง 

รุนแรงแก่คนไทย ทำให้คนไทยวางเป้าหมายของชีวิตไว้ท่ีเงินเพราะสามารถนำมาใช้ตอบสนอง 

ค่านิยมที่พังเฟ้อได้ดีท่ีสุด แทนท่ีจะเป็นความน้ันคงในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได้จากปัจจัยท่ีหลากหลาย เช่น 

การได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีอุดมลมบูรณ์ 1 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและลี่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในโลกน้ี 

อย่างมีความสมดุล 1 การมีร่างกายท่ีแข็งแรงและจิตใจท่ีเบิกบานแจ่มใส 1 ฯลฯ และในท่ีลุดการมี 

เป้าหมายของชีวิตอยู่ที่เงินก็นำไปสู่วิธีคิดท่ีจะทำอะไรแบบเล่ียงโชคซึ่งเป็นวิธีท่ีจะทำใหได้เงินมา 

เป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วและไม่ยากเย็นนัก

“เด๋ียวน้ีใครๆ ก็ยอมริบแล้วว่าเศรษฐกิจตอนน้ันเป็นฟองสบู่ลอยฟ่องอยู่ไม่นานก็แตก แต่ 

คนจำนวนมากก็ย์งหวังว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก คือมีเงินนอกไหลเข้ามามากๆ ปันท่ีดิน 

และปันหุ้นกันได้สนุกมือเหมือนเดิมอีก และใช้เงินกันเป็นฟ่อนอย่างคนท่ีพบชุมทองของใครก็ไม่รู้

ทัศนคติชุดทองก็ยังอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ว่าไม่มืเงินใช้มากเหมือนเก่าเท่านั้นเอง การท่ี

วัฒนธรรมชุดทองจะเข้ามาแทนท่ีวัฒนธรรมเดิมในเมืองไทยได้น้ัน เกิดข้ึนเม่ือเราเร่ิมนโยบาย 

พัฒนาน่ีเอง เพราะนโยบายพัฒนาวางเป้าหมายซองชีวิตไว้ที่เงิน นักวางแผนพัฒนาใน

ใ(ท
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สภาพัฒน์ต่างคิดว่าเงินสามารถหาซ้ือทุกส่ิงทุกอย่างได้ ฉะน้ัน เมื่อชีวิตมีเงินเสียอย่าง ก็จะเกด

ความม่ันคงข้ึนเอง   เงินก็คือทองคำญี่ปุน เช่ือกันตามลายแทงว่ามันซุกซ่อนอยู่ในท่ีต่างๆ ซ่ึง

คนอ่ืนยังมองไม่เห็น ถ้าเราขุดได้ก่อนเราก็รวยไม่รู้เร่ืองและจะเกิดความม่ันคงในชีวิตข้ึนมาเอง

ฉะน้ัน ถึงแม้คุณเซาวรินจะเลิกขุดทองท่ีถ้ํขัน้จึยสักวันหน่ึง  จะยังมีเพื่อนๆ คุณเซาวรินอีกมาก

มายท่ีขุดทองอยู่ตามท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศไทย” (ฉบับท่ี 1081, 7 พฤษภาคม 2544)

ชาวเมืองนิกส์มารยาททรามเพราะความรวย

ส่วนบทความเกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติท่ีเหลือน้ันยังได้แก่ บทความที่วิพากษ์วิจารณ์ 

ความไร้มารยาทต่อผู้อ่ืนโดยเฉพาะคนท่ีด้อยกว่าทางเศรษฐกิจของคนรวยในประเทศอุตสาหกรรม 

ใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะคนรวยซาวสิงคโปร์ นิธิกล่าวว่า สาเหตุท่ีทำให้คนรวยเหล่าน้ีมีพฤติกรรม 

ดังกล่าวก็คือ คนเหล่าน้ีมีทัศนคติท่ีผูกมารยาทเข้ากับฐานะทางเศรษฐกิจหรือท่ีนิธิใช้คำว่า 

“คนรวยทำอะไรก็ไม,น่าเกลียด” ซ่ึงเกิดจากการท่ีคนรวยเหล่าน้ีแทบไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ท่ีมี 

ฐานะทางเศรษฐกิจตํ่ากว่าตน จึงไม่รู้จักมารยาทท่ีดีงามท่ีจะมีต่อผู้อื่นที่นานๆ ทีถึงจะได้มีความ 

สัมพันธ์ต่อกัน นอกจากน้ีความไร้มารยาทดังกล่าวยังเกิดจากการท่ีคนรวยในประเทศท่ีร่ํารวยข้ึน 

มาอย่างรวดเร็วภายใต้โลกเสรืนิยมเหล่าน้ีจะกลืนเอาทัศนคติของโลกเสรืนิยมที่เน้นความเป็น 

ปัจเจกไว้สูง และความเป็นปัจเจกน้ีก็จะทำให้คนเหล่าน้ีไม่มีความคิดถึงผู้อึ่นช่ืงล่วนใหญ่มีสถานะ 

ทางการเงินต่ํากว่าตนหรือเป็นผู้ท่ีพ่ายแพ้ตนในการแข่งขันเพ่ือให้ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ 

ในชีวิต เม่ือไม่มีความคิดถึงหรือมองไม่เห็นความสำคัญของผู้อ่ืนเซ่นน้ีจึงทำให้คนรวยในประเทศ 

อุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะคนรวยชาวสิงคโปร์มีพฤติกรรมท่ีไม่เคารพ หรือให้เกียรติ หรือยอมร้บ 

การดำรงอยู่ของผู้อ่ืนท้ังในประเทศและนอกประเทศท่ีด้อยกว่าทางเศรษฐกิจ ซ่ึงก็คือการ'ไร้ 

มารยาทต่อผู้อ่ืนม่ันเอง

“ผมออกจะสงสัยว่าคติท่ีผูกรายได้เข้ากับมารยาทน้ันเป็นคติท่ีเศรษฐีใหม่ยึดถึอกันท่ัวโลก 

และด้วยเหตุดังน้ัน จึงนำมาอธิบายมารยาทของคนในประเทศเศรษฐีใหม่ได้ เช่น เสือเกิดใหม่ใน

เอเชียท้ังหลายท้ังในประเทศแมวที่นึกว่าคัวเป็นเสือด้วยเช่นในเมืองไทย เวลาท่ีเส่ียสิงคโปร์

ตะโกนบอกพรรคพวกว่าของ ‘ถูกจริงโว้ย ถูกจริงโว้ย’ จึงไม่ได้คิดจะเหยียดหยามผู้ผลิตและผู้ขาย 

ในประเทศอ่ืน แต่มันถูกจริงๆ น่ีหว่า กูก็คิดไม,ออกเหมือนกันว่าผลิตของถูกๆ อย่างนึแล้ว มึงจะ

กินจะนอนได้อย่างมนุษยม์นาได้อย่างไร ยังมีเหตุผลอีกอย่างหน่ึงท่ีทำให้เศรษฐีใหม่ของเอเชีย

ไร้มารยาทม่ันก็คือไม่ได้คิดถึงคนอื่น หัวใจของมารยาทในทุกวัฒนธรรมน้ันเหมือนกันคือคิดถึง

คนอ่ืนซ่ึงเราไปสัมพันธ์ด ้วย น่าสังเกตนะครับว่าประเทศเศรษฐีใหม่ของเอเชียเหล่านึล้วนมีลถึติ

อันเลวร้ายเก่ียวกับมนุษยชนท้ังน้ัน เขาต่างอยู่ในสังคมท่ีไม่เคยมองเห็นความเท่าเทียมกันของ
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'มนุษยภาพ’ ด้วยประการท้ังปวง จะให้เขามีมารยาทท่ีวางอยู่บนรากฐานของคติประชาธิปไตยได้ 

อย่างไร” (ฉบบท่ี 1098, 3 กันยายน 2544)

อยู่แบบไม่ทุกข์ ต้องสนุกกับงานและชีวิต

อีกบทความหน่ึงเป็นบทความท่ีนิธิเรียนข้ึนในทำนองแนะนำให้ผู้อ่านโดยเฉพาะคนท่ี 

อาศัยอยู่ในสังคมเมืองมีทัศนคติบางอย่างท่ีน่าจะช่วยให้มีความสุขในชีวิตมากข้ึน น่ันคือ การมี 

ความชอบในล่ิงท่ีทำหรือรู้จักสร้างความสนุกให้แก่งานท่ีต้องทำ ซ่ึงจะทำให้ลดความเครียดในการ 

ทำงานลงไปได้มากหรือถ้ายังมีก็จะเหลืออยู่น้อย และย่ิงถ้าผู้คนสามารถนำทัศนคติน้ีมาใช้ในชีวิต 

ท้ังหมดของตัวเองได้ ความเครียดที่เกิดจากการดูแลครอบครัว1 การคบหาสมาคมกับผู้อื่น,ฯลฯ 

ก็จะลดน้อยลงไปด้วย และแน่นอนเมึ่อความเครียดหรือความทุกข์ลดลงชีวิตของคนเราก็ย่อมจะมี 

ความสุขเพิ่มข้ึนตามมา

สรุป

ในปีนี้นิธิมีบทความหลายบทท่ีนำประเด็นมาจากเหตุการณ์สำคัญทั้งภายในและต่าง 

ประเทศ เช่น เหตุการณ์ท่ีรัฐบาลตาลืบันของอัฟกานิสถานลังให้มีการระเบิดทำลายพระพุทธรูป 

ยืนขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีประดิษฐานอยู่ที,อัฟกานิสถาน 1 เหตุการณ์ความไม่สงบของโลกท่ีเป็น 

ผลมาจาการก่อวินาศกรรมสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 11 กันยายน1 การปฎิบิตตางนโบายการ 

จัดระเบียบสังคมของรัฐบาลโดยการดำเนินการอย่างเข้มงวดของกระทรวงมหาดไทย 1 ข่าวการ 

ค้นพบขุมทรัพยํในถ้ําลิเจีย จ.กาญจนบุรี ของ ร.ด.ทเชาวริน สัทธศักดิ""ศิริ ส.ว. จ.ราชบุรี 1 เป็นต้น 

นอกจากนีบทความของนิธิยังมีประเด็นท่ีมาจากเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของผู้คนในสังคม 

ไทย เช่น ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของคนไทยกรณีภิกษุณี, ปฏิกริยาในทางลบของประชาซน 

ต่อ ‘'แผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์" 1 โครงการย้ายนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากวิทยาเขตท่าพระจันทร์ ให้ไปเรียนท่ี 

วิทยาเขตศูนย์รังสิตแทน 1 ความขัดแย้งท่ีเกิดจากโครงการก่อสร้างท่อก๊าชไทย -มาเลเซีย ท่ี 

อ.จะนะ จ.สงขลา และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ท่ี ต.บ่อนอก และ ต.บ้านกรูด 

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์, เป็นต้น

ในส่วนของการวิพากษ์น้ัน ในบีนี้นิธิให้ความสำคัญต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมฃึน 

จากบีที่แล้วเป็นอย่างมาก ได้แก่ การวิพากษ์วิจารณ์การล่งเสริมวัฒนธรรมท่องเท่ียวของภาครัฐ 

ว่า ให้ความสำคัญและเอาใจนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติมากเกินไป โดยไม่สนใจว่าการ 

กระทำดังกล่าวจะทำร้ายคนจนหรือซาวบ้านท่ีต้องพ่ิงพาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปาไม้ใน



349

การดำรงชีพหรือไม่ 1 การเรืยกร้องให้หันมาแกไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ “ดอยลุเทพ,, ท่ี จ.เชียงใหม่ 

อย่างจริงจังและตรงจุด หลังจากปล่อยให้การส่งเสริมการท่องเท่ียวใน จ.เชียงใหม่ ทำร้ายดอย 

ลุเทพจนเล่ือมโทรม , การซ้ีให้เห็นแนวโน้มของการแช่งขันด้านการตลาดในธุรกิจพิชซ่าระหว่าง 

2 ผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ของธุรกิจประ๓ ทน้ีในประเทศไทยว่า นอกจากการแช่งขันกันปรับปรุง 

รูปแบบและรสชาติของสินค้าคือพิชซ่าแล้ว ท่ีสำคัญก็คือ การแช่งขันกันโฆษณาว่าคุณค่าในเชิง 

บริโภคหรือความหมายท่ีติดไปกับพิซซ่าของตนน้ันมีความพิเศษท่ีแตกต่างหรือเหนือกว่าของคู่แช่ง 

อย่างไร 1 เป็นต้น ลำหรับประเด็นทางด้านลังคม -  วัฒนธรรม ท่ีถูกนำมาเขียนในบทความของ 

นิธิมากที่สุดนั้น ก็มี'ท้ัง การโจมตีนักวิชาการท่ีนำความรู้ความสามารถทางวิชาการรองตนไปรับใช้ 

รัฐหรือกลุ่มนายทุนเพ่ือหวังผลตอบแทนในรูปของเงิน อำนาจ และอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงผลเสียท่ีจะ 

เกิดขึ้นแก่คนเป็นจำนวนมากท่ีเป็นคนจนหรือผู้ที่เสียเปรียบทางลังคม 1 การตำหนัรปจ.ขอนแก่น 

ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างย่ิงต่อจอมพลสรเษดิ้ ธนะรัชต์ในเน้ือหาแบบเรียนประวัติศาสตร์ของตน 

แทนที่จะสร้างหลักสูตรการเรียนประวัติศาสตร์ท่ีเป็นเรื่องราวของกระบวนการเปล่ียนแปลงอย่าง 

รอบด้านและมีความสืบเนื่องนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันของ จ.ขอนแก่น 1 การกล่าวถึงปัจจัยท่ี 

ทำให้ “ศิลปวัฒนธรรม” นิตยสารคุณภาพของไทยสามารถดำรงอยู่ได้เป็นอย่างดีและยาวนานมา 

จนถึงปัจจุบัน 1 การเสนอแนะให้ผู้คนหันมารักษา “ความเครียด" ที่อาจนำไปสู่ความปวยทางจิต 

โดยการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเสียใหม่เพ่ือไม่ให้เอ้ือต่อการเกิดความเครียดเซ่นท่ีผ่านมา ซ่ึง 

การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตน้ีน่าจะเป็นการแก้ไขโรคเครียดท่ีต้นเหตุและดีกว่าปล่อยให้เป็นโรคเครียด 

ในข้ันรุนแรงแล้วจิงค่อยไปพบจิตแพทย์เพ่ือทำการรักษา 1 เป็นต้น ในขณะท่ีประเด็นทางด้าน 

การเมืองซึงนิธิยังคงนำมาเขียนในบทความของเขามากรองลงมาจากประเด็นทางด้านลังคม -  

วัฒนธรรม น้ัน ก็ได้แก่ การแสดงความเบ่ือหน่ายท่ีภาครัฐของไทยมักให้ความสำคัญเป็นอย่าง 

มากแก่ความคืดเห็นซองล่ือมวลชนและนักท่องเท่ียวท่ีเป็นชาวต่างชาติ ในการพัฒนาและปรับปรุง 

พ้ืนท่ีต่างๆ ในประเทศไทยให้มีความน่าอยู่เพ่ิมมากข้ึน แต่กลับไม่ค่อยจะสนใจรับฟังความคิดเห็น 

ของคนไทยท่ีต้องอยู่อาคัยและใช้ชีวิตในพ้ืนท่ีต่างๆ เหล่าน้ัน 1 การแสดงทัศนะต่อความเป็น 

ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงว่าไม่ใช่เแพียงการให้ความสำคัญต่อ “เสียงส่วนใหญ่” เท่าน้ัน แต่ยังต้อง 

เคารพและให้เกิยรติตลอดจนพร้อมจะรับฟัง “เสียงส่วนน้อย" อย่างจริงใจด้วย 1 การมีจุดยืน 
เคียงข้างขาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการใหญ่  ๆของรัฐ โดยอธิบายการต่อล้ของชาวบ้าน 
เหล่าน้ันว่า เป็นความพยายามที่จะรักษาระบบความลัมพันธ์หรือวิถีชีวิตท่ีพวกเขาคุ้นเคยและทำ 

ให้พวกเขามีความสุขไว้มีให้ถูกทำลายลงไป 1 การให้ข้อเสนอแนะทังต่อนโยบายการจัดระเบียบ 

ลังคมของกระทรวงมหาดไทยและการรณรงคํให้ใช้สินค้าไทยของรัฐบาล 1 การแสดงความ 

ไม่เห็นด้วยกับแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ท่ีมีโครงการจะร้ือทำลาย 

สถานที่เก่าแก่มากมายริมฝังแม่น้ีาเจ้าพระยาซองเกาะรัตนโกสินทร์ 1 เป็นต้น
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